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สารบัญ 
รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

ครั้งท่ี ๓ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีหนึ่ง) 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

------------------------------ 
 

   หน้า 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    ๑ 
 - รับทราบเรื่องการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียง  ๑ 
และโทรทัศน์ 
  ผู้อภิปราย 
   - พันต ารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์  ๓ 
   - นายขจิตร ชัยนิคม  ๔ 
   - นายวิรัช รัตนเศรษฐ  ๔ 
   - นายปิยบุตร แสงกนกกุล  ๕ ๖ 
   - นายวีระกร ค าประกอบ  ๗ 
   - นายคารม พลพรกลาง ๗ ๘ 
   - นายสุทิน คลังแสง ๘ ๙ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม  ไม่มี ๙ 
 
เร่ืองด่วน 
 - คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา ๑๖๒  ๙ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
 
 
 



๒ 
หน้า 

  ผู้อภิปราย 
   - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ๑๐ ๑๒ ๑๓ 
    ๑๔ ๑๖ ๒๐ 
    ๒๒ ๔๒ ๔๕ 
     ๗๘ ๑๙๔ ๑๙๗ 
     ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๙ 
    ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๕ 
    ๒๔๓ ๒๔๙ ๒๗๗ 
    ๒๗๘ ๓๐๐ ๓๐๒ 
    ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๖๙ 
       ๓๙๖ ๔๐๐ ๔๐๑ ๔๒๗ 
  - นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์   ๑๓ ๑๑๙ ๒๘๔ 
  - นายชลน่าน ศรีแก้ว ๑๔ ๑๙ ๑๖๒ ๑๗๔ 
  - นายคารม พลพรกลาง  ๑๕ ๑๓๔ ๑๓๕  
    ๑๓๖ ๓๐๑ ๓๐๒ 
           ๓๑๖ ๓๑๗ 
  - นายวิรัช รัตนเศรษฐ ๑๖ ๗๕ ๑๒๐ ๔๔๐ 
  - นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ๒๒ ๒๑ ๔๒ 
    ๒๘๖ ๒๘๗ ๓๒๖ 
    ๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ 
  - นายนิโรธ สุนทรเลขา ๒๑ ๔๐ ๔๑ 
      ๘๔ ๘๕ ๒๙๔ 
   ๓๑๘ ๓๒๒ ๓๒๓ 
   ๓๒๔ ๓๒๕ ๓๒๘  ๔๒๔ 
  - นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน   ๓๙ ๔๐ ๑๕๙ ๑๖๐ 
 
 



๓ 
หน้า 

  ผู้อภิปราย 
  - นายสายัณห์ ยุติธรรม  ๔๐ ๑๐๘ ๑๐๙ 
    ๑๓๒ ๑๓๓ ๒๙๗ 
    ๓๑๒ ๓๒๐ ๓๒๑ 
   ๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕ ๓๓๒ 
  - นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์  ๗๗ 
  - นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ๗๙ ๘๘ ๘๙ 
   ๙๑ ๙๓ ๙๔ ๙๕ 
   - นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์         ๘๖ ๓๓๗
   - นายศิริพงษ์ รัสมี     ๘๖ ๘๗ ๒๙๘ 
  - นางสาวปารีณา ไกรคุปต์   ๘๙ ๒๒๘ ๒๒๙ 
     ๔๐๔ ๔๑๘ ๔๒๐ 
  - นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ๙๒ ๑๐๐ ๑๑๐ 
        ๔๒๑ ๔๒๒ 
  - นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ๙๗ ๑๐๑ ๑๐๒ 
   ๑๐๓ ๑๐๕ ๑๐๘ 
     ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๒ ๑๑๘ 
  - นายซูการ์โน มะทา   ๑๑๑ 
  - นายสมพงษ์ โสภณ   ๑๐๔
  - นายนิยม เวชกามา ๑๐๕ ๑๓๔ ๓๑๕ 
          ๓๑๖ ๓๓๐ 
  - นายปิยบุตร แสงกนกกุล ๑๒๐ ๑๓๓ ๑๓๖
  - นายสันติ กีระนันทน์   ๑๔๕ 
  - นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย   ๑๔๙ ๑๕๗ ๑๕๙ ๑๖๐ 
  - นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม        ๑๕๗ ๒๙๖ 
  - นายอุตตม สาวนายน   ๑๗๔ 
  - นายกรณ์ จาติกวณิช   ๑๗๖ 



๔ 
หน้า 

  ผู้อภิปราย 
  - นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์   ๑๘๐ 
  - นายไชยา พรหมา   ๑๘๖ 
  - นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร        ๑๙๗ ๒๙๕ 
  - พลโท พงศกร รอดชมภู   ๒๐๑ 
  - นายธีรัจชัย พันธุมาศ   ๒๑๒ 
  - นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ๒๑๓ ๒๘๕ ๒๘๖ 
   ๒๙๑ ๒๙๓ ๒๙๔ ๓๐๐ 
  - นายโสภณ ซารัมย์   ๒๑๕  
  - นางสาวจิราพร สินธุไพร  ๒๑๙ 
  - นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ๒๒๓ ๒๒๕ ๒๒๗ 
   ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ 
   ๒๓๑ ๒๓๓ ๒๔๑ 
   ๒๔๓ ๒๔๙ ๒๕๒ ๒๕๓ 
  - พันต ารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์  ๒๒๖ ๒๓๐ 
  - นายวิเชียร ชวลิต  ๒๓๐ ๒๕๒ 
  - นายถวิล เปลี่ยนศรี  ๒๕๐ 
  - นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  ๒๕๔ 
  - นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ  ๒๕๔ 
  - นายภราดร ปริศนานันทกุล  ๒๕๘ ๒๗๖ 
  - นายวราวุธ ศิลปอาญา  ๒๖๒ 
  - นายประภัตร โพธสุธน  ๒๖๕ 
  - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  ๒๖๖ ๒๗๗ 
  - นายสถิตย์ ล่ิมพงศ์พันธุ์  ๒๗๙ 
  - นายรังสิมันต์ โรม ๒๘๔ ๒๘๗ ๒๘๘ 
    ๒๘๙ ๒๙๐ ๒๙๑  
    ๒๙๓ ๒๙๗ ๒๙๙ 



๕ 
หน้า 

  ผู้อภิปราย 
  - นายมณเฑียร สงฆ์ประชา  ๒๘๙  
  - นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ๒๙๐ ๓๑๔ ๓๘๙ ๓๙๐ 
  - นายศุภชัย ใจสมุทร  ๒๙๒ 
  - นายชาดา ไทยเศรษฐ์  ๓๐๓ ๓๓๖ 
  - นายเกียรติ สิทธีอมร  ๓๐๔ ๓๐๕ 
  - นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม  ๓๐๔ ๓๐๕ 
  - พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ๓๑๐ ๓๑๒ ๓๑๓ 
   ๓๑๔ ๓๑๙ ๓๒๐ 
   ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ 
   ๓๒๔ ๓๒๕ ๓๓๒ 
   ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๖ ๓๓๗ 
  - พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร ๓๑๕ ๓๑๘ ๓๑๙ 
  - นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย  ๓๒๐ ๓๒๒ 
  - นายชัยชนะ เดชเดโช ๓๒๖ ๓๒๗ ๓๒๘ ๓๒๙ 
  - นายเสรี สุวรรณภานนท์ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๗๑ 
  - นายวีระกร ค าประกอบ ๓๓๑ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ 
  - นายสมชาย แสวงการ  ๓๓๘ 
  - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  ๓๔๔ 
  - นายประเสริฐ จันทรรวงทอง  ๓๖๐ 
  - นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ  ๓๖๔ 
  - นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  ๓๖๘ 
  - นายวัชรพล โตมรศักดิ์  ๓๗๙ 
  - นางสาวพรรณิการ์ วานิช  ๓๘๓ ๔๐๐ 
  - นายดอน ปรมัตถ์วินัย  ๓๙๐ 
  - นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  ๓๙๙ ๔๐๑ 
  - นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ๔๐๕ ๔๐๗ ๔๐๘ ๔๑๐ 



๖ 
หน้า 

  ผู้อภิปราย 
  - นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ  ๔๐๖ ๔๐๗ ๔๐๘ 
     ๔๒๘ ๔๒๙   
  - นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ๔๑๐ ๔๑๑ ๔๑๓ 
  - นายอรรถกร ศิริลัทยากร  ๔๑๑ 
  - พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์  ๔๑๓ 
  - นายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์  ๔๑๔ 
  - นายปรีดา บุญเพลิง  ๔๑๖ 
  - นายวัน อยู่บ ารุง ๔๑๗ ๔๑๘ ๔๑๙ 
   ๔๒๐ ๔๒๑ ๔๒๒ 
   ๔๒๓ ๔๒๔ ๔๒๖ ๔๒๘ 
  - นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์   ๔๑๙ ๔๒๐ 
  - นายวิษณุ เครืองาม  ๔๒๖  
  - ว่าท่ีร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี  ๔๒๙ ๔๓๐ 
  - นางประภาศรี สุฉันทบุตร  ๔๓๑ 
  - นายนิคม บุญวิเศษ  ๔๓๔ 
  - พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ  ๔๔๒ 
  - นายอ าพล จินดาวัฒนะ  ๔๔๖ ๔๔๙ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว       ๔๔๙ 
(เลื่อนการพิจารณา) 
 

------------------------------ 
 
 



















































รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
ครั้งท่ี ๓ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีหนึ่ง) 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

-------------------- 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๒ นาฬิกา 
จ านวนสมาชิกท่ีมาประชุมท้ังหมดท่ีลงชื่อไว้เมื่อเลิกประชุม ๗๓๘ คน 

 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านสมาชิกท่ีเคารพครับ บัดนี้ 
มีสมาชิกมาลงชื่อประชุมแล้ว ๕๑๙ ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ ผมขออนุญาตเปิดประชุม
ขออนุญาตไปตามระเบียบวาระตามท่ีก าหนดไว้ 
  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  ขออนุญาตเรียนท่ีประชุมว่า เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุมในวันนี้คือ
รับทราบเรื่องการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ปกติก็ต้องท าอยู่
เป็นปกตินะครับ และได้รายงานให้ทราบตั้งแต่วันแรกท่ีมีการเปิดประชุม แต่ว่าครั้งนี้
เนื่องจากว่ามีสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่องหมายเลข ๑๐ แล้ว 
ยังมีล่ามภาษามือตามปกติ และได้มีการขออนุญาตให้มีการถ่ายทอดการประชุมรัฐสภา 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และให้มีสถานีโทรทัศน์ 
ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เชื่อมสัญญาณภาพการถ่ายทอดสดร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ตามข้อบังคับ ข้อ ๙ วรรคสองด้วยครับ ส าหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทยนั้น จะขอถ่ายทอดการประชุมตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป  
ส่วนสถานีอื่น ๆ นั้นก็เริ่มถ่ายทอดนับแต่เริ่มเปิดประชุมนะครับ ขอเรียนท่ีประชุมได้รับทราบ 
  (ท่ีประชุมรับทราบ) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  จะมีผลท่ีเรียนท่ีประชุมได้รับทราบ
เล็กน้อยก็คือ เมื่อมีการถ่ายทอดเช่นนี้เราก็ต้องระวังรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๔ ไว้ด้วยนะครับ 
ซึ่งท่านสมาชิกคงทราบแล้วว่าเอกสิทธิ์ตามมาตรา ๑๒๔ คุ้มครองสมาชิกนั้น ---------------------- 
 

- ๒/๑ 



 ๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)              จงถนอม ๒/๑ 
 
เมื่อมีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใด หากถ้อยค าท่ีกล่าว
ในท่ีประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกล่าวถ้อยค านั้นลักษณะเป็นความผิด 
ทางอาญา หรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น 
ความคุ้มครองนี้ก็จะต้องระมัดระวัง เพราะว่าจะไม่มีผลคุ้มครองนะครับ อันนี้ก็ต้องระวัง 
นิดหนึ่งครับ ผมขออนุญาตท่ีประชุมว่าวาระส าคัญในวันนี้ก็คือการแถลงนโยบายของรัฐบาล 
ซึ่งค าแถลงก็ได้ส่งไปยังสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ประเด็นท่ีอยากจะถือโอกาสเรียนก็คือ  
ในการแถลงนโยบายวันนี้ผมขอเรียนพวกเราท่ีเป็นสมาชิกรัฐสภาว่า เราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ 
เราเป็นหนึ่งในอ านาจอธิปไตย และวันนี้ก็เป็นวันแรกท่ีสภาชุดนี้ ฝ่ายอ านาจอธิปไตยทางด้าน
ฝ่ายนิติบัญญัติจะได้ท างานร่วมกับฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็น ๑ ใน ๓ อ านาจอธิปไตยเช่นเดียวกัน 
การท างานร่วมกันก็คือการท่ีร่วมพิจารณานโยบาย ซึ่งเป็นภารกิจท้ัง ๒ ฝ่ายท่ีสมาชิกจะต้อง
มีการตรวจสอบและรับฟัง แล้วผมขอเรียนว่าจะให้โอกาสสมาชิก เวลาท่ี ไปก าหนดท่ีเรา 
ได้ข่าวกันนั้นก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองตกลงกันเอง ผมไม่ได้ไปก าหนด ซึ่งมีอะไรท่ี 
ขาดเกินบกพร่องอย่างไรผมก็ขออนุญาตท่ีจะรับรู้รับฟังจากตัวแทนของทุกฝ่ายเพื่อดูแล 
เรื่องเวลาให้เท่าท่ีสามารถจะอ านวยประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายได้ เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เป็น 
ชุด ท่ี ๖๒ ส าหรับสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็ เป็นชุด ท่ี ๒๕ แต่รัฐสภานั้นก็ ไม่แน่นอน 
เพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราก็จะท าหน้าท่ีของเรา ผมขอเรียนท่านสมาชิกด้วยความเคารพ 
ทุกคนว่าส าหรับฝ่ายสมาชิกนั้นเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ภารกิจหลักของเราคือออกกฎหมาย
ควบคุมรัฐบาล ควบคุมฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้ออกกฎหมายเราก็ต้องเป็นตัวอย่าง 
ในการเคารพกฎหมาย กฎเกณฑ์ กติกา การถ่ายทอดจะท าให้ประชาชนท้ังประเทศติดตาม
บทบาทของสมาชิก ผมมีความปรารถนาอย่างยิ่งท่ีจะเห็นสภาของเราเป็นท่ียอมรับ เป็นท่ีให้
ความเชื่อถือ เพราะฉะนั้นท้ังหมดนี้จะอยู่ท่ีงานของเรา คือหน้าท่ีท่ีเราต้องปฏิบัตินั้นเองครับ
ขอเรียนฝากเป็นข้อสังเกตไว้กับเพื่อนสมาชิก ส าหรับเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นผมได้
เรียนเรื่องนี้ไปเมื่อวันแรกแล้ว แต่ว่าในรัฐสภาผมยังไม่ได้พูดว่าเราเป็นฝ่ายออกกฎหมาย
ควบคุมรัฐบาล เราก็ต้องเป็นตัวอย่างของผู้ท่ีเคารพกฎหมายเป็นเบื้องต้น ขอเรียนท่ีประชุม
รับทราบ  
  (ท่ีประชุมรับทราบ) 



 ๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)              จงถนอม ๒/๒ 
 
  ทีนี้การแถลงนโยบายนั้น การอภิปรายเป็นอย่างไรผมขออนุญาตไว้ 
ตอนช่วงหลังจากท่านนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายแล้ว ก่อนแถลงนโยบายพวกเรามีอะไร  
ท่ีจะท าความเข้าใจก็ขอเชิญก่อนนะครับ แล้วผมจะได้ให้โอกาสท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลง 
เพ่ือไม่ต้องมีการทักท้วงกันตอนที่แถลงนโยบายครับ ท่านไวพจน์ขอเชิญครับ 
  พันต ารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ก าแพงเพชร)  :   
กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ กระผม พันต ารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ในฐานะ
สมาชิกรัฐสภา อยากน าเรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบว่า 
วันนี้เป็นการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตามหมวด ๕ และหมวด ๖ การอภิปรายต่าง ๆ 
ในวันนี้ผมอยากจะให้อภิปรายในกรอบของนโยบาย ไม่อยากจะให้มีการอภิปราย 
ก้าวล่วงในหลาย ๆ ด้าน อยากให้อภิปรายในเรื่องนโยบายต่าง ๆ ท่ีท่านนายกรัฐมนตรี 
และคณะรัฐบาลจะได้แถลงต่อรัฐสภาว่านโยบายนี้ท าได้ไหม นโยบายนี้ท าได้หรือเปล่า  
แล้วเมื่อแถลงแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร ประเทศชาติได้ประโยชน์อะไร  
ผมอยากจะให้อภิปรายในกรอบอันนี้ ไม่อยากให้มีการอภิปรายนอกกรอบ นอกประเด็น  
ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชน ไม่เกิดประโยชน์ ใด ๆ กับประเทศชาติเลย  
ผมจึงอยากน าเรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ถือแนวทางนี้ปฏิบัติร่วมกัน  
กราบขอบพระคุณมากครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เรื่องนี้เป็นข้อบังคับหนึ่งแล้วครับ 
เพราะว่าสมาชิกก็มีข้อบังคับอยู่ในมือว่าการแถลงนโยบายนั้นสามารถอภิปรายอะไรได้บ้าง 
ขอเชิญท่านขจิตรครับ 
 
                   - ๓/๑ 

 
 
 
 
 



 ๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            พุทธชาติ ๓/๑ 
 
  นายขจิตร ชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุดรธานี)  :  ท่านประธาน 
ท่ีเคารพ ผม ขจิตร ชัยนิคม สมาชิกรัฐสภา ผมดีใจอย่างยิ่งท่ีท่านประธานได้กล่าวว่า  
การด าเนินการของสภาแห่งนี้ เราต้องด าเนินการอยู่บนกฎหมายเพื่อท่ีให้เป็นเกียรติ 
และให้เป็นท่ีเชื่อถือของประชาชน ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมขอหารือท่านประธานว่า  
ด้ วยความคิดตั้ งแต่ เบื้ อ งแรก ผมมีความเ ห็นว่ าการ ท่ีรั ฐสภาได้พิ จารณาเสนอ  
พลเอก ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ได้รับการยกเว้นในมาตรา ๑๕๙ วรรคสอง  
ท่านโปรดอ่านรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๙ วรรคสอง ข้อความปรากฏชัดเจน การเสนอชื่อ 
ตามวรรคหนึ่งจะต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมด 
เท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีการเสนอชื่อตามรัฐธรรมนูญในมาตรา ๑๕๙ ก่อน 
แล้วมาตรา ๒๗๒ ไม่ได้ยกเว้นเรื่องนี้ นั่นประการท่ี ๑ แล้วมาตรา ๑๖๐ ว่าด้วยคุณสมบัติ
ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ ก็ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖๐ (๔) (๕) (๖) ชัดเจน 
ผมมีข้อหารือท่านประธานว่า ถ้าหากเราจะด าเนินการแถลงนโยบายวันนี้  เรื่องของ 
ท่านประยุทธ์ก็ ยั งอยู่ ท่ีศาลรั ฐธรรมนูญ แม้ ว่ าศาลจะไม่ ให้ยุติ การปฏิบัติหน้ า ท่ี  
ผมเรียนปรึกษาท่านประธานว่า ถ้าวันหน้าศาลรัฐธรรมนูญถือว่าขาดคุณสมบัติ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านขจิตรครับ 
  นายขจิตร ชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุดรธานี)  :  ท่านประธาน 
จะรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างไร 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ผมคิดว่าไม่อยู่ในประเด็นขณะนี้นะครับ 
เชิญท่านวีระกรครับ 
  นายวิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม วิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมขออนุญาตท่านประธานว่า 
วันนี้ตามระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็คือเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรี 
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ผมขออนุญาตท่านประธานด าเนินการตามระเบียบวาระเลยครับ 



 ๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            พุทธชาติ ๓/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ครับ เพื่อไม่ให้มีอุปสรรคในเวลา
แถลงนโยบายนะครับ ผมอนุญาตให้สมาชิกได้มีความเห็นเบื้องต้นในประเด็นท่ีท่านข้องใจ
ก่อนครับ เชิญท่านปิยบุตรครับ 
  นายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ ผม ปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้แทนราษฎรจากพรรคอนาคตใหม่  
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ ผมต้องขออนุญาตท่านประธานสักเล็กน้อยท่ีจะหารือเพราะว่า
เป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนจริง ๆ แล้วก็ส าคัญ  แล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องผลสมบูรณ ์
ในทางรัฐธรรมนูญในทางกฎหมาย ซึ่ ง ท่ีประชุมรัฐสภาแห่งนี้ แล้วก็คณะรัฐมนตรี 
จ าเป็นท่ีจะต้องรับผิดชอบร่วมกันครับ คือเมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ท่าน พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์ โอชา อดีตหัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี  ได้น าคณะรัฐมนตรี เข้ า เฝ้ า 
เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตามมาตรา ๑๖๑ ทีนี้ปรากฏอย่างนี้ครับ ในมาตรา ๑๖๑ นั้น 
เขียนเอาไว้ว่า ก่อนเข้ารับหน้าท่ีรัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ 
ด้วยถ้อยค าดังต่อไปนี้  ข้ าพระพุทธเจ้ า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่ า
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ นี่คือถ้อยค าท่ีจะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตามมาตรา ๑๖๑ 
แต่ปรากฏว่าในวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ผมไปดูในคลิป (Clip) จากข่าว ถ้าท่านใดยังไม่ได้ดู 
ลองไปหาคลิป (Clip) ดูได้นะครับ -------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๔/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                อารีรัตน์ ๔/๑  
 
ถ้อยค าท่ีท่าน พลเอก ประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรีกล่าวน าการปฏิญาณนั้น ท่านได้พูด
เอาไว้จนจบประโยคท่ีว่า เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนตลอดไป แล้วก็จบนะครับ 
เมื่อเราลองมาเทียบกับถ้อยค าตามมาตรา ๑๖๑ แล้วจะมีถ้อยค าว่า ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ พูดง่าย ๆ ก็คือว่าถ้อยค านี้หายไปจาก
การปฏิญาณ ทีนี้มันส าคัญตรงไหนครับ นั่นก็คือถ้าหากว่าขาดค านี้ไป ผมก็ เอ๊ะ มันมีการผิด
หลงลืมอะไรไปบางอย่างหรือไม่ ปรากฏว่าผมก็ไปย้อนดูคลิป (Clip) เมื่อตอนท่าน 
ถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อปี ๒๕๕๗ ในวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ปรากฏว่าท่านกล่าวถ้อยค า
เหล่านี้ครบถ้วน แต่ปรากฏว่าในวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ปี ๒๕๖๒ นี้ ถ้อยค าสุดท้ายขาดหายไป  
มันส าคัญตรงไหนครับท่านประธาน การถวายสัตย์ปฏิญาณนั้นองค์กรต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน
รัฐธรรมนูญหลายองค์กรต้องถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนถึงจะเข้ารับหน้าท่ีได้ ผมยกตัวอย่างเช่น 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพวกเราในท่ีนี้ก่อนท่ีจะเข้ารับหน้าท่ีก็ต้องปฏิญาณร่วมกัน 
ท่ีสภาแห่งนี้  สมาชิกวุฒิสภาก็ เช่นเดียวกัน คณะรัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณ 
ต่อองค์พระมหากษัตริย์ก่อนถึงจะเข้ารับหน้าท่ีได้ เช่นเดียวกันครับ ผู้พิพากษา ตุลาการ  
ก็ต้องปฏิญาณ องคมนตรีก็ต้องปฏิญาณ ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ก็ต้องปฏิญาณ  
และในรัฐธรรมนูญ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  โดยสรุปครับ 
  นายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
เพราะฉะนั้นผมขอหารือท่านประธานแบบนี้ว่า สุดท้ายแล้วการท่ีท่านนายกรัฐมนตรี 
กล่าวถ้อยค าปฏิญาณได้ไม่ครบตามท่ีรัฐธรรมนูญ สุดท้ายแล้วการปฏิญาณจะถือว่า 
มีผลสมบูรณ์หรือไม่ เพราะถ้าหากมีผลไม่สมบูรณ์นั้น ผลท่ีตามมาก็คือว่าแล้ววันนี้ 
ในมาตรา ๑๖๒ ท่ีจะแถลงนโยบาย ตกลงแล้วเข้ารับหน้าท่ีโดยสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญ 
แล้วหรือยัง ผมขอหารือตามนี้ เพื่อท่ีจะวินิจฉัยร่วมกันท้ังในท่ีประชุมร่วมกันแห่งนี้   
และตัวคณะรัฐมนตรี เพราะว่าถ้อยค าท่ีขาดหายไปส าคัญมากนะครับ เรื่อง ยึดถือและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญทุกประการ ถ้าไม่มีค านี้นั้นหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าตกลงแล้ว 
จะไม่ต้องยึดถือรัฐธรรมนูญทุกประการอย่างนั้นหรือ ผมขออนุญาตหารือท่านประธาน 
เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  



 ๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                อารีรัตน์ ๔/๒  
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณมากครับ คุณวีระกร เชิญครับ  
  นายวีระกร ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  ผม วีระกร 
ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐจากจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะ
สมาชิกรัฐสภา ผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับ ข้อ ๔๓ ท่ีปล่อยให้เพื่อนสมาชิก  
ขออนุญาตท่ีเอ่ยนาม ท่านปิยบุตร ได้กล่าวถึงการปฏิญาณตนของท่านนายกรัฐมนตรี 
โดยอ้างถึงคลิป (Clip) ผมเองไม่ ได้ เห็นคลิป (Clip) ผมอยากถามท่านประธานว่า 
ท่านประธานเห็นคลิป (Clip) หรือเปล่า เมื่อท่านประธานไม่เห็นคลิป (Clip) ท่านอนุญาต 
ให้เขาพูดได้อย่างไร การตัดต่อในคลิป (Clip) หรือการตัดต่อในทีวี (TV) นั้นสามารถท าได้ 
ไม่จ าเป็นจะต้องพูดครบถ้วนท้ังประโยค เขาก็สามารถท่ีจะตัดทอนได้ ดังนั้นท่านประธาน
การใช้เอกสารใด ๆ ตามข้อ ๔๓ หรือการกล่าวถึงคลิป (Clip) ใด ๆ ตามข้อบังคับ ข้อ ๔๓ 
อยากให้ท่านประธานได้โปรดวินิจฉัย ได้โปรดตรวจสอบก่อนท่ีจะให้อ้างอิงถึงหลักฐาน
เอกสารต่าง ๆ เหล่านั้น ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  การประท้วงฟังไม่ขึ้นนะครับ 
เพราะว่าประธานไม่ได้ท าผิดข้อบังคับ เพียงอนุญาตให้สมาชิกได้พูด แต่ประเด็นท่ีพูดนั้น  
ผมก็ ไม่มีคลิป (Clip) ผมก็ ไม่ทราบจริ งหรือเ ท็จ แต่ผู้พูดต้องรับผิดชอบ เพราะมี 
การถ่ายทอด เป็นข้อกล่าวหาท่ีรุนแรงนะครับ จะต้องรับผิดชอบครับ ทีนี้ผมขอเรียนว่า  
    (นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
    นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ประท้วงหรือเปล่าครับ  
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชี รายชื่อ)  :   
ผมประท้วงครับ ท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ประท้วง เชิญครับ 
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติ  ผม นายคารม พลพรกลาง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ แบบบัญชีรายชื่อ ผมต้องขออนุญาตประท้วง
ท่านประธาน ประเด็นแรก ประท้วงตามรัฐธรรมนูญเลยครับ ประเด็นแรก ท่านเข้ามาวันนี้ 



 ๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                อารีรัตน์ ๔/๓  
 
เป็นวันท่ีแถลงนโยบาย ประธานต้องวางตัวเป็นกลางตั้งแต่วินาทีแรก ไม่ใช่เข้ามาก็อ้าง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๔ เกรงว่าจะมีการพูดกระทบบุคคลภายนอก ประเด็นนี้ผมไม่สบายใจ 
วันนี้นะครับ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ไม่เคยเข้ามาเจอ ส.ส. เลย วันนี้ท่านต้องให้โอกาส  
แล้วท่านประธานก็ผิด   
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ผิดข้อบังคับข้อไหนครับ  
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านผิดรัฐธรรมนูญเลยครับ ท่านยังวางตัวไม่เป็นกลางครับ ไม่ต้องข้อบังคับ ละครับ  
ข้อ ๕ บวกรัฐธรรมนูญ ท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  การอ่านรัฐธรรมนูญ ถ้าท่านตีความ
ว่าการเอาข้อบังคับ อ่านรัฐธรรมนญูนั้นไม่เป็นกลาง ผมจะอ้างอะไรต่อไปก็ท าไม่ได้ 
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
คืออย่างนี้ผมเรียนท่านนิดเดียวแล้วผมลงแล้วครับ ท่านประธานครับ 
  (นายสุ ทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจั งหวัดมหาสารคาม  
ได้ยนืและยกมือขึ้น) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ก็จบไปแล้วประเด็นนี้ ท่านประท้วง 
ท่านสุทินเชิญครับ ประท้วงนะครับ 
  นายสุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ 
ผม สุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพ่ือไทยครับ ประท้วง
ท่านท่ีได้ใช้สิทธิก่อนหน้านั้นคือท่านวีระกร จริง ๆ แล้วคนท่ีชี้แจงเรื่องนี้ว่าได้พูดจริง ไม่จริง
ในคลิป (Clip) คือท่าน พลเอก ประยุทธ์ต้องชี้แจง อันนี้ถ้าท่านได้พูดก็ยืนยันว่าได้พูด  
ถ้าไม่ได้พูดก็ยืนยัน 
 

- ๕/๑ 
 
 
 



 ๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)         ดรุณี ๕/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ไม่ได้ท าผิด ผมไม่ได้ท าผิดข้อบังคับ 
ท่ีท่านประท้วง เพราะผมบอกว่าผมก็ไม่เห็นคลิป (Clip) แต่ว่าเป็นข้อกล่าวหาท่ีผู้กล่าว 
ก็ต้องรับผิดชอบ ซึ่งก็เป็นข้อกล่าวหาท่ีแรงนะครับ อันนี้ผมไม่ได้ท าผิดข้อบังคับ  ท่านสุทิน
ประท้วงไม่ได้ครับ ท่านนั่งเถอะครับ 
  นายสุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ 
ถ้าเพื่อน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  นั่งเถอะครับ นั่งลงครับ พอแล้วครับ 
ผมถือโอกาสให้พวกเราได้แสดงความเห็นเล็กน้อยก่อนท่ีจะเริ่มให้ ท่านนายกรัฐมนตรี  
เพื่อไม่ต้องการว่าท่านพูดแล้วก็ลุกขึ้นมาประท้วงนะครับ เพราะฉะนั้นวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  ไม่มี 
เรื่องด่วน 

  คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา ๑๖๒ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
   วาระเรื่องด่วนท่ีท่านนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบาย ก็ถือว่าได้ให้ความเห็น  
รับฟังความเห็นพอสมควรแล้ว เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
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คําแถลงนโยบาย 
ของ 

คณะรัฐมนตรี 
 
 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี
แถลงตอ่รัฐสภา 

วันพฤหสับดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 



 ข 

สารบัญ 
 

หน้า 

ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตร ี ก 
ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตร ี ข 
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตร ี ๑ 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี แถลงต่อรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

นโยบายหลกั ๑๒ ด้าน  ๓ 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๓ 
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ ๔ 
๓. การทํานุบํารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ๕ 
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ๕ 
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ๗ 
๖. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจรญิสู่ภูมิภาค ๑๖ 
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ๑๗ 
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ๒๐ 
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม ๒๓ 
๑๐. การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ๒๕ 
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ ๒๗ 
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยติุธรรม ๒๙ 

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรือ่ง ๓๐ 
๑. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน ๓๐ 
๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน ๓๐ 
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ๓๑ 
๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ๓๑ 
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน ๓๑ 

 



 ค 

หน้า 
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ๓๒ 
๗. การเตรยีมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ๓๒ 
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ๓๒ 

ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา 
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ๓๒ 
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ๓๓ 
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ๓๓ 
๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน ๓๓ 

และการดําเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนญู 

ภาคผนวก ๓๗ 
ภาคผนวก ๑ ๓๙ 
ร่างกฎหมายที่สําคัญที่คณะรัฐมนตรีจะตราข้ึน 
เพ่ือดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 

ภาคผนวก ๒ ๔๐ 
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ของคณะรัฐมนตรีกับหน้าท่ีของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติ 
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ประกาศ 
แต่งต้ังนายกรัฐมนตรี 

     

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 พระบาทสม เด็ จพ ระป รเมนท รราม าธิบ ดี ศ รี สิ น ท รมห าวชิ ราล งกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยท่ีที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาได้ลงมติ  เมื่ อวัน ท่ี  ๕  มิ ถุนายน  พ .ศ . ๒๕๖๒  เห็นชอบด้วยในการแต่งต้ั ง  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา 

 จึงแต่งต้ังให้ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 
๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
ผู้้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภยั 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
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ประกาศ 
แต่งต้ังรัฐมนตรี 

     

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 พระบาทสม เด็ จพ ระป รเมนท รราม าธิบ ดี ศ รี สิ น ท รมห าวชิ ราล งกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามท่ีได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่  
๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว นั้น 

 บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควร 
ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเพ่ือบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ 
 พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี 
 นายสมคิด  จาตุศรีพิทกัษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี 
 นายวิษณุ  เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี 
 นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 นายอนุทิน  ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
  อีกตําแหน่งหนึ่ง 
 พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 
 



 ค 

 นายอุตตม  สาวนายน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 นายสันติ  พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
 นายดอน  ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
  การท่องเท่ียวและกีฬา 
 นายจุติ  ไกรฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
  และความมั่นคงของมนุษย์ 
 นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
  และสหกรณ์ 
 ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร 
  และสหกรณ์ 
 นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร 
  และสหกรณ์ 
 นายประภัตร  โพธสุธน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร 
  และสหกรณ์ 
 นายศักด์ิสยาม  ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
 นายถาวร  เสนเนียม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
 นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
  ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 นายวราวุธ   ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 นายวีรศักด์ิ  หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 นายนิพนธ์  บุญญามณี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 นายทรงศักด์ิ  ทองศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 นายสมศักด์ิ  เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 นายอิทธิพล  คุณปล้ืม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 นายณัฏฐพล  ทปีสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 



 ง 

 คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 นายสาธิต  ปิตุเตชะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



 ๑ 

คําแถลงนโยบาย 
ของ 

คณะรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี

แถลงต่อรัฐสภา 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

    
 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ  

ตามท่ี ได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งต้ังให้กระผมดํารงตําแหน่ ง
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ และแต่งต้ังรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๐ 
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี
ความสอดคล้องกับหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ และหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑-๒๕๘๐ 
เรียบร้อยแล้ว คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินที่รัฐบาลจะดําเนินการ เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง 
สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมีความพร้อม 
ที่จะดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขัน
สูงข้ึน ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ  

แม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากขณะน้ี ปัจจัย 
ทั้งภายนอกและภายในประเทศเปล่ียนไปมาก ประเทศไทยในขณะนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ 
ที่มีความซับซ้อนสูงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ การเข้าบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ในครั้งนี้ จึงเป็นการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงที่สถานการณ์ต่าง ๆ มีความไม่แน่นอนในทุกมิติ 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเส่ียงจากปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะการค้าระหว่าง
ประเทศที่มีแนวโน้มท่ีจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ปัจจัย 
ด้านการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และการเข้าสู่สังคมสูงวัย รวมทั้งปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมที่ประเทศไทย
ต้องดําเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้มีข้อผูกพันไว้ในเวทีโลก 



 ๒ 

ประเทศไทยในขณะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงระยะของการเปล่ียนผ่านและต้องต่อสู้กับ
ปัญหาใหม่ ๆ หลายประการ อาทิ จากการต่อสู้กับความยากจนในอดีต ก็ได้แปรเปลี่ยนเป็น 
การต่อสู้กับความเหลื่อมล้ําในหลากรูปแบบ เช่น ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา ความเหล่ือมลํ้า
ของโอกาส และความเหล่ือมลํ้าของรายได้และทรัพย์สิน หรือแม้แต่การต่อสู้กับความไม่สงบ
ภายในประเทศในอดีต มาสู่การต่อสู้กับภัยคุกคามท่ีไม่มีแบบแผนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ เครือข่ายการก่อการร้ายข้ามชาติ โรคระบาด และสงครามไซเบอร์ 
ประเด็นท้าทายข้างต้นเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเส่ียงของการบริหารประเทศที่รัฐบาล
จะต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น รัฐบาลน้ีจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง มีการดูแลประชาชนอย่างท่ัวถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้
ประชาชนให้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้า คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อม
ทั้งในด้านหลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภาพที่จะดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เราจะ
ร่วมกันสร้าง “การเติบโตเชิงคุณภาพ” ไม่ใช่ “การเติบโตเชิงปริมาณ” ทั้งนี้ การบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ทันการเปล่ียนแปลง 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาที่ยังดํารงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือให้
ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน
จากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็ง
ในระยะยาว นอกจากน้ี จะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทมากข้ึนในประชาคมโลกและมีบทบาท
นําในการขับเคล่ือนความยั่งยืนในประชาคมโลกผ่านการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะทําให้ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
และเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
ที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยการบริหารราชการแผ่นดินในช่วง ๔ ปีของรัฐบาลจะยึดหลักการ
สําคัญส่ีประการ ได้แก่ 

๑. น้อมนําพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เป็นหลักในการบริหารประเทศ 

๒. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

๓. พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

๔. บูรณาการการทํางานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคี
การพัฒนาต่าง ๆ ในลักษณะประชารัฐเพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และ
ทําให้ประชาชนคนไทยมีความม่ันคง อยู่ดีมีสุข 



 ๓ 

ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ 
ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคล่ือนการพัฒนา

ของผู้นําประเทศในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคล่ือนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ 
“มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี ๒๑” โดยรัฐบาลได้กําหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผน่ดิน ดังนี้ 

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสําคัญยิ่งต่อประเทศและประชาชนชาวไทย 

รัฐบาลถือเป็นหน้าท่ีสําคัญที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ
ด้วยความจงรักภักดี ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายดําเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ สื บ ส าน  รั กษ า  ต่ อ ยอดศาสต ร์พ ระราช าและ โค รงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสําคัญในการบําบัดทุกข์
และบํารุงสุขให้ประชาชน  และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือประโยชน์ในวงกว้าง รวมท้ังเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่เวทีโลกเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๑.๒ ต่อยอดการดําเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชน 
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ ให้เป็นแบบอย่างการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน และชุมชน 

๑.๓ สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ 
เพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เพ่ือก่อให้เกิด 
การมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในบริบทของไทย 
 
 
 



 ๔ 

๒. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข
ของประเทศ 

๒.๑ รักษาและป้องกันอธิปไตยและความม่ันคงภายในของประเทศ  
ทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ รวมท้ังป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่าง ๆ และภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างอํานาจกําลังรบท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เข้มแข็ง การพัฒนา
ระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ระบบงานข่าวกรอง การจัดการข้อมูลที่เป็นเท็จทางส่ือออนไลน์ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคง รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวมให้มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และร่วมพัฒนาประเทศ
ในด้านต่าง ๆ  

๒.๒ ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมี 
จิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทําประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ  
ค ว าม ส า มั ค คี ป รอ งด อ งแ ล ะค ว าม เอ้ื อ เฟื้ อ เ ผ่ื อ แ ผ่ ร ะห ว่ า ง กั น ข อ งป ระช าช น  
โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้อง สร้างค่านิยม 
“ประเทศไทยสําคัญท่ีสุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  

๒.๓ พั ฒ น าและ เส ริม สร้ า งก าร เมื อ งการป กครองใน ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท่ี มีธรรมาภิบาล  ความรักชาติ  
และความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมท้ังส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม 
มีความรู้ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าส่วนตน เพ่ือให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง 

๒.๔ สร้ า งความส งบ และความปลอดภั ยตั้ งแ ต่ ร ะดั บ ชุ ม ชน  
โดยกําหนดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน และปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้าน
อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ 

๒.๕ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังท้ังระบบ ด้วยการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการนําเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน การลดจํานวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข  

 
 



 ๕ 

๓. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   
รัฐบาลให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม

และวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับ
ประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีที่มีความหลากหลาย เพ่ือสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข ดังนี้ 

๓.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ โดยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาไทย 
และภาษาถ่ินที่มีอัตลักษณ์และความหลากหลายผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจ 
ในเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมท้ังสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  
เพ่ือกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 

๓.๒ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กตัญญู  ความซ่ือสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม 
ทําประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองท่ีดี โดยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม 
และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนดําเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้ส่ือ 
มีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตส่ือที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ 
และเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

๓.๓ ทํานุบํารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนา 
ทุกศาสนาให้มีบทบาทในการเผยแผ่หลักคําสอนที่ ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี 
ปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้คําสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถ
นํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้  

๓.๔ สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้าน ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ และ
ชาวต่างชาติท่ีมีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมท่ีอยู่ร่วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพ่ือการเป็น
ส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  

๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
ในโอกาสที่ประเทศไทยดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ รัฐบาล

จะใช้โอกาสนี้ในการสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก เพ่ือให้ประเทศไทยมีบทบาทนํา 
ในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยจะ
ดําเนินการ ดังนี้ 
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๔.๑ สร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก ดําเนิน
ความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ และในเวทีโลกอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพ
บนพ้ืนฐานของหลักการการไว้เนื้อเชื่อใจกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และการสร้างผลประโยชน์
ร่วมกัน เน้นย้ําความสําคัญของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมบทบาท 
ที่สร้างสรรค์ของไทยในประชาคมโลก รวมทั้งมีบทบาทในการขับเคล่ือนการพัฒนาภายใต้
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ 

๔.๒ เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ทั้งในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย ผลักดันให้เกิด
ความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศ 
คู่เจรจา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และเป็น
แกนกลางของอาเซียนในการสนับสนุนให้เกิดสันติสุขและความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนในภูมิภาค 

๔.๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือต่าง ๆ เพ่ือนําไปสู่การแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน องค์ความรู้และ
นวัตกรรมกับประเทศท่ีมีศักยภาพในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาทิ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ 
และสนับสนุนการขยายธุรกิจในสาขาที่ ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ ส่งเสริมความร่วมมือ 
ทางวัฒนธรรมของไทยด้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างการรับรู้ 
ที่กว้างขวางมากข้ึนในเวทีโลก 

๔.๔ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือรับมือ
กับภัยความม่ันคงในรูปแบบใหม่ อาทิ ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ 
ความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล การโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ และปัญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของคนไทยและความมั่นคงของมนุษย์ 

๔.๕ ขับ เคลื่ อนงานการทูต เชิ งรุก เพื่ อประชาชน  เพ่ื อคุ้ มครอง
ผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของ
ชุมชนไทยในการร่วมเชิดชูผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ  
 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ  

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี 
อย่างไรก็ตาม ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่ายยังคงเป็นปัญหาท่ีสะสมมาต่อเนื่อง
และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากข้ึน เนื่องจากรัฐบาลมีความจําเป็นต้องลงทุนเพ่ือการพัฒนา
และวางรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว ขณะที่รัฐบาลจะมีภาระด้านการสาธารณสุข 
และสวัสดิการสังคมเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงความไม่สมดุลดังกล่าวอาจสะสมเป็นความเส่ียงทางการคลัง 
ในอนาคตได้ ดังนั้น เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ รัฐบาลจําเป็นจะต้องเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ ในขณะเดียวกันจําเป็นจะต้องรักษา
เสถียรภาพในระบบการเงินเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการลงทุนของภาคธุรกิจและการจับจ่าย
ใช้สอยของภาคครัวเรือน โดยมีนโยบายท่ีสําคัญ ดังนี้ 

๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
๕.๑ เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง  

๕.๑.๑ ดําเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทย
สามารถตอบสนองต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มี
เสถียรภาพ เอ้ืออํานวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมและการเจริญเติบโตของธุรกิจ 
ทุกระดับ สนับสนุนการนําเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถสถาบัน
การเงินไทย เพ่ือรองรับการแข่งขันและการเปล่ียนแปลงกฎกติกาสากล เร่งขยายการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้รับสินเชื่อและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อสําหรับผู้มีรายได้น้อย 
และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

๕.๑.๒ กํากับดูแลวินัยการเงินการคลัง โดยติดตามกํากับดูแล 
ให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการ
ดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการท่ีก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต 
โดยจัดทําประมาณการรายจ่ายแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ 
การรายงานทางการเงินประจําปี เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
รวมถึงการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนในพ้ืนที่
และอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

๕.๑.๓ ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ เร่งปรับโครงสร้างการจัดเก็บ
รายได้ภาครัฐ ทั้งในส่วนของรายได้ภาษีและรายได้จากทรัพย์สินของรัฐ ผ่านการขยายฐานภาษี 
การปรับปรุงอัตราภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ การทบทวน 
ค่าลดหย่อนหรือมาตรการภาษีที่ ไม่ จําเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ  
การปราบปรามผู้หลบเล่ียงภาษี และการพัฒนาภาษีประเภทใหม่ ๆ ให้สอดรับกับเทคโนโลยี 
และการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการเร่งบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 
เพ่ือให้ระบบการจัดเก็บรายได้ของรัฐช่วยสรา้งความเท่าเทียม ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมลํ้า 
ตลอดจนสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
รักษาความสมดุลและความยั่งยืนทางการคลัง  
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๕.๑.๔ ปฏิ รูป ระบบการออม  โดย จัด ให้ มี ระบบการออม 
เพ่ือการเกษียณอายุอย่างทั่วถึง พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ
และเป็นช่องทางการออมของประชาชน พร้อมท้ังพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่จะส่งเสริม 
ให้คนไทยทุกคนเข้าสู่ระบบการออมและการลงทุนระยะยาวให้สามารถรองรับพฤติกรรม 
และวัฏจักรชีวิตที่เปล่ียนแปลงไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพและลดต้นทุน 
พัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนและสหกรณ์ทุกระดับ  
และพัฒนาความรู้พ้ืนฐานทางการเงินแก่ประชาชน ตลอดจนการกํากับดูแลระบบสถาบันการเงิน
ให้มีความม่ันคง 

๕.๑.๕ สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรม 
เชิงนโยบายที่มีเครื่องมือและเทคนิคสมัยใหม่ต่าง ๆ พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบนโยบายและมาตรการ 
เพ่ือให้สามารถกําหนดนโยบายท่ีสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไปได้
อย่างทันท่วงที 

๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม  
๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจห มุน เวียน  และเศรษฐกิจสี เขี ยว  [Bio-Circular-Green (BCG) Economy]  
โดยนําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการของท้องถ่ิน ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิตและระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัด  
กลุ่มจังหวัด เพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมท้ังให้ความสําคัญกับกฎระเบียบ
ทางด้านส่ิงแวดล้อมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  

๕.๒.๒ พั ฒ น า อุตส าหกรรม ไทย ให้ ส าม ารถตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก โดยคํานึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน 
แนวโน้มความต้องการของตลาดในประเทศและตลาดโลก เพ่ือให้อุตสาหกรรมไทยมีระดับ 
ผลิตภาพท่ีสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก สร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมท่ีมี
ศักยภาพ และอุตสาหกรรมอนาคต อาทิ อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการพัฒนาระบบคมนาคมของ
ประเทศ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความม่ันคงของประเทศ อุตสาหกรรมอวกาศ 
พร้อมท้ังให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน  



 ๙ 

๕.๒.๓ สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการรายใหม่ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัย  
และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงิน  
การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบที่ได้มาตรฐานสากล และการใช้สถาบันการศึกษาท่ีมีอยู่
ในพ้ืนที่มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ 

๕.๒.๔ พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการจัดทําแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสําหรับ 
กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาด และการบัญชี  
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบันเฉพาะทางต่าง ๆ ให้สามารถ 
เป็นกลไกหลักท่ีเข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพ
ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 

๕.๓ พัฒนาภาคเกษตร  
๕.๓.๑ รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับ

เกษตรกรในสินค้าเกษตรสําคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสําปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด 
โดยผ่านเครื่องมือและมาตรการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดิน
เกินสมควร จัดให้มีระบบประกันภัยสินค้าเกษตร การพัฒนาระบบตลาดท่ีเชื่อมโยงผลผลิต 
ของเกษตรกรถึงผู้ประกอบการแปรรูปและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม การใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือ
ในการขยายและเข้าถึงตลาดในรูปแบบต่าง ๆ การอํานวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์การเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ  

๕.๓.๒ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตท่ีเหมาะสม 
และไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ โดยจัดให้มีมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การเพ่ิมรายได้และลดต้นทุนการเกษตรครบวงจร ต้ังแต่การปรับโครงสร้างต้นทุนการผลิต อาทิ 
เมล็ดพันธุ์ พ้ืนที่เพาะปลูก ปุ๋ย เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร แหล่งน้ํา และระบบไฟฟ้า 
เพ่ือการเกษตร การลดภาระหนี้ สินโดยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบท่ีมีต้นทุนตํ่า  
การลดความเส่ียงจากราคาพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพเสริมรายได้ รวมท้ัง 
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และการปรับเปล่ียนการผลิตให้เหมาะสม 
กับฐานทรัพยากรในพ้ืนที่และความต้องการของตลาด นําระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ระบบ
แผนที่เกษตรเพ่ือการจัดเขตพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (zoning) และส่งเสริมกลไกอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการเชิงรุกมาใช้ในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร 
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 



 ๑๐ 

๕.๓.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพ่ิม
ทักษะการประกอบการและพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์
ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการตลาด การค้าออนไลน์ ระบบบัญชี เพ่ือขยายฐานการผลิตและ 
ฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือการพัฒนาภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต 

๕.๓.๔ ส่ ง เส ริม ก ารส ร้าง มู ลค่ า เพิ่ ม ให้ กับ สิ น ค้ า เกษตร  
เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การลด ละ เลิกใช้ยาปราบศัตรูพืชโดยเร็ว โดยต้องจัดหาสารทดแทนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมและโอกาส
ทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และ
เกษตรแปรรูป เพ่ือต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ 
มาตรฐานและความปลอดภัย  

๕.๓.๕ ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์ในท่ีดินทํากิน แหล่งเงินทุน โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ รวมทั้ง
ดูแลและลดความเสียหายจากการทําการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยทางธรรมชาติ ซํ้าซาก  
โดยกําหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (zoning)  

๕.๓.๖ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุน
พันธุ์กล้าไม้ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการปลูก 
บํารุงรักษา ดูแล และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง  

๕.๓.๗ ส่งเสริมการทําปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
โดยส่งเสริมการตลาด วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์พ้ืนบ้าน อาทิ โคเน้ือ แพะ  
และแกะ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปสู่ตลาดโลก 

๕.๓.๘ ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทําประมงให้เกิดความย่ังยืน 
บนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์
อย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิมขีดความสามารถการทําประมงอย่างถูกต้องในกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 
และเชิงพาณิชย์ การเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้และลดต้นทุนการทําประมง 
ลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มประมงชายฝั่งและประมงพ้ืนบ้าน  
เพ่ือสร้างพลังในการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ในพ้ืนที่ และเร่งพัฒนาการเพาะเลี้ยง
ในทะเลที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ รวมถึงการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จากภูมิปัญญาในการแปรรูปมาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง 



 ๑๑ 

๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเท่ียว  
๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว 

โดยส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพระดับโลกท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น 
บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการจัดการ
ขยะและของเสียเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนของระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อมและชุมชนท้องถ่ิน รวมท้ัง
พัฒนาการท่องเท่ียวในรูปแบบหลายประเทศจุดมุ่งหมายเดียวกัน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ในเชิงกลุ่มพ้ืนที่เมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพ การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงกีฬาและนันทนาการ  
การท่องเท่ียวเรือสําราญ และการท่องเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๕.๔.๒ ดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ รายได้สูง โดยมุ่งเน้น 
ขยายตลาดคุณภาพพร้อมกับรักษาตลาดเดิม รวมท้ังนําระบบดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริม 
การท่องเท่ียว เพ่ือให้นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเนื่อง
กับการท่องเท่ียว อาทิ ธุรกิจสปาและแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย เพ่ือสร้าง
ความหลากหลายของสินค้า และสร้างโอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาดในระดับภูมิภาค 
ตลอดจนส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่ระดับสากล 

๕.๔.๔ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวอย่างเข้มงวด  
โดยเพ่ิมมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวจากอาชญากรรม การฉ้อฉล  
และอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของผู้ประกอบการ เพ่ิมความเข้มงวดในการดูแลรักษา 
ความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางนํ้าหรือทางทะเล 
เกาะ หมู่เกาะ ถํ้า และนํ้าตก อํานวยการและบูรณาการความช่วยเหลือนักท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ  

๕.๔.๕ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเท่ียว 
สู่ชุมชน โดยพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเช่ือมโยงระหว่างธุรกิจหลัก 
ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ รวมท้ังพัฒนา
ทักษะและองค์ความรู้ของท้องถ่ิน ชุมชน และสถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาและทําธุรกิจการท่องเท่ียวในพื้นที่ให้มากข้ึน อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ 

๕.๕ พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการ 
และการลงทุนในภูมิภาค 

๕.๕.๑ ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดน 
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ได้พัฒนาไว้แล้ว และให้บริการการดําเนินธุรกิจแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการขนาดกลาง



 ๑๒ 

และขนาดย่อมแบบเบ็ดเสร็จให้เข้าไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยระยะแรกจะมุ่งเน้น 
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน หรือขยายฐานการผลิต 
และการตลาดในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ในรูปแบบฐานการผลิตและตลาดร่วม เพ่ือใช้ประโยชน์
จากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
ตลอดจนความได้เปรียบของค่าจ้างแรงงาน 

๕.๕.๒ ส่ งเสริม ธุรกิจการค้ าปลีกพาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์  
(e-Commerce) ข้ามพรมแดน  โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการ 
ของผู้ประกอบการรายย่อยให้เหมาะสมสําหรับการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน เพ่ือเพ่ิมช่องทาง
การตลาดให้ผู้บริโภคในประเทศเพ่ือนบ้านสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้โดยตรง พร้อมทั้ง
พัฒนาแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัลทั้งทางการตลาด การเงิน  
และระบบโลจิสติกส์ 

๕.๕.๓ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนําเข้าส่งออกสินค้า
บริเวณด่านชายแดน เร่งรัดการจัดรูปแบบการพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการพ้ืนที่ 
ด่านชายแดนสําคัญ เช่น ด่านศุลกากร ด่านปศุสัตว์ คลังสินค้า และพื้นที่ต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถ
สนับสนุนการค้า การลงทุน และการอํานวยความสะดวกทางการค้า โดยลดการใช้ดุลยพินิจ 
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐให้น้อยที่สุด รวมท้ังสนับสนุนผู้ประกอบการในพ้ืนที่ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากกิจกรรมนําเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน  

๕.๖ พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
๕.๖.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นท่ี

ท่ัวประเทศและสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่าง 
ไร้รอยต่อ สานต่อการพัฒนารถไฟความเร็วสูง และเริ่มต้นการปรับปรุงระบบรถไฟขนาดราง ๑ เมตร 
ให้เป็นระบบไฟฟ้าเพ่ือสนับสนุนให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ 
และให้ความสําคัญกับการบูรณาการการพัฒนาระบบขนส่งกับการพัฒนาพ้ืนที่และเมือง  
การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้บริการภาคขนส่งและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง การเชื่อมโยง
แหล่งท่องเท่ียว การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัยทางถนนท่ีสอดประสานกันระหว่างระบบการเตือนภัย การช่วยเหลือกู้ภัย  
และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๒ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นท่ีเขตเมือง โดยการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาค การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุม 
ส่ังการจราจรและวางแผนการเดินทาง การกวดขันวินัยจราจร และการจัดระเบียบที่จอดรถ 
โดยเฉพาะการจัดให้มีที่จอดรถใต้ดินและบนดินเพ่ิมเติม ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้ง
พัฒนาทางเท้า ทางจักรยาน และส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถรองรับความต้องการเดินทาง
เพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 



 ๑๓ 

๕.๖.๓ เสริมสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ โดยกระจายชนิดของเชื้อเพลิงทั้งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม 
สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเช้ือเพลิงในพ้ืนที่ เปิดโอกาส
ให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงาน ส่งเสริมให้มีการใช้น้ํามัน
ดีเซลหมุนเร็ว B20 และ B100 เพ่ือเพ่ิมการใช้น้ํามันปาล์มดิบ และจัดทําแนวทางการใช้มาตรฐาน
น้ํามัน EURO5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน อาทิ เทคโนโลยีระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดโครงสร้าง
ตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ แพลตฟอร์มตลาดกลางซ้ือขายพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิ พร้อมท้ังปรับปรุงระบบการกํากับ
ดูแลกิจการด้านพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุน 
ที่แท้จริง ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจด้านพลังงานในอนาคต 
ดําเนินการให้มีการสํารวจและค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ และร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ในการพัฒนาพลังงาน  

๕.๖.๔ ยกระดับ โครงข่ ายระบบ ไฟฟ้ าและพลั งงานให้ มี 
ความทันสมัย ท่ัวถึง เพียงพอ ม่ันคง และมีเสถียรภาพ โดยจัดทําแผนการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะท้ังระบบให้สามารถรองรับเทคโนโลยีด้านพลังงานสมัยใหม่ในอนาคต มุ่งเน้น 
การพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศให้เชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก ตะวันออก เหนือ 
และใต้ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานระหว่างพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้อย่างม่ันคง
และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิต 

๕.๖.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําประปา โดยพัฒนาแหล่งน้ําดิบ
และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตและการบริหารจัดการระบบประปาเพ่ือลดนํ้าสูญเสีย  
พัฒนาคุณภาพนํ้าประปา ขยายเขตการจ่ายนํ้าประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภูมิภาคและแหล่งท่องเที่ยว 
รวมทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการใช้น้ําอย่างประหยัด 

๕.๖.๖ แก้ปัญหาระบบระบายน้ํ าและระบบบําบัดน้ํ าเสีย  
โดยพัฒนาระบบระบายนํ้า ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและเคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง 
ให้สามารถระบายนํ้าออกจากพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังรณรงค์ให้ประชาชน 
ไม่ทิ้งขยะหรือของเหลือใช้ลงในท่อระบายนํ้า แม่น้ํา และทะเล รวมท้ังพัฒนาระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียในเขตเมือง โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําเสีย  
 
 
 



 ๑๔ 

๕.๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศ
อัจฉริยะ 

๕.๗.๑ รักษาคลื่นความถ่ีและสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
อันเป็นสมบัติของชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ต 
เกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G เพ่ือให้การติดต่อส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ต
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง รองรับการเช่ือมต่อจํานวนมากและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
สนับสนุนนโยบายด้านสังคม อาทิ การบริการด้านการศึกษา และการบริการด้านสาธารณสุข 
ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน 

๕.๗.๒ พัฒนาการอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
การค้า การนําเข้าส่งออก และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล โดยพัฒนาการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเช่ือมโยงการค้า การชําระเงิน และการขนส่งสู่ระบบออนไลน์ และให้
ความสําคัญกับการใช้ประโยชน์จากการแบ่งปันทรัพยากรหรือพ้ืนที่ในการขนส่งสินค้า พร้อมท้ัง 
นําเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการดําเนินงาน อาทิ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรม
ออนไลน์  ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบอินเทอร์ เน็ตในทุก ส่ิง (Internet of Things: IoT)  
และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูล 
ในกระบวนการนําเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ  จุดเดียวให้สมบูรณ์ 
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

๕.๗.๓ ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่ม
โอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยท้ังในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด โดยการสร้าง
ความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย และจูงใจให้เกิดการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการทบทวน
กฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองผู้บริโภค รวมท้ัง 
การแก้ไขปัญหาการดําเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
ความสามารถของผู้ประกอบการไทยท่ีให้บริการแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ พัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ โลจิสติกส์ และระบบการชําระเงิน ให้ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยง 
และบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 
รวมถึงส่งเสริมการกํากับดูแลที่มีมาตรฐานและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทุกขนาด 
ตลอดจนช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย 
รวมท้ังยกระดับมาตรฐานร้านค้าปลีกให้เข้าสู่การค้าออนไลน์ เพ่ือลดผลกระทบจากพฤติกรรม 
ของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป 

 



 ๑๕ 

๕.๘ พั ฒ นาโค รงสร้ า งพื้ น ฐานด้ านวิ ท ยาศาสตร์  เทค โน โลยี  
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  

๕.๘.๑ พัฒ นาสภาพแวดล้ อมและระบบ นิ เวศ ท่ี เอ้ื อต่ อ 
การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถเช่ือมโยงกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาต่อยอดจากผลการวิจัยให้นําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ 
โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็น และมีกลไกดําเนินการท่ีบูรณาการท้ังระบบ เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงข้ึน 
พร้อมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดภายใต้กรอบขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   

๕.๘.๒ สร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการ
งานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในการส่งเสริมการดําเนินงานด้านการวิจัยที่ต่อยอด 
ไปสู่การสร้างนวัตกรรมของประเทศ รวมท้ังการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการต่อยอดงานวิจัย
สู่การเพ่ิมมูลค่าในเชิงพาณิชย์  

๕.๘.๓ เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้ นฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
คุณภาพและมาตรฐานที่ เป็นปัจจัยนําไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง  
และสามารถนําไปใช้ได้จริง และใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศให้มากท่ีสุด 

๕.๘.๔ สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบ 
ท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้ํา 
โดยเฉพาะโรงงานและห้องปฏิบัติการนําร่อง ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ  เศรษฐกิจหมุนเวียน  และเศรษฐกิจสี เขียว  
[Bio-Circular-Green (BCG) Economy] และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจเอกชน 
ไปพร้อมกัน 

๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่  
๕.๙.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ยุคใหม่ อาทิ เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจวัฒนธรรม พร้อมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถพัฒนา
แอปพลิเคชัน นวัตกรรม สินค้าและบริการที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 
ของผู้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิม
ให้แก่ผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม  



 ๑๖ 

๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมท้ังในภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ โดยการพัฒนาทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด รวมท้ังสนับสนุนการเติบโตของ
วิสาหกิจเริ่มต้น โดยพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ืออํานวยต่อการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านสิทธิประโยชน์ 
แหล่งเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ประกอบการมี
ความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ และเป็นแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจใหม่
ของประเทศไทยในระยะต่อไป 

๕.๙.๓ ส่ ง เส ริ ม เย า ว ช น แ ล ะบ ท บ าท ส ต รี ใน ก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม 
ผ่านการศึกษา และการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยี แหล่งเงินและการระดมทุน  
เพ่ือกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถนําเสนอแนวคิด พัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม 
และดําเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง   

๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลากรท่ีมีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมขั้นสูง 
และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทยสามารถทํางานร่วมกับ
นักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยและพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีข้ันสูง  

๖. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
การใช้ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่จะช่วยกระจายความเจริญ

ไปสู่ภูมิภาคและสร้างโอกาสการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ลดความเหล่ือมลํ้าของ 
การพัฒนา ลดการกระจุกตัวของการพัฒนาและประชากรของเมืองใหญ่ในปัจจุบัน โดยการสร้าง
สังคมชนบทเป็นสังคมเมืองท่ีสงบสุข เพียงพอ และแก้ปัญหาการย้ายถ่ินฐาน โดยมีนโยบาย ดังนี้ 

๖.๑ ส่งเสริมพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
ของเอเชีย 

๖.๑.๑ พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง  
โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีทันสมัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบให้เป็น
เมืองมหานครการบิน ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ 
และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับภาคการเกษตรให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเร่งพัฒนาบุคลากร รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบ
เพ่ือรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 



 ๑๗ 

๖.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาพื้ น ท่ี ระเบี ยงเศรษฐกิจภาคใต้ 
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่งออกสินค้าทางทะเลของประเทศและของภาคใต้ โดยเฉพาะการส่งออก 
ไปยังเอเชียใต้ พัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนที่ฝ่ังอันดามันกับฝ่ังอ่าวไทย และพัฒนา
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจากทรัพยากรในพ้ืนที่และประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมทั้งให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 

๖.๑.๓ เพิ่มพื้นท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค อาทิ 
การพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพ้ืนที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
และพื้นที่ที่มีความได้เปรียบเชิงที่ต้ังที่สามารถพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมในอนาคต โดยพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี 
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ รวมท้ัง 
การจัดการผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๖.๑.๔ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ
ชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ ใช้
เทคโนโลยีสูงข้ึน สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ทบทวนการให้ 
สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามศักยภาพพ้ืนที่ พัฒนา 
เมืองชายแดนให้มีความน่าอยู่ รวมท้ังใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการดูแลด้านความมั่นคงและรักษา
ความปลอดภัยในพ้ืนที่ และส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

๖.๒ ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ท่ัวประเทศ  
โดยมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
สงขลา และภูเก็ต ภายใต้แนวคิดการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองน่าอยู่ที่มีระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม และพ้ืนที่สีเขียวที่เพียงพอ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่   

๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
รัฐบาลให้ความสําคัญกับชุมชนในการนําความรู้และทรัพยากรในพ้ืนที่ 

มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้ 
กระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
พัฒนาช่องทางการตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างพลังสังคม พลังชุมชน 
รวมทั้งสร้างการเรียนรู้ ฝึกอาชีพกลุ่มอิสระในการร่วมขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศ รัฐบาล 
จึงมีนโยบายดําเนินการ ดังนี้ 



 ๑๘ 

๗.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
๗.๑.๑ สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นท่ี  

โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย ผู้ประกอบการหน่ึงตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสหกรณ์ในชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์และต่อยอดจากส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และทรัพยากรในพ้ืนที่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างสรรค์คุณค่า
ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนท่ีมีอัตลักษณ์และมีมาตรฐานการผลิตตามหลักสากล ซ่ึงจะช่วย
สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างท่ัวถึง นําไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนท่ีสามารถพ่ึงพาตนเอง 
ได้อย่างยั่งยืนและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากข้ึน 

๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็ งของวิสาห กิจชุมชนผ่าน
เทคโนโลยี โดยพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการท่ีมี
ความสามารถทั้ งในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมท้ังในเชิง
กระบวนการผลิต การนําเสนอสินค้าหรือบริการ และการตลาด มีความสามารถในการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการดําเนินธุรกิจได้มากข้ึน โดยเฉพาะการเข้าถึงตลาดท้ังใน 
และต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมแนวคิดการทําธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 
(Sharing Economy) โดยเริ่มต้นจากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการของภาครัฐ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่  

๗.๑.๓ สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีทันสมัยและบริการทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน โดยจัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุน 
ให้มีช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลาย และเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงตลาดท้ังใน
และต่างประเทศผ่านช่องทางการตลาดและการชําระเงินรูปแบบใหม่ด้วยระบบออนไลน์หรือ 
ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมท้ังสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือประสาน แลกเปล่ียนความรู้ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และเช่ือมต่อกิจกรรมร่วมกัน 

๗.๑.๔ ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพ่ือสร้างงานในชุมชน  
โดยพัฒนาระบบและกลไก รวมท้ังพัฒนากลุ่มอาชีพตามศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่  
เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถ่ิน แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  
ลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ และลดอัตราการย้ายถ่ินเพ่ือทํางานในเมือง สนับสนุนการจัดต้ัง
วิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่ ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนา
ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยการส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลัก 
กับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเท่ียว  

๗.๑.๕ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจให้เข้าถึง 
และใช้ประโยชน์ได้ง่าย อาทิ องค์ความรู้ ผลการวิจัยและพัฒนาการตลาดและนวัตกรรม  
สร้างระบบจูงใจให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
รวมท้ังสนับสนุนการยกระดับสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนท้ังในด้านการกําหนดมาตรฐาน 
การตรวจสอบและรับรองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 



 ๑๙ 

๗.๒ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
๗.๒.๑ สร้างผู้นําชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือเป็นผู้นํา

การเปลี่ยนแปลง เป็นวิทยากรในการขับเคล่ือนและสร้างกลไกการทํางานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคม 
ที่เข้มแข็ง การปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้เสียสละ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันผู้อ่ืน 
และเป็นพลังสําคัญในการจัดการปัญหาความเหลื่อมลํ้า การพัฒนาตนเองและการจัดการของ
ชุมชนท้องถ่ิน   

๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน 
สวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยาย
ตลาดออกสู่ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิต แหล่งเงินทุน  
โลจิสติกส์ ข้อมูล การแลกเปล่ียนความรู้และความเช่ียวชาญเพ่ือต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ 
ในการเพ่ิมมูลค่าธุรกิจ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มให้สามารถเชื่อมโยงเข้าเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่
การผลิตของภาค รวมถึงกํากับดูแลมาตรฐานสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาด เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนจัดสวัสดิการที่จําเป็นภายในชุมชน 

๗.๒.๓ แก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัย ท่ีดินทํากิน สร้างชุมชนท่ีน่าอยู่ 
มุ่งเน้นการจัดการท่ีอยู่อาศัย การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาพ้ืนที่เมืองแบบองค์รวม  
เพ่ือพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่เอ้ืออาทร มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
มีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองและชุมชน และมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง 
เพ่ือให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน   

๗.๒.๔ สร้างพลังในชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังทางสังคม 
ภาคีเครือข่าย การรวมตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนมาเป็นกําลังในการพัฒนาเพ่ือส่วนรวม  
โดยให้ความสําคัญกับการสร้างพลังจิตอาสา สร้างพลังแผ่นดินเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้าง
เอกภาพแก่กลุ่มอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ การสร้างพลังสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม 
ทางสังคมของคนทุกวัยผ่านการสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ และการสร้างพลังภูมิคุ้มกัน 
เพ่ือการใช้ส่ือออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและเตือนภัย 

๗.๒.๕ สร้างเครือข่ายชุมชนท่ีเข้มแข็ง เน้นส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจกําหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐ 
โดยเริ่มจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนําเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสวัสดิการในระดับชุมชน เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย  

 



 ๒๐ 

๗.๓ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยการสร้าง “คุณค่าร่วม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภค ที่ครอบคลุม 
ตลอดท้ังห่วงโซ่การผลิต พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเพ่ือสังคมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
คนในชุมชน เพ่ือผลิตสินค้าและบริการท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถ่ินหรือช่วยแก้ไข
ปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชน อาทิ การจ้างงานผู้พิการ หรือผู้ผ่านการต้องขัง เพ่ือช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชน 
 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ  

การพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้คนไทย
ในอนาคตเป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รัฐบาลได้กําหนดนโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคมท่ีเหมาะสมแก่ประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ โดยมีนโยบาย
การพัฒนาท่ีสําคัญ ดังนี้ 

๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึง 
เด็ กวั ย เรียน ให้ มี โอกาสพัฒ นาตามศั กยภาพ  เพ่ื อสร้ างคน ไทยที่ มี พัฒ นาการเต็ม 
ตามศักยภาพผ่านครอบครัวท่ีอบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทย 
ให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คํานึงถึงศักยภาพ 
ของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ  
การอบรมเล้ียงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง 
มีคุณภาพ 

๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปัญญา 
ที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน  

๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธ์ุใหม่  
๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ

และอาชีพของคนทุกช่วงวัยสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา 
ให้ทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียน



 ๒๑ 

การสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่นําไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง 
เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้าง 
แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 
ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ 
ความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกํากับ 
การเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามท่ีสามารถส่ือสาร 
และแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน  

๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนากําลังคนท่ีมีทักษะขั้นสูงให้สามารถนําความรู้และทักษะมาใช้ 
ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซ่ึงต้องครอบคลุมการพัฒนากําลังคน 
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กําลังคนที่กําลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการสําหรับผลิต
กําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมท้ังเร่งรัด 
และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น  

๘.๔ ดึงดูดคนเก่งจากท่ัวโลกเข้ามาร่วมทํางานกับคนไทย และส่งเสริม 
ผู้มีความสามารถสูง สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนําในประเทศดึงดูดบุคคลท่ีมีความสามารถระดับสูง 
จากท่ัวโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมาเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ 
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความสําคัญกับการดึงดูดนักวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
รวมท้ังมีพ้ืนท่ีให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ทํางานร่วมกัน หรือร่วมกับ 
เครือข่ายอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 

๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
๘.๕.๑ ส่ ง เส ริมการวิ จั ยและพั ฒ นานวัตกรรม เพื่ อขจั ด 

ความเหลื่อมล้ําและความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมลํ้า สร้างโอกาส
สําหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม
สําหรับโลกยุคดิ จิทัลและอุตสาหกรรม  ๔ .๐  ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม  
โดยระยะแรกจะให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน 
อย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  



 ๒๒ 

๘.๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขั้ นสู ง เพ่ือสร้างความได้ เปรียบในการแข่ งขัน  สามารถตอบสนองต่อ 
ความเปล่ียนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กําหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริม 
ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน 
ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและ 
การพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมท้ังบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

๘.๕.๓ สร้างเครือข่ายการทําวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูป
และบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพ
ด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที
การค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการทํางานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเช่ือมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพ่ิม
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  
๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่ กับการพัฒนาครู  

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่คํานึงถึง 
ความจําเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานข้ันตํ่าของ
โรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ 
ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จําเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล 
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ต้ังแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทาง 
ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมท้ัง
ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
ออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสม 
กับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สําหรับเยาวชนท่ีเชื่อมโยงเทคโนโลยี
กับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

๘.๖.๓ ลดความเหลื่ อมล้ํ าทางการศึกษา  โดยบูรณ าการ 
การดําเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้น
กลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณ 



 ๒๓ 

ให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเล้ียง
จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษา
ในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหา
หนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวน 
รูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสม 

๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกําหนดระบบท่ีเอ้ือต่อ
การพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนท่ีมีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนา 
ไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับ 
ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปล่ียนสายอาชีพ 
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานท่ีอาจจะเปล่ียนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีในอนาคต  

๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดท่ีถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย 
และอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ 
การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับ 
การส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริม 
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคล่ือนประเทศ  

๘.๗ จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
เน้นออกแบบหลักสูตรระยะส้ันตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน
และทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมท้ังศึกษาแนวทางการพัฒนา
เป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซ่ึงเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือทํางานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตร
ที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองท้ังในด้าน
การศึกษาและการดํารงชีวิต  

๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
มุ่ งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคม 

ที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมนําไปสู่ความเสมอภาค ประกอบด้วย 
๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย

ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพ้ืนที่ 
รวมถึงการยกระดับไปสู่ความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์แม่นยํา และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพ



 ๒๔ 

ให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยู่บนพ้ืนฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลัง
ของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะและอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพ
แข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง  พร้อมท้ังจัดให้มีส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อสุขภาพ
ของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง  

๙.๒ ส่ ง เส ริม การป้ อ ง กันและควบคุ มปั จจั ย เสี่ ย งต่ อ สุ ข ภ าพ  
โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและ 
ออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซํ้า ทั้งระบบ
ติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ จัดระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างท่ัวถึง และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐาน 
ในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) ให้เป็นหมอประจําบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหล่ือมลํ้า
ของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุข 
ในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล เพ่ือให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึง
หน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

๙.๔ สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ 
การมีงานทําท่ีเหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่ งเป้าหมาย 
เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง จัดให้มีระบบบําเหน็จบํานาญ 
หลังพ้นวัยทํางาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเสมอภาค 
ทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษา
ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับ 
ความปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดีในการทํางาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ 
ที่เหมาะสมแก่การดํารงชีพ 
 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ  

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะต่อไป จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากร เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว นอกจากน้ี การบริหารราชการแผ่นดินในระยะต่อไป
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคํานึงถึงผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการเปล่ียนแปลง



 ๒๕ 

สภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเป็นประเด็นที่ประเทศไทยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในสังคมโลกต้องมุ่งม่ันดําเนินการ
เพ่ือลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการพัฒนา รัฐบาลจึงได้กําหนดนโยบายการพัฒนา 
ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 

๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน 

๑๐.๑ ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสําคัญ
กับการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศ เพ่ือสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งพ้ืนที่ ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลน  
และป่าชุมชน รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
อย่างจริงจัง รวมถึงเร่งฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรม แก้ไขกฎหมายป่าไม้ที่ ซํ้าซ้อน เร่งคืนพ้ืนที่ ป่า 
โดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถทํากิน 
ได้อย่างเหมาะสม นําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ เส่ียงต่อการถูกบุกรุกและ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) พร้อมท้ังรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  

๑๐.๒ ปรับปรุงระบบท่ีดินทํากินและลดความเหลื่อมล้ําด้านการถือครองท่ีดิน 
โดยจัดสรรที่ ดินทํากินและท่ีอยู่อาศัยให้แก่ราษฎรท่ียากไร้และเกษตรกรตามหลักการของ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกลํ้า 
และมีมาตรการป้องกันการเปล่ียนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยากจน  
จัดทําระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการที่ ดิน จัดทําหลักฐานการถือครองที่ ดินของรัฐ 
ทุกประเภท จัดทําแผนท่ีแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐให้ชัดเจน และเร่งแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน 
และแนวเขตพ้ืนที่ป่าท่ีไม่ชัดเจน เพ่ือลดข้อขัดแย้งระหวา่งประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ  

๑๐.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ แหล่งน้ําชุมชน และทะเล 
โดยเช่ือมโยงกับแผนบริหารจัดการนํ้า ๒๐ ปีของประเทศ เพ่ิมผลิตผลในการจัดการและการใช้น้ํา
ทุกภาคส่วน จัดให้มีน้ําสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคา 
ที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ําชุมชนท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริม ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พ้ืนที่ต้นน้ํา 
พ้ืนที่ชุ่มน้ํา พ้ืนท่ีพักน้ํา แหล่งน้ําธรรมชาติ แอ่งน้ําบาดาล การระบายนํ้าชายฝ่ัง เพ่ิมผลิตภาพของน้ํา
ทั้งระบบ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ําให้ทัดเทียมระดับสากล ดูแลภัยพิบัติจากนํ้า พัฒนา 
การจัดการนํ้าเชิงลุ่มน้ําทั้งระบบ และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าและสร้างระบบ
จัดสรรน้ําที่เป็นธรรม รวมท้ังส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ําในชุมชนตามแนว
พระราชดําริ 

 



 ๒๖ 

๑๐.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังเพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์
ทรัพยากรแร่อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และคํานึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของภาคประชาชน จัดทํา 
เขตแหล่งแร่เพ่ือการทําเหมืองบนพ้ืนฐานศักยภาพแร่และมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยบริหาร
จัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัดโดยใช้แผนท่ีการจําแนกเขตทางทะเล 
และชายฝ่ัง (one marine chart) บริหารจัดการทรัพยากรแร่และแหล่งพลังงานในทะเล รวมทั้ง
มลพิษและขยะในทะเลให้มีประสิทธิภาพ จัดทําผังชายฝ่ังและฝ่ังทะเลท่ีชัดเจน และกําหนดพ้ืนที่
การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสอดคล้องกับภูมิศาสตร์ 
และทรัพยากรในพื้นที่ รักษาแนวปะการังที่สําคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลนและแหล่ง
หญ้าทะเลที่สําคัญต่อประมงและสัตว์หายาก 

๑๐.๕ แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนตํ่าและ 
ปลอดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน กําหนดมาตรการควบคุมการเผาพ้ืนที่เพ่ือทําการเพาะปลูก 
ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชน 
ในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ 
และภาคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมและให้สัตยาบันไว้   

๑๐.๖ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
โดยการนําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม อาทิ 
การจัดการขยะหรือของเสีย เพ่ือนําไปใช้ในกระบวนการผลิตหรือบริโภคท่ีหลากหลายและทําให้
เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   

๑๐.๗ พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญกับการจัดทําระบบการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
มาใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม และบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
ทั้งระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพ้ืนที่ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดความขัดแย้ง
ระหว่างยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะระหว่างยุทธศาสตร์รายสาขากับยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 

 



 ๒๗ 

๑๐.๘ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจาก
การส่งเสริมและให้ความรู้ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนํากลับมาใช้ซํ้า 
การคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง เพ่ือลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถ
นําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งพัฒนาโรงงานกําจัดขยะและของเสียอันตราย 
ที่ได้มาตรฐาน 

๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพมากข้ึน การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล 
เข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ 
นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้อง
ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม  
โดยรัฐบาลได้กําหนดนโยบายการดําเนินการ ดังนี้ 

๑๑.๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่  
โดยพัฒนาให้ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว  
และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมท้ังจัดอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานท่ีเปล่ียนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถ
รองรับบริบทการเปล่ียนแปลง และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อยา่งทันท่วงที พร้อมทั้ง
ปรับเปล่ียนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกันต้ังแต่ข้ันวางแผน 
การนําไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการทํางานให้มีมาตรฐานสูงข้ึน และปรับปรุง
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน 

๑๑.๒ ปรับ เปลี่ ยนกระบวนการอนุ มัติ  อนุญ าตของทางราชการ 
ท่ีมีความสําคัญต่อการประกอบธุรกิจและดําเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันทีและทุกเวลา  

๑๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ระบบการวิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได้ เพ่ือให้เกิดการ 
ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบบริการประชาชนที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคล
มากข้ึน  

๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ
ต้องเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลซ่ึงกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง 
และระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์  
และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศท่ีมีความซับซ้อน ปรับเปล่ียนให้เป็นการทํางาน



 ๒๘ 

เชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่ม
และสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน 
ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้าง
ความเชื่อมั่น ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิดให้คํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติ
และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะ
และความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ดําเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ 
ตลอดจนสร้างขวัญกําลังใจและความผูกพันในการทํางาน  

๑๑.๖ พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะ
และการตรวจสอบภาครัฐ โดยการสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการข้ันพ้ืนฐาน 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคและลดข้อจํากัดของกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม องค์กรภาคประชาสังคม และเอกชน สามารถเข้ามา 
ดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมีบทบาทในการพัฒนาบริการสาธารณะในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 
รวมทั้งมีส่วนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุก ๆ ด้าน 

๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอ้ือต่อการทําธุรกิจและการใช้
ชีวิตประจําวัน  

๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอํานวย
ความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้สามารถ
สนับสนุนและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจทั้ งภายในและภายนอกประเทศและเท่าทันกับ 
การเปล่ียนแปลงบริบทต่าง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการต้ังแต่จัดต้ังธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ 
พร้อมทั้งกํากับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล ตลอดจน
เร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเชื่อมโยงกัน
อย่างไร้รอยต่อ เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
และตรวจสอบได้  

๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิด
ทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงาน เพ่ือนําไปสู่การส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และการพัฒนาปรับปรุง
กฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป 



 ๒๙ 

๑๑.๗.๓ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าท่ี เสรีและเป็นธรรม  
โดยกํากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้าและติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดอย่างใกล้ชิด บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจัง
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วและเสมอภาค 
ของประชาชน 

๑๑.๘ กระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการ
สาธารณะ โดยเร่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีศักยภาพ 
และมีความรับผิดชอบมากข้ึนท้ังในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ัง
ส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถ่ินและภาคีอ่ืน ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 
รวมถึงการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพ่ือนําไปสู่การ
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 

๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  และ
กระบวนการยุติธรรม  

๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและ
ระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด 
รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ 
พร้อมท้ังเร่งสร้างจิตสํานึกของคนในสังคมให้ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม  
และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอื่น 
ที่ไม่ใช่โทษอาญาตามหลักสากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด 
ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวน 
ด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ กําหนดมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ พร้อมทั้งบูรณาการ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ดําเนินงานสอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพ 
เพ่ือให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการทํางานเชิงรุก 
รวมท้ังพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอํานวยความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมได้ และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหล่ือมลํ้า เกิดความเสมอภาค 
และเท่าเทียม พร้อมท้ังผลักดันให้เกิดการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ 
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้การ



 ๓๐ 

บังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมทั้ง 
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จําเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  
 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ  

นโยบายหลักทั้ง ๑๒ ด้านของรัฐบาลที่กระผมกล่าวมาข้างต้น จะเป็นทิศทาง 
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง ๔ ปีข้างหน้า อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์และปัญหา
ที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่ในขณะน้ี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ 
รัฐบาลได้กําหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ เพ่ือบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชน
และระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ 

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรือ่ง  
๑. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจํากัดในการ

ประกอบอาชีพของคนไทย การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวน
รูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือยังคงเอกลักษณ์
ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ทําให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไข
ปัญหาหน้ีสินและลดภาระหน้ีสินของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
หนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวง 
ผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอ้ือให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองได้ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินทํากินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ จัดทํา
แนวทางการกําหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรท่ีเหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจ
ประมงพาณิชย์และประมงชายฝ่ัง รวมท้ังช่วยเหลือดูแลประมงพ้ืนบ้านโดยยังต้องสอดคล้อง 
กับมาตรฐานด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ  

๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการ 
ที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาต้ังครรภ์ 
เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนท่ีครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดภาระการเดินทาง 
ไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล  
และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ  



 ๓๑ 

๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่ อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
โดยเร่งกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียม
มาตรการรองรับการกีดกันทางการค้าและมาตรการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่งออก 
ให้ผู้ส่งออกท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ปรับปรุงทิศทางการส่งออกไปยัง
ตลาดอ่ืนโดยเร็ว ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภาพ และส่งเสริม
การท่องเท่ียวภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชน 
เพ่ือกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน  เพื่ อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศในช่วงท่ีมีข้อจํากัดด้านการส่งออก และส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดย่อม  

๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพ้ืนที่
การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้ําและคุณภาพของดินตาม Agri-Map กําหนด
เป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพในสินค้าเกษตร
สําคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสําปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด ด้วยการชดเชย การประกัน
รายได้ ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตร หรือเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาว ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา และศึกษา
รูปแบบระบบแบ่งปันผลกําไรสินค้าเกษตรท่ีเป็นธรรมให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาข้าวครบวงจร 
ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ส่งเสริม
การใช้ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงาน สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตร
ในราคาที่ เข้าถึงได้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต  ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือ ปุ๋ยเคมี 
ในการเกษตรเพ่ือนําไปสู่การลด ละ เลิกการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี โดยจัดหาสิ่งทดแทนท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน 
ในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้งเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้
กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกําหนดกลไกการดําเนินงาน
ที่รัดกุม เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด  

๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและ
กลไกการปรับอัตราค่าจ้างท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี เพ่ือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการกํากับ
ดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของประชาชน และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนา
ตนเองเพื่อปรับเปล่ียนทักษะ และเปล่ียนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  



 ๓๒ 

๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอด
อุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย รวมทั้ ง
วางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีส่ือสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ในการเข้าถึงตลาดในประเทศและตลาดโลก
ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีส่ือสารสมัยใหม่ 
ในการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะท้ังในส่วน
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริม
การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเป็นฐานในการขับเคล่ือนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 

๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ 
ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรม  คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ  ส่งเสริมการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ต้ังแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล 
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ 
ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ  
สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  
สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่ือออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย 
เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถ
ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์  
และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จําเป็นในการดําเนนิชีวิต  

๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝ่ายการเมือง
และฝ่ายราชการประจํา โดยเร่งรัดการดําเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการ 
ทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทําผิดอย่างเคร่งครัด นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวัง 
การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัดดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย
เมื่อพบผู้กระทําผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด  
พร้อมท้ังให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง 
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต ้
โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ 
ทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ภายใน 
ฟ้ืนฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ  รายได้  



 ๓๓ 

และการยอมรับของสังคมสําหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู และเร่งสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดําเนินการ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
จากความไม่สงบ รวมท้ังจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ โดยให้เป็นการแก้ไข
ปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล 

๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติ
และอนุญาตของทางราชการท่ีสําคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ รัฐ ลดภาระค่าใช้ จ่ายของประชาชน ลดข้ันตอนท่ียุ่งยากเกินความจําเป็น  
ลดข้อจํากัดด้านกฎหมายท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทําธุรกิจและการดํารงชีวิตของประชาชน 
แก้ไขกฎหมายท่ีไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้
มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และขับเคล่ือนการให้บริการในทิศทาง 
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ต้ังแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย 
การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตาม
สถานการณ์อย่างต่อเนื่องและกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนให้ได้มากท่ีสุดและทันท่วงที รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และ 
การดําเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ  

การดําเนินงานตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลจะมุ่งมั่น
ดําเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว มีความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาจากพื้นฐานท่ีได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง และให้ความสําคัญกับกรอบวินัย
ด้านการเงินการคลังของประเทศ ซ่ึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสําหรับประชาชน 
สามารถนํารายได้บางส่วนจากภาษีที่จัดเก็บได้ในแต่ละปีมาใช้ในการสนับสนุนการดําเนินนโยบาย
ดังกล่าว ส่วนประเด็นนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การขับเคล่ือนการส่งออก การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รัฐบาลจะพิจารณากําหนดมาตรการ 
ที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดการทํางานหรือลงทุนร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐเพ่ือขับเคล่ือน
นโยบายดังกล่าวร่วมกัน และพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ที่จะช่วยลดภาระ 
ด้านงบประมาณมาใช้ในการลงทุน เช่น กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย  
เงินสะสมของกองทุนต่าง ๆ และการแปลงสิทธิและทรัพย์สินให้เป็นทุนได้ในอนาคต เป็นต้น  



 ๓๔ 

อย่ า ง ไรก็ ดี  ก าร ดํ า เนิ น น โย บ าย ต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ใน ด้ าน สั งค ม  เศ รษ ฐกิ จ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะนโยบายด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
การสาธารณสุข และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
จําเป็นต้องใช้งบประมาณในการดําเนินนโยบายดังกล่าว ซ่ึงในช่วงระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล คาดว่างบประมาณประจําปีจะอยู่ในระดับเฉล่ียประมาณ ๓.๓ ล้านล้านบาทต่อปี 
ในขณะท่ีรายได้จากภาษีของประเทศมีอยู่อย่างจํากัด ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องเร่งรัดพัฒนาระบบ
จัดเก็บภาษีของรัฐให้มีความครอบคลุมมากข้ึน มุ่งเน้นการขยายฐานภาษีและปรับโครงสร้างภาษี
ให้มีความเป็นธรรม รวมท้ังเร่งส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว เพ่ือสร้างรายได้ 
เข้าประเทศ ซ่ึงเม็ดเงินดังกล่าวจะกลับมาสู่ระบบภาษีที่จะนํามาใช้ในการดําเนินนโยบาย 
เพ่ือพัฒนาประเทศท้ังในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคมตามนโยบายรัฐบาล  

นอกจากน้ี แผนงานหรือโครงการใดท่ีมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว รัฐบาลจะพิจารณาใช้จ่ายจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ 
ทั้งในส่วนของเงินกู้และการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนเพ่ือพัฒนาประเทศ รวมท้ัง
พิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ อาทิ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 
ในโครงการท่ีมีความคุ้มค่าทางการเงิน เพ่ือลดภาระการลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินและการกู้เงิน 
ซ่ึงการใช้เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดภาระด้านการคลังของประเทศแล้ว  
จะช่วยให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศได้อีกด้วย 
ทั้งนี้ การใช้จ่ายของรัฐบาลเพ่ือดําเนินการตามนโยบายน้ัน รัฐบาลจะให้ความสําคัญกับกรอบวินัย
การเงินการคลังอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังของประเทศ
มีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ 

นโยบายที่กระผมได้แถลงมาท้ังหมดนี้ จะเป็นกรอบการบริหารราชการแผ่นดิน
ในช่วงระยะเวลาของรัฐบาล โดยยึดกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย 
และแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ซ่ึงรัฐบาลจะดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
ตามความเร่งด่วนและทรัพยากรท่ีมีอยู่ โดยเม่ือการแถลงนโยบายของรัฐบาลเสร็จส้ินแล้ว รัฐบาล
จะซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี รัฐบาลจะดําเนินการจัดทําร่างกฎหมายท่ีจําเป็นต้องตราข้ึน 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบาย เพ่ือสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน และขับเคล่ือน
การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือเป็นฐานสําคัญ 
ในการก้าวไปสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะ ๒๐ ปี
ข้างหน้าตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

 
 



 ๓๕ 

ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ 
รัฐบาลขอให้ความเชื่อมั่นแก่รัฐสภาและประชาชนไทยทุกภาคส่วนว่า จะบริหาร

ราชการแผ่นดินอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และยึดประโยชน์ส่วนรวม 
ของประชาชนชาวไทยเป็นท่ีต้ังอย่างแท้จริง เพ่ือให้ประเทศไทยก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างม่ันคง  
มั่งคั่ง และยั่งยืน  

 
ขอบคุณครับ 

 



 ๓๖ 

 
 
 



 ๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 ๓๘ 

 
 



 ๓๙ 

ภาคผนวก ๑ 
ร่างกฎหมายท่ีสําคัญที่คณะรัฐมนตรีจะตราข้ึน 

เพื่อดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
     

 
 

๑. กฎหมายว่าด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา  
๒. กฎหมายว่าด้วยโทษปรับตามความสามารถในการชาํระของผู้กระทําผิด  
๓. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมภาคประชาชน  
๔. กฎหมายว่าด้วยระบบนิติวทิยาศาสตร์แห่งชาติ  
๕. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน

ของรัฐและเอกชน  
๖. กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลพาณิชยห์รือแผนกคดีพาณิชย์และวธิีพิจารณาคดีพาณิชย์  
๗. กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลส่ิงแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อม  
๘. กฎหมายว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ  
๙. กฎหมายว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
๑๐. กฎหมายว่าด้วยยุติธรรมชุมชน  
๑๑. กฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์   
๑๒. กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ  
๑๓. กฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกและการลดดุลยพินิจของราชการ 

ในการให้บรกิารประชาชนและการประกอบธุรกิจ 
๑๔. กฎหมายว่าด้วยการประมงแห่งชาติ 
๑๕. กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ทะเลไทย 
๑๖. กฎหมายอ่ืน ๆ ที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่ามีความสําคัญต่อการปฏิรูปประเทศและ

การขับเคล่ือนยุทธศาสตรช์าติ  

 



 ๔๐ 

ภาคผนวก ๒ 
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 

ของคณะรัฐมนตรีกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติ 

     
 

 
หมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

มาตรา ๕๒  
 รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ 
แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ 
ความม่ันคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อย 
ของประชาชน เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้  
รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรอง
ที่มีประสิทธิภาพ 
 กําลังทหารให้ใช้เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศด้วย 

-นโยบายท่ี ๑ การปกปอ้ง 
และเชดิชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
(ข้อ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓) 
-นโยบายท่ี ๒ การสร้างความม่ันคง 
และความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประชาชน 
(ข้อ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓) 
-นโยบายท่ี ๔ การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก  
(ข้อ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕) 

๓ 
 
 
๔ 
 
 
 
๖ 

มาตรา ๕๓  
 รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๘ การแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการท้ังฝ่ายการเมือง 
และฝ่ายราชการประจํา 
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๖.๕) 
-นโยบายท่ี ๑๒ การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม (ข้อ ๑๒.๒) 

๓๒ 
 
 
 

๒๓ 
 
 
 

๒๙ 

   



 ๔๑ 

หมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

มาตรา ๕๔  
 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียน 
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม  
และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม 
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย 
 รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้
มีการรว่มมือกันระหว่างรฐั องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีดําเนินการ กาํกับ ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว 
มีคณุภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนการศึกษาแห่งชาติ และการดําเนินการ 
และตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน 
ให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญ
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรบัผิดชอบ 
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการดําเนนิการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รฐัต้องดําเนินการ 
ให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑ การแก้ไข
ปัญหาในการดํารงชวีิต 
ของประชาชน 
-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๗ การเตรียม 
คนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
-นโยบายท่ี ๓ การทํานุบาํรุงศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม (ข้อ ๓.๒) 
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๑.๑ ๘.๑.๒ ๘.๒.๑ ๘.๒.๒ 
๘.๓ ๘.๖.๑ ๘.๖.๒ ๘.๖.๓ ๘.๖.๕ 
๘.๗) 

๓๐
 
 

๓๒ 
 
๕ 
 

๒๐ 



 ๔๒ 

หมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

 ให้จัดต้ังกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้า 
ในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี
รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน 
ได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าว 
อย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการกองทุน
เป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุน
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
มาตรา ๕๕  
 รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง เสริมสร้าง
ให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริม  
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์
แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง  
ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม 
และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟู
สุขภาพด้วย 
 รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุข 
ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๒ การปรบัปรุง
ระบบสวัสดกิารและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
-นโยบายท่ี ๙ การพัฒนาระบบ
สาธารณสขุและหลักประกัน 
ทางสังคม (ข้อ ๙.๑ ๙.๒ ๙.๓ ๙.๔) 

๓๐
 
 

๒๓ 

มาตรา ๕๖  
 รัฐต้องจัดหรอืดําเนินการให้มีสาธารณูปโภค
ข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชน
อย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 โครงสร้างหรอืโครงข่ายข้ันพ้ืนฐาน 
ของกิจการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 
อันจําเป็นต่อการดํารงชีวติของประชาชนหรือเพ่ือ
ความม่ันคงของรัฐ รัฐจะกระทําด้วยประการใด 
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือทําให้รัฐ 
เป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้

-นโยบายท่ี ๕ การพฒันาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๖.๑ ๕.๖.๒ ๕.๖.๓ 
๕.๖.๔ ๕.๖.๕ ๕.๖.๖) 

๑๒



 ๔๓ 

หมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

 การจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภค
ตามวรรคหนึง่หรือวรรคสอง รัฐต้องดูแลมิให้มีการ
เรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชน 
เกินสมควร 
 การนําสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชน
ดําเนินการทางธุรกิจไม่วา่ด้วยประการใด ๆ  
รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
โดยคํานึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ที่รัฐ 
และเอกชนจะได้รับและค่าบริการที่จะเรียกเก็บ
จากประชาชนประกอบกัน 
มาตรา ๕๗  
 รัฐต้อง 
 (๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  
และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินและของชาติ 
และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะสําหรับกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย 

-นโยบายท่ี ๓ การทํานบุาํรุงศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม  
(ข้อ ๓.๑ ๓.๒)  

๕ 

 (๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บํารุงรักษา ฟ้ืนฟู 
บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม  
และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกดิประโยชน์
อย่างสมดุล และยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชน 
และชุมชนในท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ดําเนินการและได้รับประโยชน์จากการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดลอ้มเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๑ ๑๐.๓ ๑๐.๔ 
๑๐.๕ ๑๐.๖) 

๒๕ 

มาตรา ๕๘  
 การดําเนินการใดของรฐัหรอืที่รัฐจะอนุญาต
ให้ผู้ใดดําเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต หรอืส่วนได้เสียสําคัญอ่ืนใด

-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๗) 

๒๖ 



 ๔๔ 

หมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

ของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อม 
อย่างรุนแรง รัฐต้องดําเนินการให้มีการศึกษา  
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกอ่น  
เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการ 
หรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล  
คําชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ 
ก่อนการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
 ในการดําเนินการหรอือนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 
ชุมชน ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
น้อยท่ีสุด และต้องดําเนินการให้มีการเยียวยา 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า 
มาตรา ๕๙  
 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 
ที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็น
ความลับของทางราชการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
ดังกล่าวได้โดยสะดวก 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑๐ การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ (ข้อ ๑๑.๔) 

๓๓ 
 

๒๗ 

มาตรา ๖๐  
 รัฐต้องรักษาไว้ซ่ึงคล่ืนความถ่ีและสิทธิ 
ในการเข้าใชว้งโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติ 
ของชาติ เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ
และประชาชน  
 การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก 
คล่ืนความถ่ีตามวรรคหน่ึง ไม่ว่าจะใช้เพ่ือส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม

-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๗.๑) 

๑๔



 ๔๕ 

หมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ  
และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้
ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคล่ืนความถ่ีด้วย 
ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญติั 
 รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือรับผิดชอบและกํากับ
การดําเนินการเกี่ยวกับคล่ืนความถ่ีให้เป็นไปตาม
วรรคสอง ในการนี้ องค์กรดังกล่าวต้องจัดให้มี
มาตรการป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จาก
ผู้บรโิภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่
ผู้บริโภคเกินความจําเป็น ป้องกันมิให้คล่ืนความถ่ี
รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการกระทําที่มีผล
เป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรอืปิดกั้น 
การรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ของประชาชน และป้องกันมิให้บุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลใดใช้ประโยชน์จากคล่ืนความถ่ีโดยไม่
คํานึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป รวมตลอดทั้งการ
กําหนดสัดส่วนข้ันตํ่าท่ีผู้ใช้ประโยชน์จากคล่ืน
ความถ่ีจะต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญติั 
มาตรา ๖๑  
 รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไก 
ที่มีประสิทธิภาพในการคุม้ครองและพิทักษ์สิทธิ
ของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้
ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัย ด้านความ
เป็นธรรม ในการทําสัญญา หรือด้านอ่ืนใดอันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๗.๓) 

๑๔

มาตรา ๖๒  
 รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง 
อย่างเคร่งครดัเพ่ือให้ฐานะทางการเงินการคลัง 
ของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน 
ตามกฎหมายว่าด้วยวินยัการเงินการคลังของรัฐ 
และจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม

-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๑.๑ ๕.๑.๒ ) 

๗



 ๔๖ 

หมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบ 
การดําเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ 
การกําหนดวนิัยทางการคลังด้านรายได้ 
และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐ 
และเงินคงคลัง และการบริหารหน้ีสาธารณะ
มาตรา ๖๓  
 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้ 
แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริต 
และประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม
ให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๘ การแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการท้ังฝ่ายการเมือง 
และฝ่ายราชการประจํา 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ (ข้อ ๑๑.๖) 
-นโยบายท่ี ๑๒ การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม (ข้อ ๑๒.๑) 

๓๒ 
 
 
 

๒๘ 
 

๒๙ 

 



 ๔๗ 

 

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

มาตรา ๖๖  
 รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับ 
นานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาค 
ในการปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในของกันและกัน ให้ความรว่มมือกับองค์การ
ระหว่างประเทศ และคุ้มครองผลประโยชน ์
ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ

-นโยบายท่ี ๔ การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก (ข้อ ๔.๑ ๔.๒ 
๔.๓ ๔.๔ ๔.๕) 

๖ 

มาตรา ๖๗  
 รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
และศาสนาอ่ืน  
 ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
อันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ ่
นับถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
จิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไก 
ในการป้องกนัมิให้มกีารบ่อนทําลายพระพุทธศาสนา
ไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนกิชน
มีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการหรือกลไก
ดังกล่าวด้วย 

-นโยบายท่ี ๓ การทํานุบาํรุงศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม (ข้อ ๓.๓) 

๕ 

มาตรา ๖๘  
 รัฐพึงจัดระบบการบริหารงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเรว็ 
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกนิสมควร 
 รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซง 
หรือครอบงําใด ๆ 
 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๘ การแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการท้ังฝ่ายการเมือง 
และฝ่ายราชการประจํา 
-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑๐ การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ (ข้อ ๑๑.๗.๓) 
-นโยบายท่ี ๑๒ การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม (ข้อ ๑๒.๒) 

๓๒ 
 
 
 

๓๓ 
 

๒๙ 
 

๒๙ 



 ๔๘ 

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

 รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
ที่จําเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึง
การจัดหาทนายความให้ 

  

มาตรา ๖๙  
 รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการ
แขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา  
และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของสังคม  
และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 

-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๘.๑ ๕.๘.๒ ๕.๘.๓ 
๕.๘.๔) 
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๕.๑ ๘.๕.๒ ๘.๕.๓) 

๑๕ 
 
 
 

๒๑ 

มาตรา ๗๐  
 รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทย
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มสิีทธิดํารงชีวติในสังคม
ตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตด้ังเดิม 
ตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน 
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นอันตราย 
ต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย 

-นโยบายท่ี ๓ การทํานุบาํรงุศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม (ข้อ ๓.๔) 

๕ 

มาตรา ๗๑  
 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญของ
สังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม 
ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง 
รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกฬีาให้ไปสู่
ความเป็นเลิศ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
 รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและความสามารถสูงข้ึน
 รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส  
ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๒ การปรบัปรุง
ระบบสวัสดกิารและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๑ ๘.๖.๕) 

๓๐
 
 

๒๐ 



 ๔๙ 

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้
ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
รวมตลอดทั้งให้การบําบัด ฟ้ืนฟูและเยียวยา
ผู้ถูกกระทําการดังกล่าว 
 ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึง
ความจําเป็นและความต้องการท่ีแตกต่างกันของเพศ 
วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นธรรม
มาตรา ๗๒  
 รัฐพึงดําเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ํา 
และพลังงาน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศ 
ให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่และศักยภาพของ
ที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

-นโยบายท่ี ๖ การพัฒนาพื้นท่ี
เศรษฐกิจและการกระจาย 
ความเจริญสู่ภูมิภาค (ข้อ ๖.๑.๑ 
๖.๑.๒ ๖.๑.๓ ๖.๑.๔) 

๑๖

 (๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับ
และบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มี 
ความเจรญิโดยสอดคล้องกับความต้องการ 
ของประชาชนในพ้ืนที่ 

-นโยบายท่ี ๖ การพัฒนาพื้นท่ี
เศรษฐกิจและการกระจาย 
ความเจริญสู่ภูมิภาค (ข้อ ๖.๒) 

๑๗

 (๓) จัดให้มีมาตรการกระจาย
การถือครองที่ดินเพ่ือให้ประชาชนสามารถ 
มีที่ทํากินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑ การแก้ไข
ปัญหาในการดํารงชีวติของประชาชน 
-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๒) 

๓๐
 

๒๕ 

 (๔) จัดให้มีทรัพยากรน้ําท่ีมีคณุภาพ
และเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน 
รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และการอ่ืน 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑๑  
การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง
และอุทกภัย 
-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๖.๕ ๕.๖.๖) 
-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๓) 

๓๓
 

๑๓ 
 
 

๒๕ 



 ๕๐ 

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

 (๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทัง้พัฒนา 
และสนับสนุนให้มีการผลติและการใช้พลังงาน
ทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน
อย่างยั่งยืน 

-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๖.๓) 

๑๓

มาตรา ๗๓  
 รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรอืกลไกท่ีช่วยให้
เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตท่ีมีปริมาณและคุณภาพสูง 
มีความปลอดภัย โดยใชต้้นทุนตํ่าและสามารถ
แข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ยากไร้ให้มีที่ทํากินโดยการปฏิรูปที่ดิน หรือวิธีอ่ืนใด

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๔ การให้ 
ความช่วยเหลือเกษตรกร 
และพัฒนานวัตกรรม 
-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๓.๑ ๕.๓.๒ ๕.๓.๓ 
๕.๓.๔ ๕.๓.๕ ๕.๓.๖ ๕.๓.๗ ๕.๓.๘) 

๓๑
 
 
๙ 

มาตรา ๗๔  
 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถ
ในการทํางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัย
และให้มีงานทํา และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน 
ให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี 
ในการทํางาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ  
การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสม
แก่การดํารงชพี และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออม
เพ่ือการดํารงชีพเม่ือพ้นวัยทํางาน 
 รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ 
ที่ทุกฝ่ายท่ีเกีย่วข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๕ การยกระดบั
ศักยภาพของแรงงาน  
-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๑.๔ ๕.๙.๒ ๕.๙.๓ 
๕.๙.๔) 
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๖.๔) 
-นโยบายท่ี ๙ การพัฒนาระบบ
สาธารณสขุและหลักประกัน 
ทางสังคม (ข้อ ๙.๔)

๓๑
 
๘ 
 
 
 

๒๓ 
 
 
 

๒๔ 

มาตรา ๗๕  
 รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชน 
มีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจรญิเติบโต 
ทางเศรษฐกจิไปพร้อมกันอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม 
และยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาด 
ทางเศรษฐกจิที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ของประชาชนและประเทศ 

-นโยบายท่ี ๗ การพัฒนาสร้าง 
ความเข้มแขง็จากฐานราก  
(ข้อ ๗.๑.๑ ๗.๑.๒ ๗.๑.๓ ๗.๑.๔ 
๗.๑.๕) 

๑๘



 ๕๑ 

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

 รัฐต้องไม่ประกอบกิจการท่ีมีลักษณะ
เป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณทีี่มี 
ความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคง
ของรัฐ การรกัษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มี
สาธารณูปโภค หรือการจัดทําบริการสาธารณะ 
 รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง  
และสร้างเสถียรภาพให้แกร่ะบบสหกรณ์ 
ประเภทต่าง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อม 
และขนาดกลางของประชาชนและชุมชน  
 ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคํานึงถึง 
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ 
กับการพัฒนาด้านจิตใจ และความอยู่เย็นเป็นสุข
ของประชาชน ประกอบกัน 
มาตรา ๗๖  
 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน 
และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏบัิติหน้าที่ 
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทํา
บริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต และมีทัศนคติ 
เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก 
รวดเรว็ ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 รัฐพึงดําเนินการให้มีกฎหมายเกีย่วกับ 
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ  
ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าว
อย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจ 
หรือกระทําการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่าย 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๘ การแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการท้ังฝ่ายการเมือง 
และฝ่ายราชการประจํา 
-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑๐ การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
-นโยบายท่ี ๑๒ การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม (ข้อ ๑๒.๑) 

๓๒ 
 
 
 

๓๓ 
 

๒๙ 



 ๕๒ 

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี หรือกระบวนการ
แต่งต้ังหรือการพิจารณาความดีความชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนด
ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ในหน่วยงานนั้น ๆ ซ่ึงต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐาน 
ทางจริยธรรมดังกล่าว 
มาตรา ๗๗  
 รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพยีงเท่าที่จําเป็น 
และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเป็น
หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็น
อุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ 
โดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  
และดําเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมาย
ต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมาย
ได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้าน
และเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง 
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน 
และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกข้ันตอน เมื่อกฎหมายมีผล 
ใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไป 
 รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบ
คณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเป็น  
พึงกําหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑๐ การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
(ข้อ ๑๑.๗) 
-นโยบายท่ี ๑๒ การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม 
(ข้อ ๑๒.๒) 

๓๓ 
 

๒๘ 
 
 

๒๙ 



 ๕๓ 

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตาม
ข้ันตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน 
และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 
มาตรา ๗๘  
 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน 
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ การจัดทําบริการสาธารณะ 
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน การตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐ การต่อต้านการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจ 
ทางการเมือง และการอ่ืนใดบรรดาท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 

-นโยบายท่ี ๒ การสรา้งความม่ันคง 
และความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประเทศ 
(ข้อ ๒.๓) 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ  
(ข้อ ๑๑.๖ ๑๑.๘)  

๔ 
 
 
 

๒๘ 

 



 ๕๔ 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายของรัฐบาล หน้า
ด้านความม่ันคง   
 ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุข 
ให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย  
(๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วน 
ให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่อง
ความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
(๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพ 
และมีธรรมาภบิาล เห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ  
(๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถ
ป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา 
ความม่ันคงทีสํ่าคัญ 

-นโยบายท่ี ๑ การปกปอ้ง 
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(ข้อ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓) 
-นโยบายท่ี ๒ การสร้างความม่ันคง 
และความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประเทศ  
(ข้อ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓) 

๓ 
 
 
๔ 

 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม 
และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดข้ึน โดย  
(๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
(๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัย
และความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ (๔) การรักษาความม่ันคง
และผลประโยชน์ทางทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๙ การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและสรา้ง 
ความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 
-นโยบายท่ี ๒ การสร้างความม่ันคง 
และความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประเทศ  
(ข้อ ๒.๑ ๒.๓ ๒.๕) 

๓๒ 
 
 
๔ 

 ๓. การพัฒนาศกัยภาพของประเทศ 
ให้พร้อมเผชิญภัยคกุคามท่ีกระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพ
และหน่วยงานด้านความม่ันคง โดย (๑) การพัฒนา
ระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจ

-นโยบายท่ี ๒ การสร้างความม่ันคง 
และความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประเทศ  
(ข้อ ๒.๑) 

๔ 



 ๕๕ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายของรัฐบาล หน้า
แห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทัง้
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกัน 
และรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบและทุกระดับ และ  
(๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
และการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ
 ๔. การบูรณาการความร่วมมือ 
ด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้าง
เสริมความสงบ สันติสุข ความม่ันคง  
และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ  
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยนื โดย (๑) การเสริมสร้าง
และรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ (๒) การเสริมสร้างและธํารงไวซ่ึ้ง
สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ  
(๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ 
และท่ีมิใช่ภาครัฐ 

-นโยบายท่ี ๔ การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก (ข้อ ๔.๑ ๔.๒) 

๖ 

 ๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสําคัญต่าง ๆ 
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล และการบังคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครดั 
โดย (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมสําหรับ 
การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
(๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออํานวย 
ต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ (๓) การพัฒนา
กลไกและองค์กรขับเคล่ือนยุทธศาสตรช์าติ 
ด้านความม่ันคง 

-นโยบายท่ี ๒ การสร้างความม่ันคง 
และความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประเทศ  
(ข้อ ๒.๑) 

๔ 

ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน   
 ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสําคัญ
กับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตท้ังเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑ การแก้ไข
ปัญหาในการดํารงชวีิตของ
ประชาชน  

๓๐ 
 
 



 ๕๖ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายของรัฐบาล หน้า
ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน  
(๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตรชีวภาพ  
(๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๔ การให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม 
-นโยบายท่ี ๔ การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก (ข้อ ๔.๓) 
-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๓.๑ ๕.๓.๒ ๕.๓.๓ 
๕.๓.๔ ๕.๓.๕ ๕.๓.๖ ๕.๓.๗ 
๕.๓.๘) 

๓๑ 
 
 
๖ 
 
๙ 

 ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
ที่ขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรมชวีภาพ  
(๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทยค์รบวงจร 
(๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล  
และปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ และ (๕) อุตสาหกรรม 
ความม่ันคงของประเทศ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๓ มาตรการ
เศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก 
-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๖ การวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
สู่อนาคต 
-นโยบายท่ี ๔ การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก (ข้อ ๔.๓) 
-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๒.๑ ๕.๒.๒ ๕.๒.๓ 
๕.๒.๔ ๕.๗.๒ ๕.๗.๓ ๕.๘.๑ ๘.๘.๒ 
๕.๘.๓ ๕.๘.๔ ๕.๙.๑) 

๓๑ 
 
 

๓๒ 
 
 
๖ 
 
๘ 

 ๓. สร้างความหลากหลายด้านการ
ท่องเท่ียว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง 
ที่สําคัญของการท่องเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูด
นักท่องเท่ียวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของ
นักท่องเท่ียวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย  
(๑) ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
(๒) ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย (๔) ทอ่งเท่ียว
สําราญทางน้าํ และ (๕) ทอ่งเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๓ มาตรการ
เศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก 
-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๔.๑ ๕.๔.๒ ๕.๔.๓ 
๕.๔.๔ ๕.๔.๕) 
 

๓๑ 
 
 

๑๑ 

   



 ๕๗ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายของรัฐบาล หน้า
 ๔. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย  
เช่ือมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่ 
และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
(๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกจิมหภาค 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๖ การวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
สู่อนาคต 
-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๑.๑ ๕.๑.๒ ๕.๑.๓ 
๕.๕.๑ ๕.๕.๒ ๕.๕.๓ ๕.๖.๑ ๕.๖.๒ 
๕.๖.๓ ๕.๖.๔ ๕.๖.๕ ๕.๖.๖ ๕.๗.๑ 
๕.๗.๒) 
-นโยบายท่ี ๖ การพัฒนาพื้นท่ี
เศรษฐกิจและการกระจาย 
ความเจริญสู่ภูมิภาค (ข้อ ๖.๑.๑ 
๖.๑.๒ ๖.๑.๓ ๖.๑.๔ ๖.๑.๕) 

๓๒ 
 
 
๗ 
 
 
 
 
 

๑๖ 

 ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม ่สร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการยุคใหม ่ที่มทีักษะและจิตวิญญาณ
ของการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถ 
ในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย  
(๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาส
เข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด (๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ  
(๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๖ การวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
สู่อนาคต 
-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๙.๒ ๕.๙.๓ ๕.๙.๔) 

๓๒ 
 
 

๑๖ 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ๑. การปรับเปล่ียนค่านิยมและ
วัฒนธรรม มุง่เน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมและวฒันธรรมท่ีพึงประสงค์ โดย  
(๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการ
เล้ียงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการเรื่อง 
ความซ่ือสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสรา้ง
ความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝัง
ค่านิยมและวฒันธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  

-นโยบายเรง่ด่วนท่ี ๗ การเตรียม 
คนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
-นโยบายท่ี ๓ การทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม (ข้อ ๓.๑ ๓.๒) 
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๖.๕) 

๓๒ 
 
๕ 
 

๒๓ 
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(๕) การสรา้งค่านิยมและวฒันธรรมท่ีพึงประสงค์
จากภาคธุรกจิ (๖) การใช้ส่ือและส่ือสารมวลชน 
ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน 
ในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คนไทย 
มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 ๒. การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวยั 
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย  
เน้นการเตรยีมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการ
ต้ังครรภ์ (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็น
คนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรยีนรู้ทีส่อดรับกับ
ศตวรรษท่ี ๒๑ (๓) ชว่งวยัแรงงาน ยกระดับ
ศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วงวัย
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการ
ขับเคล่ือนประเทศ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๗ การเตรียม 
คนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๑ ๘.๒.๑ ๘.๒.๒ ๘.๓ ๘.๖.๔) 

๓๒ 
 

๒๐ 

 ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
มุ่งเน้นผู้เรยีนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรยีนรู้
ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปล่ียนระบบ 
การเรยีนรูใ้ห้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสําหรับ
ศตวรรษท่ี ๒๑ (๒) การเปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” 
ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
(๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(๕) การสรา้งความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึง
บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหน่ง 
ของประเทศไทยในภูมภิาคเอเชียอาคเนย ์
และประชาคมโลก (๖) การวางพ้ืนฐานระบบ
รองรับการเรยีนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ 
(๗) การสรา้งระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศ 
ทางวิชาการระดับนานาชาติ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๕ การยกระดบั
ศักยภาพของแรงงาน  
-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๖  
การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศสู่อนาคต 
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศกัยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๕.๒ ๘.๕.๓ ๘.๖.๑ ๘.๖.๒ 
๘.๖.๓ ๘.๗) 
 

๓๑ 
 

๓๒ 
 
 

๒๒ 
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 ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์
ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริม 
พหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งส่ือ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย  
(๒) การสรา้งเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม 
การทํางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสําหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ  
(๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทย
ที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมให้กับประเทศ 

-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
(ข้อ ๘.๑.๒ ๘.๔) 

๒๐ 

 ๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะ 
ที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และ
สังคม โดย (๑) การสรา้งความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
(๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเส่ียงที่คุกคาม 
สุขภาวะ (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
มีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี และ  
(๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้าง 
สุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๒ การปรบัปรุง
ระบบสวัสดกิารและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
-นโยบายท่ี ๙ การพัฒนาระบบ
สาธารณสขุและหลักประกัน 
ทางสังคม (ข้อ ๙.๑ ๙.๒ ๙.๓ ๙.๔) 

๓๐ 
 
 

๒๓ 

 ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โดย (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครวัไทย 
(๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรว่มของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ครอบครัว
และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์  
(๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๒ การปรบัปรุง
ระบบสวัสดกิารและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
-นโยบายท่ี ๙ การพัฒนาระบบ
สาธารณสขุและหลักประกัน 
ทางสังคม (ข้อ ๙.๑ ๙.๒ ๙.๓ ๙.๔) 

๓๐ 
 
 

๒๓ 

 ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 
ในการสรา้งคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
โดย (๑) การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬา
ข้ันพ้ืนฐานให้กลายเป็นวถีิชีวิต (๒) การส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย 

-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๔.๑) 
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา

๑๑ 
 
 

๒๓ 
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กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬา 
เพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๖.๔) 
-นโยบายท่ี ๙ การพัฒนาระบบ
สาธารณสขุและหลักประกัน 
ทางสังคม (ข้อ ๙.๒) 

 
 

๒๔ 

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 ๑. การลดความเหล่ือมลํ้า  
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษี 
และการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการ 
ถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
(๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย  
ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มคีวามปลอดภัยในการทํางาน  
(๕) สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุม 
และเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ 
และทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้า 
เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
โดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
สําหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ 
(๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑ การแก้ไข
ปัญหาในการดํารงชวีิตของ
ประชาชน 
-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๒ การปรบัปรุง
ระบบสวัสดกิารและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
-นโยบายท่ี ๗ การพัฒนาสร้าง 
ความเข้มแขง็จากฐานราก  
(ข้อ ๗.๑.๑ ๗.๑.๒ ๗.๑.๓  
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๕.๑) 

๓๐ 
 
 

๓๐ 
 
 

๑๘ 
 
 

๒๑ 

 ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลยี โดย  
(๑) พัฒนาศนูย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กําหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่ม
จังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองท่ีเอ้ือต่อการ
สร้างชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย  
ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
(๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบ

-นโยบายท่ี ๗ การพัฒนาสร้าง 
ความเข้มแขง็จากฐานราก  
(ข้อ ๗.๑.๔ ๗.๑.๕ ๗.๒.๒ ๗.๒.๓)  
 

๑๘ 
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บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไก
การบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
(๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนา
กําลังแรงงานในพ้ืนที่ 
 ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน 
และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลัง
ของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชน (๔) ส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์
สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม
และวฒันธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสร้างสรรค์  
เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

-นโยบายท่ี ๗ การพัฒนาสร้าง 
ความเข้มแขง็จากฐานราก  
(ข้อ ๗.๒.๑ ๗.๒.๔ ๗.๒.๕)  
 

๑๙ 

 ๔. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรม 
ในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการ
จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครวั การเงิน
และอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน 
ในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
(๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  
เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ  
(๔) สร้างภูมคิุ้มกันทางปัญญาให้กบัชมุชน 

-นโยบายท่ี ๗ การพัฒนาสร้าง 
ความเข้มแขง็จากฐานราก  
(ข้อ ๗.๓)  

๒๐ 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยนืบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและ 

-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๑ ๑๐.๓ 
๑๐.๔) 

๒๕ 



 ๖๒ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายของรัฐบาล หน้า
นอกถ่ินกาํเนดิ (๓) อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ําลําคลอง
และแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษา 
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ 
(๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
 ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยนืบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู 
และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
ทั้งระบบ (๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ชายฝ่ังทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขท้ังระบบ 
และมีนโยบายการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
อย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วน
กิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๔) 

๒๖ 

 ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยนืบนสังคม
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรบัตัวเพ่ือลด
ความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตร
ต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนา 
และสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซํ้าท่ีเกดิจากการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑๑  
การจัดเตรยีมมาตรการรองรับภัยแล้ง
และอุทกภัย 
-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๕) 

๓๓ 
 

๒๖ 
 

 ๔. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดย  
(๑) จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง 
ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง
พ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสม 
ทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพ้ืนที่
เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ ที่มกีารบริหารจัดการตามแผนผังภมูินิเวศ

-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๑ ๑๐.๒ ๑๐.๓ 
๑๐.๔ ๑๐.๕ ๑๐.๖ ๑๐.๘) 

๒๕ 



 ๖๓ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายของรัฐบาล หน้า
อย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร  
ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
และค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก 
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินบนฐานธรรมชาติ และฐาน
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนาเครอืข่ายองค์กร
พัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร 
ด้วยกลไกการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซํ้า 
 ๕. พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน  
และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดย  
(๑) พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําท้ังระบบ 
เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านนํ้าของประเทศ  
(๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ําท้ังระบบในการใช้น้ํา 
อย่างประหยดั รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
การใช้น้ํา ให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนา
ความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริม 
การใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลด 
ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนา
ความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศ
และชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา 
และการเข้าถึงอาหาร 

-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๓ ๑๐.๖) 

๒๕ 

 ๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนด
อนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ 
กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย
ส่ิงแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบัน 

-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๗) 

๒๖ 



 ๖๔ 
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เพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สําคัญ และ 
(๔) พัฒนาและดําเนินโครงการทีย่กระดับ 
กระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม 
บนหลักของการมีส่วนรว่ม และธรรมาภิบาล 
ด้านการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๑. ภาครัฐทีย่ึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการ
สาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากล 
และเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ  
(๒) ภาครัฐมคีวามเชื่อมโยงในการให้บริการ
สาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนําเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกต์ใช้ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑๐ การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ  
(ข้อ ๑๑.๑ ๑๑.๒ ๑๑.๓ ๑๑.๔) 

๓๓ 
 

๒๗ 

 ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ 
และทุกพ้ืนที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไก
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงิน
การคลังประเทศสนับสนุนการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบติดตามประเมินผล
ที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ในทุกระดับ 

-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ  
(ข้อ ๑๑.๑) 
 

๒๗ 

 ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับ
ภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐ 
มีขนาดท่ีเหมาะสม (๒) ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประเทศ และ (๓) ส่งเสริม 
การกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชน
ท้องถ่ินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงาน
ที่มีสมรรถนะสูง ต้ังอยู่บนหลักธรรมาภบิาล 

-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ  
(ข้อ ๑๑.๑) 

๒๗ 

   



 ๖๕ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายของรัฐบาล หน้า
 ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย  
(๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ
บริบทการพัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและ
ปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๑.๕) 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ  
(ข้อ ๑๑.๗.๑ ๑๑.๗.๒ ๑๑.๘) 

๘ 
 
 

๒๘ 

 ๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  
ยึดหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสํานึก  
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย 
(๑) ภาครัฐมกีารบริหารกาํลังคนท่ีมีความคล่องตัว 
ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐ 
ยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า 
ในอาชีพ 

-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบรหิารจัดการภาครัฐ  
(ข้อ ๑๑.๕) 

๒๘ 

 ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและ
ภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐ 
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์
สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
มีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๘ การแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการท้ังฝ่ายการเมือง 
และฝ่ายราชการประจํา 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ  
(ข้อ ๑๑.๔ ๑๑.๖) 
-นโยบายท่ี ๑๒ การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม (ข้อ ๑๒.๑) 

๓๒ 
 
 
 

๒๗ 
 
 

๒๙ 

 ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจําเป็น โดย  
(๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายท่ีสอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปล่ียนแปลง  
(๒) มีกฎหมายเท่าท่ีจําเป็น และ (๓) การบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม  
มีการเสริมสร้างประสิทธภิาพการใช้กฎหมาย 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑๐ การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ (ข้อ ๑๑.๗) 
-นโยบายท่ี ๑๒ การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม (ข้อ ๑๒.๒) 

๓๓ 
 

๒๘ 
 

๒๙ 
 



 ๖๖ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายของรัฐบาล หน้า
 ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
โดย (๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอนของ
การค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมท้ังทางแพ่ง อาญา และปกครอง 
มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริม
ระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน  
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษ
ทางอาญา 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑๐ การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ  
(ข้อ ๑๑.๕) 
-นโยบายท่ี ๑๒ การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม (ข้อ ๑๒.๒) 

๓๓ 
 

๒๘ 
 
 

๒๙ 
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 ๑๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)         ดรุณี ๕/๒ 
    
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานรัฐสภา ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ท่านวุฒิสภาทุกท่าน ตลอดจนสมาชิกผู้ทรงเกียรติท้ังหลาย จริง ๆ แล้วผมก็คิดถึงท่าน 
มาโดยตลอด ถึงแม้ผมจะไม่ได้มาเจอในห้องนี้ ผมก็ดูโทรทัศน์ทุกวัน ทุกท่านก็ได้แสดงออก
ถึงความคิด ความเห็น มีข้อสังเกตมากมาย ผมจดไว้ได้หลายหน้ากระดาษพอสมควรด้วยกัน 
พร้อมกับจดชื่อไว้ด้วย เพื่อจะได้ตอบค าถามให้ตรงประเด็น แล้วก็ได้น าเรื่องต่าง ๆ ท่ีได้มี 
การวิพากษ์วิจารณ์หรือข้อสังเกตในสภา ผมก็ได้ส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปอีกทางหนึ่งด้วย 
จากสายงานของทางสภานี้ไปเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับไปปฏิบัติ วันนี้ผมมาท าหน้าท่ี
นายกรัฐมนตรี จริง ๆ แล้วรู้สึกเป็นเกียรติ และถือว่าเป็นครั้งแรกท่ีได้มานั่ง มาพบปะ 
กับพวกเรา หลายท่านเรามีความคุ้นเคยกันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเสนอนโยบาย 
ในนามของ ครม. ใหม่ ซึ่งจะด าเนินการต่อไป เพราะฉะนั้นคงต้องเข้าใจว่าอะไรคือต่อไป 
อะไรคือรัฐบาลเดิม อะไรคือรัฐบาลใหม่ วันนี้มาแถลงนโยบาย แล้วก็พร้อมจะรับฟัง
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อจะได้ไปด าเนินการต่อไปในรัฐบาลใหม่  
ท้ังนี้ท้ังนั้นนโยบายเราจะเห็นว่าเป็นกรอบกว้าง ๆ พอสมควร ค าว่า กรอบกว้าง ๆ นั่นคือ
นโยบาย แต่ในส่วนท่ีจะท าให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาได้ด้วยพวกเราท้ังหมด ด้วย ส.ส.  
ด้วยฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ท้ังหมดนั้นจะน ามาพิจารณาเพื่อจะท าแผนปฏิบัติราชการ  
ท าแผนงานโครงการต่าง ๆ ท่ีท่านต้องการจะดูแลประชาชน มันจะมาอีกขั้นตอนหนึ่ง  
ซึ่งต้องท าตามกระบวนการของการบริหารราชการแผ่นดิน ก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วย  
หลายท่านอาจจะมองว่าท าไมไม่เป็นไปอย่างท่ีพูดกันไว้ อะไรกันไว้ แต่ท้ังหมดท่านต้อง 
ไปดูสิครับ ไม่ว่าจะพรรคการเมือง ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ท่านเสนออะไรมา หรือไปหาเสียงอะไร 
มันอยู่ในกล่องนี้ท้ังสิ้นนั่นละ แต่มันต้องไปหาวิธีการปฏิบัติ แล้วก็โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตามท่ีมีประกาศพระบรมราชโองการให้ผมด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี แล้วก็มีการแต่งตั้ง
คณะรัฐมนตรีในช่วงท่ีผ่านมานั้น บัดนี้คณะรัฐมนตรีใหม่ของเราได้ก าหนดนโยบาย 
การบริหารราชการแผ่นดิน ท่ียึดมั่ น ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันนี้จะต้องสอดคล้องกับหมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ  
และหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ถ้าผมพูดเร็ว 



 ๑๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)         ดรุณี ๕/๓ 
 
เกินไปก็กรุณาเปิดดูในหนังสือ จ่ายไป ๓ วันแล้ว ผมก็ให้จ่ายก่อนไปแล้ว ผมพร้อมท่ีจะฟัง
ทุกเรื่อง ของพุทธศักราช ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๕๖๑-๒๕๘๐ เรียบร้อยแล้ว  
วันนี้จะขอแถลงนโยบายให้ทราบว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป เราจะต้องเดินหน้าประเทศ
ของเราไปด้วยความก้าวหน้า มั่นคง สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อย สามัคคี เอื้ออาทร  
ใครไม่เห็นด้วยกับผมตรงนี้บ้าง คนไทยจะต้องมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และมีความพร้อมท่ีจะ
ด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ผมฟังหลายท่านบอกอะไรคือ ๒๑ ไปเปิดกูเกิล (Google)  
ก็เห็น ท่านลองไปเปิดกูเกิล (Google) ดูว่าศตวรรษท่ี ๒๑ คืออะไร คือตั้งแต่วันท่ี ๑ 
มกราคม ๒๐๐๑ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๑๐๐ เราอยู่ในศตวรรษนี้อยู่ ซึ่งในศตวรรษนี้ 
มีการเปลี่ ยนแปลงมากมาย มีคนท่ีมีส่ วนได้ส่ วนเสียอยู่ตรงนี้มากมาย ทุกกลุ่ ม  
ทุกอาชีพ ทุกรายได้ พวกเราก็ด้วย เพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าต้องปรับปรุงตัวเองกันอย่างไร 
ปรับทักษะอย่างไร เรียนรู้อย่างไร เรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีอย่างไร ใครประท้วงหรือ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ท่านแถลง
นโยบายตามท่ีส่งเอกสารครับ 
 

    - ๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        ศิริพร ๖/๑ 
 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  เพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ในนี้นะครับ ผมขยายความสักนิดหน่อย เพราะมี
หลายท่านบอกว่าไม่ใช่  ไม่ เข้าใจ เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยต้องมีความแข็งแกร่ง  
มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ลองดูสิว่าวันนี้แข่งขันกับเขาได้แค่ไหน อย่างไร  
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลายท่าน 
ก็ไม่เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผมฟังดู ประเทศไทยมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจัยท้ังภายนอกและภายในประเทศเปลี่ยนไปมาก ท่านก็รู้ว่าวันนี้มีอะไรเปลี่ยนไปแล้ว 
คงไม่ต้องกล่าวถึง ความท้าทายใหม่ ๆ ความซับซ้อนสูงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
เพราะฉะนั้นการเข้ามาบริหารราชการของรัฐบาลนี้ เป็นการบริหารราชการในช่วงท่ี
สถานการณ์ต่าง ๆ นั้นมีความไม่แน่นอนในทุกมิติ มีความท้าทาย มีความเสี่ยงสูง ท้ังในด้าน
เศรษฐกิจโลก แล้วก็มีความเสี่ยงปัจจัยหลายประการ การค้าระหว่างประเทศ มีแนวโน้มฉุดรั้ง
การพัฒนาประเทศของเรา พัฒนาด้านเศรษฐกิจด้วย โลกเปลี่ยนแปลง วันนี้ยกตัวอย่างง่าย ๆ 
ฝนก็ตก ตกท้ิงช่วง ตกน้อยลง อันนี้มีผลกระทบท้ังสิ้น การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยนั้น 
ปัจจัยส าคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค พฤติกรรม
ผู้บริโภค เราต้องมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ การเข้าสู่สังคมสูงวัย การขาดแรงงาน คนท่ีอยู่ใน 
วัยแรงงานจะน้อยลง ความส าคัญอีกหน่อยเขากลับประเทศหมด แรงงานต่างด้าวเราจะท า
อย่างไรไปคิดให้ละเอียด หลาย ๆ อย่างนั้นเราก็ต้องท าตามข้อตกลงของประเทศไทย 
ท่ีมีข้อผูกพันกับเวทีโลกต่าง ๆ นะครับ วันนี้ เราต้องยอมรับกันว่าวันนี้อยู่ในระหว่าง 
การเปลี่ยนผ่านว่าประเทศไทยจะเดินหน้าไปอย่างไร จากอดีต ปัจจุ บัน และอนาคต 
ลูกหลานเรา ตัวเราและอนาคต เพราะฉะนั้นเราต้องต่อสู้กับปัญหาหลายประการ ต่อสู้กับ
ความยากจน ต่อสู้กับความเหลื่อมล้ า การศึกษา โอกาส ค าว่า โอกาส ก็คือความเท่าเทียม 
เราสร้างความเท่าเทียมด้วยความเท่าเทียมโอกาส ยากดีมีจนมีโอกาสท้ังสิ้น หาโอกาสให้เขา
ความเหลื่อมล้ าของรายได้และทรัพย์สินก็ต้องมาแก้ไขกันต่อไป แม้แต่การต่อสู้กับความไม่สงบ
ภายในประเทศในอดีต วันนี้ต้องมาต่อสู้กับภัยคุกคามที่ไม่มีแบบแผนในปัจจุบัน เช่น  
ยาเสพติด ก่อการร้ายข้ามชาติ โรคระบาด สงครามไซเบอร์ ประเด็นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง 
 



 ๑๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        ศิริพร ๖/๒ 
 
ความเสี่ยงของเรา เสี่ยงของการบริหารประเทศท่ีรัฐบาลและพวกเราจะต้องเผชิญหน้า 
เพราะพวกเราก็คือคนไทยด้วยกันท้ังสิ้น รัฐบาลมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาประเทศ  
  (นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านนายกรัฐมนตรีครับ มีผู้ประท้วงครับ 
นึกแล้วเชียวครบั เชิญครับ  
  นายจุลพันธ์  อมรวิ วัฒน์  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ( เชี ยงใหม่ )   :   
ท่านประธานครับ ผม จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะ
สมาชิกรัฐสภา ขอประท้วงท่านนายกรัฐมนตรีกระท าผิดข้อบังคับการประชุม ข้อ ๑๐๗  
และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๒ วันนี้เราจะต้องมาฟังท่านแถลงนะครับ ไม่ใช่การอภิปราย  
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ท่านมีหน้าท่ีในการอ่านตามหนังสือท่ีท่านได้เตรียมมา อ่านตาม
ตัวอักษร นี่คือการแถลง ไม่ใช่การอภิปรายครับ ขอบพระคุณครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  โอเค (OK) ครับ รับทราบครับ ผมเห็นท่านพูดมาหลายวันเหมือนกัน 
เพราะท่านก็บอกว่านายกรัฐมนตรีมาก็ต้องมาพูดเอง ไม่ต้องอ่าน เพราะท่านเป็นคนพูดเอง 
ผมไม่ทะเลาะกับท่านอยู่แล้ว เอาละผมจะอ่านให้ฟัง อ่านภาษาไทยนี่ละ คุณเปิดหนังสือ 
แล้วอ่านตามผมไปด้วย ไม่ใช่ไม่อ่าน การต่อสู้ความไม่สงบภายในประเทศในอดีต ภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ยาเสพติดข้ามชาติ เครือข่ายก่อการร้ายข้ามชาติ โรคระบาด สงครามไซเบอร์ 
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการบริหารประเทศท่ีรัฐบาลจะต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี 
ประชาชนท่ีฟังอยู่ทางบ้านเข้าใจด้วยนะครับ รัฐบาลนี้มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาประเทศไทย  
  (นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ขออภัย 
ด้วยครับ มีผู้ประท้วงครับ คุณหมอชลน่าน เชิญครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ดาวสภาอยู่แล้ว เชิญครับ  



 ๑๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        ศิริพร ๖/๓ 
 
  นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (น่าน)  :  ท่านประธาน 
ท่ีเคารพ กระผม นายชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย จังหวัดน่าน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา 
ต้องประท้วงท่านผู้ ท่ีก าลังจะแถลงนโยบายอยู่ขณะนี้นะครับว่าท่านท าผิดข้อบังคับ  
ผิดข้อบังคับ ข้อ ๑ ครับ การแถลงนโยบายคือการอ่านค าแถลงนโยบาย เพราะว่านั่นคือ
สัญญาท่ีท่านจะมาบอกกับสภาแห่งนี้ ไม่ใช่ว่าคิดจะพูดอะไรก็พูดไปตามท่ีคิด ประการท่ี ๑  
  ประการท่ี ๒ การแถลงนโยบายในการประชุมรัฐสภาต้องพูดกับประธานครับ 
พูดกับประธานเท่านั้น ไม่ได้พูดกับสมาชิกหรือพูดกับพี่น้องประชาชน 
  ประการท่ี ๓ รัฐสภาแห่งนี้มีท่านประธานรัฐสภาเป็นประธานอยู่ ผู้ท่ีแถลง
นโยบายไม่ใช่ประธาน ไม่มีอ านาจมาชี้ ให้ผมพูดหรือไม่พูดครับ โปรดวินิจฉัยด้วยครับ  
ท่านประธานครับ  
 

             - ๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                           น าพร ๗/๑ 
 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ ากา ร 
กระทรวงกลาโหม)  :  ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ผมว่าถึงแม้
ท่านนายกรัฐมนตรีจ าได้หมดก็ตาม แต่อ่านดีกว่าครับ  
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ขอบพระคุณครับ  
  (นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ อ  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ 
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ขออนุญาตครับ ขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ ขออนุญาตประท้วงท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
ผม นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ แบบบัญชีรายชื่อ  
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมต้องขออนุญาตประท้วงท่านนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๑๐๗
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๒ ต้องเรียนนะครับท่านนายกรัฐมนตรี ท่ีนี้ไม่ใช่ทหารท่ีท่านจะมาพูด 
มาชี ้มาส่ัง ท่ีนี้คือสมาชิกรัฐสภา  
  นายชวน หลีกภัย  (ประธานรัฐสภา)  :  เอาละครับ  พอแล้วครับ  
เชิญท่านนายกรัฐมนตรีต่อครับ 
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ไม่ครับ ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญเลยครับ พอแล้วครับ  
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
เพราะฉะนั้นผมมาฟังนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบาย ไม่ใช่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน  
ท่านมาพูดข่มขู่หรือมาสั่งสอนไม่ได้  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญท่านนายกรัฐมนตรีต่อครับ  
 



 ๑๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                           น าพร ๗/๒ 
 
  นายวิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานครับ ขออนุญาตครับ ท่านประธานไม่สังเกตหรือครับว่ามันผิดข้อบังคับ 
ตั้งหลายอันท่ีท่านคารมได้พูดไปเมื่อสักครู่ ท่ีบอกว่าท่ีนี่ไม่ใช่ค่ายทหาร ท่ีนั่งกันอยู่ตรงนี้ 
ก็สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภาท้ังนั้นครับ ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  คุณวิรัชครับ คุณวิรัชนั่งก่อน 
ประธานไม่ได้สั่ง ต่อไปนี้ให้นายกรัฐมนตรีแถลงไป 
  นายวิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
คือเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านประธานนิดหนึ่งครับว่า เวลาเราก็น้อย  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ทราบอยู่ครับ 
  นายวิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ถ้าเผื่อใครประท้วงนี่ท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  คุณวิรัชครับ ผมถึงรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ผมถึงได้ เปิดโอกาสตั้ งแต่ต้นว่าเรามีอะไรหรือ ไม่ พูดกันเสียก่อน แล้วต่อไปนี้ ตอน 
ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงจะได้ ไม่มี ใครประ ท้วง  จะได้ผ่ านไปได้ โดยปกติครับ  
เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ  
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ขอบพระคุณครับ กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพนะครับ 
เพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาประเทศของเราให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง  
มีการดูแลประชาชนอย่างท่ัวถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้ประชาชน 
ให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต เพื่อจะลดความเหลื่อมล้ า คนไทยทุกช่วงวัยจะต้องมีความพร้อม 
ท้ังในด้านหลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภาพท่ีจะด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
เราจะต้องร่วมกันสร้าง “การเติบโตเชิงคุณภาพ” ไม่ใช่ “การเติบโตเชิงปริมาณ” ท้ังนี้  
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาท่ียังด ารงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ 
ภายในประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยนั้นมีภูมิคุ้มกัน มีความแข็งแกร่งท่ีเพียงพอท่ีจะเผชิญกับ
สถานการณ์ความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจะก้าวไป  



 ๑๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                           น าพร ๗/๓ 
 
ข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็งในระยะยาว จะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาท
มากขึ้นในประชาคมโลก มีบทบาทน าในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในประชาคมโลก  
ผ่านการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
จะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยไม่ท้ิงใคร 
ไว้ ข้ างหลั ง เพื่ อให้บรรลุ ตามวิ สั ยทัศน์ และเป้ าหมายท่ีก าหนดไว้ ในยุ ทธศาสตร์ ชาติ   
โดยการบริหารราชการแผ่นดินในช่วง ๔ ปีของรัฐบาลจะยึดหลักการส าคัญ ๔ ประการ 
ได้แก่  
  ประการท่ี ๑ น้อมน าพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เป็นหลักในการบริหารประเทศ  
  ประการท่ี  ๒ ยึดมั่น ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  ประการท่ี ๓ พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
  ประการท่ี ๔ ท าให้เกิดการบูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในลักษณะประชารัฐเพื่อจะพัฒนาประเทศให้มี 
ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่ งยื น ท าให้ประชาชนคนไทยมีความมั่นคง อยู่ดีมีสุข  
   ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้น าประเทศในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ 
ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ก็คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
ในศตวรรษท่ี ๒๑” โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ท่ีครอบคลุมการพัฒนาประเทศ 
ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ดังนี้  

 
                           - ๘/๑ 
 
 



 ๑๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ธนัชญา ๘/๑ 
 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
       ถือว่าเป็นหน้าท่ีส าคัญในการท่ีเราต้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาอย่างยาวนาน ปกป้อง
รักษาพระบรมเดชานุภาพด้วยความจงรักภักดี และสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชา 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หน่วยงานพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา
พระราชทาน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างท่ีดีในการอุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์ และประยุกต์ใช้
ในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน พัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์ในวงกว้าง รวมท้ังการสร้าง
ความตระหนักรู้ เผยแพร่ ปลูกฝัง ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจน 
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 
   ๒. การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข 
ของประชาชน 
      โดยการรักษาและป้องกันอธิปไตย และความมั่นคงภายในประเทศ 
ป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ การปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี 
ความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะ ความสามัคคี ปรองดอง และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ระหว่างกันของประชาชน การปลูกฝังวินัยของคนในชาติ การมีหลักคิดท่ีถูกต้อง การสร้าง
ค่านิยมประเทศไทยส าคัญท่ีสุด เพื่อให้เกิดความรักชาติและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  
การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมเป็นสิ่งส าคัญ ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้าง
การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข 
ท่ีมีธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้นักการเมืองท่ีเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้
ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าส่วนตน ตลอดจนสนับสนุน 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพย์สินของประชาชน ลดปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้าน รวมท้ัง 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 



 ๑๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ธนัชญา ๘/๒ 
 
  ๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
      โดยการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมกันปลูกฝังค่านิยมในการเป็น 
พลเมืองท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมการท าประโยชน์ให้กับประเทศ ส่งเสริมให้สถาบัน 
ศาสนาทุกศาสนามีบทบาทในการเผยแพร่หลักค าสอนท่ีดีงามและให้ประชาชนเข้าถึงแก่นแท้ 
ค าสอนของศาสนา เพื่อให้สั งคมไทยเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม อยู่ ร่วมกัน 
อย่างมีความสุข สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ภาษาไทย ภาษาถิ่นท่ีมีอัตลักษณ์ และน ามาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม เพื่อกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทยและความภาคภูมิใจ
ในเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติท่ีมีความหลากหลายในลักษณะ 
พหุสังคมท่ีอยู่ร่วมกัน 
  (นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านนายกรัฐมนตรีครับ มีผู้ประท้วง 
คุณหมอเชิญครับ ประท้วง เชิญครับ 
  นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (น่าน)  :  ท่านประธานรัฐสภา
ท่ีเคารพ กระผม ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกรัฐสภา ด้วยความเคารพท่านประธานจริง ๆ ครับ 
การแถลงนโยบาย ผมพยายามตามท่ีท่านผู้แถลงนโยบายได้อ่านให้พวกเราฟังนะครับ 
ปรากฏว่าถ้อยค าท่ีส่งให้พวกเราเล่มนี้เป็นเล่มท่ีแถลงนโยบาย ซึ่งถ้อยค าเหล่านี้จะถูกบันทึก
ไว้ในสภา ในรัฐสภา ถ้าท่านอ่านเพียงบางประโยคอ่านข้ามไปข้ามมา ใจความข้อความ
ท้ังหมดจะไม่ถูกบันทึกไว้ในสภา รายงานการประชุมท่ีเราจะตรวจสอบ สิ่งท่ีเราจะทวนสอบ
กลับคืนมาก็ขาดหายไป ด้วยความเคารพท่านประธานครับ ท่านประธานต้องให้ท่านผู้แถลง
นโยบายเป็นไปตามข้อบังคับของการประชุมรัฐสภา หรือท่านประธานจะดูว่าเล่มท่ีท่านใช้อยู่
ไม่ใช่เล่มนี้ ด้วยความเคารพผมไม่ได้อยากท่ีจะขึ้นมาประท้วงท่านครับ แต่ว่าเป็นไปตาม
ระเบียบวิธีการประชุมของเรา ไม่อย่างนั้นเราติดตามเราจะตรวจสอบรายงานการประชุม
ไม่ได้ ท่านประธานโปรดวินิจฉัยครับ  
 



 ๒๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ธนัชญา ๘/๓ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ เชิญท่านนายกรัฐมนตรี
ต่อครับ อ่านไปตามเอกสารท่ีแจกครับท่าน อ่านไปตามเอกสารท่ีแจกครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพนะครับ อันนี้คือเอกสารท่ี 
แจกท่าน อันนี้คือเอกสารท่ีผมขยายตัวให้มันใหญ่ขึ้น ไม่ต้องใส่แว่น มันไม่ต่างกันเท่าไรหรอกครับ  
มันจะต่างกันตรงผมพูดผิดหน่อยเท่านั้น 
  (นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ท่านประธานประท้วงครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญนะครับ 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม จิรายุ  ห่วงทรัพย์  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ------------------------------------------------------------ 
 
           - ๙/๑ 
 
   
 
   
 

 

 

 

 



 ๒๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง)          ภิรญา ๙/๑ 

 

ฝากเรียนท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ ดูแล้วท่านอภิปรายมากกว่าจะแถลง
นโยบาย แต่ไม่เป็นอะไรก็เป็นลีลาของท่านว่าไป แต่ท่ีผมอยากจะบอกท่าน ผมนั่งฟังท่าน
ไม่ได้จับค าพูด และ ท่ี ซึ่ง จึง ใช่ ทุกค านะครับ เพียงแต่ว่าผมนั่งฟังมาอยู่ดี ๆ หมวดข้อ ๒ 
การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ ท่านอ่าน 
๒.๑  ๒.๒  ๒.๓ พอมาเรื่องของยาเสพติดท่านข้ามเลย ผมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงรัฐบาลนี้จะแก้ไข
ปัญหายา เสพติ ด ท่ีมั นลุ กลามระบาดหรื อ ไม่  จึ ง ฝาก เรี ยน ท่านประธานไปยั ง 
ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านช้า ๆ ชัด ๆ ไม่ต้องรีบครับ วันนี้เราอยู่กันได้ท้ังวัน หลายคน 
อยากเห็นท่านนายกรัฐมนตรี เห็นแต่ในโทรทัศน์ครับ เพิ่งเห็นตัวเป็น ๆ ของท่าน 
เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านเรียงล าดับครับ ๒.๒  ๒.๓ การแก้ไขปัญหายาเสพติด พอท่าน
ไม่พูดปุ๊บมันไม่ได้บันทึกในสภาครับ ก็ เลยคิดว่ารัฐบาลนี้จะปล่อยให้ยาเสพติดเยอะ 
จึงไม่แถลงนโยบาย จึงกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
  (นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายนิ โรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (นครสวรรค์ )   :   
ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตประท้วงครับท่าน ขออนุญาตประท้วงท่านประธานรัฐสภาครับ  
ผม นิโรธ สุนทรเลขา ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับ ผมประท้วงท่านประธานรัฐสภา 
ในข้อบั งคับ ข้อ ๕ ครับ ตาม (๓) (๔) (๕) ว่ า ท่านต้องควบคุมการประชุมสภา 
ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยและเป็นไปด้วยดีในเรื่องการปรึกษาหารือในเน้ือหาแถลงนโยบาย  
ท่านประธานรัฐสภาต้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายจนจบสิ้นก่อนครับ 
ถึงปล่อยให้มีการประท้วงตามข้อบังคับแล้วว่าผิดข้อบังคับไหน นโยบายไหน รัฐมนตรี ไหน 
ฉะนั้นขอให้ท่านประธานรัฐสภาได้พิจารณาวินิจฉัยตามข้อบังคับ ข้อ ๕ มิฉะนั้นการแถลง
นโยบายจะไม่ได้จบสิ้นนะครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ผมวินิจฉัยให้เลยนะครับว่า 
เมื่อมีการประท้วงข้อบังคับ บังคับประธานต้องชี้ให้ผู้ประท้วงลุกขึ้นพูดว่าประธานท าผิด
ข้อบังคับข้อไหน ก็ความจริงไม่ได้ท าผิดข้อบังคับอะไรเลยนะครับ แต่ว่าท่านคงไม่ เห็นด้วย 
 



 ๒๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ภิรญา ๙/๒ 
 
ท่ีนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ตอนต้น ซึ่งผมก็เรียนท่านนายกรัฐมนตรีไปแล้วว่าให้อ่านตามนโยบาย
ท่ีแจกไป อันนี้ผมเห็นด้วยให้อ่านไปตามนั้นถึงแม้จ าได้หมดทุกค าก็ต้องอ่านนะครับ  
เพราะว่ามิฉะนั้นจะมีปัญหาเราก็หยิบประเด็นตรงนี้มาท้วงกัน เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ 
ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงไปตามท่ีได้ส่งเอกสารไปทุกข้อนะครับ  
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ท่านประธานครับ สักครู่เดียวครับท่านประธาน ขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิง 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  พอแล้วครับ เชิญท่านนายกรัฐมนตรี
ต่อครับ 
   นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ขออนุญาตฝากเรียนไปยังฝ่ายค้าน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  พอแล้วครับ เชิญท่านนายกรัฐมนตรี
ต่อครับ 
   นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ท่านประธานครับ ผมจะบอกว่ากราบเรียนไปยังฝ่ายรัฐบาลว่านั่งนิ่ง ๆ กันบ้าง 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญท่านนายกรัฐมนตรีต่อครับ  
เราเสียเวลาไปมากแล้วครับ เชิญต่อครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ขอบพระคุณนะครับ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ต่อไป 
เมื่อสักครู่พูดถึงข้อ ๓.๔ แล้วนะครับ ในเร่ืองของยาเสพติดอะไรต่าง ๆ มันอยู่หลัง ๆ นะครับ 
กรุณารออ่านข้างหลังอีกทีนะครับ 
  ๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
      ในโอกาสท่ีเราด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ รัฐบาลก็ใช้
โอกาสนี้ ในการท่ีจะสร้างบทบาทประเทศในเวทีโลกให้ประเทศไทยมีบทบาทน า 
ในการพัฒนาสร้างความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน  
โดยจะด าเนินการ ดังนี้  
 



 ๒๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ภิรญา ๙/๓ 
 
      ๔.๑ สร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก  
ด าเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในเวทีโลกอย่างสมดุล 
และมีเสถียรภาพบนพื้นฐานของหลักการความไว้เนื้อเชื่อใจกัน การเคารพซึ่งกันและกัน 
การสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นย้ าความส าคัญของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในประชาคมโลก รวมท้ังมีบทบาทในการขับเคลื่อน
การพัฒนาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  
      ๔.๒ เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ท้ังในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย  
จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่าง
อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ  
ก้าวไกล ยั่ งยืน” และเป็นแกนกลางของอาเซียนในการสนับสนุนให้ เกิดสันติสุข 
และความเจริญก้าวหน้าท่ียั่งยืนในภูมิภาค  
      ๔.๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ภายใต้กรอบ 

ความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน องค์ความรู้ 

 

                 - ๑๐/๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                          ลลิตา ๑๐/๑ 

 
และนวัตกรรมกับประเทศท่ีมีศักยภาพในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาทิ ยุโรป ตะวันออกกลาง 
เอเชียใต้ และสนับสนุนการขยายธุรกิจในสาขาท่ีผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ ส่งเสริม 
ความร่วมมือทางวัฒนธรรมของไทยด้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อสร้างการรับรูท่ี้กว้างขวางมากขึ้นในเวทีโลก  
      ๔.๔ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อจะรับมือ
กับภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่ อาทิ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ข้ามชาติ ความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และปัญหาข้ามชาติ
ท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนไทยและความมั่นคงของมนุษย์  
      ๔.๕ ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน เพื่อจะคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และเอกชนไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาท 
ของชุมชนไทยในการร่วมเชิดชูผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ  
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพครับ  
  ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี
ก็ตาม ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่ายยังคงเป็นปัญหาท่ีสะสมมาต่อเนื่อง  
และมีแนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีความจ าเป็นต้องลงทุนเพื่อ 
การพัฒนา และวางรากฐานของการบริหารประเทศในระยะยาว ขณะท่ีรัฐบาลจะมีภาระ  
ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งความไม่สมดุลดังกล่าว อาจสะสม 
เป็นความเสี่ยงทางการคลังในอนาคตได้ ดังนั้น เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ 
รัฐบาลจ าเป็นจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
ในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องรักษาเสถียรภาพในระบบการเงิน เพื่อจะสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริม
การลงทุนภาคธุรกิจ และการจบัจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือน โดยมีนโยบายส าคัญ ดังนี้ 
  ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
      ๕.๑ เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง  
 
 



 ๒๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                          ลลิตา ๑๐/๒ 
 
        ๕.๑.๑ ด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถ
ตอบสนองต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ  
เอื้ออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมและการเจริญเติบโตของธุรกิจทุกระดับ 
สนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถสถาบัน
การเงินไทย เพื่อจะรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาสากล เร่งขยายการเข้าถึง
บริการทางการเงินควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล เพื่อจะเพิ่มโอกาสในการได้รับสินเชื่อและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อ
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
        ๕.๑.๒ ก ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง โดยติดตามก ากับดูแล 
ให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
การด าเนิ นกิ จกรรม มาตรการ หรื อโครงการท่ีจะก่ อให้ เกิ ดภาระต่ องบประมาณ 
หรือภาระทางการคลังในอนาคต โดยจัดท าประมาณการรายจ่าย  แหล่งเงิน ท่ีใช้ 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ และประโยชน์จะได้รับจากการรายงานทางการเงินประจ าปี  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน รวมถึงการก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุด ท่ีชัด เจนในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนในพื้น ท่ี 
และอุตสาหกรรมท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
        ๕.๑.๓ ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ เร่งปรับโครงสร้างการจัดเก็บ
รายได้ภาครัฐ ท้ังในส่วนของรายได้ภาษีและรายได้จากทรัพย์สินของรัฐ ผ่านการขยายฐานภาษี 
การปรับปรุงอัตราภาษี  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษี 
กึ่งอิสระ การทบทวนค่าลดหย่อนหรือมาตรการทางภาษีท่ีไม่จ าเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อระบบเศรษฐกิจ การปราบปรามผู้หลบเลี่ยงภาษี  การพัฒนาภาษีประเภทใหม่ ๆ  
ให้สอดรับกับเทคโนโลยีการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงเร่งบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศ เพื่อให้ระบบการจัดเก็บรายได้ของรัฐช่วยสร้างความเท่าเทียม  
ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า ตลอดจนสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อจะส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรักษาความสมดุลและความยั่งยืนทางการคลัง 



 ๒๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                          ลลิตา ๑๐/๓ 
 
        ๕ .๑ .๔ ปฏิ รูประบบการออม โดยจัด ให้มี ระบบการออมเพื่ อ 
การเกษียณอายุอย่างท่ัวถึง พัฒนาตลาดเงิน ตลาดทุน ให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ 
เป็นช่องทางการออมของประชาชน พร้อมท้ังพัฒนาเครื่องมือทางการเงินท่ีจะส่งเสริมให้คนไทย  
ทุกคนเข้าสู่ระบบการออมและการลงทุนระยะยาวให้สามารถรองรับพฤติกรรมและวัฏจักรชีวิต 
ท่ี เปลี่ ยนแปลงไป พัฒนาระบบสถาบันการ เ งิ น ให้มี เสถี ยรภาพและลดต้น ทุน  
พัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนและสหกรณ์ทุกระดับ 
พัฒนาความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน ตลอดจนก ากับดูแลระบบสถาบันการเงิน  
ให้มคีวามมั่นคง 

 
- ๑๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗   
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        ๕.๑.๕ สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย 
ท่ีมีเครื่องมือและเทคนิคสมัยใหม่ต่าง ๆ พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบนโยบายและมาตรการ
เพื่อให้สามารถก าหนดนโยบายท่ีสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง 
ไปได้อย่างทันท่วงที 
  ๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
        ๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) โดยน าความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากร 
ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม  
และบริการของท้องถิ่น ปรับระบบการบริหารจัดการผลิตและระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุ เหลือใช้ ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่ า  
การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรม 
และชุมชนในแต่ละพื้นท่ีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ พร้อมท้ังให้ความส าคัญกับกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ 
และระหว่างประเทศ  
        ๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก ค านึงถึงศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน 
แนวโน้มความต้องการของตลาดในประเทศและตลาดโลก เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยมีระดับ
ผลิตภาพท่ีสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก สร้างนวัตกรรมใหม่ท่ีมีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมท่ีมี
ศักยภาพ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบ
คมนาคมของประเทศ อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความมั่นคงประเทศ 
อุตสาหกรรมอวกาศ พร้อมท้ังให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน  
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        ๕.๒ .๓ สร้ างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการรายใหม่ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึง  
แหล่งเงิน การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบท่ีได้มาตรฐานสากล และการใช้
สถาบันศึกษาท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีมาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
และบริการ 
         ๕.๒.๔ พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการจัดท าแพลตฟอร์มท่ีเหมาะสมส าหรับ
ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาด และการบัญชี  
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการ และสถาบันเฉพาะทางต่าง ๆ ให้สามารถ
เป็นกลไกหลักที่เข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพ
ของผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์  
  ๕.๓ พัฒนาภาคเกษตร 
        ๕.๓.๑ รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกร 
ในสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด  
โดยผ่านเครื่องมือและมาตรการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระกับงบประมาณ
แผ่นดินเกินสมควร จัดให้มีระบบประกันภัยสินค้าเกษตร การพัฒนาระบบตลาดท่ีเชื่อมโยง
ผลผลิตของเกษตรกรถึงผู้ประกอบการแปรรูปและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม การใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือในการขยายและเข้าถึงตลาดในรูปแบบต่าง ๆ การอ านวยความสะดวก  
ทางการค้า การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ 
        ๕.๓.๒ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตท่ีเหมาะสม และไม่ก่อให้ 
เกิดภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ โดยจัดให้มีมาตรการเกี่ยวข้องกับการเพิ่มรายได้
และลดต้นทุนการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่การปรับโครงสร้างต้นทุนการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์ 
พื้นท่ีเพาะปลูก ปุ๋ย เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร แหล่งน้ า และระบบไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร การลดภาระหนี้สินโดยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบท่ีมีต้นทุนต่ า 
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การลดความเสี่ยงจากราคาพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพเสริมรายได้ รวมท้ัง 
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต และการปรับเปลี่ยนการผลิตให้
เหมาะสมกับฐานทรัพยากรในพื้นท่ีและความต้องการของตลาด น าระบบข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตร ระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการจัดเขตพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) และส่งเสริมกลไก
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รวมท้ังระบบการบริหารจัดการเชิงรุกมาใช้ในการบริหารจัดการ
การผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นท่ี 
       ๕.๓.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพิ่มทักษะ 
การประกอบการและพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ 
ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการตลาด การค้าออนไลน์ ระบบบัญชี เพื่อขยายฐานการผลิต
และฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน รวมท้ัง  
การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรได้อย่างมั่นคง
ต่อไปในอนาคต  
 
                 - ๑๒/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          พุทธชาติ ๑๒/๑ 
 
        ๕.๓.๔ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพื่อให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับ
รายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ การลด ละ เลิกใช้ยาปราบศัตรูพืชโดยเร็ว โดยต้องจัดหาสารทดแทนท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอและเป็นท่ียอมรับของเกษตรกร การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 
ท่ีมีมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  
เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป เพื่อต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม 
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
รวมท้ังส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย 
        ๕.๓.๕. ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ในท่ีดินท ากิน แหล่งเงินทุน โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ รวมท้ังดูแล 
และลดความเสียหายจากการท าการเกษตรในพื้นท่ีประสบภัยทางธรรมชาติซ้ าซาก 
โดยก าหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) 
        ๕.๓.๖ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุน 
พันธุ์กล้าไม้ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์อย่างเหมาะสม ท้ังในด้าน 
การปลูก บ ารุงรักษา ดูแล และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 
        ๕.๓.๗ ส่งเสริมการท าปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยส่งเสริม
การตลาด วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์พื้นบ้าน อาทิ โคเนื้อ แพะ และแกะ 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ียอมรับ 
ในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริ โภค ท้ังภายในประเทศ 
และต่างประเทศ รวมท้ังสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปสู่ตลาดโลก 
        ๕.๓.๘ ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมงให้เกิดความยั่งยืน 
บนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากรทางประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์
อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขีดความสามารถการท าประมงอย่างถูกต้องในกลุ่มประมงพื้นบ้าน  
และเชิงพาณิชย์ การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และลดต้นทุน 
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การท าประมง ลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มประมงชายฝั่ง 
และประมงพื้นบ้านเพื่อสร้างพลังในการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ในพื้นท่ี  
และเร่งพัฒนาการเพาะเลี้ยงในทะเลท่ีสอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพื้นท่ี  
รวมถึงการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภูมิปัญญาในการแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
และสินค้าประมง 
  ๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเท่ียว 
        ๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่ง ท่องเท่ียว  
โดยส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพระดับโลกท่ีมีเอกลักษณ์ 
โดดเด่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และการจัดการขยะและของเสียเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม 
และชุมชนท้องถิ่น รวมท้ังพัฒนาการท่องเท่ียวในรูปแบบหลายประเทศจุดมุ่งหมายเดียวกัน  
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเชิงกลุ่มพื้นท่ีเมืองหลักและเมืองรองท่ีมีศักยภาพ การท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียว
เชิงกีฬาและนันทนาการ การท่องเท่ียวเรือส าราญ และการท่องเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน 
        ๕.๔.๒ ดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ รายได้สูง โดยมุ่งเน้นขยายตลาด
คุณภาพพร้อมกับรักษาตลาดเดิม รวมท้ังน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        ๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 
การท่องเท่ียว อาทิ ธุรกิจสปาและแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ ยาและสมุนไพรไทย  
เพื่อสร้างความหลากหลายของสินค้า และสร้างโอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาด
ในระดับภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพสู่ระดับสากล  
        ๕.๔.๔ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวอย่างเข้มงวด โดยเพิ่ม
มาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวจากอาชญากรรม การฉ้อฉล  
และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความบกพร่องของผู้ประกอบการ เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษา  



 ๓๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          พุทธชาติ ๑๒/๓ 
 
ความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะบริเวณแหล่งท่องเท่ียวทางน้ า 
หรือทางทะเล เกาะ หมู่เกาะ ถ้ า และน้ าตก อ านวยการและบูรณาการความช่วยเหลือ
นักท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ 
        ๕.๔.๕ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเท่ียวสู่ชุมชน 
โดยพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก 
ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ รวมท้ัง
พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของท้องถิ่น ชุมชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุน 
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและท าธุรกิจการท่องเท่ียวในพื้นท่ีให้มากขึ้น อาทิ การพัฒนา 
ยุวมัคคุเทศก์ 
  ๕.๕ การพัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการ  
และการลงทุนในภูมิภาค 
        ๕.๕.๑ ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดน เพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน และพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนท่ีได้พัฒนาไว้แล้ว และให้บริการการด าเนินธุรกิจแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเบ็ดเสร็จให้เข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยระยะแรก
จะมุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน หรือขยายฐาน
การผลิ ต แ ละ กา รตลาด ในกลุ่ ม ปร ะ เทศ เพื่ อ นบ้ าน  ใ นรู ปแ บบฐานก ารผลิ ต 
และตลาดร่วม เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีดีอย่างต่อ เนื่อง 
และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ตลอดจนความได้เปรียบของค่าจ้างแรงงาน 
 

 - ๑๓/๑ 
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        ๕.๕.๒ ส่วนทางด้านการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)  
ข้ามพรมแดน โดยส่งเสริมการรวมกลุ่ม พัฒนาสินค้าและบริการของผู้ประกอบการรายย่อย
ให้เหมาะสมกับการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้บริโภค 
ในประเทศเพ่ือนบ้านสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้โดยตรง พร้อมท้ังพัฒนาแพลตฟอร์ม 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัลท้ังการตลาด การเงินและระบบโลจิสติกส์  
        ๕.๕.๓ ปรับปรุงบริหารจัดการน าเข้า ส่งออกสินค้าบริเวณชายแดน 
เร่งรัดการจัดรูปแบบการพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการพื้นท่ีด่านชายแดนส าคัญ 
เช่น ด่านศุลกากร ด่านปศุสัตว์ คลังสินค้า และพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถสนับสนุน
การค้า การลงทุน และการอ านวยความสะดวกทางการค้า โดยลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐให้น้อยท่ีสุด รวมท้ังสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นท่ีให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม 
จากกิจกรรมน าเข้าส่งออกบริเวณด่านชายแดน  
  ๕.๖ พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
        ๕.๖.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
ท่ัวประเทศสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ สานต่อ
การพัฒนารถไฟความเร็วสูง และเริ่มต้นการปรับปรุงรถไฟขนาดราง ๑ เมตร ให้เป็นระบบ
ไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนให้ เป็นโครงข่ายหลั กในการเดินทางขนส่งสินค้าของประเทศ  
ให้ความส าคัญกับการบูรณาการ การพัฒนาระบบขนส่งกับการพัฒนาพื้นท่ีและเมือง  
การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้บริการภาคขนส่งและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง  
การเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนท่ีสอดประสานกันระหว่างระบบการเตือนภัย 
การช่วยเหลือกู้ภัยและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยท่ีมีประสิทธิภาพ   
        ๕.๖.๒ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นท่ีเขตเมือง โดยการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี 
โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาค การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุม 
สั่งการจราจรและการวางแผนการเดินทาง การกวดขันวินัยจราจร การจัดระเบียบท่ีจอดรถ 
โดยเฉพาะการจัดให้มีท่ีจอดรถใต้ดินและบนดินเพิ่มเติม ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน  
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พร้อมท้ังการพัฒนาทางเท้า ทางจักรยาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถ
รองรับความต้องการเดินทางเพื่อคนท้ังมวล (Universal Design) เพื่อประชาชนมีทางเลือก
ในการเดินทางได้อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว  
        ๕.๖.๓ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยกระจายชนิดของเชื้อเพลิงท้ังจากฟอสซิลและพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม สนับสนุน
การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นท่ี เปิดโอกาส 
ให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการบริหารจัดการพลังงาน ส่งเสริมให้มีการ
ใช้น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว B20 B100 เพื่อเพิ่มการใช้น้ ามันปาล์มดิบ และจัดท าแนวทาง 
การแก้ปัญหาน้ ามัน EURO5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน อาทิ 
เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน รวมท้ัง
สนับสนุนให้เกิดโครงการตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ แพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขาย
พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนโครงสร้างอัตราไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิ 
พร้อมท้ังปรับปรุงระบบการก ากับดูแลกิจการด้านพลังงานให้มีการแข่ งขันอย่างเสรี 
และเป็นธรรม ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจด้านพลังงานในอนาคต ด าเนินการให้มีการส ารวจค้นหา 
แหล่งพลังงานใหม่ ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน  
        ๕.๖.๔ ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย 
ท่ัวถึง เพียงพอ มั่นคง และมีเสถียรภาพ โดยจัดท าแผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
ท้ังระบบให้สามารถรองรับเทคโนโลยีด้านพลังงานสมัยใหม่ในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนา
โครงข่ายภายในประเทศให้เชื่อมโยงต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก ตะวันออก เหนื อ 
และใต้ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานระหว่างพื้นท่ีต่าง ๆ  
ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยเฉพาะในภาคการผลิต  
        ๕.๖.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าประปา โดยพัฒนาแหล่งน้ าดิบ 
และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตและการบริหารจัดการระบบประปาเพื่อลดการสูญเสีย
ของน้ า พัฒนาคุณภาพน้ าประปา ขยายเขตการจ่ายน้ าประปาให้ครอบคลุมพื้นท่ีภูมิภาค 
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และแหล่งท่องเท่ียว รวมท้ังพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ สร้างจิตส านึกของประชาชน 
ในการใช้น้ าอย่างประหยัด  
        ๕.๖.๖ แก้ปัญหาระบบระบายน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยพัฒนา
ระบบระบายน้ า ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถ
ระบายน้ าออกจากพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังรณรงค์ให้ประชาชนไม่ท้ิงขยะ 
หรือของเหลือใช้ลงในท่อระบายน้ า แม่น้ า และทะเล รวมท้ังการพัฒนาระบบรวบรวม  
และบ าบัดน้ าเสียในเขตเมือง โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายในการบริหารจัดการน้ าเสีย 
        ๕.๙.๒ เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม
ในภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้  โดยการพัฒนาทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินการธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด สนับสนุน
การเติบโตในวิสาหกิจเริ่มต้น -------------------------------------------------------------------------- 
 

                 - ๑๔/๑ 
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โดยพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอื้ออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านสิทธิประโยชน์ 
แหล่งเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการ 
มีความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ และเป็นแรงขับเคลื่อน 
ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยระยะต่อไป  
        ๕.๙.๓ ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมผ่านการศึกษา  
และการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยี แหล่งเงินและการระดมทุน เพื่อกระตุ้น  
และเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถน าเสนอแนวคิด พัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม  
และด าเนินธุรกิจได้ด้วยตัวเอง  
        ๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลากรท่ีมีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม  
ขั้นสูง และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทยสามารถ
ท างานร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยและพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ  
ให้เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง  
  ๖. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
      การใช้ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ีจะช่วยกระจาย 
ความเจริญไปสู่ภู มิภาคและสร้าง โอกาสการพัฒนาท้ังด้ านเศรษฐกิจและสั งคม  
ลดความเหลื่อมล้ าของการพัฒนา ลดการกระจุกตัวของการพัฒนาและป ระชาชน 
ของเมืองใหญ่ในปัจจุบัน โดยการสร้างสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองท่ีสงบสุข เพียงพอ  
และแก้ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน โดยมีนโยบาย ดังนี้ 
  ๖.๑ ส่งเสริมพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
        ๖ .๑ .๑ พัฒนาเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออกอย่ างต่อ เนื่ อ ง 
โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาพื้นท่ีโดยรอบ  
ให้เป็นเมืองมหานครการบิน ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะท่ีมีความ
น่าอยู่และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับภาคการเกษตรให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเร่งพัฒนาบุคลากร รวมท้ัง 
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ทบทวนกฎระเบียบเพื่อรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
        ๖ .๑ .๒  ส่ ง เ ส ริ ม ก า รพั ฒน าพื้ น ท่ี ร ะ เ บี ย ง เ ศ ร ษฐ กิ จ ภ า ค ใ ต้ 
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง 
และโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าทางทะเลของประเทศและของภาคใต้ 
โดยเฉพาะการส่งออกไปยังเอเชียใต้ พัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีฝั่งอันดามัน 
กับฝัง่อ่าวไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจากทรัพยากร
ในพื้นท่ีและประเทศเพื่อนบ้าน รวมท้ังให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
        ๖.๑.๓ เพิ่มพื้น ท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ ในภูมิภาค อาทิ 
การพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นท่ีในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นท่ีเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพและพื้นท่ีท่ีมีความได้เปรียบเชิงท่ีตั้งท่ีสามารถพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรม 
ในอนาคต โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ี สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในพื้นท่ี รวมท้ังการจัดการผลกระทบท่ีอาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
        ๖.๑.๔ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีใช้เทคโนโลยี
สูงขึ้น สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทบทวนการให้ 
สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามศักยภาพพื้นท่ี 
พัฒนาเมืองชายแดนให้มีความน่าอยู่ รวมท้ังใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการดูแลด้านความมั่นคง 
และรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ี และส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนา 
ท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
  ๖.๒ ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ท่ัวประเทศ โดยมุ่งเน้น
ไปท่ีการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่  กรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑล เชียงใหม่  นครราชสีมา ขอนแก่น  เมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
และเมืองน่าอยู่ท่ีมีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม และพื้นท่ีสีเขียว 
ท่ีเพียงพอ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พร้อมท้ังส่งเสริมให้เกิด
การจ้างงานในพื้นท่ี 
  ๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
      รัฐบาลให้ความส าคัญกับชุมชนในการน าความรู้และทรัพยากรในพื้นท่ี 
มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้
กระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
พัฒนาช่องทางการตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างพลังสังคม  
พลังชุมชน รวมท้ังสร้างการเรียนรู้ ฝึกอาชีพกลุ่มอิสระในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายด าเนินการ ดังนี้ 
     ๗.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
           ๗.๑.๑ สร้ างมูลค่ า เพิ่ มธุ รกิ จชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้ น ท่ี   
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย ผู้ประกอบการ 
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และสหกรณ์ในชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์และต่อยอดจาก 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และทรัพยากรในพื้นท่ี ----------------------------- 
 
                                  - ๑๕/๑ 
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รวมท้ังเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนท่ีมี  
อัตลักษณ์และมีมาตรฐานการผลิตตามหลักสากล ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
อย่างท่ัวถึง น าไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนท่ีสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน  
           ๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี 
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ น าเสนอสินค้าหรือบริการ การตลาดให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้ โดยส่งเสริมการท าธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) 
โดยเริ่มต้นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและบริการของภาครัฐ  
           ๗.๑.๓ สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย 
จัดหาแหล่งเงินทุน มีช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลาย เพิ่มความสามารถในการ
เข้าถึงตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศผ่านช่องทาง และการช าระเงินในรูปแบบใหม่  
มีระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อประสานแลกเปลี่ยนความรู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล เชื่อมกิจกรรมเดียวกัน 
  (นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงร าย  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงราย)   :   
ท่านประธานครับ หันหน้าทางนี้ครับท่านประธาน ประท้วงครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ประท้วงอะไรครับ  
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงราย)  :  ประท้วง
ท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ครับ เชิญเลยครับ 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงราย)  :   
กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผม นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ ท่านนายกรัฐมนตรีได้อ่านข้าม 
หน้า ๑๔ หน้า ๑๕ ชาวบ้านเขาโทรมาบอกนะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อบันทึกในสภานะครับ 
จะผิดรัฐธรรมนูญนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ท่านต้องกลับไปอ่านใหม่นะครับ  
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  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญนั่งครับ  
  (นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)   :   
กราบเรียนท่านประธานครับ ผมประท้วงผู้ประท้วงครับ นายกรัฐมนตรีก าลังแถลงนโยบาย
รัฐสภานะครับ ผม สายัณห์ ยุติธรรม ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ให้นายกรัฐมนตรี
แถลงก่อนค่อยพูดนะครับ ขอบคุณครับ  
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงราย)   :   
ท่านประธานกรุณาวินิจฉัยด้วยครับ เพราะว่ามันจะผิดรัฐธรรมนูญนะครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ครับ ท่ีจริงมันไม่ได้ผิดหรอกครับ  
คือนโยบายเมื่อแถลงไปอย่างไรก็ผูกพันอย่างนั้นนะครับ ซึ่งเราก็มีสิทธิท่ีจะทักท้วงได้ว่า 
ค าแถลงนโยบายครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วน หรือเกินไปก็มีสิทธิท่ีจะพูดได้ แต่ว่าไม่ได้ 
ท าผิดกฎหมายอะไร เพราะฉะนั้นท่านท้วงก็รับฟัง ท่านนายกรัฐมนตรีอ่านข้ามหน้าไหนไป 
ก็อ่านซ้ าก็ดีครับ จะได้หมดปัญหาไปครับ 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)   :  
ขอบคุณครับ  
  (นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายนิ โรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (นครสวรรค์ )   :   
ผมขออนุญาตอีกนิดครับท่านประธานครับ ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับว่า
การประท้วงของฝ่ายค้านนั้นมันต้องมีจริยธรรมนะครับ ว่าประท้วงแล้วอ้างข้อบังคับข้อใด 
ไม่มีการกล่าวอ้างข้อบังคับใดเลย แต่ท่านประธานก็ปล่อยด าเนินการไป ผมจึงขอประท้วง
ท่านประธานในข้อ ๕ อีกเช่นเดิม (๓) (๔) ครับ ไม่ควรปล่อยให้พูดนะครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ผมเรียนให้ทราบ ผมไม่ได้อยากให้
ประท้วงหรอกครับ แต่ข้อบังคับบังคับว่าเมื่อมีผู้ยกมือประท้วง ประธานต้องชี้ให้พูดแล้วก็ 
ฟังว่าเขาประท้วงเรื่องอะไร ถ้าข้อประท้วงนั้นฟังขึ้นก็รับแก้ไข ถ้าประท้วงนั้นฟังไม่ขึ้นก็จบ  
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แต่ว่าไม่ต้องการให้ประท้วงโดยไม่จ าเป็นนะครับ แต่วันนี้แถลงนโยบายผมก็ทราบดีว่า 
อะไรมันจะเกิด ก็เลยป้องกันตั้งแต่ต้นว่าเรามีอะไรพูดกันเสียก่อน เวลาท่านนายกรัฐมนตรี 
แถลงนโยบายจะต้องไม่มีการประท้วง แต่บังเอิญท่านนายกรัฐมนตรีก็อภิปรายเสียก่อนก็เลย
ท าให้มันมีประเด็นขึ้นมา แต่ว่าได้ขอท่านแล้วให้อ่านไปตามนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าอ่าน  
ไม่ครบอะไรนี่ท่านบอกได้ ผมจะได้เรียนให้ท่านอ่านให้ครบเสีย จบแค่นั้นครับ  
  นายนิ โรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (นครสวรรค์ )   :   
ท่านประธานครับ การประท้วงข้อ ๔๕ ใช่ครับ เมื่อมีการยกมือประท้วงก็ต้องให้มีการชี้แจง 
แต่ต้องอ้างข้อบังคับก่อนครับว่าจะประท้วงเรื่องอะไร นโยบายรัฐบาลส่งไปท่ีบ้านของสมาชิก
รัฐสภาหลายวันแล้วครับ มีหน้าท่ีต้องอ่านครับ เป็นหน้าท่ีครับ ไม่ใช่มาดูกันในห้องนี้  
กราบเรียนท่านประธานวินิจฉัยด้วยนะครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  คือการแถลงนโยบายเป็นภารกิจของ
รัฐบาล ท่านสมาชิกครับ นั่งก่อนครับ ไม่ใช่เวลาท่ีจะเถียงกัน นั่งครับ  
  นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  ครับ 
ขอบพระคุณมากครับท่าน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  คือรัฐบาลก็ต้องแถลงนโยบาย อันนี้
เป็นภารกิจท่ีผมเรียนเบื้องต้นว่าเป็นความร่วมมือของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเป็น 
ครั้งแรกหลังเลือกตั้งก็คือเรื่องนี้ครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังรัฐบาลแถลง ถึงจะส่งไปแล้ว
จะบอกว่าส่งไปแล้วคุณอ่านเอาเองก็ไม่ได้  มันเป็นข้อบังคับท่ีเขาก าหนดไว้เป็นอย่างนี้  
ส่วนฝ่ายท่ีไม่ค่อยเห็นด้วย ผมขอกรุณานะครับ ไม่จ าเป็นอย่าประท้วงโดยไม่จ าเป็น ---------- 
 

- ๑๖/๑ 
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แต่ว่าถ้าท่านเห็นว่าท่านอ่านไม่ครบ ผมรับฟัง แล้วผมก็จะเรียนท่านนายกรัฐมนตรีว่า 
ขอความกรุณาอ่านให้ครบ เพราะเมื่อเป็นนโยบายท่ีรัฐบาลนี้เป็นผู้แถลงเองก็ต้องอ่านให้ครบ 
เพื่อไม่ให้มีปัญหา ท่านนายกรัฐมนตรีอ่านให้ครบนะครับ วรรคตอนก็อ่านให้ครบ เพื่อจะได้
ไม่มีปัญหาครับ เชิญต่อครับ  
  (นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  
ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ท่านประธาน ประท้วงครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  จิรายุประท้วง คือเมื่อยืนขึ้นนี่ 
ต้องประท้วงนะครับ  
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  
กระผม จิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกรัฐสภา ประท้วงท่านผู้ประท้วงเมื่อสักครู่นี้ ท่านอยู่
ฝ่ายรัฐบาลนี่นั่งใจเย็น ๆ ร่ม ๆ นิดเดียวครับท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ไม่ครับ อันนี้ไม่เป็นการประท้วงครับ  
เชิญนั่งครับ ไม่ครับ พอแล้วครับ  
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ท่านประธานฟังนิดเดียว ท่ีผมจะบอกท่านประธานก็คือว่า 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ผมอธิบายเขาไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับ  
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ท่านประธานลองฟังสักนิดหนึ่งครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญท่านแถลงนโยบายต่อไปครับ  
ขอเชิญครับ  
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพนะครับ เมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะ
เร็วไปนิดหนึ่ง เพราะมันเยอะพอสมควรเหมือนกัน  
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     ๕.๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศ
อัจฉริยะ  
           ๕.๗.๑ รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 
อันเป็นสมบัติของชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนใน
อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G เพื่อให้การติดต่อสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเชื่อมต่อจ านวนมากและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้
อย่างมีเสถียรภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายด้านสังคม อาทิ การบริหารด้านการศึกษา 
และการบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน  
          ๕.๗.๒ พัฒนาการอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจ การค้า  
การน าเข้าส่งออก และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล โดยพัฒนาการค้าสู่รูปแบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเชื่อมโยงการค้า การช าระเงิน และการขนส่งสู่ระบบออนไลน์  
และให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จากการแบ่งปันทรัพยากรหรือพื้นท่ีในการขนส่งสินค้า 
พร้อมท้ังน าเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้การด าเนินงาน อาทิ ระบบโครงข่ายในการเก็บ
บัญชีธุรกรรมออนไลน์ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ( Internet of 
Things : IoT) และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูลในกระบวนการน าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ในลักษณะ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
          ๕ .๗ .๓  ส่ ง เ ส ริ ม ก า รค้ า ใ น รู ป แ บบพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์  
เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยท้ังในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด 
โดยการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และจูงใจให้เกิดการค้าผ่านช่องทางออนไลน์  
ด้วยการทบทวนกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครอง
ผู้บริโภค รวมท้ังการแก้ไขปัญหาการด าเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการไทยท่ีให้บริการแพลตฟอร์มการค้า
ออนไลน์ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ โลจิสติกส์ และระบบการช าระเงิน 
ให้ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่ออ านวย 
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ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการรวมถึงส่งเสริมการก ากับดูแลท่ีมีมาตรฐานและเอื้อต่อ 
การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทุกขนาด ตลอดจนช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
ของกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย รวมท้ังยกระดับมาตรฐาน 
ร้านค้าปลีกให้ เข้าสู่การค้าออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
     ๕.๘ พัฒนาโครงการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม  
           ๕.๘.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ท่ีสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาต่อยอดจากผลการวิจัยให้น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้  
โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น และมีกลไกด าเนินการท่ีบูรณาการท้ังระบบ  
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าให้มีขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันท่ีสูงขึ้น พร้อมท้ังพัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดภายใต้กรอบขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  
           ๕.๘.๒ สร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัย 
อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการส่งเสริมการด าเนินงานด้านการวิจัยท่ีต่อยอด
ไปสู่การสร้างนวัตกรรมของประเทศ รวมท้ังการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการต่อยอด
งานวิจัยสู่การเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ 
           ๕.๘.๓ เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพ
และมาตรฐานท่ีเป็นปัจจัยน าไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีมูลค่าสูงและสามารถ
น าไปใช้ได้จริง และใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศให้มากที่สุด  
 

 - ๑๗/๑ 
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           ๕.๘.๔ สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบท่ีเป็น
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้ า 
โดยเฉพาะโรงงานและห้องปฏิบัติการน าร่อง ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-
Circular-Green (BCG) Economy) และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจเอกชน 
ไปพร้อมกัน 
     ๕.๙ ขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคใหม่  
           ๕.๙.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
อาทิ เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจวัฒนธรรม  
พร้อมท้ังปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยุคใหม่
สามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม สินค้าและบริการท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
เพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศ  
ในภาพรวม  
   ช่วยดูด้วยนะครับ อันไหนผมอ่านไปแล้ว เพราะผมอ่านเยอะแล้ว ขอบคุณ
แสดงว่าทุกคนฟัง ฐานรากไปแล้วนี่ ๗.๑ ใช่ไหม ใช่หรือเปล่า 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านอ่านซ้ าไม่ผิดอะไรครับ อ่านซ้ า 
ไม่ผิดครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  แต่มันก็เหนื่อยพอสมควรนะครับท่าน ขอบพระคุณครับท่านประธาน 
นี่บรรยากาศอย่างนี้น่ารักดี  

   ๗.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
                            ๗.๑.๑ สร้างมูลค่าเพิ่ม ธุ รกิ จชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้น ท่ี  
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย ผู้ประกอบการ 
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และสหกรณ์ในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์และต่อยอดจากสิ่งบ่งชี้ 
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ทางภูมิศาสตร์  ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และทรัพยากรในพื้น ท่ี  รวมท้ังเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนท่ีมีอัตลักษณ์ 
และมีมาตรฐานการผลิตตามหลักสากล ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างท่ัวถึง น าไปสู่  
การสร้างเศรษฐกิจชุมชนท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่นยืนและมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจของจังหวัดมากขึ้น  

                  ๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี  
โดยพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถ
ท้ังในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมท้ังในเชิงกระบวนการผลิต 
การน าเสนอสินค้าหรือบริการ และการตลาด มีความสามารถในการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาปรับใช้กับการด า เนินการธุรกิจได้มากขึ้น  โดยเฉพาะการเข้ าถึ งตลาดท้ังใน 
และต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมแนวคิดการท าธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 
(Sharing Economy) โดยเริ่มต้นจากใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและบริการของภาครัฐ 
เครือ่งจักรและอุปกรณ์ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ 

                  ๗.๑.๓ สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย 
บริการทางการเงินของวิสาหกิจชุมชุน โดยจัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนให้มีช่องทาง 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลาย และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงตลาดท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศผ่านช่องทางการตลาดและการช าระเงินรูปแบบใหม่ด้วยระบบออนไลน์ 
หรือผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมท้ังสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนเพื่อประสาน แลกเปลี่ยนความรู้ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเชื่อมต่อกิจกรรม
ร่วมกัน  
                           ๗.๑.๔ ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน โดยพัฒนา
ระบบและกลไก รวมท้ังพัฒนากลุ่มอาชีพตามศักยภาพของประชาชนในพื้นท่ี เพื่อกระจาย
โอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่น แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธ รรม  
ลดความเหลือมล้ าทางเศรษฐกิจ และลดอัตราการย้ายถิ่นเพื่อท างานในเมือง สนับสนุน 
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพื้นท่ี ใช้เศรษฐกิจดิจิทัล 
ต่อยอดการพัฒนาควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยการส่งเสริมการเชื่อมโยง  
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ภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ท้ังในภาคอุตสาหกรรม บริการ 
และการท่องเท่ียว 

                  ๗.๑.๕ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชน โดยพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนการประกอบธุรกิจให้เข้าถึง  
และใช้ประโยชน์ได้ง่าย อาทิ องค์ความรู้ ผลการวิจัยและพัฒนาการตลาดและนวัตกรรม 
สร้างระบบจูงใจให้เกิดการร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนในการเรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยี รวมท้ังสนับสนุนการยกระดับสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนท้ังในด้าน 
การก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและการรับรองให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล  
     ๗.๒ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
           ๗.๒.๑ สร้างผู้น าชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นผู้น า 
การเปลี่ยนแปลง เป็นวิทยากรในการขับเคลื่อนและสร้างกลไกการท างานร่วมกันของ 
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ท่ีส่งผล
ต่อการสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้เสียสละ มีจิตอาสา  
จิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น และเป็นพลังส าคัญในการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ า 
การพัฒนาตนเองและการจัดการของชุมชนท้องถิ่น  
           ๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินชุมชน 
สวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเท่ียวชุมชน และส่งเสริมการขยาย  
ตลาดออกสู่ต่างประเทศ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางด้านการผลิต  
แหล่งเงินทุน โลจิสติกส์ ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มให้สามารถเชื่อมโยง
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตของภาค รวมถึงก ากับดูแลมาตรฐานสินค้าให้ได้
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนจัดสวัสดิการท่ีจ าเป็น
ภายในชุมชน  
 
                 - ๑๘/๑ 
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         ๗.๒.๓ แก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัย ท่ีดินท ากิน สร้างชุมชนท่ีน่าอยู่ มุ่งเน้น
การจัดการท่ีอยู่อาศัย การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาพื้นท่ีเมืองแบบองค์รวม  
เพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สังคมท่ีเอื้ออาทร มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน มีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมืองและชุมชน มีระบบ
เศรษฐกิจท่ีมั่นคงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมอย่างยั่งยืน  

         ๗.๒.๔ สร้างพลังชุมชน โดยส่งเสริมให้การสร้างพลังทางสังคม  
ภาคีเครือข่าย การรวมตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนมาเป็นก าลังในการพัฒนา 
เพื่อส่วนรวม โดยให้ความส าคัญกับการสร้างพลังจิตอาสา สร้างพลังแผ่นดินเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพและการสร้างเอกภาพแก่กลุ่มอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ การสร้างพลังสร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของคนทุกวัยผ่านการสร้างพื้นท่ีสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ 
และการสร้างพลังภูมิคุ้มกัน เพื่อการใช้ส่ือออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังและเตือนภัย  

                  ๗.๒.๕ สร้างเครือข่ายชุมชนท่ีเข้มแข็ง เน้นส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจก าหนดนโยบายและมาตรการของ
ภาครัฐ โดยเริ่มจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถน าเสนอแนวคิดท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสวัสดิการในระดับชุมชน เพื่อจะเป็นรากฐานของ  
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย  
      ๗.๓ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
ฐานราก โดยการสร้าง “คุณค่าร่วม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภค ท่ีครอบคลุม 
ตลอดท้ังห่วงโซ่การผลิต พร้อมท้ังส่งเสริมให้เกิดรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่คนในชุมชน เพื่อผลิตสินค้าและบริการท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน 
ในท้องถิ่นหรือช่วยแก้ปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชน อาทิ การจ้างงานผู้พิการ หรือผู้ผ่าน 
การต้องขัง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชน  
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   ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ 
   การพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อให้
คนไทยในอนาคตเป็นพลังขับเคลื่อน รัฐบาลก็ได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาท่ีมุ่งพัฒนาคน 
ในทุกมิติ ต ามความ เหมาะสมแต่ ละช่ ว งวัย ให้มีความสมบู รณ์  เป็นคนดี  มี วินั ย  
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
ท่ีเหมาะสมให้แก่ประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ ให้มีนโยบายพัฒนาท่ีส าคัญ ดังนี้ 
  ๘. การปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 
ทุกช่วงวัย ได้แก่  
     ๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
      ๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึง 
เด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยท่ีมีพัฒนาการอย่างเต็มตาม
ศักยภาพผ่านครอบครัวท่ีอบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มี
คุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือท่ีค านึงถึงศักยภาพของ
ครอบครัวและพื้นท่ี เตรียมความพร้อมในการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ 
การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศให้ได้มาตรฐาน  
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถ 
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
     ๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญา 
ท่ีหลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ี เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ ท่ี เป็นระบบ 
และมีทิศทางท่ีชัดเจน  
       ๘.๒ การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม ่
    ๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ 
และอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตร 
การศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามา 
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มีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู  
ท่ีน าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงให้เป็นครูยุคใหม่ท่ีสามารถออกแบบและจัดระบบการสร้าง
ความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู 
ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ  
     ๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการศึกษาเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียน ท้ังในส่วนฐานทางความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ 
และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง 
และสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม
ท่ีสามารถจะสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมท้ังทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ  
และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
     ๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนท่ีชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนาก าลังคนท่ีมีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้ 
และทักษะมาใช้ในการแก้ปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุม  
การพัฒนาก าลังคนท่ีอยู่ ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนท่ีก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม  
และเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยีในอนาคต รวมท้ังเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือ
แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น 
 

- ๑๙/๑ 
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     ๘.๔ ดึงดูดคนเก่งจากท่ัวโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริม 
ผู้มีความสามารถสูง สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลท่ีมีความสามารถ
ระดับสูงจากท่ัวโลกโดยเฉพาะคนไทย เพื่อกลับมาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอด
ประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิด  
การสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความส าคัญ 
กับการดึงดูดนักวิจัย ผู้ เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมท้ังมีพื้นท่ีให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ  
ท่ีมีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 
     ๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
   ๘.๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า
และความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
และนวัตกรรมในเชิงพื้นท่ีท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม
ส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม  
โดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน
อย่างครบวงจร ท้ังระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
   ๘.๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ 
ความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ 
ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายท้ังภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน  
และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบ 
ของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมท้ังบูรณาการการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้ได้ 
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   ๘.๕.๓ สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูป 
และบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพ 
ด้านนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับ 
ในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการท างาน 
กันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
      ๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
   ๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนท่ีค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพ
ของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมท้ังจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ 
และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูท่ีสะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผู้เรียน 
คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานท่ีไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชน 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมท้ัง
ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียน 
การสอนออนไลน์แบบเปิดท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
และเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชน 
ท่ีเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต อันนี้ก็ทางไกลผ่านดาวเทียมก็ท าด้วยอยู่แล้ว และส่งเสริม
การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 
   ๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงาน 
ระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็ก 
ด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง 



 ๕๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                          ลลิตา ๑๙/๓ 
 
กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคู่ระหว่าง
โรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  
และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นท่ี 
สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบ 
การให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีเหมาะสม 
   ๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบท่ีเอื้อต่อ 
การพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ------------------------------------------------------- 
 

- ๒๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)           จงถนอม ๒๐/๑ 
 
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียน 
ท่ีชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนท่ีมีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชี พ 
การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบท่ีสามารถรองรับความต้องการพัฒนา
ปรับปรุงทักษะอาชีพของทกุช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานท่ีอาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 
           ๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดท่ีถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย 
และอุดมการณ์ ท่ีถูกต้องของคนในชาติ  หลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม  
การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชา 
และในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครั ว 
ในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมท้ังลงโทษผู้ละเมิด
บรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ขับเคล่ือนประเทศ  
     ๘.๗ จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ท่ีใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพื้นท่ีและชุมชนเป็นหลัก พร้อมท้ังศึกษา 
แนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน 
หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรท่ีสนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับ
สามารถพัฒนาตนเองท้ังในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 
  ๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
      มุ่งเน้นการจัดการบริการสาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคม 
ท่ีครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมน าไปสู่ความเสมอภาค ประกอบด้วย 
     ๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย
ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นท่ียอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกัน 
ท่ัวทุกพื้นท่ี รวมถึงการยกระดับไปสู่ความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์แม่นย า และยกระดับ 



 ๕๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)           จงถนอม ๒๐/๒ 
 
ระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยู่บนพื้ นฐาน 
หลักประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริม
สุขภาวะและอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง 
พร้อมท้ังจัดให้มีสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเอื้อต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสม 
และพอเพียง 
     ๙ .๒  ส่ ง เ ส ริ ม ก า รป้ อ ง กั น แ ละ ควบคุ มปั จ จั ย เ สี่ ย ง ต่ อ สุ ข ภ าพ  
โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะท่ีถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬา 
และออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
ท้ังระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจร 
และบูรณาการ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างท่ัวถึง 
และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นท่ี 
     ๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) ให้เป็นหมอประจ าบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ 
เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพให้ท่ัวถึงและครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน 
ลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพิ่ ม
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการ 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นท่ี  โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
     ๙.๔ สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ 
การมีงานท าท่ีเหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย 
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง จัดให้มีระบบบ าเหน็จบ านาญ
หลังพ้นวัยท างาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาผ่านการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบ 



 ๕๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)           จงถนอม ๒๐/๓ 
 
ให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามั ยท่ีดีในการท างาน ได้รับรายได้  สวัสดิการ  
และสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่การด ารงชีพ 

ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ  
   การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะต่อไป จ าเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีจะต้องมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ  
และการอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากร เพื่อให้ เกิดความยั่ งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ 
การบริหารราชการแผ่นดินในระยะต่อไปจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องค านึงถึงผลกระทบ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประเด็น
ท่ีประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสังคมโลกต้ องมุ่งมั่นด าเนินการเพื่อลดผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดจากการพัฒนา รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 
                 - ๒๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          พุทธชาติ ๒๑/๑ 
 
  ๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง 
การเติบโตอย่างยั่งยืน 
         ๑๐.๑ ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความส าคัญกับการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศ เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ 
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ท้ังพื้นท่ีป่าอนุรักษ์  
ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลนและป่าชุมชน รวมท้ังเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้งการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง รวมถึงเร่งฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม แก้ไขกฎหมาย
ป่าไม้ท่ีซ้ าซ้อน เร่งคืนพื้นท่ีป่าโดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถ 
อยู่ร่วมกับป่าและสามารถท ากินได้อย่างเหมาะสม น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
พื้นท่ีเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมบทบาทของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พร้อมท้ังรณรงค์สร้างจิ ตส านึก 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
         ๑๐ . ๒  ป รั บป รุ ง ร ะ บ บ ท่ี ดิ น ท า กิ น แ ล ะ ลด คว าม เห ลื่ อ ม ล้ า 
ด้านการถือครองท่ีดิน โดยจัดสรรท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัยให้แก่ราษฎรท่ียากไร้ 
และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ การกระจายสิทธิ 
การถือครองให้แก่ผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่ได้รุกล้ าและมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ใน
ครอบครองของผู้ท่ีมิใช่เกษตรกรและผู้ยากจน จัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ท่ีดิน จัดท าหลักฐานการถือครองท่ีดินของรัฐทุกประเภท จัดท าแผนท่ีแสดงแนวเขตท่ีดิน 
ของรัฐให้ชัดเจน และเร่งแก้ไขปัญหาเขตท่ีดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นท่ีป่าท่ีไม่ชัดเจน  
เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
         ๑๐.๓ ส่ง เสริมการบริหารจัดการน้ า ท้ังระบบ แหล่งน้ าชุมชน  
และทะเล โดยเชื่อมโยงกับแผนบริหารจัดการน้ า ๒๐ ปีของประเทศ เพิ่มผลิตผลในการ
จัดการและการใช้น้ าทุกภาคส่วน จัดให้มีน้ าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ  
คุณภาพ และราคาท่ีเข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ าชุมชนท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังส่งเสริม 
ฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นท่ีต้นน้ า พื้นท่ีชุ่มน้ า พื้นท่ีพักน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ แอ่งน้ าบาดาล  
การระบายน้ าชายฝั่ง เพิ่มผลิตภาพของน้ าท้ังระบบ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ า 



 ๕๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          พุทธชาติ ๒๑/๒ 
 
ให้ทัดเทียมระดับสากล ดูแลภัยพิบัติจากน้ า พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าท้ังระบบ และเพิ่ม
พ้ืนท่ีชลประทาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างระบบจัดสรรน้ าท่ีเป็นธรรม รวมท้ังส่งเสริม
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ าในชุมชนตามแนวพระราชด าริ 
        ๑๐.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์
ทรัพยากรแร่อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และค านึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ 
ภาคประชาชน จัดท าเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองบนพื้นฐานศักยภาพแร่และมีการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ อย่างเหมาะสม ดูแลรักษาทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง โดยบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดโดยใช้
แผนท่ีการจ าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ ง  (One marine chart)  บริหารจัดการ 
ทรัพยากรแร่และแหล่งพลังงานในทะเล รวมท้ังมลพิษและขยะในทะเลให้มีประสิทธิภาพ 
จัดท าผังชายฝั่งและฝั่งทะเลท่ีชัดเจน และก าหนดพื้นท่ีการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ  
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสอดคล้องกับภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพื้นท่ี  
รักษาแนวปะการังท่ีส าคัญต่อการท่องเท่ียว รักษาป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลท่ีส าคัญ  
ต่อประมงและสัตว์หายาก 
       ๑๐.๕ แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต่ า 
และปลอดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ก าหนดมาตรการควบคุมการเผาพื้นท่ี 
เพื่อท าการเพาะปลูก ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติท้ังระบบ และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
และผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริม 
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ  
พร้อมท้ังปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีไทย
เข้าร่วมให้สัตยาบันไว ้



 ๕๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          พุทธชาติ ๒๑/๓ 
 
       ๑๐.๖ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพโดยการน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการขยะหรือของเสีย เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการผลิตหรือบริโภค 
ท่ีหลากหลายและท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
 

 - ๒๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                     อารีรัตน์ ๒๒/๑ 
 
        ๑๐.๗ พัฒนากลไกแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าระบบการประเมินสิ่งแวดล้อม ท้ังระดับ
ยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถในการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม และบูรณาการการท างาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐท้ังระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพื้นท่ี เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ลดความขัดแย้งระหว่างยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะระหว่างยุทธศาสตร์ 
รายสาขากับยุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ี  
        ๑๐.๘ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ่ม
จากการสง่เสริมและให้ความรู้ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การน ากลับมาใช้ซ้ า  
การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง  
และสามารถน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมท้ังพัฒนาโรงงานก าจัดขยะ 
และของเสียอันตรายท่ีได้มาตรฐาน  
  ๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
         เพื่อให้การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ 
นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นท่ีพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมาย
จะต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
โดยรวม โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการด าเนินการ ดังนี้  
         ๑๑.๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
โดยพัฒนาให้ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ท่ีมีความยืดหยุ่น
คล่องตัวและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมท้ังจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพ 
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมท้ังปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิด
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผน การน าไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล  



 ๖๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                     อารีรัตน์ ๒๒/๒ 
 
การปรับปรุงการท างานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  
         ๑๑.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการท่ีมี
ความส าคัญต่อการประกอบธุรกิจและด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ พร้อมท้ังพัฒนา 
โปรแกรมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันทีและทุกเวลา 
          ๑๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน  
ท่ีมีระบบการวิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพื่อให้เกิด  
การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบบริการประชาชนท่ีเป็นไปตามความต้องการ
เฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น  
         ๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐ 
ในทุกระดับต้องเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ท้ังในระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ด้วยกันเองและระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึง
สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศท่ีมีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยน 
ให้เป็นการท างานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง 
แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ วิเคราะห์  
ความเสี่ยงและผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
        ๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้าง
ความเชื่อมั่น ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ค านึงถึงผลประโยชน์
ของชาติและเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ด าเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพ
ชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างขวัญก าลังใจและความผูกพันในการท างาน   
         ๑๑.๖ พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาบริการ
สาธารณะและการตรวจสอบภาครัฐ โดยการสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการ  



 ๖๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                     อารีรัตน์ ๒๒/๓ 
 
ขั้นพื้นฐานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังแก้ไขปัญหาอุปสรรคและลดข้อจ ากัด 
ของกฎหมายและระเบียบท่ี เกี่ ยวข้องเพื่ อ ให้ชุมชน วิสาหกิจ เพื่ อสั งคม องค์กร 
ภาคประชาสังคม และเอกชนสามารถเข้ามาด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมีบทบาท
ในการพัฒนาบริการสาธารณะในพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น รวมท้ังมีส่วนในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐในทุก ๆ ด้าน  
        ๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการท าธุรกิจและการใช้
ชีวิตประจ าวัน   
                 ๑๑.๗.๑ ปรับปรุ งขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  
การอ านวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ  
ให้สามารถสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การจัดตั้งธุรกิจ 
จนถึงการปิดกิจการ ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

                                                                                                 - ๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ดรุณี ๒๓/๑ 
 
พร้อมท้ังก ากับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตาม และบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด ยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตาม
ปฏิญญาสากล ตลอดจนเร่ งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่ าง ๆ  
ของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อ
ราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้   
        ๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิด
ทางธุ รกิ จ  ผลิตภัณฑ์  หรื อนวัตกรรมใหม่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่ วยงาน  
เพื่อน าไปสู่การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ 
และการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป  

       ๑๑.๗.๓ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าท่ีเสรีและเป็นธรรม  
โดยก ากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้า และติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ  
ท่ีมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดอย่างใกล้ชิด บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
อย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็ว
และเสมอภาคของประชาชน  
                ๑๑.๘ กระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้ 
บริการสาธารณะ โดยเร่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ศักยภาพ และมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นท้ังในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตัวเองตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถิ่นและภาคีอื่น ๆ ในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นท่ี รวมท้ังจัดให้มีการบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับ 
ความต้องการของประชาชน เพื่อน าไปสู่การยกระดับมาตรฐานให้บริการของรัฐให้เทียบเท่า
กับมาตรฐานสากล และสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ี  
  ๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
กระบวนการยุติธรรม  



 ๖๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ดรุณี ๒๓/๒ 
 
        ๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบ
เทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง และเข้มงวด 
รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการติดตามแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ 
พร้อมท้ังเร่งสร้างจิตส านึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง  
ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง 
การทุจริตประพฤติมิชอบ  
          ๑๒.๒ ปฏิ รูปกระบวนการยุติ ธรรม โ ดยส่ง เสริมให้มี รูปแบบ 
การลงโทษอื่นท่ีไม่ใช่โทษอาญาตามหลักสากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข 
บ าบัด ฟื้นฟูผู้กระท าผิด ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ก าหนดมาตรการคุ้มครอง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้า ท่ีโดยปราศจาก 
การแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ พร้อมท้ังบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมให้ด าเนินงานสอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพ เพื่อให้สามารถจัดการกับ 
ข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการท างานเชิงรุก รวมท้ังพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม  
เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ท่ัวถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรมได้ และสร้างสังคมท่ีพัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า  
เกิดความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม พร้อมท้ังผลักดันให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิ ทัล 
และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมท้ังให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีจ าเป็นและเหมาะสม
แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  
   ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
   นโยบายหลัก ท้ัง ๑๒ ด้านของรัฐบาลท่ีผมกล่าวมาแล้วนั้น ก็จะเป็น 
ทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินในช่วง ๔ ปีข้างหน้าต่อไป อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์
ในปัจจุบันเราก าลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้อง 



 ๖๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ดรุณี ๒๓/๓ 
 
ของประชาชน สถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลง เราก็ได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนท่ีต้องเร่ง
ด าเนินการโดยทันที แต่ท้ังนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย เราจะเริ่มด าเนินการนะครับ 
นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง  
   ๑. การแก้ไขปัญหาการด ารงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจ ากัดในการ
ประกอบอาชีพคนไทย การจัดการระบบขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวน
รูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ 
มีการค้าขายได้และยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน เพื่อให้บ้านเมือง  
เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สิน และลดภาระหนี้สินของประชาชน  
ในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวง
ประชาชน โดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษี  
และการให้สินเชื่อท่ีเอื้อให้ประชาชนสามารถมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความพร้อม  
ปรับปรุงระบบท่ีดินท่ีท ากินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ จัดท าแนวทางการก าหนดสิทธิ 
และการจัดการสิทธิในท่ีดินของเกษตรกรท่ีเหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจการประมงพาณิชย์
และประมงชายฝั่ง รวมท้ังช่วยเหลือดูแลประมงพื้นบ้านโดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน
การประมงขององค์กรระหว่างประเทศ 

 
                - ๒๔/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีหนึ่ง)      ศิริพร ๒๔/๑ 
 

  ๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยมีการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุ  
คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยั ง 
กลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนท่ีครอบครัวมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ  
และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการ 
ในแต่ละระบบ ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัด  
ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล หมอครอบครัว และภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนท่ีอยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุข  
ได้อย่างท่ัวถึง รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ 
  ๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเร่ง
กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้ได้โดยเร็ว 
จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทางการค้าและมาตรการสนับสนุนเพื่อเพิ่ มช่องทาง 
การส่งออกให้แก่ผู้ส่งออกท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ปรับปรุง 
ทิศทางการส่งออกไปยังตลาดอื่นโดยเร็ว ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศท่ีมีศักยภาพ และส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ ท้ังในส่วนของเมืองหลัก 
เมืองรอง และการท่องเท่ียวชุมชน เพื่อกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อสร้าง
รายได้และกระตุ้น เศรษฐกิจภายในประเทศในช่วง ท่ีมีข้อจ ากัดด้ านการส่ งออก  
และการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  
  ๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพื้นท่ี 
การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้ าและคุณภาพของดินตามอะกรีแมป  
(Agri-Map) ก าหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร
ท่ีมีคุณภาพในสินค้าเกษตรส าคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด  
ด้วยการชดเชยการประกันรายได้ ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตร หรือเครื่องมือ 
ทางการเงินสมัยใหม่ท่ีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ 
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ในระยะยาว ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา สัญญาระบบแบ่งปันผลก าไรสินค้าเกษตรท่ีเป็นธรรม
ให้กับเกษตรกร แก้ไขปัญหาข้าวครบวงจร ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรม 
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตร 
ในอุตสาหกรรมพลังงาน สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคาท่ีเข้าถึงได้  
เพื่อลดต้นทุนการผลิต ควบคุมมาตรฐานและการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีในการเกษตร 
เพื่อน าไปสู่การลด ละ เลิก การใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีให้ได้โดยเร็ว โดยจัดหาสิ่งทดแทน 
ท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับของเกษตรกร ควบคุมให้ได้ในปัจจุบัน ต่อยอดภูมิปัญญา
และความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวม ท้ัง 
เร่งศึกษา วิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ 
อุตสาหกรรมทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ 
สร้างรายได้ของประชาชน โดยก าหนดกลไกการด าเนินงานท่ีรัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ
ทางสังคมตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด 
  ๕. การยกระดับศักยภาพแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้า 
และกลไกการปรับอัตราค่าจ้างท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะแรงงาน คือแรงงานท่ีมีฝีมือ 
ควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านกลไกของคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อน าไปสู่ 
การเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานควบคู่ไปกับการก ากับดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับ 
ค่าครองชีพของประชาชน และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ  
และเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
  ๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอด 
อุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  
ท่ีทันสมัย รวมท้ังวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ 
ไปกับการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ในการเข้าถึง 
ตลาดในประเทศและตลาดโลกผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท้ังของรัฐบาล  
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และของต่ า งประ เทศ  และการ ใช้ ประ โยชน์ ของ เทค โน โลยี สื่ อ สาร ท่ี ทันสมั ย 
เพื่อให้การให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
ท้ังในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่  
พร้อมท้ังส่ ง เสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์  เพื่ อเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศ 
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 
 
                  - ๒๕/๑ 
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  ๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ 
ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้สู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ลองไปศึกษาดูประเทศโครเอเชีย 
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยง
ระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ  สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ 
ในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ เฟกนิวส์ (Fake news) และสามารถ
ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์
และความสามัคคีในสังคม รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
  ๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝ่ายการเมือง
และฝ่ายราชการประจ า โดยเร่งรัดการด าเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการ
ทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวัง
การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัดด าเนินการตามขั้นตอน  
ของกฎหมาย เมื่อพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบโดยเร็วท่ีสุด พร้อมท้ังให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ  
  ๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้
โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึ งการร่วมมือกับประเทศ 
เพื่อนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด  
ท้ังบริเวณชายแดนและพื้นท่ีภายใน ฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข  
สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และการยอมรับของสังคมส าหรับผู้ ท่ีผ่านการฟื้นฟู  
และเร่งสร้างความสงบสุขในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมน ายุทธศาสตร์ 
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พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ การพัฒนาคู่กับการรักษา
กฎหมายในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้มีสงครามนะครับ และสังคมด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจ และสังคมยกระดับท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี เร่งรัด  
การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ รวมท้ังจัดสวัสดิการ 
ท่ีเหมาะสมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในพื้นท่ี โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศ
ด้วยกฎหมายไทย ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการสากล 
  ๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุง
ระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการท่ีส าคัญให้เป็นระบบดิจิ ทัลท้ังบุคคล 
และนิติบุคคล เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน  
ลดขั้นตอนท่ียุ่งยากเกินความจ าเป็น ลดข้อจ ากัดด้านกฎหมาย แก้ไขปัญหาท่ีไม่เป็นธรรม
ล้าสมัยท่ี เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้มาตร การ 
ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางท่ีตรงกับ
ความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ  
  ๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย อันนี้มีรายละเอียด
อีกมากในทางปฏิบัตินะครับ เอาเฉพาะนโยบาย เราต้องเตรียมการตั้งแต่กา รป้องกัน 
ก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว  
โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อให้
สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากท่ีสุดและทันท่วงที รวมท้ังพัฒนา 
การปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  ๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน  
และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนท่ีว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
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   ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ  
  การด าเนินงานตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลจะมุ่งเน้น
ด าเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว มีความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ  
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยพัฒนาจากพื้นฐานท่ีได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้ความส าคัญกับ 
กรอบวินัยด้านการเงินการคลังของประเทศ ซึ่งในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการส าหรับ
ประชาชน สามารถน ารายได้บางส่วนจากภาษีท่ีจัดเก็บได้ในแต่ละปีมาใช้ในการสนับสนุน
การด าเนินนโยบายดังกล่าว ส่วนประเด็นนโยบายเร่งด่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา อาทิ  
การส่งเสริมการท่องเท่ียว การขับเคลื่อนการส่งออก การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รัฐบาล 
จะพิจารณาก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดการท างานหรือลงทุนร่วมกันระหว่าง
ภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวร่วมกัน และพิจารณาใช้เครื่องมือ 
ทางการเงินสมัยใหม่ท่ีจะช่วยลดภาระด้านงบประมาณมาใช้ในการลงทุน เช่น กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย เงินสะสมของกองทุนต่าง ๆ และการแปลงสิทธิ
และทรัพย์สินให้เป็นทุนได้ในอนาคต เป็นต้น  

 
- ๒๖/๑ 
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   อย่างไรก็ดี การด าเนินการนโยบายต่าง ๆ นั้น ท้ังในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะนโยบายด้านสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
การสาธารณสุข การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อวางรากฐานพัฒนาประเทศในระยะยาว 
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงานจากนโยบายดังกล่าว ซึ่งในช่วงระยะเวลา 
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล คาดว่างบประมาณประจ าปีจะอยู่ในระดับเฉลี่ย
ประมาณ ๓.๓ ล้านล้านบาทต่อปี ในขณะท่ีรายได้จากภาษีของประเทศมีอยู่อย่างจ ากัด 
ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องเร่งรัดพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีของรัฐให้มีความครอบคลุมมากขึ้น 
มุ่งเน้นการขยายฐานภาษี และปรับโครงสร้างภาษีให้มีความเป็นธรรม รวมท้ังเร่งส่งเสริม
การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าว  
จะกลับมาสู่ระบบภาษีท่ีจะน ามาใช้ในการด าเนินนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศ ท้ังในเชิง
เศรษฐกิจและเชิงสังคมตามนโยบายรัฐบาล  
   เขามีจ ากัดอยู่แล้วไม่ต้องไปกลัว เท่าไรเสีย ไม่เท่าไรเสีย ตามนั้นครับ 
  นอกจากนี้ แผนงานหรือโครงการใด ๆ ท่ีมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็น
การวางรากฐานการพัฒนาของประเทศในระยะยาว รัฐบาลจะพิจารณาใช้จ่ายจากแหล่งเงิน
นอกงบประมาณ ท้ังในส่วนของเงินกู้ การให้เอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อพัฒนา
ประเทศ รวมท้ังพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ อาทิ กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยในโครงการท่ีมีความคุ้มค่าทางการเงิน เพื่อลดภาระ  
การลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินและการกู้เงิน ซึ่งการใช้เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว 
นอกจากจะช่วยลดภาระด้านการคลังของประเทศแล้ว จะช่วยให้ประชาชนสามารถมี  
ส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้อีกด้วย ท้ังนี้ การใช้จ่ายของ
รัฐบาลเพื่อด าเนินการตามนโยบายนั้น รัฐบาลจะให้ความส าคัญกับกรอบวินัยการเงิน 
การคลังอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ฐานะการเงินการคลังของประเทศ  
มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ 
  นโยบายท่ีกระผมกล่าวมาท้ังหมดนี้ จะเป็นกรอบการบริหารราชการแผ่นดิน
ในช่วงเวลาของรัฐบาล โดยยึดกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย  
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และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลจะด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ตามความเร่งด่วน และทรัพยากรท่ีมีอยู่ โดยเมื่อการแถลงนโยบายของรัฐบาลเสร็จสิ้นแล้ว 
รัฐบาลจะซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดนโยบายไปสู่ 
การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ รัฐบาลจะด าเนินการจัดท าร่างกฎหมาย 
ท่ีจ าเป็นท่ีต้องตราขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบาย เพื่อเสริมสร้างความเป็น
ธรรมแก่ประชาชน และขับเคล่ือนการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน เพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญในการก้าวไปสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วบนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้าตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ต่อไป  
   ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ นี่ผมก็พูดมาเยอะ
เหมือนกัน ขอโทษเกินเวลาไปนาทีกว่า ๆ  
   ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ  
   รัฐบาลขอให้ความเชื่อมั่นแก่รัฐสภาและประชาชนทุกภาคส่วน ทุกหมู่เหล่า 
ว่าเราจะบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มขีดความสามารถ เราคือคนไทยด้วยกัน  
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนชาวไทยเป็นท่ีตั้งอย่างแท้จริง 
เพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ ท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว ข้อบังคับ
ต่อไปนี้ ผมขอเรียนให้ท่ีประชุมทราบทุกฝ่ายนะครับ ท่ีต้องปฏิบัติเหมือนกัน คือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการแถลงนโยบายว่า เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้ประธาน
ด าเนินการให้สมาชิกรัฐสภาซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ท่ีประชุมรัฐสภาได้มีมติ 
ให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไปนะครับ เราไม่มีมติเป็นอย่างอื่นก็ถือว่าอภิปราย
ซักถามรวมกันนะครับ ข้อ ๑๐๘ จะมีสมาชิกรัฐสภามีสิทธิจะซักถามและอภิปราย 
ท้ังในทางสนับสนุนและคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถท่ีจะ 
บริหารราชการแผ่นดินให้ส าเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกรัฐสภาอาจซักถาม 
และอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติ และวิธีการท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ ด้วยก็ได้ 
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  ในส่วนของคณะรัฐมนตรี เรียนไว้ในท่ีนี้ เลยครับ เมื่อเวลาสมาชิกอภิปรายแล้ว  
เผื่อว่าท่านต้องการลุกขึ้นตอบก็ปฏิบัติตามข้อบังคับก็คือ รัฐมนตรีเท่านั้นท่ีมีสิทธิจะอภิปราย
ตอบข้อซักถามหรือคัดค้านของสมาชิกรัฐสภา เพื่อความสะดวกรัฐ มนตรีจะตอบ 
สมาชิกรัฐสภาท่ีซักถามหรือคัดค้านทีละคนเป็นล าดับไป หรือจะรอรวมตอบครั้งละหลายคน
ก็ได้ อันนี้ก็อยู่ท่ีเวลาของท่าน ------------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๒๗/๑ 
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ข้อ ๑๑๐ การอภิปรายนั้นนอกจากก าหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้น าหมวด ๒ ส่วนท่ี ๓ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  ผมเรียนนะครับ ผมไม่มีเจตนาว่าจะไปเข้าข้างฝ่ายใด เพราะทุกฝ่าย 
ต้องปฏิบัติตามและท่ีเรียนไว้ก็เคยให้เหตุผลไว้ครั้งหนึ่งว่าไม่อยากให้พวกเรามีคดีท่ีศาล  
ในข้อ ๔๓ การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นท่ีก าลังปรึกษาหารือกันอยู่  
ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ าซาก หรือซ้ ากับผู้อื่น และห้ามน าเอกสารใด ๆ มาอ่าน 
ในท่ีประชุมรัฐสภาโดยไม่จ าเป็น และห้ามน าวัสดุใด ๆ เข้ามาแสดงในท่ีประชุมรัฐสภา  
ท้ั งนี้  เว้นแต่ประธานจะอนุญาต มีผู้ เสนอมาหลายท่าน อนุญาตไปแล้วนะครับ  
ห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้าย หรือเสียดสีบุคคลใด และห้าม
กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ หรือออกชื่อสมาชิกรัฐสภาหรือบุคคลใดโดยไม่จ าเป็น ถ้าประธาน
เห็นว่าผู้ใดอภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ผู้นั้นยุติการอภิปรายก็ได้ ประเด็น 
อีกข้อหนึ่งท่ีขอให้พวกเราได้ร่วมกัน ก็คือห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ รวมท้ังห้ามสูบบุหรี ่
ในห้องประชุม อันนี้สมาชิกปฏิบัติอยู่แล้วด้วยดีนะครับ ส่วนใช้เครื่องมือสื่อสารนั้น 
ก็เรียนให้รบัทราบไว้ว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งท่ีเป็นข้อบังคับท่ีก าหนดเอาไว้ ซึ่งต่อไปนี้ก็จะล าดับ
การอภิปราย แน่นอนว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีฝ่ายรัฐบาลได้อภิปรายแล้ว ต่อไปก็จะเป็นภาระ
ของสมาชิก ซึ่งตามข้อบังคับนั้นก็จะมีการอภิปรายสลับกันไป แต่ทางสมาชิกฝ่ายค้าน  
ได้ขอส่งรายชื่อและขอว่าจะขอให้หัวหน้าพรรคต่าง ๆ ได้อภิปรายโดยเบื้องต้นอย่าเพิ่งสลับ  
ขออภิปรายก่อน ๓ คน ซึ่งผมเห็นด้วยนะครับ และจะอนุญาตให้อภิปรายต่อเนื่องไปในฐานะ
หัวหน้าพรรคของแต่ละพรรคครับ ท่านวิรัช เชิญครับ ประท้วงหรือเปล่า 
  นายวิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมจะ
ขออนุญาตก าหนดกรอบเวลาครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านวิรัชถ้ายืนยกมือนี่ประท้วงนะ  
นั่งยกมือ เชิญครับ 
  นายวิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม วิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดนครราชสีมา ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าเวลาจากนี้ 
 



 ๗๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        ภิรญา ๒๗/๒ 
 
เป็นต้นไป เราได้มีการคุยประสานงานท้ังในส่วนของท่านสมาชิกวุฒิสภา ท่าน ส.ส. ฝ่ายค้าน  
และสมาชิกรัฐบาล เราได้มีโอกาสคุยกันแล้วก็ก าหนดกรอบของเวลาในการอภิปรายก็คือ  
เราจะใช้เวลาประมาณ ๓๐ ชั่วโมง นับเวลาจากช่วงนี้เป็นต้นไป เราก าหนดกันอย่างนี้นะครับ
ท่านประธานว่าคณะรัฐบาลซึ่งประกอบไปด้วย คณะรัฐมนตรีท้ังหมดท่ีใช้ก็คือประมาณ  
๕ ชั่วโมง ส.ส. รัฐบาล ๕ ชั่วโมง ท่านสมาชิกวุฒิสภา ๕ ชั่วโมง ส.ส. ฝ่ายค้าน ๑๓ ชั่วโมงครึ่ง 
ท้ังนี้ ท้ังนั้นท่านประธานครับ จะพยายามก าหนดกรอบให้อยู่ภายในระยะเวลา ๒ วัน  
ก็คือวันนี้จนถึง ๐๑.๐๐ นาฬิกา วันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่ ๐๙.๓๐ นาฬิกา ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมี 
ผู้อภิปรายครบตามก าหนดระยะเวลา เราจะใช้ระยะเวลาก าหนดท้ังสิ้นประมาณ ๓๐ ชั่วโมง 
ก็คาดการณ์ว่าอย่างน้อยก็วันพรุ่งนี้อาจจะเลยถึงวันท่ี ๒๗ ก็ตามท่ีท่านประธานก าหนดนะครับ
ว่าอยู่ประมาณ ๐๑.๐๐ นาฬิกา หรือ ๐๒.๐๐ นาฬิกา ก็ท่ีท่านประธานได้ให้หัวข้อเอาไว้ 
ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ  
   อีกเรื่องหนึ่งท่ีต้องเรียนท่านสมาชิก ก็คือถ้าฝ่ายไหนประท้วงก็หักเวลา 
ฝ่ายนั้น แล้วข้อบังคับ ข้อ ๔๓ ในวันนี้ก็เป็นการแถลงนโยบาย ถ้าอยู่ในกรอบก็ต้องเรียน 
ท่านประธานว่าก็คงไม่มีใครประท้วง ถ้าเผื่อออกนอกกรอบก็ต้องขออนุญาตเรียน 
ท่านประธานว่า ให้ท่านประธานบังคับตามข้อบังคับการประชุมครับ ขอขอบพระคุณครับ 

 
                                 - ๒๘/๑

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                          ลลิตา ๒๘/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณมากครับ ท่านมิ่งขวัญครับ
  นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)   :   
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผม นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคเศรษฐกิจใหม่ นับเป็นเกียรติท่ีได้มีโอกาสขึ้นมาพูด ผมจะขอ จะบอกว่าประท้วง  
ก็ไม่เชิง ผมด้วยความรักและปรารถนาดี ผมต้องการให้การแถลงนโยบายของรัฐบาลถูกต้อง
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ คือในระหว่างท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวข้อความต่าง ๆ  
ออกมานี้ ท้ังหมด ๓๕ หน้า ท่านประธานบอกว่าอย่าได้มีใครขึ้นมาขัด ผมไม่ได้ขัดเลยนะครับ 
แต่คราวนี้ผมมาดูข้อกฎหมายต่าง ๆ แล้ว ผมเป็นห่วง ผมก็ เลยจะกราบเรียนผ่าน 
ท่านประธานสภาไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่า ย่อหน้าท่ี ๑ ของการแถลงนโยบายนี้ ผมถือว่า
เป็นสาระส าคัญ วันนี้ความจริงผมบอกเลยนะ ผมไม่ตั้งใจจะพูดอะไรเลย แต่คราวนี้ท าไมถึงว่า
ส าคัญครับ การท่ีท่านนายกรัฐมนตรีมาแถลงนโยบายท่านจะต้องบอกก่อนว่ามีพระบรมราชโองการ
ประกาศให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ตรงนี้ท่านไม่ได้พูด และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อันนี้ก็เป็น 
เรื่องส าคัญ และบัดนี้คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผมว่าสาระนี้
ส าคัญมาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแถลงนโยบายนี้ ได้สอดคล้องกับหมวด ๕ อันว่าด้วย
หน้ า ท่ีของรั ฐ  และหมวด ๖ สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรั ฐ ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 
๒๕๖๑-๒๕๘๐ และนั่นท่านจึงได้น าคณะรัฐมนตรีมาแถลงนโยบายต่อรัฐสภา อันนี้ด้วยความรัก 
และปรารถนาดีฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรี ผมอยากให้การแถลงนโยบายนี้เสร็จสมบูรณ์
และถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะถ้าท่านไม่กล่าวตรงนี้เราไม่รู้ว่าท่านจะอนุมาน
เอาเองไม่ได้ว่า นายกรัฐมนตรีขึ้นมาพูดนี้ ตั้งแต่หน้า ๑ ไปจนถึงหน้า ๓๕ แล้วท่านมาพูด 
ในสถานภาพอะไร ผมว่าการกล่าวอ้างถึงพระบรมราชโองการ แล้วก็การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี 
อันนี้เป็นสาระส าคัญครับ อันนี้กราบเรียนด้วยความเคารพจริง ๆ ผมไม่มีเจตนาท่ีจะมาตีรวน 
หรือพูดอะไรให้เสียหาย แต่ผมว่าถ้าเกิดการแถลงนโยบายนี้ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ก็ขาดสาระส าคัญ ขอโทษนะครับท่ีผมจะยกขึ้นโชว์ตรงนี้ครับ อันนี้ผมย้ าอีกครั้ง ว่า 



 ๗๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                          ลลิตา ๒๘/๒ 
 
ตรงนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะว่าต้องประกาศสถานภาพนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
ท้ังคณะก่อน แล้วจึงจะมาออกนโยบายตั้งแต่หน้ าแรกถึงหน้า ๓๕ ผมกราบเรียนด้วย 
ความปรารถนาดีครับ กราบขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
  พลเอก ประยุ ทธ์  จั นทร์ โอชา (นายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ว่ าการ 
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
อันท่ีจริงแล้วผมก็มือใหม่นะครับ แล้วใจหนึ่งก็คิดอย่างท่ีตอนแรกท่ี ท่านทักท้วงผม 
ก็หมายความว่าท าไมไม่อ่าน คือผมคิดว่าเอกสารมีอยู่ ท่านก็อ่านมาบ้างแล้ว ผมก็เลย 
ไม่เข้าใจวิธีการตรงนี้ ก็ถือเป็นเกียรตินะครับ ขอบคุณในค าแนะน าของท่าน ผมเป็นรุ่นน้อง
ทางการเมืองของท่านท้ังหมดอยู่แล้ว  
   กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ  
  ตามท่ีได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้กระผมด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดนโยบาย 
การบริหารราชการแผ่นดินท่ียึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข โดยมีความสอดคล้องกับหมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ และหมวด ๖ แนวนโยบาย
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๑-๒๕๘๐ เรียบร้อยแล้ว ---------------------------------------------------------- 
 

- ๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๗๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)           จงถนอม ๒๙/๑ 
 
คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  
ท่ีรัฐบาลจะด าเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทย 
มีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีความพร้อมท่ีจะ 
ด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ ต่อไปผมขออนุญาตให้ 
ผู้อภิปรายตามท่ีได้เรียนไว้โดยล าดับ โดยมีท่านหัวหน้าพรรคต่าง ๆ ได้ขออภิปรายติดต่อ  
กันไป ๓ ท่าน ซึ่งผมอนุญาตให้อภิปรายติดต่อกันไป ท่านแรก ท่านสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
จากนั้นก็ ท่ านวันมูหะมัดนอร์  มะทา จากนั้ นก็ ท่ านปิยบุตร แสงกนกกุล  แล้ วก็ 
ท่านนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว แล้วก็นายไชยา พรหมา ๕ ท่าน แต่ว่าตอนแรกล าดับไว้  
๓ ท่านก่อน เพื่อสลับกับท่านอ่ืนด้วยนะครับ ขอเชิญครับ 
  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่)  :  กราบเรียน
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ กระผม นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จากจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ท่านประธานท่ีเคารพครับ วันนี้ถือว่า 
เป็นวันโอกาสท่ีมีนิมิตหมายท่ีดี ท่ีพี่น้องประชาชนของเราจะได้มีส่วนร่วมในการเข้าสู่ 
อ านาจอธิปไตยท่ีผ่านสภาผู้ แทนราษฎรอันนี้  ได้ ร่ วมในการพิจารณานโยบาย ท่ี 
ท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งประกาศไปเมื่อสักครู่ อันนี้มันคงจะต้องส่งผลให้กับพี่น้องประชาชน
ของเรามีสภาพท่ีมีชีวิตอย่างดียิ่งในโอกาสต่อไป และจะเห็นได้ว่าและผมเชื่อว่าการอภิปราย
ในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและมีความส าคัญอย่างยิ่งยวด ท่านประธานครับ  
ภายใต้ โลกาภิวัตน์ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้าทายในสงครามการค้า  
รับมือการท้าทายการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ต่อปัญหาภัยแล้ง ต่อปัญหาสังคม 
ปัญหา ท่ีถดถอยในอุปสรรคการใช้สิทธิ เสรีภาพของประชาชน และ ท่ีส าคัญคือ 
ปัญหาการท่องเท่ียว ท่านประธานคงทราบว่าปัญหาการท่องเท่ียวนั้นลดลงไปถึง  
๓๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหารัฐธรรมนูญท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง รวมท้ัง 
สภาพของรัฐบาลด้วยความเคารพว่ามีเสียงปริ่มน้ า อันนี้จึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีรัฐบาลจะต้อง 



 ๘๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)           จงถนอม ๒๙/๒ 
 
เร่งเตรียมมาตรการต่าง ๆ รับมือความท้าทาย ดังนั้นผมเรียนด้วยความเคารพว่า 
ผมไม่มีความมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถน านโยบายท่ีเสนอในวันนี้ไปแก้ไขปฏิบัติต่าง ๆ  
ให้กับประเทศได้ กระผมต้องเรียนด้วยความเคารพว่าวิเคราะห์ในเรื่องสิ่งต่าง ๆ ท่ีผ่านมา 
โ ด ย เ ฉ พาะ อย่ า ง ยิ่ ง รั ฐ บ าล ท่ี แ ล้ ว  หลายส่ ว น ท่ี เ กิ ด ขึ้ น  ส่ ว นส า คั ญ ท่ี สุ ด ก็ คื อ 
ตัวท่านนายกรัฐมนตรีเอง ส่วนต่อมาก็คือด้านรัฐมนตรีต่าง ๆ และท่ีส าคัญนั้ นก็คือ 
รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง อันนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าแกนน าส าคัญ ๆ ของรัฐบาลชุดนี้
เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญต่อพี่น้องประชาชน และต่อสื่อมวลชน ต่อสาธารณชนอย่างยิ่ง 
อย่างไรก็ตามในความเห็นของกระผมจากการท่ีได้ติดตามการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ท่ีผ่านมา 
ไม่กี่วันมานี้ จากผู้คนท่ีในสื่อมวลชน ผู้คนในบ้านเมืองได้มีการพูดจากันต่าง ๆ ไม่ใช่เฉพาะ 
ในประเทศไทยเท่านั้นยังต่างประเทศอีกด้วย กระผมค่อนข้างท่ีจะมั่นใจว่าประชาชน 
ท้ังคนไทยและคนต่างชาตินั้นไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นรัฐบาลชุดนี้เลยแม้แต่น้อย ------------------- 
 
                 - ๓๐/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          พุทธชาติ ๓๐/๑ 
 
กระผมต้องเรียนว่าความไม่เชื่อมั่นภายใต้การน าของท่านนายกรัฐมนตรีคนนี้กับหัวหน้า 
ทีมเศรษฐกิจคนเดิม หน้าเดิม ๆ จะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับประเทศ การท่ี 
รัฐบาลชุดใหม่ยืนยันจะใช้บุคลากรคนเดียว การใช้มาตรการเดิม ๆ นี้ท่ีล้มเหลวมาแล้ว 
ใน ๕ ปี ท่ีผ่ านมา มีแต่ จะน าประเทศไปสู่หายนะ มืดมน และเป็นอันตรายท่ีสุด 
ต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยและประเทศไทย ท่านประธานครับ สิ่งนี้ละครับท่ีได้กล่าวมา 
แต่เบื้องต้น ผมออกจะมีความเป็นห่วงประเทศชาติและอนาคตของลูกหลานของเรา  
หากนโยบาย ท่ีรัฐสภาก าลั งพิจารณาอยู่นี้ จะถูกน าไปด า เนินการโดยกลุ่มบุคคล 
ซึ่งขาดความชอบธรรมและขาดคุณสมบัติในการบริหารประเทศ คงจะต้องน า ๒ เรื่องนี้มา
กราบเรียนให้ท่านประธานได้ทราบ ถ้าพูดถึงความชอบธรรม ผมจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
ความชอบธรรมเรื่องรัฐธรรมนูญมาเป็นอันดับแรก ท่านประธานคงทราบว่ารัฐธรรมนูญนี้ 
ได้ผ่านการท าประชามติมา แต่ก็เป็นท่ีทราบกันดีอย่างท่ัวไปในประเทศว่าเป็นประชามติ 
แบบมัดมือชก ท่านคงจะทราบว่ามีการออกกฎหมายห้ามไม่ให้รณรงค์เรื่องการท าประชามติ
เอาผิดผู้แสดงความเห็นต่าง ความเห็นตรงกันข้ามกับร่างรัฐธรรมนูญท่ีก าหนดมา อันนี้ก็เลย
ต้องปล่อยให้รัฐบาลและคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้กระท าไปข้างเดียว  
อย่างจะเห็นว่ามีการตั้งครู ก ครู ข และครู ค เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด และซ้ าร้ายซ้ าท่ีสุดก็คือว่า 
มีการพ่วงการแต่งตั้ งสมาชิกวุฒิสภาจ านวน ๒๕๐ ท่าน สามารถเข้ามาร่วมโหวต  
การเป็นนายกรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีได้ นอกจากนั้นยังมีการคิดสูตรค านวณ ส.ส.  
แบบบัญชีรายชื่อ ท่ีสามารถก่อให้เกิดการพลิกขั้วของการจัดตั้งรัฐบาลท่ีผ่านมา ผมคงไม่ต้อง
กล่าวลึกหรอกว่าท ากันอย่างไร ท้ังหมดจึงเป็นข้อสรุปว่ารัฐบาลของท่านเป็นรัฐบาลท่ีสืบทอด
อ านาจ เราจึงได้นายกรัฐมนตรีคนเดิม ๆ นี่ละครับ คนเดิม กระทรวงส าคัญเดิม ๆ นะครับ 
ซึ่งอยากจะกราบเรียนต่อไปอีกนิดว่า ถ้าหากมีการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือต่อ ๆ ไปท่ียังไม่มี  
การแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนนี้ ท่านประธานครับ ท่านประธานก็คงจะพบกับนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีหน้าเดิม ๆ อีกเช่นกัน เรียนด้วยความเคารพว่าการตั้งรัฐบาลในลักษณะท่ีผม 
ได้กราบเรียนมานี้ขาดความสง่า อาจจะกราบเรียนด้วยความเคารพว่ามีการใช้เล่ห์เหลี่ยม  
ในการทางกฎหมาย ใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม รัฐมนตรีแต่ละท่าน ท่ีท่านเห็นอยู่นี้ก็มาจาก 
ท่านนายกรัฐมนตรีละครับ คือแต่งตั้ง ท่านให้แต่งตั้งให้รัฐมนตรีของท่านตั้งพรรคการเมือง 



 ๘๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          พุทธชาติ ๓๐/๒ 
 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ชื่อตามนโยบายของรัฐบาลเสียอีก ต่อมาวันดีคืนดีตัวท่านรัฐมนตรี
ก็กลับมาเป็นแคนดิเดต (Candidate) นายกรัฐมนตรีครั้งท่ี ๒ อีกที ก็อยู่ในพรรคการเมือง
นั้นละครับ ก่อนเลือกตั้งไม่นานท่านก็ด าเนินการ ผมอยากจะเรียนว่าเป็นการซื้อเสียง 
ด้วยซ้ าไป โดยท่านอนุมัติ งบประมาณ งบกลางใส่ ในบัตรคนจนครั้ งแล้วครั้ ง เล่ า  
เป็นการเพิ่มเติมค่าตอบแทนให้บุคคลเหล่านั้น แต่ท่ีร้ายท่ีสุดก็คือท่านโอนงบประมาณ
จ านวนหนึ่งให้กับ อสม. เพียงแค่ ๒ วันก่อนจะมีการเลือกตั้ง ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
อันนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพว่า ท่านเป็นรัฐบาลท่ีขาดความชอบธรรมและไม่สง่างามเลย  

 
- ๓๑/๑ 
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ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)               อารีรัตน์ ๓๑/๑ 
 
   อีกประการหนึ่งท่ีจะกราบเรียนเรื่องเกี่ยวกับความชอบธรรมของรัฐมนตรีนั้น
ก็คือว่าท่านก็คงต้องทราบว่านโยบายต่าง ๆ ท่ีจะปฏิบัตินั้น ผู้ท่ีปฏิบัติก็คือรัฐมนตรีท้ังหลาย 
คุณสมบัติและความรู้ความสามารถของรัฐมนตรีจึงเป็นเรื่องส าคัญ รัฐธรรมนูญฉบับนี้  
เพิ่มคุณสมบัติ ของรัฐมนตรี ไว้อย่าง เข้มข้นอย่ าง ท่ีผมอยากจะอ่านให้ ท่านฟังว่ า 
ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ ต้องไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
อย่างร้ายแรง ๒ ประโยคนี้ ท่านประธานครับ ในคณะรัฐมนตรีนี้มีรัฐมนตรีหลายท่าน 
ท่ีมีคดีความผิดติดตัวอยู่ ท้ังคดีต่าง ๆ ท่ีมีข้อหาร้ายแรง มีโทษถึงประหารชีวิต บางท่านเคยมี
คดียาเสพติด แต่อย่างไรก็ตามท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายของท่านวันนี้ ผมยังไม่เห็นท่าน 
ท่านออกมาแก้ต่างบอกว่าความผิดท่ีเกิดนั้นมันเกิดขึ้นในต่างประเทศ ไม่ได้เกิดในประเทศไทย 
ท่านไม่ได้คิดเลยหรือท่านลืมไปว่าความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้พูดไว้ชัดเจนว่า 
ห้ามไม่ ให้คน ท่ีมีคดียา เสพติดมาเล่นการเมืองตลอดชี วิ ต  อันนี้ เป็นสิ่ งหนึ่ ง ท่ีผม 
อยากกราบเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะท่ีท่านจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบท้ังหมดในเรื่องนี้ ในยุคท่ีผ่านมาต่าง ๆ ท่านประธานครับ ท่านนายกรัฐมนตรี 
ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง แต่เรียนด้วยความเคารพว่าการตั้งคณะรัฐมนตรี  
ท่ีท่านท าอยู่นี้มันเป็นเรื่องท่ีแปลก ๆ เหลือเกิน มันเหมือนกับว่า ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
กับการปฏิรูปเลย เป็นต้นว่า พี่เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ เอาน้องมา ภรรยาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ 
เอาสามีมา พ่อเป็นไม่ได้  เอาลูกมา อย่างนี้เป็นต้น สิ่งท่ีท าอย่างนี้อยากจะกราบเรียน 
ต่อท่านประธานว่ามันไม่สวยงาม มันพิลึกกึกกือยิ่งกว่าการเป็นการนอมินี (Nominee) 
ด้วยซ้ าไป ด้วยความเคารพอย่างนี้หรือครับ ท่านประธานท่ีเคารพ เป็นการปฏิรูปการเมือง 
ผมอยากจะเรียนถาม ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน คราวนี้ผมกลับมาถึงปัญหาคุณสมบัติ 
ของนายกรัฐมนตรีบ้าง ท่านนายกรัฐมนตรียอมเข้ามาเป็นแคนดิเดต ( Candidate) 
นายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐธรรมนูญมิให้เสนอผู้ไม่มีคุณสมบัติท่ีมีลักษณะต้องห้าม ท่านประธานครับ 
ท่านเป็นหัวหน้า คสช. แม้ในขณะท่ีโปรดเกล้าฯ ให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ท่านยังเป็น
หัวหน้า คสช. อยู่ กระผมไม่เห็นว่าท่านจะใช้ประโยชน์อะไรท่ีจะบอกว่าท่านมิได้เป็น
เจ้าหน้าท่ีรัฐ เพราะมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ท่านเป็นหัวหน้า คสช. มีอ านาจหน้าท่ี
ดูแลบริหารราชการแผ่นดิน ท่านมีเงินเดือน มีประโยชน์ตอบแทน มีค าสั่งต่าง ๆ ออกมามาก 



 ๘๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)               อารีรัตน์ ๓๑/๒ 
 
ให้คนปฏิบัติ ใครไม่ท าก็อาจจะถูกด าเนินคดี ได้รับโทษฐานฝ่าฝืนค าสั่งเจ้าพนักงาน หากท่าน
เป็นเจ้าหน้าท่ี ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐแล้ว ผมก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นอะไร แต่อย่างไรก็ตาม
เรื่องนี้ผมจะไม่พูดต่อไป เพราะว่าเรื่องดังกล่าวนี้  
  (นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์  
ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
  นายนิ โรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (นครสวรรค์ )   :   
ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตประท้วงครับ ด้วยความเคารพ ท่านผู้ทรงเกียรติท่ีก าลัง
อภิปรายนะครับ ผม นิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา 
ขอประท้วงท่านประธานสภาใน ข้อ ๔๓ เพราะว่าการอภิปรายคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีนั้น 
ได้มีการอภิปรายไปแล้วมันวนเวียน ซ้ าซาก เมื่อวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ อันนี้ ข้อ ๔๓ 
วนเวียน ซ้ าซาก ตอนนี้เป็นการอภิปรายเรื่องนโยบายของรัฐบาล และจะมาอภิปราย
คุณสมบัติท่านนายกรัฐมนตรีนั้น ผมถือว่าผิดข้อบังคับ ข้อ ๔๓ ครับ ท่านกรุณาพิจารณาครับ  

 
                 - ๓๒/๑ 
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ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ดรุณี ๓๒/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ผมอ่านข้อบังคับให้ฟังแล้วนะครับว่า
มันมีอะไรบ้าง แล้วก็ติดตามฟังทุกประโยคท่ีท่านสมพงษ์ได้อภิปรายว่าประเด็นใด 
เป็นประเด็นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบาย ถ้าประเด็นใดท่ีคิดว่ามันกระทบต่อตัวผู้บริหาร  
คือนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีสิทธิท่ีจะตอบโต้ ตอบได้ต่อไป เพราะฉะนั้นข้อเท็จจริง 
ต่าง ๆ ท่ีพูดมานั้นยังอยู่ในวิสัยท่ีถือว่าเป็นส่วนประกอบของความสามารถในการบริหาร
จัดการให้เป็นไปได้ ผมคิดว่าเราให้โอกาสคนท่ีถูกพาดพิงเขาได้ตอบเองนะครับ ผมคอยดู  
อยู่ครับ คอยดูอยู่ไม่ให้เกินขอบเขต ผมพยายามดูอยู่ไม่ให้เกินขอบเขตทุกถ้อยค าครับ แล้วก็
เรียนว่าถึงได้อ่านข้อบังคับไว้ตั้งแต่แรกให้ฟังว่า มันมีประเด็นอะไรบ้างท่ีเราต้องระมัดระวัง  
ไม่เสียดสี ไม่ซ้ าซาก ไม่เป็นการพูดในลักษณะท่ีท าให้เกิดเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมา  
ท่านพอแล้วครับ อย่าประท้วงเลยครับ ผมดูอยู่ครับ  
  นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  ขออนุญาต
ท่านนิดเดียวครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญต่อครับ ท่านสมพงษ์ ผมว่าจะได้
ไม่เสียเวลานะครับ  
  นายนิ โรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (นครสวรรค์ )   :  
เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตประท้วงข้อ ๔๓ อีกทีว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นในฐานะสมาชิก
รัฐสภา สังกัดพรรคพลังประชารัฐ มีหน้าท่ีท่ีจะน าเสนอชื่อผู้ท่ีเป็นแคนดิเดต (Candidate) 
ของนายกรัฐมนตรีเข้าสู่การเลือกตั้ง แล้วก็การคัดเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ท่านได้เสียดสี
เหมือนดูหมิ่นซึ่งหน้าว่าทางเรา ทางพรรคพลังประชารัฐ สมาชิกรัฐสภาของพรรค 
พลังประชารัฐนั้นขาดซึ่งความรู้ความสามารถในการคัดสรรหานายกรัฐมนตรีท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ท้ัง ๆ ท่ีเราได้ผ่านการกลั่นกรองมาแล้วนะครับว่า 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เข้าใจครับ เข้าใจแล้วครับ เดี๋ยวท่าน
มีสิทธินะครับ ถ้ากรณีท่ีพาดพิงไปถึงพรรคการเมือง ท่านมีสิทธิท่ีจะตอบโต้ได้ ชี้แจงได้  
แต่ว่าถ้าเป็นการอภิปรายในข้อเท็จจริง ซึ่งไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงท่ีน าข้อมูลเรื่องท่ีไม่จริงมาพูด 
เป็นข้อเท็จจริงล าดับของเหตุการณ์ไม่เป็นอะไรครับ เพียงแต่ว่าแต่ละเหตุการณ์นั้นย่อมมี
เหตุผลท่ีแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นผู้ท่ีอยู่ในเหตุการณ์ย่อมมีสิทธิท่ีจะอธิบายท่ีไปท่ีมาของ 
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เหตุการณ์นั้นได้ ให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้ชี้แจงนะครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลาครับ  
เชิญต่อครับ  
  (นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  
ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
  นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  : 
ท่านประธานครับ ขออนุญาตประท้วงนิดหนึ่งครับ ท่านประธานครับ ขอประท้วงท่านผู้ท่ี 
ท่านประธานครับ ผม จิรวัฒน์   
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  จบแล้วครับ 
  นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  
นิดเดียวครับท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ไม่ครับ จบแล้วครับ ต่อไปนี้ 
ท่านสมพงษ์อภิปรายต่อ เชิญเลยครับ ท่านครับ 
  (นายศิริพงษ์ รัสมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ได้ยืน 
และยกมือขึ้น)   
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านประท้วงเรื่อง เชิญเลยครับ 
  นายศิริพงษ์  รัสมี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุง เทพมหานคร)   :   
ท่านประธานท่ีเคารพ ผม ศิริพงษ์ รัสมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑๗ เขตหนองจอก 
กทม. ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมก็นั่ งฟังท่านผู้หลักผู้ ใหญ่ เมื่อสักครู่นี้ ได้อภิปราย 
ก็มีหลายประเด็นนะครับท่ี 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านประท้วงเรื่องอะไรครับ 
  นายศิริพงษ์ รัสมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ประท้วง
ข้อ ๔๓ ได้อภิปรายสิ่งท่ีเป็นเท็จในสภาแห่งนี้ครับ ขออนุญาตนะครับ ท่านอภิปรายไว้ว่า
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหน้าเดิม ๆ ค าว่า และหน้าเดิม ๆ นี้หมายความว่าท้ังคณะ  
เดี๋ยวคนท่ีฟังทางบ้านจะไม่เข้าใจ ขอประท้วงตรงนี้ ขอบคุณมากครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ไม่ได้ท าผิดข้อบังคับอะไรครับ  
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  นายศิริพงษ์ รัสมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ข้อ ๔๓ 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหน้าเดิม ๆ หน้าเดิม ๆ หมายถึง หน้าเดิม ๆ คณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ีแล้วท้ังคณะ แต่อันนี้คณะรัฐมนตรีหน้าเดิมมีไม่กี่คน เดี๋ยวคนทางบ้านจะเข้าใจผิด 
เป็นหน้าเดิม ๆ ในท้ังหมดทั้งคณะ ขอบคุณมากครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านให้ใช้ค าว่า หน้าใหม่ หรือครับ 
หรืออย่างไรครับ คือมันไม่ได้ผิดข้อบังคับอะไร ท่านครับ เขาใช้ค าว่า ครม. เศรษฐกิจ  
ไม่ได้ผิดข้อบังคับอะไร ไม่ได้เป็นการดูถูก ดูหมิ่นอะไร 
  นายศิริพงษ์  รัสมี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุง เทพมหานคร)   :   
ขออนุญาตท่านประธานครับ ถอดเทปได้เลยท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอเชิญท่านสมพงษ์ พอแล้วครับ 
เพราะว่าท่ีท่านประท้วงนั้นไม่ได้มีผิดข้อบังคับ อย่าประท้วงฟุ่มเฟือยเลยครับ มันจะเสียเวลา
โดยใช่เหตุ อะไรท่ีผิดเราสามารถโต้ตอบได้ ผมถึงเรียนว่าผมถึงได้เตือนให้ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ เพราะผมไม่อยากให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งของเราหมดสมาชิกภาพ เพราะถูกจ าคุก
คดีหมิ่นประมาท แม้จะรอลงอาญาก็ตาม ท่านสมพงษ์ก็ได้ฟังการประท้วงของบางท่านแล้ว 
เชิญครับ 
 
                 - ๓๓/๑
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  นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ( เชียงใหม่ )   :   
การประท้วงก็เป็นเรื่องธรรมดาละครับ ถ้าเห็นว่ามันผิดหูก็ยินดีด้วยครับ ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ ผมคงจะไม่กล่าวในเรื่องนี้ต่อไป เพราะว่าในขณะนี้ผมทราบว่าเรื่องท้ังสิ้น 
ท้ังปวงนี่ก าลังเข้าไปอยู่สูศ่าลรัฐธรรมนูญนะครับ อันนี้ก็คงจะจบ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ไม่ก้าวล่วงไปสู่ดุลยพินิจของฝ่าย 
ตุลาการนะครับ  
  นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ( เชียงใหม่ )   :   
ประทานโทษครับ ไม่นะครับ เป็นเพียงแต่ว่าอยู่ในนั้นแล้วครับจะไม่ได้ท าอันนี้ ก็เรียน  
ด้วยความเคารพครับท่านประธานครับ ท่านประธานครับ กล่าวโดยสรุป ถ้าจะพูดถึงเรื่อง
เกี่ยวกับความไม่ชอบธรรมท้ัง ๓ ด้านอย่างท่ีกล่าวมาแล้ว ผมคงจะมีเรื่องต่อไปอีกสักหน่อย
ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายความล้มเหลวนะครับ ความล้มเหลวต่าง ๆ นี่อีกประมาณสัก  
๓-๔ ข้อ ท่ีอยากกราบเรียนท่าน ท่านด าเนินปัญหาต่าง ๆ ท่ีผ่านมาหลาย ๆ รัฐบาลท่ีแล้วนั้น 
ท่านล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ท่านท าให้บ้านเมืองเรานี่มีสโลแกน (Slogan) 
ออกมาว่า รวยกระจุก จนกระจาย เศรษฐกิจของพ่อค้าวาณิชท่ีเป็นเศรษฐีท้ังหลายนั้น 
ดีวันดีคืน ส่วนพี่น้องประชาชนท่ีหาเช้ากินค่ านั้นล าเค็ญขนาดเลย ท่านได้ทุ่มเทงบประมาณ
อย่างไม่ค่อยจะเหมาะสมนักให้เกิดภาวะการขาดดุล การขาดดุลก็เพิ่มสูงขึ้นทุกครั้ง ๆ  
ทุกปี ๆ ท่ีผ่านมา  
  สิ่ ง ท่ี ส าคัญอี กอั นหนึ่ ง ท่ี ผมอยากจะฝากผ่ าน ท่ านประธานไปยั ง 
ท่านรองนายกรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจ นั่นก็คือหนี้ครัวเรือนท่ีขณะนี้กราบเรียนท่านด้วย 
ความเคารพว่าหนี้นี้เป็นหนี้ท่ีสูงเป็นประวัติศาสตร์ เป็นประวัติการณ์ในขณะนี้ เศรษฐกิจ 
ยุคท่ีเราผ่านมานี้ เป็นเศรษฐกิจยุคท่ีตกต่ ามาอย่างต่อเนื่อง  เศรษฐกิจไทยนี่ตกต่ า 
มาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับท้าย ๆ ของอาเซียน (ASEAN) เลยนะครับ ท้ัง ๆ ท่ีเราก็เรียน
ด้วยความเคารพว่าเป็นอดีตผู้น ามาก่อนหลายปีแล้วก็เป็นมาประจ า อย่างไรก็ตามจนกระท่ัง
ขณะนี้ก็มีหนังสือพิมพ์ต่างชาติบ้าง หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ บ้าง ขนานนามประเทศไทยเราว่า
อะไรรู้ไหมครับ เดอะ ซิก แมน ออฟ เอเชีย (The Sick Man of Asia) ก็คือหมายความว่า 
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ผู้ป่วยแห่งเอเชีย (Asia) นี้ เลย จึงเป็นเรื่องท่ีน่าเศร้าใจอย่างยิ่งท่านประธานท่ีเคารพ  
สิ่งท่ีเศร้าใจมากกว่านั้นอีกหน่อย ท่ีผมอยากจะกราบเรียนก็คือว่าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ชุดที่แล้วก็น ามาอยู่ชุดนี้ก็เป็นชุดเดียวกันอันนี้ก็เศร้าใจไปอีก เพราะว่าท่ีผ่านมา ๕ ปีกว่านั้น
ผลพวงแห่งการด าเนินการแก้ไขทางด้านเศรษฐกิจนั้นไม่ได้กระเตื้องสักหน่อยเลยนะครับ 
สินค้าท่ีผลิตออกมาค้าขายไม่ได้ พี่น้องประชาชนซัฟเฟอร์ (Suffer) หมายถึงว่าอยู่ 
  (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  มีผู้ประท้วงครับ ท่านสมพงษ์ครับ 
เชิญครับ คุณปารีณา 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร (ราชบุ รี )   :   
ท่านประธานคะ ดิฉัน นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ดิฉันขอประท้วงผู้อภิปรายข้อ ๔๓ นะคะ 
เดอะ ซิก แมน ออฟ เอเชีย (The Sick Man of Asia) คือเป็นการพูดจาเสียดสี แล้วก็อ้างว่า
เป็นของหนังสือพิมพ์ก็อยากจะให้ท่านถอนค าพูดนะคะ อยู่ในนโยบายข้อไหนไม่ทราบคะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ก็คือผู้อภิปรายนี่อย่าไปประท้วง 
เขาเลยครับ ต้องประท้วงประธานครับ ประท้วงประธานว่าท าไมปล่อยให้พูดค านี้อะไร
ท านองนี้ ต้องประท้วงประธาน ประธานเป็นผู้ท าผิดหรือไม่ แต่ว่าผู้อภิปรายนั้นถ้าสมมุติ 
สิ่งท่ีเขาพูดไม่จริงเราก็สามารถแก้ไขได้ มันไม่เป็นถ้อยค าท่ีละเมิดอะไรครับ ไม่เป็นอะไรครับ  
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ราชบุรี)  :  ค่ะ แล้วก็ 
เดอะ ซิก แมน ออฟ เอเชีย (The Sick Man of Asia) ไม่ได้อยู่ในนโยบายข้อใดเลยนะคะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เอาไว้เราแก้ไขต่อไปครับ เชิญนั่งครับ 
เชิญต่อครับ  
  นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ( เชียงใหม่ )   :   
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมใกล้จะจบแล้วครับ เพราะว่าดูเหมือนว่าการอภิปรายของผมนั้น 
ไปขัดข้องกับความเข้าอกเข้าใจของท่านท้ังหลายมาก ผมคงจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ 
การเสียหายในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนิด ๆ หน่อย ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าท่ีผลิตออกมา  
 



 ๙๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ศิริพร ๓๓/๓ 
 
ท่ีขายไม่ได้ ท่านจะเห็นว่าตามตลาดในหัวเมืองก็ดี ในกรุงเทพมหานครก็ดี หรือท่ีไหน ๆ ก็ดี 
ค้าขายลดลงไปอย่างมาก สิ่งเหล่านี้ด้วยความเคารพครับ ทางด้านอุตสาหกรรม  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ผมเรียนท่านสมพงษ์อภิปราย 
มาโดยดีนะครับ แต่ว่าย้อนกลับไปว่าถ้าเรายกตัวอย่างหลายเรื่องนี่จะมีปัญหา 
 

- ๓๔/๑ 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                         น าพร ๓๔/๑ 
 
  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่)  :  โอเค (OK) ครับ 
ท่านครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เพียงแต่ว่าขอให้เอาเรื่องท่ีว่า
ความสามารถท่ีจะบริหารราชการแผ่นดินให้ส าเร็จผลตามนโยบาย หลายเรื่องท่ีผ่านมา 
คือเจาะจงไปตัวบุคคลและนายกรัฐมนตรีบ้างก็ไม่เป็นไร ในแง่ของความสามารถ เพราะว่า  
มีเหตุการณ์เกิดขึ้น แต่ว่าอย่ายกตัวอย่างมากเกินไปจนกระท่ังเสียเวลาโดยไปซ้ ากับ 
เป้าหมายเดิม คือความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน เชิญเลยครับ  
  นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ( เชียงใหม่ )   :    
ก็อยากจะเรียนเพียงสั้น ๆ ว่าอันนี้ในสัดส่วนของทางด้านอุตสาหกรรม เมื่อสินค้ามันขาย
ไม่ได้ โรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องมีส่วนท่ีหยุดนิ่งนะครับ อันนี้เป็นสิ่งท่ีชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ 
นักลงทุนต่างชาติ หรือนักลงทุนต่าง ๆ ก็ย่อมไม่สามารถท่ีจะคิดจับหรือว่าต้องการท่ีจะเข้ามา
ลงทุน เนื่องจากสภาพตลาดมันเป็นอย่างนี้ ท่านประธานครับ ถ้าหากเราจะแบ่งเศรษฐกิจ  
ในประเทศไทยนั้นออกเป็น ๓ ส่วนคือ ส่วนบน ส่วนกลางและส่วนล่าง ซึ่งเราเรียกกันว่า  
รากหญ้านั่นนะครับ ในขณะนี้เศรษฐกิจส่วนบน ส่วนกลางได้ด าเนินการไปอย่างด้วยดี  
แต่รากหญ้านั้นนิ่งเงียบ อันนี้ก็อยากจะกราบเรียนด้วยความเคารพว่ามันเกิดขึ้นจากการท่ี
ทางรัฐบาลไม่ได้ผลักดันให้มาตรการต่าง ๆ ในเร่ืองเน้นการขยายตัวของกลุ่มทุนของนักลงทุน 
จึงท าให้สิ่งเหล่านี้ขาดหายไป ความเหลื่อมล้ าท่ีผมกราบเรียนเดี๋ยวนี้นะครับ มันเกิดขึ้นมา  
ในลักษณะเพียง ๒-๓ ปีท่ีเห็นได้ชัด ท่านจะเห็นว่าในปี ๒๕๑๖ คนรวยคือคนไทยรวยนี่นะครับ 
๑ เปอร์เซ็นต์ ๑ เปอร์เซ็นต์ของคนไทยถ้าจะนับจ านวนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจ  
ท่านประธานครับ ก็คือ ๖๗,๐๐๐ คน สมมุติเรามี ๖๗ ล้านคน ๖๗,๐๐๐ คน รวยท่ีสุด  
อันนี้ถือว่า ๑ เปอร์เซ็นต์ รวยท่ีสุด ในสมัยปี ๒๕๑๖ มีแค่ ๕๘.๐ เปอร์เซ็นต์ ก็คือเกินครึ่ง 
ไปหน่อย แต่พอมาในปี ๒๕๑๘ กลุ่มคนท่ี ๑ เปอร์เซ็นต์ คือ ๖๗,๐๐๐ คนนี่รวยขึ้นมา 
หมายถึงว่าครอบครองทรัพย์สินโดยรวมของประเทศถึง ๖๖.๙ เปอร์เซ็นต์ ก็เป็น ๒ ใน ๓  
ของประเทศแล้ว เม็ดเงินโดยรวมนี่นะครับ อันนี้ ท่านคงเห็นได้ชัดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร  
พี่น้องประชาชนคงจะต้องเข้าอกเข้าใจในเรื่องนี้ครับ  



 ๙๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                         น าพร ๓๔/๒ 
 
  (นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ได้ยืน 
และยกมือขึ้น)  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญเลยครับ  
  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร )  :   
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๔ กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ  ในฐานะ 
สมาชิกรัฐสภา ดิฉันขออนุญาตประท้วงท่านประธานในข้อ ๔๓ ท่ีผู้อภิปรายก าลัง 
พูดถึงในเรื่องของนอกประเด็น ดิฉันก็นั่งฟังนะคะ ด้วยความเคารพท่านหัวหน้าพรรคนะคะ  
จริง ๆ ท่ีท่านได้กล่าวพาดพิงในส่วนของรัฐบาลว่า รัฐบาลท่ีผ่านมาได้สร้างความเสียหาย
ให้กับประชาชนและประเทศชาติ ดิฉันก็อยากให้ท่านพูดให้ชัดเจนนิดหนึ่งว่าเป็นรัฐบาลชุดไหน 
เพราะว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้เราก าลังพูดในเรื่องของค าแถลงนโยบายท่ีรัฐบาลชุดนี้ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ ยังไม่ได้เริ่มท างานเลย วันนี้เรามาแถลงเพื่อท่ีจะด าเนินการในการจะท างาน 
เพื่อพี่น้องประชาชน และสิ่งส าคัญประเด็นท่ีท่านก าลังเอ่ยก าลังกล่าวนี้  มันอยู่ในหน้า ๓๑ 
ข้อ ๔ ซึ่งทางรัฐบาลชุดนี้ท่ีก าลังจะเดินหน้านับหนึ่งในการท่ีจะบริหารประเทศได้เขียน 
ไว้หมดแล้วว่าปัญหาของประเทศคืออะไร แล้วก าลังจะด าเนินการในการแก้ไขในเรื่องของ
ช่วยเหลือเกษตรกรและการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้าง ดิฉันขอให้ท่านประธานช่วยให้ทาง
ท่านสมาชิกได้อ่านในจุดนี้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่ีจริงค าประท้วงก็เป็นการคัดค้าน
ค าพูด ประธานไม่ได้ท าผิดอะไรนะครับ เพียงแต่ว่าเขาลดความน่าเชื่อถือว่าจะสามารถ
บริหารราชการแผ่นดินส าเร็จตามนโยบายได้หรือไม่  โดยหยิบอดีต ท่ี เคยเป็นมา  
มาอ้างประกอบ อันนี้คือส่วนส าคัญท่ีต้องท าความเข้าใจว่าเพียงใดนะครับ --------------------- 
 

- ๓๕/๑ 
 
 
 



 ๙๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ธนัชญา ๓๕/๑ 
 
ถ้าพูดอดีตไม่ได้เลยนี่ก็ต้องห้ามไปเลย แต่ผมคิดว่าสิ่งท่ีท่านสมพงษ์พูดมานั้นก็ยังอยู่ใน
ประเด็นท่ีถือว่า เมื่ออดีตเป็นอย่างนี้ แล้วคนในอดีตนี่จะมาท าให้เป็นนโยบายส าเร็จได้
อย่างไรก็อยู่ในข้อท่ีว่าความสามารถท่ีจะบริหารราชการแผ่นดินให้ส าเร็จตามนโยบายได้
หรือไม่ ส่วนประเด็นท่ีผมเรียนไปแล้วนะครับ ประเด็นท่ีพาดพิงถึงพรรคการเมืองอะไรนั้น 
ประเดี๋ยวผมให้สิทธิท่ีสมาชิกได้พูดไปท่ีกระทบต่อท่านนั้นท่านมีสิทธิครับ ขอท าความเข้าใจ
ท่านสมพงษ์ เชิญครับ 
  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่)  :  ผมจะเร่ง
สรุปแล้วครับ ท่านประธานครับ ผมเรียนอย่างนี้ครับว่า ในเมื่อเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น อันนี้ผมก็
อยากจะชี้แนะอย่างเดียวว่า ให้ระมัดระวังในการด าเนินงานในการก้าวหน้าไปทางด้าน
เศรษฐกิจในโอกาสต่อไป อย่าให้มันรวยกระจุก จนกระจายเหมือนอย่างท่ีผ่านมา 
  ท่านประธานครับ ทีนี้ก็จะเข้าในลักษณะท่ีว่านโยบายท่ีท่านนายกรัฐมนตรี 
ได้กรุณาชี้แจงต่อรัฐสภาในวันนี้ ท่านมีนโยบายท่ีจะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปสู่ระบบต่าง ๆ  
การอัดฉีดเข้าไปสู่ระบบต่าง ๆ นั้น ท่ีผมเรียนตั้งแต่เบื้องต้ นเมื่อสักครู่ว่า ท่านจะต้อง
ระมัดระวังปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนเสียก่อน ทุกครั้งท่ีท่านอัดฉีดลงไป อัดฉีดลงไป จะเป็น  
ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีท่านท ามาโดยตลอดหลายปี อันนี้ถ้าเผื่อหนี้ครัวเรือนยังสูงอยู่ เขามีปัญหา  
พี่น้องประชาชนมีหนี้ครัวเรือนแบบท่ีเรียกว่า ไม่สามารถท่ีจะใช้จ่าย หมายความว่าใช้คืนได้ 
ผมเรียนว่าปัญหาท่ีได้มานี้ครับ มันเป็นอย่างนี้ครับท่าน ปัญหาท่ีได้มานี้หนี้สินท่ีมีอยู่
แม้กระท่ังเรามีค่าแรงขั้นต่ านี่ยังไม่สามารถจะชดใช้ได้เลย ยังพอกพูนไป เพราะฉะนั้น  
ผมก็เรียนว่าการอัดฉีดของรัฐบาลนั้นจะต้องมีระบบและจะต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีจะเข้าไป  
ท่านคงทราบว่าระบบท่ีท่านต้องการท่ีจะให้อัดฉีดลงไปในพื้นท่ีนั้น ท่านต้องการให้มี 
การซื้อขายหมุนเวียนเศรษฐกิจให้มันหมุนเวียนเป็นรอบ ๆ หลาย ๆ รอบ แต่ท่านรู้ไหมครับว่า  
ในเมื่อหนี้ครัวเรือนมันสูงขนาดนี้ท่านส่งเข้าไปเขาเอาไปใช้หนี้หมด  มันก็ไม่ได้ช่วยให้
เศรษฐกิจท่ีท่านตั้งใจท่ีให้หมุนเวียนเลยนะครับ ก็กราบเรียนด้วยความเคารพนะครับ 
  คราวนี้ผมกลับมาท่ีปัญหาของเกษตรกรสักหน่อย ปัจจุบันนี้ท่านก็ต้องรู้ว่า
เกษตรกรนั้นก็คือผู้ยากไร้ 



 ๙๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ธนัชญา ๓๕/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เกินเวลาท่ีท่านขอไว้ แต่ผมจะอนุโลม
ไปนะครับ เพราะเวลานี้จะไปกินเวลาของท่านเองนะครับ เพราะฉะนั้นท่านพูดยาวเท่าไร  
ก็ได้ครับ  
  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่)  :  ครับ  
ผมใกล้จะจบแล้วครับ ในเรื่องของ เกษตรกรนี้ก็กราบเรียนท่านด้วยความเคารพ 
เราถือว่าเกษตรกรนั้นคือกระดูกสันหลังของชาติ แต่ถ้าปล่อยให้เกษตรกรนี้ต้องแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเองมาโดยตลอด เพราะฉะนั้นค าพูดในนโยบายท่ีท่านกล่าวมาว่าท่านอยากจะช่วยให้
เกษตรกร จะท าอย่างนั้น  ท าอย่างนี้  เป็นค าพูด ท่ีสวยหรู เ ท่านั้ นเอง ท่ีผมคิดว่ า 
ขาดความชัดเจนในการท่ีเข้าไปสู่เป้าหมายท่ีจะช่วยการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรท่ีแท้จริง  
  ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งท่ีจะพูดสั้น ๆ ก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิรูป การปฏิรูป
การเมืองท่ีท่านได้ปฏิบัติมา ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นและคงจะไม่กล่าวเบื้องหลัง  แต่เรียนว่า
ท่านออก ม. ๔๔ ท่ีผ่านมานะครับ ให้นักการเมืองท้องถิ่นยุติงาน แต่ต่อมาไม่ทราบท่านไป
เจรจาพาทีไปอย่างไร แล้วก็นักการเมือ งท้องถิ่นก็กลับเข้าไปปฏิบัติงานอย่างเดิม 
นอกจากนั้นก็ยังขึ้นเวทีหาเสียงให้กับพรรคท่ีท่านสังกัดกันอยู่เป็นประจ า อันนี้เป็นข้อเท็จจริง
ความล้มเหลวในทางการเมืองอย่าง ท่ีกราบเรียนมานี้  ในเรื่องเกี่ยวกับการปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนก็ยังไม่มีค าตอบเรื่องจ่านิวนะครับ การละเมิดสิทธิท่ีรุนแรงขึ้นอย่างมาก  
ท่ีผมอยากจะกราบเรียนเพิ่มเติมไปก็คือ ------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๓๖/๑ 
  
 
 
 
 
 
 



 ๙๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ภิรญา ๓๖/๑ 
 
อ านาจหน้าท่ีของทหาร ค้นบ้าน จับกุมอะไรต่าง ๆ ท่ีผ่านไปแล้ว แต่ขณะนี้ ม. ๔๔ ไปแล้ว
ผมจะไม่กล่าวอีกแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลา ท่านประธานท่ีเคารพครับ ความล้มเหลวในการใช้
งบประมาณ อันนี้ผมจะมุ่งเน้นไปท่ีกองทัพนิดหนึ่ง แต่จะไม่ได้พูดอะไรให้มันมาก ผมเข้าใจ
ว่ากองทัพจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้งบประมาณเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ อันนี้ 
มีความจ าเป็น แต่อยากจะให้มีการพิจารณาในลักษณะท่ีว่าอย่าให้มันมากจนเกินไป  
เพราะประเทศไทยยังมีความต้องการท่ีจะเป็นอย่างอื่นอีกเยอะแยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องประชาชนผมอยากให้ท่านคิดอันนี้อยู่ตลอดเวลา บางทีท่านใส่
งบประมาณเข้าไปมากในกองทัพ ท้ัง ๆ ท่ีเราก็ยังไม่มีสงครามเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้  
ยังไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ ก็สะสมไว้แต่ไม่ใช่มันมากจนเกินขอบเขต งบประมาณของกองทัพ
ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับ จะต้องมีการปรับปรุงและโยกย้ายให้มันเหมาะสม  
แบ่งงบประมาณมาสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนการค้าบ้าง  อันนั้นก็จะเหมาะ 
จะดีนะครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ จากท้ังหมดท่ีผมได้อภิปรายมานี้ กระผมขอสรุปกับ
ท่านประธานว่ากระผมไม่เห็นว่ารัฐบาลนี้จะมีศักยภาพเพียงพอในการท่ีน าเอานโยบายท่ีท่าน
ได้ท ามา แล้วก็มาเรียนต่อท่ีประชุมนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน 
อย่างจริงจัง ผมยังมีเหตุผลสั้น ๆ อีก ๗ ประการท่ีเกี่ยวกับการความไม่ชอบธรรม 
และความล้มเหลวท่ีเกิดมา  ๑. ผมอยากจะกราบเรียนว่าการเข้าสู่อ านาจของท่าน
นายกรัฐมนตรีขาดความชอบธรรม ท่านใช้รัฐธรรมนูญท่ีเขียนขึ้นมาโดยพวกพ้อง 
เอื้อประโยชน์ในการสืบทอดอ านาจของท่าน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  อันนี้ซ้ าแล้วนะครับ  
  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่)  :  ครับ อันนี้
สรุปครับ ท่านครับ โอเค (OK) ครับ อย่างนั้นกจ็ะไม่พูดแล้วครับ ก็จะพูดรวม ๆ ไปแล้วกันว่า
รัฐบาลของท่านขาดความชอบธรรมในลักษณะท่ีการบริหารประเทศไม่ซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นท่ีประจักษ์  ท่ีผมจะเอาตัวนี้ ขึ้นมา ความชอบธรรมในการเข้ามาผลักดันปัญหา 
ด้านคุณสมบัติท่ีจะด ารงต าแหน่ง ล้มเหลวอย่างยิ่งในการบริหารเศรษฐกิจ ท่านเมินนะครับ 
อันนี้ผมยังไม่ได้พูด ท่านเมินต่อการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน ท่านบิดเบือนกลไก 
ของกฎหมายท่ีช่วยกับพวกพ้องเท่านั้นท่ีผ่าน ๆ มาเท่าท่ีผมสังเกตนะครับ อันนี้ก็อาจจะแรงไป 



 ๙๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ภิรญา ๓๖/๒ 
 
ท่ีจะไปบอกว่าท่านโกหกประชาชนและนานาชาติ แต่มันเป็นข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริง 
ท่ีกราบเรียนนั้นก็คือว่าท่านบอกพี่น้องต่างชาติ บอกพี่น้องประชาชนว่าท่านจะน าเข้าสู่เป็น
ประชาธิปไตย แต่ขณะนี้มันเป็นประชาธิปไตยอะไร มันยังไม่ถึงขั้นเป็นประชาธิปไตย มันเป็น
ประชาธิปไตยจอมปลอม หรือครึ่งเผด็จการเท่านั้นเอง ท่านครับ ก็มีแค่นี้ก็อยากจะเรียน 
ให้ท่านทราบด้วยว่าผมก็พยายามอย่างยิ่งจะชี้แจงว่านโยบายท่ีท่านได้ออกมานี้มันยังขาด 
ความเหมาะสม ความตั้งใจท่ีท่านท า ผมจะไม่ต าหนินะครับ ผมคิดว่าท่านคงจะน าเรื่อง
นโยบายของท่านไปใช้ในส่วนท่ีมีเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ เพราะว่าท่านจะท าโน่นท านี่ 
อะไรต่าง ๆ แต่ว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่านจะต้องชี้แจงว่าท่านน าเม็ดเงินนี้มาจาก
ตรงไหน ท่านมาอย่างไรท่ีจะท าได้ ในนโยบายท่ีท่านให้มาผมไม่เห็นตัวเลขอะไรเลย  
ด้วยความเคารพครับ ท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่ีพาดพิงแล้วพรรคกระทบอะไร  
ถ้าท่านจะชี้แจงก็อนุญาตนะครับ ผมขอเรียนนะครับ ถ้าอย่างนั้นขอเรียนว่าการอภิปราย 
ของสมาชิกนั้นก็ขอยึดข้อ ๑๐๘ นะครับ ความเหมาะสมของนโยบาย ความสามารถท่ีจะ 
บริหารราชการแผ่นดินส าเร็จผลตามนโยบาย ท่ีอนุญาตอภิปรายในอดีตไปบ้าง เพราะว่า
เกี่ยวกับความสามารถ แต่ว่าไม่ใช่ไปเอาอดีตท้ังหมดมาเป็นประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ 
ขอเรียน ท่ีสมาชิ ก ได้ รับทราบ มิ ฉะนั้ น เ รื่ อ งนโยบายจะไม่ ได้พู ดกัน เลยนะครับ  
จะไปเรื่องของอดีตหมด แต่ว่าถ้าพูดถึงอดีตท่ีล้มเหลวหรือไม่ถูกต้องและเกรงว่า 
จะไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินส าเร็จตามนโยบายได้ อนุโลมได้ในบางประเด็น  
ก็เรียนท่ีประชุม ต่อไปนี้ ท่านสมาชิกหัวหน้าพรรคนะครับ ท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทา  
ขอเชิญเลยครับ 

 
                  - ๓๗/๑ 
 
 
 
 



 ๙๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีหนึ่ง)                                          ลลิตา ๓๗/๑ 
     
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม วันมูหะมัดนอร์ มะทา 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ขอขอบคุณท่านประธานครับท่ีให้กระผมได้มาอภิปราย
ในนโยบายของรัฐบาลท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณามาอ่านให้พวกเราทราบเมื่อตอนเช้านี้แล้ว  
ในเบื้องต้นท่านประธานครับ ผมก็ได้อ่านนโยบายนี้ตามท่ีสภาให้ผมไป ๒ วัน เช่นเดียวกับ 
ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีบอกพวกเราได้อ่าน ผมได้อ่านแล้วท่านประธานครับ ผมเห็นว่า 
เป็นนโยบายท่ีไม่มีอะไรเลยครับ เป็นนโยบายท่ีพูดกันได้ว่าเป็นนโยบายท่ีเลื่อนลอย  
จะท าก็ได้ ไม่ท าก็ได้ เป็นนโยบายท่ีพูดเรื่อยเปื่อยไปครับ แม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีเอง  
ซึ่งเป็นคนได้แถลงนโยบายนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะอ่าน อ่านข้าม ๆ ไปมา เพราะว่า 
ไม่จูงใจให้อ่าน เพราะรู้ว่าท่ีเขียนไปนี้ท าก็ได้ ไม่ท าก็ได้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตรงไหน 
ก็ยังไม่รู้เลย เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเรียนต่อท่านประธานและพวกเราว่านโยบายนี้ 
ไม่สามารถท่ีจะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพ ยากในการจะติดตามผลท้ังผู้ปฏิบัติ 
และคนท่ีจะตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชน  
  ในประการท่ี ๒ ผมก็เห็นว่านโยบายอันนี้ถึงแม้ว่าจะมีตั้ง ๓๕ หน้า แต่ก็ไม่ได้
เห็นว่าเป็นนโยบายท่ีมีวิสัยทัศน์ พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นนโยบายท่ีหาวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนไม่ได้  
เป็นนโยบายท่ียากของการเปลี่ยนแปลงท่ีประชาชนและผู้ประกอบการ นักลงทุนท่ีจะเชื่อมั่น
แล้วมาลงทุน เพราะไม่มีวิชั่น (Vision) ท่ีชัดเจนว่าจะท าเมื่อไร จะเริ่มอย่างไร และจะวัดได้
อย่างไร  
  ในประการท่ี ๓ อันนี้ส าคัญมาก เป็นนโยบายท่ีเขียนไว้ คนเขียนนี้เก่งครับ  
ท่านนายกรัฐมนตรีควรจะให้รางวัลเขาได้ เป็นนโยบายท่ีเขียนหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 
นโยบายของรัฐบาลไม่ใช่มาประกวดเรียงความ นโยบายของรัฐบาลซึ่งมีความรับผิดชอบ  
ต่อประชาชนนั้นไม่ควรจะเป็นการท่ีว่าเลี่ยง คือท าก็ได้ พูดไว้ลอย ๆ แล้วเวลาทักท้วงก็บอกว่า
ไม่ได้บอกไว้ว่าจะท าเมื่อไร จะท าอย่างไร เป็นนโยบายท่ีหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ผมคิดว่า 
รัฐบาลท่ีจะมาแก้ปัญหาของประชาชนนั้นต้องมีความรับผิดชอบสูง กฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ก็ก าหนดไว้ ประมวลจริยธรรมก็พูดไว้ชัดเจนว่าต้องมีความเป็นผู้น า รับผิดชอบสูง ท่านครับ 
ท่านไม่ได้บอกว่านโยบายท้ัง ๑๒ ด้านท่ีเป็นหลักอันนั้นไม่ว่า ท่านจะท าเมื่อไร แต่ท่ีบอกว่า 



 ๙๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                          ลลิตา ๓๗/๒ 
 
นโยบายเร่งด่วน ๑๒ ข้อ ท่านไม่บอกว่าเร่งด่วนจะท าเมื่อไร ค าว่า เร่งด่วน พี่น้องประชาชน
ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นภายใน ๑ ปี ๖ เดือน หรือไม่เกิน ๒ ปี แต่ถ้านโยบายหลักนั้น  
กรอบนโยบายรัฐบาลของท่านเต็มท่ีก็ ๔ ปี ท่านก็ต้องท าในกรอบ นโยบายหลักนี้ผมดูแล้ว  
๔ ปีก็ยังยากท่ีจะจบ นโยบายเร่งด่วนจริง ๆ ของท่าน ท่านไม่ได้บอกหรือครับว่าด่วนจะจบ
เมื่อไร เพราะฉะนั้นเป็นนโยบายท่ีมองแล้วสิ้นหวังส าหรับคนยากคนจน ส าหรับ 
พี่น้องประชาชนท่ัวไป ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)           จงถนอม ๓๘/๑ 
 
แต่อย่างไรก็ตาม ท่านประธานครับ ผมก็อยากจะอภิปรายในบางประเด็น ในบางข้อเพื่อแตะ
ให้พีน่้องประชาชนเห็นว่า ผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะท าได้จริงและท าได้ส าเร็จ ผมขอยกตัวอย่าง
ถึงแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะไม่ข้ามไปในหน้านี้  ในหน้า ๒ ท่านได้บอกว่าเพื่อให้บรรลุ 
ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์แห่งชาติ ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ในช่วง ๔ ปีของรฐับาลจะยึดหลักการ ๔ ประการ  
  ผมอยากจะให้มาดู ๑ ใน ๔ ในข้อ ๒ ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะยึดมั่น 
ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรง เป็นประมุ ข 
ท่านประธานครับ ค าว่า ยึดมั่น ต้องเป็นคนท่ีมีความศรัทธา ถ้าท่านประธานเขียนไว้ให้ 
พวกผมฟัง ผมก็จะเชื่อ เพราะว่าท่านไม่เคยปฏิวัติ ไม่เคยท ารัฐประหาร แต่คนท่ีเคยท าปฏิวัติ
ซ้ าซาก อย่างน้อยก็ ๒ ครั้ง แล้วจะบอกว่ายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรครับ  
คนท่ียึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยนั้นต้องเคารพต่อรัฐสภา ต่อพี่น้องประชาชน และต้อง 
ยึดมั่นในรัฐธรรมนูญ ท่านประธานครับ ท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งจะเป็นผู้น ารัฐบาลและ 
แถลงนโยบายนี้ ท่านเขียนได้อย่างไรว่า ท่านยึดมั่น ชัดเจนนะครับ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยว่า เขียนได้ เขียนดี และต้องเขียน แต่สิ่งท่ีผมว่าผมไม่เชื่อมั่นในตัว 
ผู้ปฏิบัติ เพราะท่านท าปฏิวัติรัฐประหารประชาธิปไตยอย่างไร และท่านฉีกรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งความจริงข้อกฎหมายฉีกรัฐธรรมนูญมันก็ผิดอย่างแรงอยู่แล้ว มันก็กบฏอยู่แล้ว ผมไม่น่า
เชื่อว่าข้อความอันนี้เกิดจากคนท่ีเคยปฏิวัติ แล้วมาพูดกับพวกเราว่าจะยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย ถ้าท่านเขียนแปลงค าพูดเป็นอย่างอื่นท่ีเราได้ยินมาว่า ท่านจะยึดมั่นในระบบ 
เผด็จการประชาธิปไตยอย่างนี้พอไปได้ ซึ่งผมก็ไม่รู้อะไรคืออะไร เผด็จการประชาธิปไตย  
แต่ถ้าบอกว่ายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแล้ว ยากท่ีผมจะเชื่อและจะท าได้ส าเร็จ ท่านได้
สถาปนาตัวเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล 
  (นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  
ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ลงจาก
บัลลังก์  โดยมอบให้  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา  
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน)  



 ๑๐๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)           จงถนอม ๓๘/๒ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอโทษที 
ครับท่าน มีผู้ประท้วงครับ ท่านประท้วงอะไรครับ 
  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร )  :   
กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๔ กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะสมาชิก
รัฐสภา ดิฉันขออนุญาตประท้วงท่านประธาน ผู้ก าลังอภิปรายในข้อ ๔๓ ซึ่งบิดเบือนซ้ าซาก 
และอีกอย่างหนึ่งดิฉันอยากจะบอกว่า ณ วันนี้เรามาแถลงนโยบายของรัฐบาล ทุกคนมาจาก
การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรามาสู่ 
การเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย วันนี้ถ้าท่านจะมาพูดถึงเรื่องอดีตมันคงยาวแน่ ๆ 
เพราะว่าท่ีผ่านมาหลาย ๆ ยุค หลาย ๆ สมัยถ้าเรามาค านวณกันแล้ว เรามาดูกันได้เลยว่า
รัฐบาลชุดไหนท่ีสร้างความเดือดร้อนท าให้ประเทศชาติเสียหาย รัฐบาลไหนท่ีมากอบกู้
สถานการณ์บ้านเมืองให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ ประชาชนอยู่ดีมีสุขทุกวันนี้ ดิฉันเองคิดว่า 
อยากให้ผู้อภิปรายช่วยอภิปรายเข้าประเด็น อยู่ในประเด็น แล้วก็อภิปรายในเนื้อหาสาระ  
ในส่วนของนโยบายท่ีรัฐบาลได้แถลงในวันนี้ ท่านประธานคะ กราบขอบพระคุณค่ะ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับ 
 
                         - ๓๙/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          พุทธชาติ ๓๙/๑ 
 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านประธานท่ีเคารพ ผมอยู่ในกรอบประเด็นนโยบายในหน้า ๒ ท่านประธานครับ 
ท่ีแถลงไว้ในข้อ ๒ ครับ ยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย แต่ผมอภิปรายว่า
ผมไม่เชื่อ เพราะฉะนั้นยังอยู่ในนโยบาย เพราะว่าการอธิบายนั้นก็ต้องอยู่ท่ีว่าเราจะเชื่อ 
แล้วว่าจะท าส าเร็จ ผมว่าท าไม่ส าเร็จ 
  ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)   :   
ขอวินิจฉัยเลยครับ 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
แต่ว่าจะท าไม่ส าเร็จเพราะอะไร ผมก็จ าเป็นต้องพูดหน่อยครับ ท่านประธานครับ ผมเข้าใจ
กติกาครับ เราจะไม่ใช่วาระของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แน่นอนผมจะไม่เข้าไปสู่จุดนั้น 
เพราะวาระนั้นยั งมาไม่ถึ ง  แต่ เอาไว้ เรื่ องนโยบายว่าท าได้หรือไม่  อย่างไรครับ  
ผมจะอยูใ่นนโยบายตลอดครับ ไม่นอกประเด็นครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับ  
ในเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน ขอให้อย่าพูดโต้เถียงกันเลยนะครับ 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านประธานครับ ท่ีผมไม่เชื่อนั้น อีกประการหนึ่งนะครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขออนุญาต
นิดหนึ่งให้ผมชี้แจงต่อผู้ประท้วงนิดหนึ่งนะครับ เมื่อสักครู่นี้ท่ีท่านประท้วงในเรื่องของอดีต
อะไรด้วย ก็เอาไว้ค่อยไปดูเมื่อสักครู่ยังไม่กระทบเท่าไรเรื่องอดีตนะครับ ท่านวันมูหะมัดนอร์
เชิญต่อเลยครับ ขอให้กระชับหน่อยนะครับ 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านประธานครับ  นอกจากนั้น ท่านยึดอ านาจแล้วก็ ไม่ ใช่ ว่ า  ๖ เดือนและ ๑ ปี  
นักประชาธิปไตยจริง ๆ แล้วท่านก็ต้องคืนอ านาจให้ประชาชน เพราะอ านาจนั้นเป็นของ
ประชาชนไม่ใช่ของผู้ใด ท่านได้ใช้เวลาถึง ๕ ปี ในท่ีท่าน ๕ ปีนั้นก็ไม่เป็นประชาธิปไตย 
ใครก็ทราบ แต่ท่ีส าคัญซึ่งท่านประธานคงจะทราบดีว่าท่านให้มีการร่างรัฐธรรมนูญ  
โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแรกก็ใช้เวลาปีกว่าเกือบ ๒ ปีไม่ผ่าน  



 ๑๐๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          พุทธชาติ ๓๙/๒ 
 
ท่านประธานคงจ าได้นะครับ เพราะว่าท่านประธานก็อยู่ในเหตุการณ์ ท่านศาสตราจารย์ 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ขอประทานอภัยท่ีเอ่ยชื่อ แต่ไม่ได้เสียหายนะครับ แล้วก็เป็นเรื่องจริง 
ท่านพูดว่าอย่างไรครับ รัฐธรรมนูญของท่านไม่ผ่านเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีอยากอยู่ยาว 
อันนี้ก็ต้องถามท่านอาจารย์บวรศักดิ์ว่า ค าว่า อยากอยู่ยาวนั้นเป็นอย่างไร แต่ก็อยู่ได้ ๕ ปี 
ท่านประธานครับ ความจริงมีบางเรื่อง ท่านนายกรัฐมนตรีครับ บังเอิญผมอยู่ในเหตุการณ์ 
หลายคนในท่ีนี้อาจจะไม่อยู่ในเหตุการณ ์แต่บางคนอยู่ครับ เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับ  
ผมรู้สึกว่าท่านไปไกลในอดีตเกินสมควรแล้ว 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ก็อยู ่
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  คือผมเข้าใจ
ท่ีท่านพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องอดีต ท้ังหลาย แต่คราวนี้ วันนี้ เราก าลั งฟังการอภิปราย 
ของคณะรัฐมนตรีของท่านนายกรัฐมนตรี ท่านจะมองในแง่ ท่ีเกี่ยวกับความส าเร็จ 
ของแผนนโยบาย 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
โอเค (OK) เกี่ยวกับความส าเร็จ ผมว่าไม่ส าเร็จ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต้องขอสรุป 
แต่ถ้าเป็นอธิบายรายละเอียดเลยนะครับเกี่ยวกับท่านท าเหตุการณ์อะไรต่าง ๆ ผมว่า 
มันก็เสียเวลานะครับ เหตุการณ์ต่าง ๆ ทุกคนรู้ 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ไม่เสียเวลา เพราะว่าผมจะอยู่ในกรอบเวลาท่ีเขาอนุมัติ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับ 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
แล้วถ้าผมผิดข้อบังคับข้อใด ท่านประธานทักท้วงผมได้เลยครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  คือมันจะ
เรื่องไม่ตรงประเด็นเท่าไร ถ้าท่านอธิบายยาวในเร่ืองนี้นะครับ  



 ๑๐๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          พุทธชาติ ๓๙/๓ 
 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ก็เวลาของผมครับท่านประธาน ตราบใดท่ีผมยังไม่ผิดข้อบังคับ ท่านประธานได้กรุณาให้ผม 
ได้พูด เพราะว่าอยู่ในเวลาผม ถ้าท่านทักท้วงเวลาของผมก็จะหยุดอยู่ครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ขอบพระคุณท่านประธานครับ ก็ในวันท่ีท่านยึดอ านาจบังเอิญว่าผมอยู่ในเหตุการณ์  
ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับท่านประธาน ผมขอพูดสั้น ๆ ว่า ท่านมีอ านาจท่านพูดได้ แต่ผมติดใจ 
วรรคสุดท้ายอยู่วรรคหนึ่ง เพราะพวกผมอยู่ในห้องประชุมหลายคนอยู่ ท่านบอกว่า 
เมื่อตกลงกันไม่ได้ รัฐบาลไม่ลาออก ผมขอยึดอ านาจประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้ นไป  
ก็ไม่ติดใจครับ ท่านประกาศได้ แต่ท่านชี้หน้าพวกผมท่ีนั่งว่า ใครอย่าคิดสู้ผมนะ ถึงสู้ก็สู้ไม่ได้ 
ผมเข้าใจครับ สู้ท่านไม่ได้เพราะรถถัง อาวุธเต็มไปหมด แต่ประโยคสุดท้ายนี่ผมอยากจะถาม
ท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านจ าได้ไหม แล้วท่านหมายความว่าอย่างไร เสียดายท่านลุกขึ้ นไป  
ไม่เป็นอะไรท่านคงได้ยิน ท่านบอกว่าใครอย่าคิดสู้นะ ถึงสู้ก็สู้ไม่ได้ ------------------------------ 
 

 - ๔๐/๑ 
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ผมเตรียมการเรื่องนี้มา ๓ ปีกว่าครับ ประโยคนี้ส าคัญแล้วผมข้องใจจนบัดนี้ ไม่มีโอกาส 
ได้ถาม ผมขอถามวันนี้ว่าผมเตรียมการมา ๓ ปีกว่าหมายความว่าอย่างไร นับย้อนหลังไป  
ปี ๒๕๕๗  ๓ ปี ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๔  ๓ ปีแสดงว่าตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 
หลังรัฐบาลเลือกตั้งแล้ว ท่านก็เตรียมการแล้ว แทบไม่น่าเชื่อเลยครับ ผมก็ไม่คิดว่าจะได้ยิน
ค านี้และถ้าท่านปฏิเสธ ผมก็จะพูดต่อมีอะไรอีกบางประการท่ีผมก็ตรวจสอบว่ามันเป็น 
ของจริ ง  ท่านได้ เตรียมการอย่ างละ เอียดมากด้วยครับ  ซึ่ ง ไม่ เป็นอะไรเดี๋ ยวให้ 
ท่านนายกรัฐมนตรีมาปฏิเสธ ผมเสียดายครับ เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ เตรียมการมา ๓ ปี 
แล้วมาอ้างว่ายึดอ านาจเพราะบ้านเมืองมันวุ่นวาย มาแก้ปัญหา แต่ ๓ ปี ท่านเตรียมการ
อะไรครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งท่ีเกิดขึ้นก่อนยึดอ านาจนั้นมันเป็นการเตรียมการหรือกระท าการ
คิดมาเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ผมไม่อยากกล่าวหาครับ แต่ผมก็ไม่เชื่อครับ ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ ผมเชื่อว่าไม่มีวันท่ีคนท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วจะยื่นประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชน พูดว่ายึดมั่นผมไม่เชื่อ ดังสุภาษิตไทย ไม่ได้หยาบครับ ท่านประธานครับ  
แต่เป็นสุภาษิต 
   (นายสมพงษ์ โสภณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง ได้ยืนและ 
ยกมือขึ้น) 
  ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)   :   
ท่านวันมูหะมัดนอร์ครับ มีผู้ประท้วงครับ เชิญครับ  
  นายสมพงษ์ โสภณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ระยอง)  :  เรียนท่านประธาน 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สมพงษ์ โสภณ ครับ จังหวัดระยอง เขต ๔ พรรคพลังประชารัฐ  
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ขอประท้วงข้อ ๔๓ ครับ เมื่อสักครู่ตอนท่ีท่านประธานชวนได้นั่งอยู่
ท่านก็ได้บอกแล้วว่า การพูดในเรื่องอดีตเพื่อท่ีจะเอามาเข้าในประเด็นก็เอาแค่พอสมควร  
และอีกอย่างหนึ่ งทางประธานวิป (Whip) ก็บอกแล้วว่าในเรื่องของการเฉลี่ยเวลา 
เพราะฉะนั้นท้ัง ๒ ส่วน ท่านประธาน ถ้าทุกท่านขึ้นมาแล้วบอกท่านประธานอนุญาตให้พูด
แต่ในเรื่องอดีต ผมนั่งฟังตั้งนานแล้วยังไม่เห็นเข้าประเด็นเลยครับ แล้วท่านประธานทนฟังได้
อย่างไร ก็ขอท่านประธานวินิจฉัยว่าถ้าทุกท่านขึ้นมาแล้วพูดแต่เรื่องอดีต ผมว่าเดือนนี้ 
ก็ไม่จบ ก็ขอท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ ให้เข้าประเด็นครับ  
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  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมวินิจฉัยครับ 
ท่านวันมูหะมัดนอร์ท่านกรุณาสรุปเรื่องนี้ได้แล้วนะครับ   
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ได้ครับ ผมพูดว่า ไม่มีวันท่ีประชาธิปไตยมาจากมือคนท่ีหัวใจไม่เป็นประชาธิปไตย  
เหมือนสุภาษิตไทยท่ีว่า ไม่ ได้หยาบครับบอกว่า ไม่มีวันท่ีงาจะออกจากปากสุนัข  
ท่านประธานครับ   
  (นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร ได้ยืนและ 
ยกมือขึ้น)  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ประท้วง
ใครครับ เชิญ 
    นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สกลนคร)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ กระผม นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร 
พรรคเพื่อไทย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมประท้วงท่านประธานตามข้อ ๑๕ ท่านประธาน 
ไม่เป็นกลาง ท่านผู้อภิปรายอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ก็อยู่ในประเด็น ผมนั่งฟังมาตลอด  
แล้วมันเป็นเร่ืองของเวลาท่ีเขาจัดสรรกันแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่น เขาไม่ได้กินเวลาคนอื่น 
ถึงจะหมดไปก็เรื่องของผู้อภิปราย ท่านประธานวินิจฉัยด้วย   
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่มีอะไร 
ท่ีผมไม่เป็นกลางนะครับ เชิญต่อครับ 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานครับ ผมจะเข้ามาสู่นโยบายต่อไปนะครับ ในหน้า ๔ ข้อ ๒.๓ ท่านบอกว่า  
พัฒนาและส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ซึ่งผมได้อภิปรายไปแล้วว่าผมไม่เชื่อ มีธรรมาภิบาล มีความรักชาติ  
มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ประโยคนี้ผมจะถามท่านนายกรัฐมนตรีดูว่า ท่านบอกว่า 
พร้อมท้ังส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ ----------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                   - ๔๑/๑ 
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แสดงให้เห็นว่านักการเมืองตอนนี้ รวมท้ังตัวผมด้วย อาจจะตัวท่านประธานด้วยว่า 
ยังไม่มีคุณภาพ ท่านจ าเป็นต้องส่งเสริมให้มีคุณภาพ เป็นคนดีและมีคุณธรรม ตรงนี้ 
ไม่เป็นอะไรครับ ท่านว่าใครไม่มีคุณภาพ ก็พิสูจน์กันเองไม่ได้ แต่สิ่งท่ีผมอยากจะเห็นว่า
ท าไมละครับ รัฐมนตรีของท่าน รองนายกรัฐมนตรีของท่าน พรรคการเมืองสนับสนุน 
ของท่านนั้นบอกว่ามีคุณภาพ ไปสัมมนากันในรีสอร์ท (Resort) ท่ีบอกว่าผิดกฎหมาย 
มีการจับกุม ๒ ครั้ งแล้ว และอย่างนี้บอกว่ามีคุณภาพได้อย่างไรครับ ตัวรัฐมนตรี 
ของคณะของท่านไปกระท าการในอันท่ีประชาชนขาดความเชื่อมั่นว่าท่ีผิดกฎหมายนี่
นักการเมืองท าได้ และจะบอกว่าส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพได้อย่างไร เป็นคนดี 
มีคุณธรรม ความรู้และความสามารถ ท่านประธานครับ ตอนนี้เขาก็วิจารณ์กันเยอะว่า
คณะรัฐมนตรีชุดนี้ขาดอะไรหลายอย่าง หลายคนท่ีเขาวิจารณ์กันว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
หลายคนก็บอกว่ามีบางท่านรุกป่า ประชาชนไม่มีท่ีท ากิน แต่รัฐมนตรีไปยึดป่าได้ บางคน 
ก็เกี่ยวกับการเปิดบ่อน เป็นนักเลงใหญ่โต ท่านประธานครับ สิ่งเหล่านี้มันพิสูจน์ไม่ได้ 
แต่ถ้าเขียนในนโยบายชัดเจนอย่างนี้ รัฐบาลต้องท าเป็นตัวอย่างครับ ไม่ใช่ว่าจะพัฒนาการเมือง 
คุณภาพคณะของรัฐบาลนั้นไม่รู้ว่าจะมีคุณภาพสักขนาดไหน เขาวิจารณ์กันเยอะ ดังท่ีผม 
ได้กล่าวเอาไว้ ผมก็คงจะข้ามไปเรื่อย ๆ แต่รับรองได้ว่าผมจะไม่อยู่นอกกรอบของนโยบาย 
ท่านประธานครับ ผมอภิปรายไป ผมดูเวลาไปด้วย ท่านไม่ต้องเป็นห่วงครับ ในหน้า ๗ 
นโยบายบอกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย เศรษฐกิจ 
มหภาค การเงินการคลัง ท่านมาดูครับ ข้อ ๕.๑.๒ ก ากับดูแลวินัยการเงินการคลังโดยก ากับ
ดูแลให้หน่วยงานของรัฐด าเนินตามกฎหมาย วินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด  
ท่านประธานครับ บทบาทและหน้าท่ีนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดก็คงรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่ีผ่านมาท่านประธานครับ ท่านนายกรัฐมนตรีท่ีผ่าน ๆ มา 
เวลาจะเลือกแต่งตั้งคนท่ีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้น เขาก็จะดูว่าจะไปก ากับดูแล 
อย่างเคร่งครัดได้มากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต มันไม่ได้
ดูแลเงินของพรรคนี่ครับ ดูแลเงินของประเทศ แล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ท่ีท่านแต่งตั้งให้ไปดูแลก ากับนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ตลอด จนกระท่ังวันนี้ว่าท่านไม่ได้มีวินัย
ในทางการเงิน สมัยท่ีท่านไปก ากับดูแลสถาบันการเงินซึ่งเล็กกว่ากระทรวงการคลัง 
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เยอะนะครับ ธนาคารกรุงไทยนั้น ท่านได้อนุมัติ เงินให้ เกิดความเสียหายแก่ประเทศ 
และธนาคารเกือบหมื่นล้านบาท หรือหมื่นกว่าล้านบาท และจะบอกไม่ผิดได้อย่างไร เพราะว่า 
ติดคุกติดตะรางกัน ๒๐ กว่าคน ท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดทราบดี กรรมการ ๓ ใน ๕ ติดคุก 
และในข้อบังคับนั้นชัดเจนว่าธนาคารจะอนุมัติไม่ได้ ถ้าเงินเกินกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท  
ถ้ามีกรรมการคนใดคนหนึ่งคัดค้าน ท่านอุตตมซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ปัจจุบัน ท่านเป็นคนหนึ่งท่ีอนุมัติ รายงานการประชุมก็ชัดเจนว่าท่านนั่งอยู่และบันทึก 
การประชุมก็ไม่ได้บอกว่าท่านคัดค้าน แล้วจะให้ผมเชื่อว่าท่านจะมาก ากับเงินงบประมาณ
ของประเทศ ๓ ล้านล้านบาทนั้นด้วยความเคร่งครัด มีวินัยได้อย่างไร แค่ธนาคารกรุงไทย 
ท่านยังขาดวินัยเลยครับ แล้วพลอยให้บอกว่าติดคุกกัน ๒๐ กว่าคนครับ ท่ีอนุมัติประเภท
เดียวกับท่าน ๑๘ ปี ท่านหลุดมาได้ ผมก็ไม่ว่าอะไร ------------------------------------------------ 
 
                 - ๔๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ศิริพร ๔๒/๑ 
 
เพราะว่าอาจจะเป็นความมหัศจรรย์ของกฎหมายก็ได้ แต่ท่านจะมานั่งดูแลกระทรวงการคลัง 
เงินของประเทศ เงินของผมด้วยนี่ครับ ผมไม่มั่นใจครับ และท่ีส าคัญท่านประธานครับ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องเซ็นลงนามในธนบัตรท่ีบอกว่า  ธนบัตรช าระหนี้ได้ 
ตามกฎหมาย แล้วในธนบัตรนั้นมีพระบรมฉายาลักษณ์ด้วย คนท่ีมีต าหนิ คนท่ีไม่ได้มีความ
ซื่อสัตย์ ไม่เหมาะสมนี่ผมว่ามาลงนามตรงนี้ ซึ่งเงินนี้ใช้ท่ัวประเทศ ท่ัวท้ังโลก ผมไม่อยากจะ
เห็นครับ ท่ีมีลายเซ็นของคนท่ีไม่ค่อยท่ีจะยอมรับได้ลงนามข้างซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์
ท่านประธานครับ 
  ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)   :   
ท่านวันมูหะมัดนอร ์ผมไดเ้ตือนไวแ้ล้วว่าอย่าพยายามไปอ้างอิงถึงสถาบันเลยนะครับ  
  (นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)   :  
ประท้วงครับ กราบเรียนท่านประธานครับ ผม สายัณห์ ยุติธรรม ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พรรคพลังประชารัฐ ผมอยากให้ท่านสมาชิกผู้อาวุโสซึ่งผมเคารพท่านส่วนตัวนะครับ  
ให้ถอนนะครับ เอาเบื้องสูงมาอ้างในสภานี้ไม่ได้ครับ ต้องถอนอย่างเดียว  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ขอถอนว่าอะไรครับ 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)   :   
ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปเซ็นกับพระบรมฉายาลักษณ์  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ไม่ใช่ครับ ผมบอกว่า 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
พูดเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานครับว่า เอาลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปเซ็น
ร่วมกับพระบรมฉายาลักษณ์ 
 



 ๑๐๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ศิริพร ๔๒/๒ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมขอ
วินิจฉัยดีกว่า อย่าพูดบ่อยเลย  
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  ผมว่า
ให้ถอนครับ มันจะดีกับประเทศนี้ครับ เพราะท่านอยู่ทางชายแดนใต้ด้วย 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  คือผม 
ขอเตือนก็แล้วกันท่านวันมูหะมัดนอร์รวมท้ังท่านสมาชิกในท่ีนี้นะครับว่า  อย่าอ้างถึง 
สถาบันมาก 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)   :   
ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนนี้เซ็น ท่านก็ไม่ต้องจ่ายสตางค์ก็ได้ครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เอาเพียง 
แค่นั้นนะ 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)   :  
ท่านพูดเมื่อสักครู่ครับ ท่านเปิดเทปเลยท่านประธาน ดูสิว่าไปเซ็นร่วมกับพระบรมฉายาลักษณ์ 
ผมว่าอย่าพูดดีกว่าสภานี้ อย่าเอาเบื้องสูงมาอ้างกัน เราก าลังอภิปรายนโยบายรัฐบาลต่อไป 
ไม่ใช่รัฐบาลท่ีแล้ว  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับ  
ก็เหลือแต่เพียงว่าไม่ควรไปเซ็นชื่อในธนบัตร  
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  โอเค 
(OK) นะครับท่านประธาน ขอเตือนท่านประธาน ต้องประท้วงท่านประธานด้วยนะครับ  
อย่างนี้ไม่ได้ เดี๋ยวคนอื่นพูดอีก 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต้องฟัง 
ท่านก่อน ผมขอร้อง  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านประธานครับ ผมถอนก็ได้ครับ แต่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องถอนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังนี้ออกไปครับ ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ ท่านประธานครับ จริง ๆ แล้ว 
ท่านเปลี่ยนรัฐมนตรีได้นะครับ เพราะอ านาจของท่านนายกรัฐมนตรีครับ  



 ๑๑๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ศิริพร ๔๒/๓ 
 
  (นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร )  :  
ท่านประธานคะ ดิฉันขอประท้วง  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ประท้วง
เรื่องอะไรครับ ข้อไหนครับ 
  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  
เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๔ กรุงเทพมหานคร ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ดิฉันขอประท้วง
ท่านประธานนะคะ ท่ีท่านผู้อภิปรายสักครู่นี้ ในข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ ๔๓  
ให้ร้ายป้ายสี ดิฉันขออนุญาตเอ่ยนามท่านอุตตมนะคะ ณ ปัจจุบันนี้ก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ต้องเรียนอย่างนี้ว่าค าตัดสินของศาลฎีกาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
พิพากษามาแล้วเมื่อวัน ท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับคดีของธนาคารกรุงไทย  
ผ่านกระบวนการในการตรวจสอบมาหลายขั้นตอน ดิฉันได้ติดตามในส่วนของคดีนี้ 
มาอย่างต่อเนื่อง ถ้าท่านผู้อภิปรายใส่ร้ายป้ายสีโดยท่ีไม่เคารพศาลในส่วนของค าตัดสิน 
ละเมิดค าตัดสินของศาล บอกว่ากระบวนการตัดสินพิสดาร ดิฉันขอให้ท่านประธานวินิจฉัย
ให้ท่านสมาชิกถอนค าพูดด้วยนะคะ กราบขอบพระคุณค่ะ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมวินิจฉัยครับ  
เข้าใจว่าบุคคลท่ีท่านเอ่ยอยู่ในสภาแห่งนี้ ดังนั้นเดี๋ ยวท่านก็คงขึ้นมาชี้แจงเองประท้วง 
อะไรครับ  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านประธานครับ ผมต่อเลยนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้บอกว่าศาล 
  (นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวมี 
ข้างหลังประท้วงอีกคนครับ ฟังท่านหน่อย เชิญครับ เชิญท่านประท้วงก่อน  



 ๑๑๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ศิริพร ๔๒/๔ 
 
  นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ยะลา)  :  ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ ผม ซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ  
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมประท้วงท่านประธานตามข้อ ๕ นะครับ เพราะว่าท่านต้องคุม 
การประชุมอภิปรายในสภานี้ด้วยความเรียบร้อย อันท่ี ๑ นะครับ 
 
                  - ๔๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                         น าพร ๔๓/๑ 
 
   อันท่ี ๒ ก็คือว่าการประท้วงตามข้อบังคับ ข้อ ๔๓ ก็บอกชัดเจน ท่านไม่ต้อง
อธิบายเรื่องอะไร เพราะว่าหน้าท่ีในการตอบโต้ผู้อภิปรายเป็นหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี 
และคณะรัฐมนตรีครับ ขอบคุณมากครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท าอะไรผิด
เลยนะครับ ก็ว่าไปตามท่ีท่านว่านั่นละ เชิญท่านวันมูหะมัดนอร์ครับ  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านประธานครับ แต่ว่าผมจ าเป็นต้องขอแก้นิดหนึ่ง ผมไม่ได้บอกว่าศาลตัดสินด้วย 
ความมหัศจรรย์อะไร ผมแค่บอกว่าอาจจะเป็นมีคนอธิบายว่ารอดเพราะกฎหมายอาจจะมี
บทมหัศจรรย์อะไร แต่ศาลผมเคารพ ท่านตัดสินไปแล้วนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่า 
คนท่ีอยู่ไม่ได้ตัดสินว่าผิดนั้น แต่ผมอธิบายไม่ได้บอกว่าท่านผิดนะครับ แต่ท่านไม่เหมาะสม
อย่างไร เพราะว่าคนท่ีเซ็นพร้อมกับท่านนั้นติดคุกหมด ก็ไม่เป็นอะไรครับ ก็ดีด้วย  
แต่ว่าอีกอันหนึ่ง ท่านนายกรัฐมนตรีมาพอดี ท่านนายกรัฐมนตรียังมีโอกาสจะเปลี่ยนได้ครับ 
เพราะผม เห็นคนในคณะรั ฐบาลของ ท่านน่ าจะ เหมาะสมเป็นรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงการคลั ง ไ ด้  ผม ไม่ ไ ด้ แนะน านะครับ  แต่ ว่ า ไปอยู่ ก ระทรวงแรง งาน  
ท่านหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล ท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงการคลังนะครับ ก็มือดี เป็นผู้ว่าการ
แบงก์ชาติ เคยเซ็นในธนบัตรแล้ว ท่านก็ไปตั้งไว้ให้ไปอยู่ในกระทรวงแรงงาน ถ้าท่านสลับไป 
ผมไม่มีปัญหาครับ ท่านเอาท่านจัตุมงคลมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
เซ็นในธนบัตรได้ครับ แล้วก็ท่านก ากับ ผมก็เชื่อว่าท่านจะรักษาวินัย ท่านเป็นอธิบดี 
มาหลายกรม ท่านก็ให้คุณอุตตมไปอยู่กระทรวงแรงงานก็เหมาะสมดีนะครับ แล้วก็ 
อีกประการหนึ่ ง  ผมก็ยั งไม่ เคยเห็นคนท่ีเป็นหัวหน้าพรรคมาเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ผมกลัวจะสับสนว่าเงินของแผ่นดิน เงินของพรรคปนไปปนมา คงไม่เป็น
อย่างนั้น แต่ว่าผมมีสิทธิท่ีจะสงสัย เพราะว่าผมเป็นคนเสียภาษี ผมเป็นเจ้าของเงิน 
ของประเทศ ผมไม่อยากจะเห็นความสับสน ท่านคงไม่ท าตามค าแนะน าของผม  
แต่ว่าผมหาทางออกให้ว่าเอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
ก็น่าจะไปได้ครับ ท่านประธานครับ ผมขอข้ามมาครับ เอานโยบาย ในหน้า ๒๕ เห็นหรือไม่ครับ  



 ๑๑๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                         น าพร ๔๓/๒ 
 
ถ้าไม่มีการประท้วงผมก็ไปเร็วได้ ในหน้า ๒๕ ครับ ๑๐.๒ ปรับปรุงระบบท่ีดินท ากิน 
และลดความเหลื่อมล้ าในด้านการถือครองท่ีดิน โดยจัดสรรท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัยให้แก่
ราษฎรท่ียากไร้และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ  
การกระจายสิทธกิารถือครองให้แก่ผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่ได้รุกล้ า เป็นนโยบายท่ีดีครับ แต่ก็ไม่ได้
บอกว่าจะจัดอย่างไร เพราะในขณะนี้ความเหลื่อมล้ าสูงมาก คนคนเดียวบางทีครองท่ีดิน
หลายแสนไร่ เป็นล้านไร่ แต่ชาวบ้านตาด า ๆ ท่ีอยู่ ท่ีท ากินก็ยังไม่มี เป็นนโยบายท่ีดี  
แต่ผมไม่เห็นว่าน่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะท่านไม่ได้เขียนว่าจะจ่ายให้กับคนยากจน 
ได้ เมื่ อ ไร  มีวิ ธี อย่ าง ไร แล้ วคน ท่ีครอง ท่ีดิ น เยอะ ๆ นั้นจะขึ้นภาษี ท่ีดินอย่ างไร  
ก็ไม่กล้าท่ีจะบอกชัดเจน เพราะฉะนั้นก็ยังเห็นว่าเป็นนโยบายท่ีน่าจะดี  แต่ว่าความส าเร็จ 
ไม่รู้จะเกิดขึ้นใน ๔ ปีของรัฐบาลท่านหรือเปล่าครับ ต่อไปครับ ในหน้า ๒๖  ๑๐.๔ ครับ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อพัฒนา
ประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
ทรัพยากรแร่ของเรามีเยอะจะจัดสรรอย่างไรให้เป็นประโยชน์ แต่ผมอยากจะพูดสั้น ๆ ว่า  
ท่ีท่านบอกว่าจะสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ --------------------------------------------  
 

- ๔๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ธนัชญา ๔๔/๑ 
 
ท่านประธานครับ ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปใช้มาตรา ๔๔ ไปให้ยุติการท าเหมืองแร่ทองเอาไว้
ซึ่งเขาฟ้องไปท่ีตุลาการ แล้วก็ฟ้องไปท้ังศาลต่างประเทศ และจะมาในประเทศไทย  
ผู้รู้หลายคนครับ เพราะจะสร้างความมั่นคงทรัพยากรแร่กลายเป็นจะเกิดความไม่มั่นคง  
เพราะเขาบอกกันว่าอาจจะมีโอกาสแพ้ได้สูง และอาจจะต้องเสียค่าโง่หลายหมื่นล้านบาท  
ในรายละเอียดนั้นเดี๋ยวคงจะมีคนพูดทีหลัง แต่ในกรณีนี้ผมก็ข้องใจเช่นเดียวกันว่า  
ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่านอุตตมก่อนหน้านี้ก็ไปอยู่ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม 
ท าไมท่านไม่แก้ไข ปล่อยให้ท่านนายกรัฐมนตรีต้องไปใช้มาตรา ๔๔ ซึ่งเป็นเหตุท่ีเราจะต้อง
เสียเงินเพราะเขาฟ้องมา แล้วถ้าท่านอุตตมได้มีโอกาสใช้กฎหมายเหมืองแร่ กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายโรงงาน ท่านอาจจะบอกว่าท่านเข้าไปนั้นมาตรา ๔๔ ไปแล้ว  
แต่ท่านเข้าไปท่านต้องรับผิดชอบกับสิ่งท่ีเกิดขึ้น ดูแล ผมไม่เห็นว่าท่านได้แก้ไขในเรื่องนี้
อย่างไร ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาของท่านนายกรัฐมนตรีอีกเหมือนกันว่า ถ้าท่านใช้
มาตรา ๔๔ นั้น ในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่านอุตตมก็เตรียมเงินใช้เขาไป แต่ถ้าหากว่า 
ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่านก็ต้องเตรียมเงินใช้  
ท่ีฝร่ังเขาฟ้องมานะครับ  
  ท่านประธานครับ ด้วยความรวดเร็ว เพราะเวลาอีก ๗ นาทีครับ ในข้อ ๑๑.๘ 
ในหน้า ๒๙ บอกว่า จากนโยบายนี้ต้องการจะกระจายอ านาจ กระจายความรับผิดชอบ  
เพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทของเอกชน 
และชุมชนในการให้บริการสาธารณะ ก็เช่นเดียวกันครับ เรื่องการกระจายอ านาจพูดกันมาเยอะ
ในตอนหาเสียงเลือกตั้งคราวท่ีแล้ว ผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อพรรคเดี๋ยวจะเกิดการประท้วง  
แต่อย่างน้อย ๒ พรรคครับ ๓ พรรคท่ีไปร่วมรัฐบาลนี้บอกว่าจะสนับสนุนการกระจายอ านาจ 
บางพรรคบอกว่าจะให้มีการเลือกตั้งในทุกระดับ บางพรรคก็บอกว่า จะลดอ านาจของรัฐบาล
ให้เล็กลง ให้ท้องถิ่นนี้ ใหญ่ขึ้น แต่ในนี้ก็ไม่บอกชัดเจนว่าจะกระจายอ านาจอย่างไร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายงาน กระจายงบประมาณครับ ท้องถิ่นมีปัญหามากในเรื่อง
งบประมาณตอนนี้  เดิมรัฐธรรมนูญเขียนว่าจะต้องให้งบประมาณของประเทศนั้น 
ไปให้ท้องถิ่น ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ท่านก็ท าไม่ได้เพราะก็เอาเงินไปซื้ออาวุธซื้ออะไรท่ีไม่จ าเป็น
เยอะแยะ แต่ ท้องถิ่ นนั้นแทบจะบริหารจ่ าย เงิน เดือนก็หมดแล้ ว  ไม่มีทาง ท่ีจะ 



 ๑๑๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ธนัชญา ๔๔/๒ 
 
พัฒนาได้ ท้องถิ่นไม่มีทางจะโตจะรับผิดชอบได้ เพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้รัฐบาล  
โดยเฉพาะพรรคท่ีไปร่วมรัฐบาลนั้นท่านไปพูดกับประชาชนไว้เยอะ จะกระจายอ านาจให้
ท้องถิ่น ให้ประชาชนเขาบริหารตัวเองได้ จะเลือกตั้งผู้บริหารท้ังระดับจังหวัด ระดับอะไร 
ต่าง ๆ นั้น ท่านต้องรับผิดชอบ เพราะเขาจะต้องทวงท่าน เขาไม่ได้ทวงท่านนายกรัฐมนตรี 
ในโอกาสต่อไปท่านจะพูดได้อย่างไรว่าสิ่งท่ีเป็นนโยบายนั้น แต่จะบอกว่าเป็นพรรคร่วมกัน
หลายพรรคเขียนล าบาก ไม่ได้ครับ การท่ีพรรคหาเสียงนั้นเป็นสัญญาประชาคมต้องปฏิบัติ 
ผมอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นใจพรรคการเมืองด้วยนะครับ ในเรื่องการกระจายอ านาจ 
เป็นเรื่องส าคัญที่สุดครับ น่าจะท าให้เสร็จภายใน ๒-๓ ปี และต้องมีความชัดเจน ผมจะตามดู
ในเรื่องงบประมาณต่อไปว่าท่านได้ให้ท้องถิ่นมากน้อยแค่ไหน หรือท่านเอาไว้ส่วนกลาง 
เยอะ ๆ แล้วท่านไปให้เขาท างานเยอะ ๆ แต่ท่านไม่ให้งบประมาณไปก็ไม่สอดคล้องครับ 
เพราะฉะนั้นอยากจะให้พรรคท่ีไปร่วมรัฐบาลได้ติดตามให้เป็นวาระท่ีส าคัญแห่งชาติครับ 
การกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่น เขามีสิทธิมีเสียงอย่างมากครับ  
 
                 - ๔๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ภิรญา ๔๕/๑ 
 
  ต่อไปนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ผมจะไม่พูดท้ังหมดครับ เวลาผมก็เหลืออีก 
๔ นาที แต่ผมข้องใจครับท่านนายกรัฐมนตรี ท่านประธานครับ ค าว่า เร่งด่วนของท่าน 
ไม่มีระบุได้เลยว่าจะท าเสร็จเมื่อไร การแก้ไขปัญหาการด ารงชีวิตของประชาชน พูดได้  
พูดเร่ือยเปื่อยไปได้ จะปรับปรุงสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่มีอะไรท่ีเห็น
เป็นรูปธรรมว่าประชาชนจะดีขึ้นอย่างไร ภายในเวลาเท่าไร เร่งด่วน ๔ ปี ไม่ใช่เร่งด่วนครับ 
จบ ๓ ปี ก็ไม่ใช่เร่งด่วนครับ อย่างน้อย ๑ ปี หรือ ๒ ปี ผมไม่เห็นว่าในนี้จะท าได้ในเวลา 
อันสั้น ๆ นั้น ถ้าผมไม่พูดในเรื่องนี้ก็คงไม่ได้ ในหน้า ๓๒ นี่ครับท่านประธาน ข้อ ๙ เมื่อสักครู่นี้ 
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ าเสียงดัง ๆ อยู่ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข 
ในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัดการแก้ปัญหายาเสพติดให้ความส าคัญกับกระบวนการ 
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ท่านประธาน 
ท่ี เคารพครับ ปัญหายาเสพติดความจริงไม่ ได้ เป็นปัญหาเฉพาะในภาคใต้ เ ท่านั้น  
มันเป็นปัญหาท่ัวประเทศ ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าท่ีก็จะแสดงความสามารถในการจับรายใหญ่ ๆ 
ของประเทศคราวละ ๕ ,๐๐๐ ,๐๐๐-๖ ,๐๐๐ ,๐๐๐ ผมเห็นด้วยและควรจะกระท า  
ก็ต้องชมเชยท่านรองนายกรัฐมนตรีประวิตรด้วยท่ีว่าท่านไปท า แต่ท่านครับ ปัญหาของ
ประชาชนไม่ได้อยู่ท่ีรายใหญ่ ๆ นี้ครับ มันอยู่ท่ีรายย่อย รายกลางท่ีมันกระจายไปอยู่ตาม
หมู่บ้าน ตามต าบล และตามอ าเภอ ปล่อยได้อย่างไรครับ เจ้าหน้าท่ีปล่อยปละละเลยมาก 
อ้างว่าความไม่สงบ ไม่อยากเข้าพื้นท่ี ท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีครับ 
จริง ๆ ปัญหาชายแดนภาคใต้ก็มีส่วนเรื่องยาเสพติดนี้มาก ท่านเชื่อไหมครับว่าบางต าบล 
เกือบทุกต าบลต้องการ อส. แค่ ๑๒ คน มีคนสมัครหลายร้อยคน แต่ก าหนดว่าคนท่ีจะเป็น 
อส. นั้นต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตรวจปัสสาวะ ไม่มีประวัติ ปรากฏว่าท้ังต าบลหาคน 
ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ถึง ๕ คน เป็นได้อย่างไรครับ แล้วอนาคตของชาติจะเป็น
อย่างไรครับ เยาวชนของชาติ คนท่ีวัยแข็งแรง คนวัยท างานจะเป็น อส. หาไม่ได้ ๑๒ คน  
ถ้าได้ก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เกี่ยวอะไร มันระบาดมากครับ แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ี 
ปล่อยปละละเลย ถึงเวลาท่ีต้องท าอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเร่งรัดเจ้าหน้าท่ีให้อย่างเต็มท่ีครับ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่ใช่เรื่องของยาเสพติดอย่างเดียว ท่านนายกรัฐมนตรีครับ  
ความไว้ วางใจ  กฎหมาย ท่ี ใช้บั งคับ  การปฏิบั ติ ท่ี ไม่มี ความ เ ท่ากัน ท่ัวประเทศ  



 ๑๑๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ภิรญา ๔๕/๒ 
 
ท่านนายกรัฐมนตรีทราบดีว่าสถานการณ์ท่ีมีการแถลงกันท่ีสภา พรรค สมาชิก แม้แต่ 
พรรคร่วมรัฐบาลก็ไปแถลงด้วยว่าอยากจะเลิกกฎหมายท่ีไม่เป็นธรรม เช่น กฎอัยการศึก 
กฎหมายความมั่นคงใช้มา ๑๐ กว่าปี งบประมาณไป ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท คนก็ไปตั้ง 
๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ คน ก็ไม่ได้ดีขึ้น ในวันนี้ก็รุนแรงขึ้น ประเด็นท่ีเป็นปัญหานะครับ  
ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงไปตรวจดูหลายครั้ง ท่านไม่เชื่อครับ  
ท่านถาม ส.ส. อาดิลัน พรรคพลังประชารัฐของท่าน เขาเป็นทนายให้กับคดีความมั่นคง 
เป็นร้อยคดี  ผมก็ถามท่านอาดิลันว่าท าไมคนเหล่านี้ถูกจับแล้วก็ติดคุกติดต ะราง 
เป็นข้อเท็จจริง เขาบอกส่วนใหญ่ไม่ใช่ท้ังหมดครับ ต้องสารภาพ เพราะเป็นอย่างไรครับ  
เอาถุงด าคลุมหน้าไม่ให้เขาหายใจ เขาบอกเขาสารภาพดีกว่าครับ มันจะตาย นี่ก็พะงาบ ๆ 
อยู่ท่ีห้องไอซียู (ICU) ท่ี มอ. ผมไม่ได้ว่าคนนี้ถูกคลุมหน้า 

 
       - ๔๖/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง)      ลลิตา ๔๖/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  สรุปได้แล้วครับ 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ผมก็ขอเวลาจากฝ่ายนี้ ๒-๓ นาที ก็เป็นเรื่องของฝ่ายค้าน ขอ ๒-๓ นาทีเท่านั้น ท่านประธาน 
เพื่อให้จบเรื่องนี้ เรื่องเดียว ก็ เพราะการท่ีใช้นอกกฎหมาย กฎหมายก็ แย่อยู่แล้ว  
นอกกฎหมายครับ ก็ไม่แน่ท่านอาดิลันจะยืนยันหรือเปล่า แต่ตอนนั้นผมถามท่านยืนยันกับ
ผมหลายครั้งว่า เกือบทุกคดีเอาถุงด าปิดหน้า แล้วก็สารภาพ บางครั้งไปสอบให้นอน  
ในห้องแอร์ เปิดความเย็นสุด ๆ ครับ ไม่ให้ถอดเสื้อ ไม่ให้ผ้าห่ม เขาบอกก็อย่าว่าแต่คืนหนึ่ง
เลยครับ ชั่วโมงเดียวก็ไม่ไหว สารภาพเสียดีกว่า ตรงประเด็นนี้ท่านอย่าไปเชื่อเจ้าหน้าท่ี
จนเกินไปนัก ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ผมก็เชื่อว่าเจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่ก็เป็นคนดี ตั้งใจท างาน
เสียสละชีวิตผมก็เห็นใจ และอยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีดูแลเจ้าหน้าท่ีให้ดี ให้สวัสดิการ
เขาเต็มที่ แล้วก็อย่าให้เขาตั้งอยู่ในความประมาท แล้วก็ไม่รู้จะเอาอย่างไร รถก็มีลาดตระเวน 
แต่ ท่านให้ เขา เดินเป็น เป้ าหมายของผู้ ท่ี ไม่หวั งดี ก็ เสียชีวิตไปเย อะ ไม่ทราบว่ า 
เป็นเพราะอะไรครับ ท่ีผมจ าเป็นต้องพูดในปัญหาภาคใต้เพราะว่ามาจากภาคใต้ พูดปัญหา
เรื่องคลัง พูดปัญหาประชาธิปไตยแล้วก็พูดเร่ืองนี้ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านสรุป 
ได้แล้วครับ ท่านสรุปนะครับ ท่านบอกขอ ๒-๓ นาที 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านประธานหมายถึงอย่างไร จะให้ผมจบนะครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับผม  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ก็ไม่เป็นอะไร กินเวลาในฝ่ายค้าน ผมจะจบ ท่านประธานครับ ขอขอบพระคุณ ความจริง 
ก็มีเรื่องอื่นอีก แต่ผมไม่พูดครับ เพราะว่าโดยมารยาทเมื่อหมดเวลา จบประเด็น ความจริง 
มีอีกหลายเรื่องแต่คนหลายคนก็คงจะพูดต่อไปครับ ขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรี 
ท่ีทนนั่งฟัง แล้วก็คณะรัฐมนตรีทุกท่านท่ีทนนั่งฟัง แล้วก็ขอบคุณท่านประธานท่ีให้โอกาส 
ผมด้วย ขอขอบพระคุณท่านประธานครับ  



 ๑๑๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหน่ึง)      ลลิตา ๔๖/๒ 
 
  ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)   :   
ขอบคุณครับ เดี๋ยวก่อนนะครับ ผมขอชี้แจงนิดหนึ่ง เมื่อสักครู่ไม่อยากขัดท่านวันมูหะมัดนอร์  
เพราะตามกติกาข้อบังคับต้องพูดกับผม ดังนั้นท่ีท่านสมาชิกไม่ลุกขึ้นท้วงก็ดีแล้ว ไม่อย่างนั้น
เขาจะโจมตีผม ประการท่ี ๑  ประการท่ี ๒ หมดเวลาแล้วก็ต้องหมดเวลานะครับ  
มีท่านใดประท้วงก่อนครับ ก่อนท่ีจะมีการพูดต่อไป เชิญครับ เดี๋ยวข้างหลังนั้นก่อนครับ 
พรรคเดียวกันครับ เชิญ 
  นายจุลพันธ์  อมรวิ วัฒน์  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ( เชี ยงใหม่ )   :   
คนละพรรคครับ ผมอยู่ฝ่ายค้าน ท่านวิรัชอยู่รัฐบาลครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผม จุลพันธ์  
อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา แล้วก็เป็นวิป (Whip) 
ฝ่ายค้าน ท่านประธานท่ีเคารพครับ ฝ่ายค้านบริหารเวลาภายใต้โควตาท่ีได้รับการจัดสรร  
ถ้าจะมีผู้อภิปรายท่านใดจะอภิปรายสั้นลงหรือล้ าเกินเวลาไปบ้างเป็นเรื่องปกติ ขอให้ 
อยู่ในประเด็นเท่านั้น ซึ่งท่านประธานสามารถวินิจฉัยได้ แต่ถ้าเกินเวลาไปก็มาหักในสัดส่วน
ฝ่ายค้านครับ ท่านประธานไม่ต้องห่วงเรื่องเวลา 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เกินไป  
๓ นาทีเมื่อสักครูไ่ม่เป็นอะไร  
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่)  :  ไม่เป็นอะไรครับ
ท่านประธาน นั่นเป็นสัดส่วนของพวกผมครับ ขอบพระคุณครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  อันนี้ 
ผมทราบอยู่ แล้ วแต่ก็ ต้ องเตื อนไว้  แล้ วก็บั งเอิญอยากจะเตือน ๒ เรื่ อง เรื่ องแรกก็คือ 
ต้องพูดกับผม เห็นท่านนายกรัฐมนตรีอยู่อย่างนี้นะครับ ท่านกรุณาฟังแล้ว และท่านไปพูด 
กับท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงก็ผิดกติกา ก็ขอบคุณท่านสมาชิกหลายคนไม่ได้ขยับจะมา
ประท้วงผม  
  (นายวิรัช  รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่ อ  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)   :   
ท่านประท้วงใครครับ เชิญครับ 



 ๑๒๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง)      ลลิตา ๔๖/๓ 
 
  นายวิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม วิรัช รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ แบบบัญชีรายชื่อ 
จังหวัดนครราชสีมา ผมต้องเรียนท่านประธานว่าเมื่อเช้าเราได้มีกรอบของการแบ่งเวลา 
ถ้าฝ่ายไหนพูดอภิปรายเลยไปก็หักเวลาฝ่ายนั้นเลยครับท่านประธาน ไม่อยากให้ 
ท่านประธานประท้วง ปล่อยเลยครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 
  ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)   :   
ผมก็พยายามไม่ใช้เวลา อย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ กรุณาพูดกับผม เห็นท่านนายกรัฐมนตรีแล้ว
ทุกคนก็อยากพูดกับท่าน ต่อไปอาจารย์ปิยบุตรใช่ไหมครับ เชิญครับ 
   นายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ ผม ปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันนี้ 
เป็นวาระส าคัญอย่างยิ่งนะครับ นอกจากเป็นโอกาสให้คณะรัฐมนตรีท่ีเพิ่งเข้ารับการปฏิบัติ
หน้าท่ีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาได้วิพากษ์วิจารณ์ และให้ข้อคิดเห็น 
อันเป็นประโยชน์แก่คณะรัฐมนตรี -------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๔๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)           จงถนอม ๔๗/๑ 
 
นอกจากนั้นแล้ววันนี้ เป็นครั้งแรกในรอบ ๕ ปี ท่ีท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
อดีตหัวหน้า คสช. ผู้ก่อการรัฐประหารเมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และเป็นความผิด 
แต่ท่านนิรโทษกรรมตัวท่านเองไปแล้ว ท่านได้เข้าสภาครั้งแรกในรอบ ๕ ปี โดยท่ีมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านได้ท าหน้าท่ีตรวจสอบถ่วงดุลท่านด้วย ซึ่งเป็นนิมิตหมายท่ีดี 
ของการกลับคืนเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น 
ผมเองในฐานะผู้แทนราษฎรจากฝ่ายค้านจึงขออนุญาตใช้เวลาของสภาแห่งนี้ท าหน้าท่ี
อภิปรายแสดงข้อคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยผมเองนั้น 
จะเป็นตัวแทนของพรรคอนาคตใหม่ โดยรับมอบสิทธิของหัวหน้าพรรคมาใช้ในการอภิปราย 
โดยไม่จ ากัดเวลา แต่ผมจะพยายามควบคุมให้อยู่ใน ๓๐ นาที และถ้าเวลาส่วนใดเกิน 
ให้หักเวลาจากส่วนของพรรคอนาคตใหม่ไป ผมจะอธิบายในภาพรวมของนโยบายนี้  
และหลังจากนั้นก็จะลงไปในรายละเอียดในนโยบายหลัก ๑๒ ด้านบางเรื่อง และนโยบาย
เร่งด่วน ๑๒ อีกในบางด้าน แล้วก็ท่ีอื่น ๆ ส่วนอื่น ๆ นั้นก็จะมีสมาชิกจากพรรคอนาคตใหม่
ได้อภิปรายแสดงข้อคิดเห็นต่อไป ผมต้องขออนุญาตฝากเรียนท่านประธานไปยัง 
ท่านนายกรัฐมนตรีว่า ผมขอขอบคุณท่านจริง ๆ ท่ีท่านอดทนฟังต่ออีกสักนิดหนึ่ง เพื่อท่ีท่าน
จะได้รู้จักตัวผมมากขึ้น ท่านจะได้มีโอกาสรู้จักสมาชิกพรรคอนาคตใหม่มากขึ้น แล้วจะได้
เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นว่า เรามีมิตรจิตมิตรใจไมตรีต่อกันต่างเห็นผลประโยชน์ของ 
ชาติบ้านเมือง และข้อคิดเห็นท่ีผมก าลังจะพูดต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคณะรัฐมนตรี
ท่านเองด้วย  
  ท่านประธานครับ ก่อนอื่นท่ีจะเข้าสู่เรื่องการแถลงนโยบาย ผมมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องขออนุญาตดูจากข้อบังคับ ข้อ ๑๐๘ ขออภิปรายต่อเนื่องจากการหารือ 
เมื่อเช้าเล็กน้อยเท่านั้นเอง เพราะมันเกี่ยวข้องกับความสามารถท่ีจะบริหารราชการแผ่นดิน
ให้ส าเร็จตามนโยบายนี้ ผมเรียนตรงนี้ว่านี่เป็นประโยชน์ของทุกท่านจริง ๆ ผมไม่ได้
หยุมหยิมจุกจิกกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่อยากจะเคลียร์ (Clear) ปัญหาเรื่องนี้ให้กระจ่างชัด 
เพื่ อประโยชน์ต่อคณะรัฐมนตรีว่ าสุด ท้ายแล้วมั นสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ วหรือยั ง 
ในการถวายสัตย์ปฏิญาณ ผมเองดูจากข่าวพระราชส านักซึ่งผมเองก็ไม่ทราบหรอกครับว่า 
ในความเป็นจริงแล้วจะมีขั้นตอนอะไรอย่างไร แต่ว่าคนท่ีจะยืนยันเรื่องนี้ได้ดี ท่ีสุดก็คือ 



 ๑๒๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)           จงถนอม ๔๗/๒ 
 
ตัวท่านนายกรัฐมนตรี ดังนั้นจึงขอความกรุณาว่าถ้าผมอภิปรายเสร็จแล้ว ถ้าท่านช่วยยืนยัน 
ให้สักนิดหนึ่งว่าการกล่าวปฏิญาณตอนนั้นครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร เพราะเราจะได้วินิจฉัย 
ได้ว่าสุดท้ายแล้วการเข้ารับหน้าท่ีของท่านนั้นสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญแล้วหรือยัง 
เพื่อบ้านเมืองจะได้เดินหน้าไปได้ต่อ  
  ขออนุญาตเข้าสู่เรื่องการแถลงนโยบายของท่าน ค าแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีท่ีท่าน พลเอก ประยุทธ์  ได้อ่านมาท้ังหมดรวม ๓๕ หน้า แล้วก็เข้าใจว่า 
เขียนกันอย่างค่อนข้างเร่งรีบ แล้วก็ส่งให้สมาชิกค่อนข้างล่าช้ามาก เรามีเวลาอ่านกันเพียงแค่  
๓-๔ วันเท่านั้นเอง แล้วท่านเองก็ได้ใช้เวลาอ่านข้ามไปข้ามมาบ้าง ไม่เป็นอะไร เพราะเรา 
ก็ถือว่าเราท าการบ้านเราอ่านมาเหมือนกัน ท่านใช้เวลาอ่านไปเกือบ ๒ ชั่วโมง ขออนุญาต
เรียนท่านประธานอย่างนี้ว่า ผมได้พิจารณาท้ังหมดแล้ว ขอสรุปว่านโยบายของคณะรัฐมนตรี
ชุดนี้มีลักษณะเด่นอยู่ ๓ ประการ  
  ประการท่ี ๑ นโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ เป็นนโยบายท่ีเลื่อนลอย 
นโยบายเลื่อนลอยคืออะไร นโยบายเลื่อนลอยคือท่านผสมปนเปเอาทุก ๆ เรื่องจับยัดใส่  
เข้าไปหมด และเรียงต่อ ๆ กันมา ใส่ทุกเร่ือง แต่ว่าไม่ได้โฟกัส (Focus) เน้นเฉพาะเจาะจงไป
ท่ีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มันคลุมกระจัดกระจายเต็มไปหมด แล้วก็จะประกอบไปด้วยค าใหญ่ ๆ  
โต ๆ ค าสวยหรูเหมือนกับโฆษณาชวนเชื่อ แต่ว่าอ่านลงไปในรายละเอียดแล้วไม่มีเนื้อหา  
ท่ีเป็นรูปธรรม ผมยกตัวอย่างเช่น ท่านจะพบเห็นค าว่า เสริมสร้างสิ่งนั้น พัฒนาสิ่งนี้  
ส่งเสริมสิ่งนั้น เหมาะสมอย่างนั้น ส่งเสริมอย่างนี้  มันจะวนเวียนไปซ้ าซากอยู่แบบนี้  
แต่ถามว่าท าอย่างไร ไม่มีอะไรบอกไว้ แล้วก็ไม่ได้เน้นเฉพาะเจาะจงไปในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง  
  เพราะฉะนั้นผมขอยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมแบบนี้ ถ้าท่านลองดู 
ตัวนโยบาย ในนโยบายหลักข้อ ท่ี  ๕.๑.๑ อันนี้ เป็นตัวอย่าง ท่านเขียนเอาไว้ว่ า  
ด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อความผันผวนโลก 
โดยบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เอื้ออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ในภาพรวมอะไรต่าง ๆ ท่านว่าไปอย่างยาวเลย แต่ท่านก็ไม่ได้บอกวิธีการท าว่าท าอย่างไร 
สุดท้ายแล้วหน้าท่ีในการบริหารเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีท่านว่ามาในข้อ ๕.๑.๑ นี่เป็นหน้าท่ี 
ของรัฐบาลท่านอยู่แล้ว รัฐบาลทุกชุดก็ต้องท าหน้าท่ีเหล่านี้  แต่สิ่งท่ีพวกเราสมาชิก 



 ๑๒๓   
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อยากทราบและจะได้วิพากษ์วิจารณ์กันถูกคือท่านท าอย่างไรต่างหาก เช่นเดียวกันครับ 
ในส่วนนโยบายเร่งด่วนในเรื่องท่ี ๙ สิ่งนี้ก็เป็นการผสมผสานซึ่งย้อนแย้งกัน แต่ดันเอามาจับ
อยู่ร่วมกัน เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกอาวุโสซึ่งอภิปรายไปก่อนหน้าผมนะครับ ท่านอาจารย์ 
วันมูหะมัดนอร์ ท่านก็ได้พูดตรงนี้ไปแล้ว ----------------------------------------------------------- 
 
                 - ๔๘/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          พุทธชาติ ๔๘/๑ 
 
ในเร่งด่วนข้อ ๙ นั้นคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้น ท่ี 
ชายแดนภาคใต้ ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเกี่ยวเชื่อมโยงกันได้อย่างไรใน ๒ เรื่องนี้ เรื่องหนึ่งคือ
เรื่องยาเสพติด  อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการแก้ไขปัญหาความสงบชายแดนภาคใต้ ท าไม 
ท่านถึงไม่แยกออกจากกัน ถ้าเขียนติดกันอย่างนี้เดี๋ยวอ่านแล้วก็จะเข้าใจผิดว่ายาเสพติด 
มันมีอยู่แต่ท่ีชายแดนภาคใต้หรือไม่ อย่างไร  
  เร่งด่วนข้อท่ี ๔ ครับ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต่าง ๆ แล้วท่านก็มี
ถ้อยค าหนึ่งบอกว่าแก้ไขปัญหาข้าวครบวงจร ซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท าอย่างไร 
อีกเช่นเดียวกัน แค่บอกเฉย ๆ  
  เร่งด่วนข้อท่ี ๕ การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
ท่านก็บรรยายสาธยายเต็มไปหมด เช่นเดียวกันครับไม่ได้บอกว่าจะท าให้มันเกิดขึ้นได้จริงนั้น
อย่างไร  
  ท้ังหลายท้ังปวงเหล่านี้ยังมีการเขียนซึ่งมันขัดแย้งกันเองอยู่ ผมยกตัวอย่าง  
เช่น ขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ส่งเสริม
บทบาทของชุมชนไทย ท่านก็ว่าของท่านไปนะครับ มันเหมือนเป็นทิศทางท่ีท่านจะท า 
แต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านจะท านั้นอย่างไร อย่างน้อยก็พอสังเขปก็ไม่ได้บอกนะครับ  
  ลักษณะเด่นประการท่ี ๒ ต่อไปครับ ผมขออนุญาตเรียกว่านโยบายชุดนี้ 
เป็นนโยบายโลเล เมื่อสักครู่นี้นโยบายเลื่อนลอยไปแล้ว ครั้งนี้เป็นนโยบายโลเล นโยบายโลเล
ตรงไหนครับ โลเลคือไม่แน่ใจว่าท่านต้องการอะไรกันแน่ เพราะว่าหลายอย่างมันเขียน
ซับซ้อนซ่อนเงื่อนขัดแย้งกันไปกันมาเอง ผมยกตัวอย่างเช่น นโยบายหลัก ข้อ ๑๐.๑  
ท่านบอกว่าจะเร่งคืนพื้นท่ีผืนป่า แต่ท่านก็ต่อไปว่า ระบุว่าจะจัดการให้ประชาชนสามารถ 
อยู่ร่วมกับป่าได้ คือตกลงแล้วนโยบายทวงคืนผืนป่าท่ีท่านท ามาตลอด ๕ ปีท่ีผ่านมา  
ซึ่งมีพี่น้องประชาชนชาวบ้านเดือดร้อนถูกด าเนินคดีจ านวนมาก ติดคุกจริงนะครับ บางท่าน
อาจจะเพิ่งได้รอลงอาญา ได้ประกันตัวกันมา จริง ๆ นะครับ ติดคุกกันจริง ๆ และสุดท้ายแล้วนี่
ทวงคืนผืนป่า แล้วจะเอาป่ากับชุมชนมาอยู่ร่วมกัน ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้  
ซึ่งมันดูกันคนละทิศคนละทาง จึงอยากทราบว่าแล้วสุดท้ายจะประสาน ๒ เรื่องนี้เข้าหากัน
ได้อย่างไร  
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  เช่นเดียวกันครับในส่วนของเรื่องการเกษตร ในนโยบายหลัก ๕.๓.๑  
ท่านเขียนว่า รักษาเสถียรภาพราคาและรักษาเสถียรภาพรายได้ของเกษตรกรไว้  
แต่ในขณะเดียวกันนโยบายเร่งด่วนเรื่องท่ี ๔ ท่านเขียนว่า จะประกันรายได้เกษตร  
สุดท้ายคือถ้าสมมุติผมเป็นพี่น้องชาวเกษตรกร ผมก็ประเมินไม่ถูกว่าสุดท้ายนโยบายรัฐบาล
ชุดนี้จะเอาอย่างไรกันแน่นะครับ จะประกันราคาหรือจะประกันรายได้ ตกลงแล้วจะมี 
การอุดหนุนช่วยเหลือเกษตรกรตามพืชรายตัวหรือไม่ อย่างไร เพราะมันเขียนขัดแย้งกันเอง
อยู่นะครับ  
  เช่นเดียวกันครับนโยบายข้อ ๘.๖.๓ ท่านบอกว่า จะลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา แต่สุดท้ายท่านก็บอกว่า จะทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ท่ีเหมาะสม สุดท้ายแล้วมันจะลดการเหลื่อมล้ าได้หรือไม่ หรือว่าสุดท้ายท่านจะไปปรับเรื่อง
การกู้ยืมกันแน่ เพราะฉะนั้นเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้มันคือโลเล โลเลคือไม่รู้ว่าจะเอาแบบไหน  
กันแน่นะครบั เขียนผสมปนเปกันลงไปหมด  
  ลักษณะเด่นประการท่ี ๓ คือเป็นนโยบายท่ีหลอกลวงครับ ท าไมผมถึงพูด
เช่นนี้ครับ เพราะว่าช่วงการเลือกตั้งท่ีผ่านมา เราเพิ่งผ่านกันไม่นานทุกท่านความจ า 
ก็คงไม่ได้สั้น เราจ าได้ดีเลยว่าการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งวันท่ี ๒๔ มีนาคมนั้น 
เป็นการรณรงค์หาเสียงท่ีคึกคักเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราไม่ได้เลือกตั้งมา ๕ ปี ในการรณรงค์ 
หาเสียงครั้งนั้น แต่ละพรรคการเมืองได้น าเสนอนโยบายท่ีก้าวหน้าสร้างสรรค์จ านวนมาก 
เราพบเห็นหลายพรรคการเมือง พูดถึงเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ า พูดเรื่องสวัสดิการ พูดเรื่อง
การยกเลิกการเกณฑ์ทหาร พูดเรื่องการน ากัญชามาใช้อย่างถูกกฎหมาย แต่ปรากฏว่า 
หลายพรรคการเมืองได้เข้าไปร่วมสู่รัฐบาลชุดนี้ เราก็เลยลองไปส ารวจดูว่าในนโยบาย  
ได้มีระบุนโยบายตามท่ีแต่ละพรรคการเมืองท่ีร่วมรัฐบาลกันในเวลานี้ ตอนท่ีเอาไปรณรงค์  
หาเสียงนั้นมีจริงหรือไม่ หรือสดุท้ายแล้วเอาไปใช้แต่เพียงหาเสียง และเมื่อประชาชนเลือกมา
ให้ความไว้วางใจ แต่เมื่อท่านได้เข้าไปประกอบกันเป็นรัฐบาลท่านกลับไม่บรรจุลงในนโยบาย 
ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นบางเรื่องนะครับ ในนโยบายเร่งด่วน ข้อ ๕ ขออนุญาตเอ่ยนาม 
ตอนท่ีพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนน าของรัฐบาลชุดนี้ได้หาเสียงไว้มีเรื่องหนึ่งคือ 
เรื่องเพิ่มค่าแรงขั้นต่ า ๔๐๐-๔๒๕ บาท นี่ผมเอามาจากแผ่นป้ายหาเสียงของท่านเองเลย  
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มีเรื่องปริญญาตรีจบแล้วได้ เงินเดือน ๒๐ ,๐๐๐ บาท อาชีวะจบแล้ว ได้ เงินเดือน  
๑๘,๐๐๐ บาท แต่ท้ัง ๓ เรื่องนี้ไม่ปรากฏอยู่ในนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน 
ท่ีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาล ---------------------------------------------- 
 

 - ๔๙/๑ 
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ในนโยบายของพรรคพลังประชารัฐยังได้พูดถึงอีกว่าเด็กจบใหม่จะได้รับการยกเว้นภาษี ๕ ปี 
ได้รับการยกเว้นลดภาษี ๑๐ เปอร์เซ็นต์ส าหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องท่ีดี  
แต่ ปรากฏว่ า ในนโยบายก็ ไม่ ได้ บรรจุ ลง ไปอี ก เช่ น เดี ย วกั น  เช่ น เดี ยวกั นครั บ 
ขออนุญาตเอ่ยนามพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ ตอนท่านรณรงค์หาเสียงก็มีเรื่อง 
การยกเลิกการเกณฑ์ทหารอยู่ แต่เรื่องนี้ก็ไม่ปรากฏอยู่ในนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน  
ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยได้รณรงค์เรื่องกัญชาแล้วก็จะเปิดเสรีเรื่องกัญชาเพื่อมาใช้ในทาง
การแพทย์ แล้วก็มีเรื่องอนุญาตให้ปลูกบ้านละ ๖ ต้น แต่ปรากฏว่าในนโยบายเร่งด่วนนั้น
เขียนแต่เพียงแค่ให้น ามาศึกษา ผมขออนุญาตอ่านนะครับ ให้น ามาศึกษาทดลองดูว่า 
จะอนุญาตให้ใช้กัญชงและกัญชาได้หรือไม่เพียงใด คือสุดท้ายก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะท า 
หรือไม่ท า โดยไม่ได้ระบุลงไปในนโยบายตามท่ีท่านได้หาเสียง ลักษณะเด่นท้ัง ๓ ประการ 
ท่ีผมได้พูดไปคือเป็นนโยบายท่ีเลื่อนลอย โลเลและหลอกลวงนี้นะครับ ผมก็มานั่งทบทวนดู
ลองไปอ่านนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดก่อน ๆ ไม่ต้องย้อนไปอื่นไกล เดี๋ยวท่านจะหาว่า 
ผมย้อนอดีตไปไกล เอานโยบายชุดของท่ีท่านประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีชุดท่ีแล้วก็ได้ครับ 
ผมคิดว่านโยบายคณะรัฐมนตรีของชุดท่ีท่านประยุทธ์ เมื่อปี  ๒๕๕๗ ท่ีท่านเข้ามา 
เขียนได้ดีกว่าตอนนี้อีก ไม่ต้องพูดถึงตอนรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งในชุดก่อน ๆ ซึ่งเขียน
ได้ ดี ก ว่ ามาก  ผมก็ ให้ ค วาม เป็ นธรรมแก่ ตั ว ท่ านนายก รั ฐมนตรี  แล้ วก็ เห็ น ใ จ 
ตัวท่านนายกรัฐมนตรีและทีมงานของคณะรัฐมนตรีท้ังหมดว่า เราก็ลองมานั่งพิเคราะห์กันดู
ว่าท าไมการเขียนนโยบายของรัฐมนตรีชุดนี้มันมีลักษณะท่ีเป็นเลื่อนลอย โลเล และหลอกลวง
แบบนี้ ผมไม่ได้โทษตัวท่าน แต่ผมโทษไปท่ีระบบ ผมโทษไปท่ีระบบครับท่านประธาน  
ระบบออกแบบของรัฐธรรมนูญชุดนี้ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ท่ีออกแบบกันมา มันบีบบังคับให้
คณะรัฐมนตรีต้องเขียนนโยบายแบบนี้ ผมเชื่อว่าลึก ๆ แล้วท่านอยากจะบรรจุนโยบายของ
พรรคพลังประชารัฐใส่ลงไปท้ังหมดนั่นละ แต่บังเอิญท่านไม่ได้เป็นรัฐบาลท่ีเป็นพรรคเดียว 
เช่นเดียวกันพรรคอื่น ๆ ท่ีเข้าไปร่วมก็อยากจะบรรจุนโยบายของตนเองเข้าไปท้ังหมดนั่นละ  
แต่ท่านไม่ได้เป็นพรรคแกนน า ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราดูองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีชุดนี้  
มีท้ังสิ้น ๑๙ พรรค มากท่ีสุดในล าดับต้น ๆ ของประวัติศาสตร์การเมืองไทย ท่านรวมกันถึง 
๑๙ พรรค แต่ท่านได้คะแนนเสียงยังเกินกึ่งหนึ่งมาเพียงเป็นเสียงปริ่มน้ าเท่านั้น แล้วท าไม 
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ถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น ผมคิดว่ามันคือระบบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ท่ีออกแบบมา ทุกท่าน 
ก็คงทราบดีว่าวุฒิสภาชุดแรก ๒๕๐ คนนั้นมาจากการเลือกกันของคณะ คสช. แล้ววุฒิสภา 
ชุดแรกก็มีอ านาจในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านก็ได้เลือกตัวท่าน พลเอก ประยุทธ์ 
เมื่อวันท่ี ๕ มิถุนายนให้กลับมารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนนี้เองเมื่อเรา
พิจารณาดูแล้ว เราก็พบว่ากลไกท่ีก าหนด ส.ว. ๒๕๐ คนเอาไว้แบบนี้ละ ท าให้การตัดสินใจ
ของพรรคการเมืองต่าง ๆ บิดเบือนไปจากความเป็นจริง กติกาเช่นนี้เองก าหนดพฤติกรรม
ของพรรคการเมืองแต่ละพรรค พรรคการเมืองแต่ละพรรค ทุกท่านลองจินตนาการดูว่าถ้าเรา
ไม่มี ส.ว. ๒๕๐ คนในบทเฉพาะกาลนี้ ผมคิดว่าพรรคการเมืองท่ีตั้งได้อันดับ ๑ เขาจัดตั้ง
รัฐบาลเสร็จไป ๓ วัน ๕ วัน ก็คงจัดเสร็จเรียบร้อย ท าไมพรรคการเมืองท่ีได้อันดับ ๒  
ซึ่งคะแนนท้ิงห่างประมาณ ๒๐-๓๐ ท่ีนั่ง ถึงกล้าท่ีจะลองจัดรัฐบาลดู เพราะท่านทราบดีว่า 
มี ส.ว. ๒๕๐ คนอยู่ เช่นเดียวกันครับ พรรคการเมืองล าดับ ๔ ล าดับ ๕ ซึ่งหาเสียงเอาไว้
เช่นเดียวกันว่าจะไม่ร่วมการสืบทอดอ านาจ ท าไมถึงต้องตัดสินใจเข้าไปร่วมเพราะท่านทราบ
ดีว่าถ้ามาอยู่ข้างนี้โอกาสจะโหวตได้เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เป็นรัฐบาลคงยากมาก ๆ  
เพราะไม่มี ส.ว. ๒๕๐ คน เมื่อระบบรัฐธรรมนูญออกแบบอย่างนี้มันจึงบิดเบือนการตัดสินใจ 
ของพรรคการเมืองทุกพรรคไปหมด หลายท่านก็เข้าไปร่วมด้วยความจ าใจ หลายท่าน 
เข้าไปร่วมด้วยการยอมลดหย่อนบางอย่างในสิ่งท่ีท่านต้องการแล้วท่านไม่ได้ เช่นเดียวกับ 
ตัวพรรคแกนน าเอง นี่จึงเป็นท่ีมาของการท่ีเขียนนโยบายท่ีสับสนปนเป และมีแต่น้ านะครับ
หาเนื้อไม่ค่อยเจอ มีลักษณะท่ีหาเสียงเอาไว้แล้วก็ไม่ได้เอามาเขียนในนโยบายด้วย 
เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยากจะโทษท่าน แต่อยากจะโทษไปท่ีตัวรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐  
และเมื่อพูดถึงตัวรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ก็คือมันเป็นความสืบเนื่องกันมานั่นเองว่าท่ีท่าน
ต้องการออกแบบรัฐธรรมนูญกันแบบนี้  เพราะท่านต้องการสืบทอดอ านาจเป็น
นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง โดยเปลี่ยนจากนายกรัฐมนตรี ท่ียึดอ านาจให้กลายเป็น
นายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้ง ท่านครับ นโยบายเช่นนี้เองท่ีออกมาด้วยสภาพคณะรัฐมนตรี 
๑๙ พรรค เรียกว่าเป็นสหพรรคก็ได้นะครับ --------------------------------------------------------- 
 
                                  - ๕๐/๑ 
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แล้วก็เสียงปริ่มน้ าแบบนี้ภายใต้ระบบพิกลพิการของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ท าให้เรา 
เสียโอกาส มีโอกาสน้อยมากท่ีคณะรัฐมนตรีจะได้มีเวลาโอกาสในการผลักดันนโยบาย 
ท่ีก้าวหน้าสร้างสรรค์ นโยบายท่ีแก้ไขปัญหาประเทศในเชิงโครงสร้าง ทุกท่านก็คงทราบดีว่า  
ตอนนี้ประเทศไทยมันไม่ใช่ปัญหายิบย่อยรายละเอียด แต่มันเป็นปัญหาในระดับโครงสร้าง 
เรื่องการแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้าง นโยบายต่าง ๆ ท่ีก้าวหน้าจะถูกผลักดันโดยนโยบาย
ท่ีประกอบไปด้วยสหพรรคและเสียงปริ่มน้ าแบบนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นผมขออนุญาต
คาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า และเดี๋ยวรอดูว่าเมื่อสิ้นสุดคณะรัฐมนตรีชุดนี้แล้วจะเป็นไปตามท่ี
ผมคาดการณ์หรือไม่ คณะรัฐมนตรีชุดนี้ก็คงจะผลักดันนโยบายได้เพียงนโยบายเฉพาะหน้า 
นโยบายท่ีจะส่งผลประโยชน์ต่อเนื่องต่อไปในการเลือกตั้ งครั้ งถัดไปของพวกท่าน  
นโยบายจะเป็นเพียงตัวอักษร แต่ถึงเวลาท าไม่ได้จริงในทางปฏิบัติ จะเน้นไปท่ีการอัดฉีดเงิน
เข้าไปในระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพื่อเพิ่มคะแนนนิยมพรรคของท่านในการเลือกตั้ง
ครั้งต่อไป นโยบายส าคัญ ๆ เชิงก้าวหน้าแทบจะไม่มีโอกาสได้ผลักดันแน่นอน ท่านประธาน
ท่ีเคารพครับ ผมได้อภิปรายภาพรวมของนโยบายท้ังหมดไปแล้ว ผมจะขอใช้เวลาของสภาแห่งนี้
เพื่อจะอภิปรายลงรายละเอียดในนโยบายบางข้อ นโยบายหลั กท่ีท่านให้ไว้ ท้ังหมด  
๑๒ ด้าน ผมขออนุญาตอภิปรายไปเฉพาะด้านบางส่วนเท่านั้นนะครับ 
  ในด้านแรก นโยบายหลักด้านแรกของท่าน นั่นก็คือเรื่องการปกป้อง 
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีของท่าน พลเอก ประยุทธ์  
ให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ท่านประธานครับ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร  เรามี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขสืบทอดทางสายโลหิต สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลัก 
ท่ีด ารงอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานในสังคมไทย ไม่ว่าอย่างไรนโยบายเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายหลัก
ของทุกรัฐบาลแน่นอน เป็นหน้าท่ีของรัฐตามรัฐธรรมนูญก าหนด แต่ผมอยากจะให้ข้อสังเกต
กับท่านประธานและฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสักเล็กน้อยครับ  
การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีดีท่ีสุด มิใช่การน าสถาบันพระมหากษัตริย์  
มาใช้เป็นเครื่องมือในการท าลายล้างทางการเมือง มิใช่การใส่ร้ายป้ายสีข้อหาท่ีเรามัก  
เรียกกันในภาษาสื่อกันว่า ล้มเจ้า มิใช่การเปิดโอกาสให้กองทัพเข้ามารัฐประหารยึดอ านาจ 
โดยใช้ข้ออ้างเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแบบในอดีตท่ีผ่านมา แต่การปกป้องและเชิดชู  
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สถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีดีท่ีสุด คือการสร้างประชาธิปไตยให้มั่นคงครับ มีแต่การปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยท่ีเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ประกันสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนเท่านั้นท่ีจะท าให้สถาบันพระมหากษัตริย์ด ารงอยู่อย่างมั่นคงสถาพร 
ประสบการณ์จากหลากหลายประเทศท่ีสถาบันพระมหากษัตริย์ด ารงอยู่อย่างมั่นคงสถาพร
และทรงพระเกียรติยศ ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยท้ังสิ้นครับ 
ดังนั้นผมขออนุญาตฝากท่านประธานเรียนไปยังคณะรัฐมนตรีด้วยว่า พรรคอนาคตใหม่
สนับสนุนเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เพียงแต่ว่าวิธีการปกป้องนั้น
จะต้องไม่น าสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือในการท าลายล้างทางการเมือง 
ซึ่งกันและกัน  
  ในด้านท่ี ๒ นโยบายหลักด้านท่ี ๒ ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดไว้ การสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ ในข้อ ๒.๓  
ท่านระบุเอาไว้เรื่องพัฒนาและและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท่ีมีธรรมาภิบาล ความรักชาติ และความเป็นน้ าหนึ่ง 
ใจเดียวกัน จากข้อ ๒.๓ นี่เองนะครับ คณะรัฐมนตรีของท่าน พลเอก ประยุทธ์ ตั้งใจ 
จะพัฒนาและเสริมสร้าง  ๑. การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ๒. ธรรมาภิบาล  ๓. ความรักชาติ และ ๔. ความเป็น 
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน ผมขออนุญาตใช้เรื่องนี้ในการตั้งข้อสังเกตเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินการของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ต่อไป เราได้ยินค าว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บ่อย ๆ แต่ละท่านก็หยิบยกมาโดยท่ีไม่ได้พูดถึง
รายละเอียดว่ามันคืออะไรกันแน่ ค าว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระบอบการปกครองแบบนี้ถือก าเนิดขึ้นเมื่อปี ๒๔๗๕  
นั่นคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เกิดขึ้นจากการตกลงกัน
ระหว่างในหลวงรัชกาลท่ี ๗ กับคณะราษฎร จนออกแบบระบอบการปกครองนี้ขึ้นมา 
ให้พวกเราได้ใช้อยู่กันในปัจจุบัน องค์ประกอบของระบอบการปกครองนี้ผมคิดว่า 
มี ๔ ขาส าคัญ ๑. คือสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นประมุขของประเทศและสืบทอด 



 ๑๓๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ดรุณี ๕๐/๓ 
 
ทางสายโลหิต   ๒ .  คือ เรื่ อ งความเป็นประชาธิปไตย ซึ่ งยืนยันว่ าอ านาจสู งสุ ด 
เป็นของประชาชน และแสดงออกผ่านทางการเลือกตั้ง หรือประชาธิปไตยทางตรงผ่าน 
การประชามติ  ๓. คือเรื่องของระบบรัฐสภา ซึ่งประเทศไทยตัดสินใจเลือกใช้ระบบรัฐสภา  
มีการเลือกตั้งผ่านทางผู้แทน บางช่วงบางสมัยมีรัฐสภาท่ีมาจากการแต่งตั้งบ้าง บางช่วง 
บางสมัยมาจากการเลือกตั้งผสมแต่งตั้งบ้าง และบางช่วงบางสมัยก็เป็นเลือกตั้งท้ังหมด ------ 
 
                  - ๕๑/๑

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ศิริพร ๕๑/๑ 
 
และองค์ประกอบข้อท่ี ๔ นั่นก็คือเรื่องเสรีนิยม นั่นก็คือเรื่องการประกันสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน การยึดมั่นในหลักนิติรัฐ ระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ท้ัง ๔ ขานี้ 
เป็น ๔ ขาท่ีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะต้อง 
พยายามหาจุดสมดุลท้ัง ๔ จุดนี้ให้ได้ นี่คือเนื้อหาของมัน ดังนั้นระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงไม่มีท่ีอยู่ท่ียืนให้กับการรัฐประหารครับ ไม่มีท่ีอยู่ ท่ียืน 
ให้กับกองทัพในการยึดอ านาจครับ และไม่มีอยู่ ท่ียืนให้กับกองทัพท่ีจะมาอยู่ เหนือ 
รัฐบาลพลเรือนท่ีมาจากการเลือกตั้ง นี่คือเนื้อแท้ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีแท้จริงครับ ดังนั้นถ้าหากท่านยืนยันว่าคณะรัฐมนตรี
ชุดนี้จะเดินหน้าต่อไป เรื่องการเสริมสร้างพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อั น มี พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ ท ร ง เ ป็ น ป ร ะ มุ ข ก็ อ ย า ก จ ะ ข อ อ นุ ญ า ต เ รี ย น ท่ า น ว่ า 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีประเทศไทยจะต้องช่วยกันหยุดยั้งป้องกันไม่ให้มีรัฐประหารเกิดขึ้นอีกแล้ว 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้กองทัพกลับไปเป็นกองทัพแบบมืออาชีพ ไม่ได้เข้ามาข้องเกี่ยว
ในทางการเมือง และให้รัฐบาลพลเรือนอยู่ เหนือกองทัพตามหลักประชาธิปไ ตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท่านประธานจะอนุญาตให้ท่านนั้นประท้วง 
ก่อนไหมครับ  
  (นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ  
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผม สายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิก ขอประท้วงตามข้อ ๖๓ ครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
พูดเรื่องรัฐประหารกับปฏิวัติซ้ าแล้วซ้ าเล่า ท่ีจริงท่ีเกิดการปฏิวัติต้องเรียนความจริงว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนั้นมาแก้วิกฤตประเทศจะถูกต้องกว่าครับ ขอบคุณครับ  
  ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)   :   
ผมวินิจฉัยนะครับ อย่าพูดซ้ าซาก เข้าใจแล้ว  



 ๑๓๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ศิริพร ๕๑/๒ 
 
  นายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ผมยังใช้เวลาของผมนะครับ แล้วผมก็ใช้เวลาโควตาของพรรคผม 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  คือจริงอยู่
เวลา แต่ว่าถ้าไม่ซ้ าก็จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนะครับ  
  นายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)   :  
ผมก าลังอธิบายจากกรอบนโยบายครับ เรื่องประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขครับ เป็นเรื่องส าคัญนะครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  อย่าเน้น
ซ้ าซากหลาย ๆ คร้ังนะครับ  
  นายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ผมเข้าใจว่าผมพูดค าว่า รัฐประหาร ประมาณ ๓ ค าครับ ผมโน้ต (Note) ไว้อยู่ครับท่าน 
ใจเย็น ๆ นิดหนึ่งครับ คือท่านลืมอดีตไม่ได้ครับ เพราะว่าเมื่อวันท่ีท่านยึดอ านาจเข้ามา 
ท่านก็เข้ามาอย่างสง่าเกรียงไกรนะครับ ชัดเจนนะครับ แล้ววันนี้ท่านก็เปลี่ยนมาเป็นเลือกตั้ง 
ดังนั้นอย่าลืมอดีตครับ ขออนุญาตต่อนะครับ ท่านประธานครับ 
  (นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  ประท้วง
ครับท่าน เอาอีกแล้ว ๆ สายัณห์ ยุติธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ผมอยากให้ท่าน 
ผู้มีเกียรติท่านนี้พูดว่าท่านนายกรัฐมนตรีมาแก้วิกฤตประเทศ ต้องยอมรับว่าวันนั้นถ้าท่าน 
นายกรัฐมนตรีไม่ออกมาประเทศจะอยู่ ในสภาพไหน ต้องยอมรับความจริงด้วยครับ 
ท่านประธานครับ ขอบคุณครับ  
  นายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ผมขออนุญาตต่อนะครับท่านประธานครับ ก็นั่นเป็นความเห็นของท่านผู้มีเกียรติครับ  
แต่ความเห็นผม ผมเห็นไม่ตรงกับท่านครับ ผมเห็นไม่ตรงกับท่าน ท่านว่าเข้ามาแก้ วิกฤต  
ผมวา่เข้ามายึดอ านาจครับ 
 



 ๑๓๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ศิริพร ๕๑/๓ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา )  :  เชิญ  
มีผู้ประท้วงอีกท่านหนึ่ง 
  (นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร ได้ยืน 
และยกมือขึ้น) 
  นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สกลนคร)  :  ท่านประธานรัฐสภา
ท่ีเคารพ กระผม นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย 
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ท่านประธานครับ ผมประท้วงท่านประธานตามข้อ ๑๕ และข้อ ๑๐๘ 
เนื่องจากท่านประธานต้องควบคุมสมาชิกในสภาอย่างเคร่งครัดด้วย ผู้อภิปรายความจริง 
ก็อยู่ในประเด็น ท่านอย่าปล่อยให้มีผู้ประท้วงโดยไม่จ าเป็น ไปดูข้อนี้ด้วยครับ ผมประท้วง 
ท่านประธานนะครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับ  
ผมวินิจฉัยแล้วผมไม่ได้ปล่อยให้ใครประท้วง เมื่อมีประท้วงผมก็วินิ จฉัยแล้วก็ให้อาจารย์ 
เขาเดินหน้าต่อเรื่องการอภิปราย เพียงแต่ เตือนท่านบอกว่าอย่าพูดซ้ าบ่อยแค่นั้นละ 
เพราะเกินเวลา ท่านก็บอกว่าเกินเวลาก็คือเวลาของท่าน มันเป็นเวลาของสมาชิกทุกท่าน  
พรรคของท่านเองด้วย ผมก็มีแค่นี้  
  (นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่ อ 
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ 
  นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สกลนคร)  :  ผมยังไม่จบนะ 
ท่านประธาน คือบังเอิญว่าผมก าลังตั้งใจฟังผู้อภิปรายอยู่ ในเรื่องเวลาฝ่ายค้านเขาบริหารกันเอง
ก็หักกันไป 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ก็เข้าใจแล้ว
ท่านจะประท้วงผมอีกท าไม ผมก็อธิบายแล้วว่าผมไม่ได้ไปส่งเสริมให้ใครประท้วง มีข้างหลังนั่น
ประท้วงอีก ผมก็ไม่เข้าใจก็ต้องหักเวลากันเรื่อยไป   



 ๑๓๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ศิริพร ๕๑/๔ 
 
  (นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่ อ  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานครับ ขออนุญาตแทรก ประท้วงท่านประธานครับ  
  ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร วิชิ ตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)   :   
ท่านประท้วงอะไร 
   นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อ ๕ ท่านต้องควบคุมนะครับ แล้วก็ประท้วงท่านท่ี
ประท้วงสักครู่ ท่านท่ีประท้วงสักครู่นี้ทางฝ่ายค้านโดยอาจารย์ปิยบุตรก็พูดมันไม่แวะเวียน 
ไม่ได้ครับ ก็ท่ีนั่งอยู่ยึดอ านาจมาท้ังนั้นท าไมจะแวะเวียนไม่ได้ แล้วคนท่ีลุกขึ้นมาพูดไม่มีสิทธิ 
ท่ีจะมาอภิปรายเพราะคุณประท้วง ต้องรัฐมนตรี นักกฎหมายก็นั่งอยู่ข้างบน รองนายกรัฐมนตรี
ก็ต้องให้ค าแนะน า  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  คุณไปไกล
เข้าไปอีกนะ 
   นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ขออนุญาตประท้วง ท่านประธานต้องควบคุมครับ  

 
                   - ๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                         น าพร ๕๒/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)   :   
ผมก็ควบคุมนี่ละ แล้วคุณก็ไปไกล  
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ไม่ไกลหรอกครับท่านประธาน ผมอยากให้ไปเร็ว ๆ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ประท้วงผม 
ผมก็บอกแล้วว่าผมควบคุมไม่ให้เขา ท่านลุกไม่ได้ 
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
คือท่านจะชอบรัฐประหารก็ชอบ แต่ผมไม่ชอบ ผมก็ต้องฟังในส่วนของผม  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านไป
อย่างนี้ผมก็ต้องควบคุมแล้ว ท่านไปไกล  
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านก าชับด้วยครับ ขอบคุณครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมก็บอกแล้ว 
ถ้ ายื นขึ้ น ยกมื อ  ผมก็ ต้ อ ง ให้ พู ด  แล้ ว ใ ค รพู ด ย าวผมก็ ตั ด ทัน ทีแบ บ ท่ีตั ด ท่ าน  
ผมจะวินิจฉัยนะครับ คือผมก็ควบคุมอยู่แล้ว ถ้าเห็นว่าเรื่องนั้นไม่มีอะไรผมก็บอกว่า 
ให้อาจารย์ต่อ แล้วก็ก าชับนิดหน่อยว่าอย่าซ้ านะครับ แค่นั้น มันก็ไม่เสียเวลา ท่านมา
ประท้วงผมก็เสียเวลา ผมควบคุมอยู่แล้วนะครับ ขอบคุณครับ 
  นายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ขออนุญาตต่อเลยนะครับ ท่านประธาน เมื่อสักครู่นี้ผมพูดท้ิงท้ายไว้ว่าถ้าต้องการพัฒนา 
และเสริมสร้างประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุมตามท่ีเขียนเป็นนโยบายหลัก
ของคณะรัฐมนตรีชุดนี้เลย ผมอยากจะขอแสดงความคิดเห็นว่าถึงเวลาถ้าต้องท านี่จะต้องท า
อย่างไร ก าลังจะอธิบายอยู่ ถ้าท าโดยวิธีการแบบเดิมผมเชื่อว่าไม่ได้ ต้องท าแบบท่ีผมก าลัง
เสนอแนะ แล้วเดี๋ยวไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับ นั่นก็คือต้องยืนยันหลักเรื่องอ านาจสูงสุด
เป็นของประชาชน นั่นก็คืออ านาจท่ีมาจากการเลือกตั้ งต้องมีมากกว่าอ านาจท่ีมาจาก 
การแต่งตั้ง ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีอ านาจท่ีมากกว่าวุฒิสภา วุฒิสภาถ้าหาก  
 



 ๑๓๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                         น าพร ๕๒/๒ 
 
อยากจะมีอ านาจมาก ท่านต้องมาจากการเลือกตั้ง แต่ถ้าท่านมีอ านาจมาก แต่ท่าน 
มาจากการแต่งตั้งอย่างนี้ขัดกับหลักประชาธิปไตยครับ ต้องมีการประกันสิทธิและเสรีภาพ 
รัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพ ผมก็ดีใจท่ีท่านผู้บัญชาการทหารบกได้ยืนยันแล้วว่า 
จะไม่มีการเข้ามาแทรกแซงโดยทางการเมือง จะอยู่ภายใต้รัฐบาล ก็หวังว่าจะเป็นหลักการ 
ท่ียึดถือกับรัฐบาลทุกชุดต่อไป จะต้องมีเรื่องท่ีส าคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเฉพาะกรณีอย่างยิ่ง 
ในยุคปัจจุบันนั้นก็คือต้องมีการจัดการทบทวนบรรดาประกาศค าสั่งของ คสช. และค าสั่ง 
ของหัวหน้า คสช. ท่ีออกมาตามมาตรา ๔๔ โอเค (OK) ละ ท่านอาจจะคิดว่าเป็นช่วงเวลา
จ าเป็น ช่วงเวลายกเว้น ช่วงเวลาพิเศษท่ีท่านมีอ านาจมาก ท่านจึงออกประกาศค าสั่งเหล่านี้ 
ไปจ านวนมาก แต่ผมคิดว่า ๕ ปีนี้ออกมาเยอะ จริง ๆ แล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมืองครับ 
กระทบทุกเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม แม้กระท่ังเรื่องปราบมอเตอร์ไซค์เด็กแว๊น ทุกอย่างรวมไปหมด 
ดังนั้นมันถึงเวลาแล้วเมื่อเราก าลังกลับเข้าสู่ระบบปกติ ต้องมาทบทวนกันว่าค าสั่งไหน 
มันมีปัญหา มันไม่ยุติธรรม ต้องมีกระบวนการเรื่องการปรองดองเปลี่ยนผ่าน เพื่อเอา
ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปให้ได้  และท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือต้องจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
ตัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตราสุดท้าย มาตรา ๒๗๙ ท่ีได้รับรอง
เอาไว้ว่าบรรดาประกาศค าสั่งของหัวหน้า คสช. ท้ังหลายท้ังปวง  รวมท้ังการกระท า 
ท่ีเกี่ยวเนื่องให้ถือว่าชอบด้วยตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ท้ังหมดและชอบด้วยกฎหมายด้วย  
ถ้าหากจัดการไล่เลียงกันไปตามท่ีผมบอกท้ังหมดนี้ นั่นหมายความว่าอะไรครับ เราก็จะได้
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่า งยั่งยืน ความขัดแย้ง 
ในประเทศไทยก็จะยุติลดน้อยลง จะเหลือเพียงความขัดแย้งในทางความคิดเห็นท่ีเชื่อ 
ไม่ตรงกัน เห็นไม่ตรงกัน คิดเรื่องนโยบายไม่ตรงกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย เราจะได้กองทัพท่ีเป็นมืออาชีพ เป็นกองทัพท่ีจิ๋ วแต่แจ๋ว  
เล็กและทันสมัย เป็นมาตรฐาน เราจะได้ศาลท่ีท าให้สร้างความเชื่อมั่นในระบบกระบวนการ
ยุติธรรมกลับมา แล้วเราก็จะมีสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีสง่างามเป็นพระเกียรติต่อไป  
นี่คือท้ังหมดท่ีผมพูดมาครับ ทีนี้เรามาถึงเรื่องความรักชาติ ในข้อนี้มีเรื่องความรักชาติ
เช่นเดียวกันครับ ความรักชาตินี่นะครับ ผมอยากจะขออนุญาตแบบนี้ครับ อยากจะขออนุญาต 



 ๑๓๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                         น าพร ๕๒/๓ 
 
เรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องความรักชาตินี้ ขอให้ ท่าน 
อย่ามองว่าพรรคการเมืองหรือนักการเมือง หรือพี่น้องประชาชนท่ีคิดเห็นไม่ตรงกับท่านนั้น
เป็นคนท่ีไม่รักชาติ คนท่ีวิพากษ์วิจารณ์ท่านก็รักชาติไม่แพ้ไปกว่ากัน คนไทยท้ังประเทศนี้ 
ก็คือคนรักชาติท้ังหมด และด้วยการท่ีเขารกัชาติมากนัน้เอง เขาจึงจ าเป็นต้องวิพากษ์วิจารณ์ 
คณะรัฐมนตรีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชาติ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการใช้อ านาจบริหาร  
ดังนั้นถ้าคนไม่เห็นด้วยกับท่าน ไม่เห็นด้วยกับการด าเนินงานนโยบายของท่าน นั่นก็คือ 
เขารักชาตินั่นเองเขาถึงวิพากษ์วิจารณ์ อย่าตั้งข้อหาเรื่องชังชาติต่อกัน ไม่อย่างนั้น 
ประเทศเดินหน้าต่อไม่ได้ ในส่วนเช่นเดียวกันครับ ท่านใช้ค าว่า และความเป็นน้ าหนึ่ง 
ใจเดียวกัน ผมขออนุญาตเรียนแบบนี้นะครับ บ้านเมืองมีความขัดแย้งมา ๑๓-๑๔ ปีมาแล้ว 
แล้วก็ก าลังจะกลับไปสู่ระบบปกติเพื่อเดินหน้าต่อได้ ----------------------------------------------- 
 

- ๕๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ธนัชญา ๕๓/๑ 
 
ตอนนี้เราก็มีผู้ประสบปัญหาต้องลี้ภัยในทางการเมืองไปอยู่ในต่างประเทศจ านวนมาก  
หลายท่านก็เป็นเพ่ือนร่วมชาติ หลายท่านก็เคยรู้จักมักคุ้นกับสมาชิกสภาในห้องนี้ หลายท่าน
ก็เป็นเพ่ือนมิตรกัน แต่ด้วยความคิดเห็นในทางการเมืองท่ีไม่ตรงกัน และในช่วงเวลาท่ีรัฐบาล
ยึดอ านาจก็มีความกังวลใจ ลี้ภัยทางการเมืองออกไปอยู่ต่างประเทศ ท่านนายกรัฐมนตรี 
ก็บอกอยู่บ่อย ๆ ว่าให้กลับมาเถอะนะครับ อย่างไรก็เป็นคนชาติเดียวกัน  แต่ผมคิดว่า 
การกลับมาก็ต้องมีหลักประกันด้วยนะครับว่า การกลับมานั้นถ้าหากเขาเป็นนักโทษในทาง
การเมืองท่ีคิดเห็นไม่ตรงกับรัฐบาลท่ียึดอ านาจในเวลานั้น แล้วเขาหลบหนีลี้ภัยออกไป  
ก็ต้องตีว่าเป็นนักโทษในทางการเมือง ผมย้อนอดีตไปนิดเดียวครับ และเป็นกฎหมายท่ีส าคัญ
ของประเทศ นโยบาย ๖๖/๒๓ สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหลบหนีเข้าไป 
อยู่ในป่า สู้กันมาเป็น ๑๐ กว่าปี สู้กับกองทัพเป็น ๑๐ กว่าปี ยิงกันตาย ฆ่ากันตาย บาดเจ็บ
ล้มตาย ท้ัง ๒ ฝ่ายเสียหายจ านวนมากท้ัง ๒ ฝ่าย ท้ังฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย แต่สุดท้ายด้วยนโยบายอันเฉลียวฉลาดของรัฐบาลท่าน พลเอก เปรม  
นโยบาย ๖๖/๒๓ เอาคนเหล่านี้กลับมา แล้วหลายท่านไปเป็นนายกรัฐมนตรี ไปเป็นรัฐมนตรี  
หลายท่านอยู่ในท่ีประชุมแห่งนี้ด้วย ครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งท าไมเราถึงจะท าไม่ได้ครับ 
อยากจะฝากท่านประธานเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีว่าริเริ่มกลับเข้าสู่ความปรองดอง 
เพื่อความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของคนท้ังประเทศ ด้วยการพานักโทษการเมืองท่ีลี้ภัย
ออกไปนั้นได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติในประเทศไทยครับ 
  นโยบายอีกเรื่องหนึ่งท่ีผมจะพูดถึงครับ เป็นนโยบายหลักท่ีคณะรัฐมนตรี
ก าหนดไว้อยู่ในข้อ ๑๑.๘ เรื่องการกระจายอ านาจความรับผิดชอบและเพิ่มบทบาท 
การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกระจายอ านาจเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ีเขียน
เอาไว้ แล้วเป็นสิ่งท่ีส่วนตัวผมเองผมไม่มั่นใจเลยว่าจะเกิดขึ้นจริงในคณะรัฐมนตรีชุดนี้  
เนื่องมาจากว่าดูพฤติกรรมตอนท่ีท่านครองอ านาจกันมาเมื่อ ๕ ปี แล้วบังเอิญว่า 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังเป็นคนเดิมด้วย แต่ด้วยความหวังว่า 
มีรัฐมนตรีช่วยว่าการจากหลากหลายพรรคเข้าไปที่ได้รณรงค์หาเสียงเรื่องการกระจายอ านาจ
เอาไว้ก็คิดว่าน่าจะเดินหน้าได้ นโยบายเรื่องการกระจายอ านาจครับ ตลอด ๕ ปีท่ีผ่านมา 
เราไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเลย รัฐบาลชุดท่ีแล้วได้ท าลายหลักการกระจายอ านาจท้องถิ่น  
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อย่างสิ้นเชิงครับ คือไม่ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น แล้วก็เอาอ านาจเข้าไปแทรกแซงแต่งตั้ง 
โยกย้าย ปลดออกบ้าง แขวนบ้าง กับนักการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่นหลายพื้นท่ีนะครับ  
บางท่านก็ได้กลับมา บางท่านก็ยังโดนแขวนเอาไว้อยู่นะครับ ตอนนี้เรามีพระราชบัญญัติ  
การเลือกตั้งท้องถิ่นประกาศใช้แล้วครับ แต่ปรากฏว่าก็ยังมีมาตราท่ีเขียนเอาไว้ว่า 
ให้คณะรัฐมนตรีเป็นคนตัดสินใจว่าจะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไร ดังนั้นผมอยากจะ 
ขอให้คณะรัฐมนตรี ได้ระบุให้ชัดเจนครับว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไ ร ในเมื่อท่านมี 
นโยบายหลักในเรื่องการกระจายอ านาจ การกระจายอ านาจไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าท่าน  
ไม่กลับไปเลือกตั้ ง ท้องถิ่น ดั งนั้นอยากจะให้คณะรัฐมนตรีก าหนดให้ชัดเลยครับ  
วันท่ีเท่าไร เดือนอะไร จะเริ่มมีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับ เพราะผมได้ยินในข่าว
คณะกรรมการการเลือกตั้งเขาก็พร้อม ข้าราชการก็พร้อม พรรคการเมืองนี่ยิ่งพร้อมเลยครับ 
เตรียมพร้อมลงสนามเลือกตั้งกันหมด อยากจะให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้ประกาศให้ชัด 
เป็นปฏิทินเลยว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นอีกทีเมื่อไร เช่นเดียวกันครับในเรื่องการแบ่งสรรปันส่วน
งบประมาณระหว่างราชการส่วนกลางกับราชการส่วนท้องถิ่น ในอดีตนั้นตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ 
ปี ๒๕๔๐ เรามีกฎหมายแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจออกมาปี ๒๕๔๒ เราท าแผน
ขั้นตอนการกระจายอ านาจออกมาเพื่อวางกันเอาไว้ว่าจะทยอยการแบ่งสรรปันส่วน
งบประมาณกับท้องถิ่นส่วนกลางไปให้ถึงฝันอยู่ท่ี ๗๐ : ๓๐ แต่ทุกท่านก็ทราบดีว่า ณ เวลานี้
ภารกิจของท้องถิ่นมากขึ้น งบประมาณเพียงเท่านี้ยังไม่พอ ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ขยับขึ้น
เป็น ๖๐ : ๔๐ หรือครึ่งต่อครึ่งก็ได้นะครับ เหมือนกับท่ีเป็นนโยบายท่ีพรรคอนาคตใหม่ 
ได้รณรงค์หาเสียงไว้ ในประเทศญี่ปุ่นก็เป็นลักษณะแบบนี้ เพราะท้องถิ่นเขามีภารกิจมาก 
อ านาจมากขึ้น งบประมาณก็จะมากขึ้นตาม  

อีกเรื่องหนึ่งท่ีเป็นเรื่องส าคัญ ต้องฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย คือในช่วงเวลาท่ีผ่านมากระทรวงมหาดไทยมีการออกประกาศ ระเบียบ 
ค าสั่ง เป็นกฎเกณฑ์ภายในของกระทรวงท่ีใช้กันภายในเยอะแยะเต็มไปหมด แต่ปรากฏว่า
กฎเกณฑ์เหล่านี้ได้ท าลายหลักการก ากับดูแลของส่วนกลางกับท้องถิ่น เปลี่ยนมันจน 
กลายไปเป็นเหมือนบังคับบัญชา ท้องถิ่นจะท าอะไรแต่ละอย่างตอนนี้ต้องกังวลใจเสมอว่า 
กระทรวงมหาดไทยจะยอมไหม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะยอมไหม ต้องกลับไปขอหรือไม่  
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ต้องกังวลกับเรื่องการตรวจเงินแผ่นดินของ สตง. ตลอดเวลา จนเขาไม่กล้าท าอะไรเลย  
ดังนั้นอยากจะให้จัดการแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วย เพื่อให้การกระจายอ านาจสมดังท่ีท่านเขียน
ไว้ในนโยบายนะครับ 
   อีกเรื่องหนึ่งครับ นโยบายเร่งด่วนข้อ ๑๒ เป็นข้อสุดท้ายท่ีผมจะพูดถึง 
ในวันนี้นะครับ นั่นก็คือเรื่องการสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน
และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนท่ีว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ผมและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่สนับสนุนเต็มท่ีให้มี  
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะเราเล็งเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญท่ีขาดความชอบธรรม 
ทางประชาธิปไตย ท้ังในแง่ของท่ีมา ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเชื่อมโยงไปกับรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๗ 
แล้วรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๗ ก็เกิดมาจากการรัฐประหาร ------------------------------------------- 
 
                  - ๕๔/๑ 
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ท้ังในตัวเนื้อหาก็มีปัญหาเรื่องความไม่ชอบธรรมในเรื่องประชาธิปไตย เอาให้ง่ายท่ีสุดก็คือ 
มี ส.ว. ๒๕๐ ท่านท่ีมีอ านาจมาก มีอ านาจในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี มีอ านาจร่วม 
ในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูป และ ส.ว. ชุดนี้ท้ังหมดมาจากการแต่งตั้งของหัวหน้า 
คสช. มี มาตรา ๒๗๙ มาตราสุดท้ายท่ีรับรองเอาไว้หมดว่าประกาศค าสั่งถูกต้องตาม
รัฐธรรมนูญเสมอ นั่นหมายความว่าประเทศไทยจะกลายเป็นมีรัฐธรรมนูญ ๒ ระบบ  
ระบบปกติกับระบบพิเศษคือข้อยกเว้นบรรดาประกาศค าสั่งท้ังหลายได้รับข้อยกเว้นหมดว่า
ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ใครก็ตามอยากจะไปโต้แย้งว่าประกาศฉบับนี้ ประกาศค าสั่งท่ี
หัวหน้า คสช. เคยออกมาขัดกับรัฐธรรมนูญไปถึงศาลท่านก็จะไม่รับ มีมาแล้วหลายคดี 
เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๙ รับรองเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ด้วยเนื้อหาแบบนี้เอง
จ า เป็น ท่ีจะต้องเปลี่ ยนแปลง ท่านอาจจะบอกกันครับว่ารัฐธรรมนูญ ปี  ๒๕๖๐  
ผ่านการออกเสียงประชามติ แต่ใคร ๆ ก็ทราบดีว่าการออกเสียงประชามติครั้งท่ีผ่านมานั้น
ไม่ได้มาตรฐานสากลตามแบบอย่างประชาธิปไตย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
ของฝ่ายไม่รับ ใช้ได้ไม่เต็มท่ีครับ หลายคนถูกด าเนินคดีจนตอนนี้ยังต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันอยู่ 
เพราะฉะนั้ นแล้ วรั ฐธรรมนูญฉบับนี้ มั นมีปั ญหาจริ ง ๆ มันต้ องแก้ กั นขนานใหญ่  
พรรคอนาคตใหม่เองจึงสนับสนุนให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้ง 
สภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาจากประชาชน แล้วร่างรัฐธรรมนูญใหม่ท้ังฉบับ โดยยึดหลัก  
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเอาไว้ ยึดหลักเรื่องราชอาณาจักร
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบทอดทางสายโลหิต ยึดหลักเรื่องการแบ่งแยกอ านาจ  
ยึดหลักเรื่องความเป็นรัฐเดี่ยวเอาไว้ แล้วท่ีเหลือท่านก็ร่างในส่วนอื่น ๆ กันต่อ นี่คือกรอบ 
ท่ีเราคิดกันไว้ อยากจะฝากเรียนท่านด้วยว่านโยบายท่ีเร่งด่วน ข้อ ๑๒ นี้เป็นเรื่องส าคัญ 
อยากจะให้คณะรัฐมนตรีเน้นให้ชัดกว่านี้ อย่าเขียนเลื่อนลอยในลักษณะท่ีขอไปทีเพื่อจะให้
พรรคการเมืองท่ีสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญให้เขาเพียงพอใจท่ีเข้ามาร่วมรัฐบาล  
ด้วยการเขียนแต่เพียงสนับสนุนให้มีการศึกษาและฟังความเห็นของประชาชน แล้วสุดท้าย  
ก็ไม่รู้ว่าจะได้แก้หรือไม่ได้แก้นะครับ ผมเรียนนะครับ รัฐธรรมนูญชุดนี้เมื่อออกดอกออกผล 
เต็มท่ีแล้ว ไม่ได้มีแต่พวกผมทางซีกฝ่ายค้านหรอกครับท่ีจะโดนฤทธิ์เดชของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
ทางพวกท่านเองท่ีก าลังเป็นรัฐบาลท่านก็ต้องโดนเหมือนกัน สิ่งท่ีท่านคิดตอนออกแบบ 
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รัฐธรรมนูญ อาจคิดว่าจะมาใช้กับใครคนใดคนหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง พรรคการเมืองใด 
พรรคการเมืองหนึ่ ง แต่ เมื่อรัฐธรรมนูญมันออกมาใช้แล้วมันโดนใช้กับทุกคนครับ 
ท่านก็จะเห็นปัญหาต่าง ๆ ต่อเนื่องตลอดเวลา รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นเหมือนกับดักเวลา  
เป็นกับดักลูกระเบิดท่ีพร้อมจะระเบิดต่อไป ถ้าหากจะให้บ้านเมืองกลับไปสู่ปกติได้ 
เราจ าเป็นต้องท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในอดีตที่ผ่านมาเราเคยมีรัฐธรรมนูญท่ีเป็นฉันทามติ
ร่วมกันของคนท้ังประเทศไปแล้ว นั่นคือรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ อยากจะเชิญชวนให้ช่วยกัน
ฟ้ืนวิญญาณการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ ปี  ๒๕๔๐ กลับมาครับ ยุติ รั ฐธรรมนูญ 
แบบการแก้แค้นเอาคืนตลอด ๓ ฉบับหลังท่ีผ่านมา คือคุณต้องการแก้แค้นเอาคืนใครก็เขียน
รัฐธรรมนูญให้มันหน้าตาเป็นอย่างนั้น แต่ถึงท่ีจริงแล้วมันหาฉันทามติของสังคมไม่ได้  
ฟื้นวิญญาณรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ มาด้วยกันครับ บ้านเมืองจะได้ไปต่อ มีรัฐธรรมนูญ 
ท่ีเป็นฉันทามติร่วมกันของคนท้ังประเทศ ผมขออนุญาตใช้เวลาสรุปอย่างนี้ครับท่านประธาน 
ผมเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ ผมขออนุญาตเรียนว่า 
พรรคอนาคตใหม่ ท้ังตัวหัวหน้าพรรคซึ่งไม่มีโอกาสได้เข้ามาสภาแห่งนี้  ท้ังสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรของพรรค พวกเรามีความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมือง พวกเรา 
มีความรักชาติบ้านเมือง รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้น้อยไปกว่าพวกท่าน 
ไม่ได้น้อยไปกว่าคนท่ีกล่าวหาพวกเรา แต่การแสดงออกของแต่ละคน แต่ละท่าน 
อาจจะมีความเหมือนและแตกต่างกัน นั่นเป็นเรื่องในรายละเอียด แต่หัวจิตหัวใจ 
ไม่ ได้แตกต่างจากพวกท่าน พวกเรามีความรักชาติ  รักสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ไม่ต่างจากพวกท่าน พวกเราไม่ได้มีความคิดท่ีจะล้มล้างอะไร ไม่ได้มีความคิดรุนแรง  
เราเพียงต้องการให้บ้านเมืองกลับมาสู่ระบบปกติ  กลับมาสู่ ในระบบประชาธิปไตย  
กลับมาสู่นิติรัฐให้ได้ เราเพียงต้องการร่วมกันสร้างฉันทามติร่วมกันเพื่อให้บ้านเมือง 
ออกจากความขัดแย้ง ๑๓ ปีนี้ เสียที เราไม่ได้คิดตั้งตนเป็นศัตรูกับกองทัพ เพียงแต่ 
เราไม่สนับสนุนให้มีการรัฐประหารโดยกองทัพ เราไม่ต้องการให้รัฐบาลพลเรือน 
ไปอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาดูแลของตัวกองทัพเท่านั้นเอง เราต้องการกองทัพท่ีมืออาชีพ 
เราไม่ได้เป็นศัตรูกับองค์กรตุลาการหรือศาลใด เพียงแต่เราต้องการมาตรฐานกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีเท่าเทียมกัน ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมกับท่านในท่ีนี้ 



 ๑๔๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีหนึ่ง)       ภิรญา ๕๔/๓ 
 
พวกเรา ๘๑ ชีวิต ๘๑ คน เป็น ส.ส. หน้าใหม่ท้ังหมดครับ เป็น ส.ส. หน้าใหม่ท้ังหมด 
และพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกับคณะรัฐมนตรี กับรัฐบาล กับทุกองค์กร กับสมาชิกวุฒิสภาด้วย 
กับทุก ๆ สถาบัน เพื่อท่ีจะน าประชาธิปไตยกลับมา และร่วมกัน เดินหน้าหาฉันทามติ 
มาแสวงหาอนาคตแบบใหม่ร่วมกันครับ ขอบคุณครับ  
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านใช้เวลา
เกินไป ๕ นาทีครึ่งนะครับ ฟังพรรคร่วมฝ่ายค้านมาประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับ ตอนนี้
จะขอสลับไปฟังพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลและตามด้วยวุฒิสภานะครับ เชิญท่านสันติ กีระนันทน ์ 
 
                  - ๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ลลิตา ๕๕/๑ 
 
  นายสันติ กีระนันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผม สันติ กีระนันทน์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา  
ท่านประธานครับ วันนี้นับว่าเป็นเรื่องท่ีดีนะครับ ท่ีเราได้มีโอกาสฟังค าแถลงนโยบายจาก
คณะรัฐมนตรีและจากปากค าของท่านนายกรัฐมนตรีเอง พร้อมกันนั้นก็ได้ฟังความคิดเห็น
จากเพื่อนผู้ทรงเกียรติของฝ่ายค้าน อย่างไรก็ดีครับ ผมมีประเด็นอยู่สัก ๓-๔ ประเด็น  
ท่ีอยากจะกราบเรียนท่านประธาน เพื่อจะท าความเข้าใจแล้วก็ขยายความตามความเข้าใจ
ของพวกเราท่ีท างานด้วยกัน ผมคิดว่าเมื่ออ่านค าแถลงนโยบายของรัฐบาลแล้ว ถ้าท่าน 
ไม่มีอคติมากเกินไปจะเห็นว่าแนวคิดของนโยบายครั้งนี้ประกอบไปด้วย ๒ เรื่องใหญ่ ๆ  
ท่ีเป็นปัจจัยในการสร้างนโยบายให้เกิดขึ้น  
   ประเด็นท่ี ๑ ก็คือให้ความส าคัญกับบริบทในโลกนี้ ท่ี เปลี่ยนแปลงไป 
อย่างรุนแรงและรวดเร็วมาก   
   ประเด็นท่ี ๒ ก็คือพยายามสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับพี่น้องประชาชน
ตั้ งแต่ ระดับฐานราก ท้ั ง ในระยะกลางและระยะยาว  เพื่ อสร้ า งความ เข้ มแข็ ง 
อย่างยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
   ใน ๒ ปัจจัยท่ีกล่าวนั้นสะท้อนมาในนโยบายทุก ๆ ด้านท่ีเราจะเห็นประกอบ
เป็นนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วนอีก ๑๒ เรื่อง ผมคงไม่สามารถท่ีจะจับ 
ทุก ๆ นโยบายขึ้นมาอภิปรายเพื่อสร้างความเข้าใจได้ชัดเจนท้ังหมด เพราะว่าจะมี 
เพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านท่ีจะมาให้รายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น ผมอยากจะยก
บางประเด็นที่มีความน่าสนใจ 
  อย่างแรก นโยบายฉบับนี้ได้ให้ความส าคัญกับบริบทท่ีเปลี่ยนไปในโลกนี้ 
และให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีต่าง ๆ มีค าต่าง ๆ ท่ีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติบางท่าน 
ใช้ค าว่าเป็นค าใหญ่ แล้วคิดว่าเราจะท าไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นค าว่า  ดิจิทัล ข้อมูลขนาดใหญ่ 
ปัญญาประดิษฐ์ ฟินเทค (Fin Tech) กัฟเวิร์นเมนต์เทค (Government Tech) นวัตกรรม 
แต่ผมกราบเรียนว่าถ้อยค าเหล่านี้เป็นถ้อยค าท่ีสะท้อนถึงวิธีคิดอย่างชัดเจน และน าไปสู่
ความเป็นไปได้ในการท างานถัดไป ซึ่งถ้าไม่ใช้ถ้อยค าเหล่านี้และไม่ใช้เทคโนโลยี เหล่านี้ 



 ๑๔๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ลลิตา ๕๕/๒ 
 
ไม่มีทางเลยท่ีเราจะเอาชนะบริบทท่ีเปลี่ยนไปในโลกนี้ ได้ เราจะเห็นในนโยบายหลัก 
ข้อ ๕.๑ เรื่องเศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง พูดว่าด าเนินนโยบายการเงินการคลัง 
เพื่อให้เศรษฐกิจไทยนั้นสามารถตอบสนองต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก สังเกตตรงนี้ครับ  
นโยบายนี้ ได้พูดถึงการสนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาใช้  และเป็น  
การท างานท่ีต่อเนื่องครับ จากรัฐบาลท่ีแล้วท่ีได้พยายามท างานน าไปสู่สังคมไร้เงินสด  
ท่านอาจจะสงสัยว่าท าไมเราจะต้องพูดเรื่องสังคมไร้เงินสด ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ท่านทราบหรือไม่ครับ ปัจจุบันนี้ต้นทุนของการใช้ เงินสดในสังคมไทยแต่ละปีนั้น 
เราต้องเสียเงินงบประมาณไปไม่น้อยกว่าปีละ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าเผื่อสามารถเข้าไปสู่ 
สังคมไร้เงินสดได้ เงิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทนั้นจะน ากลับมาช่วยในการพัฒนาประเทศให้เกิด
ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้มากแค่ไหน ผมคิดว่าทุก ๆ ท่านก็คงสามารถจะจินตนาการได้ 
ยิ่งกว่านั้นนะครับ ในนโยบายข้อ ๕.๑๑ ข้อเดียวกันนั้น ยังพูดถึงบริบทเมื่อสักครู่ 
ท่ีผมกราบเรียนว่าไม่ลืมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน คือยังพูดอีกว่าจะให้
ความรู้ สร้างความรู้ทางการเงินให้กับผู้มีรายได้น้อย ----------------------------------------------- 
 
                  - ๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            จงถนอม ๕๖/๑ 
 
ซึ่งวันนี้ผู้มีรายได้น้อยเป็นคนท่ีขาดความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ทางการเงิน และมี
ความยากล าบากในชีวิต เพราะบริหารการเงินของตัวเองไม่เป็น เป็นหน้าท่ีของรัฐบาลครับ 
เป็นหน้าท่ีของพวกเราทุกคนท่ีอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อนสมาชิกทุกคนท่ีต้องพยายามท าให้ 
พี่น้องประชาชนของเรานั้นพ้นจากความยากล าบากเรื่องนี้ให้ได้ นอกจากนั้นก็ยังกังวลต่อไปว่า
เอสเอ็มอี (SMEs) จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างไร นโยบายข้อนี้ก็ยังบรรจุไว้อีกเช่นเดียวกัน 
ว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ด้วยต้นทุน 
ท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   
   ในข้อ ๕.๑.๔ ภายใต้เรื่องเศรษฐกิจมหภาค การเงินการคลังเช่นเดียวกัน 
ยังพูดถึงเรื่องของการปฏิรูประบบการออม อันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันครับ เราจะเห็นว่าทุกวันนี้
เรามีค าพูดท่ีมักจะพูดกันเล่น ๆ แต่เจ็บปวดครับท่านประธาน เราบอกว่าเราเข้าสู่ 
สังคมผู้สูงอายุ ประเทศอื่นนั้นเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้นเขารวยก่อนแก่ แต่ของเรานั้น 
แก่ก่อนรวย ก็เพราะว่าระบบการออมในอดีตท่ีผ่านมานับ ๑๐ กว่าปีนั้นไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร เพิ่งจะมีรัฐบาลชุดนี้ท่ีนึกถึงว่าจะต้องสร้างระบบการออมอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเชื่อมโยง ยึดโยงกับการสร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในระบบการเงินของประเทศ  
ก็คือระบบตลาดเงินและตลาดทุน และจะน าเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ เข้ามาสร้าง
ประโยชน์ให้กับผู้ต้องการระดมเงินทุน และเป็นเครื่องมือในการออมอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้กับผู้บริโภคท่ัวไป เราจะเห็นว่าท่ีผ่านมานั้นรัฐบาลท่ีก่อนหน้านี้นั้นได้มีการสร้างสิ่งท่ี
เรียกว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตของประเทศไทย หรือไทยแลนด์ ฟิวเจอร์
ฟันด์ (Thailand Future Fund) ไซส์ (Size) ของไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ (Thailand 
Future Fund) ท่ีผ่านมานั้นเกือบ ๆ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทครับท่านประธาน ซึ่งท าให้ประหยัด
งบประมาณของภาครัฐลงไปไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท แล้วพร้อม ๆ กันนั้นก็ยังท าให้
ภาระหนี้สาธารณะนั้นไม่เพิ่มขึ้นด้วย อันนี้ เป็นนวัตกรรมทางเงินท่ีรัฐบาลท่ีผ่านมา 
และปรากฏในนโยบายของรัฐบาลนี้ท่ีจะด าเนินต่อไป อันนั้นเป็นเรื่องของเงินการคลัง  
  ถัด ไปนะครับ ท่านประธาน ท่ีเคารพ เราพูดกัน เรื่ อ งหนี้ ครั ว เรือน 
ซึ่ ง เป็นความกั งวลใจ ท่ีถู กต้ อง  แต่ผมอยากจะกราบเรี ยนท่านประธานครับว่ า 
เรื่องหนี้ครัวเรือนนั้นปัจจุบันมีตัวเลขท่ีผมอยากจะน าเรียนเสนอ ว่าหนี้ครัวเรือน 



 ๑๔๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)           จงถนอม ๕๖/๒ 
 
ในประเทศไทยนั้นถ้าเทียบกับ จีดีพี (GDP) ของประเทศ อีกแล้วนะครับต้องเทียบกับ จีดีพี 
(GDP) วันนี้เราอยู่ในระดับ ๗๘.๗ เปอร์เซ็นต์ของ จีดีพี (GDP) ย้อนหลังไป ๕ ปีก่อนท่ีจะเป็น
รัฐบาลท่ีมาจากท่าน พลเอก ประยุทธ์ ในรอบท่ี ๑ เหมือนกันเลยครับ หนี้ครัวเรือนขณะนั้น 
อยู่ท่ี ๗๘.๖ เปอร์เซ็นต์ของ จีดีพี (GDP) เพราะฉะนั้นจะบอกว่าตอนนี้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นนั้น  
ผมคิดว่าอาจจะต้องกลับไปดูตัวเลขกันใหม่อีกสักครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ดีครับหนี้ครัวเรือน
ขนาดนี้ไม่ได้เป็นผลดีแน่ ๆ แต่ต้องดูสาเหตุครับ ในตอนนั้นเราพูดกันเรื่องหนี้ครัวเรือน 
ท่ีเกิดขึ้นเป็นเพราะนโยบายรัฐบาลบางประการครับ ถ้าจ าได้เรามีนโยบายเรื่อง รถคันแรก  
สร้างหนี้ครัวเรือนท่ีไม่สร้างประสิทธิภาพในการผลิต และเป็นภาระของพี่น้องประชาชน  
สืบต่อเนื่องมา ในขณะท่ีหนี้ครัวเรือนขณะนี้ ๒ วันท่ีแล้ว ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ท่านได้กรุณาให้รายละเอียดว่าหนี้ครัวเรือนขนาดนี้ก็น่าห่วง  
แต่สาเหตุส าคัญอันหนึ่งก็เพราะว่ามันดันไปเกิดนวัตกรรมทางการเงินท่ีไม่พึงประสงค์  
ก็คือเล่นมีพัฒนาการเรื่องสินเชื่อเงินทอนเกิดขึ้น และนี่ละครับเป็นเรื่องเร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่ง 
ท่ีผมอยากจะกราบเรียนคณะรัฐมนตรีครับ ท่ีคงจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เพื่อท าให้
สินเชื่อเงินทอนประเภทนั้นไม่กลับมาท าร้ายประชาชนท่ัวไปให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ ง  
ท่านประธานท่ีเคารพ เวลาของผมไม่มากนัก เพราะว่าอยากจะเอาแค่เนื้อ ๆ เมื่อสักครู่ 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ได้อภิปรายจนกระท่ังถึงเรื่องของท่านรัฐมนตรีบางท่าน  
ซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นการติเรือท้ังโกลน เพราะว่ายังไม่ได้เริ่มท าหน้าท่ีเลยครับ ท่านก็แสดง 
ความไม่ไว้วางใจเสียแล้วนะครับ โดยท่ีบางเรื่องบางประการนั้น ขออนุญาตเอ่ยนามครับ 
ท่านได้พาดพิงไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปัจจุบันว่าในครั้ง ท่ีท่าน 
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของธนาคารกรุงไทย เรื่องนี้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติบางท่าน
ได้ลุกขึ้นมาพูดแล้วครับว่าคดีสิ้นสุด โดยท่ีไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่การตรวจสอบเพียงครั้งเดียว 
หลากหลายคร้ังมากครับ และไม่พบว่าท่านรัฐมนตรีอุตตมมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ประการใด ----- 
 
                  - ๕๗/๑ 
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ท่านได้ให้ตัวเลขว่าคนท่ีเกี่ยวข้องนั้นท้ังกรรมการของธนาคาร ท้ังเจ้าหน้าท่ีในระดับบริหาร
และเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ใช่ระดับบริหาร ติดคุกกันระนาวครับ ซึ่งวันนี้ออกมาแล้ว ท้ังหมดนั้น 
ติดคุกกันไป ๒๕ คนครับ แต่กราบเรียนท่านประธานครับ ถ้าไปดูส านวนค าฟ้องมี ๑ คนครับ
ท่ียังหนีคดีอยู่ครับและยังไม่ได้รับโทษ แม้ว่าคดีนั้นสิ้นสุดแล้วว่าจะต้องรับโทษ ยังหนีคดี 
อยู่ต่างประเทศครับท่านประธาน ซึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามว่าเป็นใคร เพราะถ้าท่านสนใจ
ท่านสามารถไปหารายละเอียดอันนี้ได้ครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ตรงเวลา
พอดีครับ ต่อไปก็เป็นท่านสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย แล้วก็กลับมาพรรคเพื่อไทยนะครับ  
ท่านชลน่าน ศรีแก้ว ท่านสุรชัยก่อนนะครับ 
  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิก
รัฐสภา ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยั งคณะรัฐมนตรี 
และเพื่อนสมาชิกว่า วันนี้เป็นวันท่ีพวกเราท่ีประชุมมารับฟังการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งน าโดยท่านนายกรัฐมนตรี ผมขออนุญาตเร่ิมอย่างนี้ครับ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ เขียนไว้ว่า 
รัฐสภา รัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
และความผาสุกของพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีผมจะอภิปรายต่อไปนี้ และสมาชิก
วุฒิสภาท่านต่อ ๆ ไปท่ีจะขึ้นมาอภิปราย เราจะยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
และความผาสุกของประชาชนเป็นหลักและเป็นแนวทางในการอภิปราย เพื่อท่ีจะเป็น
ประโยชน์กับรัฐบาลในการท่ีจะน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปเป็นแนวทางสู่แผนการปฏิบัติ 
และวิธีการปฏิบัติตามนโยบายท่ีแถลงต่อรัฐสภาต่อไป  
  ผมกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าในการจัดท านโยบายและการแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาในวันนี้ เป็นเงื่อนไขหนึ่งท่ีรัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๖๒  
คือก่อนท่ีรัฐบาลจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินนั้นจะต้องมาแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
โดยไม่มีการลงมติ แม้ว่าจะไม่มีการลงมติก็ตาม แต่ผมกราบเรียนครับว่า เป็นสิทธิของสมาชิก
แห่งรัฐสภาท่ีจะให้ความคิดเห็นและซักถามคณะรัฐมนตรีต่อนโยบายท่ีสมาชิกยังเห็นว่า 
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ไม่มีความชัดเจนหรือยังไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุก  
ของประชาชน เงื่อนไขท่ีปรากฏอยู่ ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งผมกราบเรียนว่า 
เป็นเงื่อนไขท่ีไม่เคยถูกก าหนดมาก่อนในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ของประเทศไทย  
ก็คือเงื่อนไขในการจัดท านโยบายและการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาว่า  
การแถลงนโยบายนั้นจะต้องแถลงให้เห็นว่านโยบายท่ีรัฐบาลจัดท าขึ้นนั้นสอดคล้องกับหน้าท่ี
ของรัฐเช่นใดบ้าง สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐเช่นใดบ้าง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เช่นใดบ้าง และท้ังหมดเมื่อถูกก าหนดให้เป็นนโยบายของรัฐบาลแล้ว การขับเคลื่อน 
การบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายนั้น ๆ จะต้องใช้จ่ายงบประมาณ ท่านมีแหล่ง
งบประมาณจากท่ีใด ผมได้ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ท้ังหมดแล้วก็ต้องขอชื่นชมว่าทางรัฐบาลได้จัดท าค าแถลงนโยบายถูกต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ------------------------------------------------------------- 
 

 - ๕๘/๑ 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้กรุณาจัดท าภาคผนวกท่ี ๒ ซึ่งเป็นภาคผนวกท่ีสรุปให้เราได้เห็นว่า
นโยบายแต่ละข้อ แต่ละประเด็นนั้นสอดคล้องกับหน้าท่ีของรัฐท่ีมีต่อพี่น้องประชาชน 
อย่างไรบ้าง สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐอย่างไรบ้าง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างไรบ้าง แม้ว่าบางนโยบายท้ังนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่ วน ซึ่งสักครู่ผมจะลง
รายละเอียดในบางนโยบายเป็นภาพรวมเสนอต่อท่ีประชุม แม้บางนโยบายท่ีท่านกรุณา 
สรุปมาว่า เป็นนโยบายท่ีสอดคล้องกับหน้ า ท่ีรัฐในเรื่ องนั้น เรื่ องนี้  สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรือสอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐในเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ตาม 
พอลงไปดูรายละเอียดแล้วไม่ค่อยชัดเจนนัก แต่ก่อนท่ีผมจะลงในรายละเอียดเรื่องนั้น 
ผมอยากจะกราบเรียนเพื่อให้คณะรัฐมนตรีและเพื่อนสมาชิกแห่งรัฐสภาได้มีความเข้าใจถึง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ท่ีต้องไปเขียนใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๒ ว่า เหตุใดรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นฉบับแรกท่ีก าหนดกติกาในการ
จัดท านโยบายว่าจะต้องสอดคล้องกับ ๓ เรื่องหลักของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องหน้าท่ีแห่งรัฐ  
เรื่องนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ ก็กราบเรียนว่าท้ังหมดนี้เป็นแนวคิดของผู้ยกร่าง
รัฐธรรมนูญท่ีอยากจะเห็นประเทศชาติของเรามีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศชาติ 
อย่างชัดเจน และอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ไปสู่เป้าหมาย
ท่ีทุกคนต้องการ ผมเชื่อว่าทุกท่านท่ีได้อภิปรายไปแล้วและจะอภิปรายต่อไปนั้นทุกคน 
รักประเทศชาติเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นทุกคนในห้องประชุมนี้เป็นพวกเดียวกันหมด  
ไม่มีพวกเรา พวกท่าน พวกเขา เราเป็นพวกเดียวกันท่ีต่างอาสามาท างานให้กับ 
พี่น้องประชาชนภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญท่ีเขียนไว้ กราบเรียนว่าโดยเฉพาะสมาชิก 
แห่งวุฒิสภาชุดนี้ ผมย้ าว่าชุดนี้เป็นชุดท่ีถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญท่ีออกแบบให้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบภารกิจของประเทศชาติ ในช่วง ๕ ปีแรกของการเปลี่ยนผ่าน
ประเทศ เสร็จแล้วพวกผมก็ต้องไปตามกติกาของรัฐธรรมนูญ ประเทศจะเดินหน้าไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งจะเป็นขั้นตอนของการท่ีไม่มี ๒๕๐ ส.ว. ไม่มี ส.ว.  
ท่ีท่านบอกว่ามีอ านาจเหนือกว่า ส.ส. แต่ก็เป็นกติกาท่ีรัฐธรรมนูญได้เขียนออกแบบไว้เพื่อให้
ท าหน้าท่ีตามบทเฉพาะกาลเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งท่ีอยากจะกราบเรียน 
เพื่อผ่านไปยังพี่น้องประชาชนให้มีความเข้าใจว่าบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนผ่านในเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง บทบาทของสมาชิกวุฒิสภา 
ตามบทหลักของรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างท่ีหลายท่าน หรือบางท่านพยายามท่ีจะ
อธิบายในการท่ีจะสร้างความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริ งต่อพี่น้องประชาชน  
ผมกราบเรียนท่านประธานเพื่อผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีว่า เจตนารมณ์ท่ีเขาก าหนดให้ 
ท่านท้ังหลายจะต้องมาแถลงนโยบายท่ีสอดคล้องกับหน้าท่ีของรัฐนั้น แนวความคิดนี้ 
ไม่ได้เพิ่งเกิด นักการเมืองผู้บริหารประเทศชาติในอดีต ผู้รักชาติรักประชาธิปไตยในอดีต 
เขาคิดถึงอนาคตประเทศมาตั้งแต่เมื่อ ๒๒ ปีท่ีแล้ว คือ ๒๒ ปีท่ีแล้วท่ีเป็นยุคของการจัดท า
รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ คนในยุคสมัยนั้นเขาก็คิดถึงอนาคตของประเทศว่า ท าอย่างไรจะให้
ประเทศชาติมีความยั่งยืนภายใต้ความไม่ยั่งยืนในระบบการเมืองของประ เทศไทย 
แนวความคิดจึงเปลี่ยนผ่านเป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในปี ๒๕๔๐ คือบทบัญญัติ 
ท่ีว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐท่ีถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ เสียดายว่าผู้คนในยุคนั้น
มองผิดพลาดไปนิดหนึ่งในเรื่องของความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองในการท่ีจะปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ผู้คนในยุคนั้นซึ่งรับผิดชอบในการจัดท ารัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐  
หรือเมื่อ ๒๒ ปีท่ีแล้ว จึงไปเขียนให้แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ นั้น 
เป็นเพียงแนวทางในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการออกกฎหมายของประเทศ ------ 
 

                                                                                                 - ๕๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ดรุณี ๕๙/๑ 
 
พอเขียนเบาบางอย่างนั้น ผลท่ีปรากฏตลอดระยะเวลา ๙ ปีของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ  
ปี ๒๕๔๐ ท่านประธานเช่ือไหมครับ เอาแค่ออกกฎหมายลูกตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐  ๙ ปี 
ยังออกกันไม่ครบเลยครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือค าตอบว่าเหตุใดประเทศไทยจึงไม่สามารถ
ก้าวไปสู่ เป้าหมายท่ีเราพึงประสงค์  โดยผ่านบทบัญญัตินโยบายแห่งรัฐ ท่ีก าหนด 
ในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ ได้ ย่างเข้าสู่ยุคสมัยของการจัดท ารัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐  
ผู้ ท่ีรับผิดชอบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ จึงได้ยกระดับแนวคิดนี้ ให้มี ความเข้มข้นขึ้น  
เปลี่ยนบทบัญญัติท่ีว่าด้วยนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ เป็นนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
เปลี่ยนแนวคิดในการเขียนหมวดนี้ในรัฐธรรมนูญจากเพียงเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายและการออกกฎหมายของประเทศให้มีความเข้มข้นขึ้น โดยเขียนใส่ในรัฐธรรมนูญ  
ปี ๒๕๕๐ เลยครับว่า นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐคือเจตจ านงของรัฐ ในการให้รัฐบาลไปก าหนด
นโยบายและการออกกฎหมาย ค าว่า เจตจ านง ผมเชื่อว่าทุกท่านคงเข้าใจว่าหมายถึงอะไร 
แต่ท่ีสุดเราเดินซ้ ารอยประวัติศาสตร์เก่า รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ใช้เมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๐ เกือบ ๗ ปีของการท่ีเราใช้รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ เราเดินซ้ ารอยประวัติศาสตร์เดิม 
คือออกกฎหมายลูกได้ไม่ครบ เราเดินซ้ ารอยของประวัติศาสตร์เดิม ก็คือแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ไม่ได้รับการปฏิบัติจากรัฐบาล จะกี่ชุดก็สุดแล้วแต่ ท่ีท่านจะจดจ าได้ แต่บทสรุปท่ี 
ประเทศไทยได้รับก็คือว่า เราไม่สามารถใช้นโยบายแห่งรัฐหรือนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ เป็นเข็มทิศในการน าพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายท่ีพวกเรา
ต้องการได้ เมื่อเข้าสู่ยุคของการจัดท ารัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ผู้ท่ีรับผิดชอบจัดท ารัฐธรรมนูญ 
ปี ๒๕๖๐ ก็พยายามท่ีจะสานต่อความคิดนี้ให้มีความเข้มข้นขึ้น น าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ มาสังเคราะห์ใหม่ กลั่นสิ่งท่ีคิดว่าเป็นเรื่องส าคัญของประเทศชาติ 
และยอมไม่ได้อีกต่อไปท่ีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วไม่ท า จึงก่อก าเนิดขึ้นมาเป็นหมวดท่ีว่าด้วย
หน้าท่ีแห่งรัฐส่วนหนึ่ง ส่วนท่ีมีความส าคัญล าดับต่อไปยังคงเป็นหมวดท่ีว่าด้วยนโยบายแห่งรัฐ 
ผมพูดถึงตรงนี้ก าลังจะกราบเรียนท้ังหลายท่านว่า  นี่ละคือเหตุผลว่าท าไมรัฐธรรมนูญ 
ปี ๒๕๖๐ จึงก าหนดกติกาไว้ว่าการท านโยบายของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐  
การแถลงนโยบายของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ต้องแถลงว่าจะท าอย่างไร 
บริหารประเทศนี้อย่างไร ให้สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐและนโยบายแห่งรัฐ เขาก าหนดเช่นนี้ 



 ๑๕๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ดรุณี ๕๙/๒ 
 
เพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์เดินซ้ ารอยตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ และปี ๒๕๕๐  
ซึ่งเป็นรอยท่ีเกิดขึ้นมาแล้ว ๒๒ ปี ท่ีผมหยิบประเด็นนี้มากราบเรียนก็ เพื่อท่ีจะย้ า 
ผ่านท่านประธานไปสู่คณะรัฐมนตรี ซึ่งน าโดยท่านนายกรัฐมนตรีว่า เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ 
ของการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันนี้แล้ว ขอความกรุณาท่านน าแผนปฏิบัติการ 
และวิธีการท่ีท่านก าหนดไว้ แม้ไม่ได้ เขียนชัดเจนในค าแถลงนโยบาย แต่ผมเชื่อว่า 
ท่านต้องมีแผนปฏิบัติการและวิธีการปฏิบัติการตามนโยบายของท่านไปสู่การปฏิบัติการ 
ให้ เป็นรูปธรรม เพื่ อให้ เราประสบความส า เร็จ คือไปสู่ เป้าหมายท่ีประเทศไทย 
จะเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว หรือ ท่ีท่านเรียกว่า ไทยแลนด์  ๔.๐ (Thailand 4.0)  
เมื่อนั่นละเราจะได้ชื่อว่าพวกเราได้ช่วยกันท างานเพื่อประชาชน โดยมุ่งประโยชน์ 
ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนเป็นเป้าหมาย -------------------------- 
 
                   - ๖๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ศิริพร ๖๐/๑ 
 
ผมจะขออนุญาตกราบเรียนในรายละเอียดเรื่องของนโยบายท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลง 
เมื่อเช้านี้ ผมกราบเรียนต่อที่ประชุมว่า ถ้าเรามองถึงโครงสร้างหลักของสังคมไทยในภาพรวม 
เราจะเห็นได้ว่าสังคมไทยจะมีเสาหลักส าคัญอยู่ ๔ เสา  เสาแรกก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์  
เสาท่ี ๒ ก็คือเร่ืองของความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศชาติ  เสาท่ี ๓ คือเรื่องของเสา
ท่ีว่าด้วยการเมือง  และเสาท่ี ๔ เป็นเรื่องท่ีว่าด้วยสังคมและเศรษฐกิจ นโยบายของท่าน 
ถ้าเราแยกพิจารณาตามเสาหลักส าคัญท่ีผมได้กราบเรียนต่อท่ีประชุม  เราจะเห็นว่า  
เสาหลักท่ี ๑ ท่านพูดไว้ชัดเจนในนโยบายหลัก นโยบายท่ี ๑ ก็คือการปกป้องและการเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์  เรื่องเสาหลักท่ี ๒ ความมั่นคง ความปลอดภัย ท่านพูดอยู่ใน
นโยบายหลักข้อท่ี ๒ ชัดเจนเช่นกัน ก็คือการสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศ 
ความสงบสุขของประเทศ แล้วก็ยังเชื่อมโยงไปสู่นโยบายเร่งด่วนในนโยบายเรื่องท่ี ๘   
เสาท่ี ๓ เรื่องการเมืองไม่ค่อยชัดเจนครับ ท่านพูดโดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหลักท่ีว่าด้วย 
เรื่องการพัฒนาความเข้มแข็งจากฐานราก ไปพูดอยู่ในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็ ง 
ของชุมชน ซึ่งผมมีความเห็นว่าค่อนข้างอ่อนในเรื่องของนโยบายด้านนี้ เสาท่ี ๔ เรื่องสังคม 
เศรษฐกิจ นโยบายของท่านค่อนข้างให้ความส าคัญกับเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องของสังคม 
จนท าให้ดุลยภาพของเสาท่ี ๔ นี้ค่อนข้างท่ีจะขาดความสมดุลระหว่างเรื่องของเศรษฐกิจ 
และสังคม แม้ว่าเป็นท่ีรับรู้ โดยท่ัวไปว่าขณะนี้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน 
เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องท่ีรัฐบาลจะต้องเร่งรีบในการแก้ไข ซึ่งผมเห็นด้วยอย่างเต็มท่ี  
และเห็นด้วยกับนโยบายท่ีท่านพยายามเขียนให้น้ าหนักในเรื่องของเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะอยู่ใน
นโยบาย ข้อ ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ในเรื่องของการแก้ไข
ปัญหาการด ารงชีวิต ในนโยบายเร่งด่วน เรื่องท่ี ๑ ในเรื่องมาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ในเรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและการพัฒนา
นวัตกรรม แต่จริง ๆ สิ่งท่ีจะควบคู่กันกับการท่ีจะท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีดีขึ้น นั่นก็คือ
คุณภาพของสังคมด้วย ท่ีผมกราบเรียนไว้แล้วว่าท่านให้น้ าหนักในเรื่องนี้ค่อนข้างอ่อนไป  
นิดหนึ่ง จริง ๆ สังคมไทยขณะนี้เรามีปัญหาค่อนข้างเยอะ กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยัง 
ท่านนายกรัฐมนตรีว่า ถ้ าเรามองไปท่ีสภาวะของสังคมไทย  ในขณะนี้สั งคมไทย 
ค่อนข้างอ่อนแอ เรามีปัญหาอาชญากรรมค่อนข้างสูง ถ้าท่านไปดูสถิติของผู้ต้องขัง 



 ๑๕๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ศิริพร ๖๐/๒ 
 
ในเรือนจ าท่ัวประเทศจะมีตัวเลขหนึ่งท่ีน่าสนใจก็คือ ตัวเลขเกี่ยวกับจ านวนผู้ต้องขังท่ีอยู่ใน
เรือนจ าท่ัวประเทศ ข้อมูลล่าสุดสิ้นสุด ณ วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ท่านทราบไหมครับ  
มีพี่น้องประชาชนต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ าเท่าไร ๓๕๔,๙๐๕ คน ตัวเลขนี้ถ้าเปรียบเทียบ
กับเดือนกรกฎาคมของปีท่ีแล้ว ซึ่งมีตัวเลข ๓๕๕,๕๔๓ คน ดูเหมือนประหนึ่งว่าผู้ต้องขัง
ลดลง แต่เป็นผลจากการพระราชทานอภัยโทษเมื่อเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา นั่นแปลว่า
ตัวเลขสูงขึ้นในความเป็นจริง และในตัวเลขจ านวน ๓๕๐,๐๐๐ กว่าคนนี้มีตัวเลขหนึ่ง 
ท่ีผมสนใจมาก แล้วอยากจะกราบเรียนไปยังท่านรัฐมนตรี โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม มีผู้ท่ีต้องถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าแต่เป็นผู้ต้องขังระหว่างการด าเนินคดี
๕๘,๐๐๐ กว่าคน ไหนเราบอกว่าถ้ายังไม่มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า 
ทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ ไหนเราบอกว่ายังไม่มีค าพิพากษาถึงที่สุดห้ามปฏิบัติต่อผู้นั้น 
 
                  - ๖๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                         น าพร ๖๑/๑ 
 
  (นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ ได้ยืน 
และยกมือขึ้น) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอโทษ 
ท่านสุรชัยจะจบแล้วกระมัง คงไม่ต้องท้วง ท่านสรุปแล้ว 
  นายครู ม านิ ตย์  สั ง ข์ พุ่ ม  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร  (สุ ริ นทร์ )   :   
ท่านประธานครับ ผมนิดเดียว จริง ๆ ผมก็ฟังอาจารย์บรรยาย แต่ว่าบังเอิญไม่รู้ว่าใช้ค าพูด
ฟุ่มเฟือยหรือเปล่าจนท่านรัฐมนตรีนั่งหลับแล้ว เข้าใจว่าเคลิ้มมากครับ ก็เลยเป็นห่วงว่า 
ไม่สบายหรือว่านั่งหลับ ท่านประธานรัฐสภาช่วยดูหน่อยครับ ท่านครับ พยายามสรุปหน่อยครับ 
เพราะว่าท่านเวียนจนหลับเลยครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  ท่านลองถามดู
ท่านก าลังใช้สมาธิฟังผมหรือเปล่า ตรงนี้เป็นเรื่องท่ีพวกเราต้องให้ความสนใจร่วมกันนะครับ
ว่าท าไมถึงมีผู้ต้องหาท่ีอยู่ระหว่างด าเนินคดีเกือบ ๖๐,๐๐๐ คนไปถูกขังอยู่ในเรือนจ า  
อย่าให้ประชาชนเขาเข้าใจว่าเพราะจนจึงต้องติดคุกนะครับ เพราะไม่มีเงินประกัน 
จึงต้องติดคุก เรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีผมขออนุญาตฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
   ปัญหาเรื่องท่ี ๒ คือปัญหาความรุนแรงของสังคม สะท้อนผ่านเหตุการณ์
หลาย ๆ เหตุการณ์ ไม่ว่าเป็นความรุนแรงท่ีกระท าต่อเด็ก เยาวชน สตรี ความรุนแรง  
ในครอบครัวและความรุนแรงนอกครอบครัว เราจะเห็นวัยรุ่นยกพวกท าร้ายร่างกาย  
ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาเฉพาะหน้า เราเห็นนักเรียนอาชีวศึกษาสัปดาห์ท่ีแล้ว 
ก็ตีกัน ๒ ครั้ง ใน ๒ โรงเรียน เราจะเห็นปัญหาการฆ่าตัวตายท่ีเพิ่มสูงขึ้น ต่าง ๆ เหล่านี้ 
ล้วนแต่เป็นปัญหาของสังคมท่ีน าไปสู่การท าให้สังคมไทย เป็นสังคมท่ีอ่อนแอท้ังสิ้น 
เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเห็นรัฐบาลได้ช่วยกรุณาปรับปรุงนโยบายหรือเพิ่มเติมนโยบาย 
ในเรื่องของการสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ เสียดายผมมีเวลาน้อยนะครับ 
แล้วก็จะขออนุญาตกราบเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งว่าเป็นเรื่องส าคัญของสังคมไทยท่ีไม่ปรากฏ
อยู่ในค าแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ก็คือนโยบายเกี่ยวกับการจัดการปัญหา 
เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน ท่านประธาน ท่านทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนนปีละไม่ต่ ากว่า ๒๑,๐๐๐ คน ถ้าคิดต่อวัน เฉลี่ยเป็นวันแล้วตกประมาณ 



 ๑๕๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                         น าพร ๖๑/๒ 
 
วันละ ๕๕ คนต่อวัน คน ๒๐ ,๐๐๐ คนต้องตายลงทุกปี ๕ ปีผ่านไปแป๊บเดียวครับ  
คนไทยตายเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนน ๑๐๐,๐๐๐ คน คน ๒๐,๐๐๐ คนถ้าเทียบกับ
อุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ท่ีบรรจุผู้โดยสารได้ ๔๐๐ คน เท่ากับปีหนึ่งมีเครื่องบิน
ขนาด ๔๐๐ ท่ีนั่งตกในประเทศไทยปีละ ๕๐ ล า เราปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่ใน 
ประเทศไทยและด ารงอยู่ได้อย่างไร ท้ัง ๆ ท่ีรัฐบาลในปี ๒๕๕๓ ได้มีมติ ครม. เมื่อวันท่ี ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ คือตั้งแต่ ๙ ปีท่ีแล้ว มีมติให้ก าหนดนโยบายให้ประเทศไทยเดินหน้า 
ในเรื่ องนี้ ตั้ งแต่ปี  ๒๕๕๔ -๒๕๖๓ เป็น  ๑๐ ปี  หรือทศวรรษแห่ งความปลอดภัย  
โดยตั้งเป้าหมายว่าเราจะลดคนตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเฉลี่ยตัวเลขต่อประชากร 
๑๐๐,๐๐๐ คน อยู่ท่ี ๓๐-๓๕ คนต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ให้เหลือต่ ากว่า ๑๐ คน  
ท่ีมาท่ีไปประเทศไทยไม่ได้คิดเองละครับ เป็นนโยบายขององค์การสหประชาชาติ 
ท่ีเขาก าหนดนโยบายในเรื่องนี้ไว้ ในการท่ีจะก าหนดให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศ 
ต้องไปลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในท้องถนนภายใน ๑๐ ปีให้ได้เหลือครึ่งหนึ่ง 
ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นคนครองสถิติอันดับ ๑ ของเอเชีย ก็อยู่ในเป้าหมายท่ีถูกก าหนด
ด้วยองค์การอนามัยโลกรับเอาแนวความคิดนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องของ  เอสดีจี (SDGs) 
หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหัวข้อท่ี ๓ -------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ธนัชญา ๖๒/๑ 
 
การท าให้ชีวิตของประชากรในประเทศของตัวเองมีชีวิตท่ีดีขึ้น ก็ก าหนดให้ภายในปีหน้า 
ทุกประเทศจะต้องลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตามท้องถนนให้ได้ครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้น
เป้าหมายของประเทศไทยไม่ต้องต่ ากว่า ๑๐ หรอกครับ ท าให้ได้ต่ ากว่า ๑๗ คน  
ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน 
  (นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มีผู้ประท้วง
แล้วครับ เชิญครับ เดี๋ยวท่านสุรชัย 
  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  เราก็จะบรรลุ
เป้าหมายแล้วครับ ผมก าลังจะจบแล้วครับท่านประธาน 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  จบได้ 
เลยนะครับ 
  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  จบแล้วครับ 
  ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)   :   
จบแล้วนะครับ ไม่ต้องประท้วง 
  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  ท่านถามว่า 
ท่านยังจะติดใจประท้วงผมอยู่หรือเปล่า 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  คงไม่ติดใจ
แล้วนะครับ 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงราย)   :   
เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวผม 
จะเอากติกาใหม่ 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงราย)  :  เดี๋ยวผม
พูดนิดหนึ่ง 
 



 ๑๖๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ธนัชญา ๖๒/๒ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงราย)  :   
กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผม นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับ ข้อ ๕  
ท่านประธานอาจจะฟังเพลิน มันออกนอกประเด็นไปเยอะเลยนะครับ ผมท้วงติง 
ท่านประธาน เวลาฝ่ายค้านพูดนิดหน่อยก็บอกนอกประเด็น บุคคลอะไรอย่างนี้ครับ  
อย่างไรขอให้ท่านช่วยพิจารณาอย่างเป็นธรรมด้วย นี่ผมไม่ว่าครับ ผมไม่ได้ว่าท่านผู้อภิปราย 
แต่ผมประท้วงท่านประธานว่าด้วยจิตส านึกท่านก็ช่วยพิจารณาด้วย เวลาฝ่ายผมพูดอย่างไร
ท่านก็ให้โอกาสด้วยครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวจะ
อธิบาย คือพอผมท้วงเข้านี่บอกว่าเวลาไปหักได้นะครับ ผมก็เลยเลิกท่ีจะไปก าชับเร่งรัดอะไร 
คราวนี้ผมคิดว่าผมจ าเป็นต้องเร่งรัดแล้ว มิฉะนั้นใช้เวลาของท่านอื่นไป ท่านสุรชัยใช้ไปเกือบ 
๙ นาทีแล้วนะครับ เกินของวุฒิสภา 
  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  ครับ ผมเรียน
ท่านประธานและผมก าลังจะสรุปเพื่อจบแล้วอย่างไรครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต่อไป 
ท่านสรุป ต่อไปผมให้เกินแค่ ๒-๓ นาทีอย่างมากนะครับ  
  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  ครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  โอเค (OK) ครับ  
เชิญท่านสุรชัยสรุป 
  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  ก่อนสรุป 
ก็ขออนุญาตชี้แจงครับ ผมพูดถึงปัญหาคนไทยตายเยอะเป็นหนึ่งในปัญหาของสังคม  
ไม่ได้นอกเรื่องนอกประเด็นอะไรเลยนะครับ สุดท้ายครับก็ขออนุญาตสรุปว่าเมื่อผ่าน 
การแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันนี้แล้ว ขออนุญาตฝากกราบเรียนคณะรัฐบาลไว้ว่า
รัฐธรรมนูญยังก าหนดกติกาในการบริหารประเทศของรัฐบาลไว้ด้วยนะครับ ท่านกรุณาไปดู
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๔ ในการบริหารประเทศตามนโยบายท่ีแถลงต่อรัฐสภา ท่านจะต้อง 



 ๑๖๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ธนัชญา ๖๒/๓ 
 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เปิดเผย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
และประชาชน ท่านต้องรักษาวินัยการเงินการคลังตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
อย่างเคร่งครัด ท่านต้องยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
ท่านต้องส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ผาสุก สามัคคีปรองดอง 
และท่านมีความรับผิดชอบต่อรัฐสภาในการท่ีจะบริหารประเทศตามนโยบายท่ีแถลงต่อ
รัฐสภา และตามแผนปฏิบัติการและวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายในการบริหาร
ประเทศ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน  
ก็ขอกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีทุกท่านครับ ขอบคุณครับ  
  ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)   :   
ขอบคุณนะครับ ผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกติกาของการอภิปรายนะครับ ในเบื้องต้น 
ท่ีผมขึ้ นมาก็ วางกติกาโดยท่านประธานชวนไว้ ว่ าแต่ละ ท่าน ได้ก าหนดเวลามา 
ของแต่ละฝ่ายเอง แต่ปรากฏว่าเท่าท่ีปรากฏดูบางท่านก็เกินเวลาไป ผมท้วงก็บอกหักเวลา 
ผมก็เลยไม่ท้วง ก็มีท่านสันติ  พรรคพลังประชารัฐใช้ ๑๐ นาทีพอดีเป๊ะเลย ท่านสุรชัย 
ใช้เกินไป ๑๐ นาที ของวุฒิสภาก็หายไปคนหนึ่งนะครับ ในการท่ีจะอภิปราย ต่อไปเป็น
นายแพทย์ชลน่าน กลับมาพรรคเพื่อไทยนะครับ ท่านก าหนดเวลาท่านเอง ๓๐ นาที  
ขอให้มันอยู่ในนี้นะครับ ไม่อย่างนั้นผมก็ต้องไปเตือนว่าท่านนอกประเด็นหรืออะไรตามนั้น
จากท่านนายแพทย์ชลน่านแล้วก็จะกลับมาท่านกรณ์ จาติกวณิช พรรคประชาธิปัตย์ ๘ นาที
ท่านนายแพทย์ชลน่าน เชิญครับ 
  

- ๖๓/๑  
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  นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (น่าน)  :  ท่านประธาน 
ท่ีเคารพ กระผม นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย 
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานท่ีให้โอกาสผมได้ลุกขึ้นมา 
เพื่อจะแสดงความเห็นในประเด็นท่ีพวกเราก าลังสนใจอยู่ในขณะนี้ คือการแถลงนโยบาย  
ต่อรัฐสภา ผมกราบขอบพระคุณท่านประธานผ่านไปยังท่านหัวหน้ารัฐบาลท่ีให้เกียรติ 
กับสภาอย่างสูงยิ่งนะครับ เมื่อสักครู่ผมก็ใจไม่ดีเห็นท่านไม่นั่งอยู่ตรงนั้น เพราะหลายคน
บอกว่านัก เรียนคุณหมอหายไปแล้ว อันนี้ เป็นค าพูดเล่นกันในกลุ่มเพื่ อนนะครับ  
ด้วยความขอบคุณครับท่ีท่านหัวหน้ารัฐบาลพร้อมกับคณะรัฐมนตรีได้ให้เกียรติกับสภา  
เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกรัฐสภาได้พูดไปแล้วในมาตรา ๑๖๔ ซึ่งผมก าลังจะยกอยู่พอดี  
ท่านประธานครับ ในการแถลงนโยบายครั้งนี้ผมต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า 
สมาชิกรัฐสภาทุกคนมีความปรารถนาดีกับประเทศชาติบ้านเมือง เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเร า
ต้องการเห็นเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการท าหน้าท่ีของพวกเรา ก็คือประโยชน์สูงสุด  
ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม ซึ่งบัญญัติไว้ ในมาตรา ๓  
ของรัฐธรรมนูญ แล้วก็มาตรา ๑๖๔ ของรัฐธรรมนูญ นั่นคือเป้าหมายสุดท้ายครับ 
เพราะฉะนั้นในการท่ีสมาชิกจะให้ความเห็นใด ๆ เราจะมุ่งเข้าสู่ตรงนั้น ตัวนโยบายก็จะต้อง
มุ่งเข้าสู่ตรงนั้น ความเหมาะสมของตัวนโยบายมุ่งเข้าสู่ตรงนั้นครับท่านประธาน ผู้ขับเคลื่อน
นโยบายหรือความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องเข้าสู่ตรงนั้น องคาพยพต่าง ๆ 
ซึ่งแน่นอนครับผมมีเวลาน้อยผมจะลงไม่ได้ท้ังหมด แต่ปัจจัยส าคัญท่ีสุดการท่ีจะท าให้
นโยบายประสบผลส าเร็จ เป็นความผาสุกของพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์สูงสุด 
ของประเทศได้ ๒ ปัจจัยหลักครับ คือตัวนโยบายและผู้ขับเคลื่อนนโยบาย ก็คือผู้บริหาร
ราชการแผ่นดิน มีความจ าเป็นครับท่านประธานท่ีผมและสมาชิกต้องพูดเพื่อชี้ให้เห็นว่า 
ความสามารถของผู้ท่ีจะบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างไร จะมีผลกระทบต่อตัวนโยบาย  
จะมีผลกระทบต่อความผาสุกของพี่น้องประชาชน ประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติบ้านเมือง
หรือไม่ ต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพไว้ก่อนตรงนี้ครับ ไม่เช่นนั้นจะมีขึ้นมา
ประท้วงผมบอกว่าพูดเรื่องบุคคล ท่านประธานท่ีเคารพครับ ถ้าผมจะกราบเรียน 
ท่านประธานว่าขณะนี้ประเทศชาติเราเหมือนรถยนต์คันใหญ่ครับ ซึ่งต้องใช้คนขับถึง  
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๓๕ ต าแหน่ง พร้อมกับกัปตันครับ และรถยนต์คันนี้ ๕ ปีท่ีผ่านมาไม่เคยได้ซ่อมบ ารุงเลย 
สภาพเครื่องยนต์ ๔ เครื่องยนต์ ในด้านทางเศรษฐกิจหายไป ๓ เครื่อง วิ่งได้อยู่เครื่องเดียว 
เพราะฉะนั้นการท่ีจะขับเคลื่อนรถยนต์คันนี้ให้เข้าสู่เป้าหมายท่ีเป็นประโยชน์สูงสุด ผู้โดยสาร
ท่ีอยู่ในรถมีความผาสุก คนขับต้องมีความรู้ความสามารถ หัวหน้าคนขับยิ่งต้องมีความรู้
ความสามารถที่จะควบคุมในสิ่งเหล่านั้นให้สู่เป้าหมายได้ ท่านต้องขับไปด้วยแล้วซ่อมไปด้วย 
ดูแลคนท่ีอยู่ในรถให้ผาสุกท่ีสุด ท่านประธานครับ สิ่งท่ีผมจะกราบเรียนกับท่านประธานว่า 
ความผาสุกนั้นจะเกิดขึ้นเรื่องแรกสุดอยู่ ท่ีตัวนโยบายครับท่านประธาน ตั วนโยบาย 
ท่ี ท่านหัวหน้ารัฐบาลได้กรุณายกขึ้นมาแถลงกับพวกเราในฐานะสมาชิกรัฐสภา 
ตามรัฐธรรมนูญ ผมมีสิ่งท่ีจะต้องกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านหัวหน้ารัฐบาล 
ก็คือว่า ในข้อ ๑๑ นโยบายเร่งด่วนเรื่องท่ี ๑๑ การเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง 
และอุทกภัย ด้วยความเป็นห่วงครับ ผมกลัวว่าท่านจะท าไม่ครบถ้วนตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๔/๑ 
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ท่านไม่ได้แถลงเรื่องนี้นะครับ ถ้าสมาชิกผมจะอภิปรายเรื่องนี้ก็จะเป็นการทักท้วงในสิ่งท่ี 
ถือว่าไม่ได้เป็นนโยบายเพราะท่านไม่ได้แถลง ถ้าท่านประธานจะกรุณาก็กราบเรียนฝากไป
ท่านหัวหน้ารัฐบาลครับ มีโอกาสตอนไหน ท่านจะลุกขึ้นแถลงใหม่ก็ไม่ได้เสียหายอะไร 
เพราะมีเวลาอยู่ ๒ วันไปตรวจบันทึกการประชุมได้  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทักท้วง 
เรื่องหน้าแรกซึ่งเป็นบทความส าคัญ วรรคตอนท่ีส าคัญมาก ท่านกรุณาขึ้นมา นั่นคือ 
ความสมบูรณ์ครบถ้วน ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเหตุท่ีท่านไม่แถลง 
เรื่องการเตรียมการมาตรการรองรับภัยแล้ง ท่านจะมีวัตถุประสงค์แอบแฝงหรือไม่ 
ผมไม่ทราบ เพราะขณะนี้โดยภาพท่ัวไปแล้วภัยแล้งเป็นปัญหาหนักครับ ปัญหาหนักมาก 
ท่ีท่านหัวหน้ารัฐบาลไม่ควรหลงลืมเลย ถ้าไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่น ถ้าไม่อ่านข้ามนะครับ 
เพราะว่าผมสงสารท่านมากในการท่ีจะอ่านตัวหนังสือเล็ก ๆ ท่านพยายามยิ้มเพื่อให้พวกเรา
มีความอบอุ่น แต่สิ่งท่ีจะกราบเรียนฝากท่านประธานไว้ด้วยความเคารพครับ ถ้าท่านมีโอกาส
มาแถลงนโยบายรอบใหม่กระดาษ ๓ เอ (3A) ครับ ให้เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ตัวใหญ่ ๆ เลยครับ 
แล้วก็อ่านเป็นแผ่นแล้วก็ดึงออกไป ง่ายครับ ไม่ได้ผิดข้อบังคับใด ๆ เลย กลับถูกข้อบังคับด้วย 
ก็จะเป็นประโยชน์ เพราะว่าค าแถลงนโยบายของท่านท่ีบันทึกต่อสภา เป็นสิ่ งท่ีเรา 
ต้ องตรวจสอบได้  ถ้ าท่ านไม่ แถลงและแอบแฝงซ่ อนเร้ นเราไม่ สามารถตรวจสอบได้  
ซึ่งผมจะเรียนต่อไปว่ามันจะขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอย่างไร ท่านประธานท่ีเคารพ  
ผมกลับมาท่ีตัวนโยบาย เพื่อนสมาชิกพูดไปเยอะว่านโยบายท่ีท่านส่งให้พวกเราดู มีสมาชิก
หลายท่านบอกว่ามีถ้อยค าใหม่ มีสิ่งใหม่ ๆ ปรากฏขึ้นมากมาย แต่ผมขออนุญาตน าเรียนด้วย
ความเคารพนะครับ เท่าท่ีผมตรวจสอบดู สอดคล้องกับสมาชิกท่ีอภิปรายว่าเป็นนโยบาย 
ท่ีเลื่อนลอยเหมือนเมฆ เหมือนเมฆในขณะนี้ด้วยท่ีไม่สามารถแม้จะท าฝนเทียมได้ นะครับ 
ท่านประธาน ไม่สามารถท่ีจะเอาเครื่องมือใด ๆ มารวมเมฆแล้วใช้กลวิธีการท าให้เกิด  
ฝนตกได้ เพราะมันเลื่อนลอยเหลือเกิน ตัวนโยบายเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้พี่น้อง 
มีความผาสุกในการบริหารราชการแผ่นดิน ประเทศจะได้รับประโยชน์สูงสุด ตัวนโยบาย 
ขาดความชัดเจน ไร้เป้าหมาย นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ด่วน ๑๒ เรื่อง ไม่เขียนเป้าหมาย 
ในการด าเนินการตามนโยบายไว้แม้แต่ข้อเดียว แล้วพวกผมในฐานะสมาชิกรัฐสภา 
จะตรวจสอบท่านได้อย่างไรว่าในปีแรกผลสัมฤทธิ์จะเป็นอย่างไร ใน ๔ ปีผลสัมฤทธิ์ 



 ๑๖๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ลลิตา ๖๔/๒ 
 
จะเป็นอย่างไร เลื่อนลอย ไร้ความชัดเจน ไม่ว่าเป็นการศึกษาใด ๆ ของนักศึกษา  
ไม่ว่าปริญญาเอก ปริญญาโท ถ้าใครศึกษาเรื่องการน านโยบายสู่การปฏิบัติ อั นนี้ขึ้นเป็น 
เรื่องแรกนะครับ ท่านประธานครับ ความชัดเจนของนโยบาย เป้าหมายท่ีชัดเจน 
นโยบายจะส่งผลต่อความสัมฤทธิ์ การน านโยบายสู่การปฏิบัติสูงท่ีสุด ท่านจะไปบอก
ข้าราชการท่ีเป็นแขนขาผู้น านโยบายสู่การปฏิบัติ ไปปฏิบัติ ได้อย่างไร เพราะท่าน 
ไม่มีเป้าหมาย ปิดบังซ่อนเร้นพวกผมไม่เป็นอะไร ผมล้วงแคะแกะเงาได้ แต่คนท่ีจะน า
นโยบายไปสู่ ปฏิบัติ  ถ้ า ท่านไม่ก าหนดให้ชัด เจน เขาจะปฏิบัติ ให้ ท่ านได้อย่างไร  
พี่น้องข้าราชการเหนื่อย คนท่ีน านโยบายสู่การปฏิบัติเหนื่อย พี่น้องประชาชนท่ีรออยู่ 
ก็เหนื่อยว่าเราจะได้อะไร ดังนั้นความชัดเจนเชิงเป้าหมาย ความชัดเจนในตัวนโยบาย 
ผมถือว่ารัฐบาลท ามาเสมือนซ่อนเร้นปิดบังรัฐสภาแห่งนี้  ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ตัวนโยบายท่ีผมน าเรียนไปถ้าตรวจสอบลงไปลึก ๆ มีความเลื่อนลอย มีความไม่ชัดเจน 
สาเหตุเกิดจากอะไรผมไม่ทราบ แต่ต้องยอมรับนะครับ เมื่อสักครู่สมาชิกบอกว่ามีถ้อยค า
เขียนดี มีความคิดใหม่ ๆ เขียนแบบใหม่ ------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๖๕/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๖   
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ท่านประธานครับ ผมตามทวิตเตอร์ของอดีตสมาชิกรัฐสภาท่านหนึ่ง เขาไม่ได้เข้ามาสู่สภา 
เพราะเขาถูกยุบพรรคไปก่อน คือเขียนชัดเจน วิธีคิดแบบนี้ วิธีเขียนแบบนี้มันเหมือน 
การแถลงนโยบายเมื่อ ๓๐-๔๐ ปีท่ีแล้ว น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
มาเขียนเป็นนโยบาย แล้วค่อยไปเขียนแผนงานรองรับ ไปหาวิธีการปฏิบัติรองรับ แต่สมัยนี้
ไม่ใช่ครับท่านประธานครับ เพราะอะไร เพราะท่านไม่รับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชน  
ท่านเลยไม่ใส่ลงไปในเรื่องเป้าหมายท่ีชัดเจน อันนั้นเป็นข้อสังเกตของผมเป็นข้อแรก  
ถ้าท่านรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนท่านต้องใส่ เพราะรัฐบาลชุดนี้มาจากการเลือกตั้ง  
จริงอยู่มีคณะรัฐมนตรีจากรัฐบาลชุดเดิม ๗ ท่าน มาเป็นคณะรัฐมนตรีด้วย ไม่ได้ผ่าน 
การเลือกตั้ ง แต่อยู่ ในสมาชิกพรรคการเมือง บางท่านเป็นหั วหน้าพรรคการเมือง  
เป็นเลขาธิการพรรคการเมืองก็ เข้าสู่ระบบ นโยบายท่ีไปบอกกับพี่น้องประชาชน  
ถ้าท่านบอกว่าท่านมีความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนต้องให้ เกียรติประชาชน  
เมื่อเขาสัญญากับประชาชนแล้วท่านต้องมาเขียนไว้ รายละเอียดเพื่อนสมาชิกผมจะชี้ให้เห็น 
แต่อันนี้ผมแตะให้ดู เห็นคร่าว ๆ แต่ ท่านไม่ใส่ เลย แต่ ท่านเขียนทุกมิติ ในนโยบาย  
หลัก  ๑๒ ด้ าน  ด่ วน  ๑๒ เ รื่ อ งของ ท่าน  ถ้ าผมบอกนโยบายท่าน เขี ยนแบบนี้ 
เหมือนเมื่อ ๓๐-๔๐ ปีก่อน ท่านประธานครับ ภาษาบ้านผม ผมเป็นคนเหนืออยู่จังหวัดน่าน  
เขาเรียกนโยบายหน้าไม้ยิงดิน ท่านเคยเห็นหน้าไม้ท่ีพี่น้องใช้เป็นอาวุธสมัยก่อนไหมครับ  
ยิงลงไปตรงไหนก็ถูกปักดินแน่นอนไม่มีพลาดเป้า ยกเว้นซวย ขออนุญาตถอนค าพูด  
ยกเว้นโชคไม่ดี ยิงไปแล้วลูกศรไปปักใส่ลูกมะกอกป่า ไม่ถูกดิน ซึ่งมีโอกาสน้อยมาก 
เพราะฉะนั้ น ท่านเขี ยนไว้หมดเลย  เพราะฉะนั้ นถ้ าพวกผมพูดว่ า ท่ านไม่ เ ขี ยน  
ท่านมีหมด แต่สิ่งไม่ชัดเจนคือเป้าหมาย อันนี้คือนโยบาย ผมไม่เถียงว่าคือนโยบาย เพราะผม
ไปอ่านนิยามมาแล้ว เพราะท่านผู้น าบอกว่าไปดูนิยามให้ดี แต่นโยบายนี้ไม่มีเป้าหมาย  
แล้วพวกผมจะตรวจสอบอย่างไร เพราะฉะนั้นผมเลยตั้งข้อสังเกตเป็นประการท่ี ๓ ว่า  
การเขียนนโยบายแบบนี้จะไปขัดกับหลักธรรมาภิบาล รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๔ เขียนชัดว่า
การปฏิบัติหน้าท่ีของท่านในฐานะคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินต้องยึดหลัก
ธรรมาภิบาล บริหารบ้านเมืองท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วม ถ้าท่านเขียน
อย่างนี้มันโปร่งใสไหมครับท่านประธาน มืดครับ เพราะผมไม่รู้เลยว่าท่านตั้งเป้าหมายไว้ 



 ๑๖๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          จงถนอม ๖๕/๒ 
 
กี่เปอร์เซ็นต์ กี่ร้อยละท่ีจะส าเร็จ นี่ตัวอย่างชัด ๆ ท่านประธานครับ จะแอบแฝงอย่างไร 
ผมไม่รู ้แต่ในมุมผมในฐานะผู้ตรวจสอบ เมื่อท่านไม่ก าหนดเป้าหมายให้ผม ผมจะตรวจสอบ
อย่างไร จะวัดอย่างไร เพราะฉะนั้นถ้าท่านตระหนักตรงนี้ ภายใน ๒ วันนี้ถ้าท่านสามารถ 
เอาแผนปฏิบัติการ หรือวิธีปฏิบัติพร้อมเป้าหมายมาให้กับพวกเรา พวกเรายินดีครับ  
ท่านก็อธิบายได้ว่าอยู่ในแผนปฏิบัติการแล้ว แนบมาให้เราดู ท่านประธานครับ สิ่งท่ีผมกังวลว่า 
ท่านท ามาตรงนี้ตัวนโยบายไม่ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ท่านประธานครับ 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความพิเศษเหมือนเพื่อนสมาชิกพูดไปหลายท่าน มียุทธศาสตร์ชาติ 
ท่านเขียนมาเรียบร้อย มีกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ แล้วเขียนบทบัญญัติ  
ให้ปฏิบัติตามนั้น ท่านประธานครับ สิ่งท่ียุทธศาสตร์ชาติเขียนมีก าหนด มีเป้าหมายชัดเจน 
ผมยกตัวอย่างครับ ยุทธศาสตร์เรื่องการสร้างความสามารถในการแข่งขันท่ีก าหนดเป้าหมายว่า 
จะเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตภายในประเทศมวลรวมเฉลี่ยปีละประมาณ ๔-๕ เปอร์เซ็นต์ 
หรือร้อยละ ๔-๕ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  
และไม่ต่ ากว่า ๕ เปอร์เซ็นต์ในช่วง ๑๕ ปีหลังจากนั้น นี่ยุทธศาสตร์นะครับ -------------------- 
 
                  - ๖๖/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          พุทธชาติ ๖๖/๑ 
 
ผมไปเปิดดู ท่านบอกว่าสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์  ไม่ ได้ก าหนดให้สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์เลย หมายความว่าอย่างไรครับ ท่านต้องไปตอบค าถามนี้กับสมาชิกรัฐสภาเพื่อให้
พ่ีน้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับ ท่านเจตนาอะไร เพ่ือรักษาน้ าใจของพรรคการเมือง
ร่วมรัฐบาลหรืออย่างไร แตะ แตะ แตะให้ทุกพรรค มีหมดแล้วนะพวกเรา แต่เป้าหมายท่ีเขา
อุตส่าห์ไปบอกกับพี่น้องประชาชนไม่ได้ใส่ไว้เลย ของตัวเองก็ไม่ใส่ เจ๊ากันไปภาษาง่าย ๆ  
แต่สิ่งท่ีไม่เจ๊าคือเสียโอกาส คือพี่น้องประชาชนครับ  
  การแจงท่ีมาของรายได้เป็นเรื่องต่อไปครับท่านประธาน ท่ีส่อว่าไม่ปฏิบัติ 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ผมตามดูในถ้อยแถลงของท่านหัวหน้ารัฐบาลในบทสรุปสุดท้าย 
ว่าท่ีมาของรายได้ ๑. มาจากภาษี เก็บภาษีอากรของพี่น้องประชาชน จะปรับโครงสร้าง  
จะลดภาษี จะขยายฐานภาษีอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งเพื่อนสมาชิกจะมาลงรายละเอียดให้นะครับ 
ฝากท่านประธานบอกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย เพื่อนสมาชิกจะมาลง
รายละเอียดให้ในสิ่งท่ีท่านได้ไปสัญญากับพี่น้องเขาไว้ มาจากภาษีอากร มาจากการร่วมทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน มาจากกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เงินกองทุนต่าง ๆ  
นี่หรือคือค าชี้แจงท่ีมาของแหล่งรายได้ เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้มุ่งหวังว่าให้ท่านแจง
รายละเอียดว่านโยบายแต่ละนโยบายมีท่ีมาของแหล่งรายได้อย่างไร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ท่ า น ใ ช้ ปี ป ร ะ ม า ณ  ๓ ๐ , ๐ ๐ ๐ -๔ ๐ , ๐ ๐ ๐  ล้ า น บ า ท  ๒  ปี ท่ี ผ่ า น ม า ป ร ะ ม า ณ  
๘๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ท่านจะเอาเงินมาจากไหน ท่านไปขมวดท้ายบอกว่าถ้าเป็น 
การช่วยเหลือสวัสดิการพี่น้องประชาชน จะใช้ภาษีอากรของประเทศท่ีจัดเก็บได้ แล้วบอกว่า
จัดเก็บได้ไม่พอด้วยนะครับ กู้หรือครับ ท่านจะกู้มาใช่ไหมครับ ใช้เงินนอกงบประมาณ 
โดยการกู้ ท่านต้องแจงให้พวกเราทราบ ท่านมีเวลา ๒ วัน วันนี้กับวันพรุ่งนี้ ถ้าท่านตอบ 
กับพวกเราว่านโยบายดูแลสวัสดิการพี่น้องประชาชนใช้เม็ดเงินแสนล้าน ท่านต้องตอบนะครับ 
ในแต่ละปีท่านบอกว่า ๓.๓ ล้านล้านบาท ท่านแยกให้พวกเราเห็นสิครับ ใช่ครับ นี่คือไม่ใช่ 
การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แต่ในนโยบายท่านต้องบอก 
พวกผมในฐานะท่ียุทธศาสตร์ท่านเขียนไว้ แจงรายได้ รัฐธรรมนูญเขียนไ ว้อย่างนี้ครับ  
แจงท่ีมาของรายได้ ค าว่า แจง ไม่ได้บอกด้วยวาจา ไม่ต้องเขียนเป็นตัวอักษรธรรมดา  
ต้องมีการไล่เลียงให้เห็น ซึ่งสมาชิกเตรียมไว้แล้วครับ อภิปรายให้ท่านดูว่าวิธีแจงรายได้ 



 ๑๖๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          พุทธชาติ ๖๖/๒ 
 
ท าอย่างไร ถ้าท่านไม่ท าเหมือนท่ีเขาบอกท่าน นั่นหมายความว่าการแถลงนโยบายครั้งนี้ 
ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ท่านประธานครับ นี่ผมยกตัวอย่างคร่าว ๆ ง่าย ๆ  
ส าหรับตัวนโยบาย  
  นโยบายเรื่องหนึ่งครับท่ีผมขอชมนะครับ นโยบายเรื่องพลังงาน ท่านเขียนไว้
สวยหรูมาก ในข้อที่ ๕.๖.๓ ผมอ่านแล้วผมฝันเลยนะครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริง นโยบาย
อันนี้เขียนได้ถูกใจ ชมคนเขียนนะ เขียนแบบใหม่ คิดแบบเก่าแต่เขียนแบบใหม่ เสริมสร้าง  
ความมั่นคงพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ กระจายชนิดของเชื้อเพลิง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ฟอสซิล (Fossil) หรือพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงาน
ทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นท่ี ถ้อยความส าคัญท่ีสุดครับ เปิดโอกาส 
ให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการบริหารจัดการพลังงาน น้ าดื่มครับ 
ท่านประธาน ยกตัวอย่างน้ าดื่ม ในขณะนี้ชุมชนเขาผลิตน้ าดื่มและกระจายช่วยเหลือดูแล
กันเอง ถ้าท่านท าอย่างนี้เหมือนท าน้ าดื่มได้ มันจะเป็นคุณูปการกับประเทศชาติบ้านเมือง
อย่างมหาศาล แต่เท่าท่ีผมทราบนะครับสัดส่วนขณะนี้จะยกไปให้นายทุนใหญ่ ให้ประชาชน
นิดเดียว ท่านต้องไปปรับแผนพลังงานตรงนี้ให้สอดคล้องสอดรับ ----------------------------- 
 

 - ๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                      อารีรัตน์ ๖๗/๑ 
 
และผมถามด้วยนะครับ ท่านจะจัดสัดส่วนอย่างไร และใครได้ เพราะเท่าท่ีดูตัวนโยบายแล้ว
ท่านมุ่งท่ีจะไปสนับสนุนกลุ่มทุนหรือนายทุนท่ีใกล้ชิดกับท่านเป็นหลัก ผมไม่ได้กล่าวหาครับ 
หลักฐานชัดเจนเพื่อนสมาชิกจะบอก แต่กับพี่น้องประชาชนท่านบอกว่าจะช่วยเหลือเยียวยา
ดูแลเหมือนแจกขนมเพื่อสร้างความนิยม บัตรสวัสดิการ เงินผู้สูงอายุอะไรต่าง ๆ พวกนี้ อันนี้
คือการให้ขนมกิน ให้ปลากิน แล้วทิศทางประเทศมันจะไปอย่างไรท่านประธาน อันนี้คือ 
ตัวนโยบาย แต่สิ่งหนึ่งท่ีผมกราบเรียนด้วยความเคารพ นโยบายเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สูงสุด 
กับประเทศชาติบ้านเมือง จะเป็นความผาสุกของพี่น้องประชาชนคือผู้ขับเคลื่อนนโยบาย  
คือคนขับรถคันใหญ่คันนี้ ๓๖ คน แต่ ๓๖ คนขณะนี้ผมกราบเรียนด้วยความเคารพ หลายท่าน
พูดไปแล้วไม่มีความมั่นใจในความรู้ความสามารถ ไม่มีความมั่นใจในคุณสมบัติของแต่ละท่าน 
แต่ละคน และท่ีส าคัญผลงานในอดีตท่ีผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องจนเป็นนโยบายต่อไปอนาคต  
รถก็คันเก่าอยู่แถมไม่ได้ซ่อมบ ารุงเลยท่ีผมเรียนไป เครื่องยนต์ ๔ เครื่องยนต์ เสียไป  
๓ เครื่องยนต์ เหลือแต่งบประมาณแผ่นดิน การบริโภคภายในก็เจ๊ง การส่งออกก็เจ๊ง  
การลงทุนก็เจ๊ง ๓ ตัวตายไปแล้ว เครื่องยนต์ทางด้านเศรษฐกิจ มีเหลืออยู่ตัวเดียว
งบประมาณแผ่นดิน ท่านประธานครับ สิ่งนี้เองเรื่องความสามารถในการบริหารราชการ
แผ่นดินเลยเป็นเรื่องส าคัญ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมจ าเป็นต้องกล่าวถึงบุคคลเหมือนท่ี
ผมได้กราบเรียนท่านประธานไปมันอยู่ในประเด็นและเป็นเรื่องท่ีต้องพูด ผมยกตัวอย่าง  
๒ ท่านเท่านั้นเอง จะมีเพื่อนสมาชิกขึ้นมาอีก ท่านหัวหน้ารัฐบาลครับ พลเอก ประยุทธ์  
พลเอก ประวิตร  ท่านรองนายกรั ฐมนตรี สมคิด  ท่ านรองนายกรั ฐมนตรี วิษณุ   
ท่านรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั ง  อุตตม สาวนายน  ท่านรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย อนุพงษ์ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธรรมนัส  
ท่านรัฐมนตรีวีรศักดิ์ ท่านรัฐมนตรีณัฏฐพล แล้วก็รัฐมนตรีพุทธิพงษ์ ๒ ท่านหลังอาจจะต้อง
ออกจากลิสต์ (List) แล้วครับ ออกจากระบบท่ีพวกเราจะพูด เพราะวันนี้ได้ข่าวดีว่า 
ศาลยกฟ้องคดีนี้ ไป ๒ ท่าน ตัดสินวันนี้  ยกฟ้องไม่ได้ให้เข้าสู่การพิจารณา ยกฟ้อง  
ก็แสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกผมด้วยนะครับ ปกติก็ชอบพอกันรักกัน แต่ในมุมการเมือง
ผมท าหน้าท่ีตรงนี้ก็ต้องพยายามตรวจสอบท่านเราบอกกันล่วงหน้าก็ดีใจด้วยครับ  
ถึงแม้ของท่านเองก าลังเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณา แต่ว่าผู้ ท่ีด าเนินกิจกรรม  



 ๑๗๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                      อารีรัตน์ ๖๗/๒ 
 
กิจการคล้ายเช่นท่านท่ีต้องคดีกบฏเหมือนกันถูกยกฟ้องไปแล้ว เพราะฉะนั้นก็จะเหลืออยู่  
๘ ท่านท่ีพวกเราจะได้ให้ความกระจ่างว่า ความสามารถ ความรู้ ความเหมาะสมของ  
ท่านรัฐมนตรีจะสามารถขับรถยนต์ประเทศไทยให้สู่เป้าหมายได้หรือไม่ ตั วหัวหน้ารัฐบาล  
มีคนจอง มีรายละเอียดเยอะมาก ผมแตะนิด ๆ เท่านั้นเอง ท่านประธานครับ จากการศึกษา 
ของพฤติการณ์ พฤติกรรมของคนในประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้ ผมไม่ยกตัวอย่างละครับ 
เดี๋ยวจะก้าวล่วงไปหาว่าไปก้าวก่ายต่างประเทศ อัตราของความรุนแรงในประเทศเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญใน ๑ เดือน ปกติเก็บสถิติได้ประมาณ ๗ ครั้งต่อ ๑ เดือน แต่ประเทศนี้ 
๒๑ ครั้ง ต่อ ๑ เดือน หลังจากมีผู้น าคนนี้ขึ้นมา 
  สถิติความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็น ๒๑ ครั้ง ๓ เท่าตัวครับ แล้วผมก็กลับมามอง
เปรียบเทียบกับประเทศไทยเรา ผมพยายามเก็บสถิติความรุนแรง แต่ไม่ได้รายละเอียด
ท้ังหมดครับ แต่ชัด ๆ ท่ีปรากฏก็คือว่านักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองก็ถูกตีหัวบ่อยครั้ง 
เวทีแห่งนี้ สภาแห่งนี้ใช้ตรวจสอบเยอะครับ  ------------------------------------------------------ 
 
                                                                - ๖๘/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ดรุณี ๖๘/๑ 
 
ท่านผู้น าก็ส่ งรัฐมนตรีมาชี้ แจงกับพวกเราอยู่ ในกระบวนการ นั่นหมายความว่า 
ความมีเสรีภาพ อิสรภาพในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองมีน้อยเหลือเกินในประเทศนี้  
เวลาผมไปกินข้าว ท่านประธานครับ ผมไม่กล้านั่งหันหลังให้กับประตู ต้องนั่ งมองท่ีประตู 
เพราะความปลอดภัยของตัวเอง กลัวคนมาทุบหัว หลังจากวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะต้องใส่
หมวกกันน็อค ๒ ชั้นหรือเปล่า เพราะว่าท่านผู้น าได้บอกว่าผมเป็นดาวสภา เชิญมีชื่ออยู่แล้ว 
ก็ขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังท่านด้วย ลักษณะแบบนี้ครับ พฤติการณ์ พฤติกรรมอย่างนี้ 
มันเหนี่ยวน าฐานจิต วิธีคิด การแสดงออกต่าง ๆ มันมีผล มีอิทธิพลต่อลูกหลานเยาวชน  
ท่านประธานครับ ผมเปิดทวิตเตอร์ ขออภัยครับ ท่ีใช้ค าว่า ทวิตเตอร์ ดูขณะท่ีมีการอภิปราย 
ช่วงท่ีท่านอ่านแถลง หลายคนเขียนมาบอกว่า ฟังไม่ชัด ลิ้นท่านเป็นอะไรหรือเปล่า ป่วยไหม 
ฟังไม่ชัด สงสารคนแปลจัง และที่ส าคัญเขาเขียนอย่างนี้ครับ สงสารลูกหลานเราจังท่ีจะเรียน
ภาษาไทยไม่รู้เรื่อง นี่ตัวอย่างเล็ก ๆ เพราะฉะนั้นภาวะของความเป็นผู้น า ความสามารถ 
ในการบริหารจัดการและสิ่งท่ีเป็นภูมิหลังฟูมฟักท่านขึ้นมา มันเป็นสิ่งท่ีท าให้ประเทศนี้ 
ขาดวิกฤตศรัทธา ขาดความเชื่อมั่น แล้วท่านจะน าประเทศไปได้อย่างไร หลายเรื่องท่ีกระท ามา 
ถ้าเรามาดูตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรฐานจริยธรรมแล้ว มันเป็นพฤติกรรมครับ วัดยาก 
แต่มันดูได้ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ผมยกประโยคนี้ขึ้นมา มีหลายเรื่องมากท่ีจะชี้ไปท่ีท่านผู้น าได้ ท่านประธานครับ แม้แต่ 
ค ายกตัวอย่างของเพื่ อนสมาชิก ท่ียกหารือเมื่ อตอนเช้า มันอาจจะเป็นอุบัติ เหตุ 
แต่ก็ต้องอธิบายต่อสภาแห่งนี้ว่ ามันเป็นอุบัติ เหตุ  จังหวะนั้นน้ าลายอาจจะติดคอ 
แต่ท่านเป็นผู้น ากล่าว ผมก็ดูแล้วไม่น่านะครับ ถึงติดคอก็กลืนไป ก็พูดใหม่ได้ หลายสิ่งหลายอย่าง
เหล่านี้มันเป็นลักษณะของการกระท าท่ีชี้ให้ท่านเป็นอย่างนั้น ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ผมไม่ได้ว่าท่าน อีกท่านหนึ่งครับ เวลาผมมีอยู่ จะเจาะลึกไปเลยว่า ท่านผู้นี้ทุกเวทีสาธารณะ 
พอมีชื่ อ ท่ านจะเป็นรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั ง  ผมยื่ นกระ ทู้แห่ งนี้ ค รับ  
ถามท่านนายกรัฐมนตรีว่า มีความเหมาะสมท่ีจะแต่งตั้งหรือไม่ เพราะท่านเป็นผู้ไม่มี
คุณสมบัติ ท่ีจะมาเป็นรัฐมนตรี  ถ้ามาบริหารก็ท าให้นโยบายล้มเหลว ไม่สามารถ 
สร้างความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชนได้ เพราะไปเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานท่ีฟ้องร้องท่าน 
ท่ านมี คดี อยู่ ด้ ว ย  คื อ ธนาคารแห่ งประ เทศ ไทย  จ ริ งอยู่ ค รั บว่ าคดี มั นจบแล้ ว  



 ๑๗๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ดรุณี ๖๘/๒ 
 
แต่การจบแล้วแห่ งคดี ไม่ ได้หมายความว่ า ท่านไม่ผิดนะครับ  ถ้ าติดตามเรื่ อ งนี้ 
เป็นมหากาพย์มาก ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเล่าในรายละเอียด แต่สิ่งท่ีเป็นประเด็น  
ก็คือว่าสิ่งท่ีท่านละเลย สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ เขาเรียกว่า มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นท่ีประจักษ์ 
หรือไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต โยงเข้าสู่มาตรฐานจริยธรรม เป็นการผิดมาตรฐานจริยธรรม
อย่างร้ายแรง ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง อันนี้เป็นลักษณะของ
ความเป็นรัฐมนตรีในมาตรา ๑๖๐ (๔) (๕) มันเป็นพฤติการณ์ พฤติกรรม ท่านประธานครับ 
ท่านอุตตม สาวนายน กรณีเป็นกรรมการบริหารปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย ผมอยากให้ท่าน
ชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ ท่านไปพูดหลายเวทีมาหมดแล้วครับ แต่ถ้าบันทึกไว้สภาแห่งนี้ว่า 
ท่ีมาท่ีไปมันเป็นอย่างไร ท่านมีวัตถุประสงค์อะไร ท าไมพรรคพวกท่าน ๕ คน ลงชื่อด้วยกัน 
อนุมัติด้วยกัน ติดคุกไป ๓ คน ท่านรอด ท่านชัยณรงค์รอด ท่านต้องชี้แจงต่อสภาแห่งนี้  
ผมให้โอกาสท่านครับ เพราะว่าเราก็ต้องการรัฐมนตรีท่ีมีความสง่างาม ไม่ด่างพร้อย  
ท่านประธานครับ สิ่งท่ีน่าเสียใจก็คือว่าความรับผิดชอบต่อการกระท าที่เกิดขึ้นท่านก็ 

 
                     - ๖๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ศิริพร ๖๙/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขออนุญาต
นิดหนึ่ง ให้ผมพูดนิดหนึ่ง อย่างท่ีเรียนกติกาไว้แล้วว่า ท่านเป็นคนก าหนดเองเวลา ๓๐ นาที  
ซึ่งถ้าท่านพูดต่อไป ผมไม่ทราบว่าท่านจะพูดอีกกี่คน 
  นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (น่าน)  :  อีก ๑ นาทีครับ 
ผมขอ ๑ นาที สรุปเลยครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  โอเค (OK) ครับ 
  นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (น่าน)  :  ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ สิ่ง ท่ีผมต้องการสรุปสุดท้ายตรงนี้ก็คือว่าคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม 
และความไม่เหมาะสมของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเรื่องการปล่อยกู้ 
ธนาคารกรุงไทยซึ่งมีความชัดเจนมาก กล่าวได้ว่าท่านเองให้การเท็จกับศาลก็ยังได้เลย  
ในถ้อยค าส านวน ท้ังหลาย ท้ังปวง  เราสู้ กันมาหลายเวที ไม่ ว่ าข้ างนอก ข้ าง ใน  
ข้างในท่านชี้แจงครับ ท่านตอบให้ได้ว่าท าไมท่านรอด แล้วคนอื่นติดคุก ออกจากคุกมา 
ถึงแก่ชีวิต ละท้ิงเพื่อน ขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ไม่มีใครยอมรับได้ วิกฤตศรัทธา 
ความน่าเชื่อถือท้ังหลายท้ังปวง อันนี้ละครับจะเป็นเหตุให้นโยบายท่ีท่านแถลงมา 
ยิ่งคลุมเครือ ยิ่งไม่ชัดเจนแล้วนี่ล้มเหลวไม่สามารถท่ีจะท าให้ประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุด  
พ่ีน้องประชาชนโดยรวมไม่มีความผาสุกครับ ขอบคุณท่านประธานครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ  
ขออนุญาตท่านกรณ์นิดหนึ่งครับ พอดีท่านรัฐมนตรีอุตตม สาวนายน จะขอชี้แจงก่อนครับ 
แล้วจากนั้นจะเป็นท่านกรณ์ จาติกวณิช นะครับ 
  นายอุตตม สาวนายน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติครับ กระผม นายอุตตม สาวนายน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอชี้แจงประเด็นท่ีมี ท่านสมาชิกสภาได้กรุณา 
กล่าวพาดพิงถึงผม ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท้ังท่ีอยู่ในสภานี้ 
และท่านอื่นท่ีอยู่นอกสภาท่ีให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับ เรื่องกรณีคดีทุจริตในการ 
ปล่อยเงินกู้ของธนาคารกรุงไทยให้กับบริษัทในเครือกฤษดามหานคร ขออภัยท่ีต้องเอ่ยนาม 



 ๑๗๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ศิริพร ๖๙/๒ 
 
เพื่อให้เกิดความชัดเจน ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้วเมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีผู้ท่ีต้องโทษ ๒๕ ราย แต่เป็นท่ี 
น่าเสียดาย แล้วก็น่าเศร้าใจท่ีมีขบวนการของบุคคลท่ีพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงให้ผู้คน 
ในสังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิด โดยมีความพยายาม
หลายคร้ังท่ีจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาบดิเบือนให้ผมเกิดความเสียหาย แล้วโดยเฉพาะปัจจุบันนี้
เพื่อให้เกิดความไม่ชัดเจน เคลือบแคลงว่าผมมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือไม่ อย่างไรก็ตามผมกราบเรียนว่าในฐานะนักการเมือง
เป็นบุคคลสาธารณะ ผมยินดีท่ีจะให้มีการตรวจสอบ แต่ถ้าคนมันไม่ผิดมาแต่เดิม แล้ววันนี้
จะมาหาเหตุบอกว่าผิด มันจะท าได้อย่างไร ผมขอชี้แจง เรื่องกู้ทุจริตธนาคารกรุงไทยเรื่องนี้
ผมเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่ว่ามีการตรวจสอบ สอบสวน ไต่สวนมาแล้วในระดับหนึ่งซึ่งมี
รายละเอียดอยู่พอสมควร แต่เนื่องจากเข้าใจว่าก็คงมีการอภิปรายในประเด็นนี้ต่อไปอีก  
ผมจึงจะขออนุญาตท่านประธานว่า เพื่อให้เป็นประโยชน์กับการใช้เวลาของสภา ผมจะขอ
อธิบายเรื่องนี้ในรายละเอียดในตอนต่อไปครับ  

 
                  - ๗๐/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                         น าพร ๗๐/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ 
ยังไม่อภิปรายตอนนี้นะครับ ท่านจะแถลงในโอกาสต่อไป ตอนนี้เชิญท่านกรณ์ จาติกวณิช 
เสร็จแล้วก็จะไปเป็นท่านวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เชิญท่านกรณ์ก่อนครับ  
  นายกรณ์ จาติกวณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ )  :  
ขอบคุณครับ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม กรณ์ จาติกวณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคประชาธิปัตย์ แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ท่านประธานครับ ผมได้รับ  
การจัดสรรเวลา ๘ นาทีน้อยมาก เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเข้าสู่ประเด็นเลย อยากจะ 
กราบเรียนคณะรัฐบาลผ่านท่านประธานว่า นโยบายท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา
วันนี้  ส่วนตัวผมเองผมมองว่ามีความครบถ้วนในเกือบทุกประเด็นท่ีมีความส าคัญต่อ 
การแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนและการแก้ปัญหาของบ้านเมือง แต่ความเป็นจริงก็คือ 
พี่น้องประชาชนท่ีติดตามการอภิปรายยังอดท่ีจะมีความกังวลไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาล 
จะสามารถท่ีจะน านโยบายเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด และสาเหตุท่ีประชาชน
มีความกังวลส่วนหนึ่ง ปฏิ เสธไม่ได้ เช่นเดียวกัน ก็ เป็นเพราะอ านาจทางกฎหมาย 
ของท่านนายกรัฐมนตรีน้อยลง เมื่อเทียบกับในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา และนอกเหนือจากนั้น
รัฐบาลนี้ก็เป็นรัฐบาลผสม ท่ีเป็นการผสมผสานระหว่าง ๑๙ พรรคการเมือง มีรัฐมนตรี 
มาจากหลากหลายพรรค มีแนวความคิดท่ีแตกต่างกัน วิธีการท างานท่ีอาจจะไม่คุ้นเคย 
ซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นความกังวลนี้จึงมีในใจของพี่น้องประชาชน จึงเป็นความส าคัญ
ของรัฐบาลท่ีจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน และมีการก าหนดผลลัพธ์ท่ีชัดเจน
ส าหรับแต่ละนโยบายว่ารัฐบาลคาดหวังว่าแต่ละนโยบายนั้นจะน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีประชาชน 
จับต้องได้ และท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือวัดผลได้อย่างไร และเพียงแค่ก าหนดนโยบายอาจจะ  
ไม่เพียงพอ แต่สิ่งท่ีรัฐบาลอาจจะต้องมีเพิ่มเติม ก็คือการก าหนดสิ่งท่ีบางท่านอาจจะเรียกว่า 
วิสัยทัศน์ แต่ผมขอเรียกว่าแนวทาง การท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า 
อยากท่ีจะใช้นโยบายชุดนี้ช่วยน าพาประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีมีการพัฒนา ไปสู่ประเทศ 
ท่ีมีรายได้ระดับสูง เป็นเป้าหมายท่ีถูกต้อง แต่สิ่งท่ีผมคิดว่ายังอาจจะขาดไปก็คือการก าหนดว่า 
เส้นทางการเดินไปสู่เป้าหมายนั้น ประเทศไทยควรจะเดินไปในเส้นทางใด ถ้าเราลองดู
ประเทศในภูมิภาคนี้ เป็นตัวอย่าง ประเทศท่ีประสบความส าเร็จเราจะเห็น นะครับ  



 ๑๗๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                         น าพร ๗๐/๒ 
 
อย่างกรณีประเทศสิงคโปร์ จริง ๆ เขาไม่ได้ท าหลายเรื่องหรอกครับ เขาเพียงแค่ 
มียุทธศาสตร์หรือมีเส้นทางท่ีก าหนดไว้ชัดเจนว่าเขาจะเป็นศูนย์กลางการให้บริการ 
ทางการเงิน ถ้าเราดูประเทศจีน เติ้ง เสี่ยวผิง ก็เพียงแค่ก าหนดว่าประเทศจีนจะพึ่งพา 
ระบบเศรษฐกิจการตลาด ประเทศเกาหลีใต้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ วิกฤตเดียวกัน 
กับเรา เขาก็ได้พิจารณาว่าอุปสรรคต่อการพัฒนาภาคเอกชนและโอกาสของประชาชน 
ของเขาก็คือรัฐบาลเอง ภาครัฐ ราชการและกฎหมายท่ีมีความล้าสมัยและอุ้ยอ้าย  
เขาจึงเข้าสู่กระบวนการ การปรับปรุงปฏิรูประบบกฎหมาย ซึ่งท าให้วันนี้จ านวนกฎหมาย
ของเขาลดลงจาก ๑๐ เหลือเพียงแค่ ๓ ท าให้รัฐและประชาชนมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันครับ มองย้อนกลับไปสู่สาเหตุของความส าเร็จของเราในช่วง 
๓๐ ปีท่ีผ่านมา ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายทางด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในการพัฒนา
พื้นท่ีทางซีกตะวันออกมีผลอย่างมาก นโยบายในการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ 
มีผลอย่างมากในการช่วยท าให้รายได้ของคนไทยในช่วง ๑๐ ปีนั้นเพิ่มขึ้นถึง ๓ เท่า  
เป็นอัตราการขยายตัวท่ีเกือบ ๆ จะสูงท่ีสุดในโลกตามท่ีเคยปรากฏมา เพราะฉะนั้น 
การก าหนดแนวทางและเส้นทางจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญ ด้วยเวลาท่ีจ ากัดท่ีผมอยากท่ีจะขอ
น าเสนอต่อรัฐบาลก็คือถึง เวลาแล้วครับ ท่ี เราจะยกระดับมาตรฐานทุก ๆ อย่าง 
ท่ีเราท าให้มีความเป็นพรีเมียม (Premium) ไม่ว่าจะในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชน
คนไทยกันเอง ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๑/๑ 
 
   
 
 
 
 
 



 ๑๗๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ธนัชญา ๗๑/๑ 
 
มาตรฐานการรักษาพยาบาล แม้แต่ลงในรายละเอียดถึงทางเดินฟุตพาธ (Footpath)  
ท าไมเราถึงจะท าให้เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคการเกษตร 
ท่ีเกษตรกรควรท่ีจะต้องมีคุณภาพ ผลผลิตชั้นน าของโลก และท่ีส าคัญก็คือเข้าสู่ตลาด  
ด้วยตนเองได้ในราคาท่ีเป็นธรรม ไม่ว่าจะในเรื่องของอาหาร ในเรื่องของภาคอุตสาหกรรม  
ท่ีหยุดได้แล้วครับท่ีเราจะเป็นเพียงแค่ศูนย์การผลิต โออีเอ็ม (OEM) แต่เราควรจะมี
นวัตกรรมท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมท่ีมีมาตรฐานในระดับโลก จริง ๆ 
ประเทศไทยเรามีทุกอย่าง ถามว่าเรามีไหมรถไฟเชื่อมระหว่างสนามบินกับตัวเมือง  
มีครับ แต่มีการออกแบบท่ีไม่มีมาตรฐาน มีการบริหารจัดการเช่น เดียวกันท่ีไม่ได้ 
เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการ เรามีไหมโอกาสของเด็กไทยท่ีจะเรียน
ภาษาอังกฤษ มีทุกคนครับ แต่ ณ วันนี้เด็กไทยก็ยังพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้ เรามีไหมครับ 
สตาร์ทอัพ (Startup) เหมือนกันครับ ทุก ๆ ประเทศมีสตาร์ทอัพ (Startup) เราก็มี  
แต่โอกาสท่ีสตาร์ทอัพ (Startup) ของเราจะเติบโตมีน้อย ยูนิคอร์น (Unicorn) เรายังไม่มี 
ชลประทานเรามีไหม มี แต่ก็อีกละครับ ยังไม่ได้มาตรฐาน ณ วันนี้พี่น้องเกษตรกรเกือบ  
๙๐ เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคอีสานไม่มีน้ าใช้ นี่คือสาเหตุ ท่ีผมถึงบอกว่า 
ถึงเวลาท่ีเราจะให้ความส าคัญกับการก าหนดมาตรฐานท่ีสูง นโยบายเรามีทุกเรื่อง  
แต่ประชาชนยังมีความกังวลจริง ๆ ว่าสุดท้ายแล้วจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน  
ท่ี เป็นสากลได้หรือไม่  ถามว่า เราจะไปสู่ จุดนั้นได้อย่างไร จุด ท่ี เราเป็นประเทศ 
พรีเมียม (Premium) ในทุก ๆ เรื่อง พรรคประชาธิปัตย์ได้เคยก าหนดกรอบนโยบายไว้  
เราเรียกว่าการแก้จน สร้างคน สร้างชาติ ซึ่งนโยบายของรัฐบาลท่ีท่านนายกรัฐมนตรี  
ได้กรุณาน าแถลงต่อรัฐสภาวันนี้ก็ครบถ้วนในการตอบโจทย์เรื่องของการแก้จน สร้างคน  
สร้างชาติ และท่ีส าคัญก็คือเราต้องเตรียมตัวเพื่อให้คนไทยสามารถท่ีปรับตัวรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงส าคัญ ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่นเดียวกันมีระบุไว้หมดในชุดนโยบาย  
ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้น าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมสูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ  
การเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าของเรา หรือผลของการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี ซึ่งนักวิชาการประเมินว่าจะมีผลต่องานท่ีคนไทย ณ วันนี้ท าอยู่มากกว่าครึ่ง 
เพราะฉะนั้นการเดินหน้าไปสู่การแก้ปัญหาในเรื่องของการแก้ความยากจน อย่างไรก็ยังเป็น  



 ๑๗๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ธนัชญา ๗๑/๒ 
 
ภารกิจส าคัญที่รัฐบาลต้องเร่งด าเนินการ ท้ังในส่วนโครงการเกษตร ด้วยเรื่องของการประกัน
รายได้ ท้ังในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ท้ังในส่วนของการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพ
ของประชาชน แต่ผมอยากให้รัฐบาลไม่มองข้ามประเด็นปัญหาความเดือดร้อน 
ของพี่น้องประชาชนท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีเราอาจจะขอเรียกว่า ชนชั้นกลาง พรรคร่วมรัฐบาล 
อย่างน้อย ๒ พรรคได้มีนโยบายให้ค ามั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนชนชั้นกลางไว้ว่า 
เราจะดูแลให้ภาระภาษีของเขามีความเป็นธรรม ผมขอให้รัฐบาลผ่านท่านประธานค านึงถึง
ประเด็นนี้แล้วก็มุ่งสู่การแก้ปัญหา ส่วนเรื่องของการสร้างชาติ เรื่องของการสร้างค น 
อย่าไปพูดเรื่องการปฏิรูปอีกครับ ก าหนดนโยบายท่ีวัดได้ จับต้องได้ชัดเจน ท าอย่างไร 
ให้ เ ด็ ก ไทยทุกคนมี โ อกาส ท่ีจะพู ดภาษาไ ด้ อย่ า งน้ อย  ๒ ภาษา จะท า เช่ นนั้ น 
ให้ประสบความส าเร็จอย่างไรก็ต้องปฏิรูปอยู่แล้ว เพราะเราต้องเปลี่ยนในเรื่องของคุณภาพ
ครู เปลี่ยนวิธีการเรียน การสอน การสอบ นั่นคือการน าไปสู่การปฏิรูป ด้วยการน านโยบาย 
ท่ีจับต้องได้และวัดได้ โดยประชาชน ถ้ารัฐบาลท าได้ตามนี้ผมมั่นใจว่าความกังวล 
ของประชาชนจะคลี่คลายลง แล้วรัฐบาลจะประสบความส าเร็จตามความตั้ งใจ 
ของท่านนายกรัฐมนตรี ขอบคุณครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ  
ต่อไปเชิญท่านวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา 
 
                 - ๗๒/๑ 
 
 

 

 

 

 



 ๑๘๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ภิรญา ๗๒/๑ 
 
  นายวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพครับ กระผม นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมเองก็อยากจะเรียนขออนุญาตอภิปรายนะครับ ผมจะพยายาม
รักษาเวลาให้อยู่ ในเวลาท่ีก าหนด ท่านประธานท่ีเคารพครับ ค าแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี ของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ท่ีแถลงต่อรัฐสภา 
ในวันนี้ กระผมต้องขออนุญาตท่ีจะแสดงความชื่นชมนะครับ ว่าเป็นค าแถลงท่ีเป็นไปตาม
หลักการของการวางแผนพัฒนาประเทศท่ีมียุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระยะยาวเป็นกรอบ
ทิศทางท่ีประเทศจะเดินทางไป ขณะท่ีค าแถลงนโยบายก็เสมือนการแสดงวิสัยทัศน์ 
ของคณะรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบท่ีจะน าพาประเทศไปให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบระยะเวลา 
๔ ปี ตามวาระของรัฐบาล เป็นแผนพัฒนาประเทศระยะปานกลางครับ ซึ่งสอดประสานกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ท่ีเป็นหน่วยงานวางแผนการพัฒนาประเทศโดยตรงของฝ่ายราชการประจ า และต่อจากนี้ไป
วิสัยทัศน์หรือค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีฉบับนี้  ก็จะถูกถ่ายทอดเพื่อน าไปสู่ 
การปฏิบัติด้วยการจัดท า พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะสั้น
รายปี เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ ของหน่วยงานปฏิบัติ ของกระทรวง 
ของกรม หน่วยงานในภูมิภาค และหน่วยงานในท้องถิ่นต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ซึ่งน่าจะได้ 
มีการน าเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภาหลังจากท่ีรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เรียบร้อยแล้ว ท่านประธานท่ีเคารพครับ จะเห็นได้ว่ากระบวนการวางแผนพัฒนาประเทศ
ดังกล่าวนั้นเป็นกระบวนการวางแผนท่ีจะครอบคลุมครบถ้วนเป็นล าดับและเป็นขั้นเป็นตอน
จากมหภาคลงไปถึงจุลภาค จากระยะยาวไปจนถึงระยะกลางและระยะสั้น จากเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ไปสู่การจัดสรรในรายละเอียด ท่ีส าคัญครับท่านประธานท่ีเคารพ รัฐบาลนี้
จะเป็นรัฐบาลแรกหลังจากท่ีได้มีการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. หลักท่ีส าคัญ ๒ ฉบับ ทางด้าน
การเงินการคลังของประเทศ ก็คือ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ร.บ.  
วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่นกันนะครับ ก็ต้องขอเรียนว่าเป็นรัฐบาลแรก 
ของความพยายามท่ีจะมีการยกระดับคุณภาพของการวางแผนพัฒนาประเทศด้านการเงิน 
การคลัง ด้วยการให้รายละเอียดท่ีส าคัญประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  



 ๑๘๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ภิรญา ๗๒/๒ 
 
กรณีท่ีจะมีนโยบายส าคัญท่ีจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินในจ านวนมากว่าจะมีแหล่งท่ีมา 
ของรายได้จากท่ีใด ประมาณการรายได้เป็นวงเงินเท่าไร จะน าไปใช้จ่ายอย่างไร เท่าใด เมื่อไร 
โดยยังอยู่ในกรอบของการรักษาวินัยทางการเงินการคลังท้ังสิ้น ในชั้นนี้ค าแถลงนโยบาย  
ของรัฐบาลฉบับนี้ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พวกเรานะครับ ท่านสมาชิกท่ีเคารพ 
ทุกท่าน ไม่เพียงเพื่อจะได้รับทราบและพิจารณาในรายละเอียดวิสัยทัศน์และค ามั่นสัญญา 
หากยังสามารถน ามาใช้ เป็นลายแทงส าหรับการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของรัฐบาล เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของท่านนายกรัฐมนตรี ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ -------------------------------------------------- 
 

- ๗๓/๑ 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ลลิตา ๗๓/๑ 
 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ จากการท่ีกระผมได้รับฟังค าแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี 
ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยกระผมก็ได้ศึกษาค าแถลงของคณะรัฐมนตรี 
อย่างละเอียด แล้วก็ขอเรียนข้อสังเกตและข้อเสนอบางประการต่อท่านประธานสภา 
เป็นล าดับดังต่อไปนี้ครับ ท่านประธานครับ กระผมแลเห็นความมุ่งมั่นท่ีจะให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ผ่านวิสัยทัศน์ของท่านผู้น าประเทศในอดีตและการปรับตัวเพื่อให้รับกับกระแส
เทคโนโลยีท่ีเป็นท้ังโอกาสและความท้าทาย โดยในวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศ  
ของรัฐบาลตามท่ีได้แถลงไว้ กระผมเห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับความคาดหวัง 
ของภาคประชาชนจ านวนไม่น้อยท่ีรอคอย 
  ประการแรก ท่ีท่านกล่าวว่าจะร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในเชิงคุณภาพ 
ไม่ใช่ความเจริญเติบโตในเชิงปริมาณ อันนี้เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ 
  ประการท่ี ๒ ท่านจะตัดสินใจด้วยมุมมองของการก้าวไปข้างหน้า 
อย่างต่อเนื่องและมีความเข้มแข็งในระยะยาว  
  ประการท่ี ๓ ท่านจะให้มีการบูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายของการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศ 
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนโดยไม่ให้มีความท่ีจะมุ่งแก้ปัญหาโดยแยกส่วน อันนี้ผมถือว่า 
เป็นสิ่งท่ีดีและเป็นประโยชน์ท่ีภาคประชาชนได้รอคอยมา 
  นอกจากท่ีกระผมได้น ากราบเรียนมาแล้ว ก็อยากจะขอเพิ่ม เติมประเด็น 
เป็นการท่ีเรียกว่า ขออนุญาตใช้ค าว่า เป็นกุญแจหลัก ท่ีประชาชนจ านวนไม่น้อยอยากเห็น
บทบาทของภาครัฐหรือบทบาทรัฐบาลท่ีประชาชนอยากจะเห็น  
  ประการแรก ผมก็ต้องขออนุญาตฝากว่าบทบาทรัฐบาลท่ีประชาชนอยากจะ
เห็นนั้น อยากเห็นภาครัฐจ ากัดบทบาทของตนเองเฉพาะในเรื่องท่ีส าคัญ ก็คือเป้าหมายหลัก
ของการด าเนินการในเรื่องการบริหารประเทศเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน
และสนับสนุนภาคธุรกิจ 
  ประการท่ี ๒ ประชาชนอยากเห็นภาครัฐมีความเข้มแข็งและกล้าท่ีจะใช้
หน้าท่ีและอ านาจท่ีมีบังคับใช้กฎหมายอย่างท่ีควรจะเป็น เพื่อรักษากติกาและความถูกต้อง 
 



 ๑๘๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ลลิตา ๗๓/๒ 
 
ให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งก็คือเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาคธุรกิจและรักษาความเป็นธรรม  
ในสังคม 
  ประการท่ี ๓ อยากเห็นภาครัฐออกนโยบายตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ 
ไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไป ซึ่งก็คือเป็นการท านโยบายสาธารณะท่ีมีเหตุและมีผล 
โดยมองออกไปข้างหน้าและเจาะลึกรายละเอียดอย่างระมัดระวังและมีความรอบคอบ 
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีประชาชนมีร่วมกัน  
  ในประการท่ีส าคัญต่อไปนี้ผมได้ยินท่านสมาชิกหลายท่านอภิปรายถึง เรื่อง
การน านโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เรื่องนี้ผมเห็นด้วยว่ามีความส าคัญและเป็นหลัก  
ซึ่งคงจะเป็นเงื่อนไขของความส าเร็จของการน านโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติก็คือ 
  ประการแรก จะต้องมีเครื่องมือและกลไกและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
ท่ีสามารถจะก าหนดบรรทัดฐาน หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติราชการในทุกมิติของ 
การบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
โดยกระบวนการศึกษาตรวจสอบและติดตามการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน 
 
                   - ๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)           จงถนอม ๗๔/๑ 
 
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร
อันเป็นกลไกหลักท่ีส าคัญในการด าเนินการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการให้บรรลุผล 
ตามยุทธศาสตร์  และ ท่ีส าคัญจะต้ อ งด า เนินการ ให้ อยู่ ใ นกรอบของกฎหมาย 
วินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีและอ านาจจะต้องมีบทบาทหน้าท่ี
พิจารณาด าเนินการ ก ากับดูแลในด้านงบประมาณแผ่นดินอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
เชื่อมโยงท้ังวงจรงบประมาณ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณนั้นมีความถูกต้อง  
เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และอยู่ในกรอบของวินัยการเงินการคลัง ผมยังพอมีเวลา 
จะขออนุญาตน าเรียนสาระ เนื่องจากเป็นภาพรวมก็อยากจะขออนุญาตใช้เวลาท่ีมีอยู่นี้ 
สักเล็กน้อย เพื่อจะเรียนข้อสังเกตและข้อกังวล ตลอดจนข้อเสนอต่อค าแถลงนโยบาย 
ในประเด็น ๑๒ ข้อ ในประเด็นที่ผมจะขออนุญาตกล่าวในสาระส าคัญ 
  ประเด็นท่ี ๑ ขออนุญาตแตะไปท่ีนโยบายข้อ ๑ ว่าด้วยการปกป้อง 
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ในข้อย่อย ๑.๑ ในเรื่องสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์
พระราชาและโครงการอันสืบเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มาเป็นหลักส าคัญในการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
อยากตั้งความหวังให้รัฐบาลมุ่งมั่นท านโยบายข้อนี้อย่างจริงจัง โดยพิจารณาถ่ายทอดเป็น  
ข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการศึกษาเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
รวมท้ังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีพร้อม
อยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามสภาพภูมิสังคมท่ีกระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ  
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลาง ถ้าหากรัฐบาล
ด าเนินนโยบายข้อนี้อย่างจริงจัง เชื่อว่าผลสัมฤทธิ์ท่ีดีจะเกิดกับนโยบายท้ังหมดของรัฐบาล 
ขออนุญาตกราบฝากไว้ด้วย  
  ประ เด็น ท่ี  ๒  นโยบายข้ อ ท่ี  ๒  ว่ าด้ วยการสร้ า งความมั่ นคงและ 
ความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ อยากให้รัฐบาลพิจารณา 
ให้ความตระหนักว่า ต้นทุนท่ีส าคัญยิ่งของความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข 
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ของประเทศนั้นอยู่ ท่ีการอ านวยความเป็นธรรม การสร้างความเท่าเทียมและท่ัวถึง 
ของโอกาสให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อเติมเต็มช่องว่างความเหลื่อมล้ า 
  ประเด็นท่ี ๓ นโยบายข้อ ๓ ว่าด้วยการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ผมขออนุญาตข้ามไป 
  ประเด็นท่ี ๔ นโยบายข้อ ๔ ว่าด้วยการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
ว่าด้วยการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีข้อความบางตอน 
ถ้าผมเข้าใจผิดก็ขออนุญาตกราบอภัยด้วย ท่ีระบุว่า การให้ความร่วมมือต่าง ๆกับประเทศ 
ท่ีมีศักยภาพในภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ ข้อความในลักษณะนี้ 
ผมไม่ทราบอาจจะมีความเสี่ยงท่ีจะถูกตีความไปได้ว่า รัฐบาลอาจเลือกให้ความส าคัญ 
ในระดับต้นแก่ประเทศหรือกลุ่มประเทศตามท่ีถูกระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ ใน 
ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล ถ้าผมเข้าใจในประเด็นนี้ผิดก็ต้องกราบอภัยนะครับ 
  ประเด็นท่ี ๕ นโยบายข้อท่ี ๕ ว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย ข้อย่อยท่ี ๕.๑ เศรษฐกิจมหภาค การเงินการคลัง ข้อย่อยท่ี ๕.๑.๓ 
ว่าด้วยการปฏิรูปโครงสร้างรายได้ ในส่วนนี้อยากขออนุญาตกราบเรียนให้รัฐบาลตระหนักถึง
เรื่องการสร้างความเป็นธรรม การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าเป็นส าคัญ และน่าจะดี
ยิ่งขึ้นหากรัฐบาลจะได้ก าหนดให้การปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐเป็นกระบวนการท่ีจะ
น าไปสู่การจัดท ารายรับ รายจ่ายท่ีสมดุล และนับเป็นเป้าหมายท่ีส าคัญของรัฐบาล  
 
                 - ๗๕/๑ 
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  ประเด็น ท่ี  ๖ ยังคงอยู่กับนโยบายล าดับท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข้อย่อยท่ี ๕.๓ ว่าด้วยการพิจารณาภาคเกษตร ผมขออีกครึ่งนาทีให้จบข้อนะครับ อยากเห็น
รัฐบาลให้ความส าคัญการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตรครับ หรือบิ๊ก ดาต้า 
(Big Data) เพื่อให้ประโยชน์ในการก าหนดมาตรการและแนวทางดูแล ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับเงินงบประมาณ  
กราบขอบพระคุณครับ ผมขออนุญาตจบการอภิปรายเพียงเท่านี้ครับ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้กลับมา
ขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณมากครับ ท่านต่อไป 
ผมเรียนชื่อไว้ ๒ ท่านก่อนครับ ท่านไชยา พรหมา แล้วก็ท่าน พลโท พงศกร รอดชมพู ครับ  
เชิญท่านไชยา 
  นายไชยา พรหมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (หนองบัวล าภู)  :  ท่านประธาน
ท่ีเคารพ กระผม ไชยา พรหมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวล าภู พรรคเพื่อไทย 
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ประเด็นท่ีผมจะอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อการแถลงนโยบายของรัฐบาล
ในครั้งนี้ ในหัวข้อท่ี ๕ ว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
ผมจะลงในรายละเอียดในหัวข้อ ๕.๑.๑  ๕.๑.๒  ๕.๑.๓  และ ๕.๑.๔ แต่ผมจะขออนุญาต 
ท่ีจะไม่ลงในรายละเอียดว่าในแต่ละหัวข้อนั้นเป็นอย่างไร ผมจะพูดในภาพรวมท้ังหมด 
โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ ต้องขอกราบเรียน
ท่านประธานนะครับว่า พวกกระผมในฐานะท่ีเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านได้ท าหน้าท่ีในการ
ท้วงติงด้วยความหวังดีว่าอยากจะเห็นรัฐบาลชุดนี้ แม้ท่านจะได้แถลงนโยบายไปเมื่อเช้าแล้ว 
แต่เมื่อผมได้ดูในรายละเอียดในหัวข้อแต่ละประเด็นแล้ว มีข้อห่วงใย มีข้อกังวลท่ีผมคิดว่า
อาจจะมีข้อบกพร่องซึ่งอยากจะชี้แนะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ รัฐบาลจะเอาไปแก้ไขปรับปรุง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับชาติบ้านเมือง
และพี่น้องประชาชน สิ่ งหนึ่ ง ท่ีผมมีความกั งวลเป็นอย่างมากครับ ท่านประธาน  
ว่ าประ เทศเรานั้ น เป็นประ เทศ ท่ีถู กมองว่ า  เป็นประ เทศ ท่ีตกอยู่ ในภาวะของ 
การเป็นประเทศท่ีมีกับดักรายได้ปานกลางมาเป็นเวลา ๔๐ ปีแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะเป็น 
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ประเทศท่ีอยู่ในภาวะของการเป็นประเทศท่ีอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางนี้ต่อไปอีก ๓๐ ปี  
ถ้ามองในรายละเอียดอย่างท่ีเวิลด์แบงก์ (World Bank) เขาวิเคราะห์แล้ว อาจจะมองปัญหาได้ 
ไม่ครอบคลุมในทุกประเด็น ท่านประธานครับ ท่านจะเห็นได้ว่าความเหลื่อมล้ าของสังคม 
ในขณะนี้ต้องยอมรับครับว่าประเทศเราเป็นประเทศท่ีมีความเหลื่อมล้ าของเรื่องรายได้ 
เป็นล าดับต้น ๆ ของโลกทีเดียว มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับท่านประธาน ก็เพราะว่าเขามอง  
มาท่ีประเทศของเราว่ามีความเหลื่อมล้ าในล าดับต้น ๆ ของประเทศ เพราะคน ๑ เปอร์เซ็นต์
ของจ านวนประชากรในประเทศนี้  ถือครองทรัพย์สินท่ีมองถึงเรื่อ งของความมั่งคั่ง 
ท่ีมีสินทรัพย์รวมต่อทรัพย์สินส่วนรวมของประเทศ คน ๑ เปอร์เซ็นต์ของจ านวนประชากร 
ถือครองสินทรัพย์รวมของท้ังประเทศเป็นสัดส่วนถึง ๖๖.๙ เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีคนอีก 
๙๕ เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ ถือครองทรัพย์สินบ่งบอกถึงความมั่งคั่ง
เพียง ๓๓.๑ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ตัวเลขนี้มันอธิบายอะไรครับท่านประธาน มันอธิบายว่า  
คนเพียง ๑ เปอร์เซ็นต์ของจ านวนประชากรในประเทศนี้มีความร่ ารวย ในขณะท่ีคนอีก  
๙๕ เปอร์ เซ็นต์ซึ่ ง เป็นคนจน ชาวไร่ชาวนา ผู้ ใช้แรงงาน กรรมกร ผู้หาเช้ากินค่ า  
มีความยากจนไม่สามารถท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ได้ในสถานะสภาพในปัจจุบัน ท่านประธานครับ  
ใน ๕ ปีท่ีผ่านมาท่ีท่านนายกรัฐมนตรี แม้ว่าท่านไม่ได้มาจากระบอบประชาธิปไตย  
ท่านเข้ามาในภาวะของการเมืองในภาวะพิเศษก็ตาม แต่ท่านมีหน้าท่ีในการท่ีจะท าให้คนไทยนั้น 
หลุดพ้นจากความยากจน ในสมัยท่ีพวกเราเป็นรัฐบาลก็ต้องท าอย่างนี้ละครับ ------------- 
 

 - ๗๖/๑ 
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เพียงแต่ว่าในจังหวะเวลานี้เป็นภาระหน้าท่ีของท่าน ถ้าหากว่ามีสิ่งใดท่ีผมคิดว่าอาจจะเป็น
ข้อบกพร่อง ขอให้ท่านประธานฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรีได้รับฟังค าชี้แนะของสมาชิก
รัฐสภาแห่งนี้ด้วยความใจกว้าง ถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ท่านก็เอาไปปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อประสิทธิภาพในการท างานต่อไป สิ่งท่ีผมจะชี้ให้ท่านประธานได้เห็นว่าข้อห่วงใยของผม
ในขณะนี้ก็คือว่า สภาวะของการรวยกระจุก จนกระจาย ด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย 
ของรัฐบาลชุดนี้ ท่านประธานท่ีเคารพครับ รัฐบาลจะต้องสร้างความมั่นใจ หัวใจส าคัญ 
ของการพัฒนาประเทศ และหัวใจส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งหนึ่งท่ีจะต้องสร้างให้ได้  
นั่นก็คือความเชื่อมั่น ความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน  
วันนี้ประชาชนเขาฝากความหวังให้กับรัฐบาลชุดนี้ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ถ้าหากว่า
ความเชื่อถือและความเชื่อมั่นไม่เกิด มันก็จะท าให้การบริหารประเทศ การเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจก็จะมีปัญหา อย่างท่ีมันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ ๕ ปีย้อนหลังในสมัยท่ีท่านเป็น
นายกรัฐมนตรี ท่ีผมพูดเช่นนี้  ผมไม่ได้พูดเองครับท่านประธาน มันฟ้องด้วยตัวเลข 
ทางเศรษฐกิจว่าใน ๕ ปีท่ีผ่านมาประชาชนไม่มีความเชื่อมั่น เพราะสถานการณ์การเมือง
บ้านเราตกอยู่ในภาวะของความไม่แน่นอนในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของนโยบาย  
ความต่อเนื่องของนโยบาย ความต่อเนื่องของทีมงานเศรษฐกิจ จึงท าให้เห็นสะท้อนผ่าน
ตัวเลขทางเศรษฐกิจดังนี้ครับท่านประธาน เราจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา ๕ ปีท่ีผ่านมา 
รัฐบาลของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  ก็คื อ ท่านนายกรัฐมนตรี ในปัจจุบันนี่ ละครับ  
ทีมงานเศรษฐกิจชุดเดียวกันเลย ผมให้ ท่านประธานดูตัวเลขนี้ครับ ท่านประธานครับ 
ตลอดเวลา ๕ ปี รัฐบาลขาดดุลงบประมาณติดต่อกัน ๕ ปีมาแล้ว หลังจากปี ๒๕๕๗  
ท่านประธานครับ นั่นก็คือช่วงท่ีท่านเข้ามารับผิดชอบบ้านเมือง นั่นก็คือการเข้ามายึดอ านาจ
การปกครอง ในปี ๒๕๕๘ เราขาดดุลงบประมาณไป ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เราต้องกู้ 
เขามานะครับท่านประธาน ปี ๒๕๕๙ เรากู้มา ๓๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๐  ปี ๒๕๖๑ 
ตัวเลขใกล้เคียงกัน ๕๕๐,๐๐๐ ล้านบาท และปี ๒๕๖๒ ท่านประธานครับ คือตัวเลขตัวนี้ 
๒๕๖๒ ท่านกู้มา ๔๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ตลอดระยะเวลา ๕ ปี ของรัฐบาลภายใต้การน าของ
ท่านนายกรัฐมนตรีได้สร้างหนี้ให้กับประเทศติดต่อกันมาถือว่าสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ 
ตั้งแต่มีรัฐบาลปกครองประเทศมา ๕ ปีมานี้ท่านกู้เงินมาเพื่อชดเชยวงเงินงบประมาณสูงถึง 



 ๑๘๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             อารีรัตน์ ๗๖/๒ 
 
เกือบ ๒.๒ ล้านล้านบาท ท่านประธานท่ีเคารพครับ มันสะท้อนอะไรท่านประธานครับ  
มันสะท้อนให้เห็นว่าคนเขาไม่มีความเชื่อมั่น คนเขาไม่มีความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์การเมือง
ภายใต้การบริหารงานของท่านนั้นจะสามารถน าพาประเทศชาติไปสู่หนทางแก้ไข โดยเฉพาะ
ภาวะเศรษฐกิจท่ีย่ าแย่ ท่านประธานมองครับว่าวันนี้ประชาชนเขาไม่มีรายได้ เขาไม่มีจะกิน 
เขาต้องดิ้นรน เมื่อเช้านี้ท่านแถลงมาตรการด้วยความห่วงใยว่า วันนี้ประเทศไทยเรานั้น 
ต้องเจอปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่หลวงนัก ท่านประธานครับ เราไม่ต้องอ้าง
หรอกว่าในขณะนี้ เราอยู่ในภาวะท่ีเจอสถานการณ์ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะเรื่อง  
เทรด วอร์ (Trade war) สงครามการค้าระหว่างประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกา  
แต่วันนี้ถ้าเราไปดูประเทศรอบข้างบ้านเราครับ โดยเฉพาะประเทศท่ีอยู่ในอาเซียน (ASEAN) 
ด้วยกัน เรามีการประมาณการว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเราจะโตประมาณ  
๓.๘ เปอร์ เซ็นต์  สุด ท้ายเราก็ต้ องปรับลดลงมาครับ ท่านประธาน ว่ าประมาณ  
๓.๑ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ในขณะท่ีประเทศเพื่อนบ้านเราโตขึ้น จีดีพี (GDP) ของเขาโตขึ้น 
สูงกว่าประเทศไทย ท าไมเขาไม่อ้างว่าภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลก โดยเฉพาะสงครามเทรด วอร์ 
(Trade war) นั้นมีผลกระทบ เพราะเขาสามารถมีศักยภาพในการบริหารประเทศ  
เขามีกลไก มีองคาพยพ -------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๗๗/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ดรุณี ๗๗/๑ 
 
ผมอยากจะเห็นรัฐบาลชุดนี้ท่ีเข้ามาในช่วงเวลาจ ากัดนี้ ให้ท่านได้คิดถึงประเด็นในการ 
แก้ไขปัญหา ท่านประธานท่ีเคารพครับ ตัวเลขสะท้อนนั้นท าให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลา  
๕ ปีมานี้ คนไม่มีจะกิน คนไม่มีก าลังซื้อ เพราะตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เครื่องยนต์ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมันมีอยู่  ๕ ตัว ๑. คือการส่งออก ๒. การบริโภค
ภายในประเทศ โดเมสทิก คอนซัมป์ชัน (Domestic consumption) ๓. ก็คือการใช้จ่าย
ภาครัฐ ๔. การท่องเท่ียว และ ๕. การลงทุนใหม่ ๆ เรามาดู เครื่องยนต์แต่ละตัว 
ท่ านประธานครับ  เ ริ่ มต้ นจากตั ว เลขการส่ งออก  ท่ านประธาน ท่ี เคารพครับ  
มีการประมาณการโดยไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของทางราชการ  
มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขในปี ๒๕๖๒ ปีนี้การส่งออกเรามีการประมาณการว่าเราจะโต
ประมาณ ๓ เปอร์เซ็นต์ ๓.๗ เปอร์เซ็นต์ ท่านประธานครับ สุดท้ายแล้วจะต้องมีการปรับ
ประมาณการว่าการส่งออกเราเหลือ ๐ เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขนี้จากศูนย์วิจัยของกสิกรไทย  
ได้มีการปรับลดตัวเลขการส่งออกว่า การส่งออกของเราเหลือ ๐ เปอร์เซ็นต์ หมายถึงอะไร
มันหมายถึงว่ารายได้ของประเทศจะหดหายไป ความเป็นอยู่ในเรื่องรายได้ของชาวไร่ชาวนา 
จะหายไป ภาคอุ ตสาหกรรมก็ จะได้ รั บผลกระทบ เมื่ อตั วเลขการส่ งออกเป็ น ศู นย์  
รายได้ของประเทศมันก็ต้องหายไป มันส่งผลไปสู่การจัดเก็บรายได้ท่ีต่ ากว่าประมาณการ 
ตัวเลขนี้ผมไม่ได้พูดลอย ๆ ครับท่านประธาน มันฟ้องโดยตัวเลขของระบบราชการนั่นเอง 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ มันมีอยู่ ๒ อย่างท่ีโกหกกันไม่ได้ ถ้าหากว่าท่านประธานไปหาหมอ
เจาะเลือด แล้วหมอวินิจฉัยว่าท่านประธานนั้นเป็นเบาหวาน ท่านประธานอย่าเถียงหมอครับ 
ผลแล็บ (Lab) มันไม่โกหก อันท่ี ๒ คือตัวเลขทางเศรษฐกิจท่านประธาน ตัวเลข 
ทางเศรษฐกิจมันฟ้องโดยข้อมูล ซึ่ งผมจะบอกว่าตลอดระยะเวลา ๕ ปี ท่ีผ่านมา  
การจัดเก็บรายได้ตั้ งแต่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙  
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ จนถึงปี ๒๕๖๒ คือ ๕ ปีมานี้ เราจะเห็นได้ว่าการจัดเก็บรายได้และ 
การประมาณการจัดเก็บรายได้มันต่ ากว่าเป้า มันหมายถึงอะไรครับ มันหมายถึงว่าวันนี้คน 
ไม่มีสตางค์ เมื่อการส่งออกมันเป็นศูนย์ มันส่งผลกระทบเนื่องจากว่าประเทศเรานั้น  
เราพึ่งพาการส่งออกเป็นสัดส่วน ๗๐ เปอร์เซ็นต์ต่อ จีดีพี (GDP) จีดีพี (GDP) ปี ๒๕๖๑  
มีตัวเลขกลม ๆ อยู่ประมาณ ๑๖.๓ ล้านล้านบาท ๗๐ เปอร์เซ็นต์ต่อ จีดีพี (GDP) ก็ประมาณ 



 ๑๙๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ดรุณี ๗๗/๒ 
 
๑๑.๔ ล้านล้านบาท เมื่อตัวเลขการส่งออกมันเป็นศูนย์ นั่นหมายความว่าสินค้าส่งออก 
เราได้รับผลกระทบ คือไม่มีรายได้เข้าประเทศ มันส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ นี่อันท่ี ๑  
แล้วมันส่งผลต่อพี่น้องประชาชน ชาวไร่ชาวนาอย่างไร ท่านประธานครับ ประเทศเรานั้น 
เป็นประเทศเกษตรกรรม เราผลิตสินค้าการเกษตร เราไม่ได้ผลิตเพื่อการบริโภคอย่างเดียว 
แต่เราผลิตเพื่อการส่งออก ยกตัวอย่างท่านประธานครับ ข้าว เราผลิตข้าวได้ปีหนึ่ง  
๓๐ ล้านตันข้าวเปลือก ๑๘ ล้านตันข้าวสาร บริโภคภายในประเทศ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ตัน ส่งออก 
๑ ๐  ล้ า น ตั น  ๒ .  ย า ง พ า ร า  เ ร า ผ ลิ ต ไ ด้ ปี ห นึ่ ง ป ร ะ ม า ณ  ๔ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  ตั น  
น้ ายาง ๔,๐๐๐,๐๐๐ ตัน บริโภคภายในประเทศ ๕๐๐,๐๐๐ ตัน ส่งออก ๓.๕ ล้านตัน  
เราผลิตเพื่อการส่งออก เมื่อส่งออกมันเป็นศูนย์ ถามว่าเกษตรกรท่ีปลูกข้าว ชาวสวนยาง 
ท่ีปลูกยาง คนปลูกมัน คนปลูกอ้อย เมื่อมันไม่สามารถท่ีจะส่งออกได้ นั่นหมายความว่า 
เงินในกระเป๋าเขาไม่มี เมื่อเงินในกระเป๋าไม่มี มันก็เกิดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว มันสะท้อน
ผ่านว่าตลอดระยะเวลา ๕ ปีท่ีผ่านมา ท่านประธานท่ีเคารพครับ ตัวเลขหนี้สินครัวเรือน 
พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบอกว่า หนี้ครัวเรือน 
ของประชาชนคนไทย วันนี้ เฉลี่ยต่อหัวคนละประมาณเกือบ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มันติดต่อกันมา  
๕ ปี ตั้งแต่สมัยท่ีท่านนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว มันเกิดขึ้นเนื่องอะไร เนื่องจากเงิน 
ในกระเป๋าชาวบ้านไม่มี อย่างท่ีผมกราบเรียนไปแล้ว ----------------------------------------------- 
 
                  - ๗๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ศิริพร ๗๘/๑ 
 
วันนี้เราผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกมันโอเวอร์ ซพัพลาย (Over supply) ผลิตมาแล้วขายไม่ได้ 
เมื่อขายไม่ได้แล้วคนไม่มีก าลังซื้อ เราจะมาหวังพึ่งว่าเมื่อการส่งออกมันไม่เกิดขึ้นแล้ว  
อันท่ี ๒ เครื่องยนต์ตัวท่ี  ๒ ก็คือเครื่องยนต์การขับเคลื่อนการกระตุ้นการใช้จ่าย
ภายในประเทศ การใช้จ่ายภายในประเทศ ก็คือการส่งเสริมให้ประชาชนซื้อของบริโภค
ภายในประเทศมากขึ้น ในเมื่อก าลังซื้อไม่มี ชาวนาเขาไม่สามารถขายข้าวได้ ชาวสวนยาง  
ไม่สามารถท่ีจะจ าหน่ายได้ วันนี้ยางบ้านผม อีสานบ้านผม ๖ กิโลกรัม ๑๐๐ บาท  
๗ กิโลกรัม ๑๐๐ บาท ท่านประธานครับ ข้าวไม่ต้องพูดถึง ราคาอ้อยในสมัยท่ีเราเป็นรัฐบาล
สูงสุดถึงตันละ ๑,๒๐๐ บาท ต่ าลงมาก็ไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท วันนี้เขาขายอยู่ท่ีตันหนึ่ง  
๔๘๐ บาท ในขณะท่ีต้นทุนการผลิตประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าบาทแล้ว แต่เขาจ าเป็นต้องขาย  
ขายแล้วก็ไม่พอใช้หนี้ นั่นหมายความว่าก าลังซื้อในกระเป๋าของชาวบ้านไม่มี จะไปกระตุ้น 
ให้เขาใช้จ่ายภายในประเทศจะเอาเงินมาจากไหน สุดท้ายตัวเลขว่าด้วยหนี้สินครัวเรือน  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบอกว่าสูง ท่ีสุดในรอบ ๑๐ ปี ท่ีผ่านมา  
เรามีหนี้ครัวเรือนสูงสุดอันดับ ๑๐ ของโลก อันดับ ๓ ของเอเชีย (Asia) นั่นมันสะท้อนให้เห็นว่า 
ข้าวยากหมากแพง ผมอยากเห็นว่าในแผนนโยบายของรัฐบาลท่ีท่านนายกรัฐมนตรี 
อ่านเม่ือเช้านี้ ผมใช้เวลาในการเปิดอ่านด้วยความรอบคอบ ด้วยความเป็นธรรม ผมอยากจะ
เห็นแนวทางการท างานของรัฐบาลท่ีมุ่งหวังว่า ในภาวะอย่างนี้ เศรษฐกิจท่ีย่ าแย่อย่างนี้  
เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจ เราจะกระตุ้นการท ามาหากินเราจะกระตุ้นเงินในกระเป๋าประชาชน
อย่างไร แต่ผมเห็นว่าสิ่งท่ีรัฐบาลก าลังท าในขณะนี้รัฐบาลอาจจะมีความภาคภูมิใจว่า  
การกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาลอย่างไร 
มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับท่านประธาน ทุกครั้งท่ีท่านเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
เงินมันไม่ได้เข้ากระเป๋าชาวบ้าน มันวิ่งไปท่ีนายทุน เจ้าสัว เจ้าของสินค้าอุปโภคบริโภคท้ังนั้น 
ถามว่าในร้านธงฟ้าราคาประหยัดตามโครงการประชารัฐของท่านทุกครั้งท่ีเงิน ๓๐๐ บาท  
ใส่เข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วท่านก็จะใส่เข้าไปอีก ผมไม่ได้ห้าม ผมไม่ได้ขัดขวาง  
ผมยินดี ท่ีจะให้ท่านท า แต่วิธีของท่านมันอาจจะผิดพลาด เพราะคนท่ีได้ประโยชน์ 
ไม่ใช่ชาวบ้าน คนท่ีได้ประโยชน์อย่างแท้จริงก็คือ บริษัท ห้างร้าน เจ้าสัว นายทุน ผูกขาด  
 



 ๑๙๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ศิริพร ๗๘/๒ 
 
ซึ่งเป็นคน ๑ เปอร์เซ็นต์ของจ านวนประชากรท่ีถือสินทรัพย์รวมของประเทศมากท่ีสุด 
ในขณะนี้ ๓๐๐ บาทวันนี้ ท่านจดทะเบียนคนจน ๑๔ ล้านคน เดือนหนึ่งเท่าไรครับ 
ท่ านประธาน  เ อ า  ๓๐๐  คูณ  ๑๔  ล้ าน   ๔ ,๒๐๐ ล้ านบาท  ๑๒  เดื อน  ก็ คื อ  
๕๐,๔๐๐ ล้านบาท ทุกครั้งท่ีรูดปรื๊ด ๆ เงินมันก็วิ่งไปท่ีนายทุน เงินก็วิ่งไปท่ีพ่อค้า ถามว่า 
ในร้านธงฟ้าราคาประหยัดมีสินค้าโอทอป (OTOP) มีสินค้าเกษตร มีสินค้าจากชาวบ้าน 
สักกี่อย่างครับท่านประธาน ผมอยากให้ท่านเดินหน้าต่อไปในเรื่องของบัตรสวัสดิการ  
แต่ไม่ควรท่ีจะใช้จ่ายผ่านร้านสวัสดิการแบบเดิม แล้วสิ่งท่ีเกิดขึ้นท่านประธานครับ ฝากไปยัง
ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้ ก่อนท่ีจะมีการเลือกตั้ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ชาวบ้านไปรอคิวกดเงินท่ีธนาคารกรุงไทยแบงก์เดียว แบงก์ออมสินของรัฐ แบงก์ ธ.ก.ส.  
ก็ของรัฐ หรือแบงก์พาณิชย์ท้ังหลายใช้ระบบท่ีมันพูล (Pool) กันได้ไหมแบบเอทีเอ็ม (ATM) 
วิธีการอย่างนี้ก็บริหารจัดการไม่ได้ ผมถึงบอกว่า ไม่ต้องเอาเงินใส่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
แล้วก็บังคับชาวบ้านไปซื้อของร้านสวัสดิการ ท่านจะให้เงินแจกเข้าไปให้ชาวบ้าน  
ให้เงินมันหมุนจากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวา จาก นาย ก ไป นาย ข จาก นาย ข ไป นาย ง 
ให้มันหมุนซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) ให้ชาวบ้านด้วยกัน ซื้อด้วยกันได้ ถ้าสิ่งเหล่านี้ 
มันเกิดขึ้นอย่างน้อยมันก็แก้ ไขปัญหาได้  แต่วิธีการอย่างนี้ ไม่ ใช่วิธีการแบบยั่ งยืน  
มันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่สิ่งท่ีผมอยากจะฝากท่านประธานนั้ นก็คือว่า  
การเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ ผมมองไปท่ีสินค้าเกษตร ท่านประธานครับ วันนี้การบริโภค 
มันเปลี่ยนไปแล้ว ผมไม่ต้องการให้เกษตรกรบ้านผมกลายมาเป็นผู้ผลิตแล้วขายให้พ่อค้า 
คนกลาง -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๗๙/๑ 

 
 
 
 
 



 ๑๙๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                      น าพร ๗๙/๑ 
 
ผมอยากเห็นรัฐบริหารจัดการแบบทันสมัย โดยวันนี้ผู้ซื้อผู้ขายไม่จ าเป็นท่ีจะต้องเจอหน้ากัน 
ฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีรักของผมด้วยนะครับว่า 
วันนี้เราจะพัฒนาให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนากลายเป็นเทรดเดอร์ (Trader) กลายเป็น
ผู้ค้าได้หรือไม่ สินค้าโอทอป (OTOP) จากหนองบัวล าภูบ้านผมนี่สามารถขึ้นเว็บไซต์  
Web site) ขายโดยระบบออนไลน์ (Online) ขายโดยระบบอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) 
แล้วก็จ่ายเงินการผ่านอีเพย์เมนต์ (e-Payment) ท้ังหลายนี่ ซึ่งวันนี้มันทันสมัยมากขึ้น 
ตัวเลขของธุรกิจพวกนี้ ท่านประธานครับ มันหายไปจากระบบ ปีหนึ่งประมาณ ๓ ล้านล้าน 
ท่ีมันไม่อยู่ในระบบนี้ วันนี้มันต้องให้ชาวบ้าน สินค้าโอทอป (OTOP) ท่ีวันนี้ศูนย์แสดงสินค้า
ท้ังหลายมันกลายเป็นสถานร้างและเป็นอนุสาวรีย์ ท่านไปปัดฝุ่น นี่คือภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ท่ี เกิดขึ้น  ผมเสียดายครับว่า เวลาผมหมดแล้ว ยั งมีอีกหลายเรื่ อง  ตั วขับเคลื่อน 
ทางเศรษฐกิจอีกหลายตัวยังไม่ได้พูด แต่ผมฝากว่าสิ่งท่ีผมน ากราบเรียนท่านประธานไปยัง
ท่านนายกรัฐมนตรี ผมไม่มี เจตนาอะไรท่ีจะไม่ปรารถนาดีต่อบ้านเมือง วันนี้ผมก็มี 
ความรักชาติบ้านเมือง อยากจะเห็นท่านแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะ 
ชาวไร่ชาวนา ถ้าหากว่าสิ่งใดท่ีเป็นผลประโยชน์ท่ีผมได้กราบเรียนไปแล้ว ท่านจะกรุณา 
เอาไปปรับปรุงแก้ไข แล้วให้ผลประโยชน์นั้นตกไปถึงมือประชาชนผู้ท่ีเป็นเจ้าของประเทศ
อย่างแท้จริง ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณมากครับ เชิญเลยครับ  
ท่านนายกรัฐมนตรีครับ  
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพนะครับ ฝากไปถึงสมาชิก 
ผู้ทรงเกียรติด้วยนะครับ ก็มีหลายเรื่องท่ีมีการกล่าวพาดพิงขึ้นมา ผมก็จ าเป็นต้องชี้แจงนะครับ  
ก็อาจจะพูดเร็วไปนิดหนึ่ง พูดไม่ชัดบ้าง กลืนน้ าลายบ้าง เพราะผมเป็นมนุษย์นะครับ  
ฉะนั้นท่านพูดเก่งก็เร่ืองของท่าน ผมพูดแล้วท าไปด้วยนะครับ  
  เรื่องแรก เรื่องของการบริหารจัดการน้ าภัยแล้ง เราท ามาโดยตลอด  
ถ้าท่านติดตามดูว่าการพัฒนาในเรื่อง สทนช. ของเราเป็นอย่างไร การพัฒนาบริหารจัดการน้ า 



 ๑๙๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                      น าพร ๗๙/๒ 
 
ท้ังประเทศ ทุกจังหวัด ทุกกิจกรรมน้ า น้ าคือไม่ใช่น้ าอย่างเดียว น้ า ๑. เพื่อการอุปโภค 
บริโภค ประปา อุปโภคบริโภค  ๒. คือน้ าเพื่อการเกษตร  ๓. คือน้ าเพื่อการอุตสาหกรรม 
และ ๔. คือน้ าท่ีรักษาระบบนิเวศ น้ าทะเลไม่ให้เข้ามาในฝั่ง วันนี้ด าเนินการท้ังหมด อันนี้ 
มีเอกสารชัดเจน ถ้าท่านสนใจก็เดี๋ยวมาขอศึกษาดูได้ เพราะเป็นรายละเอียด นี่คือสิ่งท่ีเรา  
ต้องปฏิบัติ พูดอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้  เรามี พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ า มีแผนแม่บท  
มีองค์กรกลาง มีนวัตกรรมเทคโนโลยี ยกระดับทุกอย่าง น้ าประปา ลุ่มน้ า ปัญหาเราวันนี้ 
ก็คือน้ าไม่เพียงพอ ฝนไม่ตก ฝนตกใต้เขื่อน เก็บน้ าได้น้อย การเกษตรท าเกินท่ีสามารถ 
ส่งน้ าให้ได้ นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาในพื้นท่ีท านาน้ าฝน เมื่อฝนไม่ตกมันมีปัญหาแน่นอน  
แต่รัฐบาลจะต้องแก้ไขโดยการพัฒนาเพิ่มเติมแหล่งน้ าต่อไป ท าระบบแหล่งน้ าต่อไป  
เอาน้ าในแม่น้ าโขงขึ้นมาใช้ได้อย่างไร เอาน้ าในแม่น้ าทางด้านพม่ามาได้อย่างไร เพราะเป็น
แม่น้ าระหว่างประเทศ มันไม่ได้ง่ายนักหรอก ในการท่ีจะท าทุกอย่าง วันนี้ระดับน้ าใ น 
แม่น้ าโขงก็เพิ่มขึ้น โดยการท่ีผมให้ไปติดต่อกับประเทศจีน ประเทศลาว ในการท่ีจะปล่อยน้ า
ผ่านเขื่อนออกมาก็ระดับน้ าเริ่มจะสูงขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะประเทศจีนเขาตอบมาว่า 
ในประเทศจีนก็แล้งน้ าเช่นเดียวกัน นั่นคือปัญหาของโลกของเรา เพราะฉะนั้นถ้าท่าน  
ติติงอย่างเดียว โดยไม่สร้างสรรค์เลยนี่มันไม่ได้ ท่านบอกว่าต้องหาน้ าให้ได้ หาน้ าให้พอ  
บางพื้นท่ีมันสูงเกินไป มันส่งน้ าไปไม่ถึง นั่นคือใช้นาน้ าฝน ตรงไหนท่ีมีระบบชลประทาน 
ก็ต้องอาศัยน้ าจากเขื่อน ถ้าน้ าน้อยมันก็มีน้ าส่งไม่ได้ วันนี้ส่งจนเกินขนาดไปแล้ว เพราะว่า
ประชาชนเรียกร้องก็ส่งไปจนต่ าค่ามาตรฐาน ปัญหาต่อไปท่ีจะเกิดขึ้นคือน้ าอุปโภคบริโภค 
น้ าประปาจะไม่มี นี่ก็คือปัญหาของผมสั้น ๆ นะครับ ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ปฏิบัติการ 
ฝนหลวงบินไปท้ังหมด ๕,๐๐๐ กว่าชั่วโมงแล้วในเวลานี้ ๓,๐๐๐ กว่าเท่ียว ๕,๐๐๐ กว่าชั่วโมง  
ใช้สารเคมีไป ๕,๐๐๐ ตัน ตรงไหนท่ีมีเมฆก็ท า มันก็ตกลงมา ตรงไหนไม่มีเมฆอย่าให้ 
ไปบินเลยนะครับ สิ้นเปลือง แต่เราก็พยายามจะปล่อยน้ าท่ีมีอยู่ ถ้าน้ าเข้ามาก็ปล่อยอีก 
ปล่อยอีก แต่ท้ายท่ีสุดถ้าปล่อยจนหมด ปัญหาเรื่องน้ าประปาท่านก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยกัน 
เพราะไม่รู้จะเอาน้ าจากไหนให้เหมือนกัน เรื่องน้ าผมพูดสั้น ๆ  
 
                  - ๘๐/๑ 



 ๑๙๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)              ธนัชญา ๘๐/๑ 
 
  เรื่องต่อไป เสียงดังไปหรือเปล่าไม่รู้ เพราะไม่ได้พูดนานแล้ว เอาละ ผมก็เป็น
ตัวตนของผมเหมือนกัน เขาก็บอกให้ผมสุภาพเรียบร้อย นี่ผมยิ้มอยู่นะนี่  
  ต่อไปเรื่องการท างานต่าง ๆ ก็ตาม ท่านบอกว่าท่านต้องการงบประมาณ 
งบประมาณมาจากไหนครับ งบประมาณประเทศมาจากไหน มาจากไหนตอบผมสักทีสิ มาจาก
ภาษี  ๒. มาจากไหน มาจากเงินกู้  แล้วรายได้ ท่ี เราเก็บมาท้ังหมด ๒ ล้านล้านบาท  
เราจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณขาดดุลไว้ เพราะเราเผื่อตัวเลขตัวนั้นไว้เพื่อจะกู้ก็ได้ ไม่กู้ก็ได้ 
จ าเป็นก็กู้ ถ้าจ าเป็นต้องมากู้เพื่อการลงทุน เพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุด ท่ีผ่านมากี่รัฐบาลแล้ว
ตัวเลข ๒ ล้านล้านบาทนี่ละครับ รัฐบาลใครก็ไม่รู้ แต่ท าไมไม่เกิดถนนหนทาง รถไฟ 
รถไฟฟ้า อย่างท่ีผมท าวันนี้ ท าไมไม่เกิด อีอีซี (EEC) มันหายไปไหน ตอบค าถามผมให้ได้ 
งบประมาณใกล้เคียงกันละครับ ๒ ล้านล้านบาทนี่ ในส่วนท่ีท่านบอกว่าสร้างหนี้ไว้ท้ังหมด
เท่าไร เป็นหนี้ท่ีก่อให้เกิดรายได้หรือเปล่า หนี้ท้ังหมดท่ีสร้างมาเป็นหนี้ท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
เป็นการลงทุนร่วม รัฐบาลร่วมกับเอกชน ถนนหนทาง แต่ก่อนนี้มีการลงทุนภาครัฐ 
แต่เพียงอย่างเดียว วันนี้เอกชนมาร่วมด้วย เอกชนมีความเสี่ยงเอง รัฐบาลก็ต้องดูแล 
สิทธิประโยชน์ให้กับเขา ถ้ายังคิดแบบเดิม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย การท่ีประเทศไทย 
มีการเจริญเติบโต จีดีพี (GDP) น้อย ท่านต้องดูว่าฐานเศรษฐกิจประเทศไทยมันกว้างแค่ไหน 
อุตสาหกรรมเรามันใหญ่แค่ ไหน ถ้ าไปเปรียบเทียบประเทศ ท่ีก าลั ง โด่ ง  ๆ วันนี้  
เราเป็นอย่างนั้นมาเมื่อ ๓๐ ปีท่ีแล้วแล้ว เมื่อมีการปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่ของเราขึ้นมา 
เพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็เริ่มโตแบบนี้ก็ให้เขาโตไป เดี๋ยวเราก็โตของเรา เพราะหลายประเทศ  
ก็สนใจมาลงทุนประเทศเรา มีการย้ายฐานการผลิตอีกหลายบริษัทท่ีจะมาประเทศไทย  
เขาก็สงสัยเหมือนกันว่าท าไมเขารักประเทศไทย ท าไมมีบางคนไม่รักประเทศไทย เขาสงสัย
กับผมแบบนี้นะ  
   ต่อไปเรื่องรายได้รัฐบาลมาจากไหนบ้าง รายได้รัฐบาลสุทธิประเมินไว้ 
๒,๗๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เราก็ตั้งงบประมาณเออเร่อ (Error) ไว้ คือ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ต้องตั้งเพิ่มไว้ทุกปี ๆ แต่เราจะกู้หรือไม่กู้ก็ได้ บางอันก็กู้ในประเทศแทน ดอกเบี้ยต่ ากว่า 
ระยะสั้นกว่า มันก็ต้องแยกประเภท นี่คือการบริหารจัดการของกระทรวงการคลังเขา 
มีคณะกรรมการอีกหลายคณะด้วยกัน ไม่ใช่ผมไปสั่งหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่ง 



 ๑๙๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)              ธนัชญา ๘๐/๒ 
 
ไม่ได้ เข้า ครม. ท้ังหมด รายได้จากกรมสรรพากร ๒ ล้านล้านบาท กรมสรรพสามิต 
๖๒๐,๐๐๐ ล้านบาท กรมศุลกากร ๑๑๐,๐๐๐ ล้านบาท รัฐวิสาหกิจ ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 
หน่วยงานอื่นอีก ๒๔๘ ,๖๐๐ ล้านบาท มีรายการหัก ท้ังหมด ๕๖ ,๕๐๐ ล้านบาท  
ภาษีมาจากไหน ภาษีรายได้บุคคลธรรมดาสุทธิ  ๓๑๕ ,๘๐๔ ล้านบาท ได้มาแค่  
๑๑ เปอร์ เซ็นต์  มีคนเสี ยจริ ง  ๆ  แค่  ๔  เปอร์ เซ็ นต์  ๔ ,๐๐๐ ,๐๐๐ คนเสียภาษี  
ท่ีอยู่ ใน เกณฑ์ เสียภาษีบุคคลธรรมดา กรมศุลกากรได้มา ๑๐๐ ,๐๐๐ ล้ านบาท  
กรมสรรพสามิตได้มา ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท รายได้อื่น ๆ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ท้ังหมดนี้อะไรท่ีเป็น
ของคนจนเราไม่ได้ภาษีหรอกครับ เราได้จากเขามีอย่างเดียวอะไร ภาษีแวต (VAT)  
๗ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถ้าเขาซื้อของ เขาถึงเสีย ด้านการเกษตร เรื่องน้ า เรื่องอะไรต่าง ๆ  
ไม่มีการเสียภาษีส าหรับเกษตรกร ท่านต้องดูว่ารายได้ประเทศมาอย่างนี้ 
   (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านนายกรัฐมนตรีครับ มีสมาชิก
ประท้วงครับ เชิญนะครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ว่าอย่างไรครบั 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)   :  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผม วิโรจน์ ลักขณาอดิศร นะครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ผมขอประท้วงท่านนายกรัฐมนตรีตามข้อบังคับ ข้อ ๒๐ 
คือผู้ใดก็ตามท่ีจะกล่าวถ้อยค าในรัฐสภานี่นะครับ จะต้องกล่าวถ้อยค ากับประธานรัฐสภา
เท่านั้น ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวกับท่านประธานแบบนี้จะถูกต้องหรือครับ  
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ขอบคุณครับ ขอโทษครับ ขอบคุณ คือผมก็อาจจะเคยชิน ผมก็ให้เกียรติ
ท่านประธานสภาอยู่แล้ว แล้วผมก็หันข้างกับท่านอยู่แล้ว อันนี้ท่านเผอิญได้ยินไปด้วย 
ไม่รู้จะท าอย่างไรเหมือนกัน  



 ๑๙๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)              ธนัชญา ๘๐/๓ 
 
  นายชวน หลีกภัย  (ประธานรั ฐสภา )   :  ท่านไม่ประท้วงนะครับ  
ไม่มีอะไรผิดหรอกครับ เชิญครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ขอบคุณครับ ผมต้องการเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยัง 
ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ  
  นายชวน  หลี กภั ย  (ประ ธาน รั ฐ สภา )   :  น ายกรั ฐมนตรี ไ ม่ ต้ อ ง 
มองผมก็ได้ครับ มองไปข้าง ๆ  
 
                  - ๘๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                ภิรญา ๘๑/๑ 
 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)   :  คืออาจจะไม่ เคยชินกับผมนะครับ ผมถามว่าก่อนหน้านี้  
๒ ล้านล้านบาทท่ีว่านี่นะครับท่านประธาน ไปท าอะไรมาบ้าง ท่ีกู้มาเกิดรายได้หรือเปล่า 
วันนี้ ผมไม่อยากจะก้าวล่วง คดีค้ างอยู่อีก  ๑,๐๐๐ กว่าคดี  เตรียมตัวไว้แล้วกัน  
เรื่องอะไรไม่รู้  ปัญหาเศรษฐกิจเราเตรียมมาตรการต่าง ๆ หลายอย่าง ท้ังพูดคุย  
ท้ังเจรจาหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศอาเซียน (ASEAN) ประเทศ จี ๒๐ (G20) 
ถึงแม้ว่าผมจะพูดกับเขาไม่เก่งก็ตาม หลายคนบอกพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง เวลาผมพูดกับเขา
ผมมีล่าม มีล่าม ๑๕ คน ในห้อง ทักทายกันผมพูดได้ แต่ถ้าพูดเก่งเป็นทางการแต่ไร้สาระ  
ไม่เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้นเราต้องดูท่ีว่าเราจะท าอย่างไร เราก าลังถูกมองว่าประเทศ 
ของเราการเจริญเติบโตค่อนข้างเป็นไปได้ช้าส าหรับในเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศ 
เขาคอมเมนต์ (Comment) กลับมาว่า  ๑. เราสงวนอาชีพส าหรับคนไทยโดยเฉพาะ 
ซึ่ง โอเค (OK) พวกเรามีความเห็นเป็นอย่างนั้น เขาบอกมันควรจะเปิดกว้างให้ต่างประเทศ
ได้ถือหุ้นได้มากกว่าประเทศไทย ผมก็ยังไม่ยอมเขาเลย นั่นละคือหนึ่งท่ีเป็นสิทธิประโยชน์ 
ท่ีเขาสร้างแรงจูงใจ สิทธิประโยชน์ไม่จ ากัด บางประเทศท่ีท่านอยากเป็นอย่างเขา 
เขามีกฎหมายทุกตัว เขาเข้มงวดกฎหมายทุกตัว แม้กระท่ังกฎหมายเคี้ยวหมากฝรั่ง 
ท้ิงขยะข้างถนนยังโดนเฆี่ยนเลย ประเทศไทยไม่มีละครับ ขี่จักรยานเขาท าทางข้างถนน 
ไว้ให้คนเดิน เอาหลักไปปัก ก็ยังเลาะหลักนี่ขึ้นไปบนทางข้างถนน นี่ผมอาจจะนอกเรื่อง 
ไปบ้าง ขออนุญาตท่านประธาน เพราะฉะนั้นสถิติต่าง ๆ นี่ออนไลน์ (Online) ผมพูด 
ไปหลายครั้งแล้ว เราเปิดออนไลน์ (Online) ของกระทรวงพาณิชย์ เปิดมา ๓ ปีแล้ว 
มีคนเข้ามาค้าขายแล้ว อันนี้คือส าหรับคนท่ียังไม่มีความพร้อม คนท่ียังต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุง ขึ้นทะเบียน ตรวจสอบคุณภาพ หลายคนไม่เข้ามาขาย ยุ่งยาก อยากจะเอาแบบ
สบาย ๆ อย่างท่ีท่านบอก อย่าไปบังคับเขา ปล่อยเขาให้เขาสบายใจท าก็สบายใจกันอยู่แบบนี้ 
ไม่มีไปได้หรอกครับ ท่ีพูดมาท้ังหมด การท่ีมีของต่างประเทศเข้ามา เช่น ประเทศจีน อเมซอน
หรืออะไรต่าง ๆ เข้ามา เขาไม่รับหรอกครับ ถ้าคุณภาพท่านไม่ได้ เพราะฉะนั้นในเมื่อท่าน 
ยังไม่ได้ตรงนั้น ท่านมาขายในของเราก่อน ในกระทรวงพาณิชย์มีอยู่แล้ว เพราะมันปรับปรุง
ได้ขึ้นมา ดีขึ้น มากขึ้น ส ารวจได้ ก็ไปขายทางโน้น เรามีช่องทาง ๒ ช่องทางให้ท่านอยู่แล้ว  
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ท่านทราบหรือยัง สถิติการใช้ออนไลน์ (Online) วันนี้ขึ้นมากว่า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ นี่คือ 
ท าให้รายได้ในการค้าปลีกลดลง พฤติกรรมผู้บริโภคลดลง เพราะคนบริโภคมีเท่าเดิม  
แต่การค้าขายมี ๒ ระบบ ค้าขายธรรมดา ค้าขายปลีก ค้าขายแบบเดิมกับค้าขายออนไลน์ 
(Online) หลายท่านในนี้ก็สั่งซื้ออาหารออนไลน์ (Online) กินท่ีบ้านทุกวัน ผมก็สั่ง เสียค่าส่ง
อาหารเข้าไปอีก แต่บางคนเขาไม่อยากเดินตลาดแล้วนะครับ เอาละผมจะพูดสั้น ๆ 
หนี้ครัวเรือน ผมถามว่าท่ีเรามีนโยบายหรือมีหลักการว่าเราจะต้องมีชีวิตหรือมีการใช้จ่าย
อย่างเพียงพอ ไม่ได้สอนให้คนยากจน มีคนพูดนะครับ มีคนพูด ใครไม่รู้จ าตัวเองให้ได้ด้วย 
ว่าการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นี่คือสอนให้คนยากจน ใช่ไหมครับ ใช่หรือเปล่า มีมากใช้มาก 
มีน้อยใช้น้อย คนละเรื่องกับเรื่องของการประหยัด คนละเรื่อง ตีความให้เข้าใจด้วย ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ มีเหตุมีผล มีความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันท่ีดี ปัญหาเหล่านี้ 
หนี้ครัวเรือน เกิดจากอะไรครับ ใช้จ่าย บางทีก็ใช้จ่ายไม่คุ้มค่า ใช้จ่ ายในสิ่งท่ีฟุ่มเฟือย 
คนท่ีจะใช้เปลืองท่ีสุดคือลูกหลาน อยากมีตามเพื่อน พ่อก็เป็นชาวนาบ้าง เป็นอะไรบ้าง 
แน่นอนเขาอยากจะมี จะท าอย่างไรละครับ แก้ให้ได้ตรงโน้นให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้น  
แต่มันพันกันไปท้ังหมด หนี้สินชาวนา หนี้สินอะไรต่าง ๆ พันท้ังหมด วันนี้ชาวนากี่ คน 
ท่ีมีเงินลงทุนต้องกู้หนี้ยืมสินเขาไปลงทุนท้ังสิ้น เก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วไม่ได้เงิน ได้กระดาษมา 
แล้วก็กู้เขาต่อ ราคาข้าวมันก็ต่างกันนะครับ ข้าว ยางพารา ปาล์ม ผมมีค าตอบให้ทุกท่าน 
ทุกข้อ ทุกอัน ข้อมูลเยอะ ถ้าผมพูดวันนี้เย็นไม่เลิกครับ เรื่องการใช้เงินต่าง ๆ ต้องดูแล 
ให้ดีนะครับ บัตรประชารัฐเขาบอกตั้งนานแล้ว มันเริ่มโดยธนาคารแรกธนาคารเดียว ต่อมา 
มีอีกหลายธนาคารเข้ามาร่วมด้วย ขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒ ขั้นที่ ๓ --------------------------------------- 
 

- ๘๒/๑ 
 
 
 
 



 ๒๐๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                          ลลิตา ๘๒/๑ 
 
การขายไม่ใช่ซื้อจากร้านธงฟ้า ซื้อจากร้านใดก็ได้ท่ีเขามีเครื่องอ่านบัตร ท่านไปไม่ทัน 
หรือเปล่า วันหลังก็ลองให้บัตรเขาไปสักใบหรือไม่ ดูว่าซื้อท่ีไหนได้บ้าง ถ้าร้านกล้วยแขก  
ซื้อเครื่องอ่านบัตร ก็ซื้อกล้วยแขกได้เหมือนกัน วันนี้เขาก็จ่ายเป็นเงิน อีวอลเล็ต (e-Wallet) 
ใส่ไปด้วย ถ้าไม่ซื้อของก็มีเงินอยู่ ในนี้  กรุณาตามสิ่งท่ี เราท ามา ๕ ปีด้วย เอาละครับ  
ท่ีผมพูดนี่ไม่ได้โมโหใครเลย พูดเพราะอยากจะต้องพูดให้ท่านเข้าใจว่าเราคิดละเอียดนะครับ 
เอกสารวันนี้ เ อามา ท่วมตั วผมจนหา ไม่ เจอแล้ ว  เพราะ เยอะมาก ท่ี ท่ านพูดมา  
ขอบพระคุณครับ ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณมากครับ ต่อไปครับ  
ท่านสมาชิกท่ีได้ประกาศชื่อไว้แล้วนะครับ ท่าน พลโท พงศกร รอดชมภู เชิญเลยครับ 
  พลโท พงศกร รอดชมภู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)   :  
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม พลโท พงศกร รอดชมภู ผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ขออภิปรายในเรื่องนโยบาย 
ด้านความมั่นคง ๓ ประเด็น ในนโยบายหลัก ข้อ ๒ การสร้างความมั่นคง ข้อ ๔.๔  
ความร่วมมือกับต่างประเทศเรื่องความมั่นคง ข้อ ๕.๑.๑ เรื่องการเงินการคลัง แล้วก็ 
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๙ เรื่อง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วก็ข้อ ๑๑ เรื่องภัยแล้ง 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับ ขออนุญาตน าเรียนอย่างนี้นะครับว่า นโยบายด้าน 
ความมั่นคงอาจจะเป็นลูกเมียน้อยสักเล็กน้อย เพราะว่าท่ีเขียนมาค่อนข้างสั้น แล้วก็มี
ประเด็นค่อนข้างจะเป็นนามธรรมค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการน าเอาอ านาจหน้าท่ี 
ในรัฐธรรมนูญมาเขียนไว้ ดังนั้นจากท่ีหลายท่านได้อภิปรายไปแล้ว ผมขออนุญาตน าเรียน  
อย่างนี้ว่า ทิศทางความมั่นคงจะต้องเห็นชัด ผมยกตัวอย่างนะครับ ท่านหลับตามอง  
ท่ีประเทศจีน ประเทศจีนบอกว่า ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับ วันเบลต์ วันโรด (One 
Belt One Road) หรือว่า ๑ แถบ ๑ เส้นทาง พอมีนโยบายด้านความมั่นคงอย่างนี้ออกมาปั๊บ 
เรารู้ทันทีท้ังภาคเอกชน ท้ังรัฐวิสาหกิจ ท้ังรัฐบาล จะมุ่งหน้าไปตามเส้นทางนี้ มันดูเหมือน
เส้นทางทางเศรษฐกิจ แต่ท่ีจริงแล้วการวางแผนท้ังหมดเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศจีนเอง 
สิ่งท่ีตามมาก็คือการตีกลับมาจากทางประเทศสหรัฐอเมริกา และทางประเทศตะวันตก 
บางส่วนก็ร่วมมือ บางส่วนก็มีการต่อต้าน เราก็จะพบการขับเคลื่อนของประเทศสหรัฐอเมริกา  



 ๒๐๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีหนึ่ง)                                          ลลิตา ๘๒/๒ 
 
ในการท่ีจะมองประเทศจีนเป็นภัยคุกคามมากขึ้น นี่ตัวอย่าง แล้วก็จะมี การก าหนด 
ใครเป็นพันธมิตร ใครเป็นหุ้นส่วน แล้วก็จะมีการร่วมมือกันเป็นแถบ ตัวอย่างขออนุญาต 
เอ่ยถึงประเทศอื่นเล็กน้อย ท่านประธานครับ ประเทศอินเดียกับประเทศเวียดนาม 
มีความร่วมมือด้านความมั่นคง ถ้ามีปัญหาทะเลจีนใต้ แล้วทางประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมองไป
ถึงทางตะวันออกกลาง ขึ้นไปถึงอิหร่าน ทางทะเลจีนใต้มาทางประเทศจีน นี่ตัวอย่างท่ีเวลา
อธิบายเรื่องความมั่นคงเราต้องเห็นภาพ มิเช่นนั้นแล้วเราจะไม่ทราบว่าเราจะเดินทางไป
ทิศทางไหน ใครเป็นมิตร ใครเป็นศัตรู สิ่งท่ีอยากจะน าเรียนในครั้งนี้ก็คือว่า ผมจะไม่มี 
การอภิปรายในฐานะของฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล เพราะความมั่นคงเป็นเรื่องของส่วนรวม 
เป็นเรื่องของทุกฝ่าย ทุกคนต้องมาช่วยกัน ผมก็คิดว่าในวันนี้จะเป็นการอภิปรายในลักษณะ
ท่ีจะให้ค าแนะน ากับรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ ในการท่ีจะขยายความและน าความมั่นคงไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
   ประการแรกก็คือว่ าเมื่อจะเขียนด้ านความมั่นคงควรจะมีประเด็น 
ด้านสิ่งแวดล้อมท้ังภายนอกประเทศและภายในประเทศ เพราะท่านบอกว่าท่านจะดู  
ความมั่นคงด้านภายนอกประเทศและภายในประเทศ เสริมมาสักนิดหนึ่ง ตัวอย่าง 
ท่ี เ รา เห็นอยู่ ขณะนี้ ก็ คื อกรณี ระหว่ า ง ประเทศสหรัฐอเมริ กากับประเทศอิหร่ าน 
ก าลังจะเป็นเรื่องขึ้นมาในประมาณปีนี้ปีหน้า มากน้อยเท่าไรไม่ทราบ แต่เราต้องเตรียมตัว  
กรณีความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน อย่างนี้เป็นต้น 
หรือแม้แต่ด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศเกาหลีใต้ ก็เป็นปัญหาส าคัญ 
ท่ีกระทบต่อการผลิต การด าเนินการภายในประเทศเราเองด้วย นี่คือตัวอย่าง แล้วก็ไปจนถึง
ความมั่นคงของสหประชาชาติ ท่ีกล่าวไว้ เมื่อประมาณ ๑๐ ปีก่อนจนถึงปัจจุบันนี้  
ก็คือ เรื่ องภาวะโลกร้อน ท่ีหลายท่านได้กล่าวถึ ง  ภาวะโลกร้อน  สหประชาชาติ 
พูดถึงว่าต่อไปมนุษยชาติจะแย่งชิงน้ าและอาหารกัน ----------------------------------------------- 
                   
                  - ๘๓/๑ 
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ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีภูมิคุ้มกันด้านพื้นท่ี ด้านอากาศท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเป็น 
ครัวโลก เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเป็นแหล่งอาหารของโลก ดังนั้นเราต้องฉกฉวยโอกาสนี้มาสร้าง
ความมั่นคงให้ประเทศเรา ขณะเดียวกันก็เป็นตัวท่ีจะสร้างความมั่นคงให้กับนานาชาติ  
ให้กับมนุษยชาติด้วย เพราะความมั่นคงมิ ได้หมายความว่าใครจะเหนือกว่าใคร  
แต่หมายความว่ามนุษยชาติในทุกเผ่าพันธุ์สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยพหุวัฒนธรรม  
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข นั่นคือสิ่งท่ีความมั่นคงควรจะเดินไปถึงจุดนั้น  
   ส าหรับด้านความมั่นคงภายในก็มี ๒ ประเด็นใหญ่ ๆ ท่ีท่านควรจะเขียนไว้
ก่อนท่ีจะมีการอธิบายว่าท่านจะท างานอย่างไร ตัวอย่างเช่น การจัดการทรัพยากร 
ภายในเพียงพอหรือไม่  เรื่องความเหลื่อมล้ าต่าง ๆ การกระจายสินทรัพย์ต่าง ๆ  
ท่ีมีผู้อภิปรายไปหลายท่านแล้ว แล้วก็เรื่องของการท่ีจะมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ของเราเอง 
มีความรู้ของเราเอง ดังนั้นถ้าเราน าเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็อธิบายเรื่องความมั่นคงตาม 
มันก็จะเห็นทิศทางในการเดินไป จึงขออนุญาตท่ีจะยกตัวอย่างวิธีการท่ีจะเขียนความมั่นคง 
ท่ีหลายท่านบอกถึงว่าควรจะมีสิ่งท่ีเรียกว่าแนวทางหรือตัวชี้วัด หรือว่าประเด็นท่ีจะดูด้วยว่า
การด าเนินการด้านความมั่นคงนั้นจะประสบความส าเร็จได้อย่างไร ผมขออนุญาต 
ไปท่ีตัวของความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง ซึ่งจริง ๆ แล้วมันควรจะอยู่ใน  
ความมั่นคง แต่เมื่อจะกระจายอยู่ตรงนั้นก็ไม่เป็นไร แต่ท่านเขียนไปแค่ศัพท์ว่าเรื่องอะไรบ้าง 
ท่ีจริงต้องลงรายละเอียดว่าท่านจะท าอะไร ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของการก่อการร้าย  
ระหว่างประเทศ ถ้าเราลงไปเรื่องอาวุธท าลายล้างสูงท่ีทุกท่านรู้จักดีก็คือพวกนิวเคลียร์ 
เรื่องอะไรต่าง ๆ ท่ีเขามีการลักลอบค้าขายกัน แล้วประเทศไทยก็เป็นภาคีในเรื่องของสินค้า 
ท่ีใช้ได้ ๒ ทาง พูดง่าย ๆ ก็คือว่าถ้าเราซื้ออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบใดแบบหนึ่ง  
๒-๓ อย่าง ๔-๕ อย่างในคนเดียวกัน แล้วสามารถท่ีจะไปเป็นอาวุธได้ เราเป็นภาคีแล้ว  
ท่านพูดถึงข้อมูลใหญ่หรือบิ๊ก ดาต้า (Big Data) ท่านมีการประมวลแล้วหรือยัง ท่านควรจะ
เขียนไว้ว่าท่านจะด าเนินการให้มีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อจะสืบค้นให้ได้ว่า ผู้ท่ีน าเข้า
สินค้าใช้ ๒ ทาง จะมีการตรวจพบได้เมื่อไร หมายความว่าอีก ๓ ปีไหม หรืออีก ๕ ปี  
ข้อมูลท่านเป็นอย่างไร หรือผู้ท่ีจะผ่านเข้ามาในตรวจคนเข้าเมือง ท่านจะต้องรู้ว่าเขาเป็นใคร 
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อยู่ท่ีไหน หรือเมื่อเข้าในประเทศแล้วทุกท่านท่ีมีเพื่อนชาวต่างชาติมาท่ีบ้าน ท่านต้องแจ้ง  
ตม. ใช่ไหม ท่านต้องแจ้งให้ประชาชนทราบหรือไม่เรื่องแบบนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ทราบแล้ว 
หรือยัง ทราบแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งเป็นกติกาท่ีเราเป็นภาคีอยู่ นี่คือตัวอย่าง  
ตัวอย่างท่ี ๒ เรื่องการก่อการร้าย เราทราบว่าการก่อการร้ายมีสาเหตุหลักอยู่ ๔ ประการ  
   เ รื่ อ ง ท่ี  ๑  ก็ คื อ เ ร า จะ ต้ อ ง ระ บุ ใ ห้ ไ ด้ ว่ า ปัญห าของ เ ข าคื อ อ ะ ไ ร  
เขาถึงอยากก่อการร้าย 
  เรื่องท่ี ๒ ก็คือว่าเรามีการด าเนินการป้องกันปราบปรามจริงจังขนาดไหน 
เป็นงานประจ าหรือเป็นงานเร่งด่วน 
  เรื่องท่ี ๓ ขีดความสามารถถ้าไม่ถึงเราจะท าอย่างไร เราจะร่วมมือกับ 
ต่างชาติไหม หรือใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มากขึ้น  
  และเรื่องสุดท้ายท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือ เรื่องหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน 
เพราะว่าเรารู้ดีมาตั้งแต่สมัยสงครามคอมมิวนิสต์แล้วว่า ถ้ามีเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
การก่อการร้ายจะไม่จบ นี่คือประเด็นท่ีเราควรจะเขียนลงไป หรือแม้แต่ด้านเศรษฐกิจ 
ท่ีทุกท่านพูดถึงว่า ด้านเศรษฐกิจเราจะมีความสามารถในการแข่งขันเพื่อเอาชนะ  
ด้านความมั่นคงได้ไหม ไม่ใช่เฉพาะด้านการพาณิชย์หรือการค้าขาย แต่ด้านความมั่นคง 
อย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเขาพูดเลยว่า เทคโนโลยีบางอย่างห้ามชาวต่างชาติเข้าถึง  
นี่คือตัวอย่าง เรื่องของเสรีภาพทางการเงิน เราต้องปล่อยให้เงินเข้ามา แล้วออกได้อย่างเสรี  
แต่ขณะเดียวกันมีการควบคุมแบบไหนท่ีจะไม่เกิดการสกัดกั้น หรือเรื่องของค่าเงินแข็ง 
ตอนนี้มันเป็นเรื่องของท่ัวไป แต่มันอาจจะท าให้ เศรษฐกิจล่มได้  อย่างนี้ เป็นต้น  
ซึ่งเกิดมาแล้ว แต่ตอนนี้คงจะไม่มีปัญหา แต่เรามีวิธีการอย่างไร ต้องก าหนดเป็นขั้นตอนไป 
หรือแม้แต่ปัญญาประดิษฐ์ท่ีมีหลายท่านพูดไปแล้ว เรื่องของระบบอัตโนมัติเราอยู่ในจุดไหน
ของโลกนี้ เราจะตกเวทีนี้หรือไม่ ถ้าเราตกเราจะเดินกันไปอย่างไร นี่คือตัวอย่างของวิธีการ 
ท่ีเราจะท าการวัดได้ ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                         - ๘๔/๑ 
 



 ๒๐๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          พุทธชาติ ๘๔/๑ 
 
หรือว่าเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติ อันนี้ง่าย ๆ เท่าท่ีผมทราบตอนท างานอยู่ ก่อนท่ีจะมีการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เราจะใช้เวลาประมาณ ๑๐-๒๐ วันถึงจะได้ข้อมูลมา
ในหน่วยการบังคับใช้กฎหมาย ท่านจะก าหนดเวลาลดลงได้ไหม เหลือ ๓ วัน เพราะว่า 
ผู้ก่ออาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาอยู่ได้ไม่นานหรอก แล้วเขาจะออกนอกประเทศไปแล้ว 
อย่างนี้เป็นต้น ท่านก็ก าหนดเป็นวิธีการวัดไปนะครับ 
  ส่วนภาวะโลกร้อนนี่คือเรื่องใหญ่ท่ีสุดของสหประชาชาตินะครับ เราควรจะมี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือมนุษยชาติเรื่องนี้ ขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือประเทศไทยด้วย  
แหล่งน้ านอกเขตชลประทานต้องเริ่มคิดได้แล้วครับ เราจะปลูกพืชแบบขั้นปฐมก็คือ  
ปลูกเป็นต้นทางไม่ได้แล้ว ต้องคิดใหม่ เกือบท้ังหมดเลย ต้องใช้น้ าทุกหยดให้มีค่า  
น้ าท่ีตกมาจากฝนจะเก็บไว้ท่ีไหน อย่างไร ซึ่งขณะนี้ทุกคนเห็นแล้วภาวะโลกร้อนแล้วก็แล้ง
มันจะเกิดต่อเนื่องกันยาวนานมากยิ่ งขึ้น ๆ แล้วก็น้ าท่วมหนักก็จะเกิดมากยิ่งขึ้น  
นี่คือตัวอย่างท้ังหมดที่อยากจะน าเรียน 
  เรื่องท่ี ๒ ก็คือเร่ืองของเหล่าทัพและกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ผมได้ยินข่าวนะครับว่า เหล่าทัพก็มีความพยายามท่ีจะรับแนวงาน 
ของประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาในการปรับปรุงกองทัพเพื่อให้เล็ก ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
ก็ขออนุญาตว่าเรื่องแบบนี้น่าจะเป็นนโยบายรัฐบาลท่ีจะเป็นผู้ก าหนดลงไป แทนท่ีจะเป็น
เหล่าทัพให้ข่าวเองเพื่อจะบอกสถานะว่าท่านเป็นรัฐบาลท่ีก าหนดทิศทางให้กับเหล่าทัพ  
และเมื่อจะรับเข้ามาแล้วก็ขอให้รับให้หมด เพราะว่าวิธีการของประเทศสหรัฐเมริกา 
เราชัดเจนครับว่าเป็นกติกาสากล ท่ีเราจะไม่เห็นทหารไปเผด็จการท่ีไปละเมิดสิทธิมนุษยชน
ท้ังหลาย เช่น อันนี้ก็มาจากตั้งแต่อนุสัญญาเจนีวาแล้วนะครับ เรื่ องการไม่ยิงพลเรือน  
ไม่ยิงภายในวัด ไม่ยิงมัสยิด บุคลากรทางการแพทย์อะไรต่าง ๆ ต้องไม่มี เรื่องแบบนี้ 
ต้องมีการฝึกอบรมกันเพื่อให้กองทัพเป็นกองทัพท่ีเป็นมาตรฐานของโลก ท้ังหมดนี้ 
เพื่อให้กองทัพเป็นมืออาชีพ เมื่อเป็นมืออาชีพแล้ วสิ่ ง ท่ีจะต้องตามมาในกองทัพ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกาเราจะพบว่าจะไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไม่ว่าจะสนับสนุน
หรือว่าจะคัดค้าน ภารกิจทางการเมืองของกองทัพและ กอ.รมน. ควรจะยกเลิกเสียนะครับ  
ในเครือข่ายของประเทศอังกฤษพูดง่าย ๆ คือสหราชอาณาจักร ผู้ ท่ีอยู่ ใน กองทัพ 



 ๒๐๖   
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แล้วเกษียณอายุต้องนับไปแล้ว ๕ ปีท่านถึงจะมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง นี่คือแนวทาง
ของกติกาสากลนะครับ 
  ส่วนเรื่องกองอ านวยการรักษาความความมั่นคงภายใน ก็มีปัญหาท่ีผมได้เคย
น าเสนอไว้ในสภาแห่งนี้นะครับ เรื่องค าส่ัง คสช. ท่ี ๓/๒๕๕๘  ๑๓/๒๕๕๙ และ ๕๑/๒๕๖๐ 
ก็อยากจะฝากไปทางรัฐบาลว่า ท่านกรุณาด าเนินการตามท่ีรัฐบาลก่อนได้รับปากไว้ว่า 
จะด าเนินการยกเลิก เมื่อวันศุกร์ ท่ีผ่านมานี้ เองนิสิตจุฬาลงกรณ์จะจัดกิจกรรมเรื่อง 
สภาจ าลอง ถ้าผมจ าไม่ผิดนะครับ ปรากฏว่าจัดไม่ได้ ได้รับการกดดันบางประการ ซึ่ งไม่ควร
จะเกิดครับ เมื่อเป็นรัฐบาลใหม่อยู่ในบรรยากาศของรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วไม่ควรจะ
เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ก็ฝากไปทางรัฐบาล ขอฝากท่านประธานไปนะครับ 
  เรื่องสุดท้ายก็คือว่าท่านพูดถึงอ านาจก าลังรบ ในข้อ ๒ นะครับ อ านาจก าลังรบ
ท่ีเป็นตัวตนและไม่มีตัวตน อ านาจก าลังรบท่ีมีตัวตนก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ 
ต่าง ๆ และอ านาจก าลังรบท่ีไม่มีตัวตน ได้แก่ ขวัญก าลังใจ วินัยของทหาร ผมขออนุญาต  
น าเรียนอย่างนี้ครับ ถ้าท่านน าแนวทางท่ีทางพรรคอนาคตใหม่น าเสนอไว้ ก็คือให้ 
ท้ังทางสื่อมวลชน ประชาชนเข้ามาร่วมในการจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ มันจะได้
ของท่ีถูกลง แล้วก็จะมีเงินจะไปช่วยกับชั้นผู้น้อยท่ีจะเลิกสวัสดิการต่าง ๆ ได้ ยกตัวอย่าง  
อย่างเร็ว ๆ เลยนะครับ อย่างเรือด าน้ า ท่านซื้อมาประมาณ ๔๒๖ ล้านบาท แล้วก็ 
ถ้าเทียบกับด าน้ าไทพ์ ๒๑๔ (Type 214) ของประเทศเยอรมนี ราคาเมื่อ ๑๐ ปีก่อน 
ก็ประมาณ ๓๓๐ ล้านบาท ปัจจุบันก็คง ๔๐๐ กว่าล้านบาท มันก็ใกล้เคียงกันแทนท่ีท่าน 
จะใช้เรือด าน้ าซึ่งเป็นต้นแบบ ใช้ท่ีมีประวัติมายาวนานกว่าจะดีหรือไม่ นี่คือตัวอย่าง  
หรือแม้แต่รถถังนะครับ รถถังของท่าน ท่านก็ใช้ วีที ๔ (VT4) ซึ่งเป็นรถถังต้นแบบ รถถังคันนี้
ประมาณคันละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าใช้ของประเทศเยอรมนี เบอร์ ๑ ของโลก คือ ๒ เอ ๗ 
(2A7) ราคา ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่างกันเท่าหนึ่ง ------------------------------------------------- 
 
                  - ๘๕/๑ 
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ถ้ามีการปรับโครงสร้างกองทัพดี ๆ ท่านอาจจะซื้อได้โดยไม่จ าเป็นต้องซื้อเป็นจ านวนมาก 
จ านวนไม่ต้องมากนักแต่ว่ามีคุณภาพสูง เพราะว่ามีหลายท่านพูดถึงว่าเราต้องการ 
เรื่องคุณภาพ ก็ขอน าเรียนเรื่องนี้ท่านก็จะมีเงินเหลือไปช่วยชั้นผู้น้อยได้ หรือว่าใน กอ.รมน. 
ก็มีปืนอาก้า เอเค (AK) รุ่น ๑๐๐ ซีรีส์ (Series) ท่านก็ซื้อมาราคาประมาณ อันนี้ก็มาจาก
ส านักข่าวอิศรานะครับ ในปี ๒๕๖๐ ก็บอกซื้อมา ๓,๘๔๙ กระบอก มูลค่าประมาณ  
๓๒๑ ล้านบาท รวม ๆ แล้วก็ประมาณ ๒ ,๕๐๐ เหรียญสหรัฐ ถ้าไปดู ท่ีเจน (Gen)  
หรือว่าท่ีสมอลอาร์ม ดอทคอม (Smallarm.com) ราคาเขาประมาณ ๒๑๐ เหรียญ 
เท่านั้นเองต่อกระบอก มันถูกกว่ากันเยอะ ดังนั้นค่าเดินทาง ค่าขนส่ง ค่าการตลาด 
เราต้องให้ประชาชนช่วยกันมาตรวจสอบ อย่าให้ข้าราชการมาเสนอราคาท่ีแพงเกินไป  
แล้วจะช่วยเขาได้นะครับ   
   เรื่องสุดท้าย เรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขออนุญาตน าเสนอแนวทาง 
ของท่านเอง เรื่องของการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในข้อ ๙ ผมขออนุญาตเรื่องเข้าใจเท่านั้นเอง  
เข้าใจแรกก็คือขออนุญาตท่านประธานนะครับ อัญเชิญพระราชด ารัสของล้นเกล้า ฯ 
รัชกาลท่ี ๖ ท่านตรัสไว้ว่าให้ข้าราชการศึกษาภาษายาวี ในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ ก็ ได้ตรัสไว้ เหมือนกัน ปี  ๒๕๐๒ ว่าภาษาไทยจ าเป็น  
ผมก็ขออนุญาตแนะน าว่า ถ้าอย่างนั้นเด็ก ๆ ท่ีอายุยังไม่ถึง ๘ ขวบ สัญชาตญาณด้านภาษา 
ยังไม่หมดให้ เขาได้มี โอกาสได้คลุกคลีได้ เล่นด้วยกัน เขาจะได้ เข้าใจกันตั้ งแต่ เด็ก  
แล้วจะกลายเป็นภาษาท่ี ๑ ท้ังคู่ ไม่ใช่ภาษาท่ี ๒ นี่ตัวอย่างท่ีเราจะสามารถสร้างความมั่นคง 
ในระยะยาวได้ ข้อท่ี ๒ ความเข้าใจ ก็คือการต่อสู้ของเขาใช้ ๒ เงื่อนไข ก็คือเงื่อนไขเรื่องของ
การขอแบ่งแยกดินแดน ก็คือสงครามกลางเมือง มีกองก าลัง ๒ ฝ่ายสู้กัน แล้วก็ขอ
สหประชาชาติช่วยแยกดินแดน กับอันท่ี ๒ คือสิทธิในการก าหนดใจตนเอง ซึ่งวิธีการในการ
จะแยกดินแดนได้นั้นเราต้องไม่พูดถึงกรณีสงครามพันทาง เราจะต้องไม่พูดถึงองค์กร 
การจัดตั้งของเขา ในขณะเดียวกันการใช้ก าลังทหารปรากฏอยู่ในพื้นท่ีเป็นสิ่งท่ีไม่ควร  
ท่านควรจะเป็นกองหนุนมากกว่า แล้วก็ปล่อยให้ฝ่ายต ารวจ ฝ่ายพลเรือน ฝ่ายปกครองไป 
โดยมีเครื่องมือท่ีเพียงพอจะดูแลเขาได้ ปัจจุบันนี้ก็ ใช้ เครื่องมือติดตัว อาวุธติดตัว 
ซึ่งไม่เพียงพอ ต้องยกระดับเขา แต่ให้เป็นหน้าท่ีของฝ่ายบ้านเมืองตามด้วยกองหนุน  
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แล้วไม่ได้ห้ามท่ีจะด าเนินการปฏิบัติการ ถ้ามีเหตุท่านเข้าเลย นี่คือวิธีการ แต่เพื่อไม่ให้ 
ผิดข้อนี้ของสหประชาชาตินะครับ  เรื่อง ท่ี  ๒ ก็คือการก าหนดใจตัวเอง ถ้าไปดู
คณะกรรมาธิการด้านการปลดปล่อยอาณานิคม เราก็จะพบว่าไม่มีรายชื่อของ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้อยู่ในรายชื่อ เรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครทราบ ควรจะเผยแพร่ให้แพร่หลาย 
เพื่อจะได้น าไปสู่ความเข้าใจตรงกันว่าเรื่องแบบนี้ในประเทศไทยไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ 
ดังนั้นจึงควรจะมาอยู่ แล้วมาร่วมกันสร้างความสงบสุขในพื้นท่ีดีกว่านะครับ  
  เรื่องต่อไป การเข้าโจมตีเป้าหมายอ่อนแอ เป็นเรื่องท่ีเข้าข่ายการก่อการร้าย 
จริง ๆ ควรจะมีการรายงานไปให้กับสหประชาชาติทราบเป็นระยะเพื่อให้ผู้ท่ีอ้างตัวว่า 
ได้ปฏิบัติการนั้นไม่สามารถท่ีจะแยกดินแดนได้ นี่คือความเข้าใจข้อท่ี ๒ ความเข้าใจข้อท่ี ๓ 
ก็คือประชาชนไม่ได้ต้องสนใจเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนมากนัก เฉพาะประชาชนท่ัวไป 
เขาต้องการ ๓-๔ ขั้นของมาสโลว์ (Maslow) เท่านั้นเอง ก็คือเรื่องของอาชีพการไม่มีเงิน 
จากอุปสรรคทางภาษา ปัจจัย ๔ เขาขาด ข้อ ๒ ความปลอดภัย เครื่องไม้เครื่องมือ 
เราไม่เพียงพอครับ เราใช้บุคลากรมากเกินไป แต่ว่าเครื่องมือน้อยเกินไป ขั้นท่ี ๓  
ก็คือการได้รับการยอมรับจากสังคมก็คือการบริหารจัดการตนเอง การกระจายอ านาจ 
ให้เขา แล้วสุดท้ายเขาจะได้ความภูมิใจในอัตลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณีของเขาเอง 
ในขั้นท่ี ๔ แล้วก็ให้อ านาจทางการเมืองเขา ให้เขาสามารถเป็นคู่ท่ีอยู่ตรงกลางระหว่าง 
ฝ่ายรัฐกับฝ่ายผู้ เห็นต่ าง ท่ีบอกว่าจะมีการพูดคุยกันนี่นะครับ ไม่มีประชาชนอยู่  
เรามีท้ังชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม อยู่ในกระบวนการนั้น ได้ไหม นี่สัดส่วนเท่า ๆ กัน  
เพื่อเป็นกลุ่มท่ี ๓ ท่ีมีอ านาจในการจะบอกว่าเขาต้องการอะไร พื้นท่ีทางการเมืองเขาคืออะไร  
เขาเป็นคนท่ีได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ตรงนั้นเขาต้องการมีชีวิตที่สงบสุข แล้วเขาจะแจ้ง
ท้ังฝ่ายรัฐ ฝ่ายผู้เห็นต่างเองว่าเขาต้องการบทสรุปอย่างไร   
 

- ๘๖/๑ 
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  ต่อไปก็คือเรื่องการเข้าใจศาสนา ท่ีถูกต้อง มีครูสอนศาสนาสายกลาง 
เยอะครับ ท่านอาสาสมัครเยอะมากแล้วก็เข้าในพื้นท่ีตลอดเวลา ส่งเสริมเขา ครับ  
ข้อท่ี ๖ ก็คือเรื่องท่ีมีการวิจัยฝ่ายเห็นต่างตรง ๆ เลย พบว่าฝ่ายเห็นต่างแบ่งเป็น ๒ ส่วน 
ก็คือเรื่องประวัติศาสตร์ คือเรื่องเดิม เรื่องอาณานิคม กับอีกเรื่องหนึ่งท่ีน่าสนใจมากก็คือว่า 
ไม่ได้รับความเป็นธรรม แปลว่าถ้าเราจัดการความไม่ได้รับความเป็นธรรมก็คือกรณีท่ีไป  
๗ วันนั่นละ กฎหมายพิ เศษต่าง ๆ นั่ นละครับ ท่ีท าให้ เกิดเรื่อง ท าให้ เราเห็นว่ า 
เมื่อมีผู้ท่ีเข้าไอซียู (ICU) สมองตายแล้วจึงมีระเบิดตามมา อันนี้เกิดเป็นความต่อเนื่องกัน 
ไม่ใช่คนละส่วน ดังนั้นเหมือนกับท่ีเราบอกว่าจะต่อสู้กันต่อได้อย่างไร เรื่องสิทธิมนุษยชน
ส าคัญท่ีสุด ดังนั้นขออนุญาตจบในเรื่องนี้ว่า อุตสาหกรรมป้องกันประเทศท่ียังค้ างอยู่ 
แต่ละคนก็พยายามท่ีจะพูดอะไรครับ อยู่ในระบบของความขัดแย้ง เพื่อท่ีจะมีผลประโยชน์ 
พูดตรงไปตรงมาแค่นี้ก็พอ  
  ขอสรุปตอนท้ายนี้ว่าประเทศไทยยังมีปัญหาความมั่นคงอีกเยอะ แล้วปัญหา 
ความมั่นคงดังกล่าวนี้ มันรวมถึงการท่ีบอกว่าเราจะเป็นผู้ท่ีดูแลเรื่องอาหาร น้ าของโลก 
ได้อย่างไร  
  อันท่ี ๒ ก็คือคนไทยจะมีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี ด้านการคิด
นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ได้อย่างไร ถ้ามันไม่ใช่ประชาธิปไตย ต้องให้เขา เขาคิดได้  
ประเทศไทยก็จะอยู่รอด ขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณมากครับ ท่านนายกรัฐมนตรี
เชิญนะครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ ากา ร
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานครับ ผมก็จ าเป็นต้องลุกขึ้นยืนใหม่ 
อีกรอบหนึ่ง เพราะเป็นเรื่องของความมั่นคง เป็นเรื่องส าคัญ ในเรื่องของความเชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเส้นทาง โอบีโออาร์ (OBOR) หรือประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศ อียู (EU) ต่าง ๆ วันนี้รัฐบาลนี้เดินหน้าอย่างสมดุล บนพื้นฐานของ ๓ เอ็ม (3M)   
คือเรื่องของความเชื่อมั่น ความเคารพ แล้วก็หลักการในเรื่องของผลประโยชน์ท่ีเท่าเทียม  
๓ เอ็ม (3M) ความคืบหน้าอย่างนั้น ในทุกกลุ่มประเทศ ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย กับประเทศโน้น 
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ประเทศนี้ เราคิดเป็นภูมิภาค คิดเป็นกลุ่มประเทศ ประเทศมุสลิม ประเทศหมู่ เกาะ  
ประเทศ อียู (EU) ประเทศตะวันตก ประเทศมหาอ านาจ ทุกประเทศ เราจะมีนโยบาย 
ด้านการต่างประเทศ เชื่อมโยงท้ังหมด ท้ังเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวันนี้  
ก็มีความก้าวหน้าไปมากนะครับ  
  ในส่วนท่ี ๒ ในเรื่องของการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ผมเรียนอีกครั้งหนึ่งว่า
อันตรายในการท่ีจะพูด แล้วก็ไม่เข้าใจกันต่อไปข้างนอก การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้  
มันมีมายาวนานแล้ว และไม่มีเหมือนกับต่างประเทศ หลักการบางอันมันใช้ไม่ได้ การใช้ค าว่า  
สิทธิมนุษยชน จนมากเกินไปด้วยความไม่เข้าใจ มันท าให้เกิดปัญหามาก ค าว่า สิทธิ
มนุษยชน กับการละเมิดกฎหมาย กฎหมายอาญา ฆ่าคนตาย ฆ่าอะไรต่าง ๆ เหล่านี้  
มันเส้นเดียวกันท้ังสิ้น เพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามท่ีมีการจับกุมลงมา ก็ให้ความเป็นธรรม 
กับเขา ดูแลกับเขา เจ้าหน้าท่ีคนใดทีก่ระท าความผิดก็ไล่ออก ลงโทษ จับเข้าคุก ติดคุกเข้าไป 
มันท างานกันอย่างนี้ เพราะฉะนั้นท่ีท างานวันนี้คือน าหน้าด้วยเรื่องของการเมืองก็คือ 
การพัฒนา วันนี้สถิติการลงทุนในภาคใต้เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้จะน้อยมากเป็น ๑ เปอร์เซ็นต์ 
ก็ตาม แต่ถ้าเมื่อไรปลอดภัย ศักยภาพมันเยอะกว่านี้ เพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ 
ปัญหาวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นท่ีรัฐ รัฐไม่ได้ไปเริ่มยิงใครก่อน จ าเอาไว้ รัฐบาลไม่ใช่อยู่ดี ๆ จะไปยิง
ใครก่อน ทหารของเราไม่มีใครอยากยิงใครหรอกครับ ถ้ามันไม่ถูกยิงก่อน ถ้าประชาชน 
ไม่ถูกยิง เขาก็ไม่ยิง จะยิงท าไม มันก็คนไทยด้วยกัน ถูกสอนมาแบบนี้ตลอด เพราะฉะนั้น 
ท่ีมันเริ่มยิงท้ังหมด และเวลาเจ้าหน้าท่ีถูกยิง ถูกซุ่ม ถูกอะไรต่าง ๆ ตาย ถูกระเบิดตาย  
ไม่มีใครร้องเรียนให้เขาล่ะ ท าไมไม่มีคนร้องเรียนให้เขา เขาลาดตระเวนไปกับครู ไปกับเด็ก  
ไปกับนักเรียน ไปดูพระ ดูวัด ถูกยิง นิ่งเงียบ แต่พอถึงเวลาถูกจับมา อะไรมา บอกละเมิด 
สิทธิมนุษยชน ก็ต้องไปดูให้ดีนะครับ กฎหมายของเรามันก็มีอยู่แล้ว วันนี้ก็เปิดช่องทาง 
หลายช่องทาง ยุทธศาสตร์มีตั้ง ๙ ยุทธศาสตร์ การเจรจา การพูดคุย ไม่ได้เจรจา เจรจาคือ
รบกัน ใช้ค าว่า พูดคุยสันติสุข เราไม่ยกใครขึ้นมาเป็น ยกระดับขึ้นมาการพูดคุยไม่ให้ 
กฎหมายไทยบอกเจรจากับใครไม่ได้เลย ในประเทศไทยก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเรียกการพูดคุย
สันติสุข  พูดคุย ท่ีต่ างประเทศ และน ามาสู่การแก้ปัญหาของเรา มันแตกต่างกับ 
ประเทศฟิลิปปินส์อย่างไร ไม่มีผู้ก่อเหตุรุนแรงใด ๆ ยึดพื้นท่ีท่ีไหนได้สักตารางนิ้วหนึ่ง ไม่มี  
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เจ้าหน้าท่ีรัฐลงได้ทุกพื้นท่ี เป็นอย่างนั้น ไม่มียึดครองท่ีไหนได้ มีกองก าลังประกาศตัวชัดเจน 
ตรงโน้นตรงนี้ ไม่มี นั่นคือท่ีประเทศฟิลิปปินส์ใช้เครื่องบินถล่มกันลงไป อะไรลงไป  
โน่นคนละเรื่อง เพราะฉะนั้นวันนี้เราแก้ปัญหาด้วยการพัฒนา ด้วยการท าความเข้าใจ  
วันนี้ผมก็ส่ งไปเจรจากับ  เออีซี  (AEC)  พูดคุยกับประเทศซาอุดิอาระเบีย พูดกับ 
ประเทศหมู่ เกาะ เขาก็ตอบรับมาว่า เขาพอใจในการแก้ปัญหาของประเทศไทย  
มีแต่ประเทศไทยกันเองนี่ ละ ไม่พอใจ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน คือดูแลผู้ร้ายตลอด  
ถ้ า เจ้ าหน้ า ท่ี ผิ ดก็ ผิ ด  ผมยอมรั บ  ไปหาหลั กฐานมา  อย่ าพู ด ลอย  ๆ  วั น ก่ อ น 
ก็บอกมีการซ้อมอะไรต่าง ๆ มา เขาก็ตรวจสอบโดยหมอ ไม่มีร่อ งรอยสักอันเลย 
เป็นลมหน้ามืดไป กลับมาแล้วก็เป็นลมหน้ามืด แล้วบอกว่าไปซ้อม ดูหนังมากไปหรือเปล่า 
 
                                                  - ๘๗/๑ 
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  (นายธีรัจชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ อ  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชวน หลีกภัย  (ประธานรัฐสภา)   :  ท่านนายกรัฐมนตรี ครับ  
มีคนประท้วงครับ 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  : 
ขออนุญาตท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญเลยครับ ผู้ประท้วงเชิญครับ 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  : 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ  ขออนุญาตประท้วงครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ผม นายธีรัจชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่  
ขอประท้วงท่านผู้อภิปรายท่านนายกรัฐมนตรี ในข้อ ๔๓ วรรคสอง ท่ีบอกว่า ห้ามผู้อภิปราย
แสดงกิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ หรือเสียดสีบุคคลใด วันนี้อย่างนี้ครับ ผมได้ฟังมา 
ตั้งแต่ครั้งท่ีแล้วท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้พูด ขออนุญาตเอ่ยนาม ได้พูดขึ้นมาคือใช้กิริยา 
ท่ีกระแทกกระท้ัน เหมือนว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภา เป็นผู้อยู่ 
ใต้บั งคับบัญชาท่าน ดั งนั้นขอความกรุณาเถอะครับ  ให้ ท่านพูดได้ ให้ เกียรติกับ 
ผู้แทนปวงชนชาวไทยด้วยครับ ขออนุญาตครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ยังไม่มีอะไรท่ีผิดข้อบังคับนะครับ 
เชิญต่อเลยครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบพระคุณท่านครับ ท่านผู้แทน ท่านผู้มีเกียรติของประชาชน 
ท่ีเลือกท่านมานะครับ กรุณาให้เกียรติผมด้วยนะครับ เชิญครับ ขอโทษท่านประธานครับ  
ผมชักงงแล้ว 
  (นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
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  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมุทรปราการ)  :  
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม กรุงศรีวิไล พรรคพลังประชารัฐ เขต ๕  
จังหวัดสมุทรปราการ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ประท้วงเรื่อง 
  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมุทรปราการ)  :  
ประท้วงผู้ประท้วงเมื่อสักครู่นี้ครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  จบแล้วครับ 
  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมุทรปราการ)  :   
ใส่ร้ายป้ายสีครับ นิดเดียวครับท่านประธาน ครึ่งนาทีครับ ผมเร็ว ผมพูดเร็วเหมือน 
ท่านนายกรัฐมนตรคีรับ แล้วได้ใจความ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  อย่าต่อเลยครับ อย่าต่อเลยครับ 
ให้นายกรัฐมนตรีได้พูดต่อดีกว่าครับ เชิญครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ขอบพระคุณนะครับ ผมไม่เคยมองท่านเป็นทหาร ถ้าเป็นทหาร 
ผมไม่เป็นแบบนี้ ไม่อย่างนั้นผมก็อยู่กับทหารมาไม่ได้ แต่นี่ผมให้เกียรติท่าน ท่านเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประชาชน บางทีผมก็พูดเสียงดังบ้าง อะไรบ้าง บางทีมันกดดัน
ผมมาก ท่านก็บอกให้ผมรักษากิริยา บางครั้งผมฟังท่านพูดก็ไม่มีกิริยาให้ผมเหมือนกัน  
ในคลิป (Clip) อะไรต่าง ๆ จ าไว้ด้วย ไม่ได้อาฆาต  
   เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เหมือนกัน ถ้าท่านบอกซื้ออันนี้  อันนี้มันดีกว่า 
อันนี้ ท่านลองไปดูสิราคามันเท่าไร สิ่งเหล่านี้ เราส ารวจความต้องการเขามา  การซื้อ
ยุทโธปกรณ์ซื้อสิ่งท่ีเราสามารถซื้อได้และมีคุณภาพท่ีเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
บางอย่าง อย่างเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าราคาเท่านี้ ๆ บางทีซื้อได้ ๑ กองร้อย กับซื้อได้  
๑ กองพันในราคาเดียวกัน ท าไมผมถึงจะไม่อยากได้ของท่ีมันดีท่ีสุด แต่เราต้องซื้อของ 
ท่ียอมรับได้ ส่วนเรื่องการจะทุจริต การโกง ไปหาหลักฐาน ไปสอบ ไปฟ้องมา ด าเนินคดี 
เขามีกรรมการตั้งหลายคณะ อันนี้ผมไม่ไปโต้ตอบกับท่าน  
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   ในส่วนของการผลิต วันนี้ผมเองนี่ละครับผลักดันอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศร่วมกับท่านรองนายกรัฐมนตรี ให้สามารถด าเนินการได้ในพื้นท่ี อีอีซี (EEC)  
หรือพื้นท่ีอื่นท่ีเหมาะสม ในการท่ีจะผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เราเคยผลิตเครื่องบินได้ 
สมัยโบราณมาแล้ว วันนี้ผลิตไม่ได้สักอย่างเลย ซื้อทุกชิ้น มันช้าเกินไปแล้ว ถ้าเราจะผลิตใหม่
มันไม่ได้แล้ว เราต้องเริ่มตั้งแต่การท าส่วนประกอบ สถานท่ีซ่อม โรงซ่อมยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ  
ให้มันใช้งานได้นานท่ีสุด  งบประมาณได้มาไม่ ได้สู งขึ้นเลยครับ ได้มาปี ท่ีแล้วได้  
๑.๗๕ เปอร์เซ็นต์ ก่อนหน้านั้น ๑.๕๐ เปอร์เซ็นต์ สมัยรัฐบาลประชาธิปไตยได้ต่ ากว่านี้อีก 
แล้วคิดดูสิครับ ของมันเสียไหมตรงนั้น มันเสียไหม มันเสียท้ังกองไหม ซ่อมก็ไม่คุ้ม  
ซ่อมก็เกิน ซื้อใหม่ก็ ไม่ได้  มันก็ เสียตามไปเรื่อย ทุกอย่างท่ีซื้อมาไม่ใช่ซื้อของอยู่ ท่ี 
ร้านโชว์ข้างถนน เรือด าน้ า ๖ ปีกว่าจะได้ล าหนึ่ง กว่าจะได้ ๖ ปี ไม่ใช่ซื้อวันนี้แล้วไปได้พรุ่งนี้ 
ไม่ได้ขายตามตู้โชว์ แล้วต้องเอาคนเราไปฝึกอยู่กับเขาตั้งแต่ต่อชิ้นแรก เอาทหารเรือไปอยู่ 
กับเขา ๓ ปีมาแล้ว เพื่อดูเขาต่อตั้งแต่แผ่นแรก ตั้งแต่การอ๊อก การอาร์คอะไรท้ังหมด  
เพื่อเขาจะได้ชินว่ามันจะแก้ปัญหาอย่างไรเวลาอยู่ในน้ า เวลามันระเบิด มีปัญหาอะไรต่าง ๆ 
เวลาการซื้อของมันต้องบวกในเรื่องของการซ่อมบ ารุง การฝึก การศึกษา การรับประกัน
ชิ้นส่วนเสียหาย นั่นคือเขาเรียกว่า เป็นแพคเกจ (Package) ไม่ได้ซื้อชิ้นแล้วได้ชิ้น ไม่ใช่  
เขาซื้อเป็นแพคเกจ (Package) โอเค (OK) นะครับ ผมไม่ได้โกรธท่าน ท่านเป็นทหาร 
รุ่นน้องผมเหมือนกัน  

 
                  - ๘๘/๑ 
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  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านอย่าไปชี้เขาครับ  
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ขอโทษนะครับ วันนี้อาจจะรูปแบบในรัฐสภาอาจจะเปลี่ยนไป  
ผมต้องขอโทษด้วยนะครับ ผมจะพยายามท าตัวให้ดีขึ้นกว่านี้อีกนะครับ ขอบพระคุณครับ 
ท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
ต่อไปท่านโสภณ ซารัมย์  
  นายโสภณ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (บุรีรัมย์)   :  กราบเรียน 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ กระผม โสภณ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ 
พรรคภูมิใจไทย ท่านประธานท่ีเคารพครับ ตั้งแต่เมื่อเช้าท่ีได้ฟังการแถลงนโยบาย 
ของคณะรัฐบาล โดยการน าของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะได้เห็นว่านี่คือข้อจ ากัด  
ของการจัดตั้งรัฐบาลร่วมรัฐบาล เพราะว่าถ้ามองด้วยความเป็นธรรมแล้วนี่จะได้เห็นว่า
รัฐบาลผู้จัดตั้งแผนนโยบายนี่พยายามท่ีจะเอานโยบายของแต่ละพรรคมาเพื่อเป็นนโยบาย
ของรัฐบาล เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านจะได้เห็นว่านโยบายชุดนี้ก็เป็นนโยบายของพรรคร่วม
รัฐบาลทุกพรรคท่ีพยายามท่ีจะท ามาได้ ดังจะเห็นจากนโยบายของพรรคภูมิใจไทยท่ีปรากฏ
อยู่ในนโยบายของรัฐบาล อย่างเช่น ในหน้าท่ี ๔ เรื่องการสร้างค่านิยมของประเทศไทย 
ซึ่งพรรคภูมิใจไทยได้พูดไว้ว่าคนไทยต้องมาก่อนก็ได้ถูกบัญญัติเอาไว้ หรือแม้แต่การท่ีจะ
ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้มีราคา โดยเราใช้ค าว่า เกษตรแบ่งปัน ก็ถูกบรรจุอยู่ในนโยบาย
รัฐบาล ฉะนั้นวันนี้ผมเองเชื่อว่าสิ่งท่ีบรรจุอยู่ในนโยบายของพรรคภูมิใจไทยก็ได้ปรากฏ 
ไม่ว่าจะเป็นแก้หนี้ กยศ. ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อสม. ซึ่งเป็นนโยบายท่ีเราได้ไปรณรงค์หาเสียง 
ฉะนั้นผมอยากกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาด้วยว่าสิ่งท่ีต้องพิสูจน์กัน นโยบายถ้าดูแล้วนี่ 
ก็ถือว่าสมบูรณ์ แต่ว่าปัญหาจะท าอย่างไรจึงจะเอานโยบายนี้ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  
เป็นเรื่องท่ีจะต้องพิสูจน์กันในอนาคต ผมจึงกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาว่าพรรคภูมิใจไทย 
ให้ความส าคัญของการแก้กฎหมาย เพื่อความเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
ได้ประโยชน์จากการใช้กฎระเบียบ เพราะเราเชื่อว่ารัฐบาลในยุคท่ีทุกคนก็ทราบว่า 
เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ไม่ว่าภายในประเทศหรือในประเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลง  
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ของสภาพดินฟ้าอากาศ เป็นอุปสรรคในการท่ีจะพัฒนา ภัยแล้งอย่างท่ีไม่เคยเกิดมาก่อน 
ก็เกิดมา สิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคในการบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้หรือในอนาคตต่อไป 
ผมอยากหยิบยกบางประเด็นท่ีพรรคภูมิใจไทยได้เสนอการแก้กฎหมาย เพื่อเป็นประโยชน์ 
ในการบริหารราชการอย่างสูงสุด ก็คือยกตัวอย่างเช่นการปฏิรูปการศึกษา วันนี้เราต้องเข้าใจว่า  
๑. ครูขาดขวัญก าลั ง ใจ  ๒. โครงสร้าง ท่ีผ่ านมาถือว่า เป็นโครงสร้าง ท่ีผิดเพี้ ยน 
เป็นโครงสร้างท่ีต้องแก้ไขปรับปรุง ท่านไปตั้งศึกษาธิการจังหวัดขึ้นมาหน่วยงานซ้ าซ้อนกับ
พื้นท่ีเขตการศึกษา ซึ่งความหมายท่านอยากให้เป็นการบูรณาการ กลับเป็นการสร้างปัญหา
ให้การบริหาร ท้ังงานบุคคล ท้ังงานจัดสรรงบประมาณ นี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้
จะต้องไปแก้หรือแม้แต่เรื่องท่ีก าลังเป็นเรื่องฮือฮา หรือเป็นปัญหาของการจัดการศึกษา 
อย่างเรื่องอาหารกลางวัน อาหารกลางวันเราครั้งสุดท้ายท่ีเป็น ๒๐ บาท เมื่อปี ๒๕๕๖  
จากวันนี้ ๕ ปีแล้วก็ยัง ๒๐ บาทอยู่ ท่านเอาเกณฑ์มาตรฐานของนักเรียน ๒๐ คูณด้วย
จ านวนนักเรียน ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                     ธนัชญา ๘๙/๑ 
 
ท่านไม่ เข้ าใจว่ าบางโรงเรียนมีนักเรียน ๔๐ คน เงิน ๕๐๐-๖๐๐ บาท ๗๐๐-๘๐๐ บาท  
เขาจะท าอย่างไร อันนี้ผมยกตัวอย่างว่าระเบียบกฎหมายท่ีจะต้องแก้ไขกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  
หรือแม้แต่การท าวิทยฐานะท่านใช้เวลาตั้ง ๕ ปี พอท าวิทยฐานะครู คศ.๒ เสร็จแล้วได้แล้ว
อีก ๕ ปีถึงจะสามารถท าวิทยฐานะ คศ.๓ อีก ผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้กฎระเบียบเหล่านี้
สามารถท่ีจะแก้ไขปรับปรุงได้ ฉะนั้นผมจึงอยากเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริม  
ขวัญก าลังใจของครูในการท่ีจะแก้ระเบียบกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษา  

เรื่องท่ีผมอยากกราบเรียนท่านประธานอีกเรื่องหนึ่งท่ีเป็นนโยบายส าคัญ 
ท่ี ปรากฏแก่ รั ฐสภาแห่ งนี้ ก็ คื อ เ รื่ อ งดิ นกั บน้ า  วั นนี้ หน่ วยงาน ท่ี รั บผิ ดชอบน้ า 
มีในกระทรวงมหาดไทย มีในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม วันนี้เราไม่ได้บูรณาการท่ีชัดเจน แผนแม่บทมี แต่ผมเข้าใจว่าเอาแค่ว่า 
ล าน้ ามูลเดี๋ยวนี้เดินข้ามได้แล้ว ต่อไปน้ าทุกหยดจะต้องเก็บไว้ให้ได้ ฉะนั้นผมไม่เข้าใจ  
ว่าล าน้ ามูลนี้กรมชลประทานไปท าเขื่อน กรมเจ้าท่าซึ่งอยู่ในกระทรวงคมนาคมหน้าท่ี
รับผิดชอบขุดลอกแต่ไม่เคยไปขุดลอก ต่อไปถ้าท่านไม่บูรณาการชัดเจนว่าท้องถิ่น อบต. 
เทศบาลจะท าอย่างไร ต่างคนต่างท ากันอยู่อย่างนี้ในภาวะท่ีฝนมีน้อยอยู่แล้ว น้ ามาฝนไหลหนี 
ฉะนั้นท่านไม่สามารถเก็บน้ าฝนได้ทุกเม็ด อย่าว่าแต่น้ าท่ีจะท าการเกษตรเลยครับ น้ าดื่มทุกวันนี้ 
ก็ล าบาก ฉะนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้บริหารประเทศนี้จะต้องท าแผนแม่บทให้ชัดเจน 
ชัดเจนกว่าท่ีท่านมีอยู่  ให้งบประมาณไป  เดี๋ยวนี้ตอบได้ไหมว่าเราใช้งบประมาณ 
การบริหารน้ าท้ังประเทศทุกหน่วยงานไปเท่าไร ฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องน้ าต้องแก้ไขปรับปรุง
โดยด่วน ท่ีส าคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องดิน ท่านประธานท่ีเคารพครับ วันนี้เรามีปัญหา 
มีข่าวมากมายท้ังรัฐไปรุกท่ีชาวบ้าน ท้ังชาวบ้านรุกท่ีรัฐ ดังจะเห็นไม่ว่าจะเป็นวังน้ าเขียวเองก็ตาม  
ภู ทับเบิก เองก็ตาม หลายพื้น ท่ี  แม้แต่ ในเขตพื้น ท่ีบ้านผมมีป่าท าเลอยู่ประมาณ  
๑,๐๐๐ กว่าไร่ แต่ว่า ๑,๐๐๐ กว่าไร่มันเป็นหมู่บ้านไปหมดแล้ว ฉะนั้นผมจึงอยาก 
กราบเรียนว่านโยบายของพรรคภูมิใจไทยท่ีจะเสนอให้แก้กฎหมาย ให้ปรับปรุงกฎหมาย 
ปฏิรูปกฎหมายโดยด่วนในเรื่องท่ีท ากิน ในเรื่องท่ีดิน ถ้าอย่างนั้นไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนขึ้นมา 
ก็จะพูดเรื่องเดียวนี่ละครับ บุกรุกป่า ท าลายป่าอยู่อย่างนี้ ฉะนั้นผมจึงอยากกราบเรียน 
ท่านประธานรัฐสภาว่านโยบายท่ีจะท าให้เกิดความส าเร็จได้เป็นหน้าท่ีท่ีท่านจะต้องไป 



 ๒๑๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                     ธนัชญา ๘๙/๒ 
 
ขับเคลื่อนส่วนราชการ ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ เรื่องภัยแล้ง เราเขียนว่าเสียหายสิ้นเชิง  
วันนี้บางส่วนกว่าจะประกาศได้เขาเสียหายไปหลายส่วนแล้ว แต่ค าว่า สิ้นเชิง ข้อก าหนด 
ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปวัด ฉะนั้นกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีจะท าให้เป็นระเบียบกฎหมายท่ีจะเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนต้องได้รับการแก้ไข 
โดยแก้ กฎหมาย ไม่ ว่ า จะ เป็นสร้ า งรายได้ ใน เชิ งพาณิชย์  ท า ไม เ ราถึ ง รณรงค์ 
ในเรื่องแก้กฎหมายบางตัวท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ อย่างเช่น กฎหมายยาเสพติด  
ท าไมเราถึงรณรงค์เรื่องกัญชา เพราะเราอยากเห็นว่าถ้าสามารถแก้กฎหมาย ปลดล็อก 
(Lock)  ได้ แล้ วมันจะ เป็นประโยชน์ ท้ั ง ทางตรงและทางอ้ อม ผมจึ งกราบเรี ยน 
ท่านประธานรัฐสภาว่าวันนี้พรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลอยากเห็นการท างาน
ของรัฐบาลชุดนี้  ซึ่งเรียนท่านตรง ๆ ว่าท่านไม่มีเวลาท่ีจะไปฮันนีมูน (Honeymoon)  
รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลท่ีท้าทาย ---------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๙๐/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                ภิรญา ๙๐/๑ 
 
ถ้าสมมุติสิ่งท่ีสังคมก าลังมองว่าการเคลือบแคลง การได้มาเป็นรัฐบาล แต่ท่านสามารถ 
พลิกเอานโยบายท่ีรัฐสภาแห่งนี้ได้รับรองแล้วไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไปท างาน 
ด้วยความจริงใจ สร้างศรัทธาให้ประชาชนศรัทธาท่านให้ได้ ผมเชื่อว่าท่านก็อยู่ยาวได้  
มันอยู่ท่ีศรัทธา ฉะนั้นผมหวังว่าการอภิปรายของผมวันนี้จะเป็นความหวังท่ีการจัดตั้งรัฐบาล
ท่ีมีพรรคร่วมมาก ๆ แล้วท างานด้วยการสร้างศรัทธาร่วมกัน กราบขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณมากครับ ผมขออนุญาตนะครับ 
ขอเคลียร์ (Clear) เพราะว่าจ านวนผู้อภิปรายของวุฒิสมาชิกมีไม่มาก มี ๔ ท่านเท่านั้นเอง 
แต่ว่าของกลุ่มพรรคร่วมท้ัง ๒ ฝ่าย มีจ านวนเกือบ ๒๐ ท่าน เพราะฉะนั้นผมขอเกลี่ยไปให้ 
พรรคร่วมฝ่ายค้าน นางสาวจิราพร สินธุไพร แล้วก็นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ นะครับ  
คุณจิราพร เชิญครับ  
  นางสาวจิ ราพร สินธุ ไพร สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (ร้อยเอ็ด )   :   
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ ดิฉัน จิราพร สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด 
เขต ๕ พรรคเพื่อไทย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา หลังจากท่ีดิฉันได้ฟังการแถลงนโยบาย 
ของนายกรัฐมนตรี ดิฉันมีข้อสังเกตในประเด็นด้านเศรษฐกิจหลายประการค่ะ โดยเฉพาะ  
ในประเด็นนโยบายเร่งด่วน ข้อ ๓ เรื่องมาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวน 
ของเศรษฐกิจโลก ในประเด็นนี้ค่ะท่านประธานท่ีเคารพ ดิฉันมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพูดถึง
การด าเนินนโยบายของรัฐบาลท่ีแล้ว เพราะนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ 
และทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้แทบจะมีหน้าตาเหมือนกันกับรัฐบาลท่ีผ่านมา วันนี้ดิฉัน 
จะไล่เลียงไปทั้งหมด ๓ ประเด็นหลัก ๆ ค่ะ  
  ประเด็นแรก ท่านระบุในนโยบายว่าจะจัดเตรียมมาตรการเพื่อรองรับ 
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและรองรับการกีดกันทางการค้า ท่านประธานท่ีเคารพคะ  
ในห้วงการบริหารประเทศต่อเนื่องยาวนานกว่า ๕ ปีของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ปรากฏว่าท าให้เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตท่ีต่ ามากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ  
ในอาเซียน (ASEAN) แล้วเรามักจะได้ยินการกล่าวอ้างว่าเกิดจากภาวะนอกประเทศ เช่น 
เศรษฐกิจโลก สงครามทางการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ท่านประธาน 
ท่ีเคารพคะ ในความเป็นจริงแล้วสงครามทางการค้าครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสินค้าอุตสาหกรรม 



 ๒๒๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                ภิรญา ๙๐/๒ 
 
บางรายการค่ะ แต่ถ้ารัฐบาลมีความเฉลียวฉลาดและสามารถฉกฉวยโอกาสนี้ได้ ประเทศไทย
จะได้อานิสงส์ในการส่งออกสินค้าเพิ่มอีกหลายรายการ ยิ่งไปกว่านั้นค่ะ ถ้าเราดูให้ชัดลงไปอีก
จะเห็นว่าตั้งแต่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ เข้ามาบริหารประเทศเศรษฐกิจไทยเริ่มส่อแวว
ชะลอตัวเรื่อย ๆ ก่อนท่ีจะเกิดสงครามทางการค้าเสียอีก ดังเราจะเห็นได้จากเศรษฐกิจ 
ฐานรากของประเทศธุรกิจ เอสเอ็มอี (SMEs) ท่ัวทุกภาคของประเทศไทยมีอัตราการเติบโต 
ท่ีต่ ามาก ท่านประธานท่ีเคารพคะ ดิฉันก าลังเน้นย้ าให้เห็นว่าภาวะการผันผวนของเศรษฐกิจโลก
มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศค่ะ แต่สาเหตุส าคัญท่ีท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทย
ตกต่ าย่ าแย่ในทุกวันนี้ คือการบริหารประเทศของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
รัฐบาลต้องสามารถท่ีจะคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจโลกได้ล่วงหน้า ท่านต้องเตรียม
มาตรการรองรับ มาตรการเยียวยาตั้งแต่เนิ่น ๆ ไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นเป็นปี ๆ  
ค่อยมาหาแนวทางแก้ไขค่ะ และในวันนี้สงครามทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา 
และประเทศจีนได้ขยายความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ไอเอ็มเอฟ (IMF) คาดการณ์ว่าประเทศ 
ท่ีจะได้รับผลกระทบมากท่ีสุดคือประเทศท่ีก าลังพัฒนาซึ่งรวมถึงประเทศไทย ดังนั้นดิฉัน 
ขอถามรัฐบาลผ่านท่านประธานค่ะว่า รัฐบาลมีนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ีให้น้ าหนัก
ของความร่วมมือกับประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาให้สมดุลได้อย่างไร และขอถาม
เพิ่มว่ารัฐบาลชุดนี้มีนโยบายร่วมเศรษฐกิจระหว่างนโยบายการเงินและการคลัง เพื่อรองรับ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากสงครามทางการค้าคร้ังนี้ได้อย่างไร ท่านมีแนวทางอย่างไรคะ  
 

- ๙๑/๑ 
    
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                          ลลิตา ๙๑/๑ 
 
  ประเด็นท่ี ๒ ท่านระบุในนโยบายว่าจะจัดท ามาตรการเพิ่มช่องทาง 
การส่งออก เพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ท่านประธาน 
ท่ี เคารพคะ อย่ าว่ าแต่ สิ นค้ า ท่ีประ เทศไทยได้ รั บการกี ดกันทางการค้ า เลยค่ ะ  
สินค้าท่ีประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบ รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ ยังไม่สามารถเปิดตลาดใหม่
ได้เลย ยกตัวอย่างเช่น ปาล์มน้ ามัน สหภาพยุโรปได้เริ่มแซงชัน (Sanction) การน าเข้าปาล์ม
น้ ามันจากประเทศท่ีเพาะปลูกในพื้นท่ีบุกรุกป่า ในขณะท่ีประเทศผู้ส่งออกหลักอื่น ๆ  
ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังสหภาพยุโรปได้ และประเทศไทยไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศ 
เหล่านั้น ท าไมรัฐบาลไม่ใช้โอกาสนี้ในการเจรจาเปิดตลาดปาล์มน้ ามันในสหภาพยุโรป 
ปล่อยให้ราคาปาล์มในประเทศไทยตกต่ าอย่างต่อเนื่อง จนตอนนี้ตกต่ าท่ีสุดในรอบ ๒๐ ปี 
ท่านประธานท่ีเคารพคะ แต่สิ่งท่ีรัฐบาลไปเจรจามาคืออะไรทราบหรือไม่คะ ปรากฏว่ารัฐบาล 
ได้ไปเร่งการเจรจาเปิดเสรีตลาดเนื้อวัวนมและผลิตภัณฑ์นมกับประเทศออสเตรเ ลีย 
และประเทศนิวซีแลนด์ ท่านไปเจรจาเร่งให้การเปิดตลาดเร็วขึ้น สิ่งนี้จะสร้างผลกระทบ
ให้กับพ่ีน้องเกษตรกรท่ัวประเทศ และไม่ได้กระทบเฉพาะพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโคนม
เท่านั้น จะกระทบไปถึงธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจยา ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ ธุรกิจอุปกรณ์
การเกษตร และสิ่งนี้จะท าให้ไทยขาดดุลทางการค้าและอาจท าให้ธุรกิจฟาร์มโคเนื้อโคนม
ของประเทศไทยต้องพังพินาศ และอาจมีมูลค่าสูงนับหมื่นล้านบาทได้ ท่านประธานท่ีเคารพ 
  ประเด็นท่ี ๓ รัฐบาลระบุในนโยบายว่าจะขยายความร่วมมือทางการค้า 
และเศรษฐกิจกับประเทศท่ีมีศักยภาพ หลังการท ารัฐประหาร ปี ๒๕๕๗ ท าให้ประเทศไทย
สูญเสียโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับนานาประเทศ เพราะประเทศท่ีเป็น
ประชาธิปไตยขาดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลไทย โดยเฉพาะสหภาพยุโรป ได้ขอระงับการเจรจา
ความตกลงทางการค้า ท่ีเรียกว่า เอฟทีเอ (FTA) กับประเทศไทย และจนปัจจุบันนี้ผ่านมากว่า 
๕ ปี ยังไม่มีความคืบหน้า ท่านอย่าบอกว่าท่ีผ่านมาไม่เป็นไร เดี๋ยวรัฐบาลชุดนี้จะเข้ามารื้อฟื้น
การเจรจาเอง แต่ท่านประธานท่ีเคารพคะ ประเทศไทยเหมือนหลับไป ๕ ปี ฟื้นขึ้นมาอีกที 
ปรากฏว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศสิงคโปร์และประเทศเวียดนามได้ลงนามความตกลง 
ทางการค้ากับสหภาพยุโรปไปเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ประเทศไทย
เสียเปรียบประเทศเวียดนามในทุกประตู เพราะประเทศเวียดนามได้รับสิทธิทางภาษีน าเข้า 
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กับสหภาพยุโรป ในขณะท่ีประเทศไทย สิทธิท่ีเรียกว่า จีเอสพี (GSP) นี้ถูกตัดไปตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๘ ท าให้ตอนนี้ประเทศเวียดนามกลายเป็นคู่แข่งคนส าคัญของประเทศไทยในการ
ส่งออกสินค้าโดยเฉพาะข้าว ซึ่งข้าวเองนี้ ประเทศไทย ข้าวหอมมะลิไทยเพิ่งเสียแชมป์ 
ให้ข้าวประเทศกัมพูชาเมื่อปีท่ีแล้ว ตอนนี้ข้าวของประเทศเวียดนามก าลังเข้ามาแย่งตลาด
ส่งออก แล้วอย่างนี้พี่น้องชาวนาจะอยู่กันอย่างไรคะ ท่านประธานท่ีเคารพ ถ้ารัฐบาลนี้ยืนยัน 
ท่ีจะเจรจา เอฟทีเอ (FTA) กับสหภาพยุโรป ดิฉันขอให้รัฐบาลยืนหยัดปกป้องผลประโยชน์
ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิบัตรยาและการคุ้มครอง 
พันธุ์พืชของไทย และดิฉันขอให้รัฐบาลเปิดให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการท า 
ความตกลงระหว่างประเทศให้มากท่ีสุด เพราะรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘  
ได้ตัดลดขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าความตกลงเสรีทางการค้า 
สิ่งนี้อันตรายมาก เพราะอาจเป็นช่องทางท่ีเปิดให้การท าความตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนยักษ์ใหญ่ แต่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
อาจต้องมารับผลกระทบแทน ท่านประธานท่ีเคารพ ดิฉันจะขอสรุปว่านโยบายเศรษฐกิจ 
ของรัฐบาลนี้ไม่มีความชัดเจน ไม่มีตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม แต่เหนือสิ่งอื่นใด 
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือผลพวงจากการท ารัฐประหาร และได้พิสูจน์มาแล้ว
ว่าท่ีผ่านมาท่านท าให้ประเทศไทยล้มเหลวและเสียโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ดังนั้น
ดิฉันไม่อาจเชื่อมั่นได้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถน าพาให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ
โลกในคร้ังนี้ได้ ขอบคุณค่ะ 

 
                  - ๙๒/๑ 
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  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ ต่อไปนายศรัณย์วุฒิ 
ศรัณย์เกตุ ขอเชิญนะครับ 
  นายศรัณย์วุฒิ  ศรัณย์ เกตุ  สมาชิ กสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์ )   :   
กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ กระผม นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย ฐานะสมาชิกรัฐสภา ก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชม 
วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณานั่งฟังอย่างตั้งใจ แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทย 
ท่ีมีนายกรัฐมนตรี ท่ีมาสนใจในการอภิปรายของสภาแห่งนี้  ท่ีใครเคยกล่าวอ้างว่า 
ท่านไม่ฟังนั้นไม่จริ ง  นี่อย่ างไรละครับนั่ งอยู่ เต็ม ๆ เลย เห็นไหมครับ รัฐมนตรี 
ก็นั่งเกือบครบหมดเลย สาธุ ดีละครับ ท่านจะได้ฟังสิ่งดี ๆ จากผมดังต่อไปนี้ นโยบาย 
ท่ีท่านเขียนมาผมตั้งฉายาว่าเป็นนโยบายศรีธนญชัย ท่านเขียนแบบกว้างเลย สมัยก่อน 
ศรีธนญชัยก็บอกจะยกท่ีให้  จะเอาเท่าไร ศรีธนญชัยบอกว่าเอาตีแค่แมวดิ้นตาย  
ผมก็เลยตั้งฉายาว่ากว้างแค่แมวดิ้นตาย แปลว่ากว้างมากเลย คลุมเครือเหลือเกิน  
เป็นเทคนิคการเขียนนโยบาย แต่ผมก็จับจนได้ว่าเทคนิคอันนี้มีข้อพิรุธตรงไหน ท่านล้มเหลว
แล้วก็หลอกลวงภายใต้นโยบายท่ีท่านเขียนมา เดี๋ยวถ้าแน่จริงท่านโต้ตอบมานะครับ 
ว่าไม่หลอกอย่างไร ผมจะช าแหละให้ฟังว่าหลอกพี่น้องประชาชนคนไทยท้ังประเทศอย่างไร  
๕ ปี ท่ีท่านยึดอ านาจ ท่านใช้  ม. ๔๔ ผลาญเงินกว่า ๑๗ ล้านล้านบาท ณ เวลานี้ 
น่าจะกว่าแล้ว นี่ตัวเลขท่ีเก็บได้อันเก่า แล้วท่านตั้งงบขาดดุลปัจจุบันนี้ ๒.๔ ล้านล้านกว่าบาท 
ไม่ใช่ ๒.๔ ล้านล้านบาท กว่า ๒.๔ ล้านล้านบาท ท่านสารพัดกู้เลย ก่อหนี้สาธารณะ 
วันนี้หนี้สาธารณะพุ่งขึ้นตลอด ท่านก าลังเพิ่มภาระให้กับอนาคตลูกหลาน ท่านฟังนะครับ 
ผมสังเกตดูว่ารัฐบาลชุดนี้  กราบเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี 
ว่าท่านเก่งเหลือเกิน รู้จักแต่ค าว่า ยูส ออฟ ฟันด์ (Use of Fund) แปลว่าท่านใช้เงิน 
เป็นอย่างเดียว แต่ท่านไม่รู้จักค าว่า ซอส ออฟ ฟันด์ (Source of Fund) แปลว่าท่าน 
จะหาเงินมาจากท่ีไหน อันนี้เป็นสิ่งท่ีผมฝากเอาไว้ว่าท่านต้องไปปรับ ถ้าท่านไม่รู้จักค าว่า 
ซอส ออฟ ฟันด์ (Source of Fund) ประเทศไทยจะขาดเงิน คลังจะถังแตก ท่านจะกู้เป็น
อย่างเดียว และสิ่งท่ีตามมาคือท่านก็จะรีดแต่ภาษี แล้วรีดแต่รายยิบรายย่อย แน่จริงรายใหญ่ ๆ 
มีการหลบเลี่ยงภาษีเยอะแยะเลย เดี๋ยววันไหนสะดวกผมจะเอามาช าแหละแฉกลางสภาแห่งนี้ 
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นโยบายศรีธนญชัย ท่านใช้คนท่ีล้มเหลวชุดเดิม ท่านดูดนักการเมืองท่ีท่านเคยกล่าวว่า 
เป็นนักการเมืองเลว มีชนักติดหลัง มีคดีค้างอยู่ใน ป.ป.ช. และอีกหลายคดี ท่านแปลว่าอะไร 
ถ้ามีชนักติดหลัง ท่านดึงมาร่วม ครม. แปลว่า รวมคนล้มเหลวใช่ไหมครับ สร้างความพินาศ
ต่อเนื่องถ้าเป็นอย่างนั้น ฝากท่านพิจารณาด้วย วันนี้เศรษฐกิจไทยทรุดหนัก ทีมเศรษฐกิจเดิม 
ก็ล้มเหลว เครื่องยนต์ทุกตัวดับหมด มี ๔ ตัว ส่งออกเป็นส่งไม่ออก เจ๊ง ๐ เปอร์เซ็นต์ 
ท่องเท่ียวทรุด การลงทุนชะงัก การจับจ่ายใช้สอยแทบจะไม่มี โรงงานปิด  คนตกงาน  
ก าลังซื้อตก เป็น เอ็นพีแอล (NPL) แบงก์ไม่ปล่อย ใครจะลงทุนครับ ต่างชาติก็ไม่มา 
เพราะว่ามันไม่ใช่ระบบปกติ แล้วรัฐบาลละครับ ตัว จี (G) ท่ีรัฐบาลจะลงทุนกัฟเวิร์นเมนต์ 
(Government) ปรากฏว่าคลังก็ถังแตกกู้ลูกเดียว ไม่มีจะลงทุนละครับ ดังนั้นเครื่องยนต์
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ๔ ตัวของท่านดับสนิท ถ้าเป็นเครื่องบิน ๗๔๗ นะครับ ท่ีมี  
๔ เครื่องยนต์ เครื่องบินล านี้ตกแน่นอน ดิ่งโลกแน่นอนเลย --------------------------------------- 
 
                 - ๙๓/๑ 
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แล้ววันนี้รัฐบาลเป็ดง่อย เสียงปริ่มน้ า ขณะท่ีต่างชาติก็ไม่ยอมรับ สถานการณ์อย่างนี้  
ท่านจะไปอย่างไร ยิ่งกว่านั้นเศรษฐกิจโลกก าลังซ้ าเติมท่าน วันนี้เกิ ดสงครามเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกา ใครท่ีชอบพูดว่าเป็นสงครามทางการค้า ไม่ใช่ 
กรุณาเข้าใจใหม่ นี่คือสงครามเศรษฐกิจระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพราะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาไม่อยากให้ประเทศจีนขึ้นมาเป็นเจ้าโลก ดังนั้นเขาต้องท า  
ทุกอย่าง มันจะรุนแรงกว่าท่ีท่านคิดเยอะ ถ้าท่านไม่เผื่อไว้ ท่านประมาทประเทศชาติ  
จะเสียหายครับ ฝากเตือนตรงนี้ไว้ด้วยครับ ผ่านท่านประธานไปครับ และวันนี้ผมอยากจะ
ฝากว่า ภายใต้สถานการณ์อย่างนี้เศรษฐกิจไทยก็ทรุด เศรษฐกิจโลกก็ทรุด โครงสร้างอ านาจ
ของรัฐบาลก็ปริ่มน้ า ต่างชาติก็ไม่ยอมรับ คลังก็ถังแตก เครื่องยนต์ ๔ ตัวก็ดับสนิทหมด  
แล้วประเทศชาติไปอย่างไรถ้ายังขืนดันทุรังนะครับ ภาษาอังกฤษเขาบอก นรก อีส คัมมิง  
(Is coming) แปลว่านรกก าลังจะมาเยือน ท่านจดบันทึกไว้เลยนะครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านศรัณย์วุฒิครับ พยายามใช้
ภาษาไทยครับ 
  นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์)  :  ผมได้เวลา  
๑๕ นาที แล้วก็ทางพรรคเพื่อชาติต่อให้อีก ๑๐ นาที ให้ผมซัดเต็มท่ีเลยวันนี้ ถ้าจบอภิปราย
ผมว่าปี๊บจะขาดตลาดนะครับ เมกะโปรเจกต์ (Megaproject) ท่านเอื้อเจ้าสัว ทุนใหญ่
ต่างชาติท่านก็เอื้อเขา งบประมาณท่ีกะเกณฑ์แล้วก็ค านวณโดยเก็บจากสื่อทุกกระแส  
ได้มาประมาณ ๑๐ ล้านล้านบาทท่ีจะเอื้อเจ้าสัว วันนี้เจ้าสัวรวยจนจุกนะครับ ไม่ใช่รวย
กระจุกนะครับ อย่าเข้าใจผิด รวยจนจุก ส่วนคนจนนั้นนั่นหรือจนจนตาย ตายเดี้ยงเลย  
แล้วผมยกตัวอย่างเจ้าสัวรายหนึ่งไม่เอ่ยชื่อ ก่อนหน้าท่ีท่านยึดอ านาจนี่ครับ มีทรัพย์สินอยู่ 
๓๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาท วันนี้ทะลุไปกว่า ๑ ล้านล้านบาทแล้วครับ มัน ๓-๔ เท่าตัว 
ในช่วงท่ีท่านยึดอ านาจ ท าไมท่านถึงเอื้อให้เจ้าสัวรวยได้ขนาดนี้ท่านต้องตอบนะครับ  
ท่านต้องตอบเพราะว่าเดี๋ยวผมจะช าแหละว่าโครงการอะไรบ้างท่ีท่านเอื้อเจ้าสัว  
  อันท่ี ๑ เลยนะครับ บัตรประชารัฐ ใช้งบกว่าแสนล้านบาท เกิดอะไรขึ้นครับ 
พี่น้องประชาชน ผมลงไปในพื้นท่ีพบประชาชนทุกคนบ่นเลยครับ ส.ส. บัตรนี่จะไปซื้อกบ 
ซื้อเขียด ซื้อก๋วยเตี๋ยว ซื้อน้ าแข็งใส กินบ่ได้เลยครับสักอย่าง รูดได้แต่ของเจ้าสัวท้ังนั้นเลย  



 ๒๒๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          พุทธชาติ ๙๓/๒ 
 
ตอนหลังท่านได้ปรับให้ดีขึ้นบ้าง แต่นั่นละครับคือการเอื้อเจ้าสัว งบตัวนี้ท่านใช้ไปกว่า 
แสนล้านบาทครับ มาดูนะครับ เมกะโปรเจกต์ (Megaproject) ท่ีท่านเอื้อเจ้าสัวมีอะไรอีก 
รถไฟความเร็วสูงท่ีเชื่อม ๓ สนามบิน วันนี้ไม่ใช่แค่รถไฟความเร็วสูงท่ีท่านเอื้อประโยชน์ 
ให้มีการปรับแก้สัญญา มีการปรับเปลี่ยนจนกระท่ังผู้ ท่ีจะเป็นสัญญาคู่กับรัฐพึงพอใจ 
นี่ละครับคือสิ่ ง ท่ี ท่านได้ท าให้กับบ้านนี้ เมืองนี้  และรถไฟ ๓ สายนั้นยั ง ไม่ ใช่แค่ 
๓ สายธรรมดานะครับ พ่วงด้วยท่ีดินทองมักกะสัน ท่ีดินผืนนี้มูลค่ามหาศาลเลย 
ถ้าคิดในมูลค่าเชิงพาณิชย์ในหลักเศรษฐศาสตร์เป็นแสนล้านบาทครับท่านประธาน  
ฝากไปดูด้วย ชาวบ้านหลายคนไม่รู้ว่าท่ีมักกะสันคืออะไร ฝากให้สื่อมวลชนติดตามด้วย 
เรื่องนี้คืออะไร รถไฟเชื่อม ๓ สนามบิน รถไฟความเร็วสูง ท่ีดินทองมักกะสัน ต่อสัญญา 
ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ๕๐ ปี โครงการ อีอีซี (EEC) หลายแสนล้านบาท ให้ต่างชาติซื้อท่ีดินได้ 
๙๙ ปี เช่าท่ีดินได้ ๙๙ ปีพูดผิด ไม่ใช่ซื้อ แปลว่าอะไรครับ เชิญเลยครับ เชิญประท้วงเลย 
ผมได้พัก ผมก็เหนื่อยเหมือนกัน เชิญเลยครับ อย่ารีบประท้วงนัก นาน ๆ หน่อย 
  พันต ารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ก าแพงเพชร)  : 
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม พันต ารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ขอให้  
ท่านประธานได้ใช้ข้อบังคับ ข้อ ๕  ข้อ ๔๓ และข้อ ๑๐๘ อยากน าเรียนท่านประธานสภา
และท่านสมาชิกครับว่า ถ้าจะพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านง่าย ๆ วันนี้คณะรัฐมนตรีมาแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา ก็คือมาแจ้งกับประชาชนว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเข้ามาบริหาร
ประเทศชาติ วันนี้เพียงแต่ขออนุญาตเข้าบ้านนะครับ วันนี้เรายังไม่ได้ท าอะไรเลย ครม.  
ท่ีมานั่งวันนี้ยังไม่ได้ท าอะไรเลย เพียงแต่ขออนุญาตเข้าบ้าน แต่เพื่อนสมาชิกพูดเกินเลยไปถึง
โอ้โฮ สารพัดสารเพ ผมว่าท่านประธานต้องควบคุมการอภิปรายของเพื่อนสมาชิก 
ให้อยู่ในกรอบ ให้อยู่ในร่องในรอยให้อยู่ในข้อบังคับ ข้อ ๑๐๘ ด้วยครับ กราบขอบคุณ 
ท่านประธานครับ  

 
                  - ๙๔/๑ 
 
 



 ๒๒๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                อารีรัตน์ ๙๔/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณมากครับ 
  นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์)  :  ขอบคุณ
มากครับท่ีประท้วง  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  คุณศรัณย์วุฒิครับ 
    นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานต่อเนื่องนะครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่ีจริงแล้วผมอนุญาตให้พูด 
ในบางเรื่อง เพราะว่าเป็นเรื่องของการอ้างเหตุผลว่าสามารถท่ีจะบริหารราชการแผ่นดิน
ส าเร็จผลตามนโยบายหรือไม่นะครับ โดยหยิบยกบางเรื่องขึ้นมา แต่ว่าท่ีไปขณะนี้ก าลังจะไป
อภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้ว มันไปไกลกว่าท่ีเราเรื่องนโยบายในขณะนี้ สิ่งท่ีพูดมาท้ังหมดนั้น
จะจริงหรือไม่ก็ตามแต่เป็นเรื่องในอดีตท้ังหมดท่ีให้หยิบขึ้นมาพูดเหมือนกับเพื่อนสมาชิก 
คนอื่นก็บางเรื่อง เพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินให้ส าเร็จผล
ตามนโยบายได้ แต่ว่าถ้าหยิบยกมาหลายเรื่องมันจะเป็นเรื่องเกินกว่าขอบเขตของข้อบังคับ
ข้อ ๑๐๘ ก็เรียนเตือนคุณศรัณย์วุฒิไว้ครับ  
  นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์)  :  ขอบคุณ
ท่านประธานครับ ถ้าผมไม่กราบเรียนว่าทีมชุดบริหารก็ชุดเดิม นโยบายท่ีเขียนไว้ 
ก็ศรีธนญชัย แล้วติดปัญหาอะไรในอดีต แล้วปัจจุบันจะไปบริหารประเทศอย่างไร  
ถ้าผมไม่เท้าความประชาชนจะเข้าใจหรือครับ ทนฟังสักนิดเถอะ ต้องขอบคุณท่ีให้ผม 
ได้พักเหนื่อย  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  คุณศรัณย์วุฒิครับ  
  นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์)  :  ผมก็จะลด
สิ่งท่ีท่านประธานขอก็แล้วกัน ในบางอย่างจะตัดออกบ้าง  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่ีผมอนุญาตให้พูดก็เพราะเหตุว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีก็มาจากนายกรัฐมนตรีคนเดิม รัฐมนตรีบางท่านก็มาจากคนเดิม  
ถ้าเป็นคนใหม่นี่ก็คงไม่เลยครับ เพราะฉะนั้นก็มีเหตุผลท่ีจะพูดได้ แต่ว่าประเด็นท่ีพูดนั้น 
ก็ต้องอยู่ในขอบเขตความพอดี ความเหมาะสมครับ  



 ๒๒๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                 อารีรัตน์ ๙๔/๒ 
 
   นายศรัณย์ วุฒิ  ศรัณย์ เกตุ  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร (อุ ตรดิ ตถ์ )  :   
กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ ผมจะพยายามพูดประเด็นท่ีเกิดประโยชน์กับ
ประเทศชาติท่ีสุด ไม่มีอคติ ไม่เคยคิดจะโจมตีใครเลย ท างานแบบตรงไปตรงมา แล้วก็เป็น
นักการเมืองท่ีมีอุดมการณ์ เป็น ส.ส. ของปวงชนชาวไทย ดังนั้นผมต้องท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด
ท่านประธานไม่ต้องกังวลครับ กราบขอบพระคุณมาก  
  ที นี้ ผมจะช า แหละน โยบายศรี ธนญชั ย เ รื่ อ ง เ กษตร  เ อานะครั บ 
ก็เข้าเรื่องท่านอยากฟังมาก ท่านฟังนะครับ พี่น้องเกษตรกรท้ังประเทศฟังนะครับ ฟังนะครับ
ผมขอยืมแผ่นหนึ่งนโยบายเกษตร แผ่นใหญ่เลยท่ีมีรูปคนรูปหล่อ ๆ แผ่นนี้ละ โอ้โฮ 
หล่อมากเลย สื่อมวลชนช่วยยกสูงหน่อย แผ่นนี้หล่อมากเลย ท่านเกษตรครับ รับประกัน
ราคาข้าว ในนี้ไม่ได้เขียน แต่ผมเติมให้ก็ได้ ๑๒,๐๐๐ บาท กับ ๑๘,๐๐๐ บาท ยางพารา 
๖๕ บาท พ่ีน้องทางภาคใต้เตรียมเฮจะขายยางพาราได้ ๖๕ บาทแล้ว ปาล์ม ๕ บาท 
พี่น้องปาล์ม ผมดีใจด้วยนะครับ โอ้โฮ วันนี้ได้ปาล์ม ๕ บาทเลย มันส าปะหลัง ๓ บาท 
อ้อย ๑ ,๐๐๐ บาท วันนี้ ในโยบายเขียนอยู่ตรงไหน ผมเปิดหาจนตาแหกไม่ เจอเลย  
สงสารพี่น้องประชาชนคนไทยท้ังประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกร วันนี้ผลิตผลการเกษตร 
ราคาตกต่ ามาก ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมาก ขาดทุนซ้ าซาก หนี้ท่วม ฆ่าตัวตายรายวัน 
  (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ได้ยืน 
และยกมือขึ้น) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านศรัณย์วุฒิครับ ขออนุญาต  
มีผู้ประท้วง มีผู้ประท้วง เชิญครับ   
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ราชบุรี)  :  กราบเรียน
ท่านประธาน ดิฉัน นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ นะคะ ขออนุญาตประท้วงท่านประธาน 
ฝากไปถึงผู้อภิปราย เพราะว่ามีการน าโลโก้  (Logo) พรรคพลังประชารัฐมาใช้โดยไม่ได้ 
ขออนุญาตนะคะ เป็นความผิดอาญา มาตรา ๔๒๐ ค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เอกสารได้ขออนุญาตแล้วครับ  
 



 ๒๒๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                อารีรัตน์ ๙๔/๓ 
 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ราชบุรี)  :  แต่ไม่ได้ขออนุญาต
พรรคพลังประชารัฐในการน า  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เอกสารนี้ไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตพรรค 
เป็นเอกสารท่ีน ามาแสดง ขออนุญาตประธานสภา เลขาธิการได้ตรวจสอบแล้วก็ขออนุญาต 
อนุญาตไปแล้วครับ ไม่เป็นไร เป็นเรื่องนโยบาย ตรงนี้จะเข้าเรื่องของนโยบาย  
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ราชบุรี)  :  แต่เป็น 
การเสียดสี แล้วก็ละเมิด  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ประเดี๋ยวพรรคสามารถชี้แจงได้ครับ
จะอนุญาตครับ  
  นายศรัณย์ วุฒิ  ศรัณย์ เกตุ  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร (อุ ตรดิ ตถ์ )  :   
กราบขอบพระคุณมากท่านประธานครับ กราบขอบพระคุณแทนพี่น้องประชาชนเกษตรกร 
ท้ังประเทศเลยนะครับ เพราะนี่เป็นแผ่นป้ายท่ีหาเสียงอยู่ วันหาเสียงนี่เปิดเผยเหลือเกิน  
แต่วันนี้บอกว่าไม่ควรจะมาเปิดเผย พี่น้องคิดเองนะครับว่ามันหมายความว่าอย่างไร 
นี่อย่างไรครับเกษตรกร ภาพนี้ครับ นายพงศา อินทร์อยู่ ชาวอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ฆ่าตัวตาย สื่อมวลชนถ่ายไปเลย ซูม (Zoom) ภาพด้วย อย่ามาซูม (Zoom) รูปผม ซูม (Zoom) 
ไปเลย นี่ฆ่าตัวตาย นี่ยกตัวอย่างเฉพาะรายเดียว จริง ๆ มีหลายราย ผมขี้เกียจขนมา 
มันคงจะเต็มรถปิกอัพเลยครับ พ่อค้าแม่ขายวันนี้เจ๊งระนาว ขายกันเอง  
 
                                                                      - ๙๕/๑ 
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  (นายวิเชียร ชวลิต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ได้ยืน 
และยกมือขึ้น)   
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านศรัณย์วุฒิ มีผู้ประท้วงครับ  
ขออภัยครับ  
  นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์)  :  ขอเถอะครับ  
อย่าประท้วงเลยครับ คนจนล าบากจะตายอยู่แล้ว 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญเลยครับ 
  นายวิ เชียร ชวลิต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ )   :   
ขออนุญาตครับ ผม วิเชียร ชวลิต แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ขออนุญาตประท้วง
ท่านประธานว่า เนื่องจากผู้อภิปรายมีเอกสิทธิ์ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้น
สิ่งท่ีถึงแม้จะน ามาขออนุญาตต่อท่านประธานสภา ซึ่งท่านประธานก็มีสิทธิท่ีจะอนุญาต  
แต่ว่าพรรคได้รับความเสียหาย เพราะน าเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของพรรคมาใช้  
ในการอภิปราย ถ้ามีการอนุญาตเราก็ไม่สามารถจะใช้สิทธิในการท่ีจะด าเนินการ 
ตามกฎหมายได้ เพราะท่านได้รับเอกสิทธิ์ แต่เรื่องนี้เป็นการท่ีไม่ยุติธรรม เพราะว่าเจ้าของ  
ก็มีสิทธิท่ีจะทักท้วงในท่ีประชุมแห่งนี้ ก็ขออนุญาตท่านประธานได้โปรดวินิจฉัยด้วยครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เนื่องจากได้ขออนุญาตไว้แล้วครับ 
แต่ว่าประเด็นท่ีกระทบมีสิทธิท่ีจะชี้แจงหลังจากท่ีผู้อภิปรายได้อภิปรายเสร็จแล้วได้ครับ  
เชิญนั่งก่อนเถอะครับ เชิญนั่งก่อน  
  พันต ารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ก าแพงเพชร)  :   
ขออนุญาตท่านประธานครับ ผม พันต ารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ จังหวัดก าแพงเพชร  
ท่านประธานครับ ผมอยากน าเรียนอย่างนี้ครับว่า ตามท่ีสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เอารูป 
ซึ่งไม่เหมาะสมมาโชว์ในท่ีประชุม ซึ่ งเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง และเป็นเหตุท่ีเกิด 
ก่อนท่ีรัฐบาลนี้จะมาแถลงต่อรัฐสภา ผมบอกแล้วอย่างไรครับว่าเรายังไม่ได้บริหารประเทศเลย 
เราเพิ่งขออนุญาตประชาชนวันนี้  เอาเรื่องเมื่อ ๕ ปี ๑๐ ปีมาพูด ซึ่งมันเป็นเรื่องท่ี 
ไม่ เหมาะสมและไม่ถูกต้องครับ ท่านประธานสภาขอความกรุณาท่านได้พิจารณา 
ดูเรื่องนี้ด้วยครับ  
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  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ดูให้อย่างยุติธรรมครับ เนื่องจาก
เอกสารได้ขออนุมัติแล้ว แสดงได้ แต่ประเดี๋ยวผมให้สิทธิท่านท่ีมีผลกระทบ เชิญเลยครับ  
ท่ีเตือนไว้ว่าเมื่อเช้าก็คือเรื่องบุคคลภายนอก ในนี้เรามีสิทธิท่ีจะอธิบายชี้แจงตอบได้ 
ทุกประเด็น ผมจะอนุญาตเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายครับ เชิญครับ 
  นายศรัณย์วุฒิ  ศรัณย์ เกตุ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์ )   :   
กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ เอาเป็นว่าผมจะไม่โชว์ป้ายเหล่านี้แล้วกัน เพราะว่า 
มันมีป้ายโลโก้  (Logo)  พรรคสะเทือนใจ พี่น้องประชาชนพอจะจ าได้ ใช่ ไหมครับ  
โลโก้ (Logo) พรรคอะไร มันสะเทือนใจมากหรือครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  อย่าไปเสียดสีครับ เชิญครับ 
  นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์)  :  เมื่อสักครู่
ผมก าลังพูดถึงว่าพ่อค้าแม่ขายเจ๊งท่ัวหน้า เจ๊งระนาว ยอดขายตกไปต่ ากว่า ๘๐-๙๐ เปอร์เซ็นต์  
เหลือลูกค้าไม่ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ถามไปถามมาว่าลูกค้าไม่ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ มาจากไหน  
เขาบอกพ่อค้าแม่ค้า ท่ีมาขายนี่อย่างไร มันซื้อขายกั นเองแล้ว แล้วลูกค้ารายใหญ่ 
ไปไหนหมด ไม่ได้ไปครับ มาทุกวัน ไหนล่ะ ผมนั่งรอตั้งเป็นชั่วโมง ไม่เห็นลูกค้ารายใหญ่  
เขาบอกว่านี่ท่าน ส.ส. แมลงวันมาทุกวันเลย ลูกค้ารายใหญ่ของฉัน ตอนนี้ตลาดมันโล่งมาก
เลยนะครับ จนแมลงวันตอมหึ่งไปหมดแล้ว นี่คือความจริงครับ ผมจะข้ามหลายเรื่องนะครับ 
เพื่อให้เกียรติท่านประธาน ตอนนี้สิ่งท่ีผมอยากจะกราบเรียนต่อก็คือว่าแรงงานวันนี้  
ต้องขออนุญาตเอ่ยถึงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเมื่อสักครู่ขึ้นมาประท้วง และบอกว่าผมพูดถึง 
๕ ปี ๔ ปี ไม่ใช่ ผมบอกว่า ๔-๕ ปีท่ีผ่านมามันเกิดอะไร เดี๋ยวผมจะสอนมวยให้ว่าควรจะท า
อย่างไร โทษนะครับ ไม่ได้สอนมวย ชี้แนะเฉย ๆ วันนี้แรงงานถูกหลอกแล้วก็ฝันค้าง  
ขอป้ายแรงงาน ไม่มีโลโก้ (Logo) พรรคไม่เป็นไร มีหรือเปล่านี่ เอาอีกแล้ว ไม่เอา ไม่เอา  
ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่เอา ไม่ให้ใช้ นี่อย่าไปวางใกล้ ๆ เดี๋ยวกล้องมันจับถูก  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  อย่าเล่นนะครับ เชิญครับ 
  นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์)  :  แรงงาน
ฝันค้าง ๔๒๕ บาท เกิดอะไรขึ้น เวลาหาเสียง ประกาศเลยว่าแรงงานจะ ๔๕๐ บาท แรงงาน
ขั้นต่ านะครับ ท่านอย่าดิ้น ท่านอย่าลูกเล่น ท่านอย่ามีชั้นเชิง คนไทยท้ังประเทศเขาไม่ได้ 
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กินแกลบ เขาจับได้ไล่ทันแล้ว และสิ่งท่ีผมอยากจะบอกก็คือว่าวันนี้ แรงงานเหล่านี้รายได้
ตกต่ า ตกงาน เงินไม่มี โจรชุกชุมเหลือเกิน ชุกชุมยิ่งกว่ายุงอีกนะครับ ฝากท่านด้วยครับ
หน่วยงานความมั่นคง แล้ววันนี้การปล้นฆ่าเกิดขึ้นรายวันเลย ผมไร้เงาในนโยบาย 
ท่ีจะกล่าวถึงในเรื่องนี้ รัฐบาลต้องรับผิดชอบ ต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลย หากแก้ไม่ได้ 
รับผิดชอบไม่ได้ ลาออกเถอะครับ อย่าอยู่เลยบ้านนี้เมืองนี้มันล าบากมาหลายปีแล้ว  
 
                 - ๙๖/๑ 
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  ทีนี้มาดูเรื่องของนโยบาย กยศ. เขียนไว้ดีมากเลยนะครับ ผมคิดว่าสวยแต่รูป
จูบแล้วเหม็น ไม่ใช่จูบไม่หอมนะครับ จูบไม่หอมยังพอทนนะครับ โอ้โฮ ทรมานเหลือเกิน 
จูบแล้วเหม็นนี่ แปลว่าอะไรครับ ผลพวง ๕ ปีท่ีรัฐบาลล้มเหลว พี่น้องท่ีเป็นหนี้ กยศ. 
นักเรียนทุกคน แม้กระท่ังคนท างานท่ีเพิ่งจะเข้าไปท างานไม่กี่ปี ๕ ปีนี้ท่านยอมรับไหมว่า
เศรษฐกิจตกต่ าเหลือเกิน พวกท่านล าบากเหลือเกิน จะกินจะอยู่ยังไม่พอเลยจะเอามาใช้หนี้ 
กยศ. เอาท่ีไหนละครับ มันไม่ใช่ความผิดของน้อง ๆ เป็นความผิดของรัฐบาลท่ีผ่านมา 
ถ้าชอบใจปรบมือดัง ๆ ให้หน่อยสิท่ีบ้าน ผมรอเขาปรบมือให้จบก่อน  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ศรัณย์วุฒิครับ  
  นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์)  :  ผมได้เวลา
จากพรรคเพ่ือชาติอีก ๑๐ นาทีนะครับ ขออนุญาต 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เวลาไม่เป็นไรครับ แต่อย่าเล่นนะครับ  
  นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์)  :  ครับ  
และผมอยากจะบอกว่าเราต้องใช้นโยบายปรับหนี้สร้างงาน แล้วให้เรียนฟรีเลย ป. ตรี  
อย่าไปให้เขากู้เงินเลย สงสาร คุณจะพัฒนาประเทศอย่างไร การส่งเสริมการศึกษาคุณไม่ให้
เขาเรียนฟรี ให้เขากู้ แล้วคุณก็มานั่งตามไล่ตามจับเหมือนกบเหมือนเขียด ตามฟ้องเขา 
อายคนท่ัวโลกไปหมดเลย เปลี่ยนเถอะครับนโยบายนี้ ผมบอกก่อนนะครับ คนเหล่านี้เขาคือ
พลังงานในอนาคตของชาติ เป็นพลังแห่งอนาคตของชาติ ท่านจะท ากับคนเหล่านี้อย่างไร 
คิดให้ดีนะครับ  
  มาดูนโยบายอีกอันหนึ่งนะครับ นโยบายท่ีผมอยากจะเสนอก็คือว่าวันนี้ 
คนไทยท่ัวหน้าเลย ทุกภาคส่วนก็ว่าได้ เป็นหนี้เป็นสินหมด ผมอยากจะเสนอนโยบายบอกว่า
ให้เป็นนโยบายฟื้นชีวิต ฟื้นเศรษฐกิจชาติได้ไหม เราใช้นโยบายปรับหนี้ เติมเงิน สร้างงาน 
ฝากทุกคนท่ีเกี่ยวข้องท่ีนั่งอยู่ ในห้องนี้ด้วย นี่ ไม่ ได้พูดถึงอดีต นี่คืออนาคตนะครับ  
สิ่งท่ีอยากจะฝากก็คือว่าถ้าท่านท าส่ิงนี้ได้ ท่านจะได้อะไรบ้าง ผมอยากจะบอกว่า ถึงแม้ท่าน
จะปรับหนี้ให้เขาอย่างไร ท่านเคยได้ยินสุภาษิตไทยบอกว่า เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน 
เคยได้ยินไหม นี่คือนโยบายเรือล่มในหนอง  ทองจะไปไหน คิดให้ดี คิดให้รอบคอบ  
กระเป๋าซ้าย กระเป๋าขวาครับ เงินไม่ได้หายไปไหนเลย และท่ีท่านเอาเงินไปช่วยเจ้าสัว  
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ไปอุ้มเจ้าสัวตั้งเยอะแยะท่ีผมช าแหละมา มันเยอะกว่าตรงนี้อีก เอามาใช้ตรงนี้ไม่ถึง  
๑๐ เปอร์เซ็นต์ช่วยคนได้ท้ังประเทศเลย และถ้าช่วยได้เกิดอะไรขึ้นครับ เศรษฐกิจจะพัฒนา
จะฟื้นประเทศ ฟื้นชีวิตคนจ านวนมากเลย แต่ถ้าไม่แก้ประเทศจะสู่ วิบัติ นะครับ  
ผมอยากจะฝากว่าเรื่องนี้ผมอยากให้เป็นอย่างไร และอยากให้เป็นวาระแห่งชาติ  ๑. ทุกคน 
ท่ีเป็นเจ้าหนี้ฟังนะครับ เจ้าหนี้ท้ังประเทศเลย ประกอบด้วยเจ้าหนี้อะไรบ้างครับ เกษตรกร 
ท่ีเป็นหนี้ หนี้ข้าราชการชั้นผู้น้อย รวมท้ังครู ทหาร ต ารวจ รวมหมดเลย ยกเว้นชั้นผู้ใหญ่ 
แล้วก็หนี้ของกองทุนหมู่บ้าน หนี้สหกรณ ์หนี้ กยศ. และสารพัดหนี้ หนี้ครัวเรือน หนี้แรงงาน  
หนี้ เอสเอ็มอี (SMEs) จับเหมารวมมาแก้ใส่เข่งนี้แก้ให้หมด และจะดีมากส าหรับประเทศไทย 
ผมคิดนอกกรอบนะครับ คิดฉีกแนวเลย เรื่องนี้ไม่มีใครกล้าท า แต่ผมอยากจะฝากรัฐบาล 
กล้า ๆ ท าสิครับ รับรองได้เลยท่านจะเป็นรัฐบาลได้ ๒๐ ปีแน่นอนตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ท่ีท่านเขียนไว้  ๑. หนี้ ท้ังหมดให้หยุดดอกเบี้ย หยุดดอกเบี้ยเลยอย่าไปคิด แค่เงินต้น 
ก็จะตายอยู่แล้วยังมีดอกเบ้ียตามไล่ล่า  ๒. ดอกเบี้ยท่ีคิดไว้ท่านลดให้เขาได้ไหม --------------- 
 

- ๙๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                         น าพร ๙๗/๑ 
 
แบบเดียวกับพวกเศรษฐี กิจการใหญ่ ๆ เป็นหมื่น เป็นพันล้าน เขาใช้ค าว่า  แฮร์คัต  
(Hair cut) แปลว่าอะไรครับ ดอกเบี้ยหยุด ลดดอกเบี้ย ลดเงินต้น ยืดการช าระให้ยาว  
เขาท ากันอยู่แล้ว แต่ว่าท าไมคนจน คนรากหญ้า คนท่ีตกระก าล าบากท้ังประเทศไม่ได้รับ 
สิ่งนี้ ฝากรัฐบาลเอาไปท า เสร็จแล้วหลังจากท่ีเรายืดหนี้แล้ว ถ้าลูกหนี้รายใดสมควรเข้าข่าย 
มีเกณฑ์ท่ีจะให้ปลดหนี้ให้สิทธิ ปลดให้เขาไป ปลดไปเลยครับ เงินนิดเดียว เราไปท าอย่างอื่น
เสียหายมากกว่านี้อีกเยอะเลย แล้วเมื่อหลังจากเราแก้หนี้เสร็จแล้ว มันก็จะมีหนี้จ านวนหนึ่ง
ท่ีเป็นหนี้ดี แล้วพวกหนี้ดีจะได้อะไร เราต้องมีอินเซนทิฟ (Incentive) ให้เขา มีแรงจูงใจ 
อะไรท่ีให้เขาได้จัดให้เขาเลย รัฐบาลมีทุกอย่าง ช่วยเขาได้ ให้เลย จนเขาพึงพอใจแลกเปลี่ยน
กันไป จะได้ไม่เกิดความน้อยเนื้อต่ าใจว่าท าไมช่วยลูกหนี้ชั้นไม่ดี แต่ฉันเป็นลูกหนี้ดีไม่ได้รับ
อะไร นี่คือฝากให้รัฐบาลไปคิด แก้หนี้อย่างเดียวไม่พอนะครับ เศรษฐกิจมาชะงักหมด  
คนจนเป็นหนี้หมด มันเดินไม่ได้ ท่านต้องเติมเงินครับ เติมเงินเลย เติมอย่างไรครับ วันนี้ 
คนยากคนจนเป็นหนี้ เป็นสิน จะไปกู้ เงิน นโยบายบอกเปิดให้กู้บ้าน เฮกันไปกู้ เลย  
๑๐๐ ราย ผ่านรายเดียว อีก ๙๙ ราย ติดเครดิตบูโร (Credit Bureau) ยกเลิกได้ไหม
เครดิตบูโร (Credit Bureau) ถ้ายกเลิกไม่ได้ท่านหามาตรการผ่อนผันได้ไหม ท่านเป็นรัฐบาล
ท่านมีอ านาจ วันนี้คนจนเข้าไม่ถึงแหล่งเงิน เข้าไม่ถึงทุน ฝากตรงนีไ้ว้ด้วยนะครับ 
  ทีนี้มาถึงคุณภาพชีวิต ผมอยากจะบอกว่ าวันนี้ ท่าดี ทีเหลวเหมือนเดิม  
และสิ่งท่ีมันจ าฝังหัวเลยแล้วเราไม่อยากได้ยินค านี้ คือคนจนต้องตายลูกเดียว ตายอย่างไรครับ  
ไปรักษาพยาบาล ไปรอหมอ รออุปกรณ์แพทย์ รอวันนัดผ่าตัด เป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่ง
จะต้องตายภายใน ๑ เดือน หมอนัดอีก ๓ เดือนมาผ่าตัด ก็เชิญหมอมาเป็นประธานทอดผ้า
มหาบังสุกุลด้วยเลย มันตายจริง ๆ นะครับ เรื่องนี้อย่าล้อเล่น ผมสงสารคนยากคนจน 
ท้ังประเทศเลย และสิ่ ง ท่ีผมอยากจะบอกก็คือว่าเลิกได้แล้วไปรอหมอตั้ งแต่ตี ห้า 
กว่าจะได้รักษาบ่ายโน่นแน่ะ แล้วก็กลายเป็นคนไข้อนาถา ผมอยากจะบอกว่าถ้าคนรวย
รักษาอย่างไร คนเหล่านี้ต้องได้รักษาเยี่ยงคนรวย ถ้าข้าราชการได้รักษาดีอย่างไร 
คนจนเหล่านี้ต้องได้มีสิทธิรักษาดีเท่าข้าราชการ มันถึงจะยุติธรรม ท่านอย่าให้เกิด 
ความเหลื่อมล้ า เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องความเหลื่อมล้ าอีก แล้ววันนี้ ถ้าท่านอ้างว่าเงินไม่พอ 
ผมจะบอกให้ว่าหาเงินมาจากไหน อันท่ี ๑ รัฐบาลชุดใหม่นี้กรุณาเถอะครับใช้เงินให้มี  



 ๒๓๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                         น าพร ๙๗/๒ 
 
ประสิทธิภาพหน่อย ท่ีจริ งผมมีแผ่นชาร์ต  (Chart) เยอะแยะขี้ เกี ยจยก เสีย เวลา  
สรุปเลยก็คือว่าเงินท่ีเอามานี่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเถอะครับ วันนี้ถ้าท่านไม่เอางบไปเอื้อ
เจ้าสัว ถ้าท่านสามารถตัดงบคอร์รัปชันได้  ตัดงบค่าโง่ต่าง ๆ ตัดงบซื้อเรือด าน้ า  
ตัดงบซื้อเรือเหาะ ตัดงบซื้อ ซีทีเอ็กซ์ (CTX) ท่ีเขาเรียกว่าไม้แหย่แย้ มันใช้ตรวจระเบิด 
ไม่ได้ไปแหย่แย้ได้อย่างเดียว อันนี้ขอยืมค าพูดคุณจตุพร พรหมพันธุ์  อันนี้พาดพิง 
ในสิ่งท่ีดี แล้วงบประมาณกลาง ๔๖๘,๐๐๐ ล้านบาทท่ีท่านตั้งไว้เมื่อปีท่ีแล้ว แล้วปีนี้ 
ก็ตั้งเพิ่มขึ้นอีก มันมากสุดในประวัติการณ์แล้วนะครับงบกลาง งบกลางแปลว่าอะไรครับ 
พ่ีน้องประชาชน อ านาจอยู่ท่ีคนคนเดียวนะครับ ฝากเรียนท่านประธานด้วย ผมไม่เอ่ยนาม 
คนนั้นสามารถสั่งชี้โบ๊ชี้เบ๊ใช้อะไรก็ได้ในงบกลาง จะถูกระเบียบไม่ถูกระเบียบ เขามีวิธีใช้ 
จนถูกระเบียบก็แล้วกัน นี่คืองบกลางมากสุดในประวัติศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ๗ ด้าน 
ท่ีท่านใช้เงิน ๓ ล้านล้านบาท ผมดูแล้วมันไม่สอดคล้อง มันไม่คุ้มค่าน่าจะต้องปรับใหม่ 
เอามาช่วยเจียดจ่ายส่วนนี้สักหน่อยเถอะครับ ท่านประธานครับ ฝากไปถึงผู้มีอ านาจด้วยครับ 
คนไทยต้องพ้นทุกข์ คนไทยต้องมีสุขภาพดีถ้วนหน้า นี่คือสิ่งท่ีผมอยากเห็นพี่น้องประชาชน
คนไทยได้รับสิ่งนี้ครับ  
 

- ๙๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ธนัชญา ๙๘/๑ 
 
  มาดูนโยบายภัยแล้ง เมื่อสักครู่ผมต้องกราบขอบพระคุณมากนะครับ 
ท่านประธาน ผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีออกมาพูดเรื่องการแก้เรื่องน้ าท่วม เรื่องภัยแล้ง 
ผมฟังแล้วผมเข้ าใจท่านเลยว่า ท่านตั้ งใจมาก ท่านท าดี ท่ีสุดแล้วแต่มันได้แค่นั้น  
เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าท าดีกว่านั้นต้องท าอย่างไร ท่ีผ่านมาแล้งซ้ าซาก ท่วมซ้ าซาก  
วันนี้ ๒๖ เขื่อนอยู่ในภาวะวิกฤต มันเป็นการบริหารผิดพลาดไหม ใครไปดูหน่อยเถอะ  
ท่ีจริงผมมีตัวเลขนะ แต่ว่าลืมหยิบมา มันมีการปล่อยน้ าโดยท่ีไม่ได้ระมัดระวังเลยว่าปีนี้ 
จะเจอภัยพิบัติอะไร และท าให้บ้านเมืองขาดน้ าขนาดนี้ เดี๋ยวถ้าไม่พอใจผมจะเอาหลักฐาน
มาแฉครั้งต่อไป แน่จริงขึ้นมาตอบว่าไม่ใช่ เดี๋ยวผมจะขนหลักฐานมาแฉให้ดู นโยบาย  
เขียนดีมากเลยแต่ไม่ตอบโจทย์ ไม่แก้ปัญหา และยังอ้างบอกว่าจะต้องไปท า ตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติใช้เวลา ๒๐ ปี ขอประทานอภัยพูดภาษาโบราณได้ไหมครับ คนโบราณ 
บอกว่า กูตายก่อนหรือ ๒๐ ปีรอไหวหรือครับ สิง่ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีต้องสั่ง ขอโทษนะครับ 
ท่านประธานครับ ฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่ีต้องท าก็คือว่า ท่านทุ่มงบไปเลยครับ  
จะกี่ล้านล้านบาทใส่ไปเลย โครงการนี้คือโครงการน้ าแห่งชาติ บูรณาการทุกลุ่มน้ าเลย น้ าฟ้า 
น้ าบนบก น้ า ใต้ดิน น้ าผิวดิน เอามาบู รณาการให้หมด ๒๕ ลุ่มน้ า ใส่มาให้หมด  
ผมศึกษาหมดแล้วถ้าอยากได้ เดี๋ยวจะฝากให้ท่านนายกรัฐมนตรี ถ้าท่านท าโครงการนี้ได้ 
เขาเรียก โครงการประเทศไทยเขียว ผมไม่ได้ เลียนแบบ พลเอก ชวลิต นะ สมัยก่อน 
ท าอีสานเขี ยวแต่ ท่ีสุดมัน เหี่ ยว  เพราะว่ า ท่านไม่ ได้ เป็นนายกรัฐมนตรีต่ อ เนื่ อง  
แต่วันนี้นายกรัฐมนตรีเราน่าจะอยู่ยาวท าเรื่องนี้เถอะครับเพื่อช่วยคนไทยท้ังประเทศ 
โครงการประเทศไทยเขียว ถ้าท าได้มันคือการแก้ไขความยากจนและนี่ละครับ สนองนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง รถไฟความเร็วสูง อีอีซี (EEC) ท าเสร็จแล้วใครได้ประโยชน์ 
นายทุนใหญไ่ด้ประโยชน์ ต่างชาติได้ประโยชน์ ท่านให้ บีโอไอ (BOI) ให้อะไร สิทธิประโยชน์
เพียบเลย แล้วคนไทยท่ีไปลงทุนไม่ได้สิทธิประโยชน์จะสู้เขาได้ อย่างไร ทุนก็น้อยกว่า 
เทคโนโลยีก็น้อยกว่า การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ก็ไม่ได้เหมือนเขา ยิ่งกว่านั้นเกิดอะไรขึ้น
ทราบไหมครับ ฝากไปบอกเถอะครับ บีโอไอ (BOI) ผมก็ไม่ได้ต่อว่า บีโอไอ (BOI) นะ  
ต้องเป็นผู้บริหารท่ีไปคุม บีโอไอ (BOI) ฝากรัฐบาล รัฐมนตรีชุดใหม่ชุดนี้ด้วย ท่านรู้จักค าว่า 
เทคโนโลยีทรานเฟอร์ (Tecnology Transfer) ไหมครับ ตะบี้ตะบันให้ บีโอไอ (BOI) แต่ไม่มี 



 ๒๓๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                     ธนัชญา ๙๘/๒ 
 
เทคโนโลยี ท่ีจะท าให้คนไทยได้พัฒนาเลย มันน่าเสียดาย เสียดายจริง ๆ พี่น้องเอ๋ย  
มันน่าจะมีใครเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เรา เราจะได้เก่งสักที แล้ววันนี้มันทรานเฟอร์ 
(Transfer) เหมือนกันนะ แต่ว่าเป็นทรานแพลน (Transplant) แปลว่ามันยกมาท้ังโรงงาน
แล้วคนไทยกดปุ่มอย่างเดียว แล้วส่งเสริม บีโอไอ (BOI) ๔.๐ ท่านตามไปดูนะ โรงงาน 
ผลิตยางท่ีจังหวัดระยองของประเทศจีนท่ีมาตั้งอยู่จังหวัดระยอง ผมเข้าไปดูตกใจเลย 
ไม่มีคนงานเลยมีแต่โรบอท (Robot) มีแต่หุ่นยนต์ ๔.๐ มันคืออันนั้นนะครับ ถ้าจับรอยต่อ
ของการพัฒนาไม่ได้เราเสียหายและเสียเปรียบอย่างมากเลย แล้วคนไทยไม่ได้อะไรเลย 
นี่คือสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นฝากท่านประธานด้วย และถ้าเราท าได้นะครับ เกษตรจะเข้มแข็งมาก 
เป็นนโยบายแก้จนแล้ว เขาบอกว่าในน้ ามีปลา แต่เขาห้ามร้องเพลงนะครับ ในนามีข้าว 
นี่คือสิ่งท่ีเราจะได้พบเห็น แล้วถ้าเราไม่ท ามันจะแล้งซ้ าซาก จนในท่ีสุดประเทศไทย 
จะเป็นประเทศท่ีจะเกิดภัยพิบัติ และจะกลายเป็นทะเลทรายในท่ีสุด ท่านอย่ามองข้ามครับ 
โอกาสเป็นไปได้สูงนะครับ 
   ทีนี้มาเข้าเรื่องการเหลื่อมล้ า ฝากรัฐบาลชุดใหม่นี้เลยนะครับ ความเหลื่อมล้ า
ปรากฏว่าอย่างไรทราบไหมครับ ท่านช่วยกรุณาจดไว้ด้วยนะครับรัฐบาล ความเหลื่อมล้ า 
ประเทศไทยวันนี้สูง ท่ีสุดในโลก หน่วยงาน ซี เอส โกลบอล เว็ลธ รีพอร์ ต ๒๐๑๘  
(CS Global Wealth Report 2018) ความเหลื่อมล้ ามีอะไรบ้างผมจะบอกให้ เรื่องของ 
รวย จน ท่ีผมบอกให้รวยจนจุก จนจนตาย นี่มันติดอันดับโลกแล้ว การเข้าถึงทุนท่ีผมบอกว่า
คนจนเข้าถึงทุนล าบากมาก คนรวยเข้าถึงทุนอย่างไรทราบไหมครับ ยิ่งเจ้าสัวนี่กู้ง่าย
เหลือเกิน ธนาคารพยายามขอให้ใช้เงิน ช่วยใช้เงินหน่อยนะเจ้าสัว จะเอากี่หมื่นล้านบาท 
หลักประกันก็ไม่ต้องมี คนค้ าประกันก็ไม่ต้องมี ดอกเบี้ยก็แสนจะถูก นี่มันเป็นความ 
เหลื่อมล้ ามาก แต่คนจนเข้าได้ไหมครับ ไหนขอดูหลักประกันหน่อย มีโฉนดอยู่ผืนหนึ่ง
ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มันให้กู้แสนเดียว ฝากท่านรัฐมนตรีท่านใหม่ไปดูด้วยนะครับ 
เรื่องนี้ท่านต้องแก้ -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                   - ๙๙/๑ 
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แล้วก็บอกว่า เมื่อชาติปางก่อนคุณไปท าเครดิต (Credit) ไม่ดีไว้ วันนี้เครดิตบูโร (Credit 
Bureau) ยั ง ไม่ลบชื่ อคุณ ดั งนั้ นคุณกู้ ไม่ ได้  ยุบ เสี ย เลยหน่วยงานนี้  ยุบ ไป เ ถอะ  
นี่คือการเปลี่ยนแปลงประเทศ อย่าไปสนใจใคร การเหลื่อมล้ าเรื่องการถือครองท่ีดิน  
เศรษฐีระดับใหญ่ ๑ เปอร์เซ็นต์ของประเทศถือครองท่ีดิน ถือเป็นทรัพย์สิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์
ของประเทศ บางคนถือท่ีดิน ๖๐๐,๐๐๐ กว่าไร่ อันนี้ตามชื่อท่ีออกมานะ แต่ท่ีไปฝากไว้ 
นอมินี (Nominee) และท่ีไม่ใส่อีกเท่าไร เป็นล้านไร่ คนไทยอีกหลายสิบล้านคนไม่มีท่ีท ากิน
เลยท่านนายกรัฐมนตรีครับ กราบขออนุญาตฝากผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี
ด้วย ไม่มีท่ีท ากิน และสิ่งท่ีผมอยากจะฝากก็คือว่าเรื่องของอาชีพก็เหมือนกัน บางอย่าง 
สงวนได้ช่วยสงวนให้คนไทยได้ไหม วันนี้ร้านขายของช าเจ๊งหมดท้ังประเทศเลย เคยขาย 
ไข่เจียวได้ เดี๋ยวนี้ไปซื้อในร้านสะดวกซื้อท่ีกดแล้วเดินเข้าไปติ๊งต่อง ผมไม่เอ่ยนามนะครับ 
เพราะว่ามันพาดพิงบุคคลภายนอก นี่แล้วพ่อค้าแม่ขายจะเอาอะไรมาค้าขายมันท าแทน 
หมดเลย มันเป็นทุนใหญ่ใช่ไหม มันได้เปรียบใช่ไหม ท่านนายกรัฐมนตรีต้องช่วยคนไทย 
ท่ีล าบากยากจน ผมทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านนี้เอาจริงเอาจัง ฝากเลยครับ ท าเถอะครับ 
ผมหนุนเต็มท่ีเลยใครโจมตีท่านผมจะกันให้เลย เป็นองครักษ์พิทักษ์ให้เลย  
  มาดูเรื่องความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษา แปลว่าอะไรครับ ลูกคนจนเรียน
โรงเรียนวัด เรียนโรงเรียนเทศบาลท่ีเรียนฟรีท้ังหมด แต่โรงเรียนเทศบาลท่ีดี ๆ ท่ีว่าเข้ายาก ๆ 
นี่ เข้าไม่ถึงนะครับ เพราะว่าจะต้องมีค่าแป๊ะเจี๊ยะ ค่าอะไรต่าง ๆ เข้าล าบาก ไม่ได้  
ส่วนลูกคนรวยเรียนโรงเรียนดี ๆ เรียนครูดี ๆ เรียนอินเตอร์ (Inter) เรียนต่างประเทศ  
ครูอินเตอร์ (Inter) ลูกนักเรียนไทยก็เรียนโรงเรียนวัด ครูบ้านนอก นี่คือสิ่งท่ีเกิดขึ้นฝากแก้ไข
หน่อยเถอะครับ ผมเชื่อว่ารัฐมนตรีท่านใหม่ท่ีเข้ามาน่าจะท าเรื่องนี้ได้  
  ทีนี้มาดูเรื่องการรักษาพยาบาล เกิดอะไรขึ้นครับเรื่องการรักษาพยาบาล
เหลื่อมล้ ามากเลย วันนี้เจ้าสัวเอย ข้าราชการเอย รักษาดีมากเลย แต่คนยากคนจนรักษา 
อย่างอนาถา นี่มันเหลื่อมล้ านะครับแก้เสียทีเถอะครับ แล้ วผมมั่นใจนะรัฐมนตรีใหม่ 
ท่านนี้ ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นคนหนุ่มไฟแรงมีวิสัยทัศน์  
คนนี้เป็นผู้น าท่ีต้องจับตา ผมเชื่อว่าท่านท าได้แน่นอนและท่านจะท า  
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  ความเหลื่อมล้ าต่อไปคืออะไรครับ สิ่งท่ีผมอยากจะบอกก็คือว่านอกจาก 
เรื่องการศึกษาแล้วความเหลื่อมล้ าท าอาชีพ วันนี้ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ท่ีผมพูดเมื่อสักครู่นี้ 
ต่างชาติก็ เข้ามาผูกขาด ทุนจีนก็เข้ามา เมื่อก่อนนี้การจะซื้อผลไม้จากประเทศไทย 
ส่งประเทศจีน เราก็จะมีของคนไทยตัวแทนสหกรณ์หรื อใครก็ ได้ ไปเปิดท าขายให้  
แต่ปัจจุบันนี้ ไม่ได้นะครับ ล้งจีนมาท าเองเลย ห้องเย็นก็ของประเทศจีน การส่งออก 
ก็ของประเทศจีน ไปตลาดประเทศจีน ประเทศไทยไม่มีวันเข้าไปแตะได้ คุมตลาดแห่งอนาคต 
ซื้อล่วงหน้าไวเ้ลย นี่คือสิ่งท่ีเกิดขึ้นวันนี้คนไทยเสียเปรียบเทียบมากเลย  
  มาดูนโยบายต่อไป ผมจะไปเร็วนิดหนึ่ง ข้ามไปหลายเรื่อง เพื่อเคารพ 
ท่านประธานนะครับ นโยบายท่ี ๘ เกี่ยวกับเรื่องการคอร์รัปชัน จริง ๆ นโยบายท่ีท่านเขียนมา 
มันครอบไปหมดเลย ผมก็พยายามดูว่าข้อไหนใกล้ท่ีสุด แต่ถ้าไม่ใช่ก็เอาข้ออื่นแล้วกันท่ีอยู่ใน
เล่มนั้นไปเปิดดูต้องเจอแน่นอน ผมอยากจะบอกว่าเรื่องคอร์รัปชันหยุดโกหกจัดฉาก 
ตัดริบบิ้นได้ไหม หยุดได้แล้ว ท าจริง ๆ เถอะครับ วันนี้สถิติหน่วยงานหลายหน่วยงานฟันธงเลย
คอร์รัปชัน ปี  ๒๕๖๑  ๓๘ เปอร์ เซ็นต์  ปี  ๒๕๖๒  ๔๘ เปอร์ เซ็นต์  ค่าเฉลี่ยนะครับ  
อันนี้ขออนุญาตนะครับ ไม่เสียหาย ขออนุญาตนะครับ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขียนไว้ดีมากเลย 
คอร์รัปชันโดยเฉลี่ย ถ้าค่าเฉลี่ยกลาง ๆ นี่ ๒๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าขั้นสูงไป ๔๘ เปอร์เซ็นต์
นี่ ๔๘๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ประหยัดส่วนนี้ได้ไหม เอามารักษาพยาบาลได้ไหม -------------- 
 

- ๑๐๐/๑ 
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เอามาช่วยปรับหนี้เติมเงินได้ไหม นี่คือฝากให้ดูด้วยนี่คือดัชนีเรื่องของการคอร์รัปชัน 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐไปเปิดดูได้เลย สื่อมวลชนถ่ายไปเลยนะครับ แล้วก็ฝากนิดหนึ่งเถอะครับ 
เรื่องคอร์รัปชันตอนนี้ ได้ข่ าวว่ามีนายทุนใหญ่ ท่ีสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคหนึ่ ง  
ผมไม่เอ่ยนาม ไม่ทราบพรรคอะไร ก็มีการแย่งชิงกันถึงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน แล้วทราบว่านายทุนท่านนี้ ใหญ่โตมากเลย โตเร็วเหลือเกิน ไม่กี่ปี โตไม่รู้ 
กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ หุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์คุมเกี่ยวกับพลังงาน เขาบอกว่าเป็นทุนใหญ่จริง ๆ 
ของพรรคนี้ สามารถเปลี่ยนรัฐมนตรีได้ ผมสงสารท่านสุริยะมากเลย ขออนุญาตพาดพิง 
เอ่ยนามท่าน ท่านเป็นคนมีความรู้ความสามารถ ถ้าคนนี้อยู่กระทรวงพลังงานรับรองเลยว่า
ท าได้ดีแน่เลย แต่ก็ต้องเปลี่ยนเอาคนอื่นเข้ามา เหตุอะไรนี่สื่อมวลชนไปเจาะลึกเอานะครับ 
แต่ผมรู้มาในสภาแห่งนี้ไม่สมควรจะน ามาพูด และถามว่าท าไมถึงรีบจะเร่งจะพยายามผลักดัน
ให้โครงการไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ท่ีกระบี่ ๕,๐๐๐ เมกะวัตต์ พยายามผลักดันให้มันเกิดให้ได้ 
ท้ัง ๆ ท่ีมันเป็นโครงการไฟฟ้าท่ีเป็นสารพิษคนในโลกเขาเลิกใช้แล้ว ฝากไปถึงนายทุน 
คนนี้ด้วย คุณจะรวยอย่างไรแต่ต้องคิดถึงคนไทยด้วย คิดถึงอนาคตคนไทย คิดถึงลูกหลาน 
คิดถึงว่าเขาจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไร แล้วเมืองท่องเท่ียวอย่างกระหรี่ ไม่ใช่ ขอโทษ  
มันคอแห้งมากเลยท่านประธาน เมืองท่องเท่ียวอย่างกระบี่ ผมไม่อยากให้ท่านง่วงนอน  
เป็นลีลาในการอภิปราย ขออนุญาตถอนนะครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  คุณศรัณย์วุฒิครับ ขอโทษเสียด้วยครับ 
  นายศรัณย์วุฒิ  ศรัณย์ เกตุ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์ )   :    
เมืองท่องเท่ียว แล้วก็กลายเป็นว่าจะไปสร้างโรงไฟฟ้าท่ีเป็นสารพิษ เป็นพิษ นี่คือสิ่งท่ีผมฝาก
ไว้ว่านายทุนท่านนี้เขามีอิทธิพลเหลือเกิน แล้วสิ่งท่ีผมจะบอกว่าข่าวว่าทุนใหญ่ทุนนี้ก าลังรอ
งาบสัมปทานใหญ่ ๆ ในกระทรวงพลังงานอีกหลายโครงการ ท่านจับตาดูด้วยครับ ผมไม่ได้
บอกว่าเป็นใคร เชิญมาฟ้องเลยครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ศรัณย์วุฒิครับ ผมขออภัยด้วย 
ทางพรรคของคุณแจ้งมาว่าเวลาของคุณหมดแล้วครับ 
  นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์)  :  เอาละครับ 
สรุปแล้วท่านประธานครับ ขออนุญาตสรุปแล้ว ผมเคารพท่านประธานมากเลย ผมถือว่า 
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โชคดีมากได้อภิปรายช่วงท่ีท่านประธานอยู่ เพราะว่าท่านเป็นคนท่ีไม้บรรทัดตรงเลย  
อาของผมเป็นนักการเมืองใหญ่ในอดีต เป็น ส.ส. เกือบ ๑๐ สมัย เคารพท่านประธานมาก  
พูดถึงท่านประธานในทางท่ีดีตลอด ผมเคารพท่านมาก ผมอีกนิดเดียวท่านประธานครับ  
มาดูเรื่องความเหลื่อมล้ า เรื่องความยุติธรรมสั้น ๆ นิดเดียว เดี๋ยวก็จบแล้วนะครับ  
ท่านประธาน อย่าประท้วงนะครับ ถ้าประท้วงผมลากยาวนะ ผมยังมีอีก ๕ แผ่น เมื่อสักครู่นี้
ผมเอาออกไปนะ ยกตัวอย่างเช่น นาฬิกาหรูยืมเพื่อนมาไม่ผิด ทุกคนติดตามแล้วลองคิดเอง
แล้วกันว่าอันนี้ยุติธรรมไหม ปล่อยกู้กรุงไทย หลายคนติดคุกแต่บางคนรอด อันนี้ 
ยุติธรรมไหม ม็อบ (Mob) พัทยาโดนหมดท้ังโขลง รอดไอ้โบ้คนเดียว ผมไม่ได้บอกว่าโบ้ไหน 
ไอ้โบ้ เพื่อนผมชื่อไอ้โบ้ มันรอดอยู่คนเดียว นี่หรือครับคือความยุติธรรม ท่านใช้มาตรา ๔๔ 
ปลด ย้ายคนเป็นพันเลยนะ เข้าไปสู่สุสานคนเป็น ผมเรียกว่าสุสานคนเป็น จะย้ายไปไว้ท่ีไหน  
นั่นละครับ คือไปนั่งอยู่ท่ีสุสานคนเป็นเพราะเขายังไม่ตาย แต่มันเจ็บปวดครับ บางคนไม่ได้
ท าอะไรผิดเลยท่านย้ายเขา แต่บางคนท่านบอกว่าเขาท าผิด เขาเป็นคนเลว แต่พอเขามาอยู่
พวกท่านปุ๊บ หมอนี่เป็นคนดีในฉับพลัน ในบัดเดี๋ยวนั้น ผมสงสารมากอดีตนายกรัฐมนตรี 
ยิ่งลักษณ์ ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ย้ายคุณถวิลคนเดียว ผมไม่เอ่ยชื่อถวิลไหนนะ รัฐบาลต้อง
ล้มเลยนะครับ ดูสิครับนี่คือความยุติธรรม ผมไม่อยากพูดถึงเรื่องการจัดเลี้ยงท่ีป่าวังน้ าเขียว 
โต๊ะจีนท่ีว่าเป็นนายทุนใช่ ไหม เป็นสปอนเซอร์  (Sponsor) ใช่ ไหม ผมไม่อยากพูดถึง  
แต่พูดไปแล้ว 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ผมขอน าหนังสือของผู้แทนฝ่ายค้าน
เรียนให้ทราบว่าเวลาคุณศรัณย์วุฒิในส่วนฝ่ายค้านหมดแล้วครับ  

 
- ๑๐๑/๑ 

 
 
 
 



 ๒๔๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        จงถนอม ๑๐๑/๑ 
 
  นายศรัณย์วุฒิ  ศรัณย์ เกตุ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์ )   :   
ขออนุญาตท่านประธานครับ ผมได้จากพรรคเพื่อชาติ ๑๐ นาที แต่ผมไม่ใช้ ผมจะสรุป
เดี๋ยวนี้ ภายในนาทีก็จบแล้วท่านประธานครับ กราบขอประทานอภัย ผมเคารพท่านมาก  
นิดเดียว เอาเป็นว่าวันนี้เรื่องความเหลื่อมล้ าในความยุติธรรมมีหลายเรื่องผมจะยกข้ามไป 
ฝากว่าท่ีรัฐมนตรีหรือว่าได้เป็นแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปดูด้วย องค์กรอิสระ
ไปดูด้วยนะครับ อย่าให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ ท่ีไหนก็ตามถ้าไม่มีความยุติธรรม ท่านอย่าหวัง
เรื่องจะเป็นความสามัคคี อย่าหวังว่าประเทศชาติจะเจริญ ความยุติธรรมคือหัวใจส าคัญ 
  สุดท้าย ความล้มเหลว ๕ ปีท่ีผ่านมาเป็นตราบาปของท่านนะครับ ผมไม่เอ่ยชื่อ
ของใคร ท่านต้องชดใช้  พวกเราวันนี้ ได้ชี้ทางให้ ท่านแล้ว อยากให้ท่านเอาไปท า  
ไปแก้เถอะ กราบเรียนท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรี ท่านต้องท า ท าเพื่อประเทศชาติ 
ท าเพื่อประชาชน ต้องท าให้ได้ ท่านท าประเทศเสียหายมามากพอแล้ว เห็นแก่อนาคต
ลูกหลานเถอะครับ หากท่านท าไม่ได้ หรือไม่ตั้งใจจะท า และไม่มั่นใจ ท่านลาออกเถอะครับ 
ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท้ังหมดท่ีให้พูดไปอีกฝ่ายหนึ่ง 
ก็มีสิทธิท่ีจะชี้แจงนะครับ เมื่อสักครู่นี้มีผู้ประท้วงเรื่องน าภาพพรรคมา มีอะไรจะอธิบาย 
อนุญาตนะครับ  
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ขออนุญาตครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านนายกรัฐมนตร ีเชิญเลยครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรั ฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานไปถึงสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ  
กระผมก็จ าเป็นต้องพูดกับพี่น้องประชาชนท่ีเฝ้าดูอยู่ทางบ้านด้วย คงไม่ต้องปรบมือนะครับ
ข้างนอกผมชื่นชมในกรณีท่ีท่านพูดมาท้ังหมดครอบคลุมในทุกประเด็น ผมก็ฝากว่าขอให้ท่าน 
ลองพิจารณาการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเอง แล้วจะบริหารสิ่งท่ีท่านพูดมาได้อย่างไร  
ท่านพูดมามีหลักการ ท้ังสิ้ น  ผมตอบเรื่ อ งแรกก่อน  เรื่ อ งการรักษาความสมดุล 
ในเรื่องของอเมริกา ยุโรป อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ หรือแม้กระท่ังในเรื่องของการเป็นเจ้าของ 



 ๒๔๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        จงถนอม ๑๐๑/๒ 
 
ทรัพย์สินมาก คนรวย คนจน มีท้ังประเทศ มีทุกประเทศในโลกใบนี้ อเมริกาก็มี มีเงิน  
มากท่ีสุดในไม่กี่ธุรกิจหรอก ไม่กี่คน มันมีเหมือนกันท้ังโลก อันนี้คือโลกเสรี โลกการค้าเสรี  
แต่เราก็ต้องมาปรับแก้ของเราว่าท าอย่างไรจะให้ทุกคนได้เข้าถึงในสินทรัพย์เหล่านี้ 
โดยพื้นฐานของเราท่ีแตกต่างกันมาก เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
เรามีทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับไปสู่ 
การเป็นระดับยุทธศาสตร์ ระดับยุทธศาสตร์คือใหญ่ยิ่งกว่าทวิต่อทวิ เพราะยุทธศาสตร์ 
คือยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นมา  
   ในเรื่องของ เอฟทีเอ (FTA) ผมได้มีการพูดคุยหารือกันมาตลอด ๕ ปีท่ีผ่านมา 
หลายประเทศได้มีข้อตกลงกันแล้ว เพียงแต่ว่าเขารอเมื่อไรท่ีมีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง 
เขาพร้อมท่ีจะลงนาม พร้อมท่ีจะแก้ไข แต่ยังมีบางคนท่ีไปท าให้เขาไม่ลงนาม ไม่รู้ว่าใคร  
ก็ไปหาดูแล้วกันนะครับ  
  อีกอันท่ีเราก าลังท าอยู่คือ อาร์เซ็ป (RCEP) อาเซียน (ASEAN) เราจ าเป็นต้อง 
มีการเจรจา อาร์เซ็ป (RCEP) ของอาเซียน (ASEAN) ไปด้วยกัน ซึ่งเราขับเคลื่อนอยู่ใน 
เวทีของอาเซียน (ASEAN) ท่ีจะเป็นกติกาการค้าส าคัญของอาเซียน (ASEAN) เราไม่เคยมี 
เราก็จะดันอาเซียน (ASEAN) ออกมาให้ได้ในปีนี้เป็นกติการ่วมกันนะครับ 
  เรื่องการบริหารบิ๊ก ดาตา (Big Data) ผมพูดมา ๕ ปีแล้ว วันนี้เดินหน้า 
ไปเยอะ วันหน้าเดี๋ยวลองฟังดูสิว่าดิจิทัลเขาท ามาแล้วถึงไหน การให้บริการประชาชน 
การให้บริการภาคธุรกิจเอกชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บิ๊ก ดาตา (Big Data) ฝึกคนขึ้นมา 
มีการผลิตคนมาท าในเรื่องบิ๊ก ดาตา (Big Data) ในเรื่องของดาตา อะนาลีซิส (Data 
Analysis) วันนี้ต้องบริหารราชการลักษณะนี้ ขอบคุณ รัฐบาลท าอยู่แล้ว เรื่องสิทธิมนุษยชน
กับการท าผิดกฎหมายพูดไปแล้ว วันนี้ปัญหาของประเทศเรามันไม่ใช่อย่างท่ีท่านพูด 
หลายประการ ผมก็ขอชี้แจงด้วยข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเรามีอยู่ รัฐบาลจ าเป็นต้องบริหารราชการ
จากข้อมูลท่ีมีอยู่ ส่วนหนึ่งก็มาจากประชาชน --------------------------------------------------- 
 
              - ๑๐๒/๑ 



 ๒๔๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        พุทธชาติ ๑๐๒/๑ 
 
เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องแก้ท้ัง ๒ อย่างท้ังในส่วนของรัฐบาลเอง การอ านวยความสะดวก 
กฎหมาย กติกาหรือว่ากลไกต่าง ๆ ต้องแก้ในระบบราชการ ท้ังนี้เพื่ออ านวยความสะดวก  
ให้ภาคประชาชน เพราะฉะนั้นถ้าท้ัง ๒ ฝ่ายไม่ช่วยกันแก้มันไปไม่ได้หรอกนะครับ 
  เรื่องของแรงงาน วันนี้เราต้องดูว่าแรงงานมันมี ๒ ประเภท แรงงานข้ามชาติ 
แรงงานต่างด้าวกับแรงงานในประเทศ มีจ านวนถึง ๓,๐๐๐,๐๐๐-๔,๐๐๐,๐๐๐ คน ต่างชาติ 
ก็มีมากกว่าด้วยซ้ าไปนะครับ เพราะฉะนั้นการดูแลถ้าเราให้สูงขึ้น เร าต้องให้สูงขึ้น 
ท้ัง ๒ ประเภท เราแยกให้ไม่ได้ เมื่อ ๒ ประเภทนั้นสวัสดิการต่าง ๆ ตามมาเหมือนกัน
ท้ังหมด เพราะฉะนั้นก็ต้องไปพิจารณาดูว่ามันจะท าได้แค่ไหน อย่างไร ผมไม่ได้ปฏิเสธว่า 
จะไม่ท าให้นะครับ แต่ภาระมันก็จะมากขึ้นพอสมควรนะครับ 
  เรื่องการปลูกพืชอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ก็พูดไปแล้ว  
  เรื่องการค้าขายเจ๊ง ผมก็อยากจะถามว่ามันจริงหรือไม่ มันเจ๊งทุกท่ีเลย 
หรืออย่างไร ผมก็ไม่แน่ใจนะ เพราะบางคนท่ีผมดูในท่ีมาออกโทรทัศน์บ้าง ท่ีเขามาพูดทาง 
ทางวิทยุ ทางอะไรต่าง ๆ โทรทัศน์หรือในเอกสาร หนังสือพิมพ์ เขาก็มีรายได้ดีขึ้น 
เมื่อเขาปรับตัวเอง การเกษตร การค้าขาย การค้าขายออนไลน์ (Online) ดี ๆ เขาก็เยอะ 
อย่าใช้ค าว่า ท้ังหมดเจ๊ง ถ้าอย่างนี้มันแช่งตัวเองนะครับ เพราะฉะนั้นผู้บริโภค วันนี้  
เราต้องมองว่า ผู้บริโภคเท่าเดิมใช่ไหม คนไทยซื้อของเท่าเดิมใช่ไหม มีคนเป็นลูกค้าเท่าเดิม
ใช่ ไหม แต่ลูกค้ าส่วนหนึ่ ง เขาไปซื้อขายออนไลน์  (Online)  เพราะฉะนั้นแน่นอน 
ผู้บริโภคมันต้องลดลง ตราบใดก็ตามท่ีร้านค้าปลีกยังไม่ปรับปรุงตัวเอง ไม่พัฒนาสินค้า 
ไม่พัฒนาคุณภาพ ยังขายแบบเดิม ๆ อยู่ แน่นอนครับคนเขาก็ไม่นิยม เราต้องมาช่วยตรงนี้ 
เพราะฉะนั้นพูดให้มีหลักการว่าเราจะต้องช่วยตรงนี้ด้วย ร้านค้าปลีก ตลาดค้าสด อะไรต่าง ๆ 
เหล่านี้ ผมเคยไปเย่ียมตลาดค้าสด เขาบอกแต่ก่อนขายดี พอเริ่มขายไม่ดีก็ตอนท่ีมาสร้างตึก
รอบ ๆ ตลาดนี่ละ ผมก็ถามจะให้ผมแก้อย่างไร เขาบอกให้ผมรื้อตึกรอบ ๆ ให้หมดเลย  
คนจะได้มาซื้อมากเท่าเดิม นี่ความคิดของประชาชนเป็นอย่างนี้ ท่านต้องอธิบายให้เขาด้วย
เวลาท่านฟังเขามานะครับ ผู้บริโภคเท่าเดิม คนซื้อก็ต้องลดลง เพราะไปซื้อออนไลน์ 
(Online) นี่คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในยุคนี้นะครับ รักความสะดวกสบาย 
แต่ท่านลองมองในมุมกลับสิครับ ท าไมเขาถึงไปซื้อตรงโน้น เขามีรายได้ดี ขึ้นหรือเปล่า 



 ๒๔๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        พุทธชาติ ๑๐๒/๒ 
 
ในเมื่อเขาไปซื้อของท่ีมันแพงขึ้น ไปซื้อในห้างมากขึ้น เพราะเขามีรายได้ดีขึ้นไหม ต้องมองใน ๒ มุม 
เรื่องแรงงาน ไม่ได้ไปหลอกใครนะครับ ผมคิดว่าแรงงานขณะนี้มันก็มีอยู่แล้ว ๓๐๐-๓๕๐ บาท
แต่ละจังหวัดมันก็มีอยู่แล้วตามค่าแรง คราวนี้แรงงานท่ีจะเพิ่มเป็น ๔๐๐ บาท ๔๒๕ บาท 
๕๐๐ บาท  ๘๐๐ บาท มันมีอยู่แล้วถ้ามีฝีมือพัฒนาฝีมือแรงงานมันขึ้นถึง ๘๐๐ บาท ขึ้นถึง 
๑,๐๐๐ บาท ไปดูสิครับช่างปูกระเบื้องช่างอะไรต่าง ๆ รายได้ดี มี ประเภทท่ีเรียงกระเบื้อง
สวย ๆ เขาก็ได้ดีอยู่แล้วตามคุณภาพฝีมือ แต่เราจะต้องพัฒนาอย่างไรไปว่ากันมานะครับ 
ผมก็ยินดีรับไป มีการพัฒนาให้สูงขึ้นในอนาคต  
  การปล้นฆ่า อันนี้มันก็ปัญหาสังคมนั่นละ วันนี้ถ้าพูดแบบนี้ ขอโทษไม่ได้ 
ชี้ท่าน ถ้าพูดอย่างนี้หรือพูดอะไรท่ีมันเฟกนิวส์ (Fake news) เรื่องไม่จริง มันรุนแรงขึ้น 
ทุกอย่างละครับ ท่านพูดอะไรก็ได้อย่างนั้นละ เพราะฉะนั้นวันนี้เด็กแว๊นก็มี ตีกันบนถนนก็มี
เด็กนักเรียน ต้องแก้สิครับ โทษแต่รัฐบาลอย่างเดียว ผมว่าไม่มีใครแก้ได้ รัฐบาลท่านก็ 
แก้ไม่ได้ กยศ. ก าลังพิจารณาอยู่นะครับว่าจะไปใช้เส้นทางใด ถ้าท่านบอกว่ายืมแล้ว 
ไม่ต้องใช้ ให้ไปเรียนถึงปริญญาตรี คนกว่าจะจบปริญญาตรีใช้เงินคนละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ถ้าเรียนหมอ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท หาเงินมาเถอะครับ ผมแจกให้ได้หมดละ ก็ต้องไปหาวิธีการ
ทางท่ีเหมาะสม มีกองทุนมีต่าง ๆ กองทุนการศึกษาพิเศษไปว่ามา การปรับหนี้ เรียนฟรี 
อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ มันอยู่ในนโยบายท้ังนั้นละ แต่มันอยู่ในกล่องเมื่อสักครู่นี้ ท่านก็ไปหา
วิธีการท านะครับ ถ้ามันได้ทีเดียวก็ท าไป ถ้าเงินไม่พอท่านก็ท าทีละขั้นทีละตอนไปนะครับ 
  ท่านบอกว่าเอากระเป๋าซ้ายไปใส่กระเป๋าขวา แต่กระเป๋าท่ีมันแฟบคือรัฐบาล
ไม่มีสตางค์นะครับ เพราะฉะนั้นท่านต้องดูตรงนี้ด้วย แม้กระท่ังแรงงานต่างด้าวเขาใช้ในประเทศ
ของเราอย่างประหยัดแล้วเขาส่งเงินตรงนี้ แทนท่ีจะหมุนเวียนในประเทศไทยเขาส่งกลับบ้าน
เขาอีกด้วย นั่นละครับคือปัญหาการใช้เงินในระบบของเรา หนี้ดี หนี้เสีย เอ็นพีแอล (NPL) 
เราก็มีกองทุนต่าง ๆ ให้มากมาย ลดโน่นลดนี่ให้ แต่ท้ายท่ีสุดก็ไม่มีเงินใช้หนี้ แม้กระท่ัง 
การบริหารจัดการเรื่องหนี้นอกระบบ เจรจาพูดคุยกันมา เซ็นสัญญากันเรียบร้อยปรากฏว่า
ถึงเวลาพอคืนโฉนดให้แล้วเขาก็ไม่คืนให้ เพราะว่าไม่ยอมใช้เขาเลย นี่ละคือคนไทยจะต้อง
แก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ จิตส านึก เงินในธนาคารไม่ใช่เงินของผม ไม่ใช่เงินของท่าน ---------- 
                - ๑๐๓/๑ 



 ๒๔๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          อารีรัตน์ ๑๐๓/๑ 
 
เป็นเงินของทุกคนในห้องนี้ฝากธนาคารท้ังสิ้น เขาเอามาประกอบการธุรกิจ ท่านอยู่ดี ๆ  
จะให้ไปยกเลิกหนี้สิน ธนาคารเขาเจ๊งไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ท่านต้องเข้าใจไม่ใช่เงินผม  
คนจนตายลูกเดียวหาหมอ วันนี้ เรียกว่า ระบบประกันสุขภาพ มีเพิ่มรายหัวมากขึ้น 
ข้าราชการคือราชการ ถ้าไม่อย่างนั้นทุกคนก็มาเป็นข้าราชการ เราก็ก าลังปรับแก้ตรงนี้อยู่  
ไม่ใช่ว่ารังเกียจข้าราชการ แล้วเวลาเขาท างานมันท างานเหมือนกันหรือไม่ละ แรงจูงใจ 
สิทธิประโยชน์ในการเป็นข้าราชการมันมีหรือไม่ละ มันต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับ คนจน 
ไม่ได้ตายลูกเดียวหรอกนะครับ วันนี้ก็มีท้ังการดูแลเรื่องปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ดูแลสุขภาพ  
สิ่งส าคัญท่ีสุดคือท่านต้องสอนให้คนออกก าลังกาย มันไม่ตายหรอกครับ ออกก าลังกาย  
ท่านบอกจะรักษาพยาบาล เท่าไรมันจะพอ วันนี้ค่ารักษาพยาบาลในโรคท่ีเป็นแล้วไม่ตาย 
แต่ไปรักษานาน นั่นละคือการสิ้นเปลืองการรักษาพยาบาลใช่ไหม กินเหล้า สูบบุหรี่ หลาย ๆ เรื่อง
ไม่ออกก าลังกายพวกนี้ ไม่ตายหรอกครับแต่ทรมาน ค่ารักษาพยาบาลเยอะ ถ้าขจัดเรื่อง 
พวกนี้ ได้มันก็รักษาพยาบาลได้น้อยลง วันนี้ โรงพยาบาลท าไมเขาถึงดูแลได้ไม่ดีนัก 
โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาล ๕,๐๐๐ คนต่อวัน เข้าไป ๘,๐๐๐ คน เข้าไป ๑๐,๐๐๐ คน 
เราก็ต้องไปแก้ปัญหาข้างล่าง โรงพยาบาลประจ าต าบล ดูแลท่ีบ้าน หมอ ครอบครัว เดินสาย 
๑ ต่อ ๓๐,๐๐๐ คน รัฐบาลก าลังท าเรื่องนี้มาตลอด ก าลังจะท าต่อเนื่อง อสม. ดูแลคนป่วย 
ท่ีบ้าน เคยมีหรือไม่แบบนี้ อย่ามาบอกว่ารักษาฟรี รักษาฟรี รักษา ๓๐ บาท แก้มาตั้งเยอะ
ตั้งแยะแล้วไปดูด้วย ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดูแลคนจน ต้องหาวิธีการดูแลคนจนให้ได้  
ก็แล้วกัน หลายประเทศเขาท ามาแล้ว หลายประเทศเขาบอกประเทศไทยท าได้อย่างไร 
ประเทศเขารวยกว่าเราเขายังท าไม่ได้เลย แปลกหรือไม่ละครับ เพราะฉะนั้น ท่ีหาว่า 
การเอื้อเจ้าสัวท่ีว่า ผมไม่ได้สนิทสนมกับเจ้าสัว เขาไม่ได้เอาเงินมาให้ผม เวลาคนท่ีเขามา
ประมูลทุกอย่างเขาประมูลตาม ทีโออาร์ (TOR) มันจะมีสักกี่คนท่ีประมูลท่ีเป็นเศรษฐี 
ในประเทศไทยกับต่างประเทศ วันนี้เปิดประมูลในลักษณะท่ีเป็นอินเตอร์ บิดดิง ( Inter 
bidding) อย่างท่ีท าท่ี อีอีซี (EEC) ใช่ไหมครับ มีตั้ง ๑๓ กลุ่ม ๑๓ ประเทศเข้ามาประมูล 
แล้วปรากฏว่าประมูลแล้วคนไทยได้กลายเป็นเอื้อประโยชน์คนไทย มันใช่ไหมละครับ  
ผมไปปิดกั้นเขาตรงไหน งบกลางท่ีว่าอะไร ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ตัวเลขมาจากไหน  
งบกลางบอกผมชี้เองได้หรือ ผมสั่งให้ได้หรือเอาเงินงบกลางไปแจก มันใช้ไม่ได้หรอกครับ  



 ๒๔๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          อารีรัตน์ ๑๐๓/๒ 
 
ถึงจะเป็นงบกลางมันก็ตั้งแผนงานโครงการขึ้นมา แล้วขออนุมัติ ครม. ผ่านการกลั่นกรอง 
ของส านักงบประมาณ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไม่มีหรอกครับ 
จะอนุมัติได้อย่างไร มีแต่เวลาไปต่างจังหวัดเขาขอมา ขอโครงการน้ า โครงการถนนเล็กๆ น้อย ๆ 
ผมก็ให้กระทรวง หน่วยงานเขาไปท าเข้า ครม. มา ถ้าตรวจสอบผ่านแล้วก็อนุมัติ ให้ 
ผมเติมให้ตั้งเยอะ จริง ๆ งบประมาณตรงนี้ใช้ส าหรับงบเร่งด่วนท่ีเราต้องการ ๒. แก้ปัญหา
ภัยพิบัติ เยียวยาในเรื่องของแล้งซ้ าซาก ท่วมซ้ าซากนี่ละ การบริหารจัดการน้ า ๒๐ ปี 
ใครจะไปคิดแบบนั้น ๒๐ ปี มันท าไปทุกปีละครับ เมื่อถึง ๒๐ ปีมันก็จะสมบูรณ์ วันนี้ ๕ ปี 
ก็ท ามาเยอะแล้ว ท ามาเป็น ๔ เท่าของรัฐบาลก่อนหน้านี้ ไปดูตัวเลข การลดความเหลื่อมล้ า 
เข้าถึงทุน กู้อะไรต่าง ๆ ท่ีไหนเขามีกู้ไม่มีหลักทรัพย์ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ รัฐบาลนี้มีกองทุน
หลายอันท่ีพยายามจะลดเรื่องของหลักทรัพย์ค้ าประกัน ปรากฏว่า  เอ็นพีแอล (NPL)  
เสียเยอะ และจะเอาจากไหน ก็ต้องสอนให้เขาว่าจะท าอย่างไร โครงสร้างการปรับลด 
ได้อย่างไร มีกติกาอย่างไร พอเราเข้าไปเคลียร์มาก ๆ ปรากฏว่าไม่ต้องใช้หนี้ มันใช่หรือไม่  
ละครับอย่างนี้ มันสอนให้คนเป็นอย่างนี้ได้หรือไม่ เขาต้องรู้จักความรับผิดชอบ เป็นหนี้แล้ว
ต้องใช้ เรื่องท่ีดิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ๖๐๐,๐๐๐ ไร่ มันก็เป็นข้อเท็จจริงนั่นละ แต่ถามว่า 
ก่อนท่ีเขามี ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เขาเสื่อผืนหมอนใบมาหรือเปล่า แล้วแต่ก่อนท่ีเหล่านี้ 
เป็นของคนไทยหรือเปล่า แล้วจากท่ีเขามีเสื่อผืนหมอนใบเขาท าไมถึงมีวันนี้มากขึ้นเท่านี้ 
และคนท่ีมีท่ีดินท าไมมันกลายเป็นคนเสื่อผืนหมอนใบแทน ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน  
มันมาด้วยกฎหมายหรือเปล่า เขาซื้อถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าก็ไปว่ากันมา  
อย่ามาต าหนิกันมากมายนักเลย รัฐบาลจะเคลียร์ทุกอัน เพราะฉะนั้นคนรวยแม้กระท่ัง 
ท่านก็จะต้องเสียภาษีต่อไปในอนาคต สงวนอาชีพ ร้านค้าปลีก ร้านค้าสะดวกซื้อ ก็ไปดู
ประชาชนเขาเลือกซื้อ การศึกษา โรงเรียนดี ลูกคนจนเรียนวัด ก็จะต้องปรับปรุงโรงเรียนวัด 
โรงเรียนเทศบาลเหล่านี้  ให้มันดีมี คุณภาพ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียน 
ท่ีเสียแป๊ะเจี๊ยะแจ้งมา ติดคุกปลด ครูบ้านนอกไม่มี เขาก าลังพัฒนาอยู่ 
   (นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ยืน
และยกมือขึ้น) 
                        - ๑๐๔/๑ 
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ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)     ดรุณี ๑๐๔/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านนายกรัฐมนตรีมีผู้ประท้วงครับ 
เชิญเลยครับ 
  นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ กระผม นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดอุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย ผมกราบเรียนท่านประธานขออนุญาตประท้วงผู้ท่ีก าลัง
อภิปรายและก าลังชี้แจงนั้น ได้พาดพิงผมหลายประการ ยกตัวอย่างบอกว่างบกลางเอามา
จากไหน นี่นะครับ สื่อมวลชนช่วยดู ช่องกลางนี้นะครับ นี่คืองบกลางจาก เดอะสแตนดาร์ด 
(The Standard) ชื่อถือได้ ท่ีสุดและผมไม่ได้ยกเมฆมาเลย เดี๋ยวขออนุญาตฝากผ่าน 
ท่านประธานไปให้ผู้ท่ีก าลังพาดพิงผมด้วยนะครับ จะได้ทราบว่าท่ีมาของงบกลางเป็นอย่างไร 
ส่วนท่านชี้แจงบอกว่างบกลางมันใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ง่าย แต่ว่าต้องผ่าน ครม. ใครนั่งหัวโต๊ะ ครม. 
ผมขออนุญาต เรื่องท่ี ๒ ท่านพาดพิงคนที่มีท่ีดิน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านศรัณย์วุฒิครับ ไม่ ได้มี 
การพาดพิง เป็นการตอบประเด็นท่ีท่านศรัณย์วุฒิได้อภิปรายมา ส่วนประเด็นท่ีตอบนั้น
ถูกต้องหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ 
  นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์)   :  ถ้าผม 
ไม่ชี้แจงประชาชนจะไม่ทราบข้อเท็จจริงนะครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ถ้าชี้แจงก็ต้องเป็นเรือ่งทีหลังนะครับ  
  นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์)  :  ถ้าอย่างนั้น
ท่านประธานเดี๋ยวเปิดให้ผมชี้แจงทีเดียวนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ได้ครับ ถ้าเกี่ยวข้องนะครับ  
เชิญท่านนายกรัฐมนตรีต่อครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  โอเค (OK) นะครับ ขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ เรื่องงบกลางเดี๋ยวไปดูกัน
ตัวเลขท่ีแท้จริง งบประมาณมีการจ าแนกตามกลุ่ม งบประมาณจ่ายบุคลากรภาครัฐ 
งบจ่ายกระทรวง งบจ่ายแรงงาน ตัวเลขเดี๋ยวลองมาเทียบกระทรวงการคลังดูสิว่าของเขา 
 



 ๒๕๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)     ดรุณี ๑๐๔/๒ 
 
ตรงหรือไม่ เอามาจากกระทรวงการคลังของเราหรือเปล่า ช่วยกันตรวจสอบด้วยแล้วกัน  
ผมขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีมากเลย ขอบคุณท่านครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญเลยครับ ท่านประท้วงใช่ไหม 
เชิญครับ 
  นายถวิล เปลี่ยนศรี  สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ ถวิล เปลี่ยนศรี สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรัฐสภา 
ผมไม่ได้ประท้วงท่านผู้ ใด แต่ว่าใช้สิทธิพาดพิง ท่านประธานครับ ท่านจ ะอนุญาต 
ให้ผมใช้สิทธิพาดพิงไหมครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ได้ครับ ผมไม่ได้ยินครับ 
   นายถวิล เปลี่ยนศรี สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  เมื่อสักครู่ท่านสมาชิก 
ผู้มีเกียรติจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ผมจ าชื่อท่านไม่ได้ แต่จ าได้ว่าท่านมีหนวด กล่าวถึงผมว่า  
ท่านนายกรัฐมนตรีใช้มาตรา ๔๔ ย้ายข้าราชการเป็นร้อยคนไม่เป็นไร แต่ท่านอดีต
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ย้ายผมคนเดียวต้องพ้นจากต าแหน่ง ท่านจ านามสกุลผมไม่ได้  
แต่ท่านใช้ค าว่า ถวิล ซึ่ งมีคนเดียวครับท่ีถูกย้ายแล้วท่านนายกรัฐมนตรียิ่ งลักษณ์ 
พ้นจากต าแหน่งก็คือผม เพราะฉะนั้นถ้าผมไม่ชี้แจงก็จะเกิดความเสียหายกับผม ในท านองว่า 
ผมเส้นใหญ่หรืออย่างไร ย้ายผมคนเดียวนายกรัฐมนตรีต้องพ้นจากต าแหน่ง ผมขออนุญาต
ท่านประธานท่ีเคารพว่า ขออนุญาตชี้แจงนะครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ 
  นายถวิล เปลี่ยนศรี สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  มีคนพูดกับผมอย่างนี้
เยอะแยะว่าท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้มาตรา ๔๔ ย้ายข้าราชการ
เป็นร้อยคนไม่เป็นไร ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ย้ายผมคนเดียว ต้องพ้นจาก 
นายกรัฐมนตรี ผมเรียนให้ทราบนะครับว่า ส าหรับผมเองนั้นเหตุผลท่ีท่านนายกรัฐมนตรี 
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ย้ายผม ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินตรงไหนเลย ผมไม่ได้ 
หย่อนสมรรถภาพ ผมไม่ได้กระท าผิดอะไร ในค าสั่งท่ีย้ายผมนั้นท่านนายกรัฐมนตรียังพูดไว้
ในค าสั่งด้วยครับว่าย้ายผมเพื่อไปท างานท่ีสูงขึ้น งานท่ีมีความส าคัญมากขึ้น ไปสู่ต าแหน่ง 
ท่ีสูงขึ้น ซึ่งศาลบอกแล้วว่าการย้ายผมนั้น ศาลปกครองบอกว่าไม่ได้ย้ายไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 



 ๒๕๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)     ดรุณี ๑๐๔/๓ 
 
ท่ีสูงขึ้นมีอย่างเดียวครับ ย้ายผมจากชั้น ๒ ไปอยู่ชั้น ๔ เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมี 
ความแตกต่างกับกรณีของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ ท่านจะย้ายกี่คน ผมไม่ทราบ  
เป็นร้อยคนหรือเป็นพันคนก็แล้วแต่ แต่ผมเชื่อและผมก็เห็นว่ามันมีกรณีของการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  - ๑๐๕/๑ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศิริพร ๑๐๕/๑ 
 
ส่วนกรณีของผมนั้นไม่ใช่กรณีของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับ เป็นเรื่องของ 
การรังเกียจรังงอน เป็นเรื่องของการมีอคติทางการเมืองเข้ามา และผลท่ีท่านได้รับก็คือ 
ท่านพ้นจากต าแหน่งก็ไม่ใช่ผมไปร้องท่ีศาลรัฐธรรมนูญนะครับ ท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภา 
ในขณะนั้นได้ เอาเรื่องของผม ซึ่ งยุติ ท่ีศาลปกครองสูงสุดไปร้องท่ีศาลรัฐธรรมนูญ  
ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมแต่อย่างใด ผมก็ขออนุญาตชี้แจงเพื่อให้ทราบท่ัวกันนะครับว่า 
ผมไม่ได้มีเส้นใหญ่โตท่ีไหนนะครับ ถึงขนาดว่าย้ายผม แตะต้องผมแล้วก็ต้องมีอันเป็นไปถึง
ขนาดนั้น ต้องขออนุญาตชี้แจงครับ ขอบคุณครับ ท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  คุณศรัณย์วุฒ ิเชิญครับ 
  นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์)  :  ผมขอ
ก่อนนะครับ ผมขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิงนะครับ เพราะเมื่อสักครู่ท่านพาดพิงถึงคนมีหนวด
ท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ ก็มีผมอยู่คนเดียวในสภาแห่งนี้เช่นกันครับ ผมไม่ได้บอกว่าท่านท าผิด  
ผมบอกว่าท่านเป็นหนึ่งในเกม เป็นหนึ่งในส่วนของการท่ีมีผลการตัดสินให้ท่านอดีต
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต้องยุบสภาหรือว่ารัฐบาลนั้นต้องล้มไป ผมไม่ได้ว่าอะไร
ท่านเลยนะครับ นับถือท่านมากยังไม่เอ่ยนามสกุล ไม่ใช่ผมจ าไม่ได้ ท่านนามสกุลอะไร 
ผมจ าแม่นเลย แต่ผมไม่เอ่ยนี่คือมารยาท แต่ขอฝากว่ามันเป็นโครงสร้างระบบอ านาจ  
และความไม่ยุติธรรมในบ้านเมืองแห่งนี้ กราบขอบพระคุณมากท่ีให้ผมได้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง
ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เข้าใจครับ เชิญท่านวิเชียรครับ  
  นายวิ เชียร ชวลิต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ )   :   
เรียนท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ ผม วิเชียร ชวลิต แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ  
ขออนุญาตกราบเรียนเรื่องท่ีได้มีการอนุญาตให้น าป้ายหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐ  
น ามาสู่ท่ีประชุมสภา ขออนุญาตเรียนว่า ดังท่ีผมเรียนแล้วว่าเป็นเอกสิทธิ์ท่ีท่านสามารถ 
จะน ามาแสดงประกอบการอภิปรายเมื่อได้รับอนุญาตจากประธาน แต่ต้องเรียนว่าในเจตนารมณ์ 
แห่งรัฐธรรมนูญก็คือสมาชิกสามารถจะคุ้มครองสิทธิ ซึ่งท่านก็ได้ให้สิทธิในนามพรรคพลังประชารัฐ 
ท่ีจะอธิบาย ก็ขอเรียนว่าในข้อบังคับการประชุมสภาในข้อ ๔๓ ก าหนดห้ามไว้ชัดเจนว่า  
ห้ามผู้อภิปรายเสียดสีบุคคลใด หรือหมายถึงพรรคการเมืองก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้ามีการ 



 ๒๕๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง)            ศิริพร ๑๐๕/๒ 
 
อนุญาตให้น าป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดมาแสดงในท่ีประชุม 
ประกอบการอภิปราย ซึ่งลักษณะท่ีน ามาแสดงก็เป็นการเทียบหรือคาดได้ว่าเป็นการเสียดสี
ว่ามีการหาเสียงไว้แล้ว แล้วได้มาท ามากน้อยขนาดไหน ซึ่งการประชุมสภานั้นได้ถ่ายทอดสู่ 
พี่น้องประชาชน ก็ถือได้ว่าเป็นการเสียดสีว่าพรรคท าได้ขนาดไหนท่ีหาเสียงไว้ ซึ่งอันนี้ 
ต้องเรียนว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐท าบ้าง หรือพรรคอื่น ๆ ท าบ้างสิ่งท่ีเกิดขึ้นก็คือ 
จะเกิดการกระทบกระทั่งกันในสภามากยิ่งขึ้น ก็ขอเรียนว่าครั้งนี้คงเป็นบทเรียน แล้วก็คิดว่า
ต่อไปคงจะไม่มีลักษณะเช่นนี้อีกนะครับ  
  แต่สิ่ งหนึ่ ง ท่ีผมได้ต่อมาก็คือว่ า  มีคนโทรศัพท์มาถามผมว่า  พี่น้อง 
ชาวจังหวัดกระบี่รู้สึกเดือดร้อนว่าได้รับความเสียหายท่ีมีการพูดพาดพิงถึงจังหวัดกระบี่ 
รู้สึกว่าจะมีถ้อยค าท่ีผมไม่อยากเอ่ยถึง เขาถามผมว่าได้ มีการถอนค าพูดนั้นหรือยัง  
ผมไม่มั่นใจก็เลยขออนุญาตสอบถามด้วยนะครับ เพราะว่าชาวจังหวัดกระบี่เสียหาย  
แล้วเสียหายอย่างมากก็ขออนุญาตเรียนสอบถามด้วยครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ได้ขอให้ถอนแล้ว แล้วผมบอก 
ให้ขอโทษ 
  นายศรัณย์วุฒิ  ศรัณย์ เกตุ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุตรดิตถ์ )   :   
ผมขออนุญาตประท้วงครับท่านประธานครับ ขอใช้สิทธิพาดพิงด้วยนะครับ ผมเมื่อสักครู่นี้
คอแห้งมากเลย แล้วก็กล่าวค าท่ีผิดไปไม่มีเจตนา ขอยกมือกราบไหว้เลยนะครับ พี่น้อง 
ชาวกระบี่นึกว่าเห็นแก่คนไทยท้ังประเทศเถอะครับ แล้วก็เมื่ อสักครู่นี้ผมได้พูดถึง 
เรือ่งความมั่นคงนิดเดียว 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  พอแล้วครับ ไม่แล้วครับ เพราะว่า
ประเด็นเฉพาะเรื่องชื่อจังหวัดกระบี่ซึ่งอันนี้ผมก็เป็นคนบอกเองให้ถอนแล้วก็ให้ขอโทษ 
ท่านก็รับ ก็ขอให้จบนะครับ ต่อไปนี้ก็จะเป็นวาระของ ท่านรัฐมนตรีสุริยะหรือครับ เชิญท่าน
รัฐมนตรีครับ  
 

- ๑๐๖/๑ 
 



 ๒๕๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                       น าพร ๑๐๖/๑ 
 
  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ ผม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ตามท่ีท่านศรัณย์วุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดอุตรดิตถ์  
ได้อภิปรายว่าเชื่อมั่นในความสามารถของผมท่ีจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ดี 
ผมต้องขอขอบคุณท่านนะครับ แต่ในขณะเดียวกันผมก็อยากเรียนท่านศรัณย์วุฒิผ่าน 
ท่านประธานว่า ผมมีความเชื่อมั่นว่าท่านรัฐมนตรีสนธิรัตน์นั้นมีความรู้ความสามารถ  
และวิสัยทัศน์ท่ีจะบริหารกระทรวงพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ประเทศชาติและประชาชนได้ประโยชน์นะครับ   
ผมขอแค่นี้ครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านรัฐมนตรีครับ การพาดพิงนั้น
ท่านไม่เสียหายนะครับ พอแล้วครับ เพราะว่าผมเรียนท่านรัฐมนตรีแล้วว่าการพาดพิงนั้น
ท่านรัฐมนตรีไม่ได้เสียหายครับ ต่อไปนี้ผู้อภิปราย ๒ ท่านตามล าดับ ท่านจะได้เตรียมตัว 
ท่านณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ  นายภราดร ปริศนานันทกุล ขอเชิญเตรียม คุณณัฐวุฒิก่อน 
เชิญครับ  
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สุพรรณบุรี)  :  
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะสมาชิกรัฐสภา วันนี้เป็นวันท่ีส าคัญมากครับ เขาถึงก าหนดไว้ 
ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๖ ให้มีการประชุมร่วม ๒ สภา ก็คือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ประชุมร่วมกันครับ รัฐธรรมนูญยังก าหนดต่อไปใน มาตรา ๑๖๒ ว่าการแถลงนโยบาย 
ของรัฐบาลจะเป็นความสมบูรณ์ท่ีจะไปปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป วันนี้ครับ รัฐบาลมาบอกกับสภาแห่งนี้ 
มาบอกกับพี่น้องประชาชนว่า รัฐบาลจะกระท าอะไร เมื่อไร และกระท าอะไรก่อนหลัง 
นโยบายเล่มนี้ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ๖๖ หน้า ถึงแม้จะเป็นนโยบายท่ีไม่ดีท่ีสุดหรอก 
ท่ีไม่ดี ท่ีสุดก็เพราะว่าขาดในเรื่องของตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ ในด้านความสัมฤทธิผล 
ของนโยบายเล่มนี้ รวมท้ังไม่มีระยะเวลาก าหนดท่ีแน่ชัด มันน าไปสู่อะไรครับ น าไปสู่การไม่มี
เกณฑ์ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลของความส าเร็จของนโยบายได้ ------------- 
                                                                                                 - ๑๐๗/๑ 



 ๒๕๕   
 

ร ๓ /๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๐๗/๑ 
 
อย่างไรก็ดีครับ ผมถือว่าเป็นบริบทใหม่ของการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นภายใต้นายกรัฐมนตรี
คนเดิม แต่องค์ประกอบเปลี่ยนไปครับ องค์ประกอบเปลี่ยนไปก็เพราะว่ามีฝ่ายการเมืองท่ีมาจาก
ตัวแทนของพี่น้องประชาชนร่วมปฏิบัติงานอยู่ด้วย มีตัวแทนของพี่น้องประชาชนก ากับ 
การท าหน้าท่ีของรัฐบาลนี้อยู่ด้วย จึงมั่นใจได้ว่าผลประโยชน์สูงสุด เป้าหมายสูงสุด  
หัวใจก็คือการท าเพื่อพี่น้องประชาชนครับ เมื่อวันท่ี ๕ มิถุนายน กระผมได้ให้เหตุผลในการ
เลือกผู้บริหารท่านเดิมท่านนี้ด้วยเงื่อนไข ๓ ป ครับ ป แรกต้องเป็นประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เท่านั้น เนื่องจากอะไรครับ เนื่องจากกติกาก าหนดไว้อย่างนี้ เนื่องจากผลการเลือกตั้ง 
เป็นอย่างนี้ครับ จึงจ าเป็นต้องเป็นประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐบาลท่ี
สามารถที่จะก่อตั้งได้เร็วท่ีสุด 
   เงื่อนไขประการท่ี ๒ ปากท้องของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วน 
ท่ีรอต่อไปไม่ได้อีกแล้ว ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ ารอต่อไปไม่ได้อีกแล้วครับ 
ปัญหาภัยแล้งก็รอต่อไปไม่ได้อีกแล้ว แม้แต่พื้นท่ีอ าเภอของผม อ าเภอบางปลาม้า ซึ่งเป็น  
ท่ีลุ่ม ปัจจุบันก็ประสบปัญหาภัยแล้ง พี่น้องเกษตรกร ต าบลองครักษ์ ต าบลโคกคราม  
ต าบลจรเข้ใหญ่ ต าบลไผ่กองดิน เขาบอกว่าขอน้ าอีกสักเดือนเถอะครับ เพราะข้าวก าลัง  
ตั้งท้อง ให้เขาได้มีโอกาสเก็บเกี่ยว มันรอกันไม่ได้ครับ จึงจ าเป็นต้องมีรัฐบาลโดยเร็ว  

ประการท่ี ๓ เงื่อนไขความเป็นประชาธิปไตย เป็นเรื่องต่อมาท่ีต้องท าก็คือ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ท้ัง ๓ ประการนี้ผมอภิปรายในวันเลือกนายกรัฐมนตรีครับ เพราะว่า
การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้เคยแก้ไขปฏิรูปการเมืองส าเร็จ
มาแล้วเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ น ามาสู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  

ท่านประธานท่ีเคารพครับ จากการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเงื่อนไข  
๓ ประการนั้นผมตรวจสอบในค าแถลงนโยบายฉบับนี้ว่า ๓ ป ของผมได้ครบไหม  
ป แรกแน่นอนครับ ภายหลังจากท่านนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายในวันนี้ ท่านมี 
ความสมบูรณ ์พร้อมท่ีจะขับเคลื่อนรัฐบาลชุดนี้ไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนได้รวดเร็ว 
ป ท่ี ๒ ปากท้องราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ภัยแล้ง อยู่ท่ีไหนครับนโยบายฉบับนี้  
อยู่ในนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่องของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องท่ี ๔ หน้า ๓๑  
การให้ความช่ วยเหลือ เกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมโดยก าหนดไว้ ว่ าอย่ างนี้  



 ๒๕๖   
 

ร ๓ /๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๐๗/๒ 
 
พี่น้องเกษตรกรฟังนะครับ รัฐบาลนี้ได้ก าหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้
จากผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพในสินค้าเกษตรส าคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง 
ปาล์ม อ้อย และข้าวโพดด้วยการชดเชยและประกันรายได้ รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาข้าว 
ท้ังระบบอยู่ในหน้า ๓๑ ข้อ ๔ ผมยืนยันกับพี่น้องเกษตรกรผ่านท่านประธานรัฐสภาว่า 
รายได้ของพี่น้องเกษตรกรต่อไปนี้จะสูงขึ้นกว่าเมื่อ ๕ ปีท่ีแล้วอย่างแน่นอนครับ  

 
               - ๑๐๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)              ภิรญา ๑๐๘/๑ 
 
  ดูต่อไปครับ เรื่องภัยแล้ง รัฐบาลได้เขียนไว้ ในเรื่องท่ี ๑๑ หน้าท่ี ๓๓  
ว่ารัฐบาลจะจัดเตรียมมาตรการรองรับ ไม่ใช่ภัยแล้งอย่างเดียวนะครับ รวมท้ังอุทกภัยด้วย  
ผมได้คุยกับ ฯพณฯ ประภัตร โพธสุธน ท่านใช้ค าว่า ขณะนี้ได้สั่งให้กระแทกน้ าไปช่วย 
พ่ีน้องเกษตรกรแล้วในขณะนี้ ก็เป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ผมได้ ๒ ป แล้วนะครับ  
  ป ท่ี ๓ ครับ เรื่องประชาธิปไตย พลิกไปเรื่องท่ี ๑๒ หน้าท่ี ๓๓ รัฐบาล 
เขียนไว้อย่างนี้ว่า การสนับสนุนให้มีการศึ กษา การรับฟังความเห็นของประชาชน 
และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เห็นไหมครับ ๓ ป ผมได้ครบแล้วครับ  
  ผมยังได้แถมอีก ๑ ป นะครับ ผมได้แถมมาอีก ๑ ป แล้วเป็นเรื่องท่ีน่ายินดี
เป็นอย่างยิ่ง ป ท่ีแถมนี่ ป อะไรครับ การปฏิรูปประเทศ รัฐบาลชุดนี้ให้ความส าคัญ 
กับเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างสูงนะครับ ท่านเปิดไปสิครับวรรคแรก
ของนโยบายรัฐบาลได้เขียนไว้ในบรรทัดสุดท้ายของวรรคแรกว่า จะให้ความส าคัญกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในภาคผนวกท่ี ๑ หน้า ๓๙ เป็นเรื่องท่ีรัฐบาลจะเสนอ 
ร่างกฎหมายท่ีส าคัญ ท่ีคณะรัฐมนตรีจะตราขึ้ น เพื่ อด า เนินการตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มีท้ังหมด ๑๖ ฉบับ 
ใน ๑๖ ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ๔ ฉบับ หรือ ๑ ใน ๔ ของการตรากฎหมาย 
ของรัฐบาล มีอะไรบ้างครับ  ข้อ ๔ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและวิธี
พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม นี่รัฐบาลจะเสนอ  ข้อ ๘ กฎหมายว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ  ข้อ ๙ กฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ข้อ ๑๕ กฎหมายว่าด้วย
การอนุรักษ์ทะเลไทย เห็นไหมครับ รัฐบาลชุดนี้ให้ความส าคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะในนโยบาย  ข้อท่ี ๑๐ หน้าท่ี ๒๕ มีถึง ๘ ข้อย่อย  
ผมไม่สามารถใช้เวลาอ่านท้ังหมดได้ ท่านพูดถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไว้อย่างชัดเจน พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักดี 
ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์โลกปัจจุบันจะเป็นตัวชี้วัดความอยู่รอด
ของโลกครับ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันจะเป็นตัวชี้วัดความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติ 
เราได้รับผลกระทบนี้โดยตรงอยู่แล้ว ผมไม่ทราบได้กี่นาทีครับ เมื่อสักครู่ ๑๒ นาทีนะครับ 
                                                                                                 - ๑๐๙/๑ 



 ๒๕๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ลลิตา ๑๐๙/๑ 
 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ลงจาก
บัลลังก์ โดยมอบให้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ปฏิบัติ
หน้าท่ีแทน) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับ  
หมดเวลาแล้วครับท่าน เชิญครับ 
  นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อ่างทอง)  :   
เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง 
พรรคภูมิใจไทย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ในอันดับแรกต้องขอบคุณท่านประธานท่ีให้โอกาสผม 
ได้มีโอกาสร่วมอภิปรายในนโยบายรัฐบาล ท่ีวันนี้ทางรัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา ผมเรียน  
กับท่านประธานว่าเป็นเรื่องท่ีน่ายินดีครับ หลังจากทางท่ีทางรัฐบาลนั้นได้แถลงนโยบาย 
เสร็จสิ้น ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเกินพรุ่งนี้ นั่นหมายความว่ารัฐบาลจะสามารถท่ีจะท างานได้ 
อย่างเต็มท่ี เต็มรูปแบบ ผมเชื่อว่าหลังจากท่ีผมและพี่น้องประชาชนท้ังประเทศเขาเฝ้ารอ 
มาตลอดระยะเวลา ๔ เดือนเต็ม ๆ หลังจากท่ีมีการเลือกตั้ง เขาเฝ้ารอว่าเมื่อไรท่ีจะมีรัฐบาล
ท่ีมาจากการเลือกตั้ง แล้วมาท าหน้าท่ีในการท่ีจะแก้ไขปัญหาในประเทศให้กับเขา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งปัญหาเรื่องปากท้อง ผมเป็นผู้แทนเขตครับ ผมไปท่ีไหนก็มีแต่ 
พี่น้องประชาชนบ่นให้ฟังแล้วก็ถามหาว่า เมื่อไรจะได้รัฐบาล และเมื่อไรรัฐบาลจะแก้ไขปัญหา
เรื่องปากท้องให้เขาเสียที ผมได้เห็นท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายเมื่อเช้า และได้รับ
หนังสือเล่มนี้ ได้เปิดอ่านก็ดีใจท่ีทางรัฐบาลได้เห็นถึงความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนา
ภาคการเกษตร ท่านลงเอาไว้เป็นนโยบายหลักข้อ ๕.๓ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนแรก ๕.๓.๑ 
นโยบายท่านเขียนเอาไว้ว่าจะรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ๖ พืชเศรษฐกิจหลัก โดยผ่านเครื่องมือและมาตรการท่ีเหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ และท่ีส าคัญคือจะไม่เป็นภาระกับงบประมาณของแผ่นดินมากนัก อันนี้คือ
หัวใจครับ ท่านประธานสังเกตดูช่วงหลายปีท่ีผ่านมา หลายรัฐบาลท่ีผ่านมา วิธีการแก้ไข
ปัญหาเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตร วิธีการของรัฐบาลแต่ละรัฐบาลนั้นเหมือนกัน 
คือพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาในระยะสั้น นั่นก็คือใช้เงินงบประมาณมหาศาล บางปี 
หลายหมื่นล้านบาท และบางปีก็เป็นแสนล้านบาท นี่คือวิธีการแก้ไขปัญหาในรัฐบาล 



 ๒๕๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ลลิตา ๑๐๙/๒ 
 
ท่ีผ่านมา ซึ่งผมบอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นท้ังสิ้น ผมยินดีท่ีเห็นข้อความนี้ 
ปรากฏขึ้นในข้อความแถลงนโยบายของทางรัฐบาล หมายความว่าทิศทางนโยบายในอนาคต
ของรัฐบาลนี้จะพยายามท่ีจะเข้าไปแทรกแซงราคาของตลาด เข้าไปแทรกแซงราคา 
ของพืชผลทางการเกษตรให้น้อยลง แต่อย่างไรก็ดีในนโยบายเร่งด่วนข้อ ๔ ซึ่งอยู่หน้า ๓๑ 
ท่านก็ก าหนดเอาไว้ว่าจะมีการประกันรายได้  จะมีการช่วยแทรกแซง ซึ่ งนั่นก็คือ 
การแทรกแซงราคาพืชผลทางการเกษตรนั่นละ ผมยังเห็นด้วยท่ีในช่วงแรก ๑ ปีหรือ ๒ ปี
แรกของทางรัฐบาล ท่านจะพยายามช่วยเหลือเยียวยา และพยายามท่ีจะแทรกแซง 
ราคาพืชผลทางการเกษตรในอันดับต้นก่อน เพราะขณะนี้ต้องยอมรับครับว่าราคาพืชผล
การเกษตรตกต่ าจริง ๆ และเราไม่สามารถท่ีจะวางรากฐาน แล้วท าให้ส าเร็จลุล่วงได้ภายใน 
๑ ปี เพราะฉะนั้นนโยบายเร่งด่วนท่ีก าหนดเอาไว้ในข้อ ๔ ยังมีความจ าเป็นและผมเห็นด้วย 
แต่อย่างไรก็ดีการท านโยบายระยะสั้น ขณะเดียวกันเราจะต้องคิดหากลไกในการท่ีจะ
วางแผนในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกัน กลไกท่ีจะท าให้เสถียรภาพของราคา เสถียรภาพ 
ของรายได้ของพี่น้องเกษตรกรเขามีความยั่งยืน เขามีความมั่นคง กลไกท่ีว่าท่านไม่ได้เขียน
ระบุเอาไว้ชัดเจนในตัวนโยบาย ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          จงถนอม ๑๑๐/๑ 
 
ผมจึงขอน าเสนอกับทางท่านประธานผ่านไปถึงรัฐบาลว่า ทางพรรคภูมิใจไทยเรามีแนวคิด 
วิธีการคิดท่ีจะหากลไกเพื่อท่ีจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรในระยะยาว 
ไม่ใช่เพียงแต่ใช้เงินแสนล้านบาท หลายหมื่นล้านบาทในแต่ละปีเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้น
เท่านั้น เรามีแนวคิดเรื่อง โพรฟิต แชริ่ง (Profit Sharing) หรือท่ีเรียกว่า ก าไรแบ่งปัน เรื่องนี้ 
นโยบายนี ้แนวคิดนี้คือการเอาก าไร เอาผลประโยชน์ของท้ังระบบของภาคการเกษตรเอามา
แบ่งปันกันใหม่ จัดสรรกันใหม่ ระหว่างผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ขาย ผมยกตัวอย่างข้าว  
ท่ีผ่านมานี้เราจะเห็นนะครับ ยกตัวอย่างในอุตสาหกรรมข้าว อุตสาหกรรมข้าวจะมีผู้ผลิตคือ
ชาวนา ผู้แปรรูปคือโรงสี และผู้ขายคือผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตข้าวถุง ท่านประธานจะเห็ น 
เลยครับว่าโรงสีก็ดี หรือผู้ส่งออกก็ดี เราไม่เคยเห็นโรงสีจนหรือโรงสีเจ๊ง และเช่นเดียวกัน  
เราไม่เคยเห็นผู้ส่งออกจนหรือผู้ส่งออกเจ๊ง ในเส้นทางการผลิต ในเส้นทางอุตสาหกรรมนี้  
คนท่ีเจ๊งมีคนเดียว คือเกษตรกร คือชาวนา นั่นมันส่งสัญญาณอะไร ส่งสัญญาณว่า
อุตสาหกรรมนี้มันไม่ได้เจ๊งท้ังระบบ มันเจ๊งเพียงตัวคนเดียวคือผู้ผลิต เพราะฉะนั้นมันเกิด
ความผิดพลาดขึ้นในการจัดสรรแบ่งสรรก าไร เราจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมาจัดสรรและแบ่งสรร
ก าไรกันใหม่ให้มีความเหมาะสม และให้มีความยุติธรรมส าหรับผู้เล่นท้ัง ๓ ตัว พวกผม
พยายามท่ีจะยกโมเดล (Model) ของอ้อยและน้ าตาลเอามาเป็นตัวอย่างเพื่อท่ีจะให้ 
พืชชนิดอื่นน าไปศึกษาและเอาไปปรับใช้ อ้อยและน้ าตาลเขาท าอย่างไร อ้อยและน้ าตาล 
เขามีพระราชบัญญัติรองรับเฉพาะของเขาโดยท่ีก าหนดสัดส่วนเอาไว้ชัดเจน แบ่งสรร
ผลประโยชน์ แบ่งสรรก าไรกันชัดเจนว่าก าไรจากการขายน้ าตาล ๗๐ เปอร์เซ็นต์จะต้องถูกแบ่งคืน
กลับไปให้ผู้ผลิตคือชาวไร่อ้อย ส่วนอีก ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของก าไรจากการขายน้ าตาลจะให้กับ
ผู้ผลิตหรือโรงงานน้ าตาล นี่คือโมเดล (Model) ของอ้อยและน้ าตาล ผมอยากจะน าเสนอ 
ท่านประธานถึงรัฐบาลว่าเราสามารถท่ีจะน าโมเดล (Model) แบบนี้ไปใช้กับพืชเศรษฐกิจ
หลักตัวอื่นอีก ๕ ชนิดได้ จึงน าเสนอกับท่านประธานแบบนี้ครับ ผมใช้โอกาสตรงนี้สั้น ๆ  
ในท้ายท่ีสุดครับ เรียนกับท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีว่า  หลังจาก 
ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้อ่านแถลงนโยบายของรัฐบาลเสร็จสิ้นเมื่อเช้า และผมเองได้มีโอกาส 
อ่านท้ังหมด ๓๕ หน้า เป็นนโยบายท่ีสวยงาม เป็นนโยบายท่ีงดงาม เป็นนโยบายท่ีสวยหรู 
๓๕ หน้า แต่ผมบอกกับท่านประธานครับ มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ถ้าหากว่า 



 ๒๖๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          จงถนอม ๑๑๐/๒ 
 
เราไม่สามารถท่ีจะแปรเปลี่ยนนโยบายหรือความคิดท่ีมีอยู่ ใน ๓๕ หน้านี้ให้เกิดขึ้น 
เป็นรูปธรรมได้ ผมฟังท่านนายกรัฐมนตรีพูดหลายครั้งว่าสภาไม่ต้องมาล้มผม สภาอย่ามา  
ล้มรัฐบาล ผมก็เรียนกับท่านประธานว่าไม่มีใครล้มรัฐบาลได้หรอกครับ คนท่ีจะล้มรัฐบาลได้
คือรัฐบาลเองนั่นละ ถ้ารัฐบาลไม่สามารถท่ีจะแปรเปลี่ยนนโยบายท่ีสวยงามหรือสวยหรู 
ท้ัง ๓๕ หน้า ท่ีผมได้บอกไปเมื่อสักครู่ นั่นละครับมันจะเป็นจุดจบของรัฐบาล ผมถือโอกาส
ตรงนี้ในท้ายท่ีสุดเป็นก าลังใจให้กับท่านนายกรัฐมนตรี ให้กับคณะรัฐมนตรีท้ังหมด 
ท่ีจะช่วยกันน าพานโยบายท้ังหมดเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เพราะผมเชื่อว่าถ้าหากว่า  
น า ท้ั งหมด ๓๕ หน้ านี้ ให้ เกิ ดขึ้ น เป็นรูปธรรมได้  ประ เทศไทยพี่ น้ องประชาชน 
จะหลุดออกจากวงจรความยากจน และมันจะสามารถน าพาประเทศให้ก้าวเดินไปข้างหน้า  
ได้อย่างมั่นคง ผมถือโอกาสตรงนี้เป็นก าลังใจให้กับรัฐบาล ขอบพระคุณครับ 
   
               - ๑๑๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)         พุทธชาติ ๑๑๑/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ 
พอดีเวลานะครับ ท่านมีอะไรครับ ขอชี้แจงนะครับ ทางรัฐบาลขอชี้แจง เชิญครับ 
  นายวราวุธ ศิลปอาชา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ ผม วราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับ ขออนุญาตตอบข้อสังเกต  
ของสมาชิกผู้อภิปรายเมื่อตอนช่วงบ่ายนะครับ คือของท่านอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา 
จากพรรคประชาชาติ ไทยและของท่านอาจารย์ปิยบุตรจากพรรคอนาคตใหม่นะครับ 
ท่านประธานครับ  
  ประเด็นแรก ของท่านอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา เกี่ยวกับเรื่อง  
88 การ์มองเต้ รีสอร์ท ฮอต อีสชู (Hot issue) ของปัจจุบัน เป็นเรื่องร้อน ถามว่าด าเนินการ
เป็นอย่างไร แล้วถ้าหากว่าคนมีสตางค์ คนไม่มีสตางค์ คนรวย  คนจน จะด าเนินการ
เหมือนกันหรือไม่ ก็ขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านอาจารย์วันมูหะมัดนอร์  
มะทา นะครับ ว่ากรณีของรีสอร์ทดังกล่าว เมื่อปี ๒๕๕๕ วันท่ี ๙ พฤษภาคม ได้มีการเข้าไป
ด าเนินคดี และหลังจากนั้นผ่านมาล่าสุดเมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางอัยการก็ได้มี
ค าสั่งเป็นท่ีสิ้นสุดว่าไม่ฟ้องในกรณีนี้ แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นเมื่อตอนปี ๒๕๖๐ ก็ได้มีการฟ้องร้อง
ด าเนินการเพิ่มเติม ขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนท่ีว่าเราก าลังดูว่าทางอัยการท่ีมีค าสั่งไม่ฟ้องนั้น 
มีหลักการมีเหตุผลอย่างไรนะครับ แล้วจะน ามาดูว่าท่ีดังกล่าวท่ีอัยการให้เหตุผลว่าเป็นท่ีของ 
ส.ป.ก. นั้น เป็นของ ส.ป.ก. หรืออย่างไร ถ้าหากว่าเป็นท่ีของ ส.ป.ก. นั้นเราก็จะมานั่งดูกัน
อีกว่าถ้าเป็นในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือกรมอุทยานแห่งชาตินั้น 
ก็เป็นส่วนท่ี ๒ หน่วยงานราชการจะต้องมาตกลงกันก่อนว่าเป็นท่ีของกรมอุทยานแห่งชาติ 
หรือของ ส.ป.ก. นะครับ และท่ีผ่านมาในอ าเภอวังน้ าเขียวได้มีการด าเนินคดีถึง ๓๕๒ คดีนะครับ 
แล้วก็ได้มีการทยอยออกค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๒๒ ไปแล้ว ๒๐๗ คดี แล้วก็รื้อถอน
เสร็จแล้ว จ านวน ๑๑๙ คดี แล้วก็ยังเหลืออยู่ระหว่างการด าเนินการอีก ๘๘ คดี ดังนั้น 
ให้ความมั่นใจกับทางท่านอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้นะครับท่านประธาน ไม่ว่าจะเป็น
อย่างไรถ้ าหากใครมาท าร้ ายผืนป่าของประเทศไทย รัฐบาลนี้ เราไม่ยอมแน่นอนนะครับ 
 



 ๒๖๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)         พุทธชาติ ๑๑๑/๒ 
 
  ประเด็นต่อมาเรื่องนโยบายท่ีดินแห่งชาติ เรื่องการจัดการท่ีดิน การถือครอง
ท่ีดินว่าจะมีการจัดการอย่างไร ขออนุญาตเรียนว่าการแก้ไขปัญหาถือครองท่ีดินนั้น 
ทางรัฐบาลมีคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติหรือ คทช. นะครับ โดยท่านนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน แล้วก็จะรับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการท่ีดินและทรั พยากรท่ีดิน 
โดยจะก าหนดมาตรการและแนวทางเพื่อท่ีจะกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม 
แล้วก็ติดตามการบริหารจัดการท่ีดินให้มีประสิทธิภาพ ให้ได้ตามหลักเกณฑ์การจัดท่ีดิน  
แล้วก็ท่ีส าคัญการจัดสรรท่ีดินนั้นเราจะให้เป็นลักษณะแปลงรวมนะครับ ไม่ได้ให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่ง และท่ีส าคัญคือเราไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์ เพียงแต่อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ 
ในท่ีดินท่ีเป็นของรัฐหรือกลุ่มชุมชนตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขท่ีทาง คทช. ได้ก าหนดไว้  
ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของสหกรณ์หรือจะเป็นรูปแบบอื่นท่ีเหมาะสม โดยการด าเนินงาน 
ตามนโยบายดังกล่าวนั้นหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของแต่ละท่ีดิน 
จะ เป็ น ผู้ ก า หนด ระ เบี ยบ  กฎ เ กณฑ์ แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ขภาย ใ ต้ ค ว าม เห็ นชอบขอ ง
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาตินะครับ ในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนท่ีไม่มี 
ท่ีดินท ากิน รัฐบาลก็ได้ด าเนินโครงการจัดท่ีดินท ากินให้กับชุมชนในลักษณะแปลงรวม  
ดังที่ผมได้เรียนไปเบ้ืองต้น แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ แล้วท่ีผ่านมานั้นได้อนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้
ไปแล้วกว่า ๖๐๐,๐๐๐ ไร่จากพื้นท่ีเป้าหมายกว่า ๑.๓ ล้านไร่ มีประชาชนได้รับประโยชน์
กว่า ๔๐,๐๐๐ ราย ส่วนในแผนระยะยาว การด าเนินงานในพื้นท่ีป่าไม้ในระยะเวลา ๒๐ ปีนั้น
ทางกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง ก็ได้ออกส ารวจท่ีอยู่อาศัยและท ากินของประชากรผู้ท่ียากไร้แล้วก็ท ากินในผืนป่า 
ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ พื้นท่ีป่าชายเลน เพื่อก าหนดเป้าหมายในการจัดท่ีดินให้กับประชาชน 
กลุ่มดังกล่าวนะครับ แล้วจากการส ารวจเบื้องต้นนั้นก็พบว่าผืนป่าท่ีจะเป็นเป้าหมาย 
ในการจัดการท่ีดินท้ังหมดนั้นจะมีอยู่ประมาณ ๒๒ ล้านไร่ มีประชากรมีประชาชน 
ผู้ได้รับประโยชน์ถึง ๒๓,๐๐๐ ชุมชน หรือ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน หรือ ๘,๐๐๐,๐๐๐ กว่าคน 
ซึ่ ง เป้าหมายในการด าเนินการแต่ละปีนั้นเราคาดว่าจะด าเนินการปีละประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร่  

 - ๑๑๒/๑ 



 ๒๖๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)         อารีรัตน์ ๑๑๒/๑ 
 
  ในประเด็นต่อมาของท่านอาจารย์ปิยบุตรนะครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ขออนุญาตเรียนว่านโยบายลังเลเกี่ยวกับเรื่องการทวงคืนผืนป่าจะขัดแย้งกับการให้ประชาชน
สามารถอยู่ร่วมกับป่านั้นเป็นนโยบายท่ีสวนทางกัน ก็ขออนุญาตเรียนท่านอาจารย์ปิยบุตร
ผ่านทางท่านประธานว่า เป้าหมายการบังคับใช้กฎหมายทวงคืนผืนป่านั้นเราเน้น 
ไปท่ีการด าเนินการกับกลุ่มนายทุนท่ีเข้ามายึดครองท่ีดินแบบผิดกฎหมายเป็นหลัก  
แล้วก็จะฟื้นฟูพื้นท่ีดังกล่าวให้กลับมาเป็นประโยชน์ต่อระบบสิ่งแวดล้อมได้ดีดังเดิม  
แล้วก็บางส่วนท่ีเหมาะสมนั้นเราจะน าไปจัดสรรให้กับราษฎรผู้ยากไร้ให้มีพื้นท่ีได้ท ากิน 
ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท่ีเป็นมติเห็นชอบนโยบาย 
การจั ด การแก้ ไ ขปัญหา ท่ีดิ นป่ า ไม้ ของคณะกรรมการน โยบาย ท่ีดิ นแห่ งชาติ  
และการด าเนินงานท่ีผ่านมาก็ได้ตรวจยึดที่ดินส่วนใหญ่เป็นแปลงยางพาราของกลุ่มทุน 
ท่ีผิดกฎหมาย แล้วก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหลาย ๆ ฝ่ายเข้าตรวจยึดด าเนินคดี  
แล้วก็ใช้อ านาจตามมาตรา ๒๕ ของพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  
  ประเด็นต่อมาเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 
ผืนป่าอย่างยั่งยืนนั้น รัฐบาลได้ผลักดันพระราชบัญญัติป่าชุมชน ปี ๒๕๖๒ ให้มีกฎหมาย
รับรอง แล้วก็อนุญาตให้ประชาชนท่ีดูแลรักษาป่านั้นได้ใช้ประโยชน์จากป่าได้ถูกต้อง แล้วก็ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีท ากินของรัฐได้อย่างถูกกฎหมาย โดยรัฐบาลนั้น 
ได้จัดท าพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
หรือ คทช. แล้วก็มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อให้มีการบริหาร
จัดการท่ีดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วก็ท่ีผ่านมาได้จัดท่ีดินให้กับชุมชนในพื้นท่ีป่าเสื่อมโทรม
กว่า ๕๐๐,๐๐๐ ไร่แล้ว ส่วนการด าเนินงาน แนวทางในการจัดท่ีดินให้กับชุมชนนั้น 
ประชาชนทุกคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าวนั้นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดโดยท่ีจะต้อง 
ไม่บุกรุกผืนป่าเพิ่มเติม แล้วก็ใช้ประโยชน์จากท่ีดินโดยท่ีไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ก็ต้องขออนุญาตเรียนท่านอาจารย์ปิยบุตรผ่านท่านประธานว่า  รัฐบาลชุดปัจจุบัน 
ภายใต้ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น ป่าและคนจะต้องอยู่ด้วยกันให้ได้  
จะเป็นเรื่องป่ารุกคนหรือคนรุกป่านั้นเดี๋ยวเราจะต้องค่อย ๆ มาแก้กัน แต่ ท้ายท่ีสุดแล้ว 
ประชาชนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยนั้นจะต้องได้รับการดูแล และท่ีส าคัญผืนป่าหรือทรัพยากร 



 ๒๖๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                    อารีรัตน์ ๑๑๒/๒ 
 
ผืนป่าท่ีส าคัญของประเทศไทยนั้น ผมจะไม่ยอมให้ใครมาท าภยันอันตรายเด็ดขาด แต่เรา
จะต้องเดินไปด้วยกันครับ กราบขอบพระคุณครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญรัฐบาล
เลยครับ เชิญครับ  
  นายประภัตร โพธสุธน (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  :  
กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายประภัตร  
โพธสุธน จากจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างยิ่งท่ีได้กล่าวถึงและเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเรื่องของ
ฝนแล้ง ฝนท้ิงช่วง ผมกราบเรียนว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พวกเรานั้นได้ออกไป
ตรวจเยี่ยมพื้นท่ีและได้ด าเนินการ อยากจะกราบเรียนให้พี่น้องชาวไร่ ชาวนาได้ทราบ 
ในขณะนี้น้ าท่ีเหลือในการเพาะปลูกมาจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์นั้นประมาณ  
๑,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ๑,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรนั้นเลี้ยงพี่น้องชาวนาในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างและภาคกลางประมาณ ๒๒ จังหวัด น้ าท่ีปล่อยมาในขณะนี้ถามว่าพอหรือไม่  
ยังพอเลี้ยงให้กับพี่น้องชาวนาได้ คือปล่อยมาจากเขื่อนภูมิพล ๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร  
ปล่อยมาจากเขื่อนสิริกิติ์  ๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร รวมแล้ว ๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร  
น้ าเดินทางมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาใช้เวลาประมาณ ๕-๖ วัน เราคาดว่าน้ าท่ีจะมาถึงในวันเสาร์นี้
สามารถจะเลี้ยงลุ่มน้ าเจ้าพระยาได้ ขอกราบเรียนเพื่อนสมาชิกท่ีเคารพ นาในภาคกลางนั้น 
น้ าท่ีมีอยู่เราสามารถใช้ต่อไปได้ตลอดสิ้นเดือนสิงหาคม ------------------------------------------- 
 
               - ๑๑๓/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)     ดรุณี ๑๑๓/๑ 
 
ในขณะนี้การปล่อยน้ าเราเริ่มลดจาก ๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือ ๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
เนื่องจากมีฝนตกแล้ว เป็นการบอกให้เห็นว่าจะแล้งต่อไปนั้นคงไม่มีปัญหา กรมอุตุนิยมวิทยา
ได้ประกาศว่าต้นเดือนสิงหาคม ไม่เกินวันท่ี ๑๐ จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการใช้น้ า 
ก็คงจะลดน้อยลง ส่วนความเสียหายในขณะนี้มีมากก็คือทางภาคอีสาน ฝนแล้งท้ิงช่วงมา  
๒ เดือน ไร่นาเสียหายประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ไร่ ภาคเหนือ ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ ภาคกลาง 
๑๐,๐๐๐ ไร่ ถามว่าเราเตรียมการไว้อย่างไรช่วยเหลือพี่น้องท่ีเสียหาย ๑. วันนี้เราได้ดูแล้ว
จะหาเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือพี่น้องท่ีจะปลูกใหม่ท่ีฝนจะมา ซึ่งทางภาคอีสานจะมีการปลูกใหม่
ในเดือนสิงหาคมนี้อีก ถ้ามีฝนมาแบบนี้ เราเตรียมไว้แล้วบางส่วน ส่วนพันธุ์ข้าวท่ีเตรียมไว้
ให้กับภาคกลาง เมล็ดพันธุ์ตอนนี้เรามีอยู่ ๑๐,๐๐๐ ตัน คิดว่าพอท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือ
เยียวยาในเบื้องต้น ส่วนท่ีเสียหายเด็ดขาด เสียหายแล้ว ประกาศแล้ว ทางรัฐบาลก็มี
มาตรการท่ีจะช่วยเหลือมาโดยตลอดแล้ว ๑,๑๑๓ บาท ส่วนท่ีเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ก็จะได้รับ
เงินประกันอีก ๑,๒๖๐ บาท นี่เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ส่วนราคาท่ีเพื่อนสมาชิกถามว่า 
จะตั้งราคาเท่าไร ชดเชยอย่างไร อีกสักครู่หนึ่งเราได้ปรึกษากับท่านรัฐมนตรี จุรินทร์  
ลักษณวิศิษฏ์แล้ว ท่านจะขึ้นมาตอบเอง ในส่วนรายได้ท่ีจะหาให้กับพี่น้องประชาชน  
ท่ีประกาศไว้ในนโยบายในวันนี้ จึงเรียนให้พี่น้องเพื่อนสมาชิกได้หายกังวลว่าสถานการณ์แล้ง
จะเริม่ดีขึ้น ดีขึ้น โดยเฉพาะภาคอีสานฝนตกนับเป็นสิบจังหวัดแล้ว ขอขอบพระคุณครับ 
  ศาสตราจารย์พรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านจุรินทร์ 
จะเสนอ ท่านรองนายกรัฐมนตรีเชิญเลยครับ 
  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
พาณิชย์)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขออนุญาตขยายความตอบค าถามจากท่ีท่านนายกรัฐมนตรี  
ได้กรุณาตอบไปบ้างแล้ว เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงพาณิชย์โดยตรง  
๒-๓ ประเด็น 
  ประเด็นแรก ในช่วงสายท่ีเพื่อนสมาชิกได้ถามค าถามในเรื่องของการประกัน
ราคาพืชผลการเกษตรกับในเรื่องของการประกันรายได้เกษตรกร ว่าสุดท้ายแล้วนโยบาย 
ของรัฐบาลนั้นคืออะไรกันแน่ จะประกันราคาหรือประกันรายได้เกษตรกร ก็ขออนุญาตตอบ 



 ๒๖๗   
 

 
ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)     ดรุณี ๑๑๓/๒ 
 
ตรงนี้ว่าความจริงนโยบายรัฐบาลเขียนไว้ชัดนะครับ ท้ังในข้อ ๕.๓.๑ และในข้อ ๔ 
ของนโยบายเร่งด่วนว่า นโยบายของรัฐบาลนั้นคือนโยบายประกันรายได้เกษตรกร  
แต่ไม่ใช่ประกันราคาพืชผลการเกษตร ท่ีบอกว่าไม่ใช่การประกันราคาพืชผลก็เพราะว่า 
การประกันราคานั้นท าไม่ได้ ขัดกับหลักขององค์การการค้าโลก แต่ว่านโยบายประกันรายได้
เกษตรกรสามารถท าได้ ค าว่า ประกันรายได้เกษตรกร ก็คือว่าประกันความชัดเจนแน่นอน  
ให้เกษตรกรท่ีท าพืชผลการเกษตรตัวใดตัวหนึ่งนั้นมีรายได้ท่ีมีหลักประกัน ในปริมาณ 
ท่ีท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่าสามารถท่ีจะยังชีพได้ในอาชีพท่ี ท าอยู่  หลักการส าคัญ 
ของการประกันรายได้เกษตรกรก็คือ จะด าเนินการโดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถ  
มีรายได้ชดเชยจากราคาพืชผลการเกษตรท่ีตกต่ าและไม่สามารถขายพืชผลการเกษตร 
ให้มีรายได้ตามท่ีควรจะเป็น โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีโอกาสได้รับเงินส่วนต่าง --------- 
 
                                                                                                 - ๑๑๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศิริพร ๑๑๔/๑ 
 
ส่วนต่างจากตัวเลข ๒ ตัวครับ ตัวท่ี ๑ ก็คือตัวเลขรายได้ท่ีรัฐบาลจะประกันให้กับเกษตรกร
คนนั้น ๆ เช่น ชาวนา สมมุติว่ารัฐบาลประกันรายได้ให้กับชาวนาท่ีปลูกข้าวขาวในอัตรา 
ตันละ ๑๐,๐๐๐ บาท แปลว่าชาวนาจะได้รับหลักประกันว่าเขาจะมีรายได้ตันละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
จากการขายข้าวขาว แต่ขณะท่ีราคาตลาดในขณะนั้นตกแค่ ๘,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้น 
จะมีส่วนต่าง ๑๐,๐๐๐ บาท ลบ ๘,๐๐๐ บาท เหลือส่วนต่าง ๒,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาทนี้ 
ท่ีรัฐบาลจะจัดส่งเงินผ่านบัญชีเกษตรกรผู้นั้นท่ีมาขึ้นทะเบียนกับ ธ.ก.ส. ซึ่งขณะนี้มีการขึ้น
ทะเบียนไว้จ านวนมากแล้ว ส่งไปให้เข้าบัญชีโดยตรง โอกาสหายหกตกหล่นยากมาก  
อันนี้ก็คือหลักประกันท่ีจะช่วยให้ชาวนาคนนั้นมีรายได้ ๒ ทาง ทางท่ี ๑ ก็คือจากการขายข้าว 
ในราคาตลาดเท่าท่ีเขาจะได้ แต่มันไม่พอยังชีพก็จะได้รับเงินอีกก้อนหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมา  
คือรายได้ส่วนต่างอีก ๒ ,๐๐๐ บาท จากการขายข้าว ๑ ตันนั้นเข้าบัญชีธนาคาร  
แล้วก็จะช่วยให้เขายังชีพได้ต่อไป อันนี้ก็คือนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลชุดนี้ 
ท่ีบรรจุไว้ในนโยบายเร่งด่วน ข้อ ๔ ระบุชัดเจนแล้ว ส่วนพืชผลการเกษตรท่ีจะประกันรายได้นั้น
อย่างน้อยท่ีสุดระบุไว้ในนโยบาย ๕ ตัว  ๑. ข้าว  ๒. ยางพารา  ๓. มันส าปะหลัง  ๔. ปาล์มน้ ามัน 
แล้วก็ ๕. ข้าวโพด แต่ไม่ได้หมายความว่าพืชผลเกษตรตัวอื่นรัฐบาลจะไม่ดูแลนะครับ  
แต่ก็จะดูแลด้วยวิธีอื่น แต่อันนี้อย่างน้อย ๕ ตัวท่ีรัฐบาลนี้จะประกันรายได้ให้กับเกษตรกร 
ส่วนรายได้ท่ีจะประกัน คือหมายความว่าจะประกันท่ี ๑๐,๐๐๐ บาท ส าหรับข้าว หรือว่า
ยางท่ี ๖๐ บาท หรือว่าปาล์มท่ี ๔ บาท หรือพืชเกษตรตัวอื่นท่ีราคาเท่าไร อันนี้ก็จะได้มี 
การนัดประชุมหารือกันถัดจากนี้ไปหลังการแถลงนโยบาย โดยจะประชุมร่วม ๓ ฝ่าย  
ไม่ตัดสินใจระหว่างใครคนใดคนหนึ่งไปโดยล าพัง ให้ตกลงกันเป็นท่ีพอใจและมีดุลยภาพ 
ท่ีท าให้เกษตรกรสามารถยังชีพอยู่ ได้  ๓ ฝ่ายท่ีว่าก็คือ  ๑. ภาครัฐ ๒. ภาคเอกชน  
ผู้ประกอบการล้งบ้าง ผู้ประกอบการแปรรูปบ้าง ผู้ประกอบการส่งออกบ้าง แล้วก็  
๓. เกษตรกรท่ีเกี่ยวข้องกับพืชเกษตรตัวนั้น  ๓ ฝ่ายจะช่วยกันตกลงว่าสุดท้ายแล้วราคา 
ควรจะเป็นอย่างไร เท่าไร หรือเขาควรจะมีรายได้อย่างไร เท่าไร อันนี้ก็คือสิ่งท่ีตั้งใจไว้ว่า  
จะท า แล้วก็จะท าโดยเร็ว ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะว่านโยบายประกันรายได้เกษตรกรนั้น 
อยู่ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามเพื่อนสมาชิกบางท่านก็กังวลว่า ถ้าเราท า
เฉพาะนโยบายประกันรายได้อย่างเดียว สุดท้ายก็จะเป็นภาระกับเงินงบประมาณแผ่นดิน  



 ๒๖๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง)            ศิริพร ๑๑๔/๒ 
 
แล้วมันก็จะพอกพูนขึ้น ถ้าตราบใดท่ีราคาพืชผลการเกษตรไม่สูงขึ้น รัฐก็จะต้องชดเชยส่วนต่าง 
เป็นจ านวนมาก เพราะฉะนั้นมาตรการประกันรายได้ก็จะต้องท าควบคู่ไปกับมาตรการอื่น ๆ 
แบบผสมผสาน มาตรการอื่น ๆ ท่ีระบุไว้ในนโยบายรัฐบาลชัดเจน อย่างเช่นการชดเชย 
ซึ่งมีระบุค าว่าชดเชยอยู่ในนโยบายรัฐบาลชัดเจน ค าว่า ชดเชย ก็อย่างเช่นเวลาท่ีมีพืชผล
การเกษตรบางตัวออกมาในปริมาณมาก หรือในช่วง ท่ีเรียกว่าโอเวอร์  ซัปพลาย  
(Over Supply) ช่วงนั้นก็อาจจะต้องใช้นโยบายชดเชยให้กับเกษตรกร เพื่อเก็บพืชผล
การเกษตรนั้นไว้ในโกดังหรือไว้กับตัว อย่าเพิ่งขาย ------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                       น าพร ๑๑๕/๑ 
 
แล้วก็จะมีรายได้ชดเชยให้ส่วนหนึ่ง เพื่อท่ีจะได้ไม่ท าให้ราคาตก แล้วรัฐจะต้องชดเชย 
ส่วนต่างจ านวนมากบวกลบคูณหารแล้วรัฐจะลดงบประมาณ แต่เกษตรกรจะมีรายได้มากขึ้น 
เพราะเมื่อราคาไม่ตกเขาขายได้ราคาดีขึ้น ส่วนต่างเขาก็ยังได้อยู่เช่นเดิม อันนี้ก็คือแนวทาง
ประการหนึ่งท่ีจะมาใช้เป็นมาตรการผสมผสาน นอกจากนั้นมาตรการผสมผสานท่ี ว่า 
อีกอย่างหนึ่ง ก็อย่างเช่นการเพิ่มการใช้พืชผลการเกษตรตัวนั้นในประเทศให้มากขึ้น เช่น 
ยางพารา รัฐบาลก็จะมีนโยบายในการเอาไปท าถนนยางพารา ซึ่งก็จะช่วยดูดซับส่วนเกิน  
ของผลิตภัณฑ์ยางให้ออกจากตลาด แล้วก็จะช่วยให้ราคาพืชผลการเกษตรเรื่องยางดีขึ้นได้  
ในอนาคต ส าหรับเรื่องปาล์ม นโยบายรัฐบาลก็ระบุไว้ชัดเจนว่ารัฐบาลจะส่งเสริมให้ใช้ดีเซล  
บี ๒๐ (Diesel B20) แล้วก็ บี ๑๐๐ (B100) เป็นต้น การท า บี ๒๐ (B20) กับ บี ๑๐๐ (B100) 
ก็คือจะต้องใช้น้ ามันปาล์มเข้าไปใช้ผสมกับดีเซล (Diesel) ในปริมาณมากขึ้นก็จะเป็นการ 
ดูดซับน้ ามันปาล์มส่วนเกินออกจากตลาดแล้วก็จะช่วยท าให้ราคาปาล์มมีโอกาสท่ีจะดีขึ้นได้
ในอนาคต อันนี้ก็เป็นแนวทางผสมผสาน หรือนอกจากนั้นก็คือการท่ีจะให้ใช้น้ ามันปาล์ม 
เอาไปท าเชื้อเพลิงการผลิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ก็มีแนวโน้มว่า 
จะด าเนินการได้อีก ๑๔๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งก็จะช่วยท าให้ราคาปาล์มมีโอกาสท่ีจะขยับขึ้นได้ 
ในอนาคต เป็นต้น หรือการน ามันส าปะหลังไปท าแอลกอฮอล์ (Alcohol) เพิ่มขึ้น อันนี้ 
ก็จะเป็นอีกแนวทางผสมผสานอันหนึ่งท่ีจะท า นอกจากมาตรการเพิ่มการใช้ในประเทศ  
ก็จะต้องมีมาตรการในการเร่งรัดการส่งออก หรือการเปิดตลาดเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นยาง  
หรือจะเป็นพืชผลการเกษตรตัวอื่น มันส าปะหลังหรือว่าตัวใดก็ตาม อันนี้ก็เป็นแนวทางท่ีจะ
เพิ่มเติมเข้ามา ท่ีส าคัญอีกอันหนึ่งท่ีระบุไว้ในนโยบายรัฐบาลชัดเจน นั่นก็คือการใช้เกษตร
พันธสัญญาหรือท่ีเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า คอนแทรกต์ ฟาร์มมิง (Contract Farming)  
ซึ่งขณะนี้มีพระราชบัญญัติเกษตรพันธสัญญาเริ่มบังคับใช้แล้ว เกษตรพันธสัญญาก็คือว่า 
จะมีการจับคู่เกษตรกรกับผู้ซื้อให้มาท าสัญญาร่วมกัน โดยมีหลักประกันว่าเกษตรกรจะต้อง
ผลิตผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน แล้วผู้ซื้อก็จะซื้อพืชผลการเกษตรตัวนั้นตามราคา 
ท่ีตกลงกันไว้ จะช่วยให้เกษตรกรมีหลักประกันในเรื่องรายได้ท่ีมีความชัดเจน ผู้ซื้อก็จะมี 
หลักประกันในเรื่องของวัตถุดิบชัดเจนว่าเขาจะไม่ขาดแคลน และเขาจะได้วัตถุดิบ 
 



 ๒๗๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                       น าพร ๑๑๕/๒ 
 
ท่ีมีมาตรฐานในการน าไปใช้ในการแปรรูปการผลิตและเพื่อการส่งออกต่อไปในอนาคต 
ซึ่งขณะนี้สิ่งท่ีผมคิดไว้ก็คือว่า ผมเริ่มต้นท่ีจะด าเนินการในการท่ีจะให้กระทรวงพาณิชย์ 
หาตลาดหรือหาผู้ซื้อไปจับคู่กับสหกรณ์ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ท่ีเขาสามารถผลิตพืชผล
การเกษตรท่ีเป็นความต้องการของตลาด แต่ยังไม่รู้จะขายใคร ขายท่ีไหน มีหลักประกัน 
เรื่องราคาได้เท่าไร ให้สามารถจับคู่กัน แล้วก็ท าเกษตรพันธสัญญาให้เกิดขึ้นอย่าง 
เป็นรูปธรรมต่อไป ถัดจากการแถลงนโยบาย อันนี้ก็คือสิ่งท่ีขออนุญาตท่ีจะเรียนให้ทุกท่าน  
ได้ รับทราบ ท้ังหมดนี้ ก็ จะช่ วยดึ งราคาตลาดให้สู งขึ้ นได้ ในอนาคตส าหรับพืชเกษตร 
หลายตัว แล้วก็เป็นการลดภาระงบประมาณในเรื่องของการจ่ายส่วนต่างในนโยบายประกัน
รายได้ของรัฐบาลได้ด้วยอย่างท่ีเพื่อนสมาชิกกังวลก็ไม่น่าจะมีอะไรกังวลในทางนโยบาย  
ซึ่งมีหลักคิดท่ีมีความชัดเจนแล้วนะครับ  
 

- ๑๑๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๑๖/๑ 
 
   เรื่องท่ี ๒ ก็คือเรื่องท่ีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งอภิปราย แล้วก็กังวลในเรื่อง 
ของการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ท่านถามว่าท าไมเราไม่ขยาย 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรป และท าไมไม่ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางการค้าสูงเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับประเทศของเรา แล้วท่าน
ก็ยกตัวอย่างว่าประเทศเวียดนามไปไกลถึงขนาดท าสัญญา เอฟทีเอ (FTA) กับสหภาพยุโรป
แล้วก็เสร็จสิ้นแล้วขณะที่ไทยยังไม่ขยับ ขออนุญาตเรียนให้เป็นท่ีรับทราบว่ารัฐบาลมีนโยบาย
ชัดเจนท่ีต้องการขยายความร่วมมือทางการค้ากับกลุ่มประเทศ หรือแม้แต่ประเทศท่ีเขา 
มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ อย่างน้อย อาร์เซ็ป (RCEP) ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาเกริ่นไว้
ในช่วงเช้า ขออนุญาตขยายความ อาร์เซ็ป (RCEP) คือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค ๑๖ ประเทศ ๑๖ ประเทศนี้ประกอบด้วยอาเซียน (ASEAN) ๑๐ ประเทศ 
บวกกับอีก ๖ คือ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศออสเตรเลีย  
ประเทศนิวซีแลนด์ แล้วก็ประเทศอินเดีย ๑๖ ประเทศนี้เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีศักยภาพ 
ทางการค้าสูงมาก ประชากรรวมกัน ๓,๕๐๐ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของประชากรโลก 
ครึ่งหนึ่งของท้ังโลกรวมกันอยู่ในอาร์เซ็ป (RCEP) แล้ว จีดีพี (GDP) รวมกัน ๑๖ ประเทศ 
สูงถึงร้อยละ ๓๐ ของโลก มูลค่าการค้าก็ร้อยละ ๓๐ ของโลกเหมือนกัน มูลค่าการค้ารวมท่ีไทย 
ค้ากับ อาร์เซ็ป (RCEP) คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าการค้ารวมของไทยท้ังหมด ถ้าเราเปิด
ตลาด อาร์เซ็ป (RCEP) ได้นั่นหมายความว่าเราจะมีอนาคตเพิ่มเติมขึ้น มีตลาดการค้า 
ท่ีขยายตัวใหญ่โตขึ้นในอนาคต เราตั้งเป้าหมายว่าภายในสิ้นปีนี้เราจะเจรจากับ  อาร์เซ็ป 
(RCEP) ให้จบ แล้วปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยเป็นประธาน อาร์เซ็ป 
(RCEP) คือเป็นประธานรัฐมนตรีการค้าของ ๑๖ ประเทศท่ีก าลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้า 
จะมีการประชุมท่ีปักกิ่ง ผมจะต้องเดินทางไปเป็นประธานในท่ีประชุมกลุ่มประเทศ อาร์เซ็ป 
(RCEP) ในเรื่องของการค้า ตั้งแต่วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ไม่กี่วันนี้ครับ ไปจนกระท่ังถึงวันท่ี ๓ 
สิงหาคม เราจะท าหน้าท่ีของเราให้เต็มท่ี แล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าหลังจากการประชุม 
เดือนสิงหาคมนี้แล้วมีการประชุมอีกครั้งครึ่งครั้งจะท าให้จบให้ได้ในสิ้นปีนี้ เพื่อเปิดโอกาส  
ให้ประเทศไทยได้มีโอกาสในการท่ีจะเพิ่มตลาดให้กับตัวเองอีก ๓,๕๐๐ ล้านคน อย่างท่ี 
ผมเรียนกับท่านท้ังหลายเมื่อสักครู่นี้  นอกจากนั้น  เอฟทีเอ (FTA) ไทยกับ อียู (EU)  



 ๒๗๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๑๖/๒ 
 
ผมเรียนว่า ผมมอบเป็นนโยบายไปแล้วในการหารือกับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ 
เมื่อวันสองวันท่ีผ่านมา เราจะฟื้นการเจรจา เอฟทีเอ (FTA) ไทยกับสหภาพยุโรปอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากสะดุดในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาเพราะสถานการณ์ทางการเมืองของเรา แต่ว่า 
ถัดจากนี้ไปเรามีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง เราสามารถนับหนึ่งได้แล้ว และผมมอบเป็น
นโยบายว่าต่อไปนี้เราจะเจรจา เอฟทีเอ (FTA) ไทยกับสหภาพยุโรป แล้วจะก าหนดกรอบใหม่
และจะขอน าเรื่องเข้าสู่ ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี  ผมหวังว่าคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ 
ท่านนายกรัฐมนตรีนโยบายท่านชัดเจน ท่านคงจะอนุมัติ ให้  แล้วเราจะได้นับหนึ่ ง 
ในเรื่องของการเจรจาต่อไป ถ้าเราท าเรื่อง เอฟทีเอ (FTA) ประเทศไทยกับสหภาพยุโรป
ส า เ ร็ จก็ จะมี ส่ วนช่ วยให้ เ ราสามารถเปิดตลาดใหญ่ ได้อี กตลาดหนึ่ ง  เพราะว่ า 
ตลาดสหภาพยุโรปนั้นใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของโลกในแง่ของ จีดีพี  (GDP) รองจาก 
ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ ใหญ่กว่าประเทศจีน ขณะเดียวกันถ้ าเราท าส า เร็จ 
เราก็จะสามารถเปิดตลาดสินค้าส าคัญ ๆ ของไทยได้หลายตัว ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์
ยางพารา ไม่ว่าจะเป็นไก่แช่แข็งหรือรถยนต์ หรืออัญมณี แล้วก็ตัวเลขอีกหลายตัว 
ท่ี เรามี โอกาสมากขึ้ นในอนาคต นี่ คื อสิ่ งท่ี อยากจะเรี ยนให้ เพื่ อนสมาชิ กได้สบายใจว่ า 
ในทางนโยบายนั้นเรามีนโยบายชัดเจนในการท่ีจะเพิ่มการเจรจาทางการค้ากับคู่ค้า 
ท่ีเขามีศักยภาพ  
 

           - ๑๑๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๔   
 

 
ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)              ภิรญา ๑๑๗/๑ 
 
   นอกจากนั้นประเด็นสุดท้ายในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าการส่งออก อันนี้ 
ต้องยอมรับว่าเป็นงานหิน ภายใต้สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน 
แล้วก็มีผลกระทบกระเทือนท่ัวโลกครับ ไม่ใช่กระทบแต่เราอย่างเดียว แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตาม
รัฐบาลก็มีหน้าท่ีท่ีจะต้องท าให้ดี ท่ีสุดในเรื่องของการส่งออก มาตรการท่ีเตรียมการ 
ในการด าเนินการนอกจากมาตรการปกติ ผมใช้ค าว่า  ปกติ ก็คือมาตรการในการรักษา 
และขยายตลาดเดิม อันนี้ เป็นใครก็ ต้องท า  หรือมาตรการในการเปิดตลาดใหม่  
เรายังจะต้องนับหนึ่งในการฟื้นตลาดเก่า ๆ ของเราท่ีมีอยู่แล้วด้วย ผมมีโอกาสได้เจรจา
พูดคุยกับสมาคมผู้ส่งออกข้าว ท่านบอกว่ามีแนวทางฟื้นตลาดเก่าอยู่อันหนึ่งจะส าเร็จ 
หรือไม่ส าเร็จอีกเรื่องหนึ่ง แต่อย่างน้อยมันก็เป็นลู่ทางช่องทางในภาวะท่ีการส่งออก 
ประสบปัญหาอุปสรรคในขณะนี้อยู่ นั่นก็คือการฟื้นตลาดข้าวประเทศอิรัก ซึ่งท่านบอกว่า 
มีโอกาสเป็นไปได้ ถ้ารัฐบาลตั้งใจจะสนับสนุน หรือกระทรวงพาณิชย์ตั้งใจท่ีจะร่วมมือ  
กับสมาคมผู้ส่งออกข้าว ผมก็ตอบรับ แต่ยังไม่รู้ว่าอุปสรรคข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง  
แต่อย่างน้อยให้ท่านได้อุ่นใจว่ารัฐบาลนี้คิดแล้วก็เตรียมการในการท่ีจะด าเนินการให้ทุกอย่าง
มันดีขึ้นภายใต้สภาวะการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตทางด้านการส่งออกของท้ังโลก  
อันนี้ก็คือสิ่งท่ีขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบ นอกจากนั้นผมก็ได้เตรียมกลไกใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่ง 
นั่นก็คือเตรียมการในการตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐกับเอกชนเฉพาะในส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับกระทรวงพาณิชย์  หรือจะเรียกว่า กรอ. พาณิชย์ก็ ได้  เพราะได้สอบถามแล้ว 
ยังไม่ได้มีการตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการ มีแต่การเจรจาเฉพาะส่วนในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา 
ไม่ใช่ความผิดอะไรนะครับ แต่ว่าอย่างน้อยผมจะมานับหนึ่ง ท าให้มันเป็นกิจจะลักษณะ 
ต่อไปนี้จะมีเวทีอีกเวทีหนึ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีหน้าท่ีโดยตรง 
ในการสนับสนุนการส่งออกท่ีจะเจรจากับภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นหอการค้าหรือว่าสมาคม 
สภาอุตสาหกรรม ผู้ส่งสินค้าทางเรือหรือสมาคมธนาคารไทย รวมกับภาคเอกชนอื่น ๆ  
ได้มีเวทีเจรจาพูดจากัน แล้วผมก็พูดชัดเจนว่านโยบายถัดจากนี้ไปในเรื่องการส่งออก  
เอกชนต้องเป็นพระเอก เพราะเอกชนไทยเขามีศักยภาพแล้วเขาจะต้องเป็นทัพหน้า แต่ภาครัฐ
จะเป็นแค่ทัพหลัง โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์มีหน้าท่ีช่วยส่งเสริมทัพหน้าให้เขาสามารถ 



 ๒๗๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             ภิรญา  ๑๑๗/๒ 
 
เดินหน้าไปบุกตลาดได้ เขาต้องการอะไรท่ีเราสนับสนุนได้เราจะช่วยท า แต่เราไม่ใช่พระเอก
แน่นอน เพราะเขาคือพระเอกตัวจริงท่ีจะช่วยท ายอดการส่งออกตัวเลขการส่งออก 
ให้กับรัฐบาลมาประกาศเป็นผลงาน อันนี้ก็คือหลักคิดท่ีมีความชัดเจนท่ีผมตั้ งใจ 
แล้วก็ได้ก าหนดเวลาพูดคุยกันแล้ว แต่ว่าท้ัง ๓-๔ สมาคม ก็ขอเวลาอีกนิดหนึ่ง เลื่อนเวลา
การประชุมไปเพื่อขอเวลาเตรียมตัวตัวเลขต่าง ๆ แล้วก็ผมตั้งใจแล้วว่าเราจะจัดประชุมกัน
ครั้งแรกวันท่ี ๑๔ สิงหาคม กลางเดือนหน้า ตอน ๙ โมงเช้า เริ่มต้นนับหนึ่ง กรอ. พาณิชย์ 
ในรัฐบาลชุดนี้ นี่ก็คือสิ่งท่ีอยากจะขออนุญาตเรียนให้ทราบนะครับ 
   นอกจากนั้ นการ เพิ่ มยอดการส่ งออกอี ก แนวทางหนึ่ ง ท่ี ตั้ ง ใ จ ไ ว้ 
ก็คือการค้าชายแดน ท่ีผมหันมาให้ความส าคัญกับการค้าชายแดนก็เพราะว่าการค้า 
ชายแดนเป็นตลาดท่ียังมีอนาคต ไปดูตัวเลขอาเซียน (ASEAN) ยังมีโอกาสขยายตัว 
อยู่ ในเรื่ องของการค้า  แล้วก็ชายแดนของเราก็คืออาเซียน ไม่ว่ าจะเป็นการค้ า 
ชายแดนไทย-มาเลเซีย ไทย-พม่า ไทย-กัมพูชา หรือว่าไทย-ลาว แล้วก็ไทย-เวียดนาม 
ท่ีจะผ่านแดนแล้วก็ไปต่อยังประเทศเวียดนามก็ตาม อันนี้ก็เป็นทิศทางท่ีจะเข้าไปฟื้น --------- 
 

- ๑๑๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ลลิตา ๑๑๘/๑ 
 
ไม่กี่วันนี้ผมไปกับรัฐมนตรีช่วยนิพนธ์กับรัฐมนตรีช่วยถาวร ไปเจรจากับ ศอ.บต. ท่ีจังหวัดยะลา 
ผมไปกับรัฐมนตรีช่วยนิพนธ์กับรัฐมนตรีช่วยถาวรไปเจรจากับ ศอ.บต. ท่ีจังหวัดยะลา  
แล้วตกลงกันว่าถัดจากนี้ไป ศอ.บต. จะช่วยประสานงานในการท่ีจะนัดประชุมผู้ค้าชายแดน
ฝั่งไทยก่อนท้ังหมด แล้วก็ด่านท้ังหมด ๙ ด่านท่ีจะช่วยส่งสินค้าออกไปยังประเทศมาเลเซียได้ 
แล้วก็ถัดจากนั้นก็จะประชุมร่วมประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย เพื่อเร่งรัดการส่งออก 
หรือว่าเพิ่มมูลค่าการค้าของ ๒ ประเทศ อันนี้ก็คืออีกลู่ทางหนึ่ ง ท่ีได้ เตรียมการไว้  
สุดท้ายท่ีขออนุญาตเรียนให้ทราบก็คือว่าถัดจากนี้ ไปทูตพาณิชย์ ท่ีเป็นกลไกส าคัญ 
ของกระทรวงพาณิชย์ท่ีไปท างานอยู่ในต่างประเทศต้องมีเป้าแล้วครับ ต้องมีเป้าตัวเลข 
เรื่องการท าตัวเลขส่งออกของประเทศ อีกไม่กี่วันผมจะนัดประชุมทูตพาณิชย์ท้ังหมด 
ของเรา แล้วทุกคนจะต้องกลับมาจากประเทศนั้น ๆ พร้อมลู่ทางและเป้าตัวเลข จะส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ว่าอย่างน้อยให้ได้รับทราบความตั้งใจของผม  
และความตั้งใจของรัฐบาลนี้จะใช้ทุกวิถีทางท่ีจะช่วยรักษาสถานภาพการส่งออกของเรา 
เพราะมันหมายถึงทอดต่อ ๆ มาในเรื่องซัปพลายเชน (Supply Chain) หรือในเรื่องของ 
ห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจท่ีจะท าให้เกษตรกรได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากในฐานะท่ีเป็นต้นน้ า 
ของระบบท้ังหมดต่อไปในอนาคตด้วย ขออนุญาตขยายความท่านนายกรัฐมนตรีเท่านี้ 
ขอบคุณครับ 
  นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อ่างทอง)   :   
เรียนท่านประธานครับ ผม ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกรัฐสภาครับ ผมต่อเนื่อง 
ท่านจุรินทร์ เมื่อสักครู่ได้พาดพิงนิดเดียวครับ ๑ นาทีครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  คือท่าน 
จะขอพูดต่อเลยใช่หรือไม่ครับ เชิญครับ 
  นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อ่างทอง)  :  ท่านประธาน 
ท่ีเคารพ ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกรัฐสภา พรรคภูมิใจไทย เมื่อสักครู่นี้ท่านจุรินทร์ 
ได้อธิบายในเรื่องโครงการประกันรายได้ ซึ่งท่านพูดว่าข้าวขาวท่านประกันท่ี ๑๐,๐๐๐ บาท 
ทีนี้ ท่านต้องพูดให้ชัดว่าข้าวขาวของท่านหมายถึงข้าวสารหรือหมายถึงข้าวเปลือก 
อันน้ันประเด็นท่ี ๑ นะครับ  



 ๒๗๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ลลิตา ๑๑๘/๒ 
 
   ประเด็นท่ี ๒ เรื่องการประกันรายได้ขั้นต่ าท่ี ๑๐,๐๐๐ บาท ปัญหาอุปสรรค
ท่ีเคยเกิดขึ้นกับโครงการประกันรายได้เราประกันท่ี ๑๐,๐๐๐ บาท แล้วจะมีราคากลาง 
อยู่ท่ี ๘,๐๐๐ บาท เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีได้ยกตัวอย่าง ๘,๐๐๐ บาท เท่ากับว่ารัฐบาล 
จะจ่ายเงินชดเชย ๒,๐๐๐ บาท แต่ในความเป็นจริงเกษตรกรไปขายได้ต่ ากว่าราคากลางคือ 
๗,๐๐๐ บาท มันเกิดขึ้นเนื่องจากความชื้นท่ีเราไปก าหนดไว้ท่ี ๑๕ เปอร์เซ็นต์ เวลาไปขาย
อย่างนี้ความชื้นไม่มีทาง ท่านรัฐมนตรีประภัตรนั่งอยู่ ท่ีนี่ท่านทราบดีครับ ความชื้นไม่มีทาง 
ท่ีเกษตรกรไปขายแล้วได้ความชื้น ๑๕ เปอร์เซ็นต์ อย่างน้อยต้องมี ๒๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ 
เพราะฉะนั้นราคาท่ีไปขายจริงจะอยู่เพียงแค่ ๗,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้นชดเชยอีก ๒,๐๐๐ บาท  
ก็คือ ๙ ,๐๐๐ บาท จะไม่ ได้  ๑๐ ,๐๐๐ บาทตามท่ีนโยบายก าหนด เพราะฉะนั้น 
จึงอยากจะเรียนถามท่านนายกรัฐมนตรีผ่านท่านประธานสภาว่าท่านมีนโยบายอย่างไร 
๑. อาจจะก าหนดความชื้นเพิ่มเติมจาก ๑๕ เปอร์เซ็นต์ เป็น ๒๐ เปอร์เซ็นต์ได้หรือไม่ 
๒. อาจจะขยับราคาประกันขึ้นจาก ๑๐ ,๐๐๐ บาท เป็น ๑๒ ,๐๐๐ บาทได้หรือไม่ 
ขอบพระคุณครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  คือผม
อยากจะเรียนให้ทราบนะครับ ท่านถามเพิ่มเติมอย่างนี้ก็เท่ากับใช้เวลาของการอภิปราย 
ของพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล รัฐบาลก็เช่นกันนะครับ ถ้าแถลงเพิ่มเติมก็ต้องไปหักเวลา 
ท่ีรัฐบาลแถลง เวลาท้ังหมดก็มีฝ่ายละ ๕ ชั่วโมง ๕ ชั่วโมงนี่ ๒ วันนะครับ ๕ คูณ ๖๐ ก็เป็น
เท่าไร ๓๐๐ นาทีนะครับ เชิญทางรัฐบาล เชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีครับ 
  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์)  :  นิดเดียวครับท่านประธาน ประการท่ี ๑ ประกันข้าวเปลือก ประการท่ี ๒  
ก็คือในเรื่องราคาความชื้นรายละเอียดของมาตรฐานคุณภาพทุกตัวจะไปคุยกันในเวที  
๓ ฝ่ายท่ีผมเรียน รัฐบาล เอกชน เกษตรกรครับ 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหม)  :  ขออนุญาตครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญท่าน
นายกรัฐมนตรีครับ 



 ๒๗๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ลลิตา ๑๑๘/๓ 
 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานนะครับ อันนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายท่ีดีนะคับ ท่ีรัฐบาลนี้
จ าเป็นต้องด าเนินการต่อไปนะครับ อย่างท่ีท่านรองนายกรัฐมนตรีได้กรุณาชี้แจงแล้ว  
วันนี้อยากจะให้คณะกรรมการท่ีตั้งขึ้นมาอะไรต่าง ๆ ก็ตาม ได้ไปพิจารณาข้าวท่ีว่าเป็นข้าว 
ประเภทใดบ้าง ข้าวขาว ข้าวอะไรต่าง ๆ ข้าวเหนียว ข้าวอะไรมีหมด เพราะฉะนั้นตัวนี้ 
จะเป็นตัวตั้ง ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ก่อน เพราะอันนี้ข้าวอันหนึ่งเราผลิตมาใหม่ มีพันธุ์ใหม่คือ 
ข้าว กข ๔๓ นั่นข้าวอีกคุณภาพหนึ่ง ข้าวลดน้ าตาลเหมาะส าหรับคนท่ีเป็นโรคเบาหวาน
อะไรท านองนี้ เพราะฉะนั้นราคามันจะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร ก็ต้องพิจารณา 
ให้รอบคอบนะครับ ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        จงถนอม ๑๑๙/๑ 
 
ในส่วนของความชื้นข้าวนี่ วันนี้เราก าหนดไว้ ๑๔-๑๕ เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม เพราะฉะนั้น 
เราต้องค านึงถึงว่าในปัจจุบันนี้ในการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนา เนื่องจากเขาใช้เครื่องจักร 
เพราะฉะนั้นเครื่องจักรบางทีมาเป็นพื้นท่ี เดือนนี้ เขามาตรงนี้  อีกเดือนไปตรงโน้น  
บางทีก็รอกันไม่ไหว เพราะปลูกไม่พร้อมกัน บางทีไม่พร้อมกัน เพราะฉะนั้นบางครั้งเกี่ยวสด 
เกี่ยวสดความชื้นมันจะสูง ก็มีปัญหาตรงนี้เหมือนกันก็ฝากพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย ช่วยกันคิด
ตรงนี้ ผมคิดว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีทราบดีอยู่แล้ว ขอบพระคุณครับท่านประธาน 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปจะเป็นการอภิปรายของท่านสมาชิกต่อตามล าดับท่ีวางไว้  ผมแจ้งไปนะครับ  
ท่านสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา ๘ นาที แล้วก็จะมา พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 
๔๕ นาที แล้วก็จะมาท่านเกียรติ สิทธีอมร ๘ นาที จากนั้นทางสมาชิกวุฒิสภาขอ ๒ ท่าน 
เพราะเพิ่งอภิปรายไป ๓ ท่าน จะเป็นท่านสมชาย แสวงการ กับท่านเสรี สุวรรณภานนท์  
ตกลงตามนี้นะครับ ต่อไปขอเรียนเชิญท่านสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ุ ครับ 
  นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิก
รัฐสภา กระผมขออภิปรายในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อท่ี ๓ มาตรการเศรษฐกิจ 
เพื่อรองรับความผันผวนเศรษฐกิจโลก นโยบายเร่งด่วน ข้อท่ี ๖ การวางรากฐานเศรษฐกิจ
ของประเทศสู่อนาคต และนโยบายหลัก ข้อ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ 
ในการแข่งขัน เมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคมท่ีผ่านมา กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ 
ไอเอ็มเอฟ (IMF) ขออนุญาตใช้ภาษาต่างประเทศ ได้ปรับลดการเติบโตเศรษฐกิจของโลก
จากร้อยละ ๓.๖ เมื่อต้นปี ๒๕๖๒ เหลือเพียงร้อยละ ๓.๒ ในขณะนี้  การชะลอตัว 
ของเศรษฐกิจโลกนั้นนอกจากปัจจัยอื่น ๆ แล้ว ปัจจัยท่ีส าคัญก็คือสงครามการค้าท่ีเริ่มต้น  
มาจากนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ ท่ีได้ เน้นนโยบายว่าประเทศสหรัฐอเมริกา 
ต้องมาก่อน และหลังจากนั้นสงครามการค้าหรือท่ีเรียกว่า เทรด วอร์ (Trade war) ก็ได้
ขยายตัวออกไปสู่สงครามเทคโนโลยีหรือท่ีเรียกว่า เทค วอร์ (Tech war) สงครามเหล่านี้ 
ท่ีท าให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และมีผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจของไทย  
เหตุท่ีมีผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยก็เพราะว่าเศรษฐกิจของไทยนั้น  



 ๒๘๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        จงถนอม ๑๑๙/๒ 
 
เป็นเศรษฐกิจเปิดเป็นเศรษฐกิจท่ีผูกพันอยู่กับเศรษฐกิจภายนอกหรือเศรษฐกิจโลก 
อยู่ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามผมอยากเรียนว่าในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาต้องขออนุญาต 
ชื่นชมฝีมือการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดท่ีแล้วว่า เศรษฐกิจไทยได้เติบโตเป็นอย่างดี
ตลอดมาโดยเติบโตร้อยละ ๑ ในปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๓ ในปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๓.๔ ในปี ๒๕๕๙ 
ร้อยละ ๔ ในปี ๒๕๖๐ และร้อยละ ๔.๑ ในปี ๒๕๖๑ จะเห็นว่าเป็นการบริหารเศรษฐกิจ 
มหภาคท่ีเติบโตต่อเนื่องตลอดมา เพิ่งจะมีการชะลอตัวเนื่องจากผลของสงครามการค้า  
และผลของสงครามเทคโนโลยี ------------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๑๒๐/๑ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        พุทธชาติ ๑๒๐/๑ 
 
หนทางในการรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ก็คือการสร้างคว ามเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจภายใน กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงคือการขยายตัวการบริโภคและการลงทุน
ภายในประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้วางนโยบายไปในแนวทางนี้อยู่แล้ว โดยการใช้มาตรการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจโดยเร็ว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  
อย่างไรก็ตามมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น กระผมหวังว่าในทางปฏิบัติจะได้เดินตาม
แนวทาง หลักการท่ีเรียกว่า หลัก ๔ ที (4T) ที (T) ภาษาอังกฤษนะครับ   
   ข้อแรก จะต้องมี ทาร์ เกต (Target) คือจะต้องตรงกับเป้าหมายของ 
ผู้ท่ีสมควรจะได้รับ  
   ข้อท่ี ๒ ที (T) ก็คือไทม์ลี (Timely) จะต้องเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ี 
ตรงเวลา ทันเวลา   
   ข้อที่ ๓ ที (T) เทมโพรารี (Temporary) ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นจะต้อง
เป็นเรื่องชั่วคราวไม่ใช่ถาวร   
   ข้อสุดท้าย ต้องทรานส์แพเรนซี (Transparency) คือจะต้องการกระตุ้น
เศรษฐกิจด้วยความโปร่งใส เหตุท่ีเป็นเช่นนี้ก็เพื่อท่ีจะท าให้การใช้งบประมาณในการกระตุ้น
เศรษฐกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรงเป้าหมายอย่างแท้จริง เพื่อท่ีจะได้เหลือพื้นท่ี
ทางด้านการคลัง หรือท่ีเรียกว่า ฟิสคอล สเปซ (Fiscal space) ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับใช้จ่ายงบประมาณท่ีจ าเป็นในการพัฒนาประเทศในเรื่องอื่นต่อไป นโยบายในการเพิ่ม
ช่องทางการส่งออกท่ีได้แถลงไว้นั้น เป็นนโยบายท่ีส าคัญท่ีจะท าให้ชดเชยการส่งออก 
ท่ีชะลอตัวลง ผมขอเรียนว่าแต่เดิมการส่งออกจะให้ความส าคัญกับประเทศน าเข้าหลักคือ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น ต่อมาคือประเทศจีน แต่ผมขอเรียนว่า
ขณะนี้การส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) ๙ ประเทศนั้น ได้ขยายตัวไปมากถึง
ร้อยละ ๒๗ ของการส่งออกท้ังหมด เป็นจ านวนของการส่งออกท่ีมากกว่าแต่ละประเทศหลัก  
๔ ประเทศท่ีผมได้กล่าวไว้แล้ว จึงหวังว่าในการเพิ่มช่องทางการส่งออกนั้นรัฐบาล 
จะได้ให้ความส าคัญกับการค้าในอาเซียน (ASEAN) ให้มากขึ้น รวมท้ังการค้าชายแดน 
ท่ีนับวันจะขยายตัวมากขึ้นตามการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคม  
ดังท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ อย่างไรก็ตามเพื่อท่ีจะท าให้ 



 ๒๘๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        พุทธชาติ ๑๒๐/๒ 
 
การค้าชายแดนขยายตัวมากไปกว่านี้ คงจะต้องเร่งสร้างจุดเชื่อมต่อการค้าให้มากขึ้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเชื่อมต่อการค้าในภาคตะวันตกกับสหภาพพม่า ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดระนอง จังหวัดกาญจนบุรี แม่สอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อท่ีจะท าให้การค้าชายแดน
ทางแถบตะวันตกได้ขยายตัวมากขึ้น ประเทศเพ่ือนบ้านเช่ือถือไว้ใจในคุณภาพของสินค้าไทย 
การส่งสินค้าออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านจะท าให้ประโยชน์จากการส่งออกนั้นประเทศไทย
ได้รับเต็ม ๆ เพราะเป็นการส่งออกสินค้าไทยด้วยวัตถุดิบของประเทศไทยล้วน ๆ นโยบาย
ส่งเสริมการท่องเท่ียวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลท่ีได้แถลงนั้น ในครั้งนี้ได้แถลง 
อย่างชัดเจนว่า นอกจากท่องเท่ียวเมืองหลักเมืองรองแล้วยังได้ส่งเสริมการท่องเท่ียว  
ชุมชนอีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญเพราะท าให้การท่องเท่ียวนั้นได้ลงไปสู่ประชาชนในทุกระดับ  
 

 - ๑๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          อารีรัตน์ ๑๒๑/๑ 
 
การใช้งบประมาณเพื่อการลงทุนนั้น กระผมเข้าใจว่าคงจะครอบคลุมไปถึงการลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจด้วย และนอกจากนั้นก็หวังว่าจะได้มีการเร่งน าเข้าสินค้าทุนเพื่อท่ีจะท าให้
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัดท่ีเกินดุลอยู่มากได้ลดลง อันจะช่วยลดแรงกดดันของการแข็งค่า
ของเงินบาทอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลกลับมาช่วยการส่งออกและให้เกษตรกรได้รับราคาสินค้า
เกษตรเป็นเงินไทยท่ีมากขึ้น แม้จะไม่ได้เขียนไว้ในนโยบาย แต่ในส่วนของการสนับสนุน 
ภาคการเงินนั้น ท่านรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ขออนุญาตเอ่ยนาม 
ได้ให้สัมภาษณ์แล้วว่า จะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุน
เกษตรกร ให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในเมืองและธนาคารวิสาหกิจ 
ขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือธนาคาร เอสเอ็มอี (SMEs) ดูแล เอสเอ็มอี (SMEs) ส่วนการ
วางรากฐานของรัฐบาลเพื่อเศรษฐกิจในอนาคตนั้น ผมอยากเรียนว่าสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุด 
ก็คือการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิ ทัล เนื่องจากเวลาจ ากัด ผมอยาก เรียนว่า 
ในเรื่ อง เศรษฐกิจดิจิ ทัลนั้น  ถ้ าหากว่าได้ท าตามท่ีท่านนายกรัฐมนตรี ได้แนะน า 
ในวั นแ รกขอ งการประชุ มคณะ รั ฐมนต รี ด้ ว ย ก ารอ่ านหนั ง สื อ  ๓  เ ล่ ม ท่ี ท่ า น 
ไดม้อบให้กับคณะรัฐมนตรีในวันนั้น ก็จะท าให้มีการขยายนโยบายเพื่อรองรับความแข็งแกร่ง
ของเศรษฐกิจในอนาคตได้เป็นอย่างดี หนังสือท้ัง ๓ เล่มท่ีว่านั้นก็คือ เศรษฐกิจดิจิทัล  
โดยดอน แท็ปสก็อต ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจดิจิ ทัล อีก ๒ เล่มคือการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ครั้งท่ี ๔ และอีกเล่มหนึ่งทางรอดในโลกใบใหม่แห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี ๔ โดยเคลาส์ ชวาบ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของเวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรัม (World 
Economic Forum) เพราะว่าความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในอนาคตนั้นอยู่ท่ีเศรษฐกิจ
ดิจิ ทัลอยู่ ท่ี เศรษฐกิจ ท่ีอิงกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม  ครั้ ง ท่ี  ๔ ถ้าหากว่าหนังสือ 
ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบให้กับ ครม. พร้อมลายมือชื่อในวันนั้น คณะรัฐมนตรีได้ไปอ่าน
แล้วน ามาขยายนโยบายเพิ่มเติมผมเชื่อเหลือเกินว่าเศรษฐกิจในอนาคตของไทยจะแข็งแกร่ง
และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในโลกได้เป็นอย่างดี กราบขอบพระคุณครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ทางพรรคร่วม
ฝ่ายค้านได้มีหนังสือขึ้นมาขอสลับให้ท่านรังสิมันต์ โรม ใช้สิทธิก่อน แล้วจึงต่อด้วยท่านเสรีพิศุทธ์ 
เตมียเวช ท่านเสรีพิศุทธ์ขัดข้องหรือไม่ครับ ไม่ขัดข้องนะครับ 



 ๒๘๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          อารีรัตน์ ๑๒๑/๒ 
 
  นายจุลพันธ์  อมรวิ วัฒน์  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ( เชี ยงใหม่ )   :   
ท่านประธานครับ ผม จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ
สมาชิกรัฐสภา ก็ได้มีการหารือกันในพรรคร่วมฝ่ายค้านท้ัง ๗ พรรค ท่านเสรีพิศุทธ์ 
ได้ให้ความกรุณาสละเวลาให้กับคุณโรมได้อภิปรายก่อน แล้วก็ให้เกิดการสลับฝั่งอย่างท่ี 
ท่านประธานได้เรียนก็ได้ครับ และท่านเสรีพิศุทธ์จะได้กลับเข้ามาเพื่ออภิปรายต่อครับ  
ก็เป็นท่านรังสิมันต์ โรม แล้วต่อด้วยท่านสมชาย แสวงการ ท่านวงศ์สยาม และท่านเกียรติ 
ท่ีท่านได้เรียนนะครับ แล้วก็ต่อด้วยท่านเสรีพิศุทธ์ไม่เป็นการไปข้ามคิวของพรรคร่วมรัฐบาล
ขอบพระคุณครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญท่านรังสิมันต์ 
โรม แล้วต่อไปก็เป็นเกียรติ สิทธีอมร  
  นายรังสิมันต์  โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ )  :   
เรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผม รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา เป็นเกียรติท่ีได้มาแถลงต่อหน้าท่านนายกรัฐมนตรี 
ถ้ า เป็นก่อนหน้านี้ ผมก็คงจะต้องถูกพาตั วไปอยู่ ในค่ายสักค่ ายหนึ่ งหรือ เรือนจ า 
สักเรือนจ าหนึ่ ง  แต่วันนี้ คิดว่าการแถลงคราวนี้ ไม่น่าจะได้ รับคดีความ ถึ งแม้ว่ า 
ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติเอาไว้ว่าได้จดชื่อเอาไว้ทุกคนก็ตาม  
แต่หวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยนะครับ --------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)     ดรุณี ๑๒๒/๑ 
 
ในการแถลงอภิปรายในเรื่องของนโยบายท่ีรัฐบาลก าลังจะท า เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ 
เพราะเป็นการแถลงท่ีเกิดขึ้นหลังจากมีการรัฐประหาร การรัฐประหารท่ีกินเวลาถึง ๕ ปีกว่า ๆ 
แน่นอนว่าภารกิจหนึ่ง ท่ีเราจ าเป็นจะต้องท าให้เกิดขึ้นและลุล่วงในช่วงเวลานี้ก็คือ 
การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนท่ีมีต่อระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีไม่ง่าย 
เนื่องจากว่าบุคคลท่ีเป็นหัวเรือหลักในการน าพาซึ่งความเชื่อมั่นของประชาชนท่ีมีต่อระบอบ
ประชาธิปไตย คือบุคคลท่ีอวดอ้างตัวเองว่าเป็นคนดีกว่าคนอื่น และกระท าการรัฐประหาร 
ในปี ๒๕๕๗ ดังนั้นในการแถลงนโยบายวันนี้จึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญและเป็นภารกิจท่ีสภาจะต้อง
ท าให้ลุล่วงให้ได้ แม้เราจะต้องเผชิญหน้ากับการสืบทอดอ านาจก็ตาม ประเด็นท่ีผมจะแถลง
ก่อนท่ีจะมีผู้ยกมือประท้วงต่อผมมี ๒ เรื่องด้วยกัน คือข้อ ๒.๓ ในประเด็นการส่งเสริม 
ให้นักการเมืองมีคุณภาพ 
  (นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วชิิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอโทษครับ  
พอดีมีท่านประท้วง เชิญครับ 
  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมุทรปราการ)  :  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผม กรุงศรีวิไล พรรคพลังประชารัฐ เขต ๕ จังหวัดสมุทรปราการ
วันนี้เป็นวันส าคัญของประเทศชาติ ซึ่งคณะรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีทุ กท่านจะแถลง
นโยบายปกครองประเทศและด าเนินงานต่อไปของประเทศเรา ไม่ใช่เป็นการถากถาง  
ท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าคณะรัฐมนตรีทุกท่าน ผมเป็นลูกทุ่ง ลูกชาวนาโดยก าเนิด  
ไม่ใช่ลูกครึ่งหรือว่าครึ่งลูกที่ไหน ความส าคัญท่ีสุดในชีวิตของความเป็นคนไทยนั้นส าคัญท่ีสุด 
ท่านประธานครับ ท่านประธานต้องเข้มงวดถึงเวลา หมดเวลาท่านประธานครับ  
ปิดไมโครโฟนเลยครับ อย่าไปให้ผู้ท่ีอภิปรายถากถางทุก ๆ ท่านในสภาแห่งนี้ ผมรับรองว่า  
ถ้าคณะรัฐมนตรีชุดนี้ แม้กระท่ังนายกรัฐมนตรีของผมทุจริตแม้แต่นิดเดียว ผมประกาศ 
ไปทั่วว่าผมจะเดินจากตรงนี้ขึ้นไปบนบัลลังก์ 
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เข้าใจ 
แล้วครับ 



 ๒๘๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)     ดรุณี ๑๒๒/๒ 
   
  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมุทรปราการ)  :   
แล้วไปกราบเท้าท่านบอกว่า หมดความสง่างามให้ลาออกเถอะ ครับ ด้วยเกียรติ 
ของนายกรุงศรีวิไล นักแสดง ๕๐ ปี ขอบคุณครับ 
  (นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ได้ยืน 
และยกมือขึ้น)    
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านประท้วง
อะไร เชิญครับ 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ท่านประธานครับ จิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครครับ  
  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมุทรปราการ)  :   
ขอโทษท่านประธานครับ ผมเสียมารยาทนิดหนึ่ ง  กรุงศรีวิ ไลครับ ถ้ าท่านจิรายุ 
จะออกตัวแทน ไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าผมกับจิรายุเปรียบเสมือนพี่น้องคลานตามกันมา  
อยู่กันมาครับ  
  ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร วิ ชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)   :   
คือไปกันใหญ่แล้ว พอแล้วครับ 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ท่านประธานท่ีเคารพครับ จริง ๆ ผมไม่ได้จะประท้วงพี่กรุงศรีวิไลนะครับ ท่านเป็นผู้อาวุโส
ติดตามผลงานมา แต่ผมจะบอกท่านประธานว่า 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านจิรายุ 
ว่าเลย ประท้วงใคร 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ท่านประธานควบคุมการประชุมนิดหนึ่งครับ ก าลังเพิ่งไตเติล (Title) เอง เพิ่งไตเติล (Title)  
นิดหน่อยเอง  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่ใช่ไตเติล 
(Title) นะครับ  



 ๒๘๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)     ดรุณี ๑๒๒/๓ 
 
   นายจิราย ุห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  แล้วก็
จะได้อภิปรายได้ ขอบคุณท่านประธานครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  คือผม
วินิจฉัยอย่างนี้ ท่านรังสิมันต์ โรม ไปท้าเขาให้พูดจ าได้ไหม ท่านบอกว่าท่านจะพูดก่อนท่ีจะมี
คนประท้วง ผมขอร้อง 
  นายรังสิมันต์  โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ )   :   
เรียนท่านประธานนิดหนึ่งครับ ผมไม่ติดใจอะไร จริง ๆ ผมเป็นแฟนหนังของท่านกรุงศรีวิไล
มาก่อนด้วยซ้ าไป 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วชิิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เมื่อไม่ติดใจ
แล้วก็ท าตามท่ีท่านกรุงศรีวิไลว่านะครับ พูดต่อไป 
  นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แต่ผม 
จะพูดต่อเพื่อใช้เวลาท่ีผมได้รับให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุด 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  อย่าถากถาง 
อย่าใช้วาจาอย่างนั้นนะครับ 
  นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมไม่อยาก 
จะสร้างบรรยากาศอะไรที่เกิดความวุ่นวายครับท่านประธาน 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ฟังผม 
เถอะครับ อย่าใช้วาจาอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับ ไปถากถางอะไร พูดให้ตรงประเด็นก็แล้วกัน 
   

          - ๑๒๓/๑ 
   
 
 
 
 
 



 ๒๘๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศิริพร ๑๒๓/๑ 
 
  นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)   :  ครับ  
ผมตรงประเด็นแน่นอนครับ  เพราะว่ าสิ่ ง ท่ีผมก าลั งจะสื่ อสารต่อ ท่ านประธาน 
ผ่านไปยังท่านประยุทธ์ ท่านประวิตร และท่านสมคิด เป็นเรื่องท่ีอยู่ในแนวนโยบาย 
ของตัวท่านเองนั่นคือในเรื่องของการสร้างให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม  
เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน การสร้างสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ 
และสุจริต ถ้าเราอ่านถ้อยค าในแนวนโยบายท่ีท่านได้ส่งให้กับทางรัฐสภา เราจะพบว่าถ้อยค า
เหล่านี้เขียนดูดีครับ เขียนดูดี แต่ผมจ าเป็นต้องย้ าเตือนกับสังคม ผมจ าเป็นต้องย้ าเตือน  
กับรัฐสภาว่าบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ซึ่งข้อเท็จจริงนี้ 
เป็นข้อเท็จจริงท่ีปรากฏอยู่ตรงหน้า เราจะพบว่าเป็นบุคคลท่ีมีส่วนส าคัญ หรือเป็นบุคคล 
ท่ีเป็นรัฐบาลเดิมมาตั้งแต่วันท่ียึดอ านาจ ดังนั้นในการพิจารณาถึงแนวนโยบาย ๒ ข้อนี้
จ าเป็นครับ ท่ีจะต้องพิจารณาถึงวันท่ีท่านได้แสดงบทบาทในฐานะท่ีเป็นคณะรัฐมนตรี 
ก่อนท่ีจะมีการเลือกตั้งด้วยซ้ าไป สิ่งท่ีผมจะต้องแถลงและน าเรียนต่อท่านประธานเพื่อให้เกิด 
ความชัดเจนว่า ผมไม่เชื่อว่านโยบายท้ัง ๒ ข้อจะเกิดขึ้นได้จริงด้วยเหตุผลดังนี้ครับ  
  ประการแรก ในวันท่ีท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาด ารงต าแหน่ง 
เป็นนายกรัฐมนตรี สิ่งแรก ๆ ท่ีท่านท าคือการแต่งตั้งคนของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น น้องชาย  
รุ่นพี่  ผองเพื่ อน เครือบริ วารของตัว ท่านเอง เข้ ามาด ารงต าแหน่งส าคัญต่ าง  ๆ  
ในคณะรัฐมนตรี หรือบางครั้งก็เป็น ส.ว. เมื่อสักครู่นี้ผมก็ยังเดินสวน ต้องขอโทษท่ีเอ่ยนาม 
ท่านปรีชา จันทร์โอชา ตั้งมาเป็น ส.ว. ก่อนหน้านี้ก็เป็น สนช. เข้าสภากี่ครั้งผมไม่รู้นะครับ 
แต่เข้าใจว่าไม่เยอะ นอกจากนั้นท่านรับเงินเดือน ๒ ทางครับท่านประยุทธ์ ท่านรับเงินเดือน 
๒ ทาง เดือนละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลากว่า ๕ ปี ท่านรับเงินไปท้ังสิ้น ๑๕.๓ ล้านบาท 
นี่คือสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง  
  ประการท่ี ๒ มากไปกว่านั้นท่านปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน 
หลายกรณี  ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยให้น้องชายท่ีเป็น สนช. ไปเซ็นแต่ งตั้ งให้ลูกชาย 
ท่ีจบนิเทศศาสตร์เข้ามาเป็นทหาร ท่านปล่อยให้รุ่นพี่ซึ่ งนั่งอยู่ข้าง ๆ บินไปฮาวาย 
ใช้งบประมาณภาษีของประชาชนท้ังสิ้น ๒๐ ล้านบาท ระหว่างทางท่านกินอาหารหรูหรา 
 



 ๒๘๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศิริพร ๑๒๓/๒ 
 
ท่ามกลางท่ีประเทศไทยก าลังยากล าบากทางเศรษฐกิจ ท่านกินคาเวียร์  (Caviar) 
ซึ่งเป็นอาหารชนิดหนึ่งท่ีอยู่บนเครื่องบินของท่าน มูลค่าอาหารมื้อนั้นคือ ๖๐๐,๐๐๐ บาท  
  (นายมณเฑียร สงฆ์ประชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท ได้ยืน 
และยกมือขึ้น) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มีผู้ประท้วง
แล้วครับ เชิญครับ  
  นายมณเฑียร สงฆ์ประชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชัยนาท)  :  ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ กระผม นายมณเฑียร สงฆ์ประชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท  
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมขอประท้วงท่านประธานในข้อ ๕ แล้วก็ขอประท้วงผู้อภิปราย 
ในข้อ ๔๓ ครับ เพราะไม่ได้อยู่ในเรื่องท่ีพวกเราก าลังพิจารณาอยู่เลย เป็นการเสียดสี 
แล้วก็ใส่ร้ายผู้อื่น ขอให้ท่านประธานได้พิจารณาด้วยครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านพูดจา
เสียดสี  
  นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมขอถอน
ว่ากินคาเวียร์ (Caviar) แล้วกันครับ เอาเป็นว่ากินอาหารราคาแพงนะครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวฟังผมก่อน
ท่านเชื่อผมเถอะนะครับ พูดในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการแถลงนโยบายอันนี้ 
  นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
ผมจ าเป็นต้องชี้แจงกับท่านว่าผมก าลังอยู่ในนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมนักการเมือง 
ท่ีมีคุณภาพและการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ผมพูดไม่ตรงประเด็นตรงไหน นี่คือสิ่งท่ีท่าน
เขียนขึ้นมาเองในสมุดเล่มนี้ท่ีแจกให้กับทุกคนในสภา ท่านต้องให้โอกาสผมได้พูด  
  ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)   :   
ผมใหโ้อกาสมา ๖ นาทีแล้วนะครับ  
  นายรังสิมันต์  โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ )  :   
ผมยังมเีวลาอยู่นะครับท่าน 

- ๑๒๔/๑ 



 ๒๙๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                       น าพร ๑๒๔/๑ 
 
 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  คือก็อย่าไปพูด
รุนแรงอย่างนั้นเลยนะครับ ท าอะไรก็ว่าไปตามพฤติกรรมท่ีถูกครับ 
   นายรังสิมันต์  โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ )  :   
ผมจะเดินเคร่ืองต่อเคร่ืองก าลังติดนะครับ นอกจากนั้นครับท่านประธาน อันนี้เป็นข้อเท็จจริง 
ท่ีทุกคนรับทราบอยู่ท่ัวกันและเป็นคดีความ คือท่านประวิตรนะครับ  น่าจะเป็นบุคคล 
ท่ีมีนาฬิกาท่ีอาจจะยืมมามากท่ีสุดในประเทศไทย คือท้ังหมด ๒๒ เรือน ราคาหลักแสน  
หลักล้านท้ังสิ้น ซึ่งบุคคลท่ีรับราชการมาไม่ควรจะมีของท่ีมีมูลค่ามากขนาดนั้น  
  (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ได้ยืน 
และยกมือขึ้น)  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มีผู้ประท้วง
เชิญครับ  
  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผม ชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคพลังประชารัฐครับ เรื่องท่ีท่านพูดอยู่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการแถลงนโยบายนะครับ  
แล้ว ป.ป.ช. ก็ได้ตัดสินเรื่องนี้จบไปหมดแล้ว เสียเวลาพวกเราครับ ไปท่ีนโยบายเลยดีกว่าครับ 
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านรังสิมันต์ 
ช่วยพูดให้ตรงประเด็นครับ  
  นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณครับ 
ขอบคุณผู้ประท้วงครับ นอกจากนั้นครับ ยังมีประเด็นปัญหาต่อไปว่ารุ่นพี่ของท่านประยุทธ์
อีกคนนะครับ ท่ีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท้ังในรัฐบาลชุดท่ีแล้วและชุดนี้ 
ได้มีการเซ็นยกท่ีป่าชุมชนให้กับกลุ่มทุนไปสร้างโรงงาน อีกท้ังยังมีการซื้อเครื่องตรวจความเร็ว
ราคา  
  (นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 
ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
  ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)   :   
ท่านกรุงศรีวิไลครับ ท่านประท้วงครับ เชิญครับ 



 ๒๙๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                      น าพร ๑๒๔/๒ 
 
  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมุทรปราการ)  :  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ซ้ าซาก วนเวียน เสียดสี ให้ร้ายผู้อื่นตลอดเวลา ไม่ใช่แถลง
นโยบายเพื่อประชาชนแล้วครับ พี่น้องท่ัวประเทศไทยท่ีร่ ารวย ชาวไร่ ชาวนา หรือว่ายากจน
ก าลังฟังอยู่ครับ ว่ารัฐบาลนี้จะท าอย่างไรต่อไป พี่น้องไม่ต้องการฟังเรื่องส่วนตัวของผู้ใด 
ท้ังสิ้นในสภาแห่งนี้ นักการเมืองทุกท่านท่ีอยู่ในสภาแห่งนี้ ล้วนแต่มีเกียรติและเป็นคนดี 
ทุกท่านครับ ถึงได้รับเลอืกตั้งเข้ามา แม้กระท่ังผู้อภิปรายขณะนี้ด้วย ขอบคุณท่านประธานครับ  
  นายรังสิมันต์  โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ )  :   
ท่านประธานครับ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๘ ผมสามารถตั้งค าถามโดยการอภิปรายท้ังในทาง
สนับสนุนและคัดค้านในเรื่องของความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถท่ีจะบริหาร
ราชการแผ่นดินให้ส า เร็จผลตามนโยบายในการนี้  นี่ คือสิ่ ง ท่ีผมก าลั งตั้ งค าถาม 
และเป็นสิ่งท่ีท่านระบุเอาไว้ในหนังสือของท่านเอง ผมพูดอะไรผมมีหลักการ และผมพูด  
จากข้อบังคับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมวินิจฉัย
นะครับ ท่านไม่ได้พูดในเรื่องของการสนับสนุน หรือคัดค้านความเหมาะสมของนโยบาย 
เนื้อหาท้ังหมดท่าน  
  นายรังสิมันต์  โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ )  :   
ท่านประธานครับ ให้โอกาสผมชี้แจงแค่ ๓๐ วินาทีได้หรือไม่ครับ ในตอนที่ประธานพูด 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวสิ  
ท่านฟังผมก่อน ท่านพูดแต่ความไม่ดีของบุคคลท่ีเกี่ยวพันกับผู้ท่ีแถลง ผู้ท่ีเป็น ครม. พูดง่าย ๆ 
หลายท่านนะครับ ดังนั้นนี่ท่านไม่ได้โยงใยอะไรไปเกี่ยวกับนโยบายหรือท่ีทางคณะรัฐมนตรี 
ได้แถลงเลยนะครับ เพราะฉะนั้นพอแล้วเรื่องนี้นะครับ ผมวินิจฉัยแล้วนะครับ  
  นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณ
ท่านประธานครับ สิ่งท่ีผมต้องการจะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้เห็น รัฐบาลท่ีแล้ว  
ซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน เป็นกลุ่มบุคคลคณะเดียวกัน มีปัญหาท่ีถูกสังคมตั้งค าถาม 
เรื่องการคอร์รัปชันเยอะแยะมากมาย แล้วท่านได้เขียนนโยบายว่าท่านต้องการส่งเสริม 
ให้นักการเมืองมีคุณภาพจะแก้ปัญหาการคอร์รัปชัน สังคมเขาถึงถามว่าท่านจะแก้ได้อย่างไร  



 ๒๙๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                      น าพร ๑๒๔/๓ 
 
เพราะในเมื่อตัวท่านเองท่านยังแก้ไม่ได้ เราต้องยอมรับตรง ๆ ว่าวันนี้ปัญหาของประเทศไทย
มีการคอร์รัปชัน  
  (นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ได้ยืน 
และยกมือขึ้น)  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ประท้วง 
อีกแล้วครับ ท่านรังสิมันต์ครับ เชิญครับ  
  นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม ศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ ผมประท้วงท่านประธานครับ ท่านปล่อยให้สมาชิกได้อภิปราย
โดยผิดข้อบังคับ เมื่อสักครู่สมาชิกอ้างว่าได้มีการอภิปรายตามข้อ ๑๐๘ ซึ่งความจริงแล้วนี่
ผมว่าท่านประธานควรจะต้องวินิจฉัยให้ชัดว่า สิ่งท่ีท่านสมาชิกก าลังอภิปรายเป็นไปตาม 
ข้อ ๑๐๘ หรือไม่ ซึ่งผมคิดว่าท่านต้องวินิจฉัยให้ชัด ให้ชัดแล้วปรากฏว่าในระหว่างท่ีท่าน
ก าลังวินิจฉัยสมาชิกก็ควรท่ีจะต้องรอฟังการวินิจฉัย แต่ท่านก็เถียงกันไปเถียงกันมา 
ฟังแล้วไม่เพลิดเพลินเลยครับ เวลาเรามีค่ามาก เพราะฉะนั้นท่านประธานกรุณาได้วินิจฉัย  
ให้ชัดเจนว่าสมาชิกสามารถอภิปรายในลักษณะนี้ได้อีกต่อไปหรือไม่ และถ้ามีการด าเนินการ 
ในลักษณะท่ีไม่เป็นไปตามท่ีท่านประธานวินิจฉัย ท่านประธานก็ใช้อ านาจของประธาน 
ตามข้อ ๕ สิครับ ขอบพระคุณครับ  
   

- ๑๒๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 



 ๒๙๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๒๕/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมวินิจฉัย
ไปแล้วว่าจากการท่ีอภิปรายมามีแต่ค าพูดท่ีเป็นการเสียดสี แล้วก็ต่อว่ากล่าวหาบุคคล 
ท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่ได้พูดถึงเรื่องการสนับสนุนหรือคัดค้าน ความเหมาะสมของนโยบาย 
หรือความสามารถท่ีบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้นขอให้ท่านยุติการกระท าเถอะครับ 
  นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เอาเป็นว่า
เมื่อสักครู่นี้จริง ๆ ผมมีความตั้งใจจะพูดถึงเรื่องอุทยานราชภักดิ์ ท่ีมีประเด็นเรื่องการ  
คอร์รัปชัน แต่ผมไม่พูดก็ได้ เพราะผมคิดว่าสังคมคงรู้อยู่แล้วว่าเป็นใคร แต่ผมต้องการชี้ 
เรื่องนี้ เป็นเรื่องส าคัญ และผมต้องการฝากเข้าไปถึงคณะรัฐมนตรี เราต้องยอมรับกัน 
ตามตรงครับท่านประธาน ว่าปัญหาของประเทศไทยในวันนี้ไม่ใช่เราไม่รู้ว่ามีการคอร์รัปชัน 
แต่ปัญหาคือว่า เมื่อเรารู้ว่ามีการการคอร์รัปชัน แล้วเราจะจัดการกับปัญหาการคอร์รัปชัน 
ได้อย่างไร เพราะท่ีผ่านมาคนใกล้ชิดของคณะรัฐมนตรีชุดท่ีแล้วกลไกยุติ ธรรมไม่สามารถ
ด าเนินการกับคนเหล่านี้ได้เลย 
  (นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมุทรปราการ)  :   
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผม กรุงศรีวิไลครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ 
ประท้วงอะไรครับ 
  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมุทรปราการ)  :   
ตามข้อบังคับ ข้อ ๔๓ เสียดสีตลอดเวลา ใครโกงใส่ร้ายตลอดเวลา ทุกครั้งท่าน พลเอก ประยุทธ ์
จันทร์โอชา ท่าน พลเอก ประวิตร บอกว่าเป็นเจ้านายผมใช่หรือไม่ ใช่ครับ ผมไม่เถียง
เพราะว่าผมกราบเรียนท่านประธานแล้วว่า ผมลูกทุ่ง รักใครรักจริง แต่สิ่งหนึ่งท่ีควรตระหนัก
ท่ีสุดในสภาแห่งนี้คือความมีมนุษยธรรม ความรู้จักท่ีต่ าท่ีสูง สัปปายะสภาสถานแห่งนี้ 
คือท่ีขัดเกลาจิตใจและมันสมองของนักการเมืองครับ ขอบคุณครับ   
  (นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ ได้ยืน
และยกมือขึ้น)  



 ๒๙๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๒๕/๒ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เข้าใจแล้วครับ  
มีผู้ประท้วงอีกหรือเปลา่ 
  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมุทรปราการ)  :   
ไหนครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ 
ผม นิโรธครับ ประท้วงก่อนครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :   เชิญครับ
  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมุทรปราการ)  :  
ท่านประธานครับ ไม่ต้องให้เขาไปประท้วงไกล ๆ ให้เขามาประท้วงใกล้ ๆ ตรงนี้เลยครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านกรุงศรีวิไล
ท่านหมดแล้วใช่ไหมครับ 

นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมุทรปราการ)  :   
จะได้มองหน้ากันชัด ๆ อย่าไปประท้วงไกล ๆ เข้ามาใกล้ ๆ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านกรุงศรีวิไล
นั่งก่อนครับ  
  นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)   :  ขอบคุณ
ท่านประธานรัฐสภาครับ ผม นิโรธ สุนทรเลขา  
   นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมุทรปราการ)  :   
ถ้าหล่อไม่เท่าผมอย่าประท้วง 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านนั่งครับ 
ท่านนั่งได้แล้วครับ เชิญครับ 
  นายนิ โรธ สุนทรเลขา สมาชิก สภาผู้ แทนราษฎร (นครสวรรค์ )   : 
กราบขอบพระคุณท่านประธานรัฐสภาครับ ผม นิโรธ สุนทรเลขา ในฐานะสมาชิกรัฐสภา  
พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดนครสวรรค์ ขออนุญาตประท้วงท่านประธานรัฐสภาว่า ผู้ท่ีก าลัง
อภิปรายไม่ได้อภิปรายในเนื้อหาของการแถลงนโยบายท่ีรัฐสภาแห่งนี้ก าลังปรึกษาหารือกัน 
ออกนอกประเด็น ฉะนั้นกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาได้วินิจฉัยด้วย เมื่อเช้านี้ผมก าลัง  



 ๒๙๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๒๕/๓ 
 
ชื่นชมท่านเลขาธิการพรรคของพรรคอนาคตใหม่ ท่านอภิปรายได้ดีมาก ชวนฟังและน่าฟัง  
เป็นการอภิปรายท่ีสร้างสรรค์ มีจริยธรรมในการอภิปราย ตอนนี้รู้สึกสมาชิกพรรคของท่าน
ก าลังอภิปรายอยู่นอกประเด็น นอกเนื้อหาท่ีก าลังหารือกันในรัฐสภาแห่งนี้ในปัจจุบัน 
ขอให้ท่านประธานวินิจฉัย เพราะว่ามีการอภิปรายนอกเนื้อหาตลอดเวลา ท่านวินิจฉัย 
แล้วก็ยังไม่หยุด ขอให้ท่านมีค าสั่งท่ีเด็ดขาดนะครับ 
       (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ได้ยืน
และยกมือขึ้น) 
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มีคน
ประท้วงอีก แต่ผมคิดว่าผมวินิจฉัยก่อนแล้วผู้ประท้วงค่อยว่านะครับ คือผมเห็นว่าผู้อภิปราย
ได้ฝ่าฝืนค าท่ีผมวินิจฉัยไว้ โดยยังดื้อดึงดันท่ีจะอภิปรายในลักษณะเดิม ซึ่งไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๑๐๘ ดังนั้นผมวินิจฉัยอย่างนี้ และขอให้ท่านด าเนินการพูดต่อไป อภิปรายต่อไป 
โดยอย่าไปท าท่ีผมพูดไว้ว่ามันไม่ถูกต้องนะครับ ท่านจะประท้วงอะไร ท่านข้างหลัง เชิญพูด  
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ผมขอประท้วงท่านประธานครับ ผม วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับ ข้อ ๕  
แล้วกร็ัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐ ท่านประธานท าตัวไม่เป็นกลาง เพราะตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๘  
ทางผู้อภิปรายก าลังท่ีจะไล่เลียงว่าคณะรัฐมนตรีขาดความสามารถในการบริหารราชการ
แผ่นดินในส่วนท่ีผู้อภิปรายก าลังอภิปรายอย่างไร และจริง ๆ แล้ว 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :   ผมเข้าใจ
แล้วครับ ผมเข้าใจแล้ว 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านอ่ืนก็ไม่มีสิทธิท่ีจะมาคัดค้านได้ เพราะว่าข้อบังคับ ข้อ ๑๐๙ ก็ก าหนดให ้
    
                       - ๑๒๖/๑ 
   
   



 ๒๙๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)              ภิรญา ๑๒๖/๑ 
 
   (นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ ได้ยืน 
และยกมือขึ้น) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  พอแล้วครับ 
ผมเข้าใจแล้วครับ มีท่านประท้วงอะไรครับ เชิญครับ 
  นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สุรินทร์)  :  ท่านประธานครับ 
ผม ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทยจากจังหวัดสุรินทร์  
ผมประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับ ข้อ ๕  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  แบบเดียวกัน 
ใช่ไหมครับ  
  นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สุรินทร์)  :  ไม่ใช่ครับ 
ประท้วงโดยตรงเลยครับ ท่านประธานฟังผมนิดหนึ่งนะครับ ผมประท้วงเพื่อส่วนรวม 
ไม่ใช่คนเกเร คือจริง ๆ บรรยากาศท่ีมันเกิดขึ้นในช่วงท่ีท่านประธานมานั่งเป็นประธาน 
ก็เพราะประธาน ถ้าประธานได้ตัดไมโครโฟนวินิจฉัยแต่ละครั้งบรรยากาศยัง ไม่เกิด  
เมื่อสักครู่อยู่  ๆ ท่านกรุงศรีวิไลผมกระโดดขึ้นไป ทางโน้นกระโดดมาท่านประธาน 
ก็ปล่อยให้พูดไป เขาก็ตัดบทกันไปกันมาเถียงอย่างนี้ นี่ประชุมผมก็เห็นใจท่านประธาน 
เพราะท่านประธานไม่ค่อยได้มาท าหน้าท่ีกับพวกผู้แทนราษฎร ท่านประธานเป็นประธาน  
แต่ สนช. มาตลอด อาจจะไม่ค่อยเจอบรรยากาศอย่างนี้ ยังไม่จบครับท่านประธาน ฟังผม 
นิดหนึ่งครับ แล้วต่อไปประธานจะได้ควบคุมการประชุมได้ราบรื่น ฉะนั้นท่านประธาน
พยายามกดไมโครโฟน นี่ผมว่าดีนะครับคุณรังสิมันต์ โรม เขาไม่ได้สวน ถ้าเขาได้สวนตอบ 
ก็สวนกันไปสวนกันมาระหว่างประธานกับเขา ตัดไมโครโฟนสิครับ แล้ววินิ จฉัยทีละคน  
ท่านประธานครับผมก าลังบอกประธาน ผมไม่ใช่คนเกเร 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมเข้าใจแล้ว
คือท่านปารีณาครับ ถ้าท่านประท้วงอีกเขาก็จะหาว่าผม ก็มีคนประท้วงอีกนะครับ ดังนั้น
เพื่อให้ราบรื่น ท่านรังสิมันต์ โรม เหลืออีก ๒ นาที ขอให้ท่านรังสิมันต์ โรม อภิปราย 
ให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของมาตรา ๑๐๘ นะครับท่านปารีณา  
 



 ๒๙๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             ภิรญา ๑๒๖/๒ 
 
  นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)   :  จริง ๆ 
ท่านประธานให้ประท้วงกันให้เสร็จเรียบร้อยก็ดีนะครับ เผื่อว่าอัดอั้นกันมานาน 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่ต้องสอนครับ 
พอแล้วครับ เมื่อสักครู่มีคนว่าผมแล้ว เชิญครับ 
  นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เราต้อง
ยอมรับว่า ๕ ปีท่ีผ่านมาผมเชื่อว่าคงไม่มีใครกล้าพูดตรง ๆ กับคณะรัฐมนตรีมานาน  
ผมก็ยอมรับครับว่าสิ่งท่ีผมพูดอาจจะตรงเกินไป แล้วก็อาจจะท าให้หลายท่านรับไม่ได้ 
กับสิ่งท่ีผมพูด แต่ไม่เป็นไรครับ ในเมื่อสภาแห่งนี้หลายท่านไม่ยินยอมให้ผม หรือไม่อยากให้
ผมพูดเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันมากนัก ผมก็จะไม่พูดปัญหาคอร์รัปชันของ 
ท่านประยุทธ์อีกต่อไป แต่ผมจะไปพูดการเอื้อเฟื้อพี่น้องพ้องพี่ของพรรคบางพรรคท่ีไปจัด 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขออนุญาต 
คือท่านยังฝ่าฝืนอยู่อีกนะครับ แล้วก็จะมีคนประท้วงอีก   
  (นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านประท้วง 
ใช่ไหมครับ เชิญครับ 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)   :   
กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผม สายัณห์ ยุติธรรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประท้วงท่านประธาน ข้อ ๔๓ พูดไปวกวนพูดแต่เรื่องคอร์รัปชัน 
พูดแต่เรื่องนาฬิกา ผมได้ฟังจากฝ่ายนี้พูดเป็นร้อยรอบแล้ว ผมว่าน่าจะไม่ให้พูดแล้วครับ 
ขอบคุณครับ  
  (นายศิริพงษ์ รัสมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ได้ยืน 
และยกมือขึ้น) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญท่านครับ 
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ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             ภิรญา ๑๒๖/๓ 
 
  นายศิริพงษ์ รัสมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธาน 
ท่ีเคารพ ผม ศิริพงษ์ รัสมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ท่านประธานท่ีเคารพครับ ท่านท่ีก าลังอภิปรายใช้ค าว่า คอร์รัปชัน 
ผมนับดูไม่ต่ ากว่า ๕-๖ ครั้ง ถ้าจะอภิปรายต่อ ค าว่า คอร์รัปชัน ผมประท้วง ข้อ ๔๓ นะครับ  
ค าว่า คอร์รัปชัน ชี้ให้ชัดเจนเลยนะครับว่าคอร์รัปชันท่ีไหน ใครคอร์รัปชัน และคอร์รัปชัน 
เท่าไร เพื่อจะบันทึกไว้ในสภาแห่งนี้เลยครับ แล้วก็รับผิดชอบค าพูดด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมวินิจฉัย
ขอให้ท่านรังสิมันต์ โรม ใช้เวลาท่ีเหลือพูดให้อยู่ในประเด็นของมาตรา ๑๐๘ ห้ามไปพูดจา
เสียดสีหรือว่าไปกล่าวหาใครโดยให้เรื่องบานปลายไปนะครับ ถ้ามิเช่นนั้นผมขอให้ท่าน 
หยุดพูดเลยนะครับ เชิญครับ 
   

- ๑๒๗/๑ 
 
   
 
   
    
   
 
 
 
   
 
 
 
 



 ๒๙๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ลลิตา ๑๒๗/๑ 
 
   นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมหวังว่า
เรื่องนี้จะไม่เสียดสีนะครับ เพราะว่าผมก าลังจะพูดถึงรีสอร์ต (Resort) ท่ีตั้งอยู่บนท่ีดิน  
ส.ป.ก. ซึ่งรีสอร์ต (Resort) แห่งนี้ได้มีการจัดสัมมนาท่ีแสนจะสนุกสนานนะครับ โดยมีการ 
ให้สัมภาษณ์กันไว้ว่าต้องการให้เห็นท่ีดินระหว่างรัฐกับราษฎร ผมขออนุญาตเอ่ยพาดพิง 
นิดหนึ่ง เนื่องจากว่าเป็นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐท่ีต้องการเปลี่ยนท่ีดิน ส .ป.ก.  
ให้เป็นท่ีดินท่ีมีโฉนด เดิมทีนั้นท่ีดิน ส.ป.ก. มีความหมาย หมายถึงท่ีดินท่ีเอาไว้ใช้ส าหรับ 
ท าการเกษตร ท่ีดินดังกล่าวได้มีการมอบให้กับชาวบ้านท่ีไม่มีท่ีดินท ากิน ผลปรากฏว่า 
ไม่รู้ท าไมถึงได้มีการเลือกไปส ารวจท่ีดิน ส.ป.ก. ซึ่งเป็นท่ีตั้งของรีสอร์ต (Resort) แห่งหนึ่ง 
ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของพรรคพลังประชารัฐ แทนท่ีจะไปดู ท่ีดิน ส .ป.ก. ท่ีมีชาวบ้าน 
จ านวนมากท่ีเขาได้รับความเดือดร้อนจริง ๆ ประเด็นแบบนี้ ท่ีผมตั้งค าถามเพื่อให้เห็นว่า  
สุดท้ายแล้วผมไม่สามารถเชื่อได้จริง ๆ ว่าสิ่งท่ีท่านก าลังจะท านั้น เป็นไปเพื่อประชาชน 
อย่างแท้จริง และให้ความส าคัญกับประชาชนท่ีเป็นคนเล็กคนน้อย คนยากคนจน  
เพราะท่านได้เลือกท่ีจะให้ความส าคัญกับคนท่ีเป็นนายทุนให้กับท่าน ผมขอท้ิงท้ายอย่างนี้ครับ  
พวกเขาเข้ามาด้วยประโยชน์ของตัวเอง โดยอ้างว่านั่นคือการท าเพื่อประเทศชาติ พวกเขา
เข้ามาเพื่อปกป้องความมั่นคงของตัวเอง โดยอ้างว่านั่นคือความมั่นคงของประเทศ พวกเขา
เข้ามาเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองโดยอ้างว่านั่นคือการช่วยเหลือประชาชน ผมหวังว่า
ข้อความแบบนี้จะเป็นข้อความท่ีผิดและไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะข้อความดังกล่าวคือ
ข้อความท่ีมันสะท้อนว่าเกิดอะไรขึ้นของรัฐบาลท่ีผ่านมา ซึ่งน าโดยท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา 
สุดท้ายจริง ๆ ครับท่านประธาน ผมคงต้องฝากค าถามค าถามหนึ่งเพราะผมมั่นใจว่า  
ท่านประยุทธ์ก็คงจะต้องตอบค าถามของผมและอยากจะตอบแน่ ๆ ผมถามค าถามสุดท้าย
อย่างนี้ว่าท่านจะยังคงรัฐประหารอีกหรือไม่ แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ จบแล้วครับ 
  (นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 
ได้ยืนและยกมือขึ้น)   
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ประท้วง 
เรื่องอะไรครับ 
 



 ๓๐๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ลลิตา ๑๒๗/๑ 
 
  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมุทรปราการ)  :  
ท่านประธานขอวินาทีเดียวครับ ข้อบังคับ ข้อ ๔๓ เหมือนเดิมครับ ถ้ายังถามว่าจะมีปฏิวัติ
อีกหรือไม่ ถ้าเหตุการณ์และนักการเมืองนิสัยอย่างนี้ มีครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านไม่ได้ถาม
แล้วกไ็ม่ได้ประท้วงนะครับ นั่งได้แล้วครับ 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท้ังหลาย ในฐานะ 
ท่ีผมถูกกล่าวพาดพิงพอสมควร ผมอยากจะบอกเลยว่าการปฏิวัติท่ีผ่านมานั้น ผมก็ไม่ได้  
อยากปฏิวัติเลย ท่านคงทราบสถานการณ์ดีอะไรมันเกิดขึ้น แล้วก็ถ้าไม่ยุติกันได้ในวันนั้น  
ก็อาจจะลุกลามบานปลายไป ซึ่งผมไม่ได้เตรียมการเรื่องนี้มาก่อน สิ่งท่ีท่านพูดเรื่องทุจริต 
ผิดกฎหมายอะไรของท่านนี่ ต้องไปดูสิว่ากฎหมายเขาว่าอย่างไร กลไกในการตรวจสอบ 
เขาด าเนินการไปว่าอย่างไร ถ้าคุณไม่เคารพกฎหมายตรงนี้ แล้วคุณพูดไปเรื่อย สังคม 
ก็เข้าใจผิดไปเรื่อย คุณไม่เข้าใจว่าเขาตัดสินว่าอย่างไร ศาลเขาว่าอย่างไร หน่วยงานเขาว่า
อย่างไร คุณไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยแล้วคุณมาพูดให้คนโน้นคนนี้เขาเสียหาย อันนี้ผมถือว่า
ไม่น่าจะรับได้นะครับ ผมอยากให้คุณไปสนใจว่าเรื่องโครงการจ าน าข้าวต่อเนื่อง ท่ีผ่านมาก่อน 
มีความเสียหายเท่าไร มีเท่าไร ตัวเลขยอดคดีอาญาเป็นท่ียุติแล้วรวมท้ังสิ้น ๑,๑๖๒ คดี 
คดีอาญาเกี่ยวกับ อ.ค.ส. ๘๗๑ คดี คดี อ.ต.ก. ๒๙๑ คดี อยู่ท่ีไหน ผมไม่ได้ว่าใครคุณอย่ายุ่ง 
คารม พลพรกลาง ไม่ต้องพูด คุณเกี่ยวข้องด้วยอยู่แล้ว 
 

- ๑๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        จงถนอม ๑๒๘/๑ 
 
  (นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ได้ยืน
และยกมือขึ้น)   
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ประท้วง
ก่อนครับ ประท้วงอะไรครับ 
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ขออนุญาตครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผม นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคอนาคตใหม่ แบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดร้อยเอ็ดครับ จริง ๆ ผมก็เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรี
น่ารัก แล้วก็ไม่มีอะไรเลย 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านประท้วง 
อะไรครับ 
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ประท้วงเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเวลาพูด ท่านต้องพูดกับประธานครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เรื่องนี้ 
บ่อยแล้ว นิด ๆ หน่อย ๆ นะครับ  
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานต้องฟังผมครับ เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีข่มขู่ ผมกลางสภานะครับ  
ท่านประธานต้องฟังนิดหนึ่งครับ ผมเป็นคนมีเหตุผลพอครับ ผมเคารพและยินดีสนับสนุน
รัฐบาลนี้ ท่ีจะเดินไปด้วยกติกาประชาธิปไตย แล้วก็ไม่มีอะไรกับท่านนายกรัฐมนตรี  
และเคารพแม้จะไม่เคยเห็นหน้าท่านใกล้ ๆ  
   ประเด็นต่อมาก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนท่ีอารมณ์ขัน ผมฟังอยู่ครับ
แล้วผมไม่ได้ลุกประท้วง เดี๋ยวท่านประธานฟังผมก่อนครับ ท่านประธานครับ ผมอยากให้ 
การประชุมราบรื่น ผมยืนฟังการประชุมท่านไม่เป็นกลาง ท่านควบคุมไม่ได้ครับ ท่านนายกรัฐมนตรี
ผมเป็นเด็ก ซึ่งผมเคารพ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมวินิจฉัยได้  
ขอความกรุณานะครับ  



 ๓๐๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        จงถนอม ๑๒๘/๒ 
 
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ผมอีกนาทีเดียวจะจบเลยครับ 

  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่ต้อง 
นาทีเดียวครับ ผมจะวินิจฉัยอย่างนี้นะครับ ในเวลาท่ีมีการอภิปรายในลักษณะอย่างนี้ 
มักจะไม่มีการเอ่ยถึงท่านประธาน ซึ่งผมก็ไม่ได้ถือสา อย่างกรณีท่ีเมื่อเช้านี้ขอประทานโทษ 
ท่ีต้องเอ่ยชื่อ บางท่านก็ไม่พูดถึงผมนะครับ ผมก็บอกแล้ว 
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานจะท าผิดข้อบังคับใช่ไหมครับ ท่านประธานดูข้อ ๒๐ ครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่ต้องดูครับ  
ผมทราบ ผมวินิจฉัยแล้วว่ามันเป็นเรื่องท่ีผ่านไปแล้ว ก็ประโยคเพียงเล็กน้อย 
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ผมไม่ติดใจท่ีผ่านไป และไม่ติดใจท่านนายกรัฐมนตรีและเคารพด้วย เจอก็ไหว้ได้ครับ  
แต่ก าลังจะบอกว่ากติกาสภานี้มี แล้วบางทีท่านควบคุมรุ่นพี่ผู้ทรงเกียรติผู้เป็นดาราหนังข่มขู่ 
สนับสนุนปฏิวัติในสภานี้ ผมยังนั่งฟังเลยครับ เพราะฉะนั้นท่านประธานต้องควบคุม 
เพียงแต่ก าชับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเวลาพูดกับพวกผม พวกผมก็อย่างท่ีบอกอันนี้มันคือสภา 
มันเป็นท่ีรวมของตัวแทนประชาชน ก็ก าชับ มันไม่ใช่ค่ายทหารก็ระมัดระวังนิดหนึ่ง  
ขอบคุณครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านทราบแล้ว 
ผมก็เตือนแล้ว เป็นท่ีเข้าใจแล้ว ท่านอย่าพูดจาเสียดสีท่านอ่ืนนะครับ 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหม)  :  ขออนุญาตครับ ผมก็มาจากประชาชนเหมือนกัน ๙ ล้านกว่าคน เขาเลือกผม
เข้ามาเหมือนกันให้เป็นนายกรัฐมนตรี ขอบพระคุณนะครับ 
  (นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี ได้ยืน 
และยกมือขึ้น) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านชาดา  
ไทยเศรษฐ์ มีประเด็นใดประท้วง เชิญครับ 



 ๓๐๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        จงถนอม ๑๒๘/๓ 
 
  นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุทัยธานี)  :  ท่านประธานครับ  
ผม ชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะสมาชิกรัฐสภา  
ผมกราบเรียนว่าผมไม่ได้ประท้วงใคร แต่กราบเรียนท่านประธานว่าขอหารือ คือในกรณี 
พูดถึ งบุคคลไม่ ว่ าผู้ อภิปรายจะเป็นใครก็ตาม กรณีพูดถึ งบุคคลซึ่ งมี ยศน าหน้ า  
ไม่สมควรใช้ค าอื่นนะครับ ต้องเอ่ยยศด้วย เพราะว่ายศนั้นมาจากการพระราชทานนะครับ  
ก็อยากให้น้อง ๆ หรือว่าพี่  ๆ การพู ดในสภาแห่งนี้ เด็ก ๆ ก็ดูอยู่  ก็ฝากด้วยครับ 
ด้วยความเคารพ ด้วยความรักจริง ๆ ท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 
 
               - ๑๒๙/๑ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        พุทธชาติ ๑๒๙/๑ 
 
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ก็ถือว่า 
ท่านชาดาได้แนะน าให้แก่เพื่อนสมาชิกนะครับ ต่อไปตามคิวนะครับ ท่านเกียรติ สิทธีอมร 
เชิญครับ ท่านเกียรติ สิทธีอมร ๘ นาทีครับ 
  นายเกียรติ สิทธีอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ใช่ผม
หรือครับท่านประธานครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ใช่ครับ 
  นายเกียรติ สิทธีอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ขอบคุณครับ เพราะตอนแรกเห็นว่าคิวเป็นทาง ส.ว. อีก ๒ ท่านก่อน 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่ครับ 
ท่านเกียรติก่อนครับ เพราะว่าอันน้ีว่าไว้แต่แรกแล้วครบั ถึงค่อยไป ส.ว. ครับ  
  (นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ประท้วง
อะไรครับ 
  นายสมศักดิ์  พันธ์เกษม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (นครราชสีมา)  :   
ผมใช้สิทธิพาดพิงครับ ผม สมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคพลังประชารัฐ โคราชครับ เมื่อสักครู่  
มีเพื่อนท่านสมาชิกได้พูดถึงเร่ืองการท่ีเราไปจัดสัมมนาท่ีวังน้ าเขียว  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ยังไม่ได้ 
พูดถึงท่านสมศักดิ์เลยนะครับ 
  นายสมศักดิ์  พันธ์เกษม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครราชสีมา)  :   
พูดเป็นประเด็นว่าเราจะไปออกเป็นโฉนดให้กับพี่น้องประชาชน ถ้าฟังจากท่ีผมให้สัมภาษณ์
จะพูดชัดเจนว่าการท่ีเราไปนั้นเรามี ๒ ประเด็นนะครับ 
  ประเด็นหนึ่ง ก็คือการแก้ปัญหาข้อพิพาทท่ีดินระหว่างรัฐกับพี่น้องประชาชน 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็ได้มาชี้แจงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วว่า
ท่ีดินดังกล่าวนั้นเป็นท่ีดินของ ส.ป.ก. 



 ๓๐๕   
 

 ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        พุทธชาติ ๑๒๙/๒ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านสมศักดิ์ครับ 
ผมว่าเดี๋ยวมันไปไกล  
  นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครราชสีมา)  :  และผม
ชี้ประเด็นที่ว่า  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านฟัง 
ผมก่อน เดี๋ยวก็มีคนประท้วงผมว่าไม่ควบคุมให้อยู่ในประเด็นนะครับ ผมฟังดูแล้วเขาไม่ได้
เอ่ยถึงท่าน แล้วก็ไม่ได้เอ่ยเรื่องอะไรมากมาย  
  นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครราชสีมา)  :  คือผม
อยากจะน าเรียนว่า  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่อย่างนั้น
ทุกคนก็ต้องชีแ้จงกันทุกเรือ่ง ถ้าจ าเป็นจริง ๆ ผมก็จะให้ท่านชี้แจงนะครับ  
  นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครราชสีมา)  :  ถ้าท่าน
วินิจฉัยเช่นนั้นผมก็เคารพในแนวคิดของท่านประธานครับ ขอบคุณมากครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณ
มากครับ ท่านเกียรติครับ เชิญเลยครับ 
  นายเกียรติ สิทธีอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ กระผม นายเกียรติ สิทธีอมร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ เวลามีน้อยผมตรงเข้าประเด็นเลยนะครับ 
ผมจะอภิปรายในประเด็นเรื่องนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  ประการแรก ผมคิดว่าเราไม่ควรพึงพอใจในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาถึงแม้จะโตท่ี ๔ เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะครับ เพราะว่าโครงสร้าง
เศรษฐกิจมันมีสัญญาณบอกเหตุท่ีมีความผิดเพี้ยน บิดเบี้ยวของระบบอยู่พอสมควร  
ท่ีผมพูดเช่นนี้ผมอยากให้ท่านลองไปดูว่า ในช่วงท่ีผ่านมาเศรษฐกิจฐานรากประสบปัญหา
ค่อนข้างมากนะครับ รายได้ภาคเกษตรซึ่ งเป็นท่ีทราบดีกันอยู่แล้ว ผมคงไม่ไปลง 
ในรายละเอียด ภัยแล้งตอนนี้ซ้ าเติมอยู่ ฉะนั้นนโยบายของท่านเองจะมีนโยบายอะไรท่ีเป็น
นโยบายเร่งด่วนท่ีจะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก 



 ๓๐๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        พุทธชาติ ๑๒๙/๓ 
 
ประสบปัญหาพอสมควรทีเดียว เงินล้นธนาคารครับ เงินล้นธนาคารปล่อยกู้ ไม่ ได้  
ฉะนั้นการลงทุนค่อนข้างมีน้อยนะครับ ในขณะท่ีดอกเบี้ยเงินฝากติดดินนะครับ ดอกเบี้ย
เงินกู้ทะลุเพดานครับ ผมอยากชี้ว่าส่วนต่างดอกเบี้ยของประเทศไทยสูงเท่ากับประเทศ  
ท่ีด้อยพัฒนาในประเทศแอฟริกา ประเทศท่ีอยู่ในพื้นท่ีของเอเชียแปซิฟิก ไม่มีนะครับ 
ส่วนต่างดอกเบี้ยท่ีสูงเท่ากับประเทศไทย ตลาดส่งออกถดถอยต่อเนื่องยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ 
ท่ีผ่านมาท่ีเหลือติดลบหมด ส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยภายนอกผมยอมรับครับ แต่อีกส่วนหนึ่ง 
เป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในของเราเอง  
 

- ๑๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                  อารีรัตน์ ๑๓๐/๑ 
 
   ทีนี้ตัวเลขท่ีผมอยากจะอ้างอิงนิดหนึ่งนะครับว่า เป็นตัวเลขท่ีสร้างความกังวลใจ
อย่างยิ่งนะครับ คือรายได้ครัวเรือน โดยส านักงานสถิติแห่งชาตินะครับ อันนี้เป็นตัวเลข  
ของส านักงานของรัฐ ท่านทราบไหมครับว่า ตั วเลขของส านักงานสถิติแห่ งชาติ 
ชี้ ให้ เห็นเลยว่ารายได้ครัวเรือนลดลง ในช่วง เวลาท่ีผ่านมาลดลงไป ๔๐ จังหวัด  
ใน ๗๗ จังหวัด รายได้ครัวเรือนลดลงนะครับ แล้วมีจังหวัดท่ีน่าเป็นกังวลอย่างยิ่ง  
เช่น ภาคกลางนะครับ จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท ติดลบ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ จังหวัดระยอง 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครปฐม ลบ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร 
๑๐-๒๐ เปอร์เซ็นต์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร  
จังหวัดมุกดาหาร ในอีสาน ภาคใต้ จังหวัดตรังนี่ติดลบสูงท่ีสุดนะครับ ๔๒ เปอร์เซ็นต์ 
จังหวัดพัทลุงติดลบ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ อันนี้เป็นตัวชี้นะครับ  
   ทีนี้กลับมาดูว่าในส่วนของนโยบายเป็นอย่างไร แน่นอนครับในช่วงหาเสียง
ทุกพรรคการเมืองต่างพูดนโยบายค่อนข้างชัด พอมาเขียนเป็นนโยบายเขาก็มีความคาดหวัง
ว่าอยากจะเห็นตัวเลขท่ีชัดว่าข้าวจะสักกี่บาท มันส าปะหลังจะกี่บาท ยางพาราจะกี่บาท 
ข้าวโพดจะกี่บาท ตรงนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลคงเร่งประกาศว่าในขั้นต่อไปในการท่ีจะเข้าไป
ช่วยเหลือในโครงการประกันรายได้นี่จะเป็นอย่างไร ผมจะพูด ๓ นโยบายเฉพาะซึ่งผมคิดว่า
เป็นประเด็นท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดนะครับ นโยบายเกษตรประกันรายได้ อันนี้ผมเห็นด้วย
เป็นสิ่งท่ีดีครับ แต่ท าแค่นั้นเพียงแค่ประทังชีวิตเท่านั้นครับ ยังไม่แก้ปัญหารายได้ท่ีผันผวน
ตกต่ า มันมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น เรายังไม่มีการก ากับดูแลการน าเข้าเลยครับ ท่านทราบหรือไม่
ปัจจุบันนี้ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีท่ีเรามีอยู่ ประเทศไทยสามารถออกระเบียบการดูแล
ก ากับการน าเข้า ถึงแม้ภาษีลดลงมาเป็นศูนย์หรือใกล้ศูนย์ แต่เราสร้างระเบียบอื่นได้ ตรงนี้ 
เราไม่ได้ดูครับ และมีการน าเข้าท้ังสินค้าเหมือนกันคุณภาพต่ ากว่ามาเบียดตลาดในประเทศ 
มากดราคาในประเทศ ตรงนี้เรายังไม่ได้ท าครับ สินค้าทดแทนบางประเภท เช่น  ข้าวสาลี 
เอามาทดแทนก็กดราคาในประเทศ สิ่งนี้เราก็ยังไม่ได้ท า ผมก็อยากให้เห็นว่าเราเริ่ม
ด าเนินการในส่วนนี้ 
   ส่วนการเบียดกันไปกันมาของตัวกลางท้ังในไทยท้ังในต่างประเทศ  
ไม่ว่าเป็นล้งกรณีผลไม้ เป็นหยงในกรณีข้าว ผมว่าต้องขึ้นทะเบียนท้ังหมด ถ้าขึ้นทะเบียน 



 ๓๐๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                  อารีรัตน์ ๑๓๐/๒ 
 
ท่านถึงจะก ากับดูแลเขาได้ และสร้างความเป็นธรรมให้อยู่ในกติกาได้นะครับ เรื่องยางพารา
ไม่ใช่เรื่องในประเทศอย่างเดียวครับ มันมีการฮั้วกันข้ามชาติครับ ท่านแปลกใจหรือไม่ว่า
ยางพาราเหลือ ๓ กิโลกรัม ๑๐๐ บาท ท าไมยางรถยนต์ราคาขึ้นตลอด ถ้าท่านเข้าใจว่า 
เป็นเพราะอะไรท่านถึ งจะแก้ปัญหานี้ ได้  แล้ ว ก็ภาคเกษตรของเราในบางกรณี 
เกิดการทุ่มตลาดเข้ามาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้อง เร่งปรับโครงสร้างท้ังภายใน 
แล้วก็ในเรื่องของการประกันรายได้ของเกษตรกร นโยบายท่ีผม เป็นกังวลมากท่ีสุด 
ในท่ีอ่านของรัฐบาลคือนโยบายพลังงาน ท่านคงทราบว่าน้ ามันแพง ก๊าซแพง ไฟฟ้าแพง 
ขนส่งแพง ของแพง ท่ีผ่านมาผมเป็นกังวลนะครับ เพราะว่าค าพูดท่ีใช้ในส่วนของนโยบาย
ด้านพลังงานท่านใช้ค าว่า ดูแลให้แข่งขันเป็นธรรมและสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง แต่ต้นทุน 
ท่ีแท้จริงของท่านไม่ได้เขียนเลยว่าต้นทุนท่ีเป็นธรรมกับประชาชนหรือเปล่า ท่านต้องยอมรับ
แข่งขันเสรีเป็นธรรมในภาคพลังงาน ไม่มีครับ เป็นข้อยกเว้นท่ี ดับบลิวทีโอ (WTO) 
นี่คือสาเหตุท่ีท าไมกลุ่มประเทศโอเปก (OPEC) สามารถนั่งคุยกันเพื่อท่ีจะก าหนดราคาได้ 
เพราะฉะนั้นวิธีการท่ีท่านก ากับดูแล ท่านต้องก ากับดูแลเข้มข้นครับ และให้ เกิด 
ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคในประเทศ ผมเรียนท่านในเวทีอื่นไปแล้วว่า จนถึงวันนี้ 
ราคาต้นทุนหน้าโรงกลั่นเราสูงกว่าเขา ราคาค่าการตลาดเราก็สูงกว่าเขา เป็นเหตุให้ราคา
น้ ามันท่ีเราใช้ ราคาก๊าซท่ีใช้สูงกว่าเขา แล้วเราต้องน าเข้า เอาต้นทุนการน าเข้าท่ีแพง 
มาเกลี่ ยให้ผู้บริ โภครับภาระ ตรงนี้ ผมไม่ เห็นด้วย  ตรงนี้ ผมคิดว่ ารัฐมนตรีว่ าการ 
กระทรวงพลังงานควรจะลองไปดูว่าตัวเลขแล้วก็นโยบายของท่านควรจะเป็นอย่างไร  
มีการลักลอบ แอลพีจี (LPG) ไปต่างประเทศ ลักลอบไปเยอะเท่ากับท่ีใช้ในครัวเรือน 
ในประเทศไทย และท่านก็ไปน าเข้า แอลพีจี (LPG) ส าเร็จรูป คือก๊าซหุงต้มนั่นเอง ท่านก็มา
เกลี่ยต้นทุนราคาแพง อย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับ อย่างนี้เป็นภาระต่อผู้บริโภค มีวิธีแก้ไขเยอะ 
 

       - ๑๓๑/๑ 
 
  



 ๓๐๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)     ดรุณี ๑๓๑/๑ 
 
   ในขณะเดียวกันของแพง ตรงนี้ผมคิดว่าการก ากับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ 
ผมเชื่อว่าในขั้นต่อไปคงออกมาตรการมานะครับ ท่านเคยดูหรือไม่ว่าราคาอ้างอิงของ 
กระทรวงพาณิชย์ท่านไปซื้อที่ตลาดไหนได้บ้าง ได้บางตลาดเท่านั้นเองส่วนใหญ่ซื้อไม่ได้ครับ 
ไข่ครับ ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี เรามักจะเปรียบเทียบดัชนีทางเศรษฐกิจ
เป็นไข่ชวน ไข่อภิสิทธิ์ ไข่ยิ่งลักษณ์ ไข่ประยุทธ์ ไม่ได้ทะลึ่งนะครับ แต่ไข่นี่ครับท่านทราบ
หรือไม่ครับเราบริโภค ๔๓ ล้านฟองต่อวัน ท าไมวันนี้ราคาประกาศของกระทรวงพาณิชย์ 
อยู่ท่ี ๓.๒๐ บาท แต่ไปซื้อส่วนใหญ่ท่ีไฮเปอร์ มาร์เก็ต (Hyper market) ท่ีร้านสะดวกซื้อ 
อยู่ ท่ีเกือบ ๗ บาท เป็นไปได้อย่างไรครับ ตอนนี้ช่องทางการตลาดมันถูกจ ากัดเหลือ 
ไม่กี่ช่องทางเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นจะบอกให้ทุกคนไปซื้อตลาดสดทุกท่ีมันเป็นไปไม่ได้ครับ 
ตรงนี้การก ากับดูแลของกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างไร ขออนุญาตอีกสักนาที ๒ นาทีนะครับ 
เพราะฉะนั้นการก ากับดูแลตรงนี้ ผมคิดว่ามันมีหลายสินค้านะครับ ไก่ประกาศเป็นตัว  
แต่เวลาไปแยกส่วนขาย ประกาศเป็นตัวอยู่ท่ี ๖๙ บาท พอแยกส่วนขายอยู่ท่ี ๑๐๐ กว่าบาท 
เนื้อหมูเหมือนกัน ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นท่ีท่านต้องเข้าไปช่วยดูให้เข้มข้นในการก ากับดูแล  
   มาตรการกีดกันทางการค้า ท่านบอกท่านจะเพิ่มส่งออก ผมขอแนะน า 
เสนออย่างนี้นะครับ พอดีท่านไปเขียนว่าท่านจะแก้ปัญหาเรื่องส่งออกโดยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจ่ายงบประมาณ ไม่เกี่ยวนะครับ ท่านจะแก้ได้โดยการไปหาตลาดใหม่  
ทีนี้มันมีโครงการท่ีเคยท าไว้แล้วแต่ไม่สานต่อครับ โครงการท่ีส าคัญ ยกตัวอย่าง ผมเคย 
ลงนามไว้แล้วท่านประธานครับ ลงนามกับประเทศบาห์เรนไว้แล้วว่าจะตั้งศูนย์คลังสินค้า
เกษตรท่ีประเทศบาห์เรน เพื่อกระจายไปกลุ่มประเทศกัลท์ (South) กับกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง ตั้งศูนย์กระจายสินค้าไทยในตะวันออกกลาง ท้ังหมดนี้จะสร้างรายได้ 
ภาคการส่งออกให้ประเทศไทย ๓๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี แต่ไม่ได้มีการสานต่อ ลงนามไว้ตั้งแต่
ปี ๒๕๕๓ กลุ่มก่อสร้างไปต่างประเทศเคยท าไว้ ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ในประเทศเป้าหมาย
ท าได้ ใน ๓ ปี ๑๕๐ ,๐๐๐ ล้านบาท ตรงนี้ยังไม่ เห็นอยู่ ในเป้าหมาย กลุ่มประเทศ 
ลาตินอเมริกาเคยส่งค้ าขายด้วยกัน ๓ ,๐๐๐ ล้านเหรียญ ผมท าในช่วงนั้น  ๓ ปี 
เป็น ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท จากวันนั้นปี ๒๕๕๓ ถึงวันนี้เพิ่มเป็น ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ศักยภาพ
ยังมีสูงมาก กลุ่มประเทศในอาฟริกามีโอกาสสูงมากเลยครับ แต่เรายังไม่มีโครงการเข้าไปดู  



 ๓๑๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)     ดรุณี ๑๓๑/๒ 
 
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะเสนอให้เร่งท า โดยสรุปนะครับท่านประธานครับ 
ช่วยเร่งแก้ปัญหา ๑๖ จังหวัดที่ผมพูดถึงนิดหนึ่งครับ ท่ีรายได้ครัวเรือนเขาตกต่ าอย่างรุนแรง 
ผมคิดว่าต้องมีนโยบายเฉพาะจังหวัด ๑๖ จังหวัด การก ากับดูแลสินค้าเกษตรไม่พอเฉพาะ
ประกันรายได้ เพิ่มมาตรการเข้าไปในการก ากับดูแลการน าเข้า ซึ่งถูกต้องตามกติกา 
ขององค์การการค้าโลก ปรับโครงสร้างการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด พลังงาน  
ผมอยากฟังค าตอบว่านโยบายของท่านจะก ากับดูแลให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับประชาชน
ได้อย่างไร ณ วันนี้หน้าโรงกลั่นสูงกว่าตลาด ๖-๒๐ เปอร์เซ็นต์ ตรงนี้ผมอยากเห็นว่า 
ท่านจะท าวิธี ไหน ส่วนต่ างดอกเบี้ ยขอร้องจริ ง ๆ ท่านครับ ๗ เปอร์ เซ็นต์สู งมาก 
ส าหรับประเทศไทย แข่งก็ไม่ได้แล้วครับ ภาระตกกับประชาชนทุกคน ท่านสามารถแก้ได้ 
เพราะทุกประเทศในเอเชียแปซิฟิกอยู่ ท่ี ๓-๔ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แก้ได้  เมื่อมีเวลา 
ค่อยอภิปรายว่าจะแก้อย่างไร ขอบคุณครบั 
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไป ผมได้รับการประสานงานว่าทางวิป (Whip) ของวุฒิสภาขอให้ท่าน พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ 
เตมียเวส อภิปรายก่อนนะครับ เชิญท่าน พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ ๔๕ นาทีนะครับ  
และมีคลิป  (Clip)  ขออนุญาตถ่ ายคลิป วิดี โอ  (Clip VDO) ซึ่ ง ท่านประธานชวน 
ได้อนุญาตไว้แล้ว ท่านพร้อมแล้วนะครับ เชิญครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส พรรคเสรีรวมไทย 
วันนี้ผมก็มีเรื่องท่ีจะกราบเรียนท่านประธานใน ๓ เรื่องด้วยกันนะครับ 
  เรื่องแรก ก็คือเรื่องคุณสมบัติหรือความสามารถของบุคคลท่ีด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีน่าจะท าตามนโยบายไม่ได ้
  เรื่องท่ี ๒ ก็คือค าแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ไม่ได้ปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญ  
  เรื่องท่ี ๓ ก็คือคณะรัฐมนตรีท้ังหมดไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ยังไม่สามารถ 
ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 



 ๓๑๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)     ดรุณี ๑๓๑/๓ 
 
  กราบเรียนว่าผมดีใจนะครับท่ีท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
มาร่ วม เวทีการอภิปรายในวันนี้  มาแถลงแล้ วก็มารับฟั งการอภิปรายของพวกเรา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท้ังฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และท่านสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ ผมอยู่บ้าน 
เวลาผมไม่ได้เห็นท่านนายกรัฐมนตรี ท่าน พลเอก ประวิตร พลเอก ประยุทธ์ หรือใคร ๆ 
นานแล้ว เพราะเราเคยเจอกันตั้งแต่โน่นเป็นรับราชการกันอยู่ หลังจากนั้นก็ไม่เจอกันเลย  
ผมเจอท่านแต่ทางทีวี (TV) ผมเปิดทีวี (TV) ดู  ลูกชายผมปิดทุกที ถามท าไมปิดลูก  
มันไม่ชอบ ไม่ชอบ ผมบอกพ่อชอบ เขาบอกเขาไม่ชอบ แล้ วจะ เอาอย่ าง ไรดี  
แต่เราก็เป็นประชาธิปไตย พ่อชอบ ลูกไม่ชอบ ก็ไม่เป็น ไรเป็นประชาธิปไตย วันนี้ 
กล้องทีวี (TV) ถ่ายเยอะแยะเลย นาฬิกายืมเพื่อนมาคืนไปหรือยังครับ เพราะอะไรครับ  
ผมไม่ได้เสียดสีอะไรนะ เพราะกล้องก็ถ่ายเห็น เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอีก ผมเตือนท่านไว้ด้วย 
ผมเป็นน้องท่านไม่เป็นอะไร ผมไม่มีปัญหา แต่คนอื่นผมไม่รับผิดชอบว่าเขาจะคิดอย่างไรบ้าง 
ท่านช่วยดูตัวเองด้วยก็แล้วกัน  
   ท่านประธานครับ ในการเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมาผมคิดว่าผมเป็นหัวหน้าพรรค 
ท่ีลงพื้น ท่ีมากท่ีสุดเลย ท่านจะเห็นว่าผมไม่มี  ส.ส . เขตสักคน เพราะผู้สมัครผม 
ไม่ค่อยมีชื่อเสียง ผมก็ต้องตระเวนลงพื้นท่ี หาเสียงให้ผู้สมัครทุกคนไปท่ัวประเทศ 
เพราะฉะนั้นผมจึงมีโอกาสพบปะกับพ่ีน้องประชาชนมาก หรือแม้กระท่ังเลือกตั้งเสร็จแล้ว 
ถ้าว่างถ้ามีโอกาส ผมก็ยังพบพี่น้องประชาชนอยู่ ตอนลงไปพบพี่น้องประชาชน ประชาชน
เขาบอกผมว่า ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรี ๒ สมัย ไม่สง่างามเลยนะครับ ครั้งแรก
ก็ปล้นเขามา คร้ังท่ี ๒ ก็โกงเขามา ผมไม่เชื่อนะครับ ผมบอกผมไม่เชื่อ เพราะอะไร เพราะผม 
เป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับ ท่านก็เป็นนักเรียนเตรียมทหาร แต่ผมแยกเหล่าไปเรียน
ต ารวจ ท่านไปไหนครับฟังผมหน่อยสิ นึกว่าท่านจะกลับบ้านแล้ว ผมเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
 
                - ๑๓๒/๑ 
 
 



 ๓๑๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง)            ศิริพร ๑๓๒/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  คือท่าน  
พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ครับ คือเดี๋ยวคนเขาว่าผมอีก ว่าไปตรง ๆ ดีกว่า  
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ตรงสคิรับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  อย่าไป 
มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหรือว่ามีถามเล็กถามน้อยอย่างนี้ ว่าไปตรง ๆ  
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ผมเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ท่านก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับ ท่านประวิตรรุ่นพี่ผม  
๒ ปีเอง ส่วนท่านประยุทธ์ ท่านอนุพงษ์ก็หลังผมท้ังนั้นนะครับ เราแก่พอกันแล้วนะครับ 
หลังจากนั้นผมก็ไปเรียนต ารวจ ท่านก็ไป จปร. นะครับ ผมบอกว่าสถาบันเหล่านี้เขาไม่สอน
ให้คนมาโกงหรอกนะครับ เขาสอนให้ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่ อประเทศชาติ 
และประชาชน แล้วยิ่งท่านเป็นทหารท่านต้องกระท าพิธีสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล 
ในวันกองทัพไทยด้วยนะครับ ก็มีข้อความ 
  (นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรั ฐสภา)  :  ท่าน 
พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ครับ อย่างท่ีผมว่าเลยครับ มีผู้ประท้วงแล้วนะครับ 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม สายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ ผมประท้วงประธานตามข้อ ๔๓ ครับ  
ปล่อยให้สมาชิกสภาพูดส่อเสียด เสียดสี แล้วก็ไม่ตรงประเด็น วันนี้เป็นวันแถลงนโยบาย 
ต่อสภา ท่านจะพูดนโยบายอย่างไรก็ได้มีตั้ง ๖๐ หน้าไม่เอามาพูด แล้วท่านก็เป็นผู้อาวุโส
เป็นถึงอดีต ผบ.ตร. น่าจะให้เกียรติสภานี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ  
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านครับ ท าไมไม่หยุดเวลาให้ผมครับ 
 



 ๓๑๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศิริพร ๑๓๒/๒ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านเสรีพิศุทธ์
ขอผมวินิจฉัยก่อนครับ คืออย่างนี้นะครับท่านผู้อภิปรายกรุณาอย่าไปใช้วิธีการอย่างนั้นเลย 
เมื่อสักครู่นี้ก็ประท้วงกันไม่จบไม่สิ้นตั้งหลายรอบครับ ดังนั้นท่าน พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ 
ผมคิดว่าท่านตรงไปตรงมา แล้วก็พูดไปในเรื่องท่ีมันอย่าไปใช้ในท านองเสียดสีหรืออะ ไร
ท านองนั้นเลยนะครับ ก็พูดไปตรง ๆ ว่านโยบายนี้จะด าเนินไปไม่ได้อย่างไรนะครับ เพราะอะไร 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ผมเข้าใจครับ แล้วค าพูดผมไม่ได้เสียดสีเลยนะครับ แล้วเมื่อเช้าท่านประธานชวนเอง 
ก็วินิจฉัยแล้วว่าพวกเราสามารถที่จะพูดถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้ท่ีด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีได้นะครับ เพราะบุคคลเหล่านี้จะต้องมาบริหารประเทศตามนโยบาย
ท่ีแถลงไว้ ถ้าคุณสมบัติไม่เหมาะสมแล้วมันจะท าตามนโยบายได้อย่างไรครับท่าน ใช่ไหมครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เดินต่อ 
เลยครับ  
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ผมก็บอกว่าท่านท้ังหลายปฏิญาณตนมาแล้วท้ังสิ้น เพราะฉะนั้นคงไม่ท าเรื่องเหล่านี้หรอก 
เขาก็อธิบายให้ฟังนะครับ อธิบายอย่างไรครับท่านประธาน ก็อธิบายว่าท่านนายกรัฐมนตรี
เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เพราะการยึดอ านาจ ยึดอ านาจตอนนั้นถือเป็นกบฏนะ เพียงแต่
ได้รับพระราชทานอภัยโทษเท่านั้นเองนะครับ ท่านก็อ้างอยู่ตลอดเวลาว่าท่ีเข้ามายึดอ านาจ
เพราะบ้านเมืองมันไม่สงบเรียบร้อย แต่วันเวลามันผ่านมา อย่าว่าแต่ผมเลย ชาวบ้านก็ยังรู้ว่า
ข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ เพราะอะไร ----------------------------------------------------- 
 

- ๑๓๓/๑ 
 
 
 
 
 



 ๓๑๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                       น าพร ๑๓๓/๑ 
 
เมื่อเช้าท่านวันมูหะมัดนอร์ก็พูดอยู่แล้วว่า วันท่ียึดอ านาจท่านประยุทธ์ในต าแหน่ง ผบ.ทบ. 
พูดไว้เลยในท่ีประชุมว่าได้คิดท่ีจะยึดอ านาจมาก่อนแล้ว ๓ ปี ในวันนั้นผมไม่ได้ยินนะครับ 
แต่ว่าท่านอาจารย์วันมูหะมัดนอร์พูด เพราะฉะนั้นท่านเข้ามายึดอ านาจไม่ได้ต้องการเข้ามา
แก้ไขปัญหาความเรียบร้อยหรอก แต่ท่านต้องการท่ีจะเอาอ านาจ แล้วพอยึดอ านาจเสร็จ 
ลงมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เห็นว่า คนเดิม ๆ เขาก็คิดว่าฝ่ายท่ีเดินอะไรต่าง ๆ หัวหน้า กปปส.  
คือคุณสุเทพนะครับ แต่พอมาวันนี้ลูกพรรคของท่านท่ีเป็น กปปส. เวลาจัดอันดับ เดิมเขาให้ 
คุณสุริยะเพื่อนผมเป็นปาร์ตี้ลิสต์ (Party-list) เบอร์ ๑ พอถึงเวลาเขาก็เอาพวก กปปส.  
เป็นเบอร์ ๑ เบอร์ต้น ๆ อะไรต่าง ๆ ท้ังนั้น แล้วก็ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีอีก ผมบอกว่าสงสัย
ท่านประยุทธ์ เป็นหัวหน้า กปปส. ตัวจริง เสียด้วย หลังจากนั้นก็ออกรัฐธรรมนูญ  
ออกกฎหมายลูก ผมคงไม่ต้องอธิบายท่ีชาวบ้านเขาพูดนะครับ ก็มาแต่งตั้งองค์กรอิสระ 
เพื่อช่วยเหลือกัน ก็คือ ป.ป.ช. บ้าง กกต. บ้าง องค์กรนั้นองค์กรนี้บ้าง ท่านเห็นหรือไม่ว่า 
ป.ป.ช. จีที ๒๐๐ (GT200) 
  (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)   :   
พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ครับ มีผู้ประท้วงครับ 
  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ผม ชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ผมว่า 
ท่านผู้อภิปรายไม่ได้อยู่ในประเด็นนะครับ แล้วท่านประธานก็ได้ให้ค าแนะน าแล้วว่าให้พูดถึง
เรื่องนโยบายให้ตรงประเด็น แต่นี่ไปพูดพาดพิงถึง กปปส. พาดพิงถึงท่านนายกรัฐมนตรี 
เรื่องการเลือกตั้ง ตอนนี้ก็มาเรื่ององค์กรอิสระอีกแล้ว ซึ่งผมว่ามันไม่เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
เลยนะครับ อยากให้ท่านเข้าประเด็นครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เห็นด้วยนะครับ  
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ผมคิดว่าผู้ประท้วงไม่รู้เรื่องก าหนดประเด็นไม่เป็น ผมเป็นต ารวจ ผมก าหนดประเด็น 
เป็นนะครับ สิ่งต่าง ๆ ท่ีผมพูดอยู่ในประเด็นท้ังสิ้นนะครับ 



 ๓๑๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                       น าพร ๑๓๓/๒ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  อย่าไปเถียง
อย่างนั้น ท่านว่าไปตรง ๆ ดีกว่า 
  (พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ 
  พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  ท่านประธานครับ 
ผมขออนุญาตประท้วงผู้อภิปรายครับ ผม พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา 
เรียนท่านประธาน ผมว่าพี่เสรีพิศุทธ์ไม่เหมาะสมจะเป็น ผบ.ตร. เลยครับ ถ้ามีวุฒิภาวะแบบนี้ 
ปลดเกษียณมาตั้งนานแล้ว ผมก็เป็นรุ่นน้อง แล้วเอาสถาบันมาพูดต่อหน้า การท่ีจะพูดไปว่า 
ใครเขานี่มันต้องดูตัวเองก่อนว่าตัวเองมีดีมีเลวขนาดไหนในส่วนนี้ ผมอยากจะพูดอย่างนั้น  
แล้วพูดซ้ าซากแบบนี้ผมทนมานาน ผมไม่อยากจะสวน ผมอยากจะถามว่าท่ีได้เหรียญรามมาลา
มาเขียนเองหรือเปล่า ผมรู้หมดในรายละเอียดแต่ไม่อยากจะพูด เพราะฉะนั้นอย่าไปอุปโลกน์
ตัวเองในส่วนนี้ จะอย่างไรขอให้อยู่ในระเบียบการในวันนี้เราอภิปรายนโยบายรัฐบาล ก็ต้อง
ชี้แจงไปจะเพิ่มเติมหรืออะไร รัฐบาลเราถึงไม่เจริญ ประเทศไทยเพราะมีพวกทะเลาะเบาะแว้ง 
ไม่มีวินัยในส่วนนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งต่าง ๆ ผมเรียนยืนยันเสมอว่าถ้าอยากจะให้ประเทศไทยเจริญ
ชายไทยทุกคนต้องเป็นทหารเหมือนประเทศเกาหลี แล้วเราจะไม่มีการปฏิวัติใด ๆ ท้ังสิ้น  
ทุกคนเป็นเพื่อนกัน แล้วไม่มาทะเลาะเบาะแว้งกันแบบนี้ ถ้าแบบนี้มันต้องปฏิวัติ ๒๐ ปี 
ขอบคุณครับ 
  (นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร ได้ยืน 
และยกมือขึ้น) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  พอแล้วครับ 
ไม่ได้ปล่อยให้พูดครับ ผมบอกให้เขาหยุดแล้ว เชิญท่านแรกก่อน 
  นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สกลนคร)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ กระผม นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร 
พรรคเพื่อไทย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมประท้วงท่านประธานตามข้อ ๑๕ ข้อ ๑๐๘  
ข้อ ๑๐๙ ท่านประธานครับ ท่านต้องควบคุมการประชุมตามหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด วันนี้สภาเรา 
 



 ๓๑๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                       น าพร ๑๓๓/๓ 
 
เละครับ ใครพูดอะไรก็ได้ ไม่ได้มีข้อบังคับ ผมยังเห็นว่าท่านเสรีพิศุทธ์มีสิทธิตามข้อ ๑๐๘  
ผมอ่านให้ท่านประธานฟังนิดหนึ่ง  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่ต้องอ่าน
แล้วครับ  
  นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สกลนคร)  :  ขออนุญาต 
อ่านนิดหนึ่ง 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่ต้องอ่านครับ 
ผมเปิดอ่านผมรู้อยู่แล้ว ไม่ลืม ขอความกรุณานั่งครับ ได้วินิจฉัยตามข้อ ๑๐๘ ผมวินิจฉัย 
ไปแล้วทีหนึ่งด้วย  
  (นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ได้ยืน
และยกมือขึ้น) 
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานครับ ขออนุญาตผมประท้วงท่านประธานและประท้วงท่านผู้อภิปราย 
เมื่อสักครู่ครับ ผม นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่  
แบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านประธานครับ ผมก็นั่งฟังอยู่ ผมประท้วง ข้อ ๑๓  
ขอเอ่ยนาม ท่าน พลเอก หรือ พลโท ไม่ทราบ ธวัชชัย สมุทรสาคร ถ้าเรียกยศผิด 
ขออภัยนะครับ คืออย่างนี้ครับท่านประธาน จริง ๆ การอภิปรายนโยบายมันก็จะมีการพูดถึงบ้าง 
แต่ว่าท่านผู้อภิปรายท่านท่ีพูดก่อนท่ีจะขอให้ท่านวินิจฉัยมันเกินไปครับ คือเราให้เกียรติ
วุฒิสภาเป็นตัวแทนปวงชนมาโดยรัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาเลยครับ แต่การท่ีท่านมาพูดขนาดนี้ 
ปฏิวัติ ๒๐ ปีถ้าไม่อยู่ในสภาออกไปแจ้งความจับเลยครับ 
 
               - ๑๓๔/๑ 
 
 
 
 



 ๓๑๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๓๔/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  พอแล้วครับ  
ผมวินิจฉัยได้แล้ว 
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
เพราะฉะนั้นท่านประธานต้องควบคุมครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมควบคุมครับ 
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เดี๋ยวให้ผม 
พูดให้จบครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  จบแล้วครับ 
ถ้าอย่างนั้นท่านก็พูดเหมือนกับ พลเอก ธวัชชัย  
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
เรื่องนี้เป็นเร่ืองท่ีเกินไปครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เถียงกันไป
เถียงกันมาครับ 
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ก็เคารพ
ท่านนายกรัฐมนตรี ครม. ไม่มีปัญหา แต่ผู้อภิปรายท่ีพูดเมื่อสักครู่นี้ไม่เคารพใครเลย  
ไม่เคารพประชาชนท่ีฟังอยู่ ท่านเป็นตัวแทนปวงชนนะครับ ไม่อย่างนั้นไปลาออกครับ 
ขอบคุณครับท่านประธาน วินิจฉัยเลย 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมวินิจฉัย  
คือเรื่องข้อ ๑๐๘ ถ้าจะพูดว่าสามารถพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติหรือความเสียหาย 
ของบุคคล ในการท่ีไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้  ก็พูดได้ ตามท่ีท่านประธานชวน  
ได้วินิจฉัยไว้แล้ว แต่ว่าถ้าพูดซ้ าซากเมื่อสักครู่นี้ก็มีการพูดอย่างนี้อยู่แล้ว ไม่ว่าเกี่ยวกับ 
ท่านนายกรัฐมนตรีหรือเกี่ยวกับบุคคลใดก็ตาม และมีการพูดจาในท านองถากถางหรือพูดจา
ท่ีเสียดสีอย่างนี้ ผมก็ต้องควบคุม ควบคุมผมท าได้เพียงแค่ว่าขอความกรุณาท่านผู้อภิปราย 
มิฉะนั้นก็จะมีคนมาประท้วง แล้วคนท่ีประท้วงก็พูดยาวอีก ผมไม่รู้จะท าอย่างไรกดไมโครโฟน 
ก็กดไม่ได้อย่างนี้นะครับ ดังนั้นคือผมวินิจฉัยว่าขอให้ท่าน พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์  
พูดไปให้มันจบเร็ว ๆ โดยได้เนื้อหาตามท่ีท่านต้องการนะครับ 



 ๓๑๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๓๔/๒ 
 
  (นายนิ โรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์  ได้ยืน 
และยกมือขึ้น) 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ 
ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ ผม นิโรธ สุนทรเลขา 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมวินิจฉัย
เมื่อสักครู่นี้แล้วประท้วงอะไร 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  ผมขอประท้วง
ท่านประธานรัฐสภา มันยังไม่มีข้อบังคับข้อไหนเลยท่ีว่าก าหนดให้อภิปรายคุณสมบัติ 
ของรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่มีครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)   :  เพียงแต่
บอกว่ามีความสามารถในการบริหารงานหรือไม่เท่านั้นเองนะครับ ถ้าวินิจฉัยว่าให้อภิปราย
ถึงคุณสมบัติได้ผมว่ามันเลยข้อบังคับนะครับ ฉะนั้นท่านประธานต้องดูข้อ ๕ ผมประท้วง
ท่านประธาน ข้อบังคับ ข้อ ๕ (๓) (๔)  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่ได้
วินิจฉัยอย่างนั้นครับ เข้าใจครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)   :  ไม่มี
ข้อบังคับไหนให้อภิปรายลักษณะหรือคุณสมบัติของรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีนะครับ 
ขอบคุณครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เมื่อสักครู่นี้
ผมก็วินิจฉัยท านองนั้นนะครับ  
  พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานครับ  
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เอาละครับ 
ต่อครับ ท่านนายกรัฐมนตรีมีอะไรจะชี้แจงเลยครับ ไม่เอาแล้วท่าน 
 



 ๓๑๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๓๔/๓ 
 
   พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  ผม พลเอก ธวัชชัย 
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมไม่อนุญาต 
แล้วท่าน พลเอก ธวัชชัย  
   พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  ผมขออนุญาต
ถอนเร่ืองปฏิวัติ ๒๐ ปีท่ีผมได้พูดไปด้วยอารมณ์ครับ ขอบคุณครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านถอน
แล้วนะครับ หมดเรื่องแล้วนะครับ ผมวินิจฉัยไว้เรียบร้อยแล้วว่าการพูดถึงคุณสมบัติ 
ของบุคคลต้องโยงเข้าไปเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับ  
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ถ้าคนมันทุจริตก็คือความสามารถอย่างไรท่าน ท่านพอจะเข้าใจไหมครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่หรอก 
นี่ท่านพูดแต่คุณสมบัติเฉย ๆ พูดง่าย ๆ  
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ความสามารถด้วยครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ยังไม่ได้พูดโยงกัน 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
พอตั้ง ป.ป.ช. ก็มาฟอกขาว เป็นอย่างไร จีที ๒๐๐ (GT 200) บอลลูน (Balloon) เป็นอย่างไร 
อุทยานราชภักดิ์ ไม่รู้เรื่อง หรือแม้แต่งบองค์การทหารผ่านศึก แล้วก็นาฬิกา ๒๕ เรือน 
ไม่เห็นได้ผลอะไรเลยมาฟอกขาว กกต. ล่ะ เป็น กกต. มาเลือกตั้ง ร้องเรื่องโต๊ะจีนไปก็ยุติ  
ผมก็ร้องเรื่องค้ามนุษย์ไป ค้ามนุษย์ก็คือตั้งพรรคมาแล้วก็ซื้อ ส.ส. มา ดูด ส.ส. มา แล้วก็ข่มขู่
เขามาอยู่ในพรรค อยู่ในพรรคแล้วก็ให้ลงเลือกตั้งเพื่อจะได้คะแนนเป็นจ านวนมากจะได้
จัดตั้งรัฐบาลกัน มันก็เข้าข่ายค้ามนุษย์ ส่งไป กกต. ก็ยุติไม่สอบสวนอะไรเลยนะครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขออนุญาตท่าน 
ผมว่าเกินไปแล้วนะ ไปพูดถึง กกต. ป.ป.ช.  
 

- ๑๓๕/๑ 



 ๓๒๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)              ภิรญา ๑๓๕/๑ 
 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
นั่นสิครับ เพราะว่ารัฐบาลเป็นคนตั้งนะครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวฟังผมก่อน 
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
นั่นสิครับ เพราะว่ารัฐบาลเป็นคนตั้ง ถ้ารัฐบาลท่ีแล้วไม่ได้ตั้งผมคงไม่พูดนะครับ  
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวฟังผมก่อน 
ไปพูดถึงความไม่ชอบของหน่วยงานซึ่งเขาไม่มีสิทธิมาพูดอะไรโต้แย้งตอนนี้ 
  (นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ได้ยืน 
และยกมือขึ้น  
  นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอความกรุณา
ให้ผมอธิบายให้ผู้อภิปรายฟังก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวท่านจะประท้วงผมก็เอา 
  (นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ได้ยืนและยกมือขึ้น  
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)   :   
กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม สายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
นี่พูดไม่รู้เรื่องหรือ ท่านประธานพูดไม่รู้เรื่องหรือครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านสายัณห์
รอสักครู่นะครับ ผมวินิจฉัยแล้วว่าท่านไม่ควรพูดไปถึงหน่วยงานอื่นเขานะครับ เดี๋ยวท่าน
เรียกเข้ามาตั้งญัตติอะไรตามกระบวนการท่ีท าได้ทางสภา 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
แล้วท่านท าไมไม่หยุดเวลาให้ผมหรือกินเวลาผมไปตลอดเลยครับ  
 



 ๓๒๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)              ภิรญา ๑๓๕/๒ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมไม่เกี่ยวกับ
เรื่องหยุดเวลา 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ไม่รู้ครับ แล้วทีมงานท่านท าไมไม่หยุดให้ผม กินเวลาผมไปตั้งเยอะแยะแล้วนะครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เอาละครับ 
พอแล้วครับ โอเค (OK) ครับ ท่าน พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ ฟังนะครับ ท่านอย่าไปพูดให้มัน
เกิดข้อพิพาท  
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)   :   
กราบเรียนท่านประธานครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวครับ 
เดี๋ยวผมให้ท่านพูดแน่ ท่านต้องไม่พูดเรื่องนี้ไปพาดพิงถึงหน่วยงานอื่น ท่านอยากจะจัดการ
อย่างไรกับหน่วยงานอื่นท่ีด าเนินการไม่ถูกต้องมีวิถีทางทางรัฐสภาท่ีด าเนินการได้เยอะนะครับ 
ดังนั้นขอความกรุณานะครับ เอาเฉพาะท่ีมันเกี่ยวกับนโยบายและความสามารถในการ
บริหารนโยบาย เชิญท่านผู้ประท้วงก่อน ท่านอย่าเพิ่งพูด  
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม สายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ ท่านผู้อภิปรายผู้ทรงเกียรติท่านนี้อภิปรายมา 
๒๐ นาที ไม่ได้อะไรเลย แล้วก็ผมอยากให้ท่านถอนเมื่อสักครู่ ผมพูดไม่ทันนะครับ ท่ีบอกว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีโกงเลือกตั้งมา ค านี้ให้ถอนจากสภาทันที เพราะท่านพูดเอาเทปมาดูเลยครับ 
ท่านบอกว่ารัฐบาลชุดนี้โกงเลือกตั้งมา คนก าลังฟังท้ังประเทศอย่างนี้เป็นการใส่ร้ายป้ายสีครับ
ท่านประธาน ขอบคุณครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ผมบอกชาวบ้านเขาเล่าให้ผมฟังแต่ผมไม่เชื่อ 
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวก่อน 
ท่าน พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ หยุดก่อนครับ มีผู้ประท้วงครับ 
 



 ๓๒๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)              ภิรญา ๑๓๕/๓ 
 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  ตกลง
ท่านจะถอนไหมครับ  
  (นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ได้ยืน
และยกมือขึ้น)   
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านนั่งได้ 
เดี๋ยวผมถามของท่าน เชิญข้างหลังครับ ประท้วงเรื่องอะไรครับ 
  นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
กราบเรียนท่านประธานครับ ผม จุลพันธ์ โนนศรีชัย พรรคอนาคตใหม่ แบบบัญชีรายชื่อครับ 
ขอประท้วงท่านประธานในข้อ ๕ เรื่องควบคุมการประชุมนะครับ คือผมอยากเตือน 
ท่านประธานนิดหนึ่งว่าสภาแห่งนี้เป็นของประชาชนนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องใครจะชั่ว  
ใครจะโกง ใครจะทุจริต ประชาชนต้องมีสิทธิรู้นะครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมจะ
วินิจฉัยแล้วนะครับ ท่านนั่งครับ ผมยังไม่ได้วินิจฉัยเลย ท่ีท่านขอโทษนามสกุลยุติธรรมนี่ครับ 
ท่าน พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ว่าอย่างไรครับ  
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ต่อเลยใช่ไหมครับ  
  นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ 
ผม นิโรธ นิดเดียวครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวก่อน
เกี่ยวเนื่องหรือเปล่าครับ  
  นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  เกี่ยวเนื่องครับ 
ระหว่างท่ียังไม่มีการอภิปรายผมจะขออนุญาตท่านประธานรัฐสภาอภิปรายตามข้อ ๔๑ 
วรรคสอง ได้ไหมครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวก่อนครับ 
ท่านท่ีประท้วงเมื่อสักครู่นี ้



 ๓๒๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)              ภิรญา ๑๓๕/๔ 
 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  ก็เห็นยังไม่มี
การอภิปรายอะไรกันนี่ครับ ผมก็จะขอเป็นผู้อภิปรายตามข้อบังคับ ข้อ ๔๑ วรรคสองครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านจะ
อภิปรายเรื่องอะไรครับ เดี๋ยวไปกันใหญ่  
  นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  ผมเห็นเกือบ 
๔๕ นาทีแล้วนะครับ ยังไม่มีการอภิปราย ผมเลยจะขอเป็นผู้อภิปรายตามข้อบังคับ ข้อ ๔๑ 
วรรคสอง  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ให้ผม
วินิจฉัยปัญหาท่ีค้างเมื่อสักครู่ก่อน ท่าน พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ว่าอย่างไรครับ เขาขอให้ถอน
เรื่องท่ีท่านไปว่าเขา 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านประธานครับ คือข้อบังคับ ข้อ ๑๐๘ ผมได้อ่านดูแล้วนโยบายท่ีแถลงแล้ว ผมไม่เชื่อว่า
คณะรัฐมนตรีท่ีมีต าหนิจะสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ส าเร็จตามนโยบายท่ีแถลง 
เพราะฉะนั้นผมจึงจ าเป็นจะต้องพูดให้ท่านประธานและท่ีประชุมและพี่น้องประชาชน 
ไดร้ับทราบครับ ผมอาศัยข้อบังคับนี้ครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)   :   
ท่านประธานครับ ผมยังรออยู่ว่าท่านผู้อภิปรายจะถอนหรือไม่ครับ ท่ีว่าโกงเลือกตั้งครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เขาไม่ยอมถอน  
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  ไม่ยอม
ท่านก็ไม่ให้อยู่ในสภาสิครับ เพราะมันผิด พูดได้อย่างไร สภาแห่งนี้ไม่มีใครโกง มาจาก 
การเลือกตั้งของประชาชน ทุกคนเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยครับ  
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ผมพิสูจน์ได้นะครับ คุณอย่ามาพูดเล่น 
   

- ๑๓๖/๑ 



 ๓๒๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ลลิตา ๑๓๖/๑ 
 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
พูดเล่นอย่างไร ท่านเป็น ผบ.ตร. ผมพูดกับประธานครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ผมพิสูจน์ได้นะครับ 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :
ประธานต้องวินิจฉัยว่าท่ีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนี้พูดว่า ในสภาแห่งนี้โกงเลือกตั้งมา  
พูดได้อย่างไร ท่านประธานต้องวินิจฉัยเร่ืองนี้ครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวผม 
จะวินิจฉัยนะครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ 
ถ้าตกลงไม่ได้ผมจะขออนุญาตอภิปราย 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมวินิจฉัย
ว่าท่านไปกล่าวหาว่าการเลือกตั้งท้ังหมดโกงนี่  ท่านถอนเสียเถอะ แล้วก็โกงหรือไม่โกงนี่ 
ท่านกไ็ปด าเนินการพิสูจน์กันได้ในกระบวนการอื่นนะครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ก็พรรคผมยังถูกโกงนี่ครับ เห็น ๆ กันอยู่  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เอาเป็นว่า
ท่านกล่าวอ้าง 
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
แล้วสรุปไม่โกงได้อย่างไรนะครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ 
ถ้ายังตกลงกันไม่ได้ ไม่มีผู้อภิปราย ผมจะขอเป็นผู้อภิปราย ตามข้อ ๔๑ วรรคสองครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ข้อ ๔๑  
วรรคสอง คงไม่ได้ให้ท่านขึ้นมาอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการสลับกันนะครับ มันเรื่องของตัวบุคคล
ซึ่งยังค้างอยู่ท่ี พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ 
 



 ๓๒๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ลลิตา ๑๓๖/๒ 
 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  ผมก็มีสิทธิ
ท่ีจะอภิปรายโดยไม่สลับครับ เพราะผมเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ตามวรรคสองครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านอาจารย์ 
นั่งไปก่อน เดี๋ยวผมให้ท่านพูดนะครับ โอเค (OK) ครับ 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
ผมยังติดใจว่าท่านสมาชิกจะถอน ไม่ถอนครับ โกงเลือกตั้งครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านไม่ถอน 
ก็ต้องรับผิดชอบ 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  ท่านพูด
กลางสภา คนชมถ่ายทอดท้ังประเทศ ท่านประธานครับ ต้องถอน เพราะพูดว่า การเลือกตั้ง
นายกรัฐมนตรี หรือว่ารัฐบาลโกงมา พูดได้อย่างไร แล้วจะไม่ถอนอีก ผมว่าถ้าไม่ถอนเป็นถึงอดีต 
ผบ.ตร. เสียชื่อหมดนะครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ให้เขาเสียชื่อไป 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  แล้วของท่าน 
วันก่อนลูกพรรคถูกจับยาเสพติดด้วยครับ ผมดูหนังสือพิมพ์มาครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
คุณเป็น ส.ส. เขต คุณไม่เคยฟังประชาชนบ้างหรือว่าประชาชนเขาพูดอย่างนี้ ผมบอกผมลงพื้นท่ี
มากท่ีสุดแล้ว ประชาชนเขาพูดมาอย่างนี้นะครับ ผมก็มาเล่าให้ฟัง รู้เรื่องหรือเปล่า 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  คือท่าน 
เป็นเพียงข้อกล่าวหา 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
ท่านผู้มีเกียรติอายุเท่าพ่อผมเลยครับ ยังไม่ถอนเลย 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่ถอนครับ 
เขาไม่ยอมถอน ประชาชนก็จะเป็นผู้วินิจฉัยเองว่าเป็นค ากล่าวอ้าง  
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  แสดงว่า
ยอมรับความโกงสิพวกฝ่ายเลือกตั้งนี้ ถ้าไม่ถอนแสดงว่าเรายอมรับ ต้องถอน เพราะถ้าจะออกไป 



 ๓๒๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ลลิตา ๑๓๖/๓ 
 
ว่ากล่าวเฉย ๆ ลอย ๆ ไม่ได้ ท่านประธานท่ีเคารพ แล้วถ้าโกงก็ไปฟ้องกันเอง ไม่ใช่มาพูด 
ในสภาแห่งนี้ให้เสียชื่อเสียง สภาแห่งนี้สภาอันทรงเกียรติ 
  (นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ได้ยืน 
และยกมือขึ้น) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ 
ท่านจิรายุประท้วงเรื่องอะไรครับ 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม จิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ท่านประธานครับ ผมประชุมมาก็หลายสมัยเวลาผู้อภิปรายเขาพูด
อะไรไปก็แล้วแต่ ถ้าเขาไม่ถอนก็เป็นสิทธิของเขา ไม่ใช่เรื่องท่ีท่านจะต้องบังคับให้ถอน  
ให้ถอน ให้ถอน ท่านวินิจฉัยด้วยนะครับ ถ้าเขาไม่ถอนเขาก็รับผิดชอบของเขาเอง ท่านนั่ง  
ได้แล้วครับ จะได้อภิปรายต่อ เสียเวลาครับ ท่านประธานครับ 
  (นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้ราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ยืน
และยกมือขึ้น) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมวินิจฉัย
แล้วครับ ผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับว่าก็เป็นเพียงข้อกล่าวหาของเขา แล้วก็ไปพิสูจน์กัน  
เชิญพูดต่อ มีอะไรประท้วงหรือเปล่าครับ เชิญครับ ท่านชัยชนะนะครับ 
  นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ กระผม ชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมประท้วงประธานสภา
ข้อ ๕ (๓) ท่านประธานไม่สามารถควบคุมด าเนินกิจการของสภา ท่านประธานปล่อยให้ 
ผู้อภิปรายไม่ถอนค าพูดในการกล่าวร้าย ใส่ร้ายป้ายสีว่ามีการโกงการเลือกตั้ง ผมคิดว่าวันนี้
ประชาชนเขารอฟังประเด็นนโยบายท่ีฝ่ายค้านอยากเสนอแนะรัฐบาลในแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาของประเทศชาติ วันนี้ชาวบ้านบ้านผมก าลังรอว่าแนวทางนโยบายในการแก้ไขปัญหา
เรือ่งมังคุดจะท าอย่างไรครับ เรื่องปาล์ม เรื่องยางพารา  
 



 ๓๒๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ลลิตา ๑๓๖/๔ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมวินิจฉัย
แล้วนะครับ  
  นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
วินิจฉัยก็ต้องถอนครับท่านประธาน 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เขาไม่ยอม
ถอนนะครับ  
  นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
ไม่ยอมถอน ท่านประธานต้องด ารงต าแหน่งหน้าท่ี 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ฟังผมก่อน 
แล้วก็ท่านไม่ต้องประท้วงซ้อนนะครับ เพราะว่าประเด็นเดียวกัน ผมวินิจฉัยแล้วว่าเป็นเพียง
ข้อกล่าวหาของเขา เพราะว่าในนี้ก็ไม่มีใครท่ียกมือประท้วงหมดเลยว่าท่านเสรีพิศุทธ์
กล่าวหา ทุกคนมาจากการเลือกตั้งโดยโกงก็ว่ากันไป เขากล่าวหาอย่างนั้น ไม่มีใครเดือดร้อน 
   

- ๑๓๗/๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๒๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง)        จงถนอม ๑๓๗/๑
   
   นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
ท่านประธานครับ เขากล่าวหาว่ารัฐบาลนี้มาจากการโกงเลือกตั้งไม่พอเท่านั้นครับ ยังกล่าวหา 
ผู้ท่ีประท้วงอภิปรายขอเอ่ยนามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติคือ ท่านชัยวุฒิครับ เขากล่าวหาว่า 
ท่านชัยวุฒิเป็นคนไม่รู้เรื่องด้วยครับ ท่านประธานต้องวินิจฉัยครับ   
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  คนละเรื่อง
กันแล้วครับ พอแล้วครับ เดี๋ยวขอฟังท่านเสรีครับ  
   นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
ท่านประธานต้องวินิจฉัย ต้องควบคุมครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เมื่อสักครู่
วินิจฉัยแล้ว 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  ท่านประธาน 
ตกลงยังไม่มีผู้อภิปราย ผมจะขออนุญาตอภิปราย ข้อ ๔๑ วรรคสองครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมวินิจฉัยว่า 
อนุญาตไม่ได้ครับ เชิญท่านนั่งครับ เดี๋ยวฟังท่านเสรีก่อน 
  นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ ท่านประธานวินิจฉัยแล้วเขาไม่ยอมถอน 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เขาไม่ยอม
ถอนครับ 
  นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
เขาไม่ยอมถอนท่านประธานต้องใช้ดุลยพินิจนะครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมใช้ดุลยพินิจ
ว่าเป็นเพียงข้อกล่าวหา 
  (นายนิ ยม เวชกามา สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรจั งหวั ดสกลนคร ได้ ยื น 
และยกมือขึ้น) 
  นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สกนคร)  :  ท่านประธานครับ 
ผมประท้วงครับ 



 ๓๒๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        จงถนอม ๑๓๗/๒ 
 
  นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
ท่านประธานครับ ท่านประธานต้องฟังผมก่อน ผมมีสิทธิประท้วงอยู่ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมวินิจฉัย
ไปแล้ว ไม่อย่างนั้นผมก็ควบคุมการพิจารณาไม่ได้ พอแล้วนะครับ 
  นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
ท่านประธานครับ ถ้าบรรทัดฐานสภาแห่งนี้มีการกล่าวร้าย 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ท่านประธานถ้าให้ตะโกนพูดได้ ผมตะโกนได้เหมือนกันนะครับ ท่านประธานครับ 
  นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
ผมไม่ได้ตะโกนครับ 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ไม่ครับ ผมบอกถ้าผู้อภิปรายตะโกนพูดได้ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอฟัง 
ท่านเสรีก่อน ทุกท่านอยู่ในความสงบนะครับ 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ท่านประธานขอบพระคุณครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ฟังท่านเสรี 
  นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ 
ผม นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมก็อยากจะกราบเรียน
ท่านประธาน พอดีท่านประธานคุยกับท่านเลขาธิการอยู่นะครับ ก็อยากจะกราบเรียนว่า 
ในการประชุมของเรานี้เป็นการประชุมท่ีต้องท าตามระเบียบข้อบังคับ การท าตามระเบียบ
ข้อบังคับก็คือ สิ่งใดก็ตามถ้าหากท่านประธานได้วินิจฉัยแล้วสมาชิกต้องปฏิบัติ เพราะฉะนั้น
สมาชิกจะอภิปรายในสภาได้นี่นะครับก็ควรท่ีจะต้องอยู่ในข้อบังคับท่ีสภาก าหนดไว้  
ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานว่า ท่านประธานปล่อยให้สมาชิกพูดเถียงกับประธาน 
มากเกินไป ถ้าหากว่าสมาชิกเอ่ยค าพูดท่ีจะท าให้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการพูดนอกประเด็น 
 



 ๓๓๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        จงถนอม ๑๓๗/๓ 
 
นอกเนื้อหาในท่ีประชุม ประธานต้องตัดบททันที ถ้าหากประธานฟังแล้วปล่อยให้สมาชิก 
พูดกันต่อไปทั้ง ๆ ท่ีเรารู้อยู่แล้ว  
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เอาละครับ 
พอแล้วครับ   
   นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  ท่านประธานครับ 
ขออนุญาตพูดให้จบนิดเดียว เพราะผมก าลังประท้วงอยู่ ผมประท้วงท่านประธานนะครับ 
เพราะฉะนั้นต้องกราบเรียนท่านประธานว่า เมื่อท่านวินิจฉัยแล้วสมาชิกต้องปฏิบัติ ประธาน
จะก าหนดหรือวินิจฉัยเพียงแต่ว่าพูดไม่ตรงหรือพูดไม่เข้าเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่ได้ 
ท่านประธานต้องดูในข้อ ๑๑๔ ถ้าเกิดมีการฝ่าฝืนประธานเตือนแล้ว ประธานห้ามปรามแล้ว 
แล้วก็ให้ถอนค าพูดแล้ว ท่านประธานดูนะครับมนัมีข้อบังคับท่ีเขียนไว้ชัดเจนนะครับ 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ยาวไปแล้วครับ ท่านประธานครับยาวไปแล้วครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  ถ้าหากว่ายาว  
ไม่ยาว ผมมีสิทธิพูดอยู่นะครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  พอแล้วครับ
ผมไม่อนุญาตให้ใครประท้วงแล้ว 
  นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สกลนคร)   :  ผมยกมือ
ประท้วงเหมือนกัน  
  นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  ท่านประธาน  
ผมพูดจบนิดเดียว ท่านต้องอย่าตัดบท เพราะว่าถ้าผมพูดครึ่ง ๆ กลาง ๆ ก็ไม่จบ 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ยาวไปแล้วครับ ท่านประธานครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  ผมเพียงแต่ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่ให้ใคร
พูดแล้วนะครับ ไม่ให้ท่านใดพูดแล้ว ไม่ต้องประท้วงผม เพราะผมวินิจฉัยแล้ว 



 ๓๓๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง)        จงถนอม ๑๓๗/๔ 
 
  นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  เมื่อท่านประธาน
ให้ผมพูดนี่นะครับ คนอื่นก็ไม่ควรแทรกครับท่านประธาน 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่มีใครแทรก 
และผมห้ามพูดแล้ว กรุณาไปนั่งท่ีนะครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  เมื่อสักครู่นี้ก็พูด 
ยาวไปแล้ว ยาวไปแล้วนี่ครับ พยายามจะตัดบทให้ผมพูดไม่จบ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มาเถียงกันเอง
ผมไม่ยอมนะครับ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  ท่านประธานครับ 
ผมพยายามจะช่วยท่านประธาน เพื่อให้เห็นได้ว่าท่ีประชุมแห่งนี้ต้องมีความสงบเรียบร้อย 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงราย)  :  ท่านประธาน 
ผมพยายามหาทางออกให้ท่านประธานครับ ขอความกรุณา 
  นายวีระกร ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์ )   :   
ท่านประธานครับ ขอหารือพักการประชุมสัก ๑๐ นาทีครับ 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ท่านประธานต้องแข็งนะครับ 
 
               - ๑๓๘/๑ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        พุทธชาติ ๑๓๘/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมไม่ให้พูด
แล้วนะครับ ไม่ให้ใครพูดท้ังนั้น ไม่อย่างนั้นก็ว่าผมนะครับ ประท้วงผมทุกคน 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  ให้ผมอภิปราย
ต่อดีกว่าครับ ข้อ ๔๑ วรรคสองครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ทุกคน
กรุณานั่งนะครับ 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)   :   
คือท่านประธาน ก็อยู่ในข้อบังคับการประชุมอยู่ครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  นั่นละครับ 
ทุกท่านนั่งนะครับ เพราะตอนนี้เป็นการซ้อนผมนะครับ 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
ท่านประธานครับ ก็อยู่ในข้อบังคับการประชุม ข้อ ๔๕ อยู่ครับท่านประธาน เมื่อท่านประธาน
วินิจฉัยแล้วว่าให้ถอน การวินิจฉัยของท่านประธานถือเป็นท่ีสุด 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ทุกท่าน 
นั่งฟังผมนะครบั ผมไม่ได้วินิจฉัยให้ถอนนะครับ 
  นายสายัณห์  ยุติ ธรรม สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (นครศรี ธรรมราช)   :   
ท่านประธานวินิจฉัยแล้วว่าให้ถอนตามข้อ ๔๕  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่ได้ 
ให้ถอนนะครับ เพราะว่าเขาไม่ยอมถอน 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
เพราะท่านวินิจฉัยมันเป็นการท่ีสุด ต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่ตามผมอยากรู้ว่าต ารวจรัฐสภา 
กล้ามาเชิญอดีต ผบ.ตร. หรือไม่ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  พอแล้วครับ
ผมไม่โต้เถียงกับท่าน ท่านเสรีพิศุทธ์กรุณาพูดต่อนะครับ ผมวินิจฉัยแล้วว่าท่านกล่าวหา 
โดยไม่ถูกต้อง เชิญครับ 



 ๓๓๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        พุทธชาติ ๑๓๘/๒ 
 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านจะกล่าวหาผมอย่างนี้ได้อย่างไร  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านเป็นคนกล่าว 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านรู้กฎหมาย ผมก็รู้กฎหมายนะครับท่านประธานท่านเป็นกลางหน่อย ท่านก็รู้ว่าตัวท่านเอง 
มาจากไหนใช่ไหมครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เป็นกล่าวหา  
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
เพราะฉะนั้นท่านวางตัวเป็นกลางด้วยนะครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เอาละครับ
แล้วท่านพูดต่อ ท่านว่าผมไม่เป็นกลาง 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านเป็นอย่างนี้มาโดยตลอด อย่าติด สนช. มานะครับ  
  นายวีระกร ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ 
ขอเสนอพักการประชุม ๑๐ นาทีครบัท่านประธาน 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยว  
พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์พูดต่อ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านประธานครับ ความจริงผมเองยังมีประเด็นนี้นะครับ เรื่องคุณสมบัติความสามารถของ
นายกรัฐมนตรีและคณะท่ีจะพูดอีกมากเลย แต่เพื่อความสงบเรียบร้อยของสภาประเด็นนี้ 
ผมจะจบแค่นี้นะครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญต่อครับ 
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ผมสรุปว่าเรื่องท่ีผมพูดชาวบ้านเล่ามาท้ังนั้น ผมก็สรุป อ๋อ มันเป็นเช่นนี้เองนะครับ ถ้าเป็นผม  
ผมไม่หน้าด้านเป็นต่อหรอกนะครับ 



 ๓๓๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง)        พุทธชาติ ๑๓๘/๓ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านบอก 
สรุปแล้ว โอเค (OK) 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ไม่เป็นดีกว่า อะไร แปลไทยไม่เป็นหรือ ไม่หน้าด้านเป็นต่อเป็นอะไร 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  อันนี้ไม่ได้แล้วครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ 
กระทรวงกลาโหม)  :  ผมขออนุญาตพูด ท่านประธานครับ ผมก็ทนฟังมานานแล้วนะครับ 
  นายวีระกร ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  ขอเสนอ 
พักการประชุม ๑๐ นาทีท่านประธาน 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่ าการ 
กระทรวงกลาโหม)  :  ผมกับท่านนี้นะครับ  
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
อย่าชี้ผม 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ 
กระทรวงกลาโหม)  :  ผมไม่ได้ชี้นะครับ ผมกวาดไปอย่างนี้  
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
หันไปพูดกับประธานโน่น 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ 
กระทรวงกลาโหม)  :  ผมรู้จักกับท่านมานานแล้วนะครับ  
  นายวีระกร ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  ขอเสนอ 
พักการประชุม ๑๐ นาทีครับประธาน 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ าการ 
กระทรวงกลาโหม)  :  แต่งงานก็วันเดียวกัน สมรสพระราชทานมาด้วยกัน เป็นรุ่นพี่ผม  
แต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นรุ่นพี่ผม 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
โอเค (OK)  



 ๓๓๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง)        พุทธชาติ ๑๓๘/๔ 
 
  พลเอก ประยุ ทธ์  จั นทร์ โอชา (นายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ว่ าการ 
กระทรวงกลาโหม)  :  เพราะท่านไม่เคยให้เกียรติผมเลย ท่านบอกว่าชักปืนยิงผมตั้งแต่ 
วันโน้น ถ้าท่านชักปืนยิงวันนั้นท่านก็ติดคุก เหรียญรามมาลาท่านได้ ผมก็ได้นะครับ แต่ผม 
ไม่เคยคุยไม่เคยไปแอบอ้าง ผลงานต่าง ๆ ผมมีมากมาย พูดจาหยาบคาย อวดอ้างอ านาจ 
ท่านไปทบทวนของท่านเอง ขอบคุณครับ สวัสดีครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านนายกรัฐมนตรี
ก าลังพูดครับ 
  นายวีระกร ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  พักการประชุม
ท่านประธาน  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ทุกคน 
ต้องนั่งครับ กรุณานั่งลงครับ กรุณานั่งลง ทุกท่านนั่งลงนะ ไม่ให้ท่านใดพูดนะครับ  
ผมขอพักการประชุม ๑๐ นาทีครับ 
 

พักประชุมเวลา ๒๑.๐๑ นาฬิกา 
 
               - ๑๓๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          อารีรัตน์ ๑๓๙/๑ 
 

เริ่มประชุมต่อเวลา ๒๑.๐๘ นาฬิกา 
 
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญท่าน
สมาชิกประจ าท่ีครับ ท่าน พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์จบข้อแรกแล้วนะครับ  
  นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุทัยธานี)  :  ท่านประธานครับ 
ท่านประธานอนุญาตให้ผมพูดหรือเปล่าครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับ 
  นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุทัยธานี)  :  ขออนุญาตครับ 
ผม ชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะสมาชิกรัฐสภา  
ผมกราบเรียนท่านประธานสภาด้วยความเคารพนะครับ คงมิบังอาจท่ีจะประท้วงประธาน  
แต่ข้อบังคับหรือการกระท าของสภานั้นมันจะเป็นบรรทัดฐาน ผมเคารพในผู้อภิปราย 
ท่าน พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เนื่องจากว่าเมื่อสักครู่ท่านประธานวินิจฉัยว่าให้ถอนค าพูด 
ผู้ท่ีอภิปรายไม่ถอน เท่าท่ีผมทราบและเคยเห็นมาก็คือว่า ผู้อภิปรายจะต้องเดินออกจากท่ีประชุม 
แล้วกลับมาใหม่นะครับ อีกกรณีหนึ่ง แต่ถ้าเกิดว่าท่านประธานไม่ให้เหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้น 
ต่อไปนี้มีการให้ถอนในสภาจะเกิดความเสื่อมทันที เพราะทุกคนก็จะปฏิบัติตามแนวทางนี้ 
ผมเรียนด้วยความเคารพ ต่อไปก็จะไม่มีใครถอนค าพูดในสภา ผมถึงอยากให้ท่านประธาน  
ได้กรุณาวินิจฉัย ผมไม่ ได้ โกรธแค้นหรือไม่ได้ชอบใคร ผมพูดด้วยความเป็นกลาง  
ด้วยความเคารพจริง ๆ เลยครับ ท่านก็คงจะทราบว่าโดยบุคลิกผมเองผมอยู่ตรงกลางอยู่แล้ว 
แต่เรียนด้วยความเคารพผมต้องการความเป็นมาตรฐานและความชัดเจน ความศักดิ์สิทธิ์ 
การให้เกียรติต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ กราบขอบพระคุณครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมขอให้
ท่าน พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ ถอนสิ่งท่ีท่านพูดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โกงเลือกตั้ง แล้วก็ 
หน้าด้านเข้ามาอะไรนี่นะครับ ถอนสิ่งเหล่านี้เสียแล้วท่านจะได้พูดต่อ  
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านครับ ผมค าไหนค านั้นครับ  



 ๓๓๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          อารีรัตน์ ๑๓๙/๒ 
 
  (นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ท่านประธานครับ ขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ ตามข้อ ๕ นะครับ ท่านประธาน  
ผม จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือในฐานะสมาชิกรัฐสภา  
ท่านประธานครับ ท่านประธานต้องควบคุมการประชุม และอีกประเด็นหนึ่งนะครับ 
ท่านประธานครับ เมื่อสักครู่ก่อนท่ีจะมีการพักการประชุม ท่านประธานไม่ได้วางตัว 
เป็นกลาง เพราะว่าท่านประธานได้อนุญาตให้มีการประท้วง ฝ่ายค้านเองก็ยกมือกันตั้ง  
๔-๕ คน แต่ไม่มีโอกาสท่ีจะพูด ไม่มีโอกาสท่ีจะประท้วง อีกประเด็นหนึ่งครับท่านประธาน  
ท่านเสรีพิศุทธ์นี่นะครับ ท่านไม่จ าเป็นต้องถอน เพราะถ้าเกิดว่าท่านไม่ถอนก็สามารถบันทึก
ไว้ในรายงานการประชุมได้ครับ ขอบพระคุณครับท่านประธาน 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  คือผมได้
วินิจฉัยไปแล้วนะครับ และต่อมาท่านเสรีพิศุทธ์ก็ได้พูดประโยคท่ีหนักขึ้น ยืนยันเรื่องการโกง
แล้วก็การท่ีหน้าด้านอยู่ ดังนั้นผมขอให้ท่านถอนแล้วตอนนี้ ไม่อย่างนั้นผมจะด าเนินการ 
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๔  
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านครับ ท่านฟังผมพูดหรือมาดูโผของผมก็ได้นะครับ ผมบอกว่าชาวบ้านเขาพูดอย่างนี้  
แต่ผมไม่เชื่อ ในโผผมก็มีอยู่ มันไม่ใช่ค าพูดของผม ค าพูดชาวบ้าน ผมก็มาเล่าสู่ให้ท่านฟัง 
เท่านั้นเองนะครับ ขออนุญาตต่อไปเร่ืองนโยบายนะครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เล่าสู่กันฟัง
ท่านก็ทราบหลักกฎหมายดีนะ เอาค าพูดของคนอื่นมาเสมือนหนึ่งว่าท่านพูดเอง ดังนั้นขอให้
ท่านถอนเถอะนะครับ คือท่านไม่ได้พูดค านี้ ท่านอธิบายแล้วนี่ว่าชาวบ้านพูด 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
เรียนท่านแล้วอย่างไรครับ ค าไหนค านั้นครับ 
 

- ๑๔๐/๑ 



 ๓๓๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีหนึ่ง)     ดรุณี ๑๔๐/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ก็แสดงว่า
ท่านยังยืนยันนะครับ กรณีท่ีขัดขืนเช่นนี้ผมขอให้ท่านออกจากห้องประชุมก่อนครับ  
  (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ได้วินิจฉัยให้ 
พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ถอนค าพูด แต่ พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  
ไม่ถอนค าพูดตามค าวินิจฉัย และได้เดินออกจากท่ีประชุม) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต่อไป
ตามล าดับก็เป็นท่านสมชาย แสวงการ เชิญครับ 
  นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรัฐภา  
ต้องขออนุญาตอภิปรายแล้วก็ไม่อยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ ผมเรียนตามตรงว่าอยากเห็น
สภาเดินหน้าต่อไปได้ แล้วผมก็คิดว่าการอภิปรายนโยบายรัฐบาลท่ีแถลงต่อสภาวันนี้  
ผมเองไม่ได้เข้ามารับฟังเป็นครั้งแรก นี่ฉบับท่ี ๗ แล้วครับ และขออนุญาตท่ีต้องพูดถึงว่า  
ท่านประธานรัฐสภาและท่านประธานสภาพยายามท่ีจะท าให้สภาเป็นท่ีน่าเชื่อถือ ซึ่งผมคิดว่า
อยากให้บรรยากาศนี้ผ่านไป แล้วก็ขอด าเนินการในเรื่องของนโยบายรัฐสภาท่ีดี ก็ขออนุญาตว่า
ถ้าในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ขอให้ท่านประธานด าเนินการต่อไปนะครับ ต้องกราบเรียนว่า
ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาซึ่ งเป็นสมาชิกรัฐสภานั้น ก็มีหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญท่ีร่วม 
ในการพิจารณาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในการท่ีรัฐบาลจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  
ซึ่งถือว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้น าคณะรัฐมนตรีมาแถลงในช่วงท่ีรัฐสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ได้ต่อเนื่องจากรัฐบาลซึ่งรัฐนาวาของท่าน พลเอก ประยุทธ์ มาในภาวะพิเศษในช่วงท่ีแล้ว  
ในเมื่อท าหน้าท่ีตรงนี้ก็ต้องกราบเรียนว่า มีเรื่องท่ีต้องเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ 
ติชมตามสมควรแก่เหตุอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะวันนี้  
พ่ีน้องประชาชนจับตาถ่ายทอดการประชุมรัฐสภาของเราด้วยความใจจดใจจ่อว่า รัฐบาล  
ของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ และคณะรัฐมนตรีใหม่ ซึ่งมีท้ังพรรคการเมือง 
ต่าง ๆ มาร่วมกันนั้น จะมีนโยบายท่ีเป็นรูปธรรมหรือไปด าเนินการให้เป็นผลอย่างไร  
ซึ่ งผมคิดว่า เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ ง  บรรยากาศท่ีผ่าน ๆ มานั้นก็มี เสียงสะท้อน 
ในเรื่องของสิ่งท่ีเป็นปัญหาว่าเราไปติดในเรื่องของการอภิปรายในเรื่องไร้สาระหรือไม่  



 ๓๓๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีหนึ่ง)     ดรุณี ๑๔๐/๒ 
 
ผมคิดว่ าอยากกราบเรียนทางคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าถ้ ามี โอกาสในจังหว ะ 
ท่ี ท่านต้องอธิบายถึ ง  ๑๒ เรื่ อ งหลัก  กับ ๑๒ เรื่ อง เร่ งด่ วน แม้จะไม่ ได้ เขียนไว้ 
ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ในแต่ละห้วงเป็นตัวเลข ไม่ว่าจะเรื่องราคาประกันรายได้ของข้าว 
หรือเรื่องยาง หรือเรื่องอะไรท่ีจะแก้ไขอย่างท่ีท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ได้ด าเนินการแถลงไป ผมคิดว่าพี่น้องเองก็อยากฟัง และผมคิดว่า 
ในรายละเอียดซึ่งในค าแถลงนโยบายท้ังหมด ๖๐ กว่าหน้า มันมีรายละเอียดท่ีเขียนไว้ดีมาก 
ซึ่งผมคิดว่าก็ไม่ต่างกับ ๖-๗ ครั้ ง ท่ีได้ เคยเห็นมาเพราะฉะนั้นสิ่ งส าคัญท่ีต้องเรียน 
ให้พี่น้องประชาชนรับทราบ ผมฝากประเด็นท่ี ๑ คือ เมื่อมีโอกาสรัฐมนตรีคงต้อง 
ลงรายละเอียดด้วยในสภาแห่งนี้ถ้ามีเวลา ถ้าไม่มีเวลาผมคิดว่าแต่ละกระทรวง ทบวง กรม 
ต้องแถลงให้ประชาชนเข้าใจด้วย เพราะว่าสิ่งท่ีอ่านไปอย่างเดียว หรือวันนี้สภามัวแต่ซักฟอก
ซึ่ งผมคิดว่าน่าจะผิดห้วงเวลา ไปซักฟอกในเรื่องคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีก็ดี  
หรือรัฐมนตรีบางท่านก็ดี ผมคิดว่าท่านไปใช้เวลา ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาก็อยากฝากว่า  
ท่านไปใช้เวลาตอนยื่นการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยการลงมติหรือเปิดอภิปรายท่ัวไป 
ตามมาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ เถอะครับ วันนี้อยากให้สภาเดินหน้าต่อ แล้วก็ขออนุญาตว่า
ถ้าทางฝ่ายค้านก็ดี ฝ่ายรัฐบาลก็ดี หรือสมาชิกวุฒิสภาก็ดี เราจะพยายามพูดให้พี่น้อง
ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะต้องด าเนินการใน ๑๒ เรื่องเร่งด่วน 
ผมคิดว่ าปัญหาไม่ว่ าจะเป็นเรื่ องท่ีรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรี ได้น าแถลงไปแล้ว  
ท้ังเรื่องการปรับปรุงระเบียบกฎหมายท่ีจะเอื้อต่อการท าธุรกิจในชีวิตประจ าวันก็ดี  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารราชการภาครัฐ ส่งเสริม
พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ อันนี้เป็นเรื่องส าคัญ
อีกประการหนึ่งท่ีผมคิดว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมได้ นอกเหนือจากเรื่องท่ีรัฐบาลก าหนด 
เป็นนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ซึ่งเรื่องส าคัญ ๆ ผมคิดว่าไม่น่าจะต้องเรียงตาม ๑-๑๒ 
รัฐบาลมีเวลาน้อยในเรื่องของการฮันนีมูน พีเรียด (Honeymoon Period) เพราะฉะนั้น 
เมื่อมี เวลาน้อยผมคิดว่าผลสัมฤทธิ์  ๑ ปีต้องด าเนินการให้ เห็นผลได้นะครับ อันนี้ 
ก็ฝากประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจด้วยนะครับ  

   - ๑๔๑/๑ 
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  ในส่วนของสิ่งท่ีรัฐบาลในอดีตต้องยอมรับนะครับว่าต่อเนื่องกันมาในภาวะ
พิเศษนั้นแก้ปัญหาจากเหตุวิกฤตทางการเมือง เมื่อวิกฤตการเมืองเกิดขึ้น ไม่ว่าท่านจะ
กล่าวหาอย่างไรก็ตามบ้านเมืองเดินหน้ามาได้แล้วครับ แล้วผมก็ไม่อยากเห็นบ้านเมือง 
กลับไปสู่ ท่ี เดิมอีก เราเสียเวลา ๑๔-๑๕ ปี ท่ีผ่านมาในการท่ีเกิดวิกฤตความขัดแย้ง  
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสีต่าง ๆ ความขัดแย้งและการติดกับดักท้ังรายได้ปานกลาง ติดกับดักเรื่อง 
การไม่สามารถพัฒนาประเทศต่อไปได้ ประเทศเพื่อนบ้านเขาไปไกลแล้ว เพราะฉะนั้น  
สิ่งท่ีรัฐบาลเดินหน้ามาแล้วและควรจะต่อยอด ผมขออนุญาตบอกในสิ่งท่ีดี ๆ ไปยัง 
พี่น้องประชาชนให้ได้รับรู้รับทราบกันบ้างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันนี้ประเทศไทย 
มีสิ่งดี ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินคงคลังท่ีมากเป็นอันดับท่ี ๑๒ ของโลกถึง ๒๔๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ความจริงมากพอ ๆ กับเยอรมันเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเทศไทยติดอันดับ 
ของดูอิ ง  บิสซิ เนส (Doing Business)  หรือความน่าจะเป็นน่าสนใจ ท่ีจะมาลงทุน 
ในการประกอบธุรกิจ ประเทศไทยติดอันดับรายได้จากการท่องเท่ียวอันดับ ๔ ของโลก  
ซึ่งก็แซงโตเกียว แซงกัวลาลัมเปอร์ แซงฮ่องกง และกรุงเทพมหานครก็เป็นอันดับ ๑  
ในเอเชียท่ีมีการแข่งขันทางการท่องเท่ียวไม่แพ้ลอนดอน ประเทศไทยติดอันดับ ๙  
ของมรดกวัฒนธรรมในเรื่องต่าง ๆ มากมาย เราเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่า เพราะฉะนั้น
สิ่งท่ีรัฐบาลแถลงนโยบายมันต้องท าต่อก็คือการต่อยอดของธุรกิจท่องเท่ียว ซึ่งให้ได้
นักท่องเ ท่ียวท่ีมีคุณภาพ อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องส าคัญ นอกจากนั้นประเทศไทย 
ยังมีเรื่องของดัชนีประสิทธิภาพระบบสุขภาพ หรือเฮลท์แคร์ เอฟฟิเชียนซี อินเดกซ์ 
(Healthcare Efficiency Index) ซึ่งจัดให้เราเป็นอันดับ ๗ ของโลก เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้
คือสิ่งดี ๆ ท่ีผมอยากเรียนว่า สิ่งท่ีเรากังวลกันว่าเกิดปัญหาขึ้นในรัฐบาลในสภาผมคิดว่า 
เป็นสิ่งท่ีเราต้องให้ประชาชนได้รับทราบว่าเมื่อได้ด าเนินการมาแล้วและควรด าเนินการต่อไป
นั้นมีอะไรบ้าง นอกเหนือจากเรื่องของการท่ีจะต้องท าเรื่องท่ีรัฐบาลเขียนไว้ในนโยบาย
เร่งด่วนสวัสดิการและลดความเหลื่อมล้ า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่ีรัฐบาลได้ด าเนินการ 
เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การจัดเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัว เรียกว่า
จากครรภ์มารดาเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งท่ีถูกต้องแล้ว การออกพระราชบัญญัติภาษีมรดก
ซึ่งได้ด าเนินการส าเร็จในอดีตของรัฐบาลท่ีแล้ว และสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ต้องถือว่า  
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จะต้องด าเนินการต่อไป โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องโดยปรับปรุงในรายละเอียด 
ประ เมิ นผล  ด า เนิ นก ารอย่ า งสม่ า เ สมอ  แล้ วก็ ดู แ ลถึ ง สวั สดิ ก า ร เด็ กปฐมวั ย  
เร่งเตรียมความพร้อมของกลุ่มแรงงานความเสี่ยงต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพราะขณะนี้ 
ประเทศไทยก็ก าลังสู่สังคมสูงวัย ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการเตรียมพร้อม
รับคนสู ง วั ย ท่ีมี อ ายุ ยื น  ซึ่ งมี ตั ว เลข เฉลี่ ยว่ าคน ไทยอาจจะอายุ ยื นถึ ง  ๑๐๐ ปี 
ในเร็ ว  ๆ นี้นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่ งส าคัญ ท่ีสุดคือท าอย่างไร ท่ีจะใช้ เทคโนโลยี 
ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีได้วางรากฐานไว้ส่วนหนึ่ง ท่ีหลายท่านบอกว่า 
ได้เขียนในนโยบายขณะนี้ท่ีแถลงมานี่เป็นรูปธรรมหรือไม่  ผมยังอยากฟังท่านรัฐมนตรี 
ได้อธิบายให้เป็นรูปธรรมว่าจะด าเนินการอย่างไร จะอิมพลีเมนต์ ( Implement) อย่างไร 
ให้เกิดประสิทธิผล และมันเป็นสังคมยุคใหม่จริง ๆ ท่ีวันนี้โลกข่าวสารท้ังโซเชียล (Social) 
ก็ดี  ท่ีมี เฟกนิวส์  (Fake news)  มี ท้ังบิ๊กดาต้า (Big Data)  ท่ีจ าเป็น ท้ังหลายท้ังปวง 
จ ะ ต้ อ ง เ กิ ด ก า ร ว า ง ร า ก ใ ห ม่ ท้ั ง ห ม ด จ ะ ท า อ ย่ า ง ไ ร  ท่ า น รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร 
กระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงไปแล้วเรื่องของการแก้ปัญหา อยากฟังท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังได้ช่วยดูแลในเรื่องภาคหอการค้า ภาคอุตสาหกรรม แล้วก็รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้พูดถึงเรื่องของการสนับสนุนดูแลเรื่องการส่งออก เรื่องค่าเงินบาท
ซึ่งวันนี้แข็งตัวมาก อย่างนี้เป็นต้น ผมคิดว่าสิ่งเหล่าเป็นสิ่งท่ีประชาชนเขาฝากมาครับ 
ว่าเขาอยากเห็นการอภิปรายนโยบายรัฐบายให้ลงรายละเอียดแบบนี้ อันนี้ฝากไปยัง 
ท่ านรั ฐมนตรี ว่ า  เ ดี๋ ย วถ้ ามี จั งห วะห้ ว ง เ วล า ท่ านช่ ว ยอธิ บ ายลง ร ายละ เอี ยด 
แทนท่ีจะตอบค าถามหรือต้องโต้ไปโต้มา ----------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๒/๑ 
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ขณะเดียวกันก็ต้องขออนุญาตฝ่ายค้านและทุกท่านเรื่องคุณสมบัติ เรื่องแก้รัฐธรรมนูญ  
ซึ่งความจริงรัฐบาลได้ใส่ไว้ในเรื่องนี้ ผมกราบเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องท่ีแก้ได้ครับ
รัฐธรรมนูญ แต่ถามว่าแก้เมื่อใด แก้วันใดจึงเหมาะสม ผมคิดว่าต้องพูดกันในระยะยาว 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้หลายท่านอาจจะพาดพิงว่า ส.ว. ซึ่งผมเป็น ส.ว. แล้วก็พยายามท่ีจะอดทน
อดกลั้น ส.ว. ก็เป็นส่วนหนึ่งของสภา รัฐธรรมนูญนี้เขียนในบทเฉพาะกาลให้เราเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญเขียนให้เรามามีส่วนร่วมในการเลือก
นายกรัฐมนตรีตามบทเฉพาะกาลเท่านั้นครับ ประเทศเดินหน้าไปได้จากนี้ ส.ว. ชุดนี้ 
ก็หมดไปครับ ต้องให้ความเป็นธรรมกับเราด้วยนะครับท่ีท่านอภิปรายพาดพิงหลายครั้ง 
หลายหน ผมสะท้อนความรู้สึกของเพื่อนสมาชิกมาอธิบายกับท่านด้วยว่า เมื่อเราเป็นสภาแล้ว 
ไม่ว่าจะมาจากการสรรหาแบบ ส.ว. ๒๕๐ ท่าน ซึ่งท่านประธานผมก็มาจากการสรรหา 
ของ ส.ว. ด้วยนะครับ ต้องฝากให้ช่วยกันพิจารณาท่ีจะท างานร่วมกันด้วย สภาผู้แทนราษฎร  
๕๐๐ ท่าน จะมาจากพรรคใดก็ตามผมก็เห็นว่ามาด้วยกระบวนการการเลือกตั้งแล้ว  
วันนี้ต้องท างานร่วมกัน อยากเห็นการอภิปราย อยากเห็นการเดินหน้าในการท างานร่วมกันไป
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุสะดุดอีก เพราะฉะนั้นท่ีรัฐบาลเขียนไว้ในเรื่องเร่งด่วนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนี่
ผมไม่ได้ขัดครับ แต่ผมคิดว่าจังหวะท่ียังไม่เหมาะสมนั้นยังมีอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องของการต่อยอดให้รัฐบาลเดินหน้าไปก่อน เศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชน 
ก าลังรออยู่ เงินในกระเป๋าแฟบ ภัยแล้งก าลังเกิดขึ้น ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ า เศรษฐกิจ
โลกมีปัญหา ไทยต้องสู้ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งท่ีรัฐบาลต้องให้โอกาสมีฮันนีมูน 
พีเรียด (Honeymoon period) ให้รัฐบาลก่อนครับ อย่างน้อย ๖ เดือน ท่ีเหลืออีก ๖ เดือน 
ครบ ๑ ปี ท่านแสดงผลให้ประชาชนทราบ แล้วจากนั้นผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่ีมี 
พรรคร่วมรัฐบาลก็อยากพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่อยมาพูดกัน เพราะรัฐธรรมนูญแก้ได้ 
มีแบบแก้ง่าย มีแบบแก้ยาก และมีแบบแก้ไม่ได้ ส่วนไหนท่ีแก้ยากท่านจะเสนอก็ต้องไปถาม
ประชามติ อย่างไรก็ตามในช่วง ๕ ปีแรกผมคิดว่าในฐานะ ส.ว. ต้องพูดแทนนี่ก็ต้องมาท าหน้าท่ี 
ร่วมกับท่าน เพราะฉะนั้นการให้เกียรติซึ่งกันและกันในการร่วมท างานในสภานี้เป็นสิ่งส าคัญ  
  สุดท้ายครับท่านประธานครับ ผมมีความหวัง และยังเชื่อมั่นว่าสังคมนั้น 
มีความคาดหวังต่อรัฐบาล ต่อสภาแห่งนี้ในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศต่อ แม้ว่า 
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สภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลอาจจะมีเสียงปริ่มน้ า อาจจะมีเสียงก้ ากึ่ง วุฒิสภาท่ีมาจากการ 
สรรหาก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะมาช่วยโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปใน ๕ ปีเท่านั้น ถ้าประเทศ
เดินหน้าต่อไปได้จาก ๕ ปีท่ีแล้วซึ่งเคยเกิดปัญหามา ๑๕ ปีก่อนหน้านั้น แล้วเดินต่ออีกไปได้ 
อย่างน้อย ๕ ปี รัฐบาลนี้อยู่  ๔ ปี แล้วท่านนายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีเดินหน้า 
มีประสิทธิผลไม่ทุจริตคอร์รัปชัน โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม เห็นเป็นรูปธรรมและท าให้เกิด
ความเข้าใจในสังคมได้ ผมเชื่อว่าสังคมโลกก็จะให้โอกาสประเทศไทย สภาแห่งนี้ต้องร่วมมือ
กันครับ ผมเรียกร้องว่าถ้าท่านร่วมมือกันแล้วเดินหน้าประเทศไปได้นี่ ท่านนายกรัฐมนตรี  
จะพาประเทศไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งผมเชื่อว่าเราต้องรับมือและต้องเดินไปให้ได้จริง ๆ 
แล้วเราต้องไม่ย้อนกลับอีก ประวัติศาสตร์บอกแล้วว่า ๑๔-๑๕ ปีเราเสียเวลาไปมากแล้วกับ
ความขัดแย้ง ผมเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าพวกเราร่วมมือกัน ก็ขออนุญาต
เป็นก าลังใจ ต้องถือว่าวันนี้มาเป็นก าลังใจนะครับ แต่ท าหน้าท่ีในฐานะ ส.ว. ท่ีจะตรวจสอบ
การท างานของรัฐบาลด้วย ก็ถือว่าช่วยพี่น้องประชาชนในการช่วยกันท างาน แล้วก็เรื่องใด
เป็นเรื่องท่ีชมผมก็จะชื่นชม เรื่องไหนท่ีเป็นเรื่องท่ีต้องติก็จะต้องติจริง ๆ ครับ แล้วผมคิดว่า
ความโปร่งใส การให้ประชาชนมามีส่วนร่วมจะท าให้ท่านได้รับการชื่นชม และผมเชื่อว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีได้เสียสละพาบ้านเมืองมาได้ขนาดนี้ แล้วท่านสมาชิกทุกท่านก็จะร่วมมือกัน
ต่อไปครับ อยากเห็นบรรยากาศ ขออนุญาตเรียกร้องนะครับ ในการเดินหน้าสภาวันนี้
ต่อไปนี้ขออนุญาตท่านประธานว่าช่วยกันเดินหน้าไปเถอะครับ เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายต่อสภาเรียบร้อยแล้ว ความจริงถ้าหยุดการประชุมไปก็ไม่ได้หมายความว่า
ท่านจะไม่มีความพร้อมในการท างาน ท่านท าได้เลยนะครับ เพียงแต่ว่าภาพท่ีเคยเห็นมาตลอด
ว่าสภาบางครั้งต้องปิดประชุมนายกรัฐมนตรี ๒ คนแถลงต่างท่ี ต่างกรรม ต่างวาระ แล้วใช้เวลา 
แป๊บเดียวแล้วหนีออกจากสภา ผมไม่อยากเห็นบรรยากาศอย่างนั้นเกิดขึ้นอีก สภาแห่งนี้ 
อยากเห็นความร่วมมือท้ังรัฐบาลและฝ่ายค้านท าหน้าท่ีแถลง ๒ วันตามท่ีท่านประธานรัฐสภา 
ก าหนด เราก็เดินหน้าประเทศได้ สังคมก็ไม่เกิดความขัดแย้ง ประชาชนก็จะมีความหวัง  
ก็ขออนุญาตใช้ เวลาเพียงเท่านี้ แล้วฝากความหวังกับท่านสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน 
กราบขอบพระคุณครับ 

- ๑๔๓/๑ 
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  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กลับมา
ขึ้นบัลลังก์ เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป) 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณมากครับ เชิญท่านรอง
นายกรัฐมนตรี เชิญครับ 
  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (รองนายกรัฐมนตรี)  :  ท่านประธานรัฐสภา 
ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ ผมต้องขออนุญาตขอบคุณท่าน ส.ว. สมชาย  
แสวงการ ท่ีท่านได้กรุณาขึ้นมากล่าวให้ก าลังใจทุกคนในการท างานร่วมกันนะครับ  
ผมก็นั่ งฟั งตั้ งแต่ เช้ าถึ งขณะนี้  จริ ง  ๆ  แล้วคนท่ีอภิปรายหลายท่านผมก็ ได้ รู้ จั ก  
คือถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงเราก็ยินดีรับฟังอยู่แล้วนะครับ ในทุกค าอภิปราย ในทุกค าวิจารณ์ 
ในทุกค าติเตียน ผมน้อมรับในฐานะท่ีเคยดูแลสิ่งเหล่านี้มา ๔-๕ ปีท่ีผ่านมา จะรับไว้ส าหรับ
ประกอบการท างานในอนาคตข้างหน้า แต่ผมอยากจะเรียนอย่างหนึ่งนะครับท่าน  
ผมเคยอยู่ในการเมืองตั้งแต่สมัยโน้น คุณพี่สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผมก็คุ้นเคยกันนะครับ  
เราอยู่ ในพรรคไทยรักไทยร่วมกัน ๖ ปี มันก็ไม่ใช่ของง่ายตั้งแต่หลังมีวิกฤตการณ์ 
ต้มย ากุ้ง ผมเรยีนท่านอย่างหนึ่งเลยว่า การบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริหาร 
เศรษฐกิจของประเทศมันไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับ เมื่อเช้านี้ท่านบอกว่าสิ่งส าคัญก็คือว่า  
๑. เรื่องนโยบาย ๒. คือคนท่ีจะขับเคลื่อน แต่จริง ๆ แล้วปัญหาเมืองไทยมันมากกว่า 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มันมีปัญหาอย่างท่ีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านได้กล่าวไว้  
มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจริง ๆ ซึ่งถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันโอกาสท่ีจะท าให้ทุกอย่างดีขึ้น 
มันก็ไม่ง่ายอย่างท่ีเราคิด ๆ กัน สมัยท่ีเกิดวิกฤตต้มย ากุ้งเราใช้เวลา ๔ ปีอย่างน้อย จาก ๖ ปี
ท่ีผมอยู่ตอนนั้นกว่าจะฟื้นฟูวิกฤตต้มย ากุ้งขึ้นมาได้ แล้วรัฐบาลในสมัยนั้นก็ต้องการ
เปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น แต่โอกาสในการขับเคลื่อนยากมากเพราะว่า 
  ประการท่ี ๑ การขับเคลื่อนต้องมีนโยบายระยะยาว ลงพื้นฐานท่ีแข็งแกร่ง 
มันถึงจะยั่งยืนได้ แต่ว่าการเมืองระบบรัฐสภาของเราแป๊บเดียวก็เลือกตั้ง แป๊บเดียวรัฐบาล 
ก็ล่ม ฉะนั้นนโยบายส่วนใหญ่มันก็เลยออกมาเชิงท่ีค่อนข้างจะระยะสั้นเพื่อเรียกร้องคะแนน
นิยม โอกาสจะท าหลาย ๆ สิ่งยากมาก ฉะนั้นใน ๖ ปีท่ีเสียไปนี่นะครับ ท าได้อย่างเก่งก็คือ
ฟื้นฟูประเทศหลังต้มย ากุ้ง แต่เคยมีความพยายามหลายครั้งท่ีจะลงทุนในเมกะโปรเจกต์  
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(Megaproject) ผมจ าได้เลยว่าในช่วงท้ายของสมัยนั้นได้มีการเรียกประชุมทูตท่ัวโลกมาท่ี 
ตึกนารีสโมสร เพราะต้องการลงทุนในเมกะโปรเจกต์ (Megaproject) เพราะเรารู้ว่าเรา 
ล้าหลังไปมาก แต่ไม่ทันการณ์ มันก็เกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นมา ผมหายไป 
๑๐ ปี ผมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ท่านให้ผมมาช่วยเป็น 
ท่ีปรึกษาท่านนะครับ ผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่า อันนี้ไม่มีการว่ามาพาดพิงถึงใครนะครับ 
ในช่วงเวลาปีท่ีผมเข้ามาเป็นท่ีปรึกษาของ คสช. ท่านประยุทธ์ ผมเรียนท่านว่าเศรษฐกิจ 
ในขณะนั้นไม่ดีนะครับ ผมเรียนท่านว่าถ้าเหมือนชีพจรมันเต้นแผ่วนะครับ มันไม่แผ่ว 
ได้อย่างไร ในยุคก่อนหน้าท่ี คสช. เข้ามา ท่านลองหลับตานึกภาพดูว่ามันเป็นอย่างไร 
บ้านเมืองมันก็จลาจลวุ่นวายนะครับ อย่าไปโทษเลยว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิด หลังจากนั้น 
ก็มีน้ าท่วมใหญ่เกิดขึ้นมา ความเสียหายมหาศาลเลย แต่เราไม่โทษใคร มันเป็นสิ่งท่ีเราถือว่า
เป็นโชคร้ายของประเทศไทย ------------------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๑๔๔/๑ 
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แต่หลังจากนั้นเพียงปีหนึ่งหลังน้ าท่วมใหญ่ จีดีพี (GDP) มันขึ้นไปถึง ๗.๒ เปอร์เซ็นต์ 
เพราะว่าปีท่ีเกิดน้ าท่วมใหญ่นั้นมันติดลบมันหดตัว แต่หลังจากนั้นจาก ๗.๒ เปอร์เซ็นต์  
มันลงมาเหลือแค่ ๒.๗ เปอร์เซ็นต์ มันลงมาเหลือแค่ ๑ เปอร์เซ็นต์ แล้วมันลงมาติดลบท่ี 
๐.๔ เปอร์เซ็นต์ ในไตรมาส ๑ ของปี ๒๕๕๗ ก่อนท่ี คสช. จะเข้ามา เงินเฟ้อนี่ต่ ากว่า  
๐ ในขณะนั้น หมายความชีพจรมันแผ่ว ความมั่นใจท้ังหลายไม่มีเหลือแล้ว นักท่องเท่ียว 
ท่ี เราว่ ากันหลีกเลี่ ยง เมืองไทย เพราะว่ามันเกิดความไม่ปลอดภัยและประเทศ 
ก็บอกว่าแนะน าให้นัก ท่องเ ท่ียวหลีกเลี่ ยงการมาเมืองไทย การส่ งออกขณะนั้น 
ก็หดตัวตลาดโลกไม่ค่อยดี เลยครับ หดลงไป ๓ เปอร์เซ็นต์บ้าง ๒ เปอร์เซ็นต์บ้าง  
นี่ เป็นธรรมชาติ แต่การหดตัวนั้นผมจะเรียนท่านเลย เมื่อสักครู่นี้สมาชิกท่าน หนึ่ง 
ได้กล่าวขึ้นมา ปัญหามันใหญ่กว่าท่ีคิดนะครับ ไม่ใช่ว่าง่าย ๆ ท่ีจะมาแก้กัน เรื่องของการลงทุน
น้อยมาก เพราะว่าใครจะมาลงทุนในขณะนั้น  พื้นถนนก็มีแต่ม็อบ ความปลอดภัย 
ไม่มี เศรษฐกิจถดถอย ท่ีเมื่อเช้าพี่สมพงษ์บอกว่า เราเป็นซิก แมน ออฟ เอเชีย (Sick man 
of Asia) ใช่ไหมครับ ตอนนั้นเป็นเรียล ซิก แมน (Real sick man) เลยท่านผมจะบอกให้รู้ 
แต่ผมไม่โทษใครนะ ขณะนั้นเวลาท่ีเขาพูดถึงซิก แมน ออฟ เอเชีย (Sick man of Asia) 
เขาหมายถึงประเทศจีน ประเทศจีนซึ่งสมัยก่อนล าบากยากเข็ญ ติดยากันท้ังประเทศ ติดฝิ่น 
แต่หลังจากนั้นเขาไล่มาสู่ท่ีประเทศฟิลิปปินส์ แต่วันท่ีเขาเรียกเราว่าเป็นซิก แมน ออฟ เอเชีย 
(Sick man of Asia) คือวันท่ีประเทศฟิลิปปินส์เขาบอกว่าเขาฟื้นแล้วในขณะนั้น ตอนนั้น
เมืองไทยสับสนวุ่นวายมาก นั่นละครับ ซิก แมน ออฟ เอเชีย (Sick man of Asia) ฉะนั้น 
ถ้าวันนั้นสภาพการณ์เป็นอย่างนั้น ท่านลองนึกดูว่าเมืองไทยมีอนาคตหรือไม่ ไม่มีใครอยากเป็น 
เมื่อสักครู่ท่านสมชายบอกแล้วว่ามันเกิดจากการทะเลาะกัน มันตีกัน มันไม่เข้าใจกัน ทุกอย่าง
มันเกิดความจลาจลไปหมดเลย แต่หลังจากนั้นท่านบอกว่า ๕ ปีท่ีผ่านมาไม่มีอะไรดีเลย 
เละเทะจริงหรือเปล่า ผมไม่โต้เถียงท่านนะครับ จะว่าเละเทะก็เละเทะ ประวัติศาสตร์จะเป็น
เครื่องชี้น าเลยว่าใครผิด ใครถูก ตอนท่ีเข้ามาผมประกาศกับทีมเศรษฐกิจ ซึ่งวันนี้หลายคน
ไม่ได้ เข้ามาในนี้  เขาไม่มีโอกาสพูด ผมพูดแทนให้  วันนั้นผมประกาศว่ามีอยู่  ๒ อย่าง  
ท่ีเราต้องการท า ๑. จะให้เศรษฐกิจตกต่ าอย่างนั้นไม่ได้ ติดลบอย่างนั้นไม่ได้ เพราะว่า 
ความมั่นใจหายไปมันดึงขึ้นมายากมาก ฉะนั้นสิ่งท่ีพยายามท าในช่วงปีแรกก็คือว่ากระตุ้น  



 ๓๔๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             ภิรญา ๑๔๔/๒ 
 
เศรษฐกิจ ถ้าไม่จ าเป็นก็ไม่อยากจะกระตุ้น มันใช้เงินใช้ทอง ทุกมาตรการไม่ว่าจะเป็นของ
รัฐบาลเก่า รัฐบาลใหม่ ผมใช้ท้ังนั้น ผมเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีอนุมัติ 
กองทุนหมู่บ้านตอนนั้นใคร ๆ ก็บอกว่าต้องยุบท้ิง ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ยุบ เพราะว่ากองทุน
หมู่บ้านนั้นคือกระดูกสันหลังท่ีแข็งแรงมากในประเทศของเรา ไม่มีใครเป็นเจ้าของ คนไทย
เป็นเจ้าของ ในขณะนั้น ๓๐ บาท ไม่เลิก เพียงแต่ว่าจะต้องพัฒนาให้มันดีขึ้น จ าน าข้าว 
เลิกแน่ ไม่ใช่เพราะมันไม่ดี แรก ๆ มันใช้ได้ หลัง ๆ มันเพี้ยน เกินไป เกินจนกระท่ังข้าว 
มันเต็มโกดัง ๑๗ ล้านตัน กดดันให้ราคาข้าวตกต่ าท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย อันนี้ 
เป็นเรื่องท่ีมันเกิดขึ้นมาแล้วมันน่าเศร้า แต่หลังจากนั้นรัฐบาลก็พยายามท างาน  
ผมได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่ีดี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีดี 
แล้วก็มีเพื่อนร่วมงานดี ๆ หลายคนเลยทีเดียว พยายามอย่างหนักจริง ๆ แล้วผลเป็นอย่างไร 
ท่านก็เห็นตัวเลขอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไร -------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ลลิตา ๑๔๕/๑ 
 
เมื่อสักครู่นี้สมาชิกท่านหนึ่งก็ได้กล่าวขึ้นมาแล้ว จาก ๑ เปอร์เซ็นต์ เป็น ๓ เปอร์เซ็นต์  
ไล่ขึ้นไปถึง ๔ เปอร์เซ็นต์ ปี ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑ ๔.๘ เปอร์เซ็นต์ท่าน แต่อันนี้ ไม่ใช่คุย 
แล้วก็ไม่ได้ดีใจ ผมเคยประกาศพูดให้สัมภาษณ์บอกว่า อย่าฝันเลยว่ามันจะได้เกิน 
๕ เปอร์เซ็นต์ หรือจะยืนอยู่อย่างนี้ได้ถ้าท่านไม่ปฏิรูป มันจะยืนอยู่ได้อย่างไรท่านครับ  
ท่านดูสิ ส่งออกไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาตกตอนนี้นะ ขึ้นมาสูงมากเลยในช่วงปี ๒๕๖๑ เกินดุล 
ตั้งเท่าไร แต่ว่าพอเศรษฐกิจโลกไม่ดีเท่านั้นเอง ติดลบทันที สมัยโน้นรัฐบาลพรรคเพื่ อไทย 
ท่ีก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันไปได้ดี ถึงเวลาเศรษฐกิจโลกไม่ดีติดลบทันที ไม่ติดลบได้อย่างไร 
ท่านไปดูตัวเลขสินค้าซึ่งเราส่งออกสิ ชิ้นส่วนยานยนต์  ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ สินค้าเกษตร
พื้นบ้านธรรมดานี่ละ ปิโตรเคมีเคิล (Petrochemical) มีอยู่ ๔-๕ อย่างนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา 
พอมาถึงครั้งนี้เจ็บหนักเพราะอะไร เพราะประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกามีปัญหากัน 
ซัปพลายเชน (Supply Change) สมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนซัปพลาย เชน (Supply Change) 
ไปท้ังเอเชีย ไปท้ังโลก สินค้าเหล่านี้ ท่ีผมเอ่ยชื่อขึ้นมาเป็นสินค้าหลักของประเทศจีน 
อิเล็กทรอนิกส์ พวกนี้ประเทศจีนท้ังนั้น เราเป็นซัปพลาย เชน (Supply Change) ของเขา ท่านดู
ประเทศสิงคโปร์ ไตรมาสท่ีผ่านมา สินค้าซึ่ งไม่ใช่น้ ามันติดลบถึง ลบ ๑๗ เปอร์ เซ็นต์  
ประเทศสิงคโปร์เป็นอย่างนี้ต่อ ๆ ไปตีลังกาเหมือนกัน ฉะนั้นปัญหาสินค้าของเรามีอยู่ไม่กี่อย่าง 
เป็นสินค้าท่ีแอสเซมบลี ไลน์ (Assembly line) กินแค่ส่วนต่าง การท่ีมารับจ้างผลิต สินค้า
เกษตรของเราก็เป็นสินค้าเกษตรดิบ ๆ ไม่เคยยกระดับ ไม่เคยเกรเชียส (Gracious) เทคโนโลย ี
สิ่งเหล่านี้อยู่ ๆ จะให้ดีขึ้นมาเป็น ๕ เปอร์เซ็นต์ เอาท่ีไหนมาได้ เพราะ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของ 
จีดีพี (GDP) คือการส่งออก คือเน็ต (Net) ส่งออกนี่ละ ท่านลองดูสิว่านอกจากส่งออกแล้วมีอะไร 
ท่องเท่ียว ถ้าท่านมีแต่ต่างประเทศมานั่งอาบแดดอยู่ทุกวันนี้ผมถามว่าคนไทยได้ประโยชน์
อะไร สิ่งแวดล้อมเสียหมด ทางเดียวก็คือต้องปฏิรูปการท่องเท่ียวว่าจะท าอย่างไรให้สามารถ
สร้างรายได้ไปถึงทุกหมู่บ้านได้ สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้ อันนี้คือสิ่งท่ีต้องปฏิรูป 
ร่วมกันใช่หรือไม่ การลงทุนผมถามท่านหน่อยว่า ก่อนหน้าท่ีเกิดรัฐประหารคนหนีการลงทุน 
ท้ัง ๆ ท่ีเมืองไทยน่าลงทุนจะตายไป แต่ ณ จุดนั้นคู่แข่งเรามาแล้ว ประเทศเวียดนามเอย 
ประเทศพม่าเอย มาแรงมากตอนนั้น ประเทศฟิลิปปินส์เอย ผมถามท่านว่าเรากินบุญเก่า
ประเทศมา ๓๐ ปี ตั้งแต่สมัยป๋าเปรมนะ แหลมฉบัง มาบตาพุด ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง  



 ๓๔๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ลลิตา ๑๔๕/๒ 
 
อะไรเลยในช่วงเวลา ๓๐ ปีท่ีผ่านมา ถ้าท่านไม่สร้างสิ่งใหม่ ๆ ท่ีสามารถจูงใจให้นักลงทุน
ต่างประเทศมาท่ีเมืองไทยได้ จะมีทางได้อย่างไรท่ีอยู่ ๆ จะให้เขาเข้ามาลงทุนในเมืองไทย 
เรามีอะไรดีกว่าประเทศเวียดนาม ดีกว่าประเทศพม่า ค่าแรงเราก็แพงกว่าเขา เทคโนโลยี  
เราก็ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ถ้าคุณไม่ปฏิรูปประเทศไทยจะมีอะไรท่ีจะพัฒนาเข้ามาได้ ท่ีซ้ าร้ายท่ีสุด 
ก็คือว่าอนาคตข้างหน้าขณะนี้อย่างท่ีท่านกล่าวมาแล้วในหนังสือท่ีแจกนโยบาย สังคมเปลี่ยน  
เทคโนโลยีเปลี่ยน พฤติกรรมคนเปลี่ยน การผลิตเปลี่ยน การค้าเปลี่ยน แล้วถ้าเราไม่เปลี่ยน
ตามสิ่งเหล่านี้ให้ทัน ท่านคิดว่าเราอยู่ได้หรือไม่ อันนี้เป็นเรื่องท่ีหนักใจมากในบรรดา 
คนท่ีท างานอยู่นะครับ อันนี้ก็เรียนตามความสัตย์จริง แต่เราก็พยายามวางรากฐานเอาไว้ว่า  
เราไม่ใช่แค่ว่าเห็น จีดีพี (GDP) โตแล้วก็ดีใจ เราพยายามวางรากฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
ในสิ่งเหล่านี้ ข้อแรกเลยทีเดียว เรื่องความเหลื่อมล้ า ความเหลื่อมล้ าถ้ามีมากอยู่ไม่ได้  
สังคมตีกัน เพราะคนจนเวลาจนมาก ๆ แล้ว เขาจะไม่ฟังเหตุผลแล้ว หยิบเบี้ยใกล้มือ 
จะเอาเงินนี้ ไ ว้ก่อนแล้ว ผมถามท่านจริ ง  ๆ เถอะ ในช่วง ท่ีผ่ านมา ๔ ปี  ๕ ปีนี้  
ถ้าท่านเป็นธรรมกับรัฐบาลสักหน่อยหนึ่ง ข้าวราคาก็ตกต่ า สินค้าเกษตรท่ัวโลกตกต่ าท้ังนั้น 
ข้าวแย่กว่าเพื่อนเพราะว่ามีแรงกดดันจากข้าวในสต๊อก (Stock) มหาศาลทีเดียว เราจะไม่โทษว่า
ใครท าอะไรไว้  ใครท าอะไรไว้ก็ เป็น เรื่องของกรรมของแต่ละคน ยางตั้ งแต่ เราอยู่ 
สมัยพรรคไทยรักไทยนั่นละ ปลูกยางกันท้ังประเทศ ภาคอีสานก็ปลูก ภาคใต้ก็ปลูก 
ภาคเหนือก็ปลูก แต่ในช่วงท่ีผ่านมาผมไม่ได้บอกว่าปลูกยางไม่ดี แต่เราไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การผลิตยางให้มีแวลู แอดเดด (Value added) เพิ่มเลย ซัปพลาย (Supply) มหาศาลเลย 
แวลู (Value) ต่ า จะขายให้ใคร ไปเมืองจีนทีไรขายหน้าทุกที มีงานฝากว่าขอให้ประเทศจีนซื้อ 
ขอให้ประเทศจีนซื้อ ผมไม่ยอมพูดง่าย ๆ ว่าจะขอให้ประเทศจีนซื้อ ผมอยากจะท าสินค้า 
ให้ประเทศจีนนี้ต้องซื้อ -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๖/๑ 
 
 
 



 ๓๕๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        จงถนอม ๑๔๖/๑ 
 
๑๕ ปีผ่านไปตั้งแต่ท่ีสมัยก่อนไปดิว (Due) เรื่องประเทศจีน ๑๕ ปีผ่านมาก็ยังต้องไปขอให้
เขาซื้อข้าว ซื้อยาง ผมขายหน้าพูดตรง ๆ เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเต็มท่ี ก่อนอื่นเลย
ชาวนา ท่านก็ทราบดีเกือบ ๓๐ ล้านคน จีดีพี (GDP) ไม่ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้า จีดีพี (GDP) 
ไม่ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์เขาจะเอาส่วนแบ่งท่ีไหนไปได้ มันน้อยมาก เพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ 
ทางเดียวท่ีจะช่วยเขาได้ในระยะสั้น ทุกพรรคก็ใช้แล้วครับ พรรคเพื่อไทยใช้จ าน าข้าว  
ทางพรรคประชาธิปัตย์ ใช้ประกันรายได้  รัฐบาลท่ีผ่ านมาใช้วิ ธี เพิ่ มรายได้ ให้พอดี 
กับท่ีเขาคิดว่าเขาน่าจะอยู่ได้ แล้วก็พอมีพอกิน เราไม่รู้ว่าจะเรียกอันนั้นว่าอะไร จ าน า 
ยุ้งฉางหรือ ท่านจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ ทุกคนเน้นไปท่ีเหตุการณ์เฉพาะหน้า ท่านบอกว่า 
เราไม่ได้ช่วยเหลือ อันนี้ไม่จริงนะครับ ผมไม่ทราบคุณลักษณ์ ธ.ก.ส. ยังอยู่ไหม รัฐมนตรี 
นั่งอยู่หรือเปล่า สารพัด ไม่ว่า ธ.ก.ส. ไม่ว่าเกษตร และทุกองค์กรต่างทุ่มเทไปท่ีคนจนท้ังสิ้น 
พยายามยกระดับราคาเขาขึ้นมาเท่าท่ีท าได้ในขณะนั้น  แต่ท่านก็ทราบราคาแค่นั้น 
มันไม่เพียงพอ ท่ีมีข่าวชาวนาฆ่าตัวตายท่ีจังหวัดนครปฐมมีใครดีใจบ้างไหม ทุกคน 
เสียใจหมด แต่มันเป็นสัจธรรมข้อหนึ่ ง ท่ีบอกว่าราคาสินค้ า ท่ี เราผลิตขึ้นมานั้ น 
ต่อให้เราช่วยเต็มที่แต่โครงสร้างท้ังระบบ ไม่ว่าปุ๋ย ไม่ว่าค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น ราคาทุกอย่าง
ไม่เอื้ออ านวยเขาเลย ท าไมต่างประเทศรู้จักใช้สินค้าข้าวจากเราไปท าสินค้านานาประเภท  
ท่ีมีมูลค่าสูง ท าไมเขารู้จักแปรรูปสินค้าให้ดี ท าไมเขารู้จักสนับสนุนให้เกษตรกรเขาค้าขาย
ผ่านอีคอมเมิร์ช (e-Commerce) ได้  สิ่ ง เหล่านี้ เราพยายามเรียนรู้จากประเทศอื่น 
และพยายามน าเข้ามาในประเทศไทยท่ีเราท าอยู่ท่ีผ่านมา ๔-๕ ปี สิ่งหนึ่งเลยท่ีเรามอง 
และเรากล้าท าลงไป คือเรารู้คนจนนี่จน สมัยก่อนเวลาท่ีเราจะช่วยเขา มันไปไม่ถึงเขา 
กระทรวงการคลังในขณะนั้นก็สร้างระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ขึ้นมา พร้อมเพย์ 
(PromptPay) มันมีประโยชน์ ๒ อย่างท่ียิ่งใหญ่มาก แต่ไม่เคยมีใครพูดเลยว่าส่ิงเหล่านี้มันดี  
   ข้อที่ ๑ มันลดต้นทุนในการทรานส์เฟอร์ (Transfer) เงินท้ังระบบ ปีหนึ่งไม่รู้
กี่หมื่นล้านบาท อันนั้นเราไม่ต้องพูดถึง  
   ข้ออ ๒ ก็คือว่าระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) มันสามารถท าให้ทุกอย่าง 
ไปถึงมือชาวบ้านได้ ร้านค้าย่อยได้ ท้ังระบบหนีภาษีท้ังนั้น ทุกคนไม่ยอมจ่ายภาษีกัน  
แต่พร้อมเพย์ (PromptPay) เมื่อไปถึงแล้วคุณแค่รูดการ์ด (Card) ทุกอย่างมันก็จะอยู่ใน 
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ระบบหมด สิ่งส าคัญก็คือว่าสวัสดิการประชารัฐท่ีท าขึ้นมา มันมาคู่กับพร้อมเพย์ (PromptPay) 
มาคู่กับอิ เล็กทรอนิกส์  ทรานส์เฟอร์ (Electronic transfer) เพราะว่าเราเรียนรู้จาก
ต่างประเทศว่าวิธีการนี้มันสามารถยิงเงินตรงไปสู่ท่ีท่ีต้องการได้ตรง ๆ เลย ไม่มีการท่ีว่า
ไอศกรีมมันละลายระหว่างทาง ท่านบอกว่าสวัสดิการประชารัฐเอื้อคนรวย ผมเรียนท่าน 
ตรง ๆ เลยนะครับ พวกเราหลายคนเติบโตมาจากครอบครัวท่ีจน เรารู้ว่าความจน 
มันแย่อย่างไร ถ้าไม่มีการศึกษารายได้ปีหนึ่ง ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี มันอยู่กันได้อย่างไร  
ไม่ต้องพูดถึงต่ ากว่าแสนบาท ถ้า ๓๐,๐๐๐ บาท มันแค่เท่าไร ๒,๐๐๐ บาท ท้ังครัวเรือน 
อยู่กันได้อย่างไร เพราะฉะนั้นบัตรสวัสดิการประชารัฐทีแรกเรียกบัตรคนจน ก็โดนกระแนะ 
กระแหน เราเรียกว่าบัตรสวัสดิการประชารัฐ เริ่มต้นท าไมถึงให้ เขาซื้อผ่านธงฟ้า  
เพราะขณะนั้นร้านค้ารายย่อยส่วนใหญ่ไม่มี เครื่องรูดการ์ด (Card) ไม่มีอีวอลเล็ท 
(e-Wallet) ไม่มีอะไรทั้งสิ้น แล้วเรากต็้องการให้ชาวนาและเกษตรกรซื้อของท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
สินค้าท่ีต้องใช้บริโภคประจ าวัน แล้ วเราก็มีการซัพพอร์ต (Support) เรื่องของแก๊ส  
เรื่องของค่าเดินทางเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่านอย่าลืมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ผมในอดีตเขาขี้ เหนียวมากนะ ไม่ใช่อยู่  ๆ เขาจะอนุมัติง่าย ๆ แต่มันเริ่มขึ้นมาดี  
แล้วก็พยายามจูงใจให้ร้านค้าย่อยมีเครื่องรูดการ์ด (Card) ---------------------------------------- 
 
                       - ๑๔๗/๑ 
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ฉะนั้นพอหลังจากนั้นเราก็เริ่มค้าขายผ่าน ซื้อขายผ่านร้านอื่น ร้านค้าย่อย จนกระท่ัง 
มีการให้เงินสดเพิ่มเติมในช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ดี ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้มีเจตนาแจกเงินเลย 
แต่เขาเหล่านั้นมีเงินปีหนึ่งแค่ ๓๐,๐๐๐ บาทเท่านั้นเอง เราต้องการประทังชีวิตของเขาให้ได้  
แต่สิ่งส าคัญนะครับท่าน พวกนี้ระยะสั้นท้ังนั้น อนาคตข้างหน้าคนแก่ก็เยอะ ระบบสวัสดิการ
ประเทศไทยก็ยังไม่มี แล้วท่านลองนึกดูสิว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น ฉะนั้นหน้าท่ีท่ีท ามาหลายปี  
ท่ีผ่านมาก็คือว่า จะท าอย่างไรท่ีจะวางรากฐานให้รับมือข้างหน้าได้ เอาเรื่องแรกก่อน  
เรื่องการส่งออก ท่านคิดหรือว่าส่งออกนี่หาตลาดใหม่ กระทรวงพาณิชย์เขาพยายามมา 
กี่ปีแล้วทุกช่องทาง เขาประชุมทุกปี ทุกคนมาถึงมีเป้า ทุกคนเจาะตลาดมา เขาพยายามมา
เต็มท่ี แต่ว่ามันไม่ได้ง่าย สมัยนี้มันแข่งกันสูงมาก ฉะนั้นการท่ีจะส่งออกได้ดี ทุกอย่างได้ดี 
สินค้าของเราต้องแข่งขันได้มีมูลค่าท่ีสู้เขาได้ ฉะนั้นถ้าคุณมีแต่อุตสาหกรรมเดิม ๔-๕ ตัว 
ยานยนต์ท้ังประเทศอย่างนี้ไปได้หรือ มันไม่ได้ สินค้าเกษตรท่ีต้องแปรรูปยกระดับมูลค่ามัน 
อันนี้คือหัวใจ จะท าอย่างไร อุตสาหกรรมอื่นซึ่งเราแข่งขันได้อนาคตข้างหน้า  เราถึงมี 
การประกาศอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ท่ีต้องการสร้างมันขึ้นมาส าหรับการส่งออกในอนาคต
ข้างหน้า  
  การท่องเท่ียว เราประกาศว่าท่องเท่ียวต่อจากนี้ไปเราส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เมืองรองเพราะอะไร เพราะการแก้ไขปัญหาความยากจนท่ีดีท่ีสุด ข้อท่ี ๑ คือว่าชุมชน
จะต้องเข้มแข็ง เกษตรกร ๑ คน มันจน อ่อนแอ แต่ถ้าเขารวมเป็นชุมชนได้เขาเข้มแข็ง  
เมื่อเขาเข้มแข็งได้ ท่านก็สามารถน าเทคโนโลยี เข้ าไปได้  เอาสิ่ ง ใหม่  ๆ เข้าไปได้ 
มันก็สามารถสร้างมูลค่าได้ ท่านก็รู้ว่าถ้าคนจนท่ัว ๆ ไปการเปลี่ยนแปลงท าได้ล าบาก ธ.ก.ส.  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขาก็เริ่มไปท่ีสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ (Smart farmer) สมาร์ท
ฟาร์มเมอร์ (Smart farmer) ไม่ใช่ว่าคนท่ีฉลาดนะ แต่มันคือลีดเดอร์ โอพิเนียน (Leader 
opinion) คือคนท่ีเป็นผู้น าในหมู่บ้านเหล่านั้น ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ กล้าเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะเกิดการกระจายไปสู่ลูกบ้าน ท้ังคอมมิวนิตี้ (Community)  
ท้ังสังคม ท้ังประเทศ นี่คือตัวท่ี ๒ ฉะนั้นเมื่อท่านจะพยายามปฏิรูปการเกษตรให้มันดีขึ้น  
เอาท่องเท่ียวเข้าไปถึงหมู่บ้าน คนจะไปเท่ียวได้มันต้องมีอะไร ต้องมีเส้นทางคมนาคม  
เราสร้างทางถนนให้รถ ๓๐-๔๐ ปี รถไฟไม่เคยมี มีอยู่แค่ ๒๕๐ กว่ากิโลเมตร กี่สิบปี  
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แต่รัฐบาลนี้ใช่หรือไม่ เมกะโปรเจกต์ (Megaproject) มันออกมา ออกมาอย่างน้อย ๆ รางคู่  
๗ เส้นทางแล้วอย่างน้อย จาก ๒๕๑ จะมีประมาณ ๔,๐๐๐ กิโลเมตรภายในเวลา ๕ ปี 
ไม่ใช่เท่านั้นนโยบายของเราก็คือว่า เอารถไฟไปท่ีเมืองรองด้วย ให้มันเกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างเมือง ๆ การท่องเท่ียวมันถึงจะไปถึง รถค่อยไป ถนนค่อยไปเชื่อมต่อเหมือน  
อย่างต่างประเทศเขา นี่คือสิ่งท่ีเกิดขึ้นใช่ไหม รถไฟฟ้าเคยเกิดไหม ตั้งแต่เกิด บีทีเอส (BTS) 
ขึ้นมากี่สิบปี นี่ออกมาแล้ว ๗ เส้นทางใช่ไหม แล้วเกิดอะไรขึ้นมาอีก อีอีซี (EEC) ผมเรียน
ท่านตั้ งแต่ตอนต้นแล้วว่า ถ้ าท่านไม่มี  อีอีซี  (EEC) ท่านจะเอาอะไรไปขายไปสู้กับ 
ประเทศเวียดนาม เขาบอกว่าเขามีเขตเศรษฐกิจพิเศษของเขาท่ีเด่น ๆ ๓ แห่ง มีท่ีโฮจิมินห์ 
ซิตี้ มีท่ีดานัง มีท่ีเมืองหลวงของเขา เรามีอะไร ค่าแรงแพงกว่าเขาครึ่งหนึ่ง ฉะนั้น อีอีซี 
(EEC) มันถึงเกิดขึ้นมา พยายามท าให้เป็นเบ้าหลอมของการน าเข้าส่งออกและเป็นแหล่งผลิต
สินค้าท่ีมีมูลค่า และให้มันเป็นฮับ (Hub) ของภูมิภาคอันนี้ โครงการก็เลยออก จริงอยู่
โครงการเหล่านี้มันก็ต้องอาศัยเงิน เราก็พยายามคิดว่า ๑. งบประมาณ จะเซฟ (Save) 
งบประมาณได้อย่างไร เซฟ (Save) การกู้ได้อย่างไร ก็ออกฟิวเจอร์ ฟันด์ (Future fund) 
ออกมา อินฟรา ฟันด์ (Infra fund) ออกมา มันก็ส าเร็จไปแล้ว ๑ โครงการ เซฟ (Save) 
เงินของรัฐบาลไปได้ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ดึงแค่โครงการเดียว เราเน้น พีพีพี (PPP) 
การร่วมลงทุนกับเอกชน เซฟ (Save) เงินรัฐบาลได้อีก อย่างโครงการรถไฟความเร็วสูง 
เชื่อมสามสนามบินท่ี อีอีซี (EEC) รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเลย เอกชนเขาต้องมาหาพวกเขามาสู้กัน 
ประมูลแข่งกัน เขาชนะ เขาต้องท าให้เมืองไทย ---------------------------------------------------- 
  

 - ๑๔๘/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                    อารีรัตน์ ๑๔๘/๑ 
 
สิ่งเหล่านี้นั้นจะบอกว่าเฉพาะแค่ ๓ จังหวัดได้ประโยชน์ได้อย่างไร เพราะเมื่อมี อีอีซี (EEC) แล้ว
อุตสาหกรรมใหม่ เราก็ เกิดขึ้น ท่ีนั่น  แต่ หลักการก็คือว่าเมื่อคุณเกิดอุตสาหกรรม 
ท่ีนั่นก็อย่าไปสร้างท าให้มลภาวะเป็นพิษ ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมด้วย ค่อยเป็นค่อยไป เริ่มต้น
อาจจะมีปัญหาในการสื่อความ มันก็ต้องใช้เวลา แต่อย่างน้อยท่ีสุดวันนี้ ๕ โครงการใหญ่  
คือแหลมฉบัง มาบตาพุด รถไฟ สนามบินอู่ตะเภา ๔ โครงการนี้มันเริ่มเดินหน้าแล้ว  
เหลือแค่ เอ็มอาร์โอ (MRO) หรือศูนย์ซ่อมท่ียังไม่ เดินหน้า ซึ่งจะต้องไปเร่งให้มันดีขึ้น  
ฉะนั้น อีอีซี (EEC) มันต้องเกิด เพราะว่าสร้างจุดขายใหม่ให้ประเทศไทย สร้างแรงดึงดูดให้กับ 
ประเทศไทย ก็เพราะสิ่งเหล่านี้ ท่านบอกว่าสร้างเยอะแยะ สมัยก่อนไม่ได้สร้าง สมัย ๔-๕ ปีก่อน 
ท่ีรัฐบาลนี้จะเข้ามาตัวหนี้ต่อ จีดีพี (GDP) เท่าไร ครั้งนี้ล่าสุดอยู่ท่ีแค่ ๔๒ เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ 
สูงกว่าในอดีตเลย ค าตอบมันอยู่ท่ีว่าท่ีกู้มาลงทุนอะไรจริงจัง สร้างรายได้ในอนาคตได้หรือไม่ 
ถ้าสร้างได้ จีดีพี (GDP) โตขึ้นมามันก็สามารถรองรับขึ้นมาได้ สิ่งเหล่านี้ตัวเลขอินดิเคเตอร์ 
(Indicator) ท่ีสากลเขายอมรับ เราดีขึ้นทุกตัว ท่านบอกเละเทะทุกตัว ผมก็เลยต้อง 
ขออนุญาตพูดเห็นต่างนะครับ ซึ่งเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยท่านก็พูดของท่านได้  
ผมก็พูดของผม แล้วก็หวังว่าถ้ามีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นมากขึ้น เราก็จะเข้าใจกัน 
มากขึ้น ร่วมมือกันมากขึ้น ดังนั้นทุกโครงการท่ีออกมาเราพยายามท าเพื่อปูรากฐาน อนาคต
ข้างหน้าอยู่ท่ีดิจิทัลเดี๋ยวนี้คนในชนบทท่ีเมืองจีนค้าขายออนไลน์ (Online) อินเทอร์เน็ต 
มันไปสู่เรื่องสมาร์ตซิตี้ (Smart city) การศึกษา สาธารณสุข มันผ่าน ไอโอที (IOT) ผ่าน
อินเทอร์เน็ตท้ังสิ้น แล้วเราล่ะ ท่ีท่านบอกว่าความเหลื่อมล้ ามันสูงมาก ผมจะบอก 
ให้ท่านรู้เลยว่า ถ้าเราไม่ไปสู่ดิจิทัล ไม่แก้มันตอนนี้ มันจะมากขึ้นกว่านี้อีก เพราะว่าคนท่ีเขา
พอไปไหว เขาส่งลูกไปต่างประเทศ เขาเข้าโรงเรียนดี ๆ ความท่ีมันถ่างสังคมออกไปอย่างนี้
เราไม่สามารถให้มันเกิดขึ้นได้มากไปกว่านี้แล้ว ท่านยกอินเดกซ์ ( Index) ขึ้นมา ซีเอส  
อินเดกซ์ (CS Index) ไม่มีใครเขาใช้กันหรอกครับท่าน เขาใช้จีเนียส เอฟฟิเชียน (Genius 
Efficient) โคเอฟฟิเชียน (Coefficient) ซึ่ ง ท้ังเวิลด์แบงก์  (World Bank)  ท้ังสมาร์ต 
(Smart) ท าท้ังนั้น ตัวเลขจริงคืออะไร ล่าสุดตัวจีเนียส เอฟฟิเชียน (Genius efficient) 
ของเราอยู่ท่ีประมาณ ๐.๓ หรือ ๐.๖ ใกล้เคียงกับประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๐.๔ ยิ่งเข้าใกล้ ๑ แปลว่ายิ่งเหลื่อมล้ ามากขึ้น แต่ผมไม่ได้มาโทษว่า เอฟฟิเชียน (Efficient)  
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อะไรก็แล้วแต่ ปัญหาคือว่าเราพูดถึงบอตทอมไลน์ (Bottom Line) มัน พื้นฐานมัน เกษตรกรมีเยอะ 
แต่เขาจน สินค้าเราแข่งไม่ได้ ไม่มีมูลค่า กฎหมาย กฎระเบียบของเรายังค่อนข้างอืด ล้าสมัย 
ถึงแม้เราจะพยายามแก้ไขไปเยอะแล้ว เรื่องการลงทุนก็พยายามสร้างสิ่งจูงใจลงทุนใหม่ ๆ 
ท่านบอกว่าลงทุนไม่ดี ตัวเลขมันออกมา ปีแรกท่ีเข้ามานี่มีเงินเข้ามา ขอแอปพลาย (Apply) 
ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท วันนี้ล่าสุดประมาณ ๘๘๐,๐๐๐ ล้านบาท มูลค่า ๔-๕ ปีท่ีผ่านมา
เกือบ ๓๓ ล้านล้านบาท ตัวเลข บีโอไอ (BOI) ท่านยืนยันกับ บีโอไอ (BOI) ได้เลย ท่ีส าคัญ 
ก็คือว่าท่ีมาลงทุนใน อีอีซี (EEC) มันเยอะมาก ฉะนั้น อีอีซี (EEC) เป็นตัวผลพวงซึ่งช่วยให้
เราดึงดูดนักลงทุนได้ จังหวะเวลานี้ไม่มีใครพูดถึงเลยคือเรื่องต่างประเทศ ท่ีผ่านมา ๔-๕ ปีนี้
เราให้ความส าคัญเรื่องนี้สูงมาก ทุกคนในคณะรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การต่างประเทศเดินทางเป็นว่าเล่น ท่านก็รู้ ประเทศจีนพลังมหาศาลท่ีลงมา ประเทศจีน 
ลงมาเขาต้องการใช้ เบลต์ แอนด์ โรด (Belt and Road) ใช่หรือไม่ครับ ท่านก็ทราบดี 
และขณะนี้เขาต้องการเอาเบลต์ แอนด์ โรด (Belt and Road) ลงใต้ เพราะมันจะเห็นผล
มากท่ีสุด ลงมาอาเซียน (ASEAN) ก็เพราะดัชนีเศรษฐกิจท่ีมันดีขึ้น ๆ นี่ละ ความสงบ 
ท่ีเรามีนี่ละท่ีท าให้ประเทศจีนเลือกเราเป็นศูนย์กลาง เขาใช้  จีบีเอ (GBA) มีฮ่องกง มาเก๊า 
แล้วก็กวางตุ้งเป็นหัวหอกในการน าเงินลงทุนมาทางอาเซียน (ASEAN) เขาจะเลี้ยวซ้าย 
ไปประเทศเวียดนามก็ได้ เลี้ยวขวาไปประเทศพม่าก็ได้ ตรงมาท่ีประเทศไทยก็ได้ หรือจะลง
ไปท่ีประเทศอินโดนีเซียก็ได้ แต่ท าไมเขาประชุมกันท่ีปักกิ่ง ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน  
จะขอลงทุนในเมืองไทยเป็นแห่งแรก ไปท่ี อีอีซี (EEC) ระบุเลยนะครับ อีอีซี (EEC) นี่คือโอกาส
ท่ีเราสร้างขึ้นมาใช่ไหม แล้วถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเขาจะมาหรือไม่ ท าไมเราเป็นประธาน
แอ็กเมกส์ (ACMECS) ซีแอลเอ็มวี (CLMV) ท าไมเราเป็นคนท่ีสามารถสร้างมาสเตอร์แพลน 
(Master plan) ร่วมได้ --------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๙/๑ 
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ขณะนี้เราพยายามจูงใจให้ประเทศจีนมาใช้เราเป็นฐานในการเจาะเข้าไปใน ซีแอลเอ็มวีที 
(CLMVT) มันมีโอกาสท้ังนั้นอยู่ท่ีว่าเราสามารถสร้างสทอรี (Story) ของเราได้ไหมให้เขา 
เชื่อใจเรา เราเป็นประธานอาเซียน (ASEAN) ทุกคนบอกว่าเราคือเพชรของอาเซียน 
(ASEAN) เราคือหัวใจของซีแอลเอ็มวี (CLMV) ตอนท่ีประเทศไทยมีปัญหาประมาณ  
๖-๗ ปีท่ีแล้ว ผู้น าบางประเทศ ผมพูดได้เลยว่าท่านฮุนเซนบอกว่า โฮลด์ (Hold) มากกับ
เมืองไทย ถ้าเมืองไทยแก้ปัญหาไม่ได้ อาเซียน (ASEAN) จะมีปัญหาใหญ่เลย เพราะเราคือ
ศูนย์กลางของอาเซียน (ASEAN) นี่คือความพยายามท้ังหมด และถ้าท่านบอกว่าไม่ดี ท าไม
เวิลด์แบงก์ (World Bank) ออกรีพอร์ต (Report) เดือนเมษายน ยกย่องให้ประเทศไทย 
เป็นตัวอย่างของการพัฒนาจากประเทศด้อยพัฒนาขึ้นมาสู่ถึงระดับนี้ แต่เขาเตือนเราว่า 
เราต้องปฏิรูป ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปคน ปฏิรูปทุกอย่างท่ีมันยังเป็นอุปสรรคอยู่ 
นี่ละผมถึงบอกว่าเราต้องเน้นเรื่องการปฏิรูป เราไม่ดีจริง  ไอเอ็มดี ( IMD) ยกระดับ
ความสามารถเราทีเดียว ๕ อันดับ จาก ๓๐ มาอยู่ท่ี ๒๕ ได้อย่างไร ถ้าเราไม่พยายาม 
ลดขั้นตอนในการด าเนินธุรกิจท่ีมันเป็นขวากหนาม อีส ออฟ ดูอิ้ง บิสซิเนส อินเดกซ์  
(Ease of doing business index) ของเวิลด์แบงก์ (World Bank) ท าไมให้เราขึ้นมาดี
ขนาดอย่างนั้น ถ้าเราไม่ดีขนาดส่งออกถดถอยอย่างนี้ฟิทช์  เรทติ้ งส์  (Fits rating)  
เมื่อไม่กี่วันมานี้ อัปเกรด (Upgrade) เมืองไทยจาก สเตย์โลว์ (Stay low) ไปสู่โพสิทีฟ 
(Positive) เพราะเขามองว่า ประเทศไทยตอนนี้  ๑. ตลาดหุ้นของคุณใหญ่เป็นท่ี ๒  
ในอาเซียน (ASEAN) แต่เป็นตลาดหุ้นท่ีแข็งแรงมาก ๆ จ่ายปันผลดี การเมืองนิ่ง กลายเป็น
เซฟเฮเว่น (Safe Haven) ของนักลงทุนต่างประเทศ ท่ีส าคัญมีเทรดดิ้ง วอลลุม (Trading 
volume) มีการเรสฟันด์ (Raise fund) จากตลาดหุ้นไทยสูงท่ีสุด ใครอยากลงทุนในอาเซียน 
(ASEAN) ใน ซีแอลเอ็มวี (CLMV) ซื้อหุ้นไทยท่ีมีกระดานพิเศษส าหรับคนท่ีไปลงทุนใน 
ซีแอลเอ็มวี (CLMV) แล้วอย่างนี้ ท่านยังบอกอีกหรือว่าใน ๕ ปีท่ีผ่านมา ไม่ได้ท าอะไร  
เราวางพื้นฐานให้ท่านหมดแล้ว ไม่ว่าคมนาคม ไม่ว่าดิจิทัล อินเทอร์เน็ตหมู่บ้านครบถ้วน 
เหลืออย่างเดียวคือต่อยอดว่าจะเอาไปใช้ในการศึกษาได้อย่างไร สาธารณสุขได้อย่างไร  
ไม่ได้มีไว้ส าหรับเล่นไลน์ (Line) บอกอย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้ก็เพราะว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้น
อน า คต ยั ง อี ก ย า ว  แ ล้ ว ต่ า ง ป ร ะ เท ศ เ ข า เ ฝ้ า ม อ ง เ ร า อยู่  เ ร า เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง 
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ท่ีเขามองว่าเรามีศักยภาพสูงมาก ๆ ไม่ว่าประเทศจีน ไม่ว่าประเทศญี่ปุ่น เมื่อสักครู่นี้ 
ท่านรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์พูด เรื่องอาร์เซ็ป (RCEP) ไม่ว่าอาร์เซ็ป (RCEP) ไม่ว่า 
อินโดแปซิฟิก  ( Indo-Pacific) ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่  มันต้องผ่านประเทศไทยท้ังนั้น  
อาร์เซ็ป (RCEP) ไม่ใช่แนวความคิดใหม่เลย มันก็คืออาเซียน +๖ (ASEAN+6) ตั้งแต่ 
๑๕ ปี ท่ีแล้ ว  แต่ วันนี้ ยั ง เจรจา ไม่จบ เพราะแต่ละประเทศมันขวางซึ่ งกันและกัน  
แต่ เราจะต้ องพยายามท าให้ จบ รั ฐมนตรี ดอน รู้ เ รื่ อ งนี้ อ ยู่ แ ล้ ว  ท่ี ส า คัญคื อตั ว 
ซีพี ทีพีพี  (CPTPP)  ต่ างหากท่ีประเทศญี่ปุ่น เป็นหัวหอก ถ้ า เราไม่ เดินการลงทุน 
มันย้ายฐานแน่นอน ซึ่ ง เรื่องนี้ เป็นสิ่ ง ท่ีท้าทายสูงมาก ๆ ทีเดียว ท้ังหมดท่ีพูดมานี้ 
ผมไม่ได้มี เจตนาท่ีจะคุยโม้โอ้อวดนะครับ ทุกอย่างประวัติศาสตร์มันตัดสินท้ังนั้น  
ถ้ามันเป็นสิ่งท่ีดี มันจะอยู่แล้วก็ยั่งยืน โอทอป (OTOP) เกิดขึ้นเมื่อไร ใครท า เดี๋ยวนี้ 
เป็นอย่างไร แต่ยังไม่ถึง  ต้องไปอีก ต้องช่วยกันท า เมกะโปรเจกต์ (Megaproject)  
เดินแล้ว สนามบินก าลังพัฒนา ทุกอย่างมันเป็นจุดท่ีจะดีก็ได้ ไม่ดีก็ได้ ฉะนั้นเราหวัง 
อย่างยิ่งว่าการท างานของรัฐบาลกับสภาจะร่วมกันได้ หลายท่านเลยผมจะบอกให้ว่า  
เมื่อสักครู่ท่านบอกว่า คนไม่แน่ใจว่ารัฐบาลท าได้หรือไม่ ------------------------------------------ 
 

     - ๑๕๐/๑ 
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ผมเจอนักลงทุนทุกวัน เขาถามค าเดียว นโยบายเปลี่ยนหรือไม่ รัฐบาลผสมท างานร่วมกัน 
ได้หรือไม่ ผมก็ถามเขาว่าพวกคุณไม่เคยเห็นเมืองไทยมีรัฐบาลผสมหรือ จริง ๆ เรามีรัฐบาล 
ผสมมาตลอด แล้วก็มีกลไกของมันอยู่ มี ครม. เศรษฐกิจ ซึ่งผมแนะน ากับท่านนายกรัฐมนตรี
ไปแล้วว่าควรจะมี ครม. เศรษฐกิจ เพื่อทุกคนต้องมานั่งหารือกันแล้วไปในทางเดียวกัน ขอให้
มั่นใจ ขออย่างเดียวคือว่าขอให้ไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับ พวกผมเป็นรองนายกรัฐมนตรี 
ก็ต้องก ากับกระทรวง ก็จะพยายามก ากับให้มันมีความโปร่งใส ให้มันเดินไปสู่ทิศทาง 
ท่ีถูกต้อง ฉะนั้นผมจะพูดประโยคเดียวครับว่า นาทีนี้จุดพลิกผันมันส าคัญมาก ถ้าเราผ่าน  
พีเรียด (Period) นี้ไปซึ่งเป็นจุดท่ีเราอยู่สูงท่ีสุดแล้ว ถ้าเราพลาดจุดนี้ไปท่านรู้ใช่ไหมครับว่า
รถยนต์โตโยต้าไปผลิต อีวี (EV) ท่ีประเทศอินโดนีเซีย ผมไปประเทศญี่ปุ่นครั้งล่าสุด สินค้า
ไฮเทค (Hitech) มาก ๆ เครื่องมือแพทย์มันไปท่ีไหน ไปท่ีประเทศเวียดนาม สินค้า 
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ นี่ละอยู่ท่ีเมืองไทย เพราะว่าเรายังไม่สามารถฝ่าด่าน ในการปฏิรูปนี้ได้  
ผมก็หวังอย่างยิ่ งว่าถ้า ๓-๔ ปีข้างหน้า ถ้าเราร่วมมือกันได้มันก็จะไปได้ดีนะครับ  
ผมจะพูดแค่นี้ว่าเราทุกคนถือเป็นโชคดีท่ีได้มาร่วมวันนี้ ผมอายุ ๖๖ ปี จะ ๖๗ ปีแล้ว  
ผมไม่ได้อยากจะอยู่ต่อนะครับท่าน แต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีโอกาสอยู่ตรงนี้ มีกี่คนท่ีมีโอกาสรับใช้
ประเทศชาติในช่วงอย่างนี้ ผมเป็นมาแล้วรอบหนึ่ง ๒ รอบ ครั้งนี้ถ้าเรายังมีโอกาสท าให้กับ
บ้านเมืองได้มันก็น่าจะท าร่วมกัน เมื่อเช้านี้สิ่งท่ีผมดีใจผมฟังมาท้ังวัน ผมเห็นนักการเมือง 
รุ่นใหม่หลายคนทีเดียวมันเป็นความหวังของประเทศไทยนะ ครั้งหนึ่งท่ีผมเริ่มเข้าสู่การเมือง 
เมื่ออายุได้ ๔๗ ปี เหตุผลหนึ่งก็คือว่า เราต้องการเข้ามาเป็นตัวอย่างของคนท่ีพร้อม 
และเข้ามา ไม่ได้เข้ามาแสวงหาแต่เข้ามาท างาน ถ้าเราเข้ามาแล้วไม่สามารถท างานได้  
รุ่นใหม่มันก็ไม่อยากจะเข้ามา แล้วเมื่อนั้นการเมืองเราก็จะเละเทะ บ้านเมืองไปไม่ได้หรอกครับ 
ถ้ามันเป็นอย่างนั้น ก็ขออนุญาตนะครับ ผมใช้เวลามากเกินไปสักนิดหนึ่งต้องขออภัย  
แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับท่านประธาน ขอบคุณครับ   
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับท่านรองนายกรัฐมนตรี 
ผมรายงานพวกเรานะครับ เพื่อจะได้รู้ตัวว่าเวลาเหลืออยู่เท่าไร เพราะว่ามีรายชื่อท่ีเสนอ 
เข้ามานะครับ ของพรรคร่วมฝ่ายค้านขณะนี้เสนอมาท้ังหมด ๓๐ ท่าน ได้อภิปรายไปแล้ว 
๑๐ ท่าน เหลืออยู่ ๒๐ ท่าน คงมีเพิ่มอีกนะครับ พรรคร่วมรัฐบาลเสนอมาแล้วท้ังหมด  



 ๓๕๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศิริพร ๑๕๐/๒ 
 
๑๗ ท่าน ได้อภิปรายไปแล้ว ๖ ท่าน วุฒิสมาชิกเสนอมาขณะนี้ ๑๙ ท่าน อภิปรายไปแล้ว  
๔ ท่าน เวลาท่ีเหลือเราต้องบริหารกันเอง เพราะว่าเราตกลงกันเองนะครับ ผมไม่ได้เป็นผู้ไป
สั่งให้ใครได้เท่าไร แต่ว่าเป็นผู้ควบคุมเสียงท้ัง ๓ ฝ่ายหารือกันแล้วแจ้งให้ผมทราบ 
เพราะฉะนั้นขณะนี้เวลาท่ีเหลืออยู่ไม่คิดท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดเมื่อสักครู่นี้นะครับ 
ของรัฐบาลเหลืออยู่ประมาณ ๓ ชั่วโมง ถ้าคิดท่านสมคิดไปด้วยนี่เหลือ ๒ ชั่วโมงกว่า 
เพราะฉะนั้นเผื่อรัฐมนตรีคนอื่นท่ียังไม่ได้ชี้แจงด้วยครับ พรรคร่วมรัฐบาลเหลือเวลาอยู่
ประมาณ ๓.๓๒ ชั่วโมง พรรคร่วมฝ่ายค้านเหลือเวลาอยู่ ๙ ชั่วโมงนะครับ เพราะว่าได้เวลาไว้ 
๑๓.๓๐ ชั่วโมง ก็เรียนพวกเราเพื่อได้เตรียมตัวเราจะได้ไม่ทะเลาะกันตอนปลายอีกครั้งหนึ่ง 
เพราะว่าถ้าผู้ใดพูดกินเวลาเพื่อนมากเพื่อนท่ีอยู่ล าดับหลังไม่ได้พูดมีปัญหา เราจะประชุมกัน
คืนนี้ผมจะท าหน้าท่ีจนจบคืนนี้นะครับ แล้วก็พรุ่งนี้เช้าผมต้องไปเป็นกรรมการสรรหา 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ก็จะให้ ท่านประธานวุฒิสภาท าหน้า ท่ี ในช่วงแรกก่อน  
เสร็จประชุมแล้วผมจะรีบกลับมา อันนี้ขอพวกเราร่วมมือกันนะครับเพื่อให้การประชุม  
ได้ผ่านไปโดยเรียบร้อย ผมได้กราบเรียนไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วว่าเป็นโอกาสแรกท่ีฝ่ายอ านาจ
อธิปไตย ฝ่ายนิติบัญญัติคือพวกเราท่ีอยู่ในสภานี้ท างานร่วมกับอ านาจฝ่ายบริหาร ๒ อ านาจ
อธิปไตยใน ๓ อ านาจอยู่ในท่ีนี้นะครับ ประชาชนหวังพวกเรา และเราก็คือความหวัง 
ส่วนหนึ่งของบ้านเมือง เราไม่ใช่ท้ังหมดของบ้านเมือง แต่เป็นส่วนหนึ่ งท่ีจะท าให้บ้านเมือง 
ไปในทิศทางท่ีดีหรือร้ายได้  เพราะฉะนั้นก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันท่ีจะต้องให้ 
ความร่วมมือร่วมกัน แต่ผมใช้สิทธิสมาชิกขอท าความเข้าใจ เพราะเชื่อว่าจะมีปัญหาต่อไป --- 
 

- ๑๕๑/๑ 
 
 
 
 
 



 ๓๖๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                       น าพร ๑๕๑/๑ 
 
คือตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๘ นั้นสมาชิกสามารถท่ีจะซักถามอภิปรายท้ังทางสนับสนุน 
และคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบาย และความสามารถท่ีจะบริหารราชการ
แผ่นดินให้ส าเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติ
และวิธีการท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ประเด็นก็คืออภิปรายเรื่องตัวบุคคล  
ซึ่งผมเรียนไว้แล้วว่าอนุญาตด้วยเหตุผลว่าเป็นเรื่องท่ีสามารถจะบริหารราชการแผ่นดิน
ส าเร็จตามนโยบายได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วย เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกก็มีสิทธิ
อภิปรายในส่วนนี้เพื่อเป็นเหตุผล แต่ไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ ไม่ใช่เราหยิบเรื่อง 
ท่ีเป็นอดีตของผู้ท่ีบริหารมาพูดท้ังหมด เพียงแต่เป็นเชื้อว่าเราเห็นว่าจะไม่สามารถบริหาร
ราชการแผ่นดินได้ หรือได้ด้วยเหตุผลอันเกิดจากอดีตท่ีเคยท ามาอย่างไรด้วย อันนี้ขอให้
เข้าใจอย่างท่ีเราท ามาเมื่อตอนเช้านะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ แล้วก็เพื่อนสมาชิก
ได้เข้าใจถึงความหมายของข้อบังคับ ข้อ ๑๐๘ แล้ว ผมคิดว่าเราก็สามารถผ่านการอภิปราย
ไปได้เป็นปกตินะครับ รายชื่อของผู้ท่ีจะอภิปรายนั้นผมได้เรียนแล้วว่าเนื่องจากมีผู้เสนอ 
เข้ามาไม่เท่ากันนะครับ แล้วเวลาเราก็ต่างกันมาก เพราะฉะนั้นเดิมท่านประธานวุฒิสภา 
ผมว่าต่อไปจะเป็นท่านเสรี แต่ผมขออนุญาตท่านเสรีนะครับ ผมขอเคลียร์ (Clear)  
ให้กลุ่มท่ีมีจ านวนสมาชิกมาก คือกลุ่มพรรคร่วมฝ่ายค้าน ๒ ท่านนะครับ นายประเสริฐ 
จันทรรวงทอง และนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ในนี้ก าหนดเวลาไว้ท่านละ ๑๐ นาที  
และ ๘ นาที ไม่นานครับ แล้วหลังจากนั้น ผมจะขออนุญาตให้ท่านเสรีนะครับ ขอไป
ตามล าดับอย่างนี้ครับ เพื่อเคลียร์ (Clear) ให้จ านวนสมาชิกท่ีมีมากได้พูดไปก่อน ขอเชิญ
ท่านประเสริฐ จันทรรวงทอง ครับ  
  นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครราชสีมา)  :  
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ กระผม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ท่านประธานครับ ผมมีเวลา  
๑๐ นาที จะขออนุญาตท่านประธานได้เข้าสู่เนื้อหาการอภิปรายนโยบายของรัฐบาล 
ในส่วนนโยบายหลกัและนโยบายเร่งด่วนใน ๔ ประเด็น ดังต่อไปนี้  
 
  



 ๓๖๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                       น าพร ๑๕๑/๒ 
 
  ท่านประธานครับ เรื่องแรก การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจาย 
ความเจริญสู่ภูมิภาค ซึ่งเป็นนโยบายหลักด้านท่ี ๖ ในเรื่องนี้รัฐบาลเองได้อ้างว่าจะลด 
เรื่องความเหลื่อมล้ า ลดการกระจุกตัวของประชากร และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคต่าง ๆ 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ แต่เมื่อมาดูโครงการท่ีรัฐบาลได้น าเสนอ ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ 
กลับท าในสิ่งท่ีตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง ผมขออนุญาตได้กล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ อีอีซี (EEC) ท่านประธานท่ีเคารพครับ รัฐบาลได้ทุ่มเท 
ความเจริญในพื้นท่ีท่ีมีความเจริญอยู่แล้วเข้าไปสู่พื้นท่ีเศรษฐกิจ ๓ จังหวัด คือจังหวัดชลบุรี 
จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเขตท่ีมีการลงทุนอุตสาหกรรมปริ มาณท่ีสูง  
เป็นเม็ดเงินท่ีไม่น้อยกว่า ๑ ล้านล้านบาท ผมฟังท่านรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเมื่อสักครู่
บอกว่าจะมีการลงทุนท่ียื่นขอ บีโอไอ (BOI) แล้วประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ แต่เม็ดเงินจริง ๆ ท่ีจะไปลงทุนนี่ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าเขาจะ
มาลงทุนจริงเท่าไร เขาขอ บีโอไอ (BOI) เพื่อรับสิทธิต่าง ๆ ในการได้สิทธิประโยชน์ในการ
ลงทุน อีกท้ังพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับสาระส าคัญของ อีอีซี (EEC) นั้น ผมเรียน 
ท่านประธานด้วยความเคารพว่า ได้ดูสาระส าคัญแล้วเห็นว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้เป็น พ.ร.บ.  
ท่ีเสียเปรียบชาวต่างชาติและนักลงทุนต่างชาติหลายอย่าง ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
เสียเปรียบอย่างไร เสียเปรียบจนมีนักวิชาการหลายคนบอกว่า พ.ร.บ. อีอีซี  (EEC) นี้ 
เป็น พ.ร.บ. ขายชาติ ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖๒   
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เริ่มจากเรื่องแรก นักลงทุนต่างชาติสามารถเป็นกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ในคอนโดมิเนียม ในบ้าน
อยู่อาศัยได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  เรื่องท่ี ๒ นักลงทุนต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นลูกเมีย พ่อแม่ได้รับ
สิทธิในการยกเว้นภาษีอากรถ้ามาลงทุนในเขตอุตสาหกรรม อีอีซี (EEC) ซึ่งคนไทยเอง 
เวลาไปลงทุนในเขตอุตสาหกรรมอื่นในต่างประเทศไม่เคยได้รับสิทธินี้แต่อย่างใด   เรื่องท่ี ๓ 
เรื่องเงินตราต่างประเทศ ท่านประธานครับ เงินตราต่างประเทศเอาเงินดอลลาร์มาใช้ใน 
อีอีซี (EEC) ได้ เรื่องนี้ผมมีความเสียใจครับท่านประธาน การใช้เงินสกุลใดของประเทศใด 
ในประเทศนั้น ผมถือว่าเป็นเกียรติยศและเป็นศักดิ์ศรี ท่ีส าคัญของพี่น้องประชาชน 
ในเขตเศรษฐกิจนั้น ๆ เขตประเทศนั้น ๆ เรื่องคนต่างชาติเช่าท่ีดินได้ ๙๙ ปี คนไทยเอง 
เช่าได้ ๓๐ ปี เกษตรกรบ้านผมจะเช่าท่ีดินปลูกมัน ปลูกข้าวโพด เช่าได้ไม่เกินปีหรือ ๓ ปี  
แต่ชาวต่ างชาติ เช่าได้ถึ ง  ๙๙ ปี  ท่านประธานครับ ผมมี เวลาน้อย เพราะฉะนั้น
พระราชบัญญัติ  อีอีซี  (EEC)  นั้น ผมอยากกราบเรียนรัฐบาลว่าน่าจะมีการแก้ ไข 
ลดสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษบางอย่างลง ดู เหมือนว่ารัฐบาลจะให้สิทธิคนต่า งชาติ 
มากเกินไป นอกจากนั้นนโยบายในหน้า ๑๗ รัฐบาลบอกจะส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคเหนือ ภาคอีสาน ท่านท าจริ งหรือไม่ครับ ท่านเขียน 
เพื่อ ให้นโยบายมีความสวยหรู โก้ งดงามเพียงเ ท่านั้นหรือเปล่า  นอกจากนั้นแล้ว 
ท่านบอกว่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน วันนี้แนวเศรษฐกิจชายแดน ๕ แห่ง  
ไม่ว่าจะเป็นด่านแม่สอด จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร และอีกหลายจังหวัด วันนี้ไม่มีใคร
เหลียวแล เศรษฐกิจท่ีท่านบอกวันนี้ ท่ีดินสมัยก่อนไร่ละล้านบาท จังหวัดตากไปถึง  
๑๐-๒๐ ล้านบาท วันนี้ซบเซา รัฐบาลปล่อยให้การพัฒนาเหล่านั้นขาดชะงักลง ผมกลัว อีอีซี 
(EEC) จะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ ด้วยความเป็นห่วง  
  เรื่องท่ี ๒ เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขอบคุณนะครับ โครงสร้าง
พื้นฐานเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยท่ีรัฐบาลนี้ก็ได้ลอกเลียนหลายอย่างได้เอามา 
ใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ไม่ว่านะครับอะไรท่ีเป็นความเจริญ  
อะไรท่ีเป็นประโยชน์ของประเทศชาติพรรคเพื่อไทยยินดี  เพราะว่าพรรคเพื่อไทย 
เป็นคนเสนอพระราชบัญญัติโครงสร้างพื้นฐาน ๒ ล้านล้านบาทในขณะนั้น แล้วท่านก็ได้ 
เอามาท าตามอย่างหลายอย่าง  
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  เรื่องท่ี ๓ ท่านประธานครับ การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงการราชการและการเมือง นักการเมือง ในเรื่องนี้ท่านได้ให้ความส าคัญเป็นพิเศษ  
ไม่ว่าจะเป็นเขียนในนโยบายหลัก ไม่ว่าจะเขียนในนโยบายเร่งด่วน ผมมีเรื่องฝาก  
ท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี เรื่องโครงการทุจริตโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 
(Futsal) ท่ีจังหวัดนครราชสีมา ท่านประธานท่ีเคารพครับ แหล่งข่าวจากสื่อได้ชี้แจงบอกว่า  
มีนักการเมือง ๓ ราย ได้ถูก ป.ป.ช.ชี้มูล แล้วก็ เป็นนักการเมืองท่ีสนับสนุนท่าน
นายกรัฐมนตรีให้เป็นนายกรัฐมนตรี ผมฝากท่านนายกรัฐมนตรีได้ดูแลเรื่องนี้ เพราะว่า
โครงการนี้โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาในเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต ๒ ๕๘ โรงนี้ งบประมาณ
การก่อสร้างสนามฟุตซอล (Futsal) ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สนามไม่ได้มาตรฐานใช้การไม่ได้ 
เด็กนักเรียนถูกโกงงบประมาณ ท่านประธานครับ หวังว่าท่านประธานคงจะไม่อยากให้ 
เรื่องนี้เกิดขึ้นในอนาคตซ้ าแล้วซ้ าอีก และท่านก็ให้ความส าคัญเป็นนโยบายหนึ่งในนโยบายหลัก 
เขียนในนโยบายเร่งด่วน เขียนในนโยบายท่ีต้องท า 
       

         - ๑๕๓/๑ 
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  เรื่องสุดท้ายท่านประธานท่ีเคารพครับ การฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในหน้า ท่ี  ๒๕ ของนโยบาย ท่านบอกว่าการฟื้นฟูนั้นจะสร้างความ เจริญเติบโต 
อย่างยั่งยืนเพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง ในเรื่องนี้ 
จะให้เชื่อท่านได้อย่างไรครับ จะให้เชื่อท่านได้อย่างไร เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันท่ีผ่านมา  
ต้องขออนุญาต ท่านรองนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เดินทางไปท่ีอ าเภอวังน้ าเขียว เพื่อไปสัมมนา
ของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งไม่บอกก็รู้ว่าเป็นพรรคพลังประชารัฐ ท่านประธานครับ  
ท่ีจัดสัมมนานั้นมี เยอะแยะ เขาใหญ่ก็จัดได้  จะไปเหนือไป ใต้ ได้ ท้ังนั้น ท าไมครับ 
ท่านประธาน ท าไมต้องไปจัดในสถานท่ีท่ีเป็นข้อพิพาททางด้านกฎหมาย ในเรื่องนี้เอง 
มีหลายคนออกมาแก้เกี้ยวบอกว่า ต้องการจุดประเด็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน ผมเรียนด้วยความเคารพว่า อย่าเอาพี่น้องเป็นตัวประกันแต่นายทุนได้ประโยชน์ 
อย่าท าตัวสงสารคนจน แต่นับถือคนรวย ผมจ าค าพูดท่านประธานได้ดี ท่านประธาน 
ได้เคยพูดค าหนึ่งบอกว่า เราไม่อาจท าให้ทุกคนร่ ารวยเหมือนกันได้ แต่เราสามารถ 
ท าให้ ทุกคนอยู่ ใต้กฎหมายอันเดียวกันได้  ผมจ าได้ดี ท่านประธานครับ สิ่ งเหล่านี้ 
ผมกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีบอกว่า ท่านต้องด าเนินการเรื่องนี้ 
อย่างเฉียบขาด เพราะเราอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกัน ท่านประธานท่ีเคารพ หากนโยบาย
ท่ีได้แถลงต่อรัฐสภาของคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ เป็นนโยบายท่ีไม่สามารถปฏิบัติ ได้ 
ท่านต้องแสดงความรับผิดชอบ กระผมในฐานะฝ่ายค้านจะได้ท าการตรวจสอบการท างาน
ของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดต่อไป ขอขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณมากครับ ต่อไป นายชูวิทย์ 
พิทักษ์พรพัลลภ ครับ 
  นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุบลราชธานี)  :  
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคเพื่อไทย จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะสมาชิกรัฐสภา จากค าแถลงนโยบายของ  
ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อสภาในวันนี้ กระผมทราบถึง 
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ท่ีรัฐบาลชุดท่ีแล้วและรัฐบาลชุดปัจจุบันจะด าเนินการ
เพื่อพฒันาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ฟังดูแล้วก็ดีนะครับ  
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แต่ผมคิดว่าท่านและคณะท าไม่ได้ เพราะตลอดเวลา ๕ ปีท่ีผ่านมาท่านท าไม่ได้ ท่านประธาน
ท่ีเคารพครับ ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีนายกรัฐมนตรีมาหลายท่าน  
มีนายกรัฐมนตรีมาหลายคน มีท้ังท่ีประชาชนชอบ ประชาชนไม่ชอบ มีท้ังท่ีประชาชนรัก 
และประชาชนไม่รัก มีท้ังประชาชนเชื่อถือและไม่เชื่อถือ ถ้าประชาชนไม่เชื่อถือแล้วก็จะท า
ให้ไม่กล้ามาลงทุน ไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย ไม่กล้าใช้เงิน ไม่กล้าลงทุน ประเทศไทยเราเคยอยู่
ในโปรแกรมของ ไอเอ็มเอฟ (IMF) มาแล้วนะครับ ถ้ามีความเชื่อถือเหมือนกับคนป่วย  
ถ้าเชื่อถือคุณหมอปฏิบัติตัวดีก็จะหายเร็วขึ้นนะครับ วันนี้ประชาชนขาดความเชื่อถือ  
ไม่กล้าลงทุน เศรษฐกิจถดถอย เศรษฐกิจแย่ ยกตัวอย่างในปี  ๒๕๔๐ ถึงปี  ๒๕๔๔  
วันนั้นประเทศไทยเกิดปัญหาต้มย ากุ้ง วิกฤตมากกว่าวันนี้ ๘ เท่า ด้วยความเชื่อมั่นของผู้น า 
แก้ไขปัญหาได้ เราฟื้นจากประเทศเราท่ีก าลังประสบปัญหา -------------------------------------- 
 

- ๑๕๔/๑ 
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วันนี้สงครามเศรษฐกิจก าลังจะเกิดระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา  
เมื่อสงครามเศรษฐกิจเกิดขึ้น ก็จะส่งผลกระทบถึงประเทศไทยของเรา เพราะว่าท้ัง ๒ คน
ทะเลาะกัน ก็จะไม่สามารถท่ีจะซื้อพืชพันธุ์เกษตรจากประเทศไทย ท าให้ประเทศของเรา
ประสบปัญหา ท่านประธานครับ การค้า การท่องเท่ียว เมื่อการท่องเท่ียวของประเทศไทยถดถอย 
นักท่องเท่ียวมาน้อย ประเทศไทยของเราก็จะประสบปัญหาจากรายได้จากการท่องเท่ียว 
ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวปีละ ๒ ล้านล้านบาท วันนี้เมื่อนักท่องเท่ียวไม่มา
ประเทศไทยรายได้ของเราก็ถดถอย เมื่อรายได้ถดถอยปัญหาก็เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน 
ธุรกิจการท่องเท่ียวเริ่มเจ๊งหมดแล้วครับ เมื่อธุรกิจการท่องเท่ียวเจ๊ง เจ้าของธุรกิจ 
ก็ไม่สามารถท่ีจะไปตลาด ไปซื้อเนื้อหมู เนื้อเป็ด  เนื้อไก่มาท าอาหารให้นักท่องเท่ียวได้  
ก็เกิดปัญหาติดตามมาเรื่อย ๆ ในขณะนี้จังหวัดเมืองหลัก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต เสร็จหมดแล้วครับ แล้วเมืองรองไม่ต้องถามถึง ไปเท่ียวเมืองรอง
จะไปอย่างไรครับ ลงรถทัวร์ (Tour) แล้วไม่รู้จะไปต่อท่ีไหนเพราะไม่มีรถไป ยกตัวอย่างเช่น 
ท่ีท่านท าหมู่บ้านนวัตวิถี หรือหมู่บ้านโอทอป (OTOP) นวัตวิถีครับ ใช้เงินหมู่บ้านละ  
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปถึงชุมชนไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เขาเรียกว่านโยบายไอติมครับ ดูดตั้งแต่
กระทรวงถึงจังหวัด จังหวัดถึงอ าเภอ อ าเภอถึงหมู่บ้าน ไปถึงหมู่บ้านนวัตวิถีก็จะมีไม้ไผ่  
ไม่ เกิน ๒๐-๓๐ ล า ก็จะท าให้ชาวบ้านไปถ่ายรูป หมดไปแล้ว ๓,๐๐๐,๐๐๐บาท  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ การท่องเท่ียวรัฐบาลต้องท าทันทีนะครับ โดยเฉพาะคุณภาพ 
แหล่งท่องเท่ียว ท าให้ประเทศไทยเป็นท่ีน่าจดจ าในด้านศิลปวัฒนธรรม อาหารอร่อย  
ท่ีคนอยากจะมา ในชีวิตหนึ่งของนักท่องเท่ียวเขาอยากจะมาประเทศไทย เพราะประเทศไทย
เป็นประเทศท่ีคนไทยใจดี สินค้าราคาถูก อาหารอร่อย โดยเฉพาะแถว ๆ เยาวราช  
เขาเรียกว่า ฟู๊ด สตรีต (Food Street) มีต้มย ากุ้ง มีผัดไท มีปิ้งหมูนมสด ซึ่งเขาอยากมาเท่ียว 
แต่ตลอดระยะเวลา ๔-๕ ปีท่ีผ่านมา การท่องเท่ียวหดหาย รีสอร์ต (Resort) ก าลังจะตาย 
ร้านค้าเงียบเหงา ตอนนี้ปิดร้านหนีไปหมดแล้วครับ ทางบ้านผมเขาบอกว่าไปไหน  
ไปอยู่ประเทศอิตาลีครับ ท าไมต้องไปประเทศอิตาลีครับ เพราะว่าติดหนี้เขา ต้องไปหลบไปลี้ 
เขาเรียกว่าไปประเทศอิตาลีหมดแล้วนะครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ จากค าแถลง
นโยบายของท่านผมมานั่งดูว่าพรรคท่ีร่วมรัฐบาลมีพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ 
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พรรคภูมิใจไทย ผมก็นั่งคิดว่าท่านจะเอานโยบายท่ีท่านได้หาเสียงไว้นี้ไม่ว่ายางพารา  
๖๕ บาทท าทันที ปาล์มน้ ามัน กิโลกรัมละ ๕ บาท อ้อยตันละ ๑,๐๐๐ บาท ตั้งครรภ์ประชารัฐ 
สารพัดจากนโยบายท่ีท่านได้พูดไว้นะครับ ผมมานั่งไล่ดูต้องใช้เงินปีหนึ่ง ๘๗,๐๐๐ ล้านบาท 
แล้วรวม ๆ ทุกโครงการท่ีท่านว่าก็จะใช้เงินประมาณ ๖๓๔,๖๔๐ ล้านบาท บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ๓๐๐ บาท ตอนนี้ท่านจะขึ้นเป็น ๕๐๐ บาท ฝากท่านว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น
วันนี้ยังไม่ได้รูดเลยครับหายไป ๓๐ บาท เพราะวันนี้ไม่ได้รูดเอาสินค้า เพราะชาวบ้านอยากได้
เงินสด เจ้าของร้านท่ีมีเครื่องรูดก็บอกว่า ได้ ไม่ต้องเอาสินค้าก็ได้ แต่คิดให้ ๒๗๐ บาท  
วันนี้เงินหายไปเฉย ๆ ๓๐ บาทครับ จากนโยบายต่าง ๆ ท่ีท่านเขียน --------------------------- 
 

- ๑๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)         จงถนอม ๑๕๕/๑ 
 
ผมอยากจะฝากท่านประธานว่า วันนี้ผมมีแนวทางให้ท่านหาสตางค์ได้ อยากจะให้ท่าน
นายกรัฐมนตรีได้ใช้มาตรา ๔๔ อีกครั้งหนึ่งก็ได้ ในการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิในท่ีดิน 
ให้กับพี่น้องประชาชน ท่ีรกร้างว่างเปล่า แปลงสินทรัพย์เป็นทุน สามารถให้พี่น้องเกษตรกร 
ท่ีมีท่ีดินท่ีไม่มีเอกสารสิทธเิอามากู้หนี้ยืมสินสร้างครอบครัวใหม่ได้ แล้วอยากจะฝากท่านครับ 
นโยบายภาษีสุรา ยาสูบ ท่ีท่านไม่ให้แบ่งขายสุราเป็นกั๊ก ผมก็บอกว่าไม่ต้องแบ่ง ให้ท า 
ขวดเล็ก ขวดละ ๒๐ บาท ไม่ต้องแบ่งบุหรี่กท็ าบุหรี่ซองเล็ก ๔ มวน ๒๐ บาท ก็จะแก้ปัญหา
ให้กับคนท่ีอยากจะเลิกบุหรี่ ได้  วันนี้ เศรษฐกิจดีดูไม่ยากครับ เศรษฐกิจดีค้าขายได้  
ค่อย ๆ ผ่อนบ้าน ค่อย ๆ ผ่อนรถ ค่อย ๆ ซื้อรถ ค่อย ๆ มีบ้าน เศรษฐกิจเจ๊ง ค่อย ๆ ขายรถ 
ค่อย ๆ ขายบ้าน ค่อย ๆ ขายสวนนา ค่อย ๆ ขายสวนยาง วันนี้เศรษฐกิจมันแย่มาก ๆ  
ไปท่ีไหนก็เห็นแต่ป้ายติดว่าขายด่วน ขายด่วน ขายด่วน แต่ไม่มีคนซื้อด่วนเลย ก็ต้องฝาก 
ท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรีและคณะว่าพูดไว้ขอให้ท าให้ได้ ขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณมากครับ ต่อไปท่านเสรี 
สุวรรณภานนท์ ครับ ขออภัยครับ ท่านรัฐมนตรีครับ ขออภัยท่านเสรีครับ 
  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา)  :  
ขอบคุณท่านประธานครับ วันนี้มีทางผู้น าฝ่ายค้านกับสมาชิกผู้ทรงเกียรติพาดพิง 
ถึงกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ผม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬา ท่ีมีการกล่าวว่าปัจจุบันนี้นักท่องเท่ียวมาเท่ียวเมืองไทยลดลงถึง 
๓๐ เปอร์ เซ็นต์  โอเค (OK) ครับ ตรงนี้การท่ีว่าลดลง ๓๐ เปอร์ เซ็นต์  เป็นตัวเลข 
จากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว ซึ่งมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ (Group tour) ลดลง ๓๐ เปอร์เซ็นต์
จริงครับ แต่ในขณะเดียวกันปัจจุบันนี้การท่องเท่ียวมาเป็นครอบครัว มาเท่ียวในลักษณะ  
เป็นส่วนตัวได้เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นการท่องเท่ียวลดลงเราจะไปฟังตามท่ีสมาคมไทยธุรกิจ
การท่องเท่ียวชี้แจงมานั้นไม่ถูกครับ โอเค (OK) จากการท่ีว่ามีการเก็บตัวเลขจากสุวรรณภูมิ
แล้วก็ดอนเมือง จริงครับ แต่ในขณะเดียวกันเขาได้มาในช่องทางอื่น ๆ ตามด่านอื่น  ๆ 
เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะทางใต้มาจากประเทศมาเลเซียหรือทางประเทศจีนตอนใต้ท่ีเข้ามา 
ทางภาคเหนือของประเทศไทยเรานะครับ เพราะฉะนั้นตัวเลขจากท่ีเก็บได้ ณ วันท่ี ๑ 
มกราคมจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน คือ ๖ เดือน เทียบระหว่างปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒  



 ๓๖๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)         จงถนอม ๑๕๕/๒ 
 
การท่องเท่ียวของเรายังมีการเจริญเติบโตถึง ๐.๙๔ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นจะบอกว่า 
การท่องเท่ียวของเราหดตัวมันไม่จริงนะครับ แต่การท่องเท่ียวระหว่างปี ๒๕๖๑ ไปปี ๒๕๖๒ 
ก็อาจจะไม่ได้เจริญเติบโตเหมือนกับปี ๒๕๖๐ มาปี ๒๕๖๑ แต่จะบอกว่าการท่องเท่ียว 
ปี ๒๕๖๒ ลดลง ทางกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาขอปฏิเสธครับ ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านนายกรัฐมนตรีเชิญนะครับ  
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการกระทรวง 
กลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพนะครับ ขออนุญาตกราบเรียน 
ไปถึงสมาชิก จากสถานการณ์ท่องเท่ียวระหว่างประเทศ อันนี้ผมพูดเสียงดังนิดหนึ่ งครับ 
ก็สอดคล้องกับท่ีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้กรุณากล่าวเมื่อสักครู่แล้ว 
เมื่อเดือนมิถุนายนนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย จ านวน ๒.๙ ล้านคน 
สร้างรายได้ ๑.๔๔ แสนล้านบาท ช่วงครึ่งปีแรกเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ต่างชาติ
ท่องเท่ียวเมืองไทยจ านวน ๑๙.๖ ล้านคน ขยายตัวขึ้นร้อยละ ๐.๗ มีรายได้จากการท่องเท่ียว 
๑.๐๑ ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๐.๓ ----------------------------------------------------------- 
 
                       - ๑๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง)        พุทธชาติ ๑๕๖/๑ 
 
ส าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ๓ อันดับแรก ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย  
และประเทศอินเดียตามล าดับ ถึ งแม้ว่าเดือนมิถุนายนจะไม่ ใช่ฤดูกาลท่องเ ท่ียว 
ของประเทศไทย แต่นักท่องเท่ียวชาวจีนยังมีสัดส่วนมากกว่า ๑ ใน ๔ ของนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ ผลจากมาตรการการยกเว้นค่าธรรมเนียมตรวจลงตรา วีซ่า ออน อาร์ไรเวิล (Visa 
on Arrival) ส่งผลให้จ านวนนักท่องเท่ียวชาวอินเดียเดินทางมาประเทศไทยสูงท่ีสุด 
เป็นประวัติการณ์ประมาณ ๑.๘ แสนคน ขยายตัวขึ้นร้อยละ ๒๒.๒ ซึ่งจะช่วยลด 
ความผันผวนของรายได้ จากการ ท่อ ง เ ท่ี ยวจากส่ วนแบ่ งของนั ก ท่อ ง เ ท่ี ยว จี น  
ท้ังนี้นักท่องเท่ียวประเทศอินเดียถือเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพของประเทศไทย  
มีการใช้จ่ายในการเดินทางต่อครั้งค่าเฉลี่ยประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง ซึ่งสูงกว่า
การเดินทางของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ัวไปท่ีมีรายได้เฉลี่ยประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาทต่อคน 
ต่อครั้ง นักท่องเท่ียวชาวอินเดียมีอัตราการเติบโตตลาดเฉพาะกลุ่มสูง เช่น กลุ่มท่องเท่ียว 
เชิงสุขภาพ กลุ่มคู่รักหลังแต่งงาน กลุ่มการจัดงานแต่งงาน กลุ่มถ่ายท าภาพยนตร์  
กลุ่มเดินทางเพื่อการประชุม เป็นต้น สถานการณ์ในการท่องเท่ียวนั้นในช่วงเดือนมกราคม 
ถึงเดือนมิถุนายนชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ เมื่อสักครู่ต่างประเทศนะครับ 
ชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ ๗๖ ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ ๐.๕๔ ล้านล้านบาท 
ขยายตัวประมาณร้อยละ ๕ จากปีท่ีผ่านมา จังหวัดท่ีมีจ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยขยายตัว
สูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น รองลงมาจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดจันทบุรี 
ตามล าดับ รายได้จากการท่องเท่ียวปัจจุบันตั้ งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 
รวมการกระจายรายได้ต่าง ๆ นั้น ๑.๕๕ ล้านบาท คาดการณ์ไว้ว่าในปี ๒๕๖๒ ในไตรมาส ๓ 
จะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติประมาณ ๙.๗๐ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๐๖ จากช่วงเดียวกัน 
ท่ีผ่านมา และคาดว่าปี ๒๕๖๒ จะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติประมาณ ๔๐.๐๖ ล้านคน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๔.๖๕ จากปี ท่ีผ่านมา และสามารถสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวประมาณ  
๒.๑๓ ล้านล้านบาท การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยคาดว่า ปี ๒๕๖๒ จะมีรายได้รวม 
จากการท่อง เ ท่ียว ๓.๓๘ ล้ านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๙.๕ แบ่ ง เป็นรายได้ 
จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ ๒.๒๑ ล้านล้านบาท รายได้จากการท่องเท่ียวในประเทศ  
๑.๑๗ ล้านล้านบาท โดยมีการปรับลดจากเป้าหมายเดิมเพียง ๒๐ ,๐๐๐ ล้านบาท  



 ๓๗๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีหนึ่ง)        พุทธชาติ ๑๕๖/๒ 
 
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลเสริมให้ท่าน ไม่ทราบว่าท่านอยู่จังหวัดไหนเหมือนกัน  
เดี๋ยวก็คงต้องไปพัฒนาจังหวัดท่านให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ ต่อไปท่านเสรีครับ 
หลังจากนั้นผมขอเชิญท่านวัชรพล โตมรศักดิ์ นะครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผม นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิก
รัฐสภา ต้องกราบเรียนท่านประธานว่ารายงานเกี่ยวกับค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
ท่ีได้ด าเนินการพิจารณาอยู่ ในขณะนี้  ต้องกราบเรียนว่านโยบายท่ี รัฐบาลเสนอมานี้ 
ส่วนท่ี เป็นผู้พิจารณาก็คือสมาชิกรัฐสภา สมาชิกรัฐสภาในส่ วนของวุฒิสภานั้ น  
ก็ต้องกราบเรียนว่า ในการท าหน้าท่ีของสมาชิกวุฒิสภาจะให้ความส าคัญต่อการด าเนินการ 
ท่ีรัฐบาลแถลงนโยบายในครั้ งนี้ ไว้  สมาชิกวุฒิสภาก็พยายามท่ีจะรักษาบรรยากาศ 
ของการประชุมร่วมกันในการท่ีจะฟังค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้นโยบาย 
ของคณะรัฐมนตรีท่ีน าเสนอต่อรัฐสภานี้สามารถด าเนินการน าไปปฏิบัติ แล้วก็เพื่อให้เกิด
สัมฤทธิผล เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนท้ังประเทศ ท่านประธานครับ ในเรื่องเกี่ยวกับ
นโยบายท่ีรัฐบาลเสนอดังกล่าวนี้ ต้องกราบเรียนว่า ผมเองก็พยายามท่ีจะศึกษา แล้วก็ดูข้อมูล 
เนื้อหาสาระของนโยบายท่ีน าเสนอโดยรัฐบาลนี้ดังกล่าว ต้องกราบเรียนว่าในการพิจารณา
เรื่องเหล่านี้พอมีสมาชิกพูดถึงว่าเป็นนโยบายท่ีเลื่อนลอย โลเล หรือหลอกลวง อะไรก็ตาม  
ผมก็พยายามดูครับท่านประธาน ว่านโยบายท่ีน าเสนอมาดังกล่าวนี้เป็นนโยบายท่ีสร้างสรรค์
หรือก่อให้เกิดปัญหาของบ้านเมืองหรือไม่ ----------------------------------------------------------- 
 

- ๑๕๗/๑ 
 

 
 
 
 



 ๓๗๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                    อารีรัตน์ ๑๕๗/๑ 
 
ต้องกราบเรียนครับว่าพยายามดูอย่างละเอียดแล้ว ผมว่าเรื่องของนโยบายดังกล่าวเป็นเรื่อง
ของหลักการ เป็นเรื่องของการน าเสนอวิธีการท่ีจะน าไปปฏิบัติ  แล้วก็เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ท่ีจะเกิดขึ้นจากการบริหารประเทศ ดังนั้นอ่านท้ังหมดก็พยายามสังเกตว่านโยบายดังกล่าวนี้
สามารถน าไปปฏิบัติได้หรือไม่ อย่างไร โดยนโยบายท้ังหมดท่ีน าเสนอมาเป็นประโยชน์ครับ 
ท่านประธานครับ เป็นเรื่องท่ีถ้าหากว่ารัฐบาลสามารถน านโยบายดังกล่าวนี้ไปปฏิบัติโดยมี
วัตถุประสงค์ เป้าหมายให้สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริงแล้วจะท าให้เกิ ดประโยชน์กับพี่น้อง
ประชาชนท้ังประเทศ แต่อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวนี้เป็นหลักการท่ีจะน าไปปฏิบัติ  
แต่หลักการดังกล่าวนี้ก็มีหลายหัวข้อท่ีอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีหรื อคณะรัฐมนตรี 
ว่าในปัญหาท่ี เกิดขึ้นจากความเดือดร้อนของพี่ น้องประชาชนมีปัญหาท่ี เกิดขึ้ น 
แล้วอยากเสนอเป็นข้อท่ีน าไปแก้ไข ยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่ได้รับความกรุณาจากท่านรัฐมนตรี
และท่านนายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการท่องเท่ียว ในส่วนของงานการท่องเท่ียวดังกล่าวนี้  
เราก็มีความน่าจะดีใจและภูมิใจว่าเราสามารถมีคนมาเท่ียวในประเทศไทยเรา แล้วก็มีรายได้
จ านวนมาก แต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียว 
และกีฬาท่ีรับผิดชอบอยู่  ในส่วนของประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างเช่นการท่องเท่ียวนั้น  
ได้ก าหนดหรือมีแนวทางในการเท่ียวเชิงธรรมชาติ อย่างนี้เราก็ต้องสร้างมาตรการป้องกัน
ความปลอดภัยอย่างท่ีนโยบายนี้เสนอมา แต่ในส่วนของการท่องเท่ียวในระดับท่ีเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว และเป็นสถานท่ีท่ีคนต่างประเทศเขามาเท่ียวประเทศไทยเพื่อหาความสนุกสนาน
รื่นเริงบันเทิง ในส่วนนี้อยากให้โซน (Zone) ท่ีก าหนดไว้ว่าเป็นท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวนั้น 
มีปัญหาในเรื่องของเวลา เรายังไม่สามารถท่ีจะก าหนดเวลาพิเศษหรือนอกเหนือจากเวลา
ปกติของสถานท่ีท่องเท่ียวเหล่านี้ได้ มันก็เลยเกิดอิหลักอิเหลื่อท่านประธานครับ มันเกิด
ปัญหาตรงท่ีว่าระยะเวลาท่ีนักท่องเท่ียวเขามาเท่ียวกัน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ต สมุย 
จังหวัดเชียงใหม่ หรือแม้แต่กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ยกตัวอย่าง 
ให้เลิกเท่ียงคืนอย่างนี้ แต่ปรากกฎว่าในความเป็นจริงเวลาเขายาวกว่านั้น กว่าเขาจะเริ่ม
เท่ียวกันได้ สี่ทุ่มอย่างนี้ครับ แต่พอเท่ียงคืนบอกให้เลิกแล้ว มันก็เป็นปัญหาว่าเราไม่ได้
สนับสนุนการท่องเท่ียวอย่างสภาพตามความเป็นจริง แต่มันกลับกลายเป็นปัญหาท่ีย้อน 
กลับมาครับท่านประธาน มันเลยกลายเป็นช่องว่างครับ ท าให้เจ้าหน้าท่ีท่ีไม่สุจริตใช้โอกาส  



 ๓๗๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                    อารีรัตน์ ๑๕๗/๒ 
 
เหล่านี้ในการท่ีจะรู้เห็นเป็นใจให้เปิดเกินเวลา แล้วก็เรียกรับผลประโยชน์อย่างนี้เป็นต้น 
นี่คือปัญหาท่ีเกิดขึ้น และเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นจริง ดังนั้นในเรื่องของการท่องเท่ียวดังกล่าว 
เราท ามาผมเห็นแล้วว่าดีมากแล้ว แต่เราไปติดขัดเรื่องตัวบทกฎหมาย เรื่องวิธีการท่ีจะ 
น าไปปฏิบัติ ผมว่านี่มันคือการสร้างปัญหา  
 

- ๑๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                     ดรุณี ๑๕๘/๑ 
 
   ประเด็นท่ีจะฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีก็คือในเรื่อง เกี่ยวกับ 
การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายท่ีน ามาใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มันกลายเป็น
กระบวนการ ขั้นตอน เป็นวิธีการท่ีน าไปใช้แล้วสลับซับซ้อน ผมพยายามอ่านรายงาน 
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีฉบับนี้  ก็พยายามท่ีจะแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้นะครับ 
ผมขอยกตัวอย่างท่ีชัดเจนในเรื่องการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนครับท่านประธาน 
คือข้อ เสนอนโยบายดั งกล่าวนี้ เขี ยนไว้ดีมากเลย ซึ่ ง ผมอยากจะให้ ท่านสมาชิก 
แล้วก็ทางประชาชนท่ีรับฟังอยู่ได้รับทราบว่านโยบายของรัฐบาลรับปากไว้อย่างนี้นะ  
ขออนุญาตอ่านนะครับ ท่านประธานครับ ในหน้า ๓๓ การพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บ 
และเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการท่ีส าคัญ
ให้เป็นระบบดิจิทัล ท้ังบุคคลและนิติบุคคล เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนท่ียุ่งยากเกินความจ าเป็น ลดข้อจ ากัดด้านกฎหมาย 
ท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท าธุรกิจและการด ารงชีวิตของประชาชน แก้ ไขกฎหมาย 
ท่ีไม่เป็นธรรม ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้มาตรการ
ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางท่ีตรงกับ
ความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ ขออนุญาตท่านประธานอ่านให้ได้ยินได้ฟังกัน 
ผมว่าถ้าหากว่านโยบายของรัฐบาลสามารถท าเรื่องเหล่านี้ได้ มันจะเป็นคุณูปการให้กับพี่น้อง
ประชาชน ท่านประธานทราบไหมครับว่า พี่น้องประชาชนเขาได้รับความเดือดร้อนมาก 
จากกระบวนการการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐในส่วนท่ีให้บริการประชาชน เรามี
กฎหมายอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปรากฏว่ากฎหมายท่ีอ านวยความสะดวกนั้น 
ไม่สะดวกครับท่านประธาน ไป ๆ มา ๆ พอเขียนกฎหมายขึ้นมา ต้องฝากท่านรัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรมด้วยนะครับ ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน ขออนุญาตเอ่ยนาม ประชาชน
เดือดร้อนจากกระบวนการทางกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายท่ีดีมาก แต่ผมเกรงว่า
จะขาดแนวทางท่ีจะน าไปหาวิธีให้สัมฤทธิผล หรือถ้าจะท าก็อาจจะล่าช้า พี่น้องประชาชน
เดือดร้อนมากครับท่านประธาน ยกตัวอย่างเรามีกฎหมายมีกระบวนการเรื่องสิ่งแวดล้อม
อย่างนี้ แต่ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนกว่าจะก่อสร้างอะไรสักอย่างผ่านกระบวนการในเรื่อง 



 ๓๗๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                     ดรุณี ๑๕๘/๒ 
 
ความปลอดภัย อันนี้เป็นเรื่องดี แต่มีกระบวนการท่ีซับซ้อน กว่าจะอนุมัติ อนุญาตได้ 
นี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ก็อยากจะฝากท่านรัฐมนตรีว่าในเมื่อมีนโยบาย
อย่างนี้แล้วจะท าอย่างไรท่ีไม่ให้กระบวนการเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการท่ีจะให้บริการ
ประชาชน อันนี้เป็นต้น นอกจากนั้นปัญหาของพี่น้องประชาชนผมเข้าใจครับว่าเราพยายาม
สนับสนุนในเรื่องของการศึกษา แต่ปรากฏว่าสิ่ง ท่ีเป็นปัญหาก็คือเรามีกองทุน กยศ.  
ให้นักเรียน นักศึกษา เขากู้เงินไปเรียน แล้วก็เป็นนโยบายเหมือนกับช่วยเหลือคนยากจน  
แต่ในทางปฏิบัติ ท่านประธานครับอยากจะฝากรัฐมนตรี ถ้าจะสนับสนุนการศึกษา 
อย่างจริงจัง นโยบายของรัฐบาลต้องชัดเจนในเรื่องจะช่วยเหลือเยาวชนหรือนักเรียน 
นักศึกษาเหล่านี้  สิ่ ง ท่ี เกิดขึ้นก็คือ ขณะท่ีเขาต้องการจะเรียนหนังสือแต่ ไม่มี เงิน  
พอไม่มีเงินเขาก็ต้องไปกู้ ขณะท่ีไปกู้รายได้ยังไม่มีท่านประธาน จบมาแล้วรายได้ก็ยัง 
ไม่สามารถจะมาดูแลตัวเองได้อีก แต่หนี้ต้องช าระคืนท่านประธาน กลายเป็นกลับไปกลับมา
ปัจจุบันมีคดีท่ีเกิดขึ้นจากนักเรียน นักศึกษาท่ีไปกู้ เงินเหล่านี้มาเรียนเกิดขึ้นมากมาย  
อันนี้ไม่ใช่ความผิดของรัฐบาล แต่ก าลังขอเสนอนะครับว่าถ้าจะมีนโยบายในเรื่องเหล่านี้แล้ว 
อยากจะให้ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้ ผมมีแนวคิดท่านประธาน ผมคิดว่าถ้ามันเป็นปัญหา
ของนักเรียน นักศึกษาท่ีกู้เงินไปขนาดนี้แล้ว ควรจะยกเลิกหนี้ให้เขาเลยได้หรือไม่ครับ  
แต่ก็ยังไปติดขัดค าว่า ทุกคนเป็นหนี้ต้องใช้หนี้ แต่ผมว่ามันก็อยู่ท่ีนโยบายรัฐบาลครับ  
ท่านประธานลองคิดดูนะครับ ถ้าเด็กนักศึกษาต่าง ๆ ท่ีต้องคดีเหล่านี้หาทางออกให้เขา 
หาทางแก้ให้เขาให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่  เขาก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม 
อย่างจริงจังนะครับ ก็ต้องฝากเป็นนโยบายเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนวคิดท่ีรัฐบาลเสนอมา 
ในครั้งนี้นะครับ ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                  - ๑๕๙/๑ 
 
 
 
 



 ๓๗๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศิริพร ๑๕๙/๑ 
 
ต้องกราบเรียนเพิ่มเติมครับว่า ในส่วนของข้อเสนอท่ีก าหนด ในนโยบายดังกล่าวนี้ 
มีอีกหลายเรื่องนะครับ ในเรื่องของเศรษฐกิจยุคใหม่อย่างนี้นะครับ ในปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ 
ยุคใหม่ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องส าคัญ เมื่อสักครู่นี้ฟังท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิด ขออนุญาตเอ่ยนาม 
ท่านก็อธิบายแนวทางการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในมหภาคนะครับ แต่ในจุลภาคก็คือ 
ในส่วนของพี่น้องประชาชน ก็อยากจะให้เพิ่มเติมเสริมเข้าไปนอกจากบัตรสวัสดิการ 
ประชารัฐแล้ว ผมคิดว่าเป็นนโยบายท่ีดี เพราะอย่างน้อยเราเข้าใจว่าการแก้ปัญหา 
ในเรื่ อง เศรษฐกิจ เราจะแก้ ไขปัญหาในระยะเบื้องต้นก่อนนะครับ ในเบื้องหน้า 
ท่ีชาวบ้านเดือดร้อนเรามีเงินไปสนับสนุนคนท่ีมีโอกาสด้อยกว่า อันนี้ผมว่าเป็นแนวทาง 
ท่ีท าถูกต้องแล้ว แต่ความยั่งยืนครับท่านประธาน เมื่อเราช่วยเหลือในระดับหนึ่งแล้วนะครับ 
ความยั่งยืนคือการให้ประชาชนมีงานท า ความยั่งยืนก็คือให้มีอาชีพ ความยั่งยืนคือ 
ให้ประชาชนมีรายได้ ผมอยากเสนอนะครับว่าจะต้องมีมาตรการท าอย่างไรให้พี่น้อง
ประชาชนเป็นพ่อค้า เพราะว่าเขาไม่สามารถจะรับราชการได้ แต่ความเป็นพ่อค้าของพี่น้อง
ประชาชนสามารถท่ีจะสนับสนุนเขาได้นะครับ ถ้าหากว่าทุกคนมีงานท า มีรายได้ ท างาน
ค้าขายของตัวเองมันก็จะก่อให้เกิดแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องรายได้ในการด ารงชีวิต  
ของพี่น้องประชาชน อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวเสริมอีกทางหนึ่งนะครับ นอกจากเรามอง 
แต่เรื่องใหญ่ ๆ แต่เรื่องใหญ่ ๆ ดังกล่าวนั้นบางทีก็มีค าถามอยู่เหมือนกัน ท่านประธานครับ 
ก็มีค าถาม ยกตัวอย่าง ผมเห็นด้วยนะครับกับมาตรการการสร้างรถไฟฟ้าถึง ๗ สายแล้ว 
อันน้ีจะเป็นผลงานท่ีท าให้เห็นในอนาคตขา้งหน้า แล้วก็จะปรากฏให้เห็นต่อไปอีกยาวนานว่า
เกิดในยุคใกล้เคียงนี้ แต่มันมีบางสายท่านประธาน รถไฟฟ้าบางสายสร้างรางรถไฟเสร็จตั้งนานแล้ว
นะครับ อย่างเช่นสายสีแดงท่ีวิ่งมาถึงสถานีตลิ่งชัน เส้นนี้สร้างทางรถไฟเสร็จนานแล้วครับ  
แต่ยังไม่เห็นมีรถวิ่ง ตรงนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรนะครับ หรือจะแก้ปัญหาให้มีรถวิ่งได้
อย่างไรนะครับ ก็กราบเรียนเพื่อท่ีจะเสริมแนวทางนโยบายท่ีรัฐบาลได้เสนอมานะครับ  
   ท่านประธานครับ ในส่วนของการสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ  
ในส่วนท่ีว่าด้วยหลักการและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในหัวข้อนี้ผมว่าเป็นหัวข้อ 
ท่ีจะต้องพิจารณาให้ดีนะครับ การท่ีก าหนดว่าเป็นหัวข้อเรื่องสนับสนุนให้มีการศึกษา 



 ๓๗๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศิริพร ๑๕๙/๒ 
 
ผมว่าน่าจะถูกต้อง เพราะอย่างน้อยท่ีสุดรัฐธรรมนูญท่ีใช้มาเราใช้มาไม่นาน เพราะฉะนั้น  
รัฐธรรมนูญท่ีมีอยู่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะเหมาะกับเวลาในแต่ละช่วงเวลา กับสภาพ
ปัญหา กับสถานการณ์บ้านเมือง กับวิกฤตของบ้านเมืองท่ีเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา 
รัฐธรรมนูญเขาก็จะพัฒนาหรือถูกเขียนขึ้นมาไปในแนวทางท่ีจะใช้ในบ้านเมืองไทยในแต่ละ
ช่วงเวลาดังกล่าว --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๖๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                       น าพร ๑๖๐/๑ 
 
ดังนั้นแม้ว่าจะมีข้อเสนอในเร่ืองให้แก้รัฐธรรมนูญก็ต้องดูเหตุผล ดูความส าคัญ ดูความจ าเป็น 
ดูอุปสรรคว่ามีประเด็นเรื่องใดท่ีจะต้องมีการแก้ไข แต่ให้มีการศึกษาก่อน แล้วก็ให้รับฟัง
ความคิดเห็นก่อน อันนี้ถือว่าเป็นแนวทางท่ีดี ท่ีถูกต้อง เพื่อลดความขัดแย้งลดปัญหา 
ท่ีจะเกิดขึ้น แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามส่วนท่ีเป็นหลักการและวิธีการจะแก้ไขมากน้อยแค่ ไหน 
ก็ถูกจ ากัดไว้ว่าเป็นเรื่องของแก้ไขเพิ่มเติม ก็คือพิจารณาในเรื่องท่ีจะแก้รัฐธรรมนูญ 
ในส่วนบทบัญญัติของการแก้รัฐธรรมนูญ ก็คงยังไม่ได้ไปลึกไกลว่าจะแก้เรื่องใดนะครับ  
แต่อย่างไรก็ตามผมว่าก็เป็นส่วนท่ีเราจะต้องระมัดระวัง อย่างท่ีว่าในการท่ีจะด าเนินการ 
แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเพิ่มเติมแก้ไขให้ดีขึ้น ก็เป็นสิ่งท่ีถ้าพัฒนาให้ดีขึ้นก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับ 
แต่ถ้าท าแล้วสร้างปัญหาสร้างความขัดแย้งให้มากขึ้น หรือเป็นอุปสรรคการท างาน 
ของประเทศก็คงต้องระมัดระวัง แต่ส่วนสมาชิกวุฒิสภาครับ ท่านประธานครับ สมาชิก
วุฒิสภาเองต้องกราบเรียนในส่วนสุดท้ายท่ีจะกราบเรียนท่านประธานว่า สมาชิกวุฒิสภา 
ท่ีมา ๒๕๐ คน เราก็จะถูกกล่าวอ้างว่าเข้ามาแล้วไม่ได้เข้ามาระบบของการเลือกตั้ง เข้ามา
โดยแต่งตั้งเข้ามาให้อ านาจมากเกินไป ต้องกราบเรียนท่านประธานว่า  ในส่วนของอ านาจ
หน้าท่ีของวุฒิสภา หรือท่ีมาก็เป็นข้อท่ีหนึ่งเลย ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาตามรัฐธรรมนูญ   
   ประการท่ี ๒ ท่านประธานครับ ในส่วนของการด ารงต าแหน่งต่าง ๆ มันไม่มี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องมาจากการเลือกตั้งในทุกต าแหน่ง  ทุกหน้าท่ี ต าแหน่งต่าง ๆ นั้น 
อาจจะเกิดขึ้นจากการแต่งตั้งได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเ องในยุคท่ีผ่านมา  
หรือฝ่ายบริหารในยุคท่ีผ่านมา ก็เป็นต าแหน่งแต่งตั้ง  และข้อส าคัญการแต่งตั้งดังกล่าว 
เป็นต าแหน่ง ท่ีโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ ง  เพราะฉะนั้นความส าคัญไม่ยิ่ งหย่อนไปกว่า 
จากการเลือกตั้ง อันนี้ก็เป็นส่วนท่ีถูกก าหนดไว้ ส่วนอ านาจหน้าท่ีของวุฒิสภาชุดนี้นะครับ 
มีหน้าท่ีแตกต่างจากวุฒิสภาชุดก่อนครับ อันนี้คือความส าคัญท่ีเมื่อเราเข้ามาในช่วงนี้นะครับ 
เราก็จะท าหน้าท่ีในการท่ีจะท าภารกิจหน้าท่ีท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ นอกเหนือจากงานปกติ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปประเทศ ในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ หรือในเรื่องเกี่ยวกับ
ติดตามงานของรัฐบาล 
 
 



 ๓๗๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                       น าพร ๑๖๐/๒ 
 
  สุดท้ายสรุปครับ ท่านประธาน ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีพิจารณาอยู่นี้ 
สมาชิกวุฒิสภาต้องกราบเรียนด้วยความเคารพว่าจะท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ ในการติดตาม 
ในการเสนอแนะ เพื่อให้รัฐบาลและผู้รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย  
ของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภานี้ครับ ขอบพระคุณครับ ท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ ต่อไปก็เป็นนายวัชรพล 
โตมรศักดิ์  แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นนางสาวพรรณิการ์ วานิช และขอเลื่อนล าดับมา 
นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล นะครับ ขอเชิญครับ  
  นายวัชรพล โตมรศักดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครราชสีมา)  :   
กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ กระผม วัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาต 
ได้กราบขอบคุณทางพรรคชาติพัฒนานะครับ ท่ีได้ให้สิทธิผมเป็นตัวแทนในการท่ีจะอภิปราย
ในการท่ีรัฐบาลได้น านโยบายมาแถลงต่อรัฐสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ผมเองได้อ่านนโยบาย
ของทางรัฐบาลอย่างรอบคอบและโดยละเอียด ผมเห็นว่าเป็นนโยบายท่ีดีและจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนได้อย่างเป็นรูปแบบ ในการดูแลแก้ไขปัญหา 
ปากท้องของพี่น้องประชาชนท่ีก าลังประสบความเดือดร้อนอยู่ ในขณะนี้  รวมท้ัง 
การพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและการกระจายรายได้  
สู่ชนบทให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาด้านสังคม 
ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา สาธารณสุข รวมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในการดู แลผู้ สู งอายุ  ผู้ ด้ อย โอกาส และ เพื่ อ ให้ประ เทศไทยของเราได้ ก้ าวพ้น 
จากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ให้ชีวิตของพี่น้องประชาชน 
มีคุณภาพท่ีดี ผมจึงขอสนับสนุนนโยบายท่ีรัฐบาลได้ยื่นในวันนี้ ---------------------------------- 
 

- ๑๖๑/๑ 
 
  
 



 ๓๘๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๖๑/๑ 
 
ก่อนอื่ นครับ ในนามของพรรคชาติพัฒนา ผมต้ องขอขอบคุณท่านนายกรั ฐมนตรี  
ตลอดจนคณะรัฐมนตรีทุกท่านท่ีท่านได้เปิดโอกาสในการท่ีจะผนวกนโยบายต่าง ๆ  
ของทุกพรรคการเมือง เพราะล้วนแล้วแต่ทุกพรรคการเมืองนั้น  ได้มีการไปพบปะ 
พี่น้องประชาชน แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งน าปัญหาต่าง ๆ ท่ีเขาได้พบได้เห็นมาน าเป็นร่าง
นโยบายและน าเสนอต่อพี่น้องประชาชนและได้รับการเลือกตั้ง และหนึ่งในนโยบายวันนี้ 
ก็มีนโยบายของพรรคชาติพัฒนาท่ีได้รวมอยู่ด้วย กราบขอบพระคุณครับ ผมจะใช้เวลาสั้น ๆ 
๘ นาที เพื่อจะอธิบายแล้วก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนโยบายบางส่วนท่ีจะเป็นประโยชน์ 
และเป็นการน าเสนอ  

   เรื่องแรกท่ีผมจะขออนุญาตได้กราบเรียนท่านประธานครับ ก็คือนโยบาย 
ในส่วนของเร่งด่วนท่ีรัฐบาลได้ด าเนินการเขียนไว้ ๑๒ เรื่อง ผมจะยกขึ้นมาแค่ ๒ เรื่อง 
สั้น ๆ ครับ ในเรื่องแรกก็คือ เรื่องของการปรับปรุงสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของประชาชน รัฐบาลได้มีแนวนโยบายในการท่ีจะดูแลปรับปรุงสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพ
ของประชาชน ผู้สูงอายุ และคนพิการท่ีมีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เมื่อสักครู่ 
ท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดท่านได้พูดมาผมดีใจครับ เพราะวันนี้สังคมไทยเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่ งตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะเห็นรัฐบาลได้จัดเงินให้กับผู้สูง อายุไม่ใช่ 
แบบก้าวบันได ๖๐๐ บาท ๗๐๐ บาท ๘๐๐ บาท ถ้าเป็นไปได้ให้ไปเลยครับ ๒,๐๐๐ บาท 
๓ ,๐๐๐ บาท บุคคลเหล่านี้ วันนี้คือตัวแทนของลูกหลานท่ีต้องอยู่บ้านไม่มีรายได้  
ถ้าเขาได้มีเงินก้อนนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล 

 อีกเร่ืองหนึ่งในหัวข้อท่ี ๒ ก็คือ เรื่องอาสาสมัครหรือ อสม. ก็ถือว่าเป็นบุคคล
ท่ีได้เสียสละ ถ้าเป็นไปได้ค่าตอบแทนท่ีเขามีอยู่ เห็นควรท่ีจะต้องเพิ่มขึ้น ต่อจากนั้น 
ในข้อท่ี ๑๑ ท่านประธานครับ ถือว่าเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่ง ก็คือในเรื่องของจัดเตรียม
มาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัยบวกกับนโยบายหลักในข้อ ๑๐.๓ ซึ่งเป็นการส่งเสริม 
การบริหารจัดการน้ าท้ังระบบและแหล่งน้ าชุมชน วันนี้ เราปฏิเสธไม่ได้ เลยครับว่า  
ประเทศไทยเราก าลังประสบปัญหาวิกฤตหนักในเรื่องของภัยแล้งเฉกเช่นเดียวกับ 
จังหวัดนครราชสีมาของผมท่ีมีปัญหาในเรื่องของภัยแล้ง เพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้งไม่ใช่เพ่ิงเกิดครับ ผ่านมาไม่รู้กี่สิบปีประเทศไทยเราไม่ภัยแล้งก็น้ าท่วม เพราะฉะนั้น 



 ๓๘๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๖๑/๒ 
 
อยากจะขอให้รัฐบาลได้มีความตั้งใจท่ีอยากจะแก้ไข สิ่งหนึ่งก็คือว่านอกเหนือจากท่ีภัยแล้ง  
ในขณะนี้  เราท าฝนเทียม ฝนอาจจะไม่ สามารถจะตกต้องได้  แต่ เป็นไปได้ ไหม 
ท่ีเราจะเจาะบ่อบาดาล หรือแม้กระท่ังในการท่ีจะด าเนินการในการท่ีจะใช้เหมือนกับ  
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีไปท าให้กับพี่น้องประชาชนครับ  คือเจาะ 
บ่อบาดาลเสร็จแล้วก็ใช้ระบบโซลาร์ เซลล์ (Solar cell) ในการท่ีจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 
โดยเร่งด่วนในขณะนี้ นั่นก็คือสิ่งหนึ่งท่ีผมอยากจะฝาก และท้ายท่ีสุดของเรื่องการแก้ไข 
ในระบบการระบายน้ าหรือการแก้ไขเรื่องน้ า ท่ีอยากจะเห็นมากท่ีสุดครับ คือการท่ีจะ
ก่อสร้างระบบชลประทานแบบเต็มรูปแบบ เฉกเช่นเดียวกับจังหวัดนครราชสีมาผม  
วิธีแก้ง่าย ๆ ไม่ยากเลยครับ ก่อนหน้านี้ ได้มีการออกแบบระบบชลประทานใช้เงิน  
๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท ก็คือท าล าน้ าท้ังระบบให้มีระบบแก้มลิง น้ าท่ีไหลจากล าตะคอง 
ก่อนท่ีจะไปสู่ตัวเมือง ในตอนท่ีน้ าฝนเยอะก็จะกักเก็บไว้ พอตอนไหนท่ีน้ าแล้งก็สามารถ 
ท่ีจะน าน้ าออกมาใช้ประโยชน์ได้ นั่นก็คือสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องน้ า  

 
               - ๑๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             ภิรญา ๑๖๒/๑ 
 
   ต่อไปเป็นนโยบายหลักครับ ผมมีเรื่องท่ีอยากจะกราบเรียนท่านในประเด็นแรก 
ก็คือในหัวข้อท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย  
ในข้อ ๕.๓.๗ การส่งเสริมท าปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ 
เพราะวันนี้ ท่านประธานทราบไหมครับว่า จังหวัดนครราชสีมาของผม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีได้มีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องวัวหรือโคนะครับ เนื้อโคราชวากิว (Wagyu)  
ซึ่งพ่อพันธุ์ได้น าเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลา ๑๒ ปี ในขณะนี้ เกษตรกร  
๑ ,๐๐๐ กว่าราย ได้ เลี้ยงวัวพันธุ์ โคราชวากิว (Wagyu) จ านวน ๒๐ ,๐๐๐ กว่าตัว  
สร้างรายได้มหาศาลให้กับพี่น้องประชาชน จากวัวราคากิโลกรัมละ ๒๐๐ บาท ๓๐๐ บาท 
วันนี้เขาสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้กิโลกรัมละ ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท ในเดือนตุลาคม 
ท่ีผ่านมารัฐบาลได้อนุมัติ เงินก่อสร้างโรงเชือดท่ีเป็นมาตรฐานมูลค่า ๕๐ ล้านบาท  
ถ้าโรงเชือดแห่งนี้ เสร็จ นั่นก็หมายความว่าจะมีการรับรองฟู้ด เชฟตี้  (Food Safety)  
ให้เราสามารถท่ีจะจ าหน่ายเนื้อนี้ได้ไปตามยุโรป หรือในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในวันนี้การบินไทยได้มาสั่งจอง เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลได้สนับสนุนตรงนี้ก็จะเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับพ่ีน้องประชาชน  
  ในประเด็นสุดท้ายท่ีผมจะพูดถึง ก็คือใน ข้อ ๕.๖ การพัฒนาสาธารณูปโภค
พื้นฐานรถไฟความเร็วสูง กราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งท่ีท่านได้สร้าง
โครงสร้างพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยท้ังประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
ในจังหวัดนครราชสีมาของผม อีกไม่นานเราจะมีมอเตอร์เวย์ (Motorway) อีกไม่นาน 
เราจะมีรถไฟความเร็วสูง นั่นคือสิ่งหนึ่งท่ีจะเชื่อมต่อไปถึงประเทศลาวและประเทศจีน 
ในอินโดจีน ก็จะเกิดการสร้างรายได้ให้กับคนอีสานและประเทศไทยของเรา สิ่งหนึ่ง 
ท่ีผมอยากจะฝากไปถึงท่านรัฐมนตรี ซึ่งท่านเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้รถไฟความเร็วสูง
หรือรถไฟทางคู่ได้ผ่าเมืองโคราช แต่การด าเนินการก่อสร้างตอนแรก ก็คือจะให้รถไฟ  
อยู่บนพื้น นั่นหมายความว่าโคราชจะถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน แต่วันนี้ทราบข่าว 
ว่ามีการแก้ไขว่าจะยกระดับรถไฟทางคู่ หรือรถไฟความเร็วสูงให้ขึ้นอีกเป็นระยะทาง
ประมาณ ๕ กิโลเมตรกว่า ผมว่าไม่ใช่ครับ อยากจะฝากให้ท่านได้ทบทวน อย่างน้อยโคราช
จะได้ไม่ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน จะสร้างความงดงามให้กับประเทศ นั่นคือสิ่งหนึ่งท่ีผม  



 ๓๘๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             ภิรญา ๑๖๒/๒ 
 
อยากจะฝากครับ ด้วยเวลาอันสั้นผมขอเป็นก าลังใจให้กับรัฐบาล ถ้าเกิดท่านได้น านโยบายนี้
ไปด าเนินการได้ประสบความส าเร็จ ศรัทธาต่าง ๆ พี่น้องประชาชนจะให้ก าลังใจ 
ท่านนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กราบขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณมากครับ ต่อไป นางสาวพรรณิการ์ 
เชิญเลยครับ 
  นางสาวพรรณิการ์ วานิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)   :  
เรียนท่านประธานค่ะ ดิฉัน นางสาวพรรณิการ์ วานิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะ ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรี 
ท่ียังอยู่ฟังพวกเราผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภาจนถึงขณะนี้ เพราะว่าวันนี้เป็นวันส าคัญ
เป็นวันแรกท่ีท่านได้เข้ามาพบกับพวกเรา แล้วก็ได้รับฟังรวมถึงอธิบายชี้แจงค าแถลงนโยบาย
ของท่าน ซึ่งดิฉันเพิ่งได้รับมาเมื่อไม่กี่วันก่อน แล้วก็พลิกดูพลิกไปพลิกมาหลายครั้ง 
แล้วก็พบว่ายังคงขาดรายละเอียดอีกมากอย่างท่ีท่านสมาชิกหลายท่านอภิปรายไปแล้ว  
ก็คงจะเป็นการดีท่ีเราจะได้สอบถามกัน แล้วท่านได้มีโอกาสอธิบายในประเด็นต่าง ๆ นะคะ 
ดิฉันรับผิดชอบหน้าท่ีในการมาอภิปรายนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับด้านของการต่างประเทศ 
ดิฉันฟังตั้งแต่ค าปรารภในแถลงนโยบายของท่าน ก็ดีใจนะคะว่ามีค าปรารภท่ีสะท้อน 
ให้เห็นว่าท่านรับทราบว่าการเข้ามารับต าแหน่งของรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวน
ของสภาวะเศรษฐกิจการเมืองโลก เกิดขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงท่ีประเทศไทย 
ต้องรับมือความท้าทายอย่างหนักหน่วงหลายประการนะคะ มีเป้าหมายและหลักการ 
ท่ีชัดเจนในนโยบายต่างประเทศของท่าน ในการท่ีจะบอกว่าท่ามกลางความผันผวน
เปลี่ยนแปลงนี้ประเทศไทยซึ่งเป็นประธานอาเซียน (ASEAN) ในปีนี้ควรจะมีบทบาทน า 
ในเวทีระหว่างประเทศ เป็นเรื่องท่ีถูกต้อง เป็นเป้าหมายท่ีถูกต้องท่ีท่านจะรักษาส่งเสริม
สมดุลกับความสัมพันธ์ระหว่างชาติมหาอ านาจต่าง ๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนไทย  
เป็นหลักการท่ีถูกต้องท่ีดิฉันประทับใจท่ีท่านบอกว่า จะมีการทูตเชิงรุกเพื่อปกป้อง 
ผลประโยชน์ของประชาชนในประเทศไทย ---------------------------------------------------------- 
 

- ๑๖๓/๑ 



 ๓๘๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                        ลลิตา ๑๖๓/๑ 
 
ปัญหาก็คือเป้าหมายและหลักการท่ีถูกต้องท่ีว่ามาท้ังหมดในค าแถลงนโยบายของท่าน 
โดยเฉพาะ ข้อ ๔ เรื่องการสร้างบทบาทน าของไทยในเวทีโลก เป้าหมายนั้นการจะไปให้ถึง  
ดิฉันมองไม่เห็นรูปธรรม พลิกอ่านไปมาก็หลายตลบแล้ว หลักการท่ีท่านบอกว่าเป็นการทูต
เชิงรุกเพื่อประชาชนอันเป็นหลักการท่ีดีนั้น ในเมื่อท่านนายกรัฐมนตรียังเป็นคนเดิม  
ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็ยังเป็นคนเดิม และดิฉันก็ได้ท าตามท่ีท่านประยุทธ์บอกมา 
ตอนแรกว่าให้ติดตามการท างานของท่านตลอด ๕ ปีท่ีผ่านมาด้วย ดิฉันติดตามแล้วก็พบว่า 
หลักการอันดีซึ่งอยู่ในค าแถลงนโยบายของท่านนั้น ดิฉันไม่สามารถท าใจให้เชื่อว่าท่านได้
เชื่อมั่นในหลักการนั้น และจะปฏิบัติตามจริงหรือไม่ ซึ่งดิฉันจะได้อภิปรายในรายละเอียด
ต่อไป 
   อย่างแรกการท่ีท่านบอกว่าท่านจะมีบทบาทน าในเวทีโลก ประเทศไทย 
จะมีบทบาทน าในเวทีโลกได้อย่างแรกต้องท าอะไรคะ ท่านต้องทราบก่อนว่าโลกเขาคุยเรื่อง
อะไรกัน ท่านจะได้คุยกับเขารู้เรื่อง ซึ่งไม่เกี่ยวกับความสามารถด้านภาษาของท่าน ดิฉัน 
เห็นด้วยกับท่านว่าในห้องมีล่ามเป็นสิบ ๆ คน ท่านใช้ล่ามได้ ไม่มีปัญหาอะไร ท่านรัฐมนตรี
ต่างประเทศเอง ก็คงจะสามารถพูดแทนท่านได้เช่นเดียวกัน ท่านก็ท างานในกระทรวง 
การต่างประเทศมานาน ปัญหาไม่ได้อยู่ ท่ีความสามารถด้านการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาอื่นใด ปัญหาก็คือวิสัยทัศน์และการเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ท่ีนานาอารยประเทศ
ก าลังพูดคุยเพื่อสร้างความร่วมมือกันอยู่นั้น เป็นประเด็นท่ีเราเข้าใจและจะเข้าไปมี 
บทบาทน าในเวทีโลกได้หรือไม่ แน่นอนค่ะ ดิฉันอ่านค าแถลงนโยบายของท่าน มีค าหลายค า 
ท่ีอยู่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเวทีระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาโดยรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรม
เทคโนโลยีต่าง ๆ ดิฉันก็พอใจท่ีท่านถึงกับยกให้การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ และการวาง
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่อนาคต เป็น ๑ ใน ๑๒ นโยบายเร่งด่วนของท่าน  
   ปัญหาก็คือว่าดิฉันอยากจะให้ท่านมีอรรถาธิบายเพิ่มเติมให้เห็นว่าวิสัยทัศน์
ของท่าน อันจะไปพูดในเวที จี ๒๐ (G20) เวทีอาร์เซ็ป (RCEP) ต่าง ๆ ในเรื่องท่ีโลกก าลัง
พูดคุยกันอยู่นั้น ท่านแสดงให้ดิฉันดูสักนิดได้หรือไม่ เนื่องจากในค าแถลงนโยบายนั้นไม่ได้ 
มีรายละเอียด ดิฉันอยากจะทราบในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยว่า หากผู้น า 



 ๓๘๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                        ลลิตา ๑๖๓/๒ 
 
ของเราจะไปพูดในเวทีระดับโลก แสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นท่ีโลกก าลังคุยกันเหล่านี้เพื่อแสดง 
บทบาทน า จะมีวิสัยทัศน์เช่นใดบ้าง ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้เช่นอะไรคะ เช่น การรับมือกับ 
เอไอ (AI) และคนท่ีจะตกงาน เนื่องจาก เอไอ (AI) และหุ่นยนต์เข้ามาแทนท่ี ซึ่งมีการ
ประเมินไว้ว่า ๘๐๐ ล้านคนจะตกงานเนื่องจาก เอไอ (AI) จะมาแทนท่ีในอีก ๑๒ ปีข้างหน้า 
ประเด็นต่าง ๆ เช่น เมื่อหุ่นยนต์เข้ามาแทนท่ีคนแล้ว เราจะสร้างสิ่งท่ีเรียกว่าดีเซนต์ เวิร์ก  
(Decent works) หรือว่างานท่ีมีคุณภาพ ปลดปล่อยศักยภาพของมนุษย์ เหล่านี้จะท าได้
อย่างไร เราก าลังพูดถึงลิฟวิง เวจ (Living wage) หรือค่าแรงเพื่อชีวิต ค่าแรงท่ีท าให้เรา 
มีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี เลี้ยงดูครอบครัวได้ ไม่ใช่ค่าแรงขั้นต่ า เหล่านี้ท่านจะไปแสดงวิสัยทัศน์
อย่างไร เราจะรับมือกับสภาวะโลกร้อนอย่างไร อย่างเป็นรูปธรรม ลดการใช้พลังงานฟอสซิล 
(Fossil) อย่างไร ลดปริมาณการใช้รถยนต์ จัดการสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติกอย่างไร  
นี่คือสิ่งท่ีนานาอารยประเทศก าลังพูดคุยสร้างบทสนทนากันในเวทีระดับโลก ท่านจะไป
พูดคุยกับเขาอย่างไรในประเด็นแอนไททรัสต์ (Antitrust) หรือประเด็นท่ีนานาชาติก าลัง
พูดคุยกันว่าจะพยายามคลี่คลายการผูกขาดของทุนใหญ่ระดับโลกได้อย่างไร โดยท่ี 
ไม่ขัดขวางการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องใช้เงินทุนจ านวนมหาศาลของบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ 
      ส าคัญท่ีสุดก็คือดิฉันอยากทราบว่าประเทศไทยจะมีบทบาทน าในเวทีโลก 
ได้อย่างไร ถ้าหากว่าเราไม่พูดจาในภาษาสากลและพูดถึงปัญหาสากลอย่างตรงไปตรงมา  
๑ ในปัญหาท่ีท้าทายโลกมากท่ีสุดในรอบหลายปีมานี้ ก็คือปัญหาผู้อพยพลี้ภัย เราในฐานะ
ประธานอาเซียน (ASEAN) ก็ก าลังรับมือกับปัญหาผู้อพยพลี้ภัยโรฮีนจาอยู่เช่นเดียวกัน  
ดิฉันอยากทราบว่าประเทศไทยจะมีบทบาทน าในเรื่องนี้ได้อย่างไร ในเมื่อประเทศไทย 
ยังไม่แม้แต่จะเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภั ยปี ๒๔๙๔ และพิธีสาร  
ปี ๒๕๑๐ ท าให้กฎหมายไทยยังไม่เคยรองรับสถานะของผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัยเข้ามาในประเทศ 
ยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงท่ีจะถูกจับกุมคุมขัง หรือแม้แต่เนรเทศออกนอกประเทศไป  
เราจะมีบทบาทน าในเรื่องนี้ได้อย่างไร เป็นประธานอาเซียน (ASEAN) เราจะพูดถึงเรื่องของ
การรับมือกับการโยกย้ายถิ่นฐานโดยผิดปกติ ------------------------------------------------------- 
 

- ๑๖๔/๑ 
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ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                 จงถนอม ๑๖๔/๑ 
 
ซึ่งท่านพูดเองในค าแถลงนโยบายของท่าน ในฐานะหนึ่งในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงระหว่างประเทศ เราจะท าเรื่องนี้ได้อย่างไรหากกฎหมายเราไม่รองรับเรื่ องของ 
ผู้ลี้ภัยตั้งแต่แรกนะคะ ส าคัญยิ่งไปกว่านั้นอีกค่ะท่าน ท่านจะพูดคุยกับนานาอารยประเทศ
อย่างไร เพราะว่าภาษาท่ีตอนนี้นานาอารยประเทศใช้เป็นภาษาหลักในการพูดคุย ท่านจะอยู่
ใน ยูเอ็น (UN) ในสหประชาชาติอย่างไร ท าตามแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 
ท่ีท่านพูดไว้ในค าแถลงนโยบายได้อย่างไร ถ้าท่านพูดและพูดเมื่อเช้านี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งว่า 
เราพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนกันมากเกินไป ดิฉันอยากทราบว่าการพูดเรื่องสิทธิมนุษยชน  
มากเกินไปมีด้วยหรือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๓  
ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และรัฐธรรมนูญไทยโดยหลักการท่ัวไปคุ้มครอง 
สิทธิเสรีภาพของประชาชน การพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนมากไปจึงไม่มี การพูดน้อยไปต่างหาก
จึงเป็นปัญหา เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเป็นผู้น า มีบทบาทน าในเวทีโลก การพูดถึง 
สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องส าคัญฮิวแมนไรท์ วอตช์ (Human Rights Watch) องค์กรสิทธิ 
มนุษยชนระหว่างประเทศออกแถลงการณ์ออกมาหลังจากได้เห็นค าแถลงนโยบายของท่าน 
พูดออกมาว่านโยบายท่ี พลเอก ประยุทธ์ แถลงไม่มีเนื้อหาท่ีสามารถแก้ปัญหาร้ายแรงท่ีเคย
เกิดขึ้นระหว่างการปกครองของทหารอย่างกดขี่นับตั้งแต่รัฐประหารปี ๒๕๕๗ ความหวังว่า
รัฐบาลใหม่จะปฏิรูปสิทธิมนุษยชน และท าให้เกิดความก้าวหน้าด้านประชาธิปไตยภายใต้ 
การปกครองของพลเรือนต้องเผชิญกับความถดถอยร้ายแรง เนื่องจากไม่มีการประกาศ
เจตนารมณ์ใด ๆ ในเรื่องนี้ในค าแถลงนโยบาย นี่คือข้อกังวลขององค์การสิทธิมนุษยชนระดับ
ระหว่างประเทศนะคะ  
  ดิฉันขอถามค่ะท่าน เป็นไปได้อย่างไรท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในขณะท่ีท่านยังเป็นผู้น ารัฐบาลทหารอย่างเต็มตัวอยู่นั้น 
ประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ แต่ พลเอก ประยุทธ์ คนเดียวกันเมื่อมาด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งกลับไม่มีวาระสิทธิมนุษยชนอยู่ในค าแถลงนโยบาย
ชุดแรกของท่าน ดิฉันตั้งข้อสงสัยดังนี้นะคะว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่า  ท่านเห็นสิทธิมนุษยชน 
เป็นเพียงเครื่องประดับตกแต่งในการสร้างความยอมรับจากท้ัง ในและต่างประเทศ  
เมื่อท่านมีความชอบธรรม ท่านคิดว่าท่านได้รับความชอบธรรมผ่านการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว  
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ท่านก็ไม่ เห็นความส าคัญของการอ้างความชอบธรรมจากสิทธิมนุษยชนอีกต่อไป  
สิทธิมนุษยชนเป็นเพียงเสื้อผ้าส าหรับท่าน ไม่ใช่เลือดเนื้อและหัวใจของท่านใช่หรือไม่  
ถ้าท่านจะกรุณาก็ช่วยตอบด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะคะ  
  ท่านประธานคะ มีค าแถลงนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ อีกเรื่องหนึ่งนะคะ 
ท่ีกล่าวถึงประเด็นในระดับโลก ซึ่งดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องนี้ เ ราจะมีบทบาทน า 
หรืออย่างน้อยก็ให้ความร่วมมือกับนานาอารยประเทศได้ นั่นก็คือเรื่องของการก าจัด จัดการ 
เฟกนิวส์ (Fake news) ข่าวปลอม วันนี้ท่านพูดเองในหลายโอกาสนะคะ และในค าแถลง
นโยบายมีท้ังในวาระเร่งด่วน ๑๒ นโยบายของท่าน และมีท้ังในวาระข้อ ๒ เรื่องของ 
ความมั่นคงของท่านปรากฏอยู่หลายครั้งในค าแถลงนโยบาย ตัวท่านเองก็เป็นผู้ท่ีดิฉัน 
เห็นว่าท่านชื่นชอบการใช้โซเชียล มีเดีย (Social media) ตัวท่านเองมีแฟนเพจ เฟซบุ๊ก 
(Fan page Facebook) อยู่หลากหลายแฟนเพจ (Fan page) เพจ (Page) ท่ีสนับสนุน 
ท่านก็มีอยู่เยอะ เชื่อว่าท่านคงเป็นหนึ่งในคนท่ีเห็นถึงพลังของโซเชียล มีเดีย (Social 
media) ในการเมือง อย่างน้อยในระยะ ๕ ปีท่ีผ่านมาท่านก็คงเห็นอิทธิพลของโซเชียล มีเดีย 
(Social media) อยู่นะคะ ความหวังของดิฉันท่ีว่าเราจะมีบทบาทน าในเรื่องนี้ก็ริบหรี่ลงไป 
เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของท่านคนใหม่บอกว่าจะมีการตั้งศูนย์
ต่อต้านเฟกนิวส์ (Fake news) ซึ่งฟังดูเหมือนจะดีเหมือนมีความตั้งใจจริงนะคะ แต่ประเด็น
ก็คือ นี่แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยท่านไม่มีความรู้เพียงพอในการจะออกนโยบายเรื่องการ
ต่อต้านเฟกนิวส์ (Fake news) หรืออย่างมากท่านไม่มีความตั้งใจจริง ท าไมดิฉันถึงพูด
เช่นนั้นคะ อธิบายง่าย ๆ ค่ะ รัฐบาลเองเป็นต้นตอของข่าวต่าง ๆ ท่ีไหลวนอยู่ในประเทศไทย 
รัฐบาลเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเต็ม ๆ ในข่าวอันจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จท่ีเกิดขึ้น 
ในประเทศไทย ผู้บริหารของบริษัทการันตีว่างบการเงินของตัวเองโ ปร่งใสไม่ ได้  
ต้องจ้างผู้สอบบัญชี ท่ีเป็นกลางมาสอบบัญชีให้ฉันใด รัฐบาลก็ไม่มีสิทธิ ท่ีจะไปปิดป้ายว่า 
ข่าวใดปลอม ข่าวใดจริงฉันนั้น จ าเป็นต้องให้องค์กรท่ีมีความเป็นกลางและไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาเป็นผู้ปิดป้ายตัดสินว่าข่าวใดปลอม ข่าวใดไม่ปลอม -------------------------------------------- 
 

- ๑๖๕/๑ 
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ล่าสุดเฟซบุ๊ก (Facebook) วันนี้เองเพิ่งจะมีการประกาศออกมาปิดแอ็กเคานต์ (Account) 
๑๐ แอ็กเคานต์ (Account) แล้วก็ ๑๒ แฟนเพจ (Fan page) ในประเทศไทย ซึ่งเฟซบุ๊ก 
(Facebook) แถลงเองว่ามีพฤติกรรมอันเป็นพฤติกรรมท่ีปลอมแปลงตัวตน และเผยแพร่ข่าว
อันเป็นการสร้างความแตกแยกทางการเมืองในประเทศไทย รวมถึงโจมตีนักเคลื่อนไหว 
ทางประชาธิปไตยในประเทศไทย ดิฉันถามว่าท าไมเฟซบุ๊ก (Facebook) จึงกลายเป็นผู้ท่ี
ต้องมาปิดเพจ (Page) เหล่านี้ รัฐบาลท่ีบอกมาโดยตลอดว่าจะเป็นผู้ท่ีปราบปรามเฟกนิวส์ 
(Fake news) ปล่อยให้แฟนเพจ (Fan page) เหล่านี้  แอ็กเคานต์ (Account) เหล่านี้
ลอยนวลมาได้เป็นเวลานานหลายปี ตกลงว่ามีความตั้งใจจริงหรือไม่ท่ีจะต่อต้านข่าวปลอม
การบิดเบือนข้อมูลในโซเชียล มีเดีย (Social media) ตามค าแถลงนโยบายของท่าน 
เพราะว่าจากข้อสังเกตของดิฉัน ของประชาชนโดยท่ัวไปมีข้อสังเกตอยู่ว่าข่าวปลอม ข่าวลวงใด 
อันเป็นข่าวปลอม ข่าวลวงท่ีเป็นคุณกับรัฐบาลมักอยู่รอดปลอดภัย ข่าวปลอม ข่าวลวงใด  
ท่ีเป็นโทษกับรัฐบาลซึ่งเป็นข่าวปลอมหรือข่าวลวงหรือเปล่าก็ไม่รู้มักมีอันเป็นไป รวมถึง 
ผู้ท่ีเผยแพร่ด้วย ยกตัวอย่างเช่น เอ็มวี (MV) ประเทศกูมี ก็เคยถูก บก. ปอท. ขู่ว่าผู้ท่ีเผยแพร่ 
เอ็มวี (MV) นี้ และท า เอ็มวี (MV) นี้อาจผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๔ (๒) ว่าด้วย 
การน าเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคง เอ็มวี (MV) 
ประเทศกูมีปัจจุบันมีผู้ชม ๖๙ ล้านครั้ง ดิฉันเชื่อว่าในห้องนี้ก็ต้องมีอย่างน้อยสักคนสองคน 
ท่ีได้เคยดูอยู่ ดิฉันคงไม่จ าเป็นต้องเผยแพร่ซ้ าว่าเอ็มวี (MV) นี้มีเนื้อหาอย่างไร เป็นเท็จ
หรือไม่ และตกลงเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศหรือว่าของใครกันแน่นะคะ ด้วยเหตุผล
ประการเหล่านี้ดิฉันจึงตั้งค าถามว่าการจะจัดการเฟกนิวส์ (Fake news) ข่าวลวง ข่าวปลอม
ของรัฐบาลนั้นเป็นนโยบายท่ีจะสัมฤทธิผลเป็นจริงได้หรือไม่ หรือจะกลายเป็นเพียงหนึ่ง 
ในเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาลในการปิดปากฝ่ายตรงข้ามกันแน่  
  อีกประเด็นหนึ่งท่ีดิฉันอยากจะพูดถึงมาก ดิฉันชื่นชมนะคะ การทูตเชิงรุก
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน หลักการนี้ถูกต้องอย่างยิ่ง แต่ดิฉันถามหน่อยค่ะว่า  
การทูตเชิงรุกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน จะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่ในรัฐบาล 
ของท่าน ตอนนี้สิ่งท่ีต้องการการปกป้องอย่างยิ่งโดยใช้การทูต คือการจัดการภัยแล้ง  
แม่น้ าโขงไหลผ่าน ๖ ประเทศ และมีผลโดยตรงอย่างยิ่งต่อการจัดการภัยแล้งในประเทศไทย  



 ๓๘๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        พุทธชาติ ๑๖๕/๒ 
 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติของไทยเองก็บอกว่า หนึ่งในสาเหตุภัยแล้งเกิ ดจาก 
แม่น้ าโขง ซึ่งการจัดการทรัพยากรน้ าในแม่น้ าโขงนั้นเป็นการจัดการท่ี เอ็มอาร์ซี (MRC) 
หรือคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงอันเป็นกลไกระหว่างประเทศ ซึ่งเราร่วมเป็นหนึ่งในนั้นอยู่  
ไม่สามารถจัดการได้ คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงมีมาตั้งแต่ ปี ๒๕๓๘ ปี ๒๕๓๙ น่าจะเป็น 
ยุคท่ีท่านดอนเริ่มเข้ามาท างานกระทรวงการต่างประเทศพอดี ผ่านไปหลายสิบปี 
คณะกรรมาธิการนี้ไม่สามารถปกป้องชีวิตความเป็นอยู่ของคนในลุ่มน้ าโขงได้ดีเท่าท่ีควร 
เพราะว่าไม่สามารถจะเจรจาต่อรองกับมหาอ านาจได้มากเท่าท่ีควรจะเป็น ดิฉันขอฝากท่าน
หากอยากจะใช้การทูตเชิงรุกปกป้องประชาชนจริง ๆ ขอเริ่มท่ีคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง  
ฝากไว้ตรงนี้และพิสูจน์ให้พวกเราเห็นว่า ประเทศไทยจะมีบทบาทน าในเวทีโลกและปกป้อง
ผลประโยชน์ของไทยด้วยการทูตเชิงรุกได้จริง ๆ  
  ดิฉันฝากสุดท้ายนะคะ ประเทศไทยมีปัญหามากมาย ความท้าทายมาก
ในตอนนี้ ดิฉันก็ชอบค่ะคนตลก และดิฉันก็เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้มีความตลก 
อยู่ในหลายช็อต (Shot) หลายซีน (Scene) ด้วยกัน แต่ปัจจุบันประเทศไทยอาจต้องการ
มากกว่านายกรัฐมนตรีท่ีตลกนะคะ ต้องการนายกรัฐมนตรีท่ีมีวิสัยทัศน์ ผู้น าท่ีจะน าพา
เกียรติภูมิศักดิ์ศรีของประเทศไทยให้กลับมาในเวทีโลกอีกครั้งค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ  
  (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ได้ยืน
และยกมือขึ้น) 
  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านประธานครับ ผมขอประท้วงนิดหนึ่งครบั  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญเลยครับ 
 

- ๑๖๖/๑ 
 
 
 



 ๓๙๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                    อารีรัตน์ ๑๖๖/๑ 
 
  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ ผม ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในช่วงตอนท่ีเราประชุมกันประมาณ ๒๑.๑๑ นาฬิกา 
ตอนท่ีท่านเสรีพิศุทธ์อภิปราย แล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจง มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่ง 
ขออนุญาตเอ่ยนาม คือท่านจิรายุ ห่วงทรัพย์ ท่านก็ได้ใช้มือถือถ่ายรูปเซลฟี่ (Selfie) แล้วก็
โพสต์ (Post) ลงไปในทวิตเตอร์ (Twitter) ผมคิดว่าไม่เหมาะสมด้วยเนื้อหาด้วยสิ่งท่ีท าก็ผิด
ระเบียบอยู่แล้ว เพราะว่าข้อบังคับห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๓  
ในห้องประชุม แต่ท่ีส าคัญนะครับ คือเนื้อหาท่ีไปก็เป็นการบิดเบือน ท าให้สภาเราเสื่อมเสีย 
เพราะท่านไปพูดว่า บ๊ิกตู่ปรี๊ดแตกท้าเสรีพิศุทธ์ยิงกันกลางสภา ผมว่าเนื้อหาแบบนี้ท าให้พวก
เราเสื่อมเสียนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้มีการท้ายิงอะไร เราเป็นการอภิปรายโต้ตอบ 
กันตามการแถลงนโยบายนะครับ แต่ท่านจิรายุ ห่วงทรัพย์ ไปทวิตเตอร์ (Twitter) อย่างนี้
ผมว่าท าให้บรรยากาศในสภาเราคนก็ตกใจกันไปหมดครับ อยากให้ท่านประธานได้วินิจฉัย
เรื่องนี้ด้วยครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ เมื่อเช้านี้ผมได้เตือน
เรื่องนี้นะครับ ในข้อบังคับ ข้อ ๑๑๓ ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ รวมท้ังห้ามสูบบุหรี่ 
ในห้องประชุมรัฐสภา ซึ่งเรื่องสูบบุหรี่นี่เราก็ปฏิบัติได้ร้อยท้ังร้อยนะครับ แต่ว่าเรื่องห้ามใช้
เครื่องมือสื่อสารนี้เป็นข้อบังคับโดยตรงเลยครับ ไม่ใช่เป็นค าสั่งของประธาน เพราะฉะนั้น
ท่านใดท่ีใช้เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็ตามท่ีบันทึกแล้วเอาไปเผยแพร่ 
ก็ถือว่าผิดระเบียบนี้ ก็ต้องเรียนเตือนว่าอย่าให้เกิดอย่างนี้ขึ้นอีกครับ ต่อไปเชิญท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับ  
  นายดอน ปรมัตถ์วินัย (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)  :   
กราบเรียนท่านประธานรัฐสภา ขออนุญาตตอบคุณพรรณิการ์นะครับ เมื่อสักครู่ได้รับฟัง 
สิ่งท่ีคุณพรรณิการ์ได้กล่าวเริ่มต้นตั้งแต่แสดงความชื่นชมท่ีได้เห็นท่านนายกรัฐมนตรีนั่งตั้งแต่ 
ช่วงเช้าจนถึงเวลานี้ แต่ขณะเดียวกันก็มีเรื่องต่าง ๆ มากมายในลักษณะท่ีถักทอร้อยรัด  
โยงใยเกือบจะทุกเรื่องเข้าไปสู่จุดสุดท้ายท่ีมีความรู้สึกว่าเหมือนกับก าลังโอบโลกไว้อยู่ใน 
อุ้งมือดว้ยเร่ืองของ ฮิวแมนไรท์ (Human Right) คิดว่าน่าจะตอบใน ๓ ประเด็นนะครับ  



 ๓๙๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                    อารีรัตน์ ๑๖๖/๒ 
 
  ประเด็นแรกท่ีว่าเห็นท่านนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบัน เวลานี้ 
ไม่ทราบกี่ชั่วโมง แต่อยากจะเรียนว่าการประชุมท่ีท่านนายกรัฐมนตรีออกไปต่างประเทศ 
เกือบจะทุกรายการท่านจะเป็นอย่างนี้เสมอ คือนั่งปักหลักฟัง ฟังอย่างเดียว ฟังแล้วก็พูด 
จนกระท่ั งคนในคณะบางครั้ งต้ องเตือนท่านบอกว่ าน่ าจะไปทานกาแฟหรือน้ าชา 
หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่บางครั้งก็ได้รับการปฏิเสธบอกว่าอยากจะฟังต่อ อย่างนี้เป็นต้น 
เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจส าหรับผู้ท่ีได้เคยเดินทางไปต่างประเทศกับท่านนายกรัฐมนตรี  
ตั้งแต่การเดินทางครั้งแรกไปมิลานในปี ๒๐๑๕ ถ้าจ าไม่ผิด อันนั้นก็เป็นการเริ่มต้นท่ีเรา 
เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสนใจกับทุกเรื่องราว จนกระท่ังไปคอปทเวนตีวัน
(COP21) ท่ีนิวยอร์ก ยูเอ็นจีเอ (UNGA) ท่ีอาเซม (ASEM) ท่ีแอคเมกส์ (ECMECS) ท่ี เอซีดี 
(ACD) เกือบจะทุกรายการท่ีเป็นเช่นนี้ ก็ขอเรียนว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ขณะเดียวกันเรื่องท่ี
กล่าวถึงฮิวแมนไรท์ (Human Right) โดยเฉพาะนั้นก็อยากจะเรียนว่าสิ่งท่ีปรากฏเป็นเรื่อง
เป็นราวจนกระทั่งได้รับค าชื่นชมมานี้ต้องขอเรียนนะครับ จากทางฝ่ายสหประชาชาติก็คือว่า 
เราเป็นประเทศแรกในเอเชีย (Asia) ท่ีให้ความส าคัญกับ ไกดิง ปรินซิเพิล (Guiding 
Principle) คือหลักการท่ีน าเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจในเอเชีย  (Asia)  
เป็นประเทศแรกท่ีลงนามในเรื่องเหล่านี้ ------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                         ดรุณี ๑๖๗/๑ 
 
นอกเหนือไปจากเรื่องของสิทธิมนุษยชนท่ีได้ไปแสดงท่าทีไว้ในท่ีต่าง ๆ ตลอดเวลาท่ีผ่านมา
ในเจนีวาโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นเรื่องของสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจท่ีให้ความส าคัญกับเรื่อง
ของโพรเทกต์ (Protect) ก็คือการป้องกัน เรื่องของเรสเปกต์ (Respect) การให้ความเคารพ  
เรื่องของหลักการท้ังหลาย แล้วก็ในท่ีสุดเรื่องของแร็ มมีดี้  (Remedy) คือการแก้ไข
ข้อผิดพลาดท้ังหลายท้ังปวง ซึ่งเป็นหลักการดังกล่าว อันนี้ก็ได้รับการชื่นชมจากทาง
สหประชาชาติ แต่สิ่งท่ีเป็นปรากฏการณ์ในลักษณะของรูปธรรม ท่านได้พูดถึงโรฮีนจาก็เลย
ขออนุญาตเล่าเรื่องโรฮีนจาให้ฟังว่า โรฮีนจาท่ีเป็นปัญหามา ๓ ปีแล้วในรัฐยะไข่นั้น สิ่งท่ีเริ่ม
ด าเนินมา ถ้าติดตามมาแต่แรกก็จะเห็นว่าประเทศไทยให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ แต่เรายึด
หลักในอาเซียน (ASEAN) ตั้งแต่ครั้งปี ๑๙๗๖ ในทริที ออฟ อะมิที แอนด์ โคออเปอเรชัน 
(Treaty of Amity and Cooperation) ซึ่งก็คือสนธิสัญญาของความร่วมมือและการอยู่ด้วย
ความสันตินั้น ก็คือการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศใด ๆ เพราะฉะนั้นจึงได้ปล่อย
ให้ทางประเทศพม่าหรือประเทศเมียนมาพยายามหาทางแก้ไขปัญหาภายในของเขาเอง  
อันนี้ก็ เป็นมติของทางอาเซี ยน (ASEAN) ท้ังหมด ซึ่ งคุณอองซานซูจี  ซึ่ งถือว่าเป็น  
สเตท เคาน์เซเลอร์ (State counseelor) คือท่ีปรึกษาแห่งรัฐ แต่ก็มีฐานะเทียบเท่า
นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเขา ก็พยายามหาวิธีการต่าง ๆ นานาเพื่อจะแก้ไขปัญหา แต่ว่า  
ในท่ีสุดแล้วพบว่าปัญหามันใหญ่เกินกว่าท่ีจะดูแลได้  ก็เลยเชื้อเชิญให้อาเซียน (ASEAN) 
เข้าไป แต่ก่อนท่ีจะเชื้อเชิญอาเซียน (ASEAN) ก็เป็นท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 
อีกนั่นละท่ีไปบอกกล่าวในท่ีประชุมของอาเซียน (ASEAN) ของประเทศออสเตรเลีย 
ท่ีเมืองซิดนีย์ ให้ทางอาเซียน (ASEAN) ได้รับรู้ว่า การท่ีเราจะอยู่เฉย ๆ และปล่อยให้ทาง
ประเทศเมียนมาพยายามจัดการกันเองก็ได้อยู่ แต่เราสามารถจะท าอะไรเพิ่มเติมได้ โดยการ
เสนอแนะว่าถ้าหากอาเซียน (ASEAN) ๑ ประเทศก็ดี ๒ ประเทศ ไม่จ าเป็นต้องครบ 
๑๐ ประเทศ จะเข้าไปช่วยเสนอความคิดความอ่านให้กับทางประเทศเมียนมาก็ขอได้  
ไม่รอช้า เพื่อจะได้ช่วยท าให้ท้ังประเทศเมียนมาและคนโรฮีนจามีโอกาสได้กลับสู่บ้านเกิด
เมืองนอนของเขา อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นท่ีในท่ีสุดน าไปสู่การท่ีอาเซียน (ASEAN) ได้เข้าไป 
มีบทบาทอยู่กับโรฮีนจา โดยในฐานะท่ีเราเป็นประธานซึ่งเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 
ในปีนี้ท่ีทางอาเซียน (ASEAN) ได้รวมตัวกัน ส่งทีมล่วงหน้าไปสังเกตการณ์อยู่ในรัฐยะไข่ว่า 



 ๓๙๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                         ดรุณี ๑๖๗/๒ 
 
จะหาทางช่วยเหลือชาวโรฮีนจาได้อย่างไร จะน ากลับมาสู่รัฐยะไข่หรือประเทศพม่าโดยวิธีการใด 
และมีสิ่งใดท่ีจ าเป็นจะต้องพยายามหาทางจัดการเพื่อรองรับการเดินทางกลับมา เป็นต้นว่า
จะต้องมีรีเซฟชัน เซนเตอร์ (Reception center) ศูนย์ของการรองรับ มีทรานซิต เซนเตอร์ 
(Transit center) ศูนย์ของการเปลี่ยนผ่าน แล้วในท่ีสุดจะต้องมีศูนย์หรือแหล่งท่ีคนเหล่านี้
จะสามารถอยู่ท ามาหากินได้ เป็นต้น เพราะฉะนั้นก็เป็นเราอีกนั่นล่ะคือประเทศไทยร่วมกับ
อาเซียน (ASEAN) ในการประชุมท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อต้นเดือนมกราคมท่ีได้หาทางท่ีจะท า
ให้อาเซียน (ASEAN) มีบทบาทเต็มท่ี เพื่อช่วยเหลือชาวโรฮีนจา ๗๐๐,๐๐๐ กว่าคน  
ในเมืองค็อกซ์บาซาร์ สิ่งเหล่านี้ได้ผ่านพ้นไปโดยมีความพยายามกันในหลาย ๆ ทางด้วยกัน 
แต่เราก็ต้องย่อมรู้ว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาท่ีสามารถจะแก้ไขกันได้โดยง่าย มันมีประวัติ  
อันดั้งเดิมท่ียืดยาวมาก จนกระท่ังท้ังประเทศเมียนมา อาเซียน (ASEAN) และประเทศ
บังกลาเทศ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศิริพร ๑๖๘/๑ 
 
ซึ่งเป็นผู้ท่ีดูแลค็อกซ์บาซาร์ก็พยายามอย่างเต็มท่ี จนกระท่ังเมื่อ ๒ วันนี้เองก่อนท่ีเราจะมี
การประชุมอาเซียน (ASEAN) ในวันท่ี ๓๐ กรกฎาคมจนถึงวันท่ี ๓ สิงหาคม ซึ่งรัฐมนตรี
ต่างประเทศของนานาประเทศจะมาท่ีประเทศไทยนี่ละครับ เราก็ยังพูดกันอยู่เหมือนกันว่า
จะใช้โอกาสนี้ช่วยเหลือชาวโรฮีนจาได้อย่างไรนะครับ เป็นต้นว่าไม่จ าเป็นจะต้องออกมากัน
หรือกลับ ท่ีใช้ค าว่า รีเพทริเอชัน (Repatriation) ก็คือการกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอน  
หรืออพยพกลับ ไม่จ าเป็นต้องกลับมาในจ านวนเป็นพัน ๆ อย่างท่ีท้ังประเทศเมียนมา 
กับประเทศบังกลาเทศได้วาดฝันเอาไว้ แต่สามารถจะกลับมาเอาแค่เรือนร้อยเพื่อจะให้เป็น
จุดเริ่มต้นเสียก่อน แล้วดูสิว่าเราจะดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้เขาได้แค่ไหน ดูแลเรื่อง
ของวิถีชีวิตเขาได้เพียงใด และดูแลเรื่องของการท่ีเขาจะอินดีลิเคต (Indelicate) คือกลับเข้า
สู่สังคมได้รับการยอมรับฐานะของสังคมจากประเทศเมียนมาได้อย่างไร สิ่งเหล่านี้ขอเรียนว่า
เป็นการด าเนินการตั้งแต่ต้นอย่างท่ีได้กล่าวไว้ตั้งแต่ท่ีซิดนีย์โดยท่านนายกรัฐมนตรี ในส่วนนี้ 
มันผูกพันอย่างมากเลย เกี่ยวโยงอย่างมากเลย และเชื่อมโยงอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของ 
สิทธิมนุษยชน อันนี้ก็เลยยกเป็นตัวอย่างให้ได้เป็นท่ีปรากฏ ขออภัยไม่ได้พูดมาตั้งแต่เช้า  
แต่ว่านอกจากด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว อยากจะกล่าวถึงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่ได้มีการ 
พูดถึงเรื่องภาษาท่ีใช้ การเชื่อมโยงหรือการสื่อสาร พวกเราคงทราบดีว่าในเวทีโลก
นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ฮุน เซน ประเทศเขมร หรือของประเทศลาว  
หรือของอีกหลายประเทศเขาก็ใช้ภาษาของเขา ความเชื่อมโยงหรือการสื่อสารนี่ท าได้  
โดยไม่จ าเป็นต้องมาใช้ภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษ เพราะว่าทุกคนใช้ล่ามนะครับ แต่ว่า 
สิ่งท่ีส าคัญที่สุดท่ีด าเนินไปก็คือประสิทธิภาพของการจัดการ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเวทีใด 
ท่ีนายกรัฐมนตรีไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการใช้ภาษาไทย ในการกล่าวส เทตเมินต์ 
(Statement) ในการกล่าวค าแถลง ก็ได้รับความชื่นชม เพราะว่าเนื้อหาสาระของเรา 
เป็นเนื้อหาสาระท่ีมีความหมายต่อภูมิภาคอย่างมาก ก็อยากจะเรียนว่าการประชุมอาเซียน 
(ASEAN) ครั้งสุดท้ายท่ีปรากฏเมื่อเดือนมิถุนายน วันท่ี ๒๒-๒๓ ท่ีแล้ว สิ่งท่ีเกิดขึ้นท่ีส าคัญ
อันหนึ่งท่ีท่านก าลังพูดถึงเรื่องบทบาทน า นั่นคือสิ่งท่ีชัดเจนท่ีสุดในความเป็นผู้ท่ีมีบทบาท 
ท่ีสร้างสรรค์ของท่านนายกรัฐมนตรีหรือของประเทศไทย ก็คือน าเอาผลของการประชุมของ
อาเซียน ซัมมิท (ASEAN Summit) ในวันท่ี ๒๓ ของเดือนมิถุนายนกลับไปใช้เป็นประโยชน์ 



 ๓๙๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศิริพร ๑๖๘/๒ 
 
ในการประชุม จี ๒๐ (G20) ท่ีโอซาก้า คือน าเอาข้อเสนอของอาเซียน (ASEAN) ไปให้ จี ๒๐  
(G20) รับรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเรื่องอาเซียน เอาต์ลุก (ASEAN Outlook) เกี่ยวกับ
อินโดนีเซีย-แปซิฟิก เพื่อจะให้ได้เห็นการเชื่อมโยงจากท่าทีของอาเซียน (ASEAN) และ 
ในวงกรอบท่ีกว้างขึ้นของ จี ๒๐ (G20) แล้วก็ได้ผลนะครับ มีประเทศแรกเลยท่ีแสดงท่าที
ชัดเจนคือประเทศออสเตรเลีย เมื่อมีการพบปะกัน คุยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีมอร์ริซัน 
กับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ การพบปะทันทีท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้ถามถึง 
การติดตามเรื่องการประชุมท่ีกรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี ๒๓ อันนี้เราพบกันประมาณวันท่ี ๒๗  
ของเดือนเดียวกันเมื่อเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา มอร์ริซันตอบทันทีว่าเขาได้ติดตาม และเขา
เห็นชอบด้วยอย่างมากกับอาเซียน เอาต์ลุก (ASEAN Outlook)  ท่ีเป็นผลพวงของ 
การประชุมท่ีกรุงเทพฯ และไม่เพียงแต่ว่ามอร์ริซัน คือประเทศออสเตรเลียได้แสดงท่าที
ดังกล่าว ทางประเทศสหรัฐอเมริกาก็เช่นกัน ประเทศญี่ปุ่นก็เช่นกัน และหลายประเทศ 
ก็แสดงท่าที โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้แทนหรือผู้น าของรัฐบาลของประเทศไทยได้น าเอาสิ่งท่ี
ออกมาจากการประชุมซัมมิท (Summit) ท่ีกรุงเทพฯ ไปวางบนตักบนโต๊ะของการประชุม 
จี ๒๐ (G20) เพื่อชักชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุม จี ๒๐ (G20) ท้ังหลายได้ให้ความสนใจ 
กับประเด็นต่าง ๆ ท่ีมาจากการประชุมอาเซียน (ASEAN) ใน ๓ ประเด็นหลักนะครับ -------- 
 

- ๑๖๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีหนึ่ง)                                       น าพร ๑๖๙/๑ 
 
แล้วก็ได้ผลท่ีว่านั้นก็คือทางผู้น าของเราได้น าเสนอเรื่องของการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อม 
ทางทะเล อันเนื่องมาจากสิ่งท่ีเอาต์ลุก (Outlook) เอกสารของเรานี่ได้ให้ความส าคัญกับ
ความร่วมมือทางด้านมหาสมุทรหรือท้องทะเล ชักชวนให้นานาประเทศได้เข้ามาร่วมประชุม
ท่ีประเทศไทย รายการท่ี ๒ ก็คือเรื่องของไฟแนนเชียล อินคลูชัน (Financial inclusion)  
เรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็เช่นกัน มาจากการพบปะกันระหว่างท่านนายกรัฐมนตรี  
กับพระราชินีของประเทศเนเธอร์แลนด์ท่ีไปร่วมประชุม จี ๒๐ (G20) แล้วได้มีการพูดถึง 
เรื่องนี้กัน ก็น าเรื่องนี้โยงกลับมาถูกเรื่องของเอาต์ลุก (Outlook) แล้วก็น าเสนอให้กับทาง 
จี ๒๐ (G20) ท้ังหลายว่าเรายินดีจะเป็นเจ้าภาพของการประชุมเรื่องของแหล่งเงินทุน 
ท่ีประเทศไทย ข้อเสนอท่ี ๓ ก็คือเรื่องของสมาร์ต ซิตี้ เน็ตเวิร์ก (Smart City Network)  
ก็คือเมืองท่ีเป็นอัจฉริยะท่ีประเทศไทยเราจะจัดในเดือนสิงหาคม อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง 
ให้รับทราบว่าบทบาทสร้างสรรค์ท้ังหลายท่ีท่านได้กล่าวถึงนี่นะครับ ได้มีการแสดงออก 
และออกมาเป็นรูปธรรม 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  โอเค (OK) นะครับ ขอบพระคุณนะครับ ขออนุญาตท่านประธาน 
นิดหนึ่งนะครับ เพราะเมื่อสักครู่นั้นคุณพรรณิการ์นะครับ คุณคนสวย 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านนายกรัฐมนตรีอย่าไป  
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ขออนุญาตครับ ผมพูดกับท่านประธานนะครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวคนอื่นเขาจะประท้วงกันนะครับ  
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  คงไม่หรอกครับ เรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรุณาดูหน้า ๒๙ 
เขียนไว้แล้วว่า ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอื่นท่ีไม่ใช่
โทษอาญาตามหลักสากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูผู้กระท า
ความผิด ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ค าว่า สิทธิมนุษยชน ตรงนี้คือหมายความว่า
ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้อื่น ไม่ผิดกฎหมาย นั่นละครับ คือสิทธิมนุษยชน 
ตามรัฐธรรมนูญนะครับ  



 ๓๙๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                       น าพร ๑๖๙/๒ 
 
  เรื่องท่ี ๒ เรื่องเมื่อสักครู่นี้ท่ีพูดไปย่อ ๆ ก็คือว่าสิทธิมนุษยชนประกอบการ
ธุรกิจ ผมก็เป็นคนริเริ่มเอง ประเทศไทยต้องน าตั้งแต่ตรงนี้  เพราะฉะนั้นการลงทุน 
ในประเทศต่าง ๆ นั้น การลงทุนต่าง ๆ ประเทศในประเทศไทย ผมใช้ค าว่า ต้องมี 
สิทธิมนุษยชนในการประกอบการธุรกิจคือ คุ้มครอง เคารพและเยียวยาในทุกกิจการ 
ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ  
  เรื่องของการดูแลสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ เช่น แรงงานต่างด้าวเราก็ดูแลตาม 
กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศอยู่แล้ว เรื่องของการดูแลผู้หลบหนีลี้ภัยจากการสู้รบ  
ท่านทราบหรือไม่ครับ เราเคยมีผู้หลบหนีภัยจากสู้รบในประเทศไทย ๔๐๐,๐๐๐ กว่าคน 
ดูแลมา ๒๐ ปี ตอนนี้ยังค้างอยู่ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งยังไม่รู้จะกลับเมื่อไร ซึ่งก็เป็น
ภาระผูกพันกับประเทศไทยมากพอสมควร ดูแลสิทธิประโยชน์ การศึกษา การรักษาพยาบาล 
อาชีพ ท่ีอยู่อาศัย แล้วข้อส าคัญเมื่อเขาอยู่นานเขาจะมีครอบครัว เมื่อมีครอบครัว 
ก็มีลูกมีหลานเกิดขึ้นมาในประเทศไทย สัญชาติไทยเข้าไปอีก เพราะฉะนั้นท่านต้องระวัง 
นิดหนึ่ง โรฮีนจาผมก็เห็นใจเขานะ แต่รูปร่างลักษณะอัตลักษณ์เขานี่มันต่างกับเรามาก  
ถ้าท่านยอมรับได้ว่าวันหน้าเราจะมีคนเหล่านี้ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นก็แล้วแต่ท่าน 
เพราะฉะนั้นเราต้องหามาตรการท าอย่างไรให้เขากลับประเทศเขาให้ได้มากท่ีสุด ปัญหาไม่ได้
อยู่ท่ีเรา ปัญหาอยู่ท่ีประเทศต้นทาง ประเทศไทยเป็นทางผ่านของในสิ่งเหล่านี้นะครับ  
  อันนี้ผมแยกเป็น ๒ ประเด็นแล้วนะครับ เรื่องค่าแรง เรื่องการลดการใช้
พลาสติก มีแผนแม่บทการลดขยะ การลดพลาสติกภายในระยะเวลากี่ปี ๆ ก๊าซซีโอทู (CO2) 
ตามข้อตกลงทุกประการท่ีเราท ากับต่างประเทศ เดี๋ยวไปถามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้นะครับ   
  เรื่องการผูกขาดทุนใหญ่ระดับโลก ผมก าลังศึกษาอยู่ว่ามีหลายอย่างท่ีเป็น
แม่แบบได้ ต่างประเทศ อเมริกา ยุโรปต่าง ๆ มีหมดนะครับ ทุกประเทศมีปัญหาท้ังสิ้น 
เนื่องจากเป็นประเทศท่ีท าการค้าเสรี ประเทศไทยนั้นจะมีบทบาทท่ีเรียกว่า บทบาทน า 
บทบาทน าก็คือว่าเวลาเราไปประชุมทุกครั้ง ผมบอกว่าต้องมีข้อเสนอแนะของเรา 
ในท่ีประชุม ถึงแม้ผมจะพูดภาษาไทย ผมก็คิดภาษาไทย แล้วผมให้เขาเขียนภาษาอังกฤษ  
 



 ๓๙๘   
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ออกไป ผมต้องการอย่างนี้ การประชุมทุกครั้งจะต้องมีข้อสรุป แล้วเรามีความก้าวหน้า  
ไม่ใช่ท า เอ็มโอยู (MOU) อย่างเดียว ต้องเรียกว่า เอ็มโอดู (MO Do) ผมพูดกับเขาแบบนี้ 
ทุกประเทศเขาก็หัวเราะ เขาเห็นด้วยนะครับ ------------------------------------------------------- 
 

- ๑๗๐/๑ 
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ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๗๐/๑ 
 
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ ท่ีเราจะแสดงออกอย่างไร ผมเป็นคนไทย ผมมีการแสดง
ออกแบบไทย ๆ ความจริงใจของผมออกไป ผมก็คุยกับทุกประธานาธิบดี ทุกนายกรัฐมนตรี 
เขาก็คุยกับผมหมดนะครับ ไม่เห็นใครรังเกียจผมเลย แล้วก็เวลาคุยกันเวลาคุยส่วนตัว 
มันก็คุยกันในห้อง แต่ถึงเวลาจะไปพรีเซนต์ (Present) ข้างนอกกับนักข่าว ผมก็จ าเป็นต้อง 
พูดภาษาไทยเพราะมีคนแปลอยู่แล้ว ถ้าผมพูดผิดพูดถูกไปมันก็ออกไปท่ัวโลก มันก็ไม่ใช่อีก 
เพราะฉะนั้นอย่าจับผิดจับถูกผมมากนักเลยนะครับ  
   เรื่องบทบาทผู้ลี้ภัย โรฮีนจา ผมก็เห็นด้วยก็สงสารเขาเหมือนกัน ผมก าลัง 
เจรจาอยู่ ผมเป็นคนเสนอไปเองว่า ถ้าให้ประเทศเมียนมารับแต่ผู้เดียวมันแก้ไม่ได้หรอกครับ 
ผมก็บอกว่า ประเทศไทยพร้อมท่ีจะเป็นแกนกลางในการท่ีจะเจรจาให้ท้ังประเทศบังกลาเทศ
และประเทศเมียนมาร่วมมือกันไดน้ าคนกลับประเทศ แต่มันก็มีข้อปัญหาอยู่บางอย่างส าหรับ
ประเทศเมียนมา ผมก็ใช้กลไกของอาเซียน (ASEAN) ขอร้องอาเซียน (ASEAN) ขอร้อง
ประเทศอื่นให้เขามาช่วยกันนะครับ 
  เรื่องการพัฒนาแผนพัฒนาของประชาชาติ ท่ีว่านี้  วันนี้อยู่ ในขั้นตอน 
การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาของยูเอ็นเอสดีจี (UNSDG) ๒๐๑๕-๒๐๓๐ เรามีอยู่หลายข้อ
ด้วยกันท่ีเราท าส าเร็จแล้ว บางอันก็ก าลังเร่งท า มีอยู่หลายตัว เราต้องท าทุกตัวนะครับ  
วันนี้เรามีบทบาทน าในกลุ่มจี ๗๗ (G77) มี ๑๓๐ กว่าประเทศท่ีเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ แล้วก็เขาพอใจกัน เกิดประโยชน์มากในขณะนี้นะครับ 
เพราะฉะนั้นหลักการต่าง ๆ เหล่านี้เราเคารพหลักการสากลเสมอ แต่เราก็ต้องดูประเทศไทย
ของเราด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณมากครับ ต่อไปรัฐมนตรี  
เชิญเลยครับ 
  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านรัฐมนตรีอย่าลืมดูเวลาด้วยนะครับ 
  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม)  :  ท่านประธานผมอภิปรายได้เลยไหมครับ พอดีมีท่านท่ีอภิปรายต่อเนื่องครับ 
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ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๗๐/๒ 
 
  (นางสาวพรรณิการ์ วานิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ได้ยืน
และยกมือขึ้น) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ประท้วงเรื่องอะไรครับ 
  นางสาวพรรณิการ์ วานิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)   :  
ดิฉันขอใช้สิทธิพาดพิงค่ะ ดิฉัน นางสาวพรรณิการ์ วานิช สมาชิกผู้แทนราษฎร แบบบัญชี
รายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะ ก่อนอื่นขอให้ท่านถอนค่ะ เรื่องชมว่า 
คนสวยนะคะ ท่ีสภาแห่งนี้เป็นท่ีท่ีควรจะปฏิบัติต่อทุกท่านอย่างเท่าเทียมกันนะคะ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ขอโทษครับ ผมขอถอนครับ  
  นางสาวพรรณิการ์ วานิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ขอบพระคุณค่ะ และดิฉันขออีก ๓๐ วินาทีสั้น ๆ นะคะ ชี้แจงเรื่องท่ีท่านกรุณาตอบดิฉัน 
ในหลายเรื่องรวมถึงท่านรัฐมนตรีดอนด้วยนะคะ ๓๐ วินาที 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ไม่ได้หรอกครับ เพราะว่าท่ีพูด 
ท่ีอภิปรายนีเ่ป็นการประท้วงครับ ถ้าจะพูดต่อก็ต้องเป็นรายการอื่นครับ 
  นางสาวพรรณิการ์ วานิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)   :  
ดิฉันใช้สิทธิพาดพิงนะคะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ไม่ได้ครับ พาดพิงเมื่อสักครู่นี้จบ 
แล้วครับ  
  นางสาวพรรณิการ์ วานิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านเข้าใจผิดเร่ืองหนึ่ง 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  จบไปแล้วครับ พาดพิงเรื่องคนสวย 
  นางสาวพรรณิการ์ วานิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)   :   
มีอีกเร่ืองหนึ่งค่ะ ท่านเข้าใจผิดเร่ืองท่ีดิฉันตั้งข้อสงสัยนิดเดียวค่ะท่านประธาน ๒๐ วินาที 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขออนุญาตครับ ยินดีเวลาเต็มท่ีเลยครับ 
แต่ให้เป็นไปตามระเบียบเถอะครับ เมื่อสักครู่นี้ยืนขึ้นประท้วง ซึ่งก็ท าได้ว่ามีการพาดพิง 
ความจริงผมก็เตือนนายกรัฐมนตรีแล้วว่าอย่า แต่ผมคิดว่า ส.ส. หญิงอื่นจะประท้วงมากกว่า 
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เมื่อสักครู่นี้ก็เลยเตือนไป แต่ว่าเมื่อคุณพรรณิการ์ประท้วงเองก็ให้ประท้วงไป จบแล้วครับ 
ส่วนถ้าจะพูดเรื่องอื่นนี่ต้องนั่งลงนะครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ขอโทษนะครับ พอดีผมไม่อยากเรียกอีกชื่อหนึ่ง ก็เลยนึกไม่ออกว่า 
จะชื่ออะไร ขอโทษนะครับ ขอถอนค าพูดนะครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ขออนุญาต
ก่อนนะครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย)  :  ขออนุญาตครับ 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  จบนะครับ ขอเชิญรัฐมนตรีครับ 
   นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในรัฐสภานะครับ ผม พุทธิพงษ์ 
ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขออนุญาตใช้เวลาของ
รัฐสภาแห่งนี้สั้น ๆ เพื่อชี้แจงเรื่องส าคัญแล้วก็เรื่องท่ีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คุณพรรณิการ์ 
วานิช กรุณาได้อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับ ในเรื่องท่ีส าคัญก็คือว่าต้องขอบคุณท่ีท่านสมาชิก 
ได้กรุณาพูดถึงในเรื่องของโซเชียล มีเดีย (Social media) หรือการใช้สื่อทางดิจิทัลนะครับ 
รวมไปถึงในเรื่องของศูนย์ป้องกันข่าวปลอม เรื่องนี้เป็นสิ่งท่ีส าคัญมากแล้วก็เป็นสิ่งท่ีรัฐบาล 
โดยการน าของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความส าคัญในเรื่องนี้
อย่างมาก เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าปัจจุบันมีการติดตามข่าวสารทางโซเชียล  มีเดีย  
(Social media) ตามท่ีท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่ได้กรุณาน าเรียนไปแล้วเป็นจ านวนมาก  
แล้วก็คงจะทราบดีว่าในอดีตการส่งข่าวสารต่าง ๆ มักจะมาจากส านักข่าวต่าง ๆ -------------------- 
 

 - ๑๗๑/๑ 
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ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             ภิรญา  ๑๗๑/๑ 
 
ซึ่งผมเรียนครับว่าสมัยก่อนส านักข่าวต่าง ๆ ก็จะมีความรับผิดชอบ แล้วก็มีจรรยาบรรณ 
ในการเสนอข่าวต่าง ๆ เพราะก็เป็นอาชีพของเขา แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป 
พี่น้องประชาชนทุกคนสามารถเป็นผู้สื่อข่าวได้ครับ สามารถอยากจะเขียนอะไร บรรยายอะไร 
ตัดต่ออะไรก็ท าได้ตลอดเวลา แต่ปัญหาท่ีผ่านมาก็คือว่าเมื่อท าแล้ว การส่งต่อ การเสพสื่อ
ต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชนคนไทยก็มีท้ังข่าวจริงแล้วก็ข่าวปลอม แล้วก็ต้องยอมรับว่า 
ข่ า วปลอม ท่ี เ กิ ด ขึ้ น ใ นประ เทศ ไทยวั นนี้ เ ป็ น ข่ า วปลอม ท่ีมี ม ากกว่ า ข่ า ว จ ริ ง  
๗๐-๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของข่าวทุกวันท่ีเราได้เห็น เพราะมาเนื่องมาจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเรา
สามารถท าได้ง่าย แล้วก็สามารถท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แล้วก็แต่งเติม แล้วก็ใส่ 
ความคิดเห็นของตัวเองลงไป แล้วก็มีการแชร์ (Share) ต่อ ๆ ไป ซึ่งไม่มีใครบอกได้เลยว่า
ข่าวเหล่านั้นเป็นข่าวท่ีจริงหรือไม่จริง แต่รัฐบาลชุดนี้ต้องยอมรับว่าเรารู้ว่านี่คือปัญหา 
ท่ีมันจะเกิดซ้ าแล้วซ้ าเล่าแล้วก็หมักหมม แล้วมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ถ้าเทคโนโลยีนี้มีต่อไป 
ในอนาคตมากกว่านี้ แล้วท่ีส าคัญท่ีสุดจะกระทบกับลูกหลานของเรา เยาวชนก็จะกระทบ 
กับสิ่งท่ีต้องเสพสื่อปลอมอยู่ตลอดเวลา แล้วไม่มีการคัดสรร คัดแยกกัน สิ่งไหนคือสิ่งท่ีจริง 
และสิ่งท่ีปลอม เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่ได้บอกว่าผมในฐานะท่ีมารับหน้าท่ี
ตรงนี้ แล้วก็แสดงให้เห็นถึงความท่ีไม่มีความรู้ความสามารถ ผมเรียนครับ ผมเสียใจนะครับ 
ต้องเรียนตรงนี้ว่า ผมเคารพแล้วก็ชื่นชมในความเป็นคนรุ่นใหม่ แล้วท่านมีความรู้
ความสามารถในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผมคิดว่าอันดับต้น ๆ ของประเทศครับ  
แต่วันนี้ต้องยอมรับว่าศูนย์เฟก นิวส์ (Fake news) ท่ีจะเกิดขึ้นเราไม่ได้มีแนวคิดเลยครับ 
หรือศูนย์ป้องกันข่าวปลอม ไม่ได้มีแนวคิดที่จะท าเพื่อปกป้องรัฐบาล หรือเป็นการตอบโต้ข่าว
ทางด้านการเมืองเลยครับ เราต้องการเริ่มจากข่าวท่ีท าให้พี่น้องตื่นตระหนก อย่างเช่น 
ขออนุญาตยกตัวอย่าง เมื่อไม่กี่วันท่ีผ่านมานี้ก็มีการท าข่าวปลอมบอกว่า  เขื่อนจะแตก 
ก็มีการแชร์ (Share) ส่งต่อ ๆ กันไปท้ังเด็กท้ังผู้ใหญ่ครับ กว่าจะมีโอกาสให้หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบได้ยืนยันว่า ไม่จริง ความตื่นตระหนกและปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน 
มีแล้วครับ วันก่อนมีข่าวว่าจะมีสึนามิเข้า จะมีพายุใหญ่เข้า ก็เป็นความสนุกสนาน ก็ไม่ทราบ
ว่าเกิดด้วยเพราะเหตุใดครับ แล้วเมื่อสักครู่นี้ ท่ีบอกว่าการจะตั้งศูนย์นี้เพื่อเป็นการท าร้าย 
หรือรัฐบาลต้องการจะปกป้องตัวเอง แล้วก็บอกว่ารัฐบาลโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กับการปล่อยข่าวเท่านั้น ไม่จริงครับ นี่คือการปกป้องพี่น้องประชาชนท่ีจะให้มีท่ีพักพิง 
ท่ียึดเหนี่ยวได้ว่าอะไรคือข่าวจริง อะไรคือข่าวปลอม แล้วต้องขอบพระคุณมากท่ีบอกว่า
รัฐบาลจะสามารถการันตี (Guarantee) ตัวเองได้อย่างไร ถ้าจะปกป้องข่าวของตัวเอง 
ผมเรียนครับ ท่านยังไม่ได้เคยฟังผมเลยว่าศูนย์นี้จะมีกระบวนการจัดตั้งแบบไหน การเข้า
ของข่าวสารเดี๋ยวนี้มีระบบ เอไอ (AI) ระบบท่ีทันสมัยสามารถคัดกรองได้ว่าแต่ละวินาที 
มีข่าวอะไรบ้างท่ีมีคนแชร์ (Share) กันแล้วติดตาม ๑ ใน ๕  ๑ ใน ๑๐ เราก็เลือกดูครับ 
เอาข่าวท่ีพี่น้องประชาชนมีการส่งต่อกันมากท่ีสุดและเป็นข่าวปลอม เราก็ต้องหาท่ีในการ
ตรวจสอบวิเคราะห์ว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม ขั้นตอนของการประกอบวิธีการ
วิเคราะห์ว่าข่าวไหนจริงหรือปลอม ก็ไม่ใช่เราท าเอง เราเป็นแค่ผู้คัดสรร เราสามารถจะขอ
ตัวแทนจากส านักข่าวทุกข่าว รวมท้ังสื่อของท่านก็ดี สื่ อต่าง ๆ ก็ดี สื่อโทรทัศน์ วิทยุ 
และข่าวสารในหนังสือพิมพ์ สามารถส่งให้ท่านช่วยเป็นผู้ท่ีวิเคราะห์ว่าข่าวนี้ในความคิด 
ของท่านจริงหรือไม่จริง เพราะเราเชื่อครับว่าส านักข่าวทุกส านักข่าวมีจรรยาบรรณ 
ในการท่ีจะวิเคราะห์ข่าว รวมไปถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเมื่อสักครู่ท่ีผมยกตัวอย่างว่า 
เรื่องเขื่อนแตก เราก็สามารถจะบอกกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ครับว่าเขายืนยันจาก  
การไฟฟ้าก็ดี จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องว่าข่าวนั้นเป็นข่าวปลอมหรือไม่ แล้วถามว่า 
แล้วจะส่งต่อกลับไปให้พี่น้องประชาชนอย่างไร ก็พี่น้องประชาชนอย่างไรครับ  เข้ามาดู 
แล้วเห็นว่านี่ได้มีการตรวจสอบแล้วเป็นข่าวปลอม ก็จะช่วยกันแชร์ (Share) ต่อ ๆ ไปว่า 
ข่าวนี้เป็นข่าวปลอม นี่คือวิธีคิดและความตั้งใจของรัฐบาลท่ีจะท าศูนย์นี้ครับ แล้วในหลาย ๆ 
ประเทศเขาท าแล้วครับ เขาได้มีการด าเนินการท าแบบเรียบร้อย แล้วก็เป็นประโยชน์มาก 
แล้วท่านเองไม่ใช่หรือครับท่ีเป็นคนบอกว่าให้ช่วยกันเคร่งครัดในเรื่องของ พ.ร.บ.  
ท่ีมาคุ้มครองเรื่องการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ -------------------------------------------------- 
 

- ๑๗๒/๑ 
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นี่ก็อยู่ในกระบวนการในสิ่งท่ีเราจะต้องด าเนินการครับ เพราะฉะนั้นผมถึงอยากเรียนว่า 
ในรายละเอียดท้ังหมดนี้ เป็นสิ่ ง ท่ี เราตั้ ง ใจแล้วก็อยากท าเพื่อประโยชน์ของพี่น้อง 
ของประชาชน 
  อีกเร่ืองหนึ่งท่ีไม่พูดไม่ได้เมื่อสักครู่ท่านบอกว่า เมื่อไม่กี่วันนี้มีหน่วยงานท่ีท า 
แพลตฟอร์ม (Platform) ทางด้าน โซเชียล มีเดีย (Social media) ได้ประกาศปิด เว็บไซต์ 
(Website) ของใครก็ไม่ทราบ ๑๐ ท่าน ไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเลยครับ ต้องขอโทษด้วย  
ขออนุญาตนะครับ เป็นระบบของโซเชียล มีเดีย แพลตฟอร์ม (Social media platform) 
ของเอกชนท่ีเขามีความตั้งใจท่ีจะคัดกรองใครก็ตามท่ีเขารู้สึกว่าเป็นศูนย์ข่าวหรือเป็น 
เว็บไซต์ (Website) ท่ีปลอม แล้วไม่มีตัวตน เป็นความตั้งใจของเอกชนเขา เขาก็ท าเองครับ 
ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐท่ีท่านบอกว่า เราใช้อ านาจไปปิด เราต้องไปขออ านาจศาลครับ 
เมื่อเราตรวจสอบแล้ว ศาลออกค าสั่งให้เราปิดได้ เราถึงต้องใช้อ านาจปิดโดยผ่านศาล  
เราไม่เคยไปลิดรอนสิทธิของใครครับ ถูกก็คือถูก ผิดก็คือผิด ฉะนั้นผมเรียนว่าแนวทางนี้  
คือแนวทางท่ีเราตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือ แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยความตั้งใจจริง  
แล้วก็จริงใจครับ แล้วผมเรียนเลยสุดท้ายว่าท่านไม่ต้องกั งวลครับ พี่น้องประชาชน 
ไม่ต้องกังวล ถ้าท่านไม่เคยคิดท่ีจะออกข่าวปลอม ไม่เคยคิดท่ีจะถนัดในเรื่องของการท า 
ข่าวปลอม ท่านไม่ต้องกังวลครับ ท่านปลอดภัยครับ แต่ถ้าใครก็ตามท่ีคิดท าข่าวปลอม 
แล้วสร้างความเสียหายให้พี่น้องประชาชน นั่นละครับต้องระวัง เพราะเรารู้ทันท่าน  
แล้วเราจะติดตาม แล้วเราจะตรวจสอบว่าเขาคือใครท่ีท าให้กระบวนการสร้างข่าวปลอม  
มันเกิดขึ้นในประเทศไทย ขอขอบคุณท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับท่านรัฐมนตรี ต่อไปก็เป็น 
นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล หลังจากนั้นก็จะเป็นกลุ่ม  
  (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ได้ยืน 
และยกมือขึ้น) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  คุณปารีณาประท้วง เชิญเลยครับ 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ  
ดิฉันขออนุญาตประท้วงท่านประธานถึงผู้อภิปราย ข้อ ๔๓ เมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรี 
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ท่านถอนค าพูดว่า คนสวย ซึ่งจริง ๆ แล้ว สวย ก็ไม่ได้เสียหายตรงไหน ท่านก็ยังถอน  
แต่ว่าท่าน ส.ส. ช่อ ท่านพูดว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนตลก ซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ตัวตลก  
ก็อยากจะให้ท่านถอนค าว่า ตลก ค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  นายกรัฐมนตรีท่านไม่เดือดร้อนครับ 
ขอบคุณครับ ไม่ประท้วงนะครับ ต่อไปนะครับ ผมเรียนว่าหลังจากนั้นทางกลุ่มท่ีขอเวลาสั้น ๆ 
หลังจากคุณอมรัตน์แล้ว ทางกลุ่มก็จะเป็นนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ๔ นาที พลตรี ทรงกลด 
ทิพย์รัตน์ ๒ นาที นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ๒ นาที ๓ ท่าน ๙ นาที ไปในชุดเดียวกัน
เลยนะครับ เชิญคุณอมรัตน์ครับ เชิญ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)   :  
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ ดิฉัน อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคอนาคตใหม่ ฟังแถลงนโยบายรัฐบาลจบ พบว่าเขียนไว้กว้างมาก แล้วก็มีความเป็น
นามธรรมมากเกินไป ดู เลื่อนลอย อีกท้ังยังขาดสิ่ งส าคัญท่ีควรจะมีก็คือกรอบระยะเวลา 
ท่ีชัดเจนกว่านี้ การไม่มีกรอบเวลาท่ีชัดเจนจะท าให้การตรวจสอบการท างานเป็นไปด้วย
ความยากล าบาก อีกท้ังนโยบายท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลต่าง ๆ หาเสียง
เอาไว้ในช่วงหาเสียง ท่ีไปสัญญิงสัญญากับชาวบ้านเอาไว้ ก็ไม่ได้บรรจุอย่างเป็นรูปธรรม  
ในนโยบายรัฐบาลนี้ ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้อาจจะท าให้ประชาชนเสื่อมความศรัทธาต่อระบบ
พรรคการเมือง แล้วก็เสื่อมความศรัทธากับระบบรัฐสภาด้วยค่ะ ดิฉันฟังการแถลงนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรีอย่างอดทนเกือบ ๒ ชั่วโมง แล้วก็ฟังด้วยความยากล าบาก เข้าใจได้ยาก 
ดิฉันคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีปัญหาในทักษะทางการอ่านพอ ๆ กับท่ีมีปัญหาทักษะ
ทางการพูด ท้ังการเลือกใช้น้ าเสียง จังหวะจะโคนในการพูด การเว้นวรรค ค าควบกล้ า ------- 
 

- ๑๗๓/๑ 

 
 
 
 



 ๔๐๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        จงถนอม ๑๗๓/๑ 
 
รวมท้ังกิริยาอาการชี้หน้าผู้สนทนา มีปรากฏอยู่ ในคลิป (Clip) อยู่มากมาย รวมท้ัง 
การตอบค าถามของท่านและปฏิกิริยาของท่านต่อกรณีท่านเสรีพิศุทธ์ เมื่อ สักครู่นี้ 
ก็แสดงให้ เห็นว่าท่านมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้น าประเทศ  
ขอเข้าประเด็นเลยเนื่องจากเวลามีน้อย ดิฉันจะพูดถึงประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
ข้อ ๑๒ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ วรรคสอง สนับสนุนให้มีการศึกษา 
และการรับฟังความคิดเห็นในการด าเนินงานเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อฟังมาถึงตรงนี้ 
เลือดก็สูบฉีดค่ะ 
   (นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  คุณอมรัตน์ครับมีผู้ประท้วงครับ 
ขอผู้ประท้วงครับ เชิญเลยครับ 
  นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉัน นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ดิฉันขอประท้วงในข้อบังคับ 
ข้อ ๔๓ ว่าผู้ท่ีก าลังอภิปรายอยู่ ณ ขณะนี้แสดงกิริยาวาจาอันไม่สุภาพใส่ร้ายป้ายสี เสียดสี
บุคคลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของพวกเรา นายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดิฉันขอให้ท่านผู้ ท่ีอภิปรายอยู่นี้ 
ถอนค าพูดค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  คุณอมรัตน์ครับ เมื่อสักครู่นี้ 
ก็ไม่เหมาะสมท่ีไปประเมินนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากการอภิปรายว่า สามารถปฏิบัติ
นโยบายนั้นเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งก็มีการพูดถึงงาน แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ไปวิจารณ์เรื่องส่วนตัว  
พูดง่าย ๆ ก็คือ การพูด การอ่าน ซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมขอว่าอันนี้ท่ีจริง
นายกรัฐมนตรี ท่านยอมไหมครับ ท่านนายกรัฐมนตรีครับ คือท่ีจริงท่านก็ไม่ติดใจ แต่ว่า
อย่างนี้ได้ไหมครับผู้ประท้วง ผมขอเตือนก็แล้วกันว่ากรุณาอย่าใช้ค านี้ 
  นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ดิฉันขอให้ผู้อภิปรายถอนค าพูดด้วยค่ะ 



 ๔๐๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        จงถนอม ๑๗๓/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญคุณอมรัตน์ครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :
ดิฉันไม่ถอนค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  คุณอมรรัตน์ไม่ถอน 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :
ประธานไม่ได้ให้ถอนนะคะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ประธานขอให้ถอนแล้วกันครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :
เมื่อสกัครู่นี้ท่านประธานบอกให้ถอนหรือคะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้บอก แต่บอก
เดี๋ยวนี้ครับ 
  นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
กรุณาถอนด้วยนะคะ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :
ถอนค าว่าอะไรบ้างคะ 
  นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านคิดว่าค าพูดไหนที่ไม่เหมาะสมคะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ถอนก็แล้วกันครับ ค าสั่งประธาน 
เป็นถึงท่ีสุดครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ได้ค่ะ จะถอน แต่ให้ถอนค าไหนล่ะคะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่ีพูดไปท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับ
นายกรัฐมนตรีครับ 
  นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ท่านกรุณาอ่านในโพยท่ีท่านก าลั งถือ อยู่ ว่ า  ท่านได้พูดประโยคไหนท่ีท่านคิดว่ า 
มันไม่เหมาะสม แล้วก็ไม่สุภาพนะคะ 



 ๔๐๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        จงถนอม ๑๗๓/๓ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ค าส่ังก็เป็นเด็ดขาด ถอนเถอะนะครับ 
ถอนค าพูดที่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :
ดิฉันคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรี ให้พูดซ้ าไหมคะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ไม่ต้องแล้วครับ ไม่มีประโยชน์หรอกครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  : 
ค่ะ ถ้าเพื่อความเรียบร้อยแล้วนี่ก็ดึกมากแล้ว ดิฉันขอถอนก็ได้ค่ะ 
  นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ขอบพระคุณนะคะ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ค่ะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญต่อครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  : 
ฟังมาถึงข้อท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในนโยบายเร่งด่วน ข้อ ๑๒  
ท าให้เลือดดิฉันสูบฉีด เพราะในทางปฏิบัติตลอดเวลาอันยาวนานมา การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในประเทศนี้เป็นเพียงพิธีกรรม ไม่ ได้เป็นเรื่องจริง เมื่อครั้งท่ีลงประชามติ 
ปี ๒๕๕๙ เดือนสิงหาคม ความคิดเห็นของฝ่ายท่ีไม่รับร่างรัฐธรรมนูญกลายเป็นความผิด 
การรณรงค์ท าได้ทางเดียวคือเป็นฝ่ายรับร่าง ฝ่ายรณรงค์ไม่รับร่าง มีผู้ถูกจับกุมด าเนินคดี  
มากกว่า ๒๑๒ คน แบ่งเป็นโพสต์ เฟสบุ๊ก (Post facebook) วิจารณ์ ๓๖ คน เผยแพร่ 
จดหมายวิจารณ์ ๒๐ คน ตั้งศูนย์ช่วยปราบโกงก็โดนไปด้วย ๑๔๗ คน ฉีกบัตรลงคะแนน 
๓ คน จัดกิจกรรมไม่รับรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ท่ีจังหวัดขอนแก่น จ านวน ๑๑ คน 
แล้วมีการตัดไฟด้วยไม่ให้ท ากิจกรรม คนเหล่านี้ถูกฟ้องด้วยคดีขัดค าสั่งหัวหน้า คสช.  
และคดี พ.ร.บ. ประชามติ รวมท้ังคดีอื่น ๆ สื่อกระแสหลักไม่กล้าเสนอข่าวจึงเซนเซอร์ 
(Censor) ตัวเองด้วยการเสนอข่าวเพียงด้านเดียว จึงชัดเจนว่าในทางปฏิบัติกระบวนการ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนของประเทศไทยเรามีปัญหาจริง ๆ เพราะเป็นเพียง
พิธีกรรม และเพื่อให้ดูมีความชอบธรรมเท่านั้น ตามมาตรฐานขององค์กรระดับสากลคือ 
 



 ๔๐๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        จงถนอม ๑๗๓/๔ 
 
โออีซีดี (OECD) ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น ก าหนดว่าจะต้องมีขั้นตอน ๓ ขั้นคือ 
การแจ้งให้ทราบ ขั้นนี้เจ้าหน้าท่ีรัฐจะเป็นผู้สื่อสารทางเดียว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบแล้วก็เตรียมพร้อม ขั้นท่ี ๒ คือขั้นปรึกษาหารือเป็นขั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
๒ ทาง ระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐกับผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย และขั้นท่ีส าคัญท่ีสุด คือขั้นท่ี ๓  
ขั้นมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องร่วมร่างถ้อยค าในกฎหมายนั้นร่วมกัน ----------------- 
 
                - ๑๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        พุทธชาติ ๑๗๔/๑ 
 
ยกตัวอย่างบ้านเรา โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการหนึ่งในเวทีท่ีจะไม่ขอ
เอ่ยชื่อนะคะ แต่เป็นเวทีรับฟังความคิดเห็น ๑๕ นาทีแรก ลงทะเบียน ๑๕ นาทีถัดไปให้
ปลัดกระทรวงมาท าพิธีเปิด ๓ ชั่วโมงถัดไปให้เจ้าหน้าท่ีรัฐท้ังหมด ๔ ท่านเป็นวิทยากร
บรรยาย เมื่อบรรยายครบ ๔ ท่านแล้วปิดการประชุม ประชาชนไม่ได้พูดอะไรเลยสักค าเดียว
ดิฉันขอเสนอแนะให้เรามีหน่วยงานกลางตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเวทีรับฟัง 
ความคิดเห็นหรือเวทีลงประชามติ เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล แทนท่ีจะเป็นเพียง
พิธีกรรมแบบท่ีแล้ว ๆ มา เหตุการณ์ล่าสุดเมื่อสองสัปดาห์ท่ีแล้วก็มีนะคะ การเปิดรับฟัง
ความคิดเห็น แม้จะขออนุญาตชุมนุมสาธารณะแล้วก็ตาม มีการขออนุญาตท่ี สน. แต่เมื่อไป
ในสถานท่ีท่ีขออนุญาตแล้ว เจ้าหน้าท่ีต ารวจน าแผงกั้น และไม่อนุญาตให้เข้า และสุดท้ายนี้
ดิฉันต้องขออภัยเพื่อน ๆ พี่น้องทุกคนท่ีฝากสาร ฝากข้อความมามากมาย เพราะเห็นว่า 
วันนี้มีโอกาสได้สบตากับท่านนายกรัฐมนตรี เพราะว่าค าว่า หน้าด้าน ก็เป็นค าท่ีไม่เหมาะสม
ท่ีจะพูดในสถานท่ีแห่งนี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ถอนเถอะครับ คุณอมรัตน์ครับ  
เชิญนะครับถอนเถอะครับ ไม่มีประโยชน์อะไรครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ถอนค าว่าอะไรคะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ค าว่า หน้าด้าน ถอนเถอะครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ค าว่า หน้าด้าน ใช่ไหมคะ ขอถอนค าว่า หน้าด้าน ค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญต่อไปครับ เชิญคุณสมเกียรติครับ 
  นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  : 
ท่านประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผม สมเกียรติ ศรลัมพ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาภิวัฒน์ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  คุณสมเกียรติเดี๋ยวรอนิดหนึ่งครับ 
มีผู้ประท้วงครับ เชิญครับ 



 ๔๑๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        พุทธชาติ ๑๗๔/๒ 
 
  นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผม อรรถกร ศิริลัทธยากร พรรคพลังประชารัฐ  
ระบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ได้ประท้วงเมื่อสักครู่นี้ผมนั่งครับ แต่อยากจะเรียน 
ท่านประธานว่าเมื่อสักครู่นี้ท่ีท่านประธานแจ้งต่อท่ีประชุมในเรื่องของคิวผู้อภิปรายในกลุ่ม
พรรคร่วมรัฐบาล ท่านประธานแจ้งไว้ ๓ ท่านจริง ๆ แล้วผมขอยอมรับผิดว่าอาจจะสื่อสาร
กับทางหน้าบัลลังก์ผิดพลาด เพราะว่าจริง ๆ แล้วท่ีจัดมาก็จะมีท่านสมเกียรติ ศรลัมพ์  
๕ นาที ท่านทรงกลด ๒ นาที ท่านมงคลกิตติ์ ๓ นาที และท่านอาจารย์ปรีดา ๔ นาที  
เป็นกลุ่มแรกครับ ก็อยากจะขอกราบเรียนท่านประธาน เพราะว่าพี่ ๆ เขารอมาท้ังวันแล้ว  
ก็อยากจะขอจัดกลุ่ม ๔ ท่านก่อนได้ไหมครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  พอดีท่ีส่งมานี้ ท่านปรีดานี้เป็น 
กลุ่ม ๒ ครับ ๓ นาที กลุ่มแรกมี ๓ ท่าน รวมแล้ว ๙ นาที เอาอย่างนี้ก่อนไหมครับ  
หลังจากนั้นก็จะเป็นกลุ่ม หรือจะให้ท่านปรีดา บุญเพลิง เข้าไปรวมในกลุ่มนี้ด้วย ๔ ท่าน 
รวมท้ังหมด ๑๒ นาที 
  นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
กราบขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านปรีดา บุญเพลิง รวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย 
ก็ได้ครับ ๑๒ นาที ท้ัง ๔ ท่าน เชิญเลยครับ 
  นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่านครับ ผม สมเกียรติ ศรลัมพ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาภิวัฒน์ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมได้อ่านค าแถลง
นโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ครบท้ัง ๑๒ ข้อ ท าให้เกิดความรู้สึกว่า
ผู้เขียนนั้นเขียนได้ครอบคลุม การท างานของรัฐบาลชุดหน้านี้ถ้าท่านสามารถท างาน 
ได้ตามนโยบายท่ีเขียนมา ผมเชื่อว่าเป็นความหวังของประเทศ หลายคนได้อ่านนโยบายแล้ว
รู้สึกว่ามันไม่มีรูปธรรมอะไรท่ีจะท าให้แตะว่าเขาจะได้อะไรบ้าง แต่ว่าผมก็ได้ถามเจ้าหน้าท่ี
ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ----------------------------------------------  
                                                                                                 - ๑๗๕/๑ 



 ๔๑๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)         อารีรัตน์ ๑๗๕/๑ 
 
เขาบอกว่าจะเป็นการเขียนท่ีเป็นกรอบ ทุกคนได้ทราบแล้วว่านี่คือโพลิซี (Policy) มีแผน  
มีโปรเจกต์ (Project) มีแอ็กติวิตี้ (Activity) เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ารัฐมนตรีแต่ละท่าน 
ก็ยังพูดเรื่องแผน เรื่องโปรเจกต์ (Project) แอ็กติวิตี้  (Activity) เพื่อจะให้สังคมได้เห็น 
ความชัดและกระจ่างมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามแม้นโยบายจะเขียนดีอย่างไรก็ตาม  
แต่ถ้าข้าราชการไม่กระท าหรือกระท าแบบไม่เต็มท่ี หรือไม่ซื่อสัตย์ หรือว่ากระท าแบบไม่รัก
และไม่ศรัทธาในประชาชนท่ีแท้จริงนั้น นโยบายนี้ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ผมอยากฝาก
รัฐบาลว่าปัจจุบันข้าราชการยังมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับเป็นผู้รับใช้ประชาชน มีข้าราชการ
หลายคนหลายส่วนท าให้ประชาชนต้องเจ็บปวด ต้องล าบาก ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับ
ว่าตอนนี้ประเทศจีน ท่านสี จิ้นผิง ได้ท าแอปพลิเคชัน (Application) ให้กับประชาชน 
เป็นพันล้าน เวลาไปพบข้าราชการมีแอป (App) ไปถึงศูนย์กลางของรัฐบาลประเทศจีนเลย 
แล้วเวลาติดต่องานถ่ายรูปข้าราชการออนไลน์ (Online) ถึง ถ้าสมมุติว่าข้าราชการพูดจาไม่ดี
หรือท าอะไรต่าง ๆ ท่ีไม่เหมาะสม ไม่บริการประชาชน อีกไม่กี่วันนะครับ ศูนย์กลาง 
ของประเทศจะโทรไปประสานงานกับข้าราชการคนนั้น ผมว่าน่าจะเอาวิธีนี้มาใช้จะดีกว่า
ศูนย์ด ารงธรรม ท่ีกว่าจะเข้าคิวไปเจรจาได้ต้องรออีกเป็นเดือน แต่ผมอยากจะฝากว่าเรื่องนี้
ผมเห็นความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรี แล้วถ้าเราใช้เทคโนโลยีมาช่วยจะท าให้การท างาน
นั้นดีมาก แต่อย่างไรก็ตามผมมองเห็นข้าราชการท่ีเราสร้างความทุกข์ให้กับประชาชนมี 
มากเหลือเกิน แล้วหลายคนนะครับ ผมจะยกตัวอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเรานั่งรถ  
เห็นต ารวจจราจรจับรถแท็กซี่ จับรถคนจน รถติดผมก็นึกว่าติดอะไร ติดเพราะว่าต ารวจ  
ตั้งด่าน แล้วก็ออกใบ เขาเรียกใบส่ัง ท่านทราบไหมว่าการท่ีท่านให้รางวัลต ารวจในการเขียน
ใบสั่งนี้ สร้างรายได้ให้กับต ารวจมากมหาศาล เรื่องบางเรื่องแทนท่ีจะอะลุ่มอล่วยในการ 
ว่ากล่าวตักเตือน เหมือนกับกรณีท่ีรถมอเตอร์ไซค์ถูก ๔๐๐ บาทนี่ อะไรก็จับ ผมได้เอาสถิติ
มาดูท่านทราบไหมครับว่าการจับความเร็วของทางหลวงในแต่ละเดือนเป็น ๓๐ ล้านบาท 
แล้วโรงพักดินแดงมี ๒,๔๒๙ คดี ปรับล้านกว่าบาท ส่งคลัง ๕๒๙ บาท แล้วเป็นเงินรางวัล
ล้านกว่ าบาท ตอนนี้ แต่ ละโรงพักนะครับ  แล้ วก็ จับควันด า ปีหนึ่ ง เป็นหมื่ นล้ าน 
ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ประชาชนนี่เงินหมื่นล้านเป็นคนยากจน เป็นคนขับรถบรรทุก 
 



 ๔๑๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)         อารีรัตน์ ๑๗๕/๒ 
 
เป็นคนขับแท็กซี่ ถ้าท่านเลิกสิ่งเหล่านี้  ประชาชนจะมีความสุขมาก ท่านยงยุทธ์ ท่านเป็น
หัวหน้าพรรคท่ีอยู่ในกลุ่มผมได้ฝากไว้ว่า ผมมีอยู่ ๕ นาทีนะครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ผมไม่ห้ามอะไร เพราะว่ามันจะ 
กินเวลาของท่านไปเองครับ  
  นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ต่อนะครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านพูดนานเท่าไรก็ได้ แต่เวลา 
ในกลุ่มของท่านก็จะหมดไปครับ  
  นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตสรุปครับว่าสิ่งต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า ถ้าเราท าให้ประชาชน 
มีความสุข รัฐบาลก็มีความสุข แต่ถ้ารัฐบาลท าให้ประชาชนมีความทุกข์ ผมเชื่อว่าประชาชน
หลายคนก็จะไม่สบายใจ ผมขอฝากรัฐบาลครับว่าท่านเป็นความหวังของคน ๖๗ ล้านคน 
ท่ีรอท่านอยู่ ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ ต่อไปท่าน พลตรี  
ทรงกลดครับ  
  พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผม พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย 
ฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมขอพูดนโยบายเร่งด่วนของ ๑๒ เรื่องของรัฐบาล โดยเฉพาะข้อ ๑๑ 
หัวข้อเรื่อง การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย หน้า ๓๓ ของนโยบาย 
ของรัฐบาล แต่ปัญหาเรื่องท่ีรัฐบาลแก้ไขมาหลายสิบปี ในเรื่องของการท่ีขุดบ่อน้ าบาดาลบ้าง 
แล้วก็ท าฝนเทียมบ้าง ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๗๖/๑ 
 
 
 
 



 ๔๑๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                         ดรุณี ๑๗๖/๑ 
 
ปัญหาพวกนี้มันก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้ตลอดไป ผมอยากจะเสนอ 
จะเสริมนโยบายของรัฐบาลในเรื่องท่ีจะท าอุโมงค์ส่งน้ า แล้วก็ท าวอเตอร์ เวย์ (Water way) 
ไม่ใช่มอเตอร์ เวย์ (Motorway) นะครับ ประเทศจีนก็มีประสบปัญหาในเรื่องของการ 
ขาดแคลนน้ าจากภาคเหนือ ตอนนี้ทะเลทรายรุกเข้ามาเกือบครึ่งประเทศแล้วนะครับ 
ส่วนของประเทศลิเบีย ก็มีการขาดแคลนน้ า ในทะเลทรายก็จะใช้อุโมงค์ส่งน้ า  ระยะทาง
ท้ังหมด ๓,๐๐๐ กิโลเมตร ส าหรับประเทศจีนประมาณ ๑,๕๐๐ กิโลเมตร ของประเทศไทย
เราเองถ้าเราท าเรื่องอุ โมงค์ส่ งน้ า เชื่อม  ต้นน้ าในประเทศไทยมี ท้ังหมด ๔๓ สาย  
ซึ่งมีต้นน้ ามากท่ีสุดในโลก ถ้าเราเชื่อมแบบนี้แล้ว เราจะแก้ปัญหาเรื่องของภัยแล้งได้  
ผมก็หวังว่าทางรัฐบาลน่าจะมีการเสริมตรงนี้ จะท าให้การแก้ปัญหาแบบยั่งยืนและถาวร
ตลอดไป ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณนะครับ ท่านต่อไปเลยครับ 
ท่านมงคลกิตติ ์
  นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
สวัสดีครับ ท่านประธานรัฐสภา และท่านนายกรัฐมนตรี ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
และ ครม. ใหม่ กระผม นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไล และ ส.ส. 
แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา วันนี้ก็ฟังท่านนายกรัฐมนตรีและ ครม. บางส่วน  
ได้อภิปรายนโยบายมาพอสมควร ก็เห็นว่านโยบายดังกล่าวก็เป็นนโยบายท่ีค่อนข้างใช้ได้  
แต่ผมอยากจะมีส่วนเสนอเติมเต็มไปอีกนิดหนึ่งอีกสัก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน มีประมาณ 
๒-๓ ประเด็นด้วยกัน 
  ประเด็นท่ี ๑ ก็คือด้านการเงินการคลัง ปัจจุบัน ณ วันนี้เรามีหนี้สาธารณะ 
อยู่ประมาณ ๗.๐ ล้านล้านบาทด้วยกัน ปี ๒๕๖๓ เราน่าจะจัดงบประมาณขาดดุล 
อีกประมาณ ๔๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เราจะมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอยู่ราว ๆ 
ประมาณ ๗.๕ ล้านล้านบาทด้วยกัน และ ณ ปัจจุบันเรามีทุนส ารองระหว่างประเทศ
ประมาณ ๗.๖ ล้านล้านบาทด้วยกัน แล้วก็ถ้าปีนี้การบินไทยซื้อเครื่องบินอีกประมาณ  
๓๘ ล าด้วยกัน ก็จะมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอีก ๑๕๖,๐๐๐ ล้านบาทด้วยกัน เพราะฉะนั้น
สถานการณ์การเงิ นการคลั งของปั จจุบันไม่สู้ ดี นั ก กระผมจึ งอยากเสนอแนะเรี ยน 



 ๔๑๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                         ดรุณี ๑๗๖/๒ 
 
ท่านนายกรัฐมนตรีเร่งด าเนินการเขาเรียกว่า อุดรูท่ีรั่วไหลในส่วนของการทุจริตคอร์รัปชัน 
ในส่วนของกรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ณ ปัจจุบันเรามีการจัดเก็บภาษี  
ท่ีรั่วไหลหลากหลายประเภทด้วยกัน ปีหนึ่งประมาณ ๓๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
ด้วยกัน ก็อยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีไปเร่งจัดการตรงจุดนี้ด้วย อีกส่วนหนึ่งในการหารายได้ 
เข้ าประ เทศ ผมอยากเสนอแนะรัฐบาลให้ เปิด เอนเตอร์ เทนเมนต์  คอมเพล็กซ์ 
(Entertainment complex) ประมาณสัก ๖ จุดด้วยกัน น าภาษีจากเปิดบ่อนคาสิโน 
ให้ชาวต่างชาติ เข้ามาเล่นกันสักปีละ ๔๐ ล้านคน คนละ ๒๐ ,๐๐๐ บาท เราก็ได้  
๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาทแล้วนะครับ  
  อีกส่วนหนึ่ง นโยบายด้านการเกษตรท่ีผมอยากจะเสริมไปก็คือ เรื่อง 
การรับซื้อสินค้าเกษตรในปัจจุบัน ราคาสินค้าเกษตรตกต่ ามาก ผมอยากให้รัฐบาล 
ออกก าหนดกฎเกณฑ์ในการรับซื้อสินค้าเกษตรในราคาท่ีพี่น้องเกษตรกรอ้อย ยาง มัน ปาล์ม 
มีก าไรไม่น้อยกว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน เพื่อยกระดับค่าครองชีพของพวกเขา ให้พวกเขา 
มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  
  อีกส่วนหนึ่ง การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง ณ ปัจจุบัน เราเป็นการแก้ไข
แบบปัญหามาวันนี้แก้ไขพรุ่งนี้ ผมอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จเลยทีเดียว 
มีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้ง ๔ คนด้วยกัน ต้องอย่าลืมว่าฤดูน้ าหลาก 
มาประมาณเดือนตุลาคมจนถึงประมาณเดือนธันวาคมด้วยกัน ช่วงนั้นน้ าเต็มเขื่อน แต่เรา
ปล่อยน้ าท้ิงลงทะเลไปโดยเปล่าประโยชน์ เราควรท่ีจะท าธนาคารน้ าใต้ดิน แล้วเราก็ควร  
ท่ีจะพร่องน้ าไปยังห้วย หนอง คลอง บึง แล้วก็แก้มลิง เพื่อเอาไว้พร่องน้ าเพื่อพี่น้อง
เกษตรกรในช่วงฤดูฝนขาดช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม แล้วก็การแก้ไข
ปัญหาให้ชาวนาไม่ต้องท านาปรัง เป็นความคิดท่ีไม่สมควรท านะครับ สมควรให้วิถีชีวิต 
ของพี่น้องเกษตรกรยังท านาปรังได้เหมือนเดิม แต่เราเป็นผู้บริหารประเทศเราต้องแก้ไข
ปัญหาใหก้ับพี่น้องเกษตรกรโดยภาพรวม ฝากท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ  
   
                - ๑๗๗/๑ 
 



 ๔๑๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศิริพร ๑๗๗/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ ต่อไปครับ นายปรีดา 
บุญเพลิง ครับ ขออภัยครับ หลังจากนั้นแล้วกน็ายวัน อยู่บ ารุง นะครับ 
  นายปรีดา บุญเพลิง สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่ อ)  :   
กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายปรีดา บุญเพลิง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา  
ขออนุญาตน าเสนอในเรื่องของนโยบายนะครับ จากการท่ีศึกษาท้ังหมด ๑๒ ข้อละเอียดอย่างยิ่ง 
แล้วก็มีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อให้รัฐบาลได้เติมเต็มในส่วนของแต่ละข้อ ขอเรียนเรื่องปัญหา 
ภัยแล้งขณะนี้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะกิจท่ีรัฐบาลจะต้องรีบท า เพราะว่านโยบายในข้อนี้ 
มันอยู่ท่ีข้อ ๑.๑ คือสืบสานต่อยอดศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
คือสูตรขนมครก ผมเรียนเสนออย่างนี้นะครับ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน นั่นก็คือ 
ให้ซื้อรถแมคโครให้กับ อบต. ละ ๒ คัน และมีรถลาก ๑ คัน และให้ขุดบ่อตลอดปี รับสมัคร
เจ้าหน้าท่ี เพราะว่าทุก อบต. มีกองช่างในการด าเนินการ ผมว่าใช้งบประมาณไม่มากนะครับ  
แล้วก็ผมได้เรียนกับทางประชาชนแล้วว่าเราจะสามารถท่ีจะออกเงินซื้อน้ ามันได้หรือไม่  
ประชาชนพร้อมนะครับ ประชาชนมีเกียรติและศักดิ์ศรีในการท่ีจะท าบ่อของตนเอง โดยให้ 
รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณตัวนี้ไว้ท่ี ธ.ก.ส. โดยให้ประชาชนได้กู้เงินโดยไม่ต้องคิดดอกเบี้ย  
นี่เป็นการแก้ไขปัญหาท่ีมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน   
  ส่วนท่ี ๒ ก็คือเรื่องการปราบยาเสพติด ข้อ ๒.๕ เป็นการแก้ปัญหายาเสพติด 
อย่างเป็นระบบ ผมเรียนว่าจะให้เด็กท้ังหมดตั้งแต่ ม. ๔ ถึงเรียนระดับปริญญาตรี เป็นเด็กวัยรุ่น 
ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพราะฉะนั้นควรท่ีจะต้องให้บัตรคนดีกับเขา แล้วเขาท าความดี  
เด็กเหล่านี้ ไม่สูบบุหรี่  ไม่ดื่มเหล้า ไม่ติดยาเสพติด มีจิตอาสาช่วยงานสังคม ก็ประเมิน 
มีคณะกรรมการประเมินให้คะแนน จากนั้นก็ตีค่าเป็นเงิน และเงินตัวนี้ก็จะไปใช้หนี้จากเงินกู้
กองทุน กยศ. เราใช้ความดีเป็นหลักประกันนะครับ เป็นหลักประกันในการท่ีจะให้เด็กกู้  
ไม่ต้องให้ครูไปเป็นผู้ค้ าประกันนี่ในส่วนหนึ่ง รัฐจะได้คนดีทั้งแผ่นดิน   
  ส่วนท่ี ๓ ข้อ ๕.๓.๖ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ อันนี้เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง ซึ่งเราคงจะต้องด าเนินการให้ชัดเจน โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ  
ก็คือเราควรจะเปิดนโยบายธนาคารต้นไม้ และปลูกต้นไม้ให้เต็มแผ่นดินเลย ครอบครัวละ  



 ๔๑๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศิริพร ๑๗๗/๒ 
 
๑,๐๐๐ ต้น รักษาและเขาจะมีโอกาส โดยเฉพาะไม้ท่ีมีค่า แล้วก็มาวกเข้าข้อ ๘ นะครับ เรื่องนี้
เป็นเรื่องใหญ่ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยนะครับ 
เรื่องของครู โดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาหนี้สินของครูบาอาจารย์ อยากจะให้รัฐบาลท าเป็น 
วาระแห่งชาติในการแก้ปัญหาของข้าราชการครู ข้าราชการท่ัวไปท้ังหมด และปัญหาหนี้สิน 
ของประชาชน ขอบคุณมากครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณมากครับ ต่อไป นายวัน อยู่บ ารุง 
หลังจากนั้นก็เป็นวุฒิสมาชิก ว่าท่ีร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี นะครับ ขอเชิญครับ 
  นายวัน อยู่บ ารุง  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (กรุ ง เทพมห านคร)  :   
ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผม วัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย 
กรุงเทพมหานคร ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณวิป  (Whip) ฝ่ายค้าน 
ท่ีแบ่งเวลาให้ผมได้มีโอกาสอภิปราย ท่านประธานครับ ผมต้องขอกราบขอบพระคุณ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านนายกรัฐมนตรี ท่ีในครั้งหนึ่งในอดีตท่ีผมเคยโพสต์ (Post) 
ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) ส่วนตัว ใจความประมาณว่า ท่ีบ้านเมืองล้าหลัง 
ไม่ก้าวหน้าก็เพราะมีผู้น ากาก ๆ อย่างพวกท่านบิ๊ก ๆ (Big) ท้ังหลายไปตายเสีย แถมมี 
แฮชแท็ก (Hashtag) ไอ้สลัดผักอีกด้วย ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงมีคนแชร์ (Share) ข้อความ 
ของผมเป็นพันเป็นหมื่น คสช. หัวร้อนด้วยครับ ----------------------------------------------------- 
 

- ๑๗๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                       น าพร ๑๗๘/๑ 
 
ผ่านไป ๑ วัน ผมได้รับการติดต่อจาก พลโท อภิรัชต์  คงสมพงษ์ แม่ ทัพภาคท่ี ๑  
ยศในขณะนั้น ให้ผมไปรายงานตัว ท่านเป็นกาวใจให้ ท่านถามผมว่าโพสต์ (Post) เอง 
หรือเปล่า ยอมรับผิดไหม ผมบอกผมโพสต์ (Post) เอง ผมยอมรับผิด ถ้าอย่างนั้น ให้ไป 
ขอโทษทาง คสช. ถ้าไม่ขอโทษจะจับกุมตัวผม ผมก็เต็มใจสิครับ ผมเป็นลูกผู้ชายพอ  
เมื่อท าผิดก็ต้องยอมรับผิด มีคนถามว่ากลัวไหม ไม่กลัวได้อย่างไรครับท่านประธานครับ  
ม. ๔๔ อยู่ในมือครับ เหมือนถุงมือธานอส (Thanos)  
  (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี  ได้ยืน 
และยกมือขึ้น)  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  คุณปารีณาประท้วงครับ  
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร (ราชบุ รี )   :   
ท่านประธานคะ ดิฉัน นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ขออนุญาตประท้วงท่านประธานผ่านไปทาง
ท่านผู้อภิปรายนะคะ เพราะว่าวันนี้ ท่านผู้อภิปรายพูดไม่ เกี่ยวกับนโยบายเลยค่ะ  
ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยค่ะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เห็นเป็นอารัมภบท เข้าหรือยังครับ  
  นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ก าลัง 
จะเข้าอีกนิดเดียวครับ ท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เอานโยบายนะครับ  
  นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ครับ  
นิดเดียวครับ ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ก็ชื่นชมเป็นส่วนตัวกันก็แล้วกันครับ 
เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเร่ืองนโยบายนะครับ ขอบคุณครับ  
  นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอขอบคุณ
ท่านนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่ีเมตตาผม ไม่ด าเนินคดีกับผม เพราะถ้าเกิดท่าน  
ใส่ถุงมือธานอส (Thanos) ดีดนิ้วนิดเดียวครับ ผมสาบสูญ ลูกเมียผมอยู่ล าบากเลยครับ  
ท่านประธานครับ คสช. นะครับท่านประธาน ผมก าลัง จะพูดถึงเกี่ยวกับคุณสมบัติ 
ท่านนายกรัฐมนตรีครับ เอาเข้าเรื่องเลยก็ได้ครับ ประชาชนทางบ้านรอดูอยู่นานแล้ว  



 ๔๑๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                       น าพร ๑๗๘/๒ 
 
คุณพ่อก็รอดูอยู่ ท่ีจริงนะครับท่านประธาน คสช. นี่ยึดอ านาจมา ๕ ปี มีดีอย่างเดียวละครับ 
บ้านเมืองเงียบสงบจนเงียบสงัด เศรษฐกิจตกต่ า  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านวันครับ ด้วยความปรารถนาดีนะครับ  
  นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ครับ โอเค 
(OK) ครับ เข้าเรื่องครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขออ่านข้อ ๑๐๘ ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ  
  นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  สมาชิกรัฐสภามีสิทธิซักถาม 
และอภิปรายท้ังในทางสนับสนุนและคัดค้ านในเรื่ องความเหมาะสมของนโยบาย 
และความสามารถท่ีจะบริหารราชการแผ่นดินให้ส าเร็จผลตามนโยบายในการนี้ ประเด็น 
ถ้าเราจะพูดถึงตัวบุคคล ก็คือเรื่องความสามารถท่ีจะบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตาม
นโยบาย  
  นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ครับ  
ท่านประธานครับ คืออันนี้ครับ คือท่านนายกรัฐมนตรีไม่มีความสามารถอย่างไรครับ ผมว่า 
เข้าเรื่องเลยครับ คสช. ปฏิวัติเมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รุ่งขึ้นวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม 
ออกค าส่ัง หมายเรียกให้บุคคลไปรายงานตัว หนึ่งในนั้นมีนายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.
ลายจุด  
  (นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 
ได้ยืนและยกมือขึ้น)   
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านสมาชิกประท้วงครับ เชิญครับ  
  นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  
เรียนท่านประธานคะ ดิฉัน นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะคะ  
ขอใช้ข้อบังคับ ข้อ ๔๓ ประท้วงท่านประธานท่ีให้ผู้อภิปรายใส่ร้ายโดยใช้ข้อความว่า ปฏิวัติ 
อยากจะเรียนว่า ปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ซึ่งในประเทศเรามีครั้งเดียว
เท่านั้นค่ะ ปี ๒๔๗๕ ค่ะ ในการท ารัฐประหาร คือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ดังนั้น 
ขอให้ถอน แล้วใช้ค าใหถู้กต้องด้วยค่ะ  



 ๔๒๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                       น าพร ๑๗๘/๓ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ยึดอ านาจ ใช้ค าให้ถูกต้อง  
  นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ค่ะ เมื่อสักครู่ท่านท่ีอภิปรายใช้ค าว่า ปฏิวัติ ค่ะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ให้ถอนค าว่า ปฏิวัติ 
  นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ใช่ค่ะ เพราะปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะ  
  นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอถอนครับ  
ยึดอ านาจรัฐประหารครับ ท่านประธานครับ แล้ววันท่ี ๒๓ ออกค าสั่งให้บุคคลไปรายงานตัว
ตามค าสั่ง คสช. หนึ่งในนั้นมีนายสมบัติ บุญงามอนงค์ บก. ลายจุด ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับ
บก. ลายจุด ครับ บก. ลายจุดบอกว่าตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยได้ยินว่า คสช.  
คืออะไร ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จึงขัดค าสั่งและไม่ไปรายงานตัวตามค าสั่งของ คสช. 
สุดท้ายถูกออกหมายจับ บก. ลายจุด ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าท่ีทหารเป็นสิบนาย ใช้อาวุธปืน  
  (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ได้ยืน 
และยกมือขึ้น) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวครับ มีผู้ประท้วงครับ  
  นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  โอ้โฮ  
สนุกกันเลย  
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ราชบุรี)  :  กราบเรียน
ท่านประธาน ดิฉัน นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ขออนุญาตประท้วงท่านประธานผ่านไปยัง 
ผู้อภิปรายนะคะ อีกแล้วค่ะ ไม่เกี่ยวกับนโยบายเลยค่ะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ครับ ผมฟังอารัมภบทอยู่ครับว่า  
เขาก็บอกว่าเขาจะอภิปรายความสามารถนายกรัฐมนตรี ก็ฟังเบื้องต้นเดี๋ยวจะดูให้ครับ  
คุณวันครับ  
  นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ครับ 
ท่านประธาน  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ถ้าไกลกว่านี้ก็ไม่ได้ครับ  



 ๔๒๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                       น าพร ๑๗๘/๔ 
 
  นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ครับ 
โอเค (OK) ครับท่านประธาน บก.ลายจุดถูกจับครับ เพราะขัดค าสั่งของ คสช. พนักงาน
อัยการเป็นโจทก์ฟ้อง บก.ลายจุด ศาลชั้นต้นครับ พิพากษาครับท่านประธานครับ  
นี่เข้าเรื่องแล้วครับท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  จบนะครับ  
  นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  พิพากษาว่า คสช.  
  (นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  
ได้ยืนและยกมือขึ้น)   
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ไม่อย่างนั้นจะมีผู้ประท้วงไม่หยุดครับ 
  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ขออนุญาตท่านประธานขอประท้วงค่ะ  
  นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  นี่ครับ 
ท่านประธานครับ  
  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ดิฉันขอประท้วงท่านประธานนิดหนึ่งค่ะ  
  นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ยังมีค าสั่ง
ศาลฎีกาอีกนะครับ  

 
- ๑๗๙/๑ 

 
 
 
 
 
 



 ๔๒๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๗๙/๑ 
 
  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  
ขออนุญาตท่านประธาน ขอประท้วงค่ะ ดิฉันประท้วงท่านประธานนิดหนึ่งค่ะ  
  นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  นี่ครับ 
ท่านประธาน ยังมีค าสั่งศาลฎีกาอีกนะครับ 

  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร )  :  
ท่านประธานอนุญาตให้พูดไหมคะ 
 นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ค าพิพากษา
ศาลฎีกานะครับว่า ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่มีสิทธิมาลงสมัครรับเลือกตั้ง
นายกรัฐมนตรีครั้งต่อมานะครับ  

 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  
ดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ 
  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร )  :  
ดิฉันขอประท้วงท่านประธาน ข้อ ๕ ดิฉัน นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เขต ๔ กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ดิฉันขอประท้วง 
ท่านประธานในข้อ ๕ ท่ีไม่สามารถควบคุมท่านผู้อภิปรายได้ รวมไปถึงในข้อบังคับ ข้อ ๔๓ 
ท่ีนอกประเด็นและท่านก็ทักท้วงมาหลายครั้งหลายรอบ ดิฉันต้องกราบขอบพระคุณ 
ท่านประธานท้ัง ๒ ท่าน ท่ีให้ความกรุณาสมาชิกในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้า หลายท่านเกริ่นมา
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแถลงนโยบายวันนี้เลย แล้วก็หลอกด่ารัฐบาลตลอด ท่านประธาน 
ก็ให้อภัย ทุกคนทุกท่านก็นั่งฟัง ตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วนะคะท่านประธาน 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  พอแล้วครับ 
 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  
แล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เจ๊ดาวแดงก็แอบหลอกด่า 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ถ้าไปนอกกว่านี้ก็จะไม่จบ 
 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร )  :  
ท่านประธานคะ อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ 



 ๔๒๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๗๙/๒ 
 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  พาดพิงไปถึงคนอื่นก็จะมีปัญหา
ตามมา คุณวันครับ เริ่มเข้าประเด็นเลยนะครับ มิฉะนั้นจะตัดไม่ให้อภิปราย 
 นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ผมไม่เก่งเท่า
คุณพ่อหรอกครับ ไม่ต้องกลัวหรอกครับ ถ้าคุณพ่อผมอยู่ในสภา ป่านนี้มันระเบิดเถิดเทิง 
ไปแล้วครับ 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เอาเข้าประเด็นนะครับ  
 นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ศาลฎีกา 
มีค าพพิากษา หมายเลข 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เกี่ยวอะไรครับ 
 นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ค าพิพากษา
ศาลฎีกาว่า พลเอก ประยุทธ์ เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐครับ จึงมาขัดต่อมาตรา ๙๘ (๖๕) 
ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๐ (๖)  
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  อภิปรายได้ครับ 
 นายวั น อยู่ บ ารุ ง  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร (กรุ ง เทพมหานคร)   :   
ขอบพระคุณครับท่านประธาน รอเวลานี้มานานครับ ศาลฎีกามีค าพิพากษา เลขท่ี ๓๕๗๘/๒๕๖๐ 
ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ความว่า การท่ีจ าเลยคือ บก. ลายจุด สู้ว่า คสช. ไม่มีอ านาจ
เรียกตัว บก. ลายจุดนั้น ศาลพิพากษาว่าข้อเท็จจริงได้วินิจฉัยแล้ว การยึดอ านาจ 
การปกครองเป็นผลส าเร็จแล้ว คสช. จึงเป็นรัฏฐาธิปัตย์ จึงย่อมมีอ านาจออกประกาศ  
และค าสั่งให้จ าเลยรายงานตัวต่อ คสช. ได้ ศาลมีข้อสรุปท่ีน่าสนใจ กล่าวคือการยึดอ านาจ
ของ คสช. ไม่มีผู้ต่อต้าน คราวท่ีแล้วไม่มีต่อต้านนะครับ ถ้ามีรอบหน้าก็คงไม่แน่ครับ และได้
แต่งตั้งผู้บริหารบางส่วนแล้ว จึงนับว่าเป็นการยึดอ านาจท่ีส าเร็จลุล่วง ท่าน พลเอก ประยุทธ์ 
หัวหน้า คสช. เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ก็มาดูต่อครับท่านประธาน มาตรา ๙๘ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ปี ๒๕๖๐ และมาตรา ๙๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  คุณวันครับ ปัญหาเรื่องคุณสมบัติ
นายกรัฐมนตรีนั้นได้ไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วครับ  
 



 ๔๒๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๗๙/๓ 
 
 นายวัน อยู่บ ารุง  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (กรุง เทพมหานคร)   :   
ท่านประธานครับ ผมไม่ได้ เป็นคู่ความในกรณีนี้นะครับ ผมไม่กล้าไปชี้น าก้าวล่วง 
ศาลรัฐธรรมนูญครับ 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  แจ้งให้ทราบว่าได้ไปสู่ศาลแล้ว 
 นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ทราบครับ 
แต่อยากจะแสดงให้พี่น้องประชาชนทางบ้านได้เข้าใจครับ 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ไม่ควร 
จะพูดต่อแล้วนะครับ ก็เข้าใจกันแล้วครับ มิฉะนั้นจะไม่จบ แล้วก็กลายเป็นเรื่องเราไปพูด
ประเด็นท่ีไปก้าวก่ายเขาครับ 
 (นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ ได้ยืน
และยกมือขึ้น) 
 นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครสวรรค์)  :  ท่านประธาน
ผม นิโรธ สุนทรเลขา พรรคพลังประชารัฐ ขออนุญาตประท้วงครับ 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ไม่เป็นไร จะขอท าความเข้าใจครับ 
ประเด็นนี้จบแล้วนะครับ อภิปรายเรื่องนโยบายและตามข้อบังคับท่ีผมได้อ่านให้ฟัง 
เมื่อสักครู่นี้มิเช่นนั้นคุณวันก็จะพูดต่อยาก ถ้าวนเวียนอยู่ตรงนี้ ผมเข้าใจว่าเตรียมเรื่องนี้มา 
แต่ว่าเมื่อประธานบอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรพูดแล้ว ท่านก็เอาเรื่องอื่นท่ีเกี่ยวกับนโยบายครับ 
 นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ผมต่อ 
เลยนะครับท่านประธาน 
 นายนิ โรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (นครสวรรค์ )   :   
ท่านประธาน ผมประท้วงท่านประธานครับ 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวครับ ผู้ประท้วงครับ เชิญครับ 
  นายนิ โรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (นครสวรรค์ )   :   
ท่านประธานครับ ผมขอประท้วงท่านประธานท่ีปล่อยปละละเลยผู้อภิปราย อภิปรายซ้ าซาก 
ตามข้อ ๔๓ นะครับ เพราะว่ากรณีการอภิปรายเรื่องคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีนั้น  
ได้มีการอภิปรายไปแล้วเมื่อวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้วก็มีสมาชิกรัฐสภามีความเห็น 



 ๔๒๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๗๙/๔ 
 
ขัดข้องว่าไม่แน่ใจว่าในคุณสมบัติท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็ได้ลงชื่อกัน
น าเสนอท่านประธานสภาในฐานะนิติบัญญัติ คือหนึ่งในอ านาจ น าส่งท่ีศาลครับ แล้วขณะนี้
คดีอยู่ในศาลนะครับ มันก็จะเป็นการก้าวล่วง เป็นการชี้น าศาลหรือไม่ครับ ถ้ายังมี 
การอภิปราย 

 
- ๑๘๐/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ๔๒๖   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             ภิรญา  ๑๘๐/๑ 
 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ก็อธิบายแล้วสักครู่นี้นะครับ จบครับ 
คุณวันต้องเข้าประเด็นเร่ืองนโยบาย วันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ไว้วางใจนะครับ ถ้าไม่เข้าประเด็นก็จะ
ไม่ให้พูดต่อครับ  
  นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ผมขอสรุปครับ
ท่านประธาน ผมไม่ทราบว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นนายกรัฐมนตรีเถื่อนหรือไม่ 
แต่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีไม่สง่างามครับ ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ไม่เป็นอะไรครับ เขาพูดเรื่องนี้กันมา
ตั้งแต่ต้นนะครับ ต่อไปผมขอเชิญท่านดอกเตอร์วิษณุครับ 
  นายวิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี)   :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ผม วิษณุ เครืองาม ขอใช้เวลานิดเดียวเท่านั้นครับ ประเด็นเรื่องคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี
ผมจะไม่พูดในเรื่องนี้ เพราะเป็นอย่างท่ีท่านประธานว่า ว่าคดีมันอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญ  
แล้วท่ีจริงวันนี้รัฐบาลเพิ่งจะเอาค าให้การไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อจะตอบประเด็น 
ท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๐ คน ได้ยื่นค าร้องผ่านท่านประธานไปเรียบร้อยแล้ว 
แต่มันมีประเด็นหนึ่งท่ีขออนุญาต ผมกับคุณวันก็คุ้นเคย กับคุณพ่อท่านก็เคารพนับถือกันดี 
อยากจะขอแก้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนนิดเดียวเท่านั้นเองครับว่า เมื่อท่านยกเอาค าพิพากษา 
ศาลฎีกา ท่ี ๓๕๗๘/๒๕๖๐ ขึ้นมาในคดีคุณสมบัติ บุญงามอนงค์ นั้น ศาลฎีกาได้พิพากษา 
ในคดีนี้ซึ่งก็มักจะเอามาอ้างกัน ไม่มีท่ีใดในค าพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เลยท่ีบอกว่า คสช. 
หรือหัวหน้า คสช. เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ แต่บอกว่าเป็นเจ้าพนักงาน ซึ่งคดีนี้ได้มีการฟ้องว่า
จ าเลยนั้นขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘ ซึ่งบัญญัติว่า 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน ขีดเส้นใต้ ค าว่า เจ้าพนักงาน มีความผิดลหุโทษ 
คราวนี้ก็มาเกิดความเข้าใจว่า เจ้าพนักงานกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้นชะรอยจะเป็นอันเดียวกัน 
ซึ่งไม่ใช่ครับ เจ้าพนักงานก็เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าท่ีของรัฐก็เจ้าหน้าท่ีของรัฐ คุณสมบัติของ
นายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๙๘ (๑๕) นั้นพูดถึงเรื่องการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ใช่ 
เจ้าพนักงาน ย้ าอีกครั้งหนึ่งว่า เจ้าพนักงานก็เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าท่ีของรัฐก็เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
เคยมีค าพิพากษาศาลฎีกา ท่ี ๗๕๔๐/๒๕๕๔ วินิจฉัยในคดีนั้นว่ามีการจับเจ้าอาวาสวัดหนึ่ง 
ในข้อหาว่าเป็นเจ้าพนักงานและยักยอกทรัพย์ของวัด เพราะว่าตามกฎหมายคณะสงฆ์ถือว่า 



 ๔๒๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             ภิรญา  ๑๘๐/๒ 
 
เจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงาน คดีนั้นพระท่ีเป็นเจ้าอาวาสหรือจ าเลยนั้นได้สู้คดีว่าตนไม่ได้เป็น  
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตนจึงไม่ควรจะเป็นเจ้าพนักงาน ศาลฎีกาตัดสินว่าจ าเลยคือเจ้าอาวาสนั้น 
เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายคณะสงฆ์ แต่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามกฎหมายอื่น 
เพราะเจ้าหน้าท่ีของรัฐและเจ้าพนักงานเป็นคนละเรื่องและคนละอย่างกัน ถ้ากฎหมาย
ประสงค์จะเอาผิดบุคคลใด เพราะเป็นเจ้าพนักงานก็จะระบุว่า  เป็นเจ้าพนักงาน 
เพราะฉะนั้นขออนุญาตกราบเรียนว่าในคดีตามค าพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งบังเอิญฎีกานี้  
ก็เป็นฎีกาท่ีผู้ร้อง ๑๑๐ คน ได้อ้างต่อศาลรัฐธรรมนูญและยกขึ้นมาว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามนัยแห่งค าพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว แล้วผมขอ 
กราบเรียนท่านประธานอีกครั้งหนึ่งว่า ไม่มีท่ีใดบรรทัดใดในจ านวนท้ังหมดของค าพิพากษา
ศาลฎีกา ๓๔ หน้านี้  และไล่มาตั้ งแต่ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ จนถึงศาลฎีกาเลย 
แม้แต่นิดเดียวท่ีบอกว่า คสช. หรือหัวหน้า คสช. เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ขออนุญาตกราบเรียน
เฉพาะประเด็นนี้ ส่วนประเด็นอื่นว่าจะหลุดไปเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามกฎหมายอื่นหรือไม่  
หรือตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นเป็นประเด็นอยู่ท่ีศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ขออนุญาตกราบเรียน 
ท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  รับทราบไว้เพียงเท่านี้นะครับ  
เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ  
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ขอบคุณครับ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมเคารพ 
ในกระบวนการศาลยุติธรรมทุกประเภทของประเทศไทยนะครับ เพราะฉะนั้นเนื่องจาก 
เรื่องนี้เข้าอยู่ในกระบวนการศาลแล้วผมก็จะไม่พูดนะครับ ---------------------------------------- 
 

- ๑๘๑/๑ 
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แต่ผมยืนยันว่าผมจะรับค าตัดสินทุกประการของศาล เพราะฉะนั้นมีคดีเดียวกันหลายท่าน  
อยู่ด้วยกัน อย่ามาบอกว่าคดีมันไม่เป็นธรรมอีกก็แล้วกัน ผมยอมรับว่าอย่างไรตามนั้น 
ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ พาดพิงคุณวันหรือครับ 
พาดพิงเร่ืองอะไรครับ  
  นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  อาจารย์
วิษณุพูดเมื่อสักครู่นี้ครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ครับ เชิญครับ 
  นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  เมื่อสักครู่นี้
ตอนผมอภิปราย ท่านประท้วงบอกว่าผมชี้น าศาล แล้วท่ีอาจารย์วิษณุอภิปรายไม่ชี้น าศาล
หรือครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  บัง เอิญคุณวันได้พูดเรื่องนี้ 
ไปก่อนครับ   
  นายวัน อยู่บ ารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  อย่างนี้ก็ได้ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ผมก็มาห้ามทีหลังครับ 
  นายวัน อยู่บ ารุง  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (กรุ ง เทพมหานคร)  :   
ด้วยความเคารพท่านประธานลุงชวนครับ ตามประธานลุงชวน ขอบคุณครับ 
  (นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ประท้วงเรื่องอะไรเชิญครับ 
  นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  
ท่านประธานคะ ขอประท้วงตามข้อบังคับ ข้อ ๔๓ ค่ะ ดิฉัน พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
สมาชิกรัฐสภา ขอประท้วงท่านท่ีอภิปรายเมื่อสักครู่นี้พี่วันนะคะ พูดว่านายกรัฐมนตรีเถื่อน 
นายกรัฐมนตรีของเราคนท่ี ๓๐ มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยค่ะ แล้วท่าน 
ก็เป็นคนน่ารัก แล้วก็มีคุณสมบัติท่ีดีตามท่ีท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ  
ดิฉันขอให้ถอนค่ะ  
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  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ไม่มีผิดข้อบังคับอะไรครับ  
  นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  
ใช้วาจาไม่สุภาพค่ะท่าน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ไม่มีแล้วครับ ผ่านไปแล้วครับ ไม่มี
ข้อบังคับอะไร  
  นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  
รบกวนขอให้ถอนด้วยนะคะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เลยไปแล้วครับ นั่งเลยครับ มีเวลา 
อยู่จ ากัดนะครับ ทางวุฒิสมาชิกขอมาว่าเพื่อให้ผู้อภิปรายซึ่งใช้เวลาท่านละ ๕ นาที อภิปราย
ติดต่อกันคือ ว่าท่ีร้อยตรี วงศ์สยาม ตามท่ีเรียนไว้แล้ว แล้วก็นางประภาศรี สุฉันทบุตร  
เชิญครับ ขอเชิญ ว่าท่ีร้อยตรี วงศ์สยามครับ 
  ว่าท่ีร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา (ก าแพงเพชร)  :  
กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพครับ ผม ว่าท่ีร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี  
ท่านประธานครับ วันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งแทนพี่น้องประชาชนคนไทยท้ังประเทศ  
ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้น าคณะรัฐมนตรีมาแถลง มาให้สัญญากับพี่น้องประชาชนว่า ๔ ปี 
ต่อจากนี้ไปคณะรัฐมนตรีจะท าอะไรให้พี่น้องประชาชนบ้าง ท่านประธานครับ ผมได้ดู  
ในเอกสารฉบับนี้  แล้วก็มีพี่ ๆ ในรัฐสภาหลายท่านได้พูดกันไปเยอะครับ ท้ัง ๑๒ ด้าน  
ท้ังภาคผนวก แต่วันนี้เราไม่มี คสช. แล้ว แล้วรัฐบาลก็จะต้องมารายงานในรัฐสภาแห่งนี้ 
ทุก ๓ เดือน แต่ในร่างนี้ไม่มี ตลอด ๔ ปีเข้าใจครับว่าอาจจะท าเป็นทุก ๆ ๓ เดือนไป  
แต่ใน ๓ เดือน ๖ เดือนข้างหน้านี้จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น พี่น้องประชาชนรอฟังอยู่ว่า 
จะเริ่มกันอย่างไร อบต. จะท าอย่างไร อบจ. จะท าอย่างไร ประชาชนอยากฟังครับ  
ก็กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี เข้าใจครับว่าในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ 
จะต้องมีการเลือกตั้งภายใน ๓ เดือน ท่านประธานครับ วันนี้เราไม่อยากให้เสียของอีกแล้ว 
เพราะการมาของนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ------------------------------- 
 

- ๑๘๒/๑ 
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วันนี้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย โดยมีพวกเราในรัฐสภาแห่งนี้เป็นผู้แทน 
ปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ตามบทเฉพาะกาล วันนี้เราต้องช่วยกันปลูก
ประชาธิปไตยให้มันกินได้ ให้ประชาชนได้สัมผัสได้ เขามีความหวั งกับรัฐบาลชุดนี้มาก  
ตลอดระยะเวลา ๕ ปีท่ีผ่านมา ประชาชนรู้สึกเก็บกด เพราะอยากให้เศรษฐกิจมันดี พยายาม
ท่ีจะนิ่ง พยายามท่ีจะแสดงอะไรท่ีมันอยากจะให้มันผ่าน ๆ ไป รอวันนี้ครับ รอวันแถลง
นโยบายรัฐบาล เราจะได้ให้ค าสัญญากับพี่น้องประชาชนอย่างไรได้บ้าง วันนี้สินค้าเกษตร
ไม่ได้ดีขึ้น ไม่มี เวลาฮันนีมูน (Honeymoon) แล้วครับ ๕ ปี ฮันนีมูน (Honeymoon) 
มาแล้วครับ อีก ๔ ปีข้างหน้าหวังว่าจะอยู่ครบ ๔ ปีข้างหน้าไม่อยากให้มีการเลือกตั้งกัน
บ่อยครั้ง โดยเฉลี่ยแล้ว ๒ ปีเศษ ๆ นิดหน่อยต่อรัฐบาล ๑ ชุด วันนี้ก็อยากจะเห็นรัฐบาลลุงตู่ 
ขออนุญาตเรียกครับ เพราะพี่น้องประชาชนท้ังประเทศเรียกลุงตู่กันท้ังประเทศ อยากให้อยู่ 
๔ ปี อยากให้ท าให้เห็นหน้าเห็นหลังเลยครับ อะไรท่ีสัญญากับประชาชนไว้ในวันนี้ตามร่าง  
ในเอกสารฉบับนี้ แล้วท่านได้โปรดกลับไปดูด้วยวันนี้ไม่มี สปช. แล้ว ไม่มี สปท. แล้ว ไม่มี 
สนช. แล้ว แต่สิ่งท่ีดี ๆ ท่ี สปท. ท าเอาไว้และก าลังจะส่งไปท่ี สนช. วันนี้ไม่มี สนช. แล้วครับ 
มันจะต้องกลับมายังท่ีรัฐสภาแห่งนี้ สิ่งท่ีดี ๆ แล้วท าไว้ เช่นการลดการผูกขาดการใช้อ านาจรัฐ 
ท่ีท าไว้ดี ๆ หลายอย่างวาระด ารงต าแหน่งของก านัน เราไม่ได้ไปแตะเรื่องผู้ใหญ่บ้าน  
ท่านไปดูว่า สปท. ท าอะไรไว้บ้าง แล้วอยากให้เป็นผล ไม่อยากให้เสียของครับ ท่านประธานครับ 
วันนี้ดึกแล้วผมได้เวลาน้อยครับ วันนี้ได้หยิบเอกสารมาผมมีโอกาสได้อยู่ใน ๑ คณะ 
คณะกรรมาธิการการเมือง ซึ่งท่ีผ่านมามีหลายคณะ ๑๐ กว่าคณะ วันนี้ผมขออนุญาต 
เป็นตัวแทน กลัวท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลชุดนี้จะลืมครับท่านประธาน ก็เลยจะขอเป็น
ตัวแทนของทุกคณะ จะขอมอบหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือฉบับสรุปผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมาธิการการเมือง แล้วยังมีอีกหลายคณะ อันนี้ เป็นสัญลักษณ์ นะครับ 
ท่านประธาน อย่าให้เสียของเลยครับ ท่านประธานครับ ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณมากครับ 

ว่าท่ีร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา (ก าแพงเพชร)  :   
ผมจะขอมอบให้ท่านประธานนะครับ 
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   นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ผมไม่ติงเรื่องเวลาเลยนะครับ 
เพราะว่าถ้าเราใช้มากมันก็ไปหักคนต่อไปเร่ือย ๆ เนื่องจากก าหนดเวลาไว้แน่นอนครับ ต่อไป
คุณประภาศรี สุฉันทบุตร เชิญเลยครับ 
  นางประภาศรี สุฉันทบุตร สมาชิกวุฒิสภา (กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 
หรือทุพพลภาพ)  :  กราบเรียนท่านประธานรัฐสภา ดิฉัน ประภาศรี สุฉันทบุตร สมาชิก
วุฒิสภา ดิฉันขออนุญาตพูดเรื่องการกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค ดิฉันขอพูด 
เฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่หลายร้อยปีท่ีผ่านมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จะเป็นภาคท่ีล าบากท่ีสุด ยากจนท่ีสุด แล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังยากจนท่ีสุดตลอดมา  
รายได้ต่อหัวต่อประชากรก็จะต่ าตลอดนะคะ ทีนี้ดิฉันอยากให้รัฐบาลให้ความส าคัญกับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มากท่ีสุด แทบจะว่ามากกว่าภาคอื่น ๆ ก็ได้ ดิฉันเห็นโครงการ 
อีอีซี  (EEC) ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ก็รู้สึกไม่ ใช่อิจฉานะคะ ก็ดี ใจท่ี เห็น 
ภาคตะวันออกเจริญขนาดนั้น แต่ในขณะเดียวกันก็อยากให้มี  เอ็นอีอีซี (NEEC) ก็คือ 
นอร์ทอีสเทิร์น อิ โคโนมิก คอร์ริดอร์  (Northeastern Economic Corridor) ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย อยากให้ช่วยจังหวัดท่ียากจน ไม่ควรจะท้ิงจังหวัด
ยากจนไว้ข้างหลังนะคะ ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๘๓/๑ 
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ดิฉันอยากให้รัฐบาลช่วยลิสต์ (List) จังหวัดยากจนมาสัก ๑๐ จังหวัด จังหวัดสุดท้าย 
ท่ียากจนนะคะ เพื่อมาจัดการให้เป็นโมเดล (Model) ท่ีให้เกิดประโยชน์กับประชาชนท่ีนั่น 
ให้มากที่สุดนะคะ   
  อันดับแรก สิ่งท่ีดิฉันต้องการก็คือ การคมนาคม การคมนาคมจะท าให้สร้าง
ความเจริญไปสู่จังหวัดท่ียากจนได้ ในอดีตท่ีผ่านมาเราเคยมีโครงการอีสต์ -เวสต์ คอร์ริดอร์ 
(East-West Corridor) ท่ีจะมาตั้งแต่แม่สอดผ่าประเทศไทยเข้าไปผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด 
ไปจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม แล้วก็ออกประเทศลาว จนบัดนี้ อีสต์-เวสต์ คอร์ริดอร์ 
(East-West Corridor) ก็ยังไม่เกิดอย่างท่ีเห็นเป็นท่ีประจักษ์ ก็อยากให้ท่านกลับไปทบทวน
เรื่องอีสต์-เวสต์ คอร์ริดอร์ (East-West Corridor) อีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ในอดีตท่ีผ่านมา 
ก็มีอีสานเขียว ก็เขียวขึ้นมาบ้างแต่ช่วงนี้แห้งแล้ง ก็คงจะกลับไปแห้งแล้งเหมือนเดิม  
แล้วสมัย พลเอก ชาติชายซึ่งนานมากแล้ว ได้เปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า ก็ออกสู่  
อินโดจีนแล้วก็เงียบไปอีก ปัจจุบันดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่าง ๓ จังหวัดนะคะ จังหวัดยโสธร 
จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอ านาจเจริญ อันนี้เป็นตัวอย่างของจังหวัดท่ียากจนติดอันดับเลย 
เราต้องการมากท่ีสุดคือคมนาคม ท่ีจังหวัดยโสธรเรามีสนามบินเก่าของสนามบินทหาร 
ซึ่งควรจะปรับปรุงให้เป็นสนามบินพาณิชย์ได้ ซึ่งลงทุนไม่มากเลยค่ะ ท่านลองไปดูอีกครั้งหนึ่ง 
ในรัฐบาลท่ีผ่านมาท่านอาคม ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ไปแอบดูบ้างแล้ว 
โดยท่ีไม่ได้บอกในพื้นท่ีให้ทราบ แต่ก็ไม่ได้รับผลว่าท่านจะท าให้หรือไม่ท าให้นะคะ 
อันนี้จะลงทุนไม่เยอะ ในขณะเดียวกันก็จะเป็นประโยชน์ส าหรับชาวจังหวัดยโสธร 
และจังหวัดอ านาจเจริญ ในขณะเดียวกันจังหวัดมุกดาหารก็เหมือนกันเขาก็ต้องการสนามบิน 
ในทฤษฎีแล้วเราก็จะมองว่าถ้าห่างกัน ๑๐๐ กิโลเมตร เดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าแต่ละจังหวัด
ต้องการสนามบินกันหมดนะคะ แต่ส าหรับจังหวัดท่ียากจนก็เหมือนในต่างประเทศทุกเมือง 
ก็จะมีสนามบิน ดิฉันก็อยากให้มองจังหวัดท่ียากจนเป็นพิเศษ เพื่อท่ีจะรองรับนักลงทุน 
ให้ไปท่ีนั่น อย่างจังหวัดมุกดาหารก็จ าเป็นต้องมี จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดเศรษฐกิจ 
พิเศษชายแดน ถ้าไม่มีสนามบิน ก็ไม่มีใครไปลงทุน บูม (Boom) อยู่พักหนึ่ง ปัจจุบัน 
จังหวัดมุกดาหารเงียบมาก อยากเชิญท่านไปเท่ียวท่ีจังหวัดมุกดาหาร ริมแม่น้ าโขง 
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ซึ่งเป็นแหล่งการค้าของสินค้าอินโดจีนเคยแน่น เคยเดินกันแบบไม่มีท่ีเดิน ปัจจุบันเงียบมาก 
อันนี้คือเมืองเศรษฐกิจ เมืองท่ีจะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจก็เงียบมาก  
  ทีนี้มาถึงรถไฟ ตอนนี้ก็จะมีรถไฟรางคู่จากบ้านไผ่ผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด แล้วก็
ไปจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม ก็แวะท่ีจังหวัดยโสธรนิดหนึ่ง  ท่ีอ าเภอเลิงนกทา  
แต่ไม่แวะเข้าอ าเภอเมืองยโสธร ดิฉันคิดว่าถ้าเพิ่มงบประมาณอีกนิดหนึ่งเพื่อแวะเ ข้า 
อ าเภอเมืองยโสธรก็จะให้เมืองยโสธรดูดีขึ้น ก็รุ่งเรืองขึ้น ในขณะเดียวกันการท่ีจะท าให้
จังหวัดท่ียากจนดีขึ้นมาได้ ดิฉันขอพูดเรื่องการขนคนนะคะ เราอาจจะไม่เคยคิดเรื่องการขนคน  
เราพูดแต่ขนสินค้า เราต้องมีวิธีว่าขนประชากร ชักชวนคนให้ไปอยู่ในจังหวัดยากจนเหล่านั้น 
จังหวัดยโสธรเคยมีประชากร ๕๐๐,๐๐๐ คน ปัจจุบันมีอยู่ในทะเบียนบ้านประมาณ 
๔๐๐,๐๐๐ คน และอยู่จริง ๆ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน ถ้าท่านสามารถขนคนไปอยู่ 
จังหวัดยโสธรได้อีกสัก ๒๐๐,๐๐๐ คน ดิฉันคิดว่าจังหวัดยโสธรจะเจริญรุ่งเรืองมาก  
วิธีขนคนก็อาจจะต้องเชิญชวนไปอยู่ ท าอย่างไรให้ไปอยู่ได้ เช่นมาตรการภาษีเอย หรือแม้แต่
จ้างคนไปอยู่ก็ควรจะจ้าง แล้วก็สิ่งท่ีจะช่วยอีกอันหนึ่งก็คือสถาบันการศึกษา ถ้าเรามี
สาขาวิชาท่ีคนอยากเรียนมาก ๆ เช่นแพทย์อย่างนี้ค่ะ แล้วเราก็ไปตั้งคณะ เราอาจจะ  
ไม่สามารถตั้งคณะแพทย์ได้ แต่ตั้งเตรียมแพทย์ท่ีนั่นเพื่ อเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ------- 
 

 - ๑๘๔/๑ 
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คนก็จะไปอยู่ อยู่แล้วหรือตั้งวิทยาลัยพยาบาลท่ีจังหวัดอ านาจเจริญอย่างนี้ค่ะ วิชาท่ียาก ๆ 
ท่ีคนอยากเรียนก็ไปตั้งในจังหวัดยากจนซึ่งท าได้นะคะ แล้ วก็อย่างพวกเภสัชกรอะไร 
พวกนี้อาจจะไปตั้งท่ีจังหวัดมุกดาหารอะไรพวกนี้นะคะ ก็น าการศึกษาไปท าให้เจริญได้  
รู้สึกเวลาน้อยจริง ๆ ดิฉันเตรียมเรื่องกัญชาเสรีมาด้วยนะคะ ท่ีเป็นห่วงประชาชนมาก  
แล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็อยู่ด้วย แต่เมื่อเวลามีแค่ ๕ นาทีก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ 
ขอขอบคุณมากนะคะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณนะครับ ผมขออภัยนะครับ 
ท่ีเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้บอกล่วงหน้า ท่านนิคม บุญวิเศษ เชิญเลยครับ เรียนว่าเรามาประมาณ
ครึ่งทาง เฉพาะของฝ่ายรัฐบาลนั้นเกินครึ่งไปแล้วครับ ของวุฒิสมาชิกยังไม่ถึงครึ่ง แต่ว่าเวลา
ไม่มากนัก ของฝ่ายค้านได้ครึ่งหนึ่ง เพื่อไม่ให้พรุ่งนี้ต้องดึกเกินไปนะครับ ก็ขออนุญาตใช้เวลา
ต่อไปอีกสักเล็กน้อยนะครับ เชิญเลยครับ  
  นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
กราบเรียนท่านประธานรัฐสภา ท่ี เคารพ กระผม นายนิคม บุญวิ เศ ษ สมาชิ ก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังปวงชนไทย หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผมได้อ่านนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ อ่านวันละ ๒ รอบ  
อ่านแล้วครับปรากฏว่ามีหลายประเด็นที่ยังไม่สามารถเขียนให้ครอบคลุม  
  ประเด็นแรก ท่านประธานครับ ในมาตรา ๖๐ บอกว่า รัฐต้องรักษาไว้ 
ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม แล้วก็จัดให้มีการใช้ ประโยชน์ 
จากคลื่นความถี่ ไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์ ในประเด็นนี้ 
เป็ นประ เด็ น ท่ี มี ค วามส าคัญมาก  วั นนี้ ฟั ง มา ท้ั ง วั น ไม่ มี ใ ค รพู ดประ เด็ นนี้ เ ล ย 
ผมไม่ทราบว่าลืมเขียนประเด็นนี้หรือตั้งใจลืม เหตุผลท่ีพวกผมพูดอย่างนี้ เพราะว่า
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นั้นเป็นขุมทรัพย์ส าคัญของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เป็นมานานแล้วครับท่านประธาน กฎหมายบอกว่า วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน เพื่อความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์
สาธารณะ และป้องกันมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ รัฐธรรมนูญ
เขียนไว้ชัดเจนว่าคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ  
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ให้มีองค์กรของรัฐท่ีเป็นองค์กรอิสระท าหน้าท่ีในการจัดสรรคลื่นความถี่ ให้มีการแข่งขัน 
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม แต่ ท่ีผ่านมานั้นท่านจะเห็นว่าคลื่นความถี่นั้น  โดยเฉพาะ 
ภาคประชาชนท่ีเป็นเจ้าของสถานีวิทยุไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างเท่าท่ีควร ซึ่งกฎหมาย 
เขียนไว้ชัดเจนครับว่า จะต้องมีการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์  
แต่วิทยุภาคประชาชนท่ีผ่านมาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภาคประชาชนหรือวิทยุชุมชนก็แล้วแต่   
ยังไม่มีคลื่นใดเลยครับ ท่ีได้รับใบอนุญาต ท้ัง ๆ ท่ี กสทช. มีหน้าท่ีออกใบอนุญาตให้  
ผมก็หวังว่ารัฐบาลชุดนี้โดยการน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา น่าจะมีนโยบายส าหรับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ แต่ปรากฏว่าอ่านแล้วไม่มีนโยบายนี้ เลยครับ  
ผมก็แปลกครับ ซึ่งเป็นขุมทรัพย์อันมหาศาลของประเทศไทย ------------------------------------ 
 

- ๑๘๕/๑ 
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แต่ขุมทรัพย์เหล่านี้ไม่มีประโยชน์กับประชาชนเลย ผมขอเรียนในท่ีประชุมให้ทราบว่า  
ท าไมถึงบอกว่าขุมทรัพย์มหาศาล วิทยุมันมีประโยชน์ ทางด้านเศรษฐกิจ คนท่ีท าธุรกิจ 
ไม่ว่าจะเป็นเถ้าแก่เล็ก เถ้าแก่น้อย คนเริ่มท าธุรกิจต้องอาศัยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ถ้าช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่มีแล้ว  ผมเชื่อเหลือเกินว่าธุรกิจเหล่านั้น 
ไม่สามารถเติบโตได้ สื่อมีความส าคัญต่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ท าให้คนรู้จักสินค้า 
หรือบริการของนักธรุกิจรายใหม่ จะเห็นว่าท่ีผ่านมาเมื่อปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ถึงแม้เศรษฐกิจ
จะไม่ดี น้ าท่วม แต่ภาคประชาชนรากหญ้ายังอยู่ได้ เพราะเศรษฐกิจรากหญ้าสามารถค้าขาย
หมุนเวียนได้ เนื่องจากว่าสามารถเช่าวิทยุชุมชนท่ีมีราคาถูก จึงท าให้เศรษฐกิจเหล่านี้  
เติบโตได้ มีเถ้าแก่เล็ก เถ้าแก่น้อยเกิดขึ้นมา หลังจากท่ีมีการยึดอ านาจในปี ๒๕๕๗ 
ก็มีค าสั่ง คสช. ได้ปิดวิทยุหลายคลื่น ท าให้ธุรกิจเหล่านี้ล้มหายตายจากไปครับท่านประธาน 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิทยุแต่ละคลื่นจะมีนักจัดรายการ ๕ คน ๗ คน ๑๐ คนก็มี 
ตกงานกันหลายหมื่นคน ผมอยากให้รัฐบาลชุดนี้หันมาให้ โอกาสวิทยุเหล่านี้ได้มีโอกาส 
เปิดขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่ง อย่างน้อยนักจัดรายการวิทยุท่ีมีภูมิปัญญาต่าง ๆ ก็จะได้มีงานท า 
และธุรกิจรายเล็กรายน้อยก็จะได้เติบโตขึ้นครับ นอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้ว  ยังมี 
เรื่องการศึกษา วิทยุให้การศึกษาโดยท่ีประชาชนหลายคนไม่มีโอกาสได้ รับการศึกษา  
ก็ได้มี โอกาสได้ฟังวิทยุ ท่านประธานครับ นอกจากนั้นแล้ววิทยุยังให้ความส าคัญ 
ทางด้านการอบรมสั่งสอนทางพุทธศาสนา จะเห็นว่าวัดต่าง ๆ มีวิทยุกระจายเสียง 
เป็นของตัวเอง มีการถ่ายทอดค าสั่ งสอนของพระสงฆ์องค์ เจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ 
กับพ่อแม่พี่น้องเรา ปู่ย่าตายายท่ีสุขภาพไม่ดี ไม่สามารถเดินทางไปวัดได้ ก็มีโอกาส 
ได้นั่งฟังเปิดวิทยุท่ีบ้าน อย่างน้อยก็เป็นอาหารทางใจได้ นี่คือประโยชน์ของวิทยุ นอกจากนั้น
แล้วยังเป็นประโยชน์ต่อศิลปินรุ่นใหม่ ท่ีไม่มีค่าย นักแต่งเพลง ศิลปินลูกทุ่ง ลูกกรุง 
ก็แล้วแต่ที่ไม่มีค่าย อาศัยวิทยุช่องทางนี้ก็คือว่าอาศัยเปิดเพลง ฝาก ดีเจ (DJ) เปิดเพลงให้กัน
ก็สามารถท่ีจะมีงานท าได้เช่นกัน วิทยุเหล่านี้ยังเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ท่ีใดมียาเสพติดท่ีใดมีโจรผู้ร้าย ท่ีใดมีฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ ก็สามารถฝากข่าวสารให้กับ  
ดี เจ (DJ) สามารถพูดให้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นรับรู้รับทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ  
ได้อย่างท่ัวถึง หรือเหตุอุทกภัยต่าง ๆ น้ าท่วมก็สามารถฝากได้ งานบุญ งานบวช งานวัด  



 ๔๓๗   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                         ดรุณี ๑๘๕/๒ 
 
นี่คือประโยชน์ของวิทยุชุมชน หรือวิทยุภาคธุรกิจของประชาชน ผมจึงอยากให้รัฐบาลชุดนี้ 
ได้เพิ่มเติมนโยบายนี้เข้ามา เพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มเดียวท่ีได้ประโยชน์ 
จากวิทยุก็คือกลุ่มทหารนั่นเอง อย่าลืมว่ากลุ่มทหารได้ครอบครองวิทยุและโทรทัศน์ 
มาเป็นเวลายาวนาน และรายได้จากการท่ีมาจากวิทยุหลาย ๆ คลื่น ผมเชื่อว่ามีรายได้
มหาศาล ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีใครพูดถึง  
   
                - ๑๘๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓๘   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศิริพร ๑๘๖/๑ 
 
  อีกประเด็นหนึ่ งท่านประธานครับ อยากให้ท่านประธานได้ส่ งเสริม 
เรื่องการเกษตร ส่งเสริมอย่างไรครับท่านประธาน ภาคการเกษตรนั้นมีผู้ ท่ีท าอาชีพนี้
ประมาณ ๒๔ ล้านคน การเกษตรนั้นประกอบด้วยท่ีดิน หลายคนไม่มีท่ีดินเป็นของตัวเอง
อยากให้ท่านได้จัดสรรท่ีดินของรัฐท่ีมีจ านวนมากให้ประชาชนเหล่านี้มี ท่ีดินท ากิน 
นอกจากนั้นแล้วการบริหารจัดการน้ าเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด การปลูกพืชถ้าไม่มีน้ า ไม่สามารถ
ปลูกพืชได้ครับท่านประธาน การบริหารจัดการน้ านั้นผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลมีความจริงใจ 
กล้าท่ีจะทุ่มงบประมาณ ลงทุนครั้งเดียวครับท่านประธาน ไม่กี่หมื่นล้านบาท เพราะตอนนี้ 
มีแหล่งน้ าท่ีเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมากมาย เพีย งแต่ว่าโครงการท่ีเป็นโครงการดี ๆ  
ผมยกตัวอย่างครับ โครงการพระราชด าริแก้มลิง ๙๔ โครงการ ใช้งบประมาณเพียง 
๒๕,๐๐๐ ล้านบาทเอง สามารถขุดบ่อท่ีมีอยู่แล้วเก็บกักน้ าได้ ๙๔ โครงการ จะท าให้น้ า 
มีใช้ในหน้าแล้ง โดยเฉพาะชาวภาคอีสาน ซึ่งเป็นภาคท่ีมีความแห้งแล้ง แห้งแล้งซ้ าซาก 
จนกลายเป็นว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา ท้ัง ๆ ท่ีการแห้งแล้งไม่ใช่เรื่องปกติ มันเป็นภัย  
วิกฤตท าให้คนภาคอีสานยากจน เพราะมีท่ีท าไร่ท านาแต่ขาดน้ า  อาศัยน้ าธรรมชาติ 
อยากให้รัฐบาลทุ่มงบประมาณลงไปครับ ขุดแหล่งน้ าซ่อมแซมหรือปรับปรุงแหล่งน้ า
ธรรมชาติ หรือท าคลองชลประทานเข้าไปในพื้นท่ีท่ีไม่มีน้ าไปถึง  เพื่อป้องกันให้น้ า 
ไม่ท่วมในบางจังหวัด แล้วให้บางจังหวัดท่ีแล้งก็ไม่แล้งครับท่านประธาน การลงทุน 
ครั้งนี้ผมเชื่อว่าคุ้มค่าครับ  
  อีกประการหนึ่งครับ เนื่องจากว่าเศรษฐกิจไม่ดี เนื่องจากว่าเราอาจจะมี
ข้อก าหนดกฎหมายท่ีกีดกันการค้า โดยเฉพาะการค้าในประเทศไทยเรานี่ล่ะครับ 
รัฐบาลควรจะส่งเสริมการค้าการท่องเท่ียวอย่างจริงจัง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผมยกตัวอย่าง 
ร้านค้า ร้านขาย ร้านอาหาร แหล่งท่องเท่ียว สถานบันเทิงต่าง ๆ รัฐบาลมีข้อก าหนดว่า 
เปิดได้ไม่เกินเท่ียงคืนหรือตี ๑ ท่านทราบไหมครับว่าสถานบันเทิงบางสถานท่ีลูกค้า 
เข้าประมาณ ๔ ทุ่ม สั่งอาหาร ๕ ทุ่ม เท่ียงคืนลูกค้าแน่นร้านครับ พอตี ๑ บอกให้เขาปิด 
ท้ัง ๆ ท่ีเขามีลูกค้าอยู่แล้ว แหล่งท่องเท่ียวเช่นกันครับ ต่างชาติเข้ามาเท่ียวในเมืองไทย 
เขาเท่ียวเวลากลางคืน ถ้ารัฐบาลเปิดโอกาสให้สามารถเปิดได้ ๒๔ ชั่วโมง นั่นหมายถึงว่า 
ไม่จ ากัดความสามารถของประชาชนเกี่ยวกับการค้าก็จะเกิดอะไรครับ การจับจ่ายใช้สอย 



 ๔๓๙   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศิริพร ๑๘๖/๒ 
 
หมุนเวียน ผมอยากให้เปิดตรงนี้ครับท่านประธาน สงสารผู้ประกอบการ โดยเฉพาะร้านค้า 
ร้านอาหาร สถานบันเทิงต่าง ๆ ตอนนี้จะเจ๊งกันหมดแล้วครับ บางร้านท่านประธานท่ีเปิด 
ได้ถึงตี ๓ ตี ๔ ผมเชื่อว่าท่านทราบดีว่ามีการทุจริต มีการเก็บส่วย ถ้าร้านไหนไม่ให้ก็ไปตั้ง 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจก็ไปตั้งกรวยไว้ครับ คนท่ีเท่ียวกลางคืนพอเห็นกรวยเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
แล้วก็ไม่เท่ียวกันครับ ท าให้ร้านนั้นเจ๊ง อันนี้คือประสบการณ์ท่ีผมไปสอบถามมา   
  อีกประการหนึ่งครับ ได้เขียนไว้อย่างดีว่า  จะมีการส่งเสริมสนับสนุน 
ศาสนาทุกศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธ แต่ท่ีผ่านมาเป็นท่ีน่าเศร้าใจครับ มีการทุบ 
ท าลายวัด มีการทุบท าลายสถานปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์องค์ เจ้า เห็นแล้วน่าเศร้าใจครับ 
ท่านประธานครับ จะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ จะมีข้ออ้างว่าพระบุกรุกป่าก็แล้วแต่  
แต่ผมเชื่อว่าพระท่ีเป็นพระอรหันต์ เป็นพระผู้ใหญ่ตั้งแต่อดีตกาลท่ีผ่านมา ก็อยู่ในป่า 
กันท้ังนั้นครับ พระกับป่าเป็นของคู่กัน --------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๘๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๔๐   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                       น าพร ๑๘๗/๑ 
 
ผมอยากให้ท่านประธานช่วยดูแลตรงนี้ด้วย มันเป็นจิตใจและวิญญาณของคนชาวพุทธ  
หลายท่านฝากผมมาว่าอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลย พระอยู่ในป่าคงไม่ได้บุกรุกอะไร  
ท่านไปสร้างความเจริญ เป็นท่ีพักอกพักใจของพี่น้องท่ีอยู่ในชาวเขา ดีกว่านายทุนใหญ่ ๆ 
ไปบุกรุกป่า ผมอยากให้พี่น้องได้มีความมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม  
เรื่องศาสนาจริง ๆ  
  ท่านประธานครับ นโยบายท่ีท่านประธานเขียนมานั้นถามว่าดีหรือไม่ 
ท่ีผมนั่งอ่าน ๒ วัน ๒ รอบ ดูแล้วจะดีครับ แต่ผมไม่มีความมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถท าได้ 
เพราะท่ีผ่านมา ๕ ปี ผมฝากไปถึงท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านมีมาตรา ๔๔ อยู่ในมือ 
ท่านยังไม่สามารถท่ีจะพัฒนาประเทศ ปล่อยให้เศรษฐกิจของประเทศตกต่ าได้ แต่นี่ไม่มี
มาตรา ๔๔ แล้ว ผมไม่ทราบว่าท่านจะท าได้อย่างไร โดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีของท่าน 
ท่ีเป็นฝ่ายเศรษฐกิจก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ แต่ก็มีความหวังอยู่เช่นกันว่าผมเองเป็นคนไทย 
อยากให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรือง ก็ขอฝากให้รัฐมนตรีทุกคนท างานด้วยความสุจริต
โปร่งใสครับ ขอบพระคุณมากครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณมากครับ คุณวิรัชมีอะไรครับ 
เชิญครับ 
  นายวิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผม นายวิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดนครราชสีมา ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่า
หลังจากท่ี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายเสร็จประมาณ ๑๑.๐๕ นาฬิกา  
เราก็เริ่มมีการอภิปรายซึ่งน าโดยท่านผู้น าฝ่ายค้าน ไล่มาเรื่อย ๆ ถ้าเทียบเป็นเวลาแล้ว 
ท่านประธานครับ จากเวลา ๕ โมง ๑๕ นาทีเช้าจนมาถึงเวลานี้ประมาณตีหนึ่งสิบห้า  
เอาคร่าว ๆ เราใช้เวลาประมาณเกือบ ๑๔ ชั่วโมง แต่ เวลาท่ีผมคิดได้ โดยรวมกับ 
ในส่วนท่ีคิดหักได้ก็คือท่านสมาชิกฝ่ายค้าน ท่าน ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล แล้วก็วุฒิสมาชิก 
คิดได้เพียงแค่ ๑๐ ชั่วโมงครึ่ง หายไปประมาณ ๓ ชั่วโมงครึ่ง ผมเองก็เรียนถามทางเจ้าหน้าท่ี
ก็ได้รับทราบข้อเท็จจริงว่าเวลาหาย หายจากรอยต่อส่วนหนึ่ง รอยต่อก็คือบางท่านพอกดปุ๊บ 
จบหมดเวลา ตรงนั้นก็มีแถมมีต่อ ตรงนี้ก็เป็นรอยต่อ   



 ๔๔๑   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                       น าพร ๑๘๗/๒ 
 
  อันท่ี ๒ เกิดจากการท่ีปรึกษาหารือกับทางท่านประธาน แล้วท่านประธาน 
ก็ได้แสดงความคิดเห็นแล้วท่านสมาชิกก็พูดโต้ตอบกับท่านประธาน ในส่วนตรงนี้ก็หายไป 
อีกส่วนหนึ่งครับท่านประธาน พอมารวมกับอื่น ๆ ท่ีจะต้องนั่นนี่ ผมคิดว่าวันนี้ผมเก็บ 
เวลาได้เพียงแค่ ๑๐ ชั่วโมง ๔๐ นาที ซึ่งถือว่าเราใช้เวลาท้ังหมด ๒๘ ชั่วโมง ผมจะต้องหา
เวลาอีก ๑๘ ชั่วโมง ท่ีจะต้องอภิปรายในวันพรุ่งนี้  โดยเริ่มตั้งแต่ ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
ก็ยังไม่ทราบว่าจะจบเวลาไหน ตรงนี้ก็สุดแท้แล้วแต่ท่านประธาน ก็เรียนท่านประธาน 
ด้วยความเคารพครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ครับ เสียเวลาไปหลายนาทีครับ  
ผมขออนุญาตต่อนะครับ เราก้าวหน้ามาโดยล าดับ ถ้าไม่มีการเสนอสมาชิกเพิ่มเติม 
ในส่วนของฝ่ายรัฐบาลนั้นท่านละ ๒ นาที ๓ นาที ซึ่งไม่มาก แต่ในส่วนของฝ่ายค้านนั้น 
ก็มาได้ครึ่งหนึ่งถ้าไม่เสนอเพิ่มนะครับ ก็มาได้ครึ่งหนึ่ง ผมตั้งใจว่าเราจะหยุดประมาณสัก 
ตี ๑ ครึ่ง มีเวลาอีกเล็กน้อยนะครับ ขออนุญาตให้ได้ไปให้จบถึงตี  ๑ ครึ่ง ขอเชิญท่าน 
พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ครับ 
 
               - ๑๘๘/๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ๔๔๒   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๘๘/๑ 
 
  พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชี 
รายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ ผม พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา 
วันนี้ผมได้รับมอบหมายให้มาอภิปรายในประเด็นของการปฏิรูปกระบวนการยุติ ธรรม  
เข้าตรงประเด็นเลยครับ ในหนังสือค าแถลงของท่านนายกรัฐมนตรี ท่านประธาน 
ในข้อ ๑๒.๒ ผมคงไม่อ่านหมดนะครับ แต่จะไปอ่านตรงข้อความท่ีว่า  พัฒนาบุคลากร 
ในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส 
รวดเร็ว ท่ัวถึงและปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้ 
และสร้างสังคมท่ีพัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม 
จุดจุดจุดไปนะครับ มันยาว แต่ท้ังหมดนี้จนจบค าว่า สะดวกและรวดเร็ว ก็เพื่อรองรับหมวด ๖ 
นโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๕๘ ง (๑) ถึง (๔) และมาตรา ๒๖๐ วรรคแรก 
ถึงวรรคสาม ในหนังสือเอกสารแถลงนี้ยังไม่ครอบคลุมถึงมาตรา ๒๖๐ วรรคสามนะครับ 
เดี๋ยวจะว่าไปว่ามาตรา ๒๖๐ วรรคสาม ว่าด้วยเรื่องอะไร แต่ในเรื่องของกระบวนการ
ยุติธรรมนั้นผมไม่ลงลึกมาก ผมจะไปแตะท่ีต้นธารของกระบวนการยุติธรรมเลยนะครับ 
ว่าทุกวันนี้ชาวบ้านตาสีตาสา ยายมียายมา ไอ้บัด ไอ้เอี้ยง พ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อนครับ 
เดือดร้อนเรื่องอะไรครับ เดือดร้อนเรื่องการไปแจ้งความร้องทุกข์ เพื่อน  ส.ส.บางคน 
เดินมาถามผมบอกว่า พี่  นี่มันรับแจ้งความหรือไม่  ขึ้ นมาดูส าเนาบันทึกประจ าวัน 
ไม่มี เลขคดีครับ ผมเลยบอกว่านี่มันเป่าคดี  การรับร้องทุกข์บนสถานีต ารวจครับ 
ทุกข์ของราษฎรโดยเฉพาะทุกข์ของคนด้อยโอกาส คนไร้ซึ่งสิทธิต่าง ๆ คนชั้นรากหญ้า 
และคนชั้นกลางท่ีประสบต่อความอยุติธรรมหรือความไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะเรื่อง 
ความเหลื่อมล้ าของกระบวนการยุติธรรมท่ีเกิดจากล่าช้า จากการสร้างปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
ของใครครับ ของเจ้าพนักงาน ท าไมเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ไม่ใช่เจ้าพนักงาน
ต ารวจแต่ เพียงผู้ เดียวละครับ เจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายในพระราชบัญญัติ 
อื่น ๆ ก็มี ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงาน ดีเอสไอ (DSI) เจ้าพนักงานศุลกากร เจ้าพนักงาน 
ตามพระราชบัญญัติ ท่ีบังคับใช้กฎหมาย เริ่มต้นตั้ งแต่ เรื่องการแจ้งความร้องทุกข์ 
จับกุม ด าเนินคดีและส่งศาลเต็มฟูล (Full) ของกระบวนการยุติธรรมก็ยันไปถึงการบังคับ 



 ๔๔๓   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ธนัชญา ๑๘๘/๒ 
 
ใช้กฎหมาย จะเห็นในภาพข่าวเยอะแยะครับว่า ท่ีข่าวดัง ๆ ความล่าช้า เหยื่อคอยโอกาส 
ท่ีได้รับการชดใช้ก็ไม่ได้ ต้องยันไปถึงการบังคับคดี  คดีดัง ๆ ท่ีถูกท าร้าย ถูกคนร้าย 
สะกดรอยมาตีตรงท่ีมีสัญญาณ หนีไป เรื่องง่าย ๆ แค่นี้ครับ  เจ้าพนักงานผู้สืบสวน 
หรือพนักงานผู้ร้องทุกข์ก็ยังหาตัวไม่ได้ ง่ายนิดเดียวครับ ถ้าเขามีความรู้ความสามารถ 
เขาล้มเสาท่ีหน้าบ้าน ล้มเสาจุดท่ีเกิดเหตุ ล้มเสาจุดท่ีเห็นสุดท้ายนั่นละครับ  ได้ตัว 
ผู้ต้องหาแล้วครับ --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๘๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๔๔   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)              ภิรญา ๑๘๙/๑ 
 
ถ้าเขามีความรู้ความสามารถ และสิ่งท่ีภาครัฐจะสามารถจัดให้ สิ่งส าคัญท่ีสุดในกระบวนการ
ยุติธรรมรากฐานนี้นั้น มันเป็นความทุกข์ของคนชั้นล่างจริง ๆ ครับ การเข้าตรวจค้นจับกุม
โดยไม่มีเหตุอันต้องสงสัย เช่น การตั้งจุดตรวจค้นโดยตรวจแบบอยากตรวจ การตั้งด่าน 
มันต้องมีเหตุอันท่ีควรจะสงสัย และมีกิริยาหรือมีอุปกรณ์ท่ีจะป้องกันตัวของเจ้าพนักงาน
ผู้ตรวจค้นได้ ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเหยื่อของอุปกรณ์หรือยานพาหนะ ท่ีจะเข้าตรวจค้น 
ความปลอดภั ยไม่ มี ครับ นั่ นคื อสิ่ งท่ี อยากให้ทางภาครั ฐ ซึ่ งฝากท่านประธานครับว่ า 
ต้องดูแล ดูแลใครครับ เจ้าพนักงานต ารวจชั้นผู้น้อย หรือเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย 
ชั้นผู้น้อยท่ีต้องท างานในหน้าท่ี ต้องมีขีดความสามารถครับ ต้องพัฒนา สถานีต ารวจ 
ต้องถูก ดิสรัปต์ (Disrupt) ขอประทานโทษท่ีต้องใช้ค าภาษาอังกฤษ ยุคนี้เป็นยุคท่ีเกิด
กระแสของเทคโนโลยีป่วน เพราะฉะนั้นจะต้องรองรับเรื่องเทคโนโลยีและควรจะต้อง  
เข้าไปถึงการใช้การบริหารแบบพลิ้ว ด้วยการใช้ใจลีดเดอร์ (Leader) คือผู้ก ากับทุกสถานี 
๑,๗๐๐ สถานี จะต้องเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ โดยเฉพาะเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยี ผมเอาสั้น ๆ ง่าย ๆ ว่ารับแจ้งความท่ีว่ารับแจ้งความ 
ทุกสถานีได้ทุกแห่ง ขณะนี้ยังท าไม่ได้  แต่ถ้ารัฐต้องการเอื้ออ านวยให้ท าครับ จัสต์ทิส 
(Justice) เริ่มตั้งแต่การรับแจ้งความด้วยมือถือสมาร์ตโฟน (Smart Phone) โดยสร้าง 
แพลตฟอร์ม (Platform) พนักงานสอบสวนหรือสายตรวจไปตรวจท่ีเกิดเหตุ แล้วบันทึก 
ลงทันทีได้เลขคดี เลขคดี เจน (Gen) ขึ้น เข้าระบบแพลตฟอร์ม (Platform) มีแผนท่ีปักหมุด
เลยว่าท่ีเกิดเหตุนั้นเกิดคดีอะไร เกิดคดีลักทรัพย์ ท้ังพื้นท่ีท้ังประเทศจะเห็นเป็นฮอตสปอต 
(Hotspot) ขึ้นมา ประชาชนสามารถแท็ก (Tag) คดีนี้ได้ ว่าคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ 
มีความเคลื่อนไหวอย่างไร ตลอดจนการท่ีประชาชนสามารถท่ีจะติดตามผลคดี 
ในชั้นสอบสวน เมื่อมีการสอบสวนหรือสืบสวนต่อไป นอกจากนั้นแล้วเรื่องการประกันตัว
ของผู้ต้องหา ถ้าใช้ อีดอคคิวเมนท์ (e-Document) ในจัสต์เทกต์ (Just text) การน าตัว
ผู้ต้องหาไปฝากขังควรจะกระท าด้วยความรวดเร็ว เพราะอิสรภาพของผู้ต้องหาหรือ 
จ าเลยนั้นมันเป็นความทุกข์ของคนถูกควบคุม ถ้าใช้ อีดอคคิวเมนท์  (e-Document)  
ตั้งแต่ยื่นค าร้องของพนักงานสอบสวนไปยังศาล หน้าบัลลังก์ ฝากขังให้ศาล ศาลรับค าร้อง  
 



 ๔๔๕   
 

ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                                    ภิ ร ญ า 
๑ ๘ ๙ / ๒ 
 
ผู้ท่ีจะยื่นประกันตัวเขียนค าร้องทาง อี -ดอคคิวเมนท์ (e-Document) บนแพลตฟอร์ม 
(Platform) ประกันตัวภายใน ๑ ชั่วโมง โดยวางหลักทรัพย์ทางแบงก์  (Bank) หรือใช้
หลักทรัพย์จาก เติร์ดปาร์ตี้  (Third Party) หรือใช้บัตรเครดิตรูดก็ได้  แล้วฝากเงิน 
เข้าไปหน้าบัลลังก์ ศาลจะพิจารณาเพียง ๑ ชั่วโมง ตัวผู้ต้องหายังไม่ถึงหน้าห้องควบคุมเลย 
ก็ปล่อยตัวได้ถ้ าหลักทรัพย์นั้นมั่นคง หรือแม้กระ ท่ังจ า เลยท่ีนอนอยู่ ในเรือนจ า  
ถ้ า ไ ด้ รั บค า ร้ อ งนี้  ทุ กนา ทีของ เ วลาของ คนยาก ไ ร้  มั นต่ า งกั บนาย ทุนขุ นศึ ก 
ท่ีสามารถเข้าถึงความยุติธรรมนี้ได้ โปรดเถอะครับให้ราษฎรผู้ท่ีมีเงินน้อย มีทรัพย์น้อย  
และเข้าถึงความยุติธรรมเท่าเทียมกับนายทุนขุนศึก  อย่าปล่อยให้ระยะเวลาท่ีช้า  
และการขาดความสามารถของเจ้าพนักงานเป็นตัวท าลายความยุติธรรมเลย แก้ไขครับ 
ใช้ เทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างให้ความยุติธรรมนี้ เข้ าถึ งได้รวดเร็ว  และท่ีส าคัญคือ 
จะท าให้ประชาชนท่ีเป็นระดับรากหญ้าจริง ๆ มีความเท่าเทียมกันกับผู้ ท่ีต่ างชั้น 
ท่ีสามารถเข้าไปยังความยุติธรรมนั้นได้ -------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๔๖   
 

 
ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             ลลิตา ๑๙๐/๑ 
 
นายทุนขุนศึกไม่ต้องเปิดโอกาส เขามีสิทธิท่ีจะเข้าได้เร็วอยู่แล้ว แต่การท่ีความยุติธรรม 
จะถึงตัวราษฎรท่ีตกทุกข์ได้ยาก ไม่มีเงินประกัน ถูกยัดข้อหา กลั่นแกล้งต่าง ๆ นานา 
ต้องรับฟังครับ พนักงานสอบสวนจะต้องรับฟังและสอบสวนด้วยความรวดเร็วโดยใช้
เทคโนโลยีเข้าไปเสริมสร้าง สุดท้ายจริง ๆ ครับ ในเอกสารแผ่นนี้มีค าใหญ่ ๆ อยู่ ๑ ค าว่า
ประเทศไทยส าคัญท่ีสุด ประเทศไทยในนโยบายข้อ ๒.๒ ท่ีส าคัญท่ีสุดนั้นคือ การเคารพ
กฎหมายและกติกาสังคม ใครครับท่ีต้องเคารพ คนสร้างหรือคนบังคับใช้หรือประชาชน 
คนไทยท่ีต้องใช้ คิดให้ดีครับ สุดท้ายจริง ๆ ประชาชนต้องส าคัญท่ีสุดครับ ขอบคุณ 
ท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณมากครับ ขอท่านสุดท้าย 
วุฒิสมาชิก นายอ าพล จินดาวัฒนะ ขอเชิญครับ  
  นายอ าพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานรัฐสภาครับ ผม นายแพทย์อ าพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะ  
สมาชิกรัฐสภา กราบขอบพระคุณครับ แล้วก็ดีใจท่ีไม่ได้เป็นคนต้น ๆ แต่ก็ได้เป็นคนสุดท้าย 
แล้วก็ดีใจอย่างยิ่งท่ีท่านประธานได้กรุณาให้คิว และท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
ยังอยู่ เป็นสปิริต (Spirit) ท่ีสูงยิ่ง ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมอยากจะกราบเรียนว่า 
ทุกท่านจะทราบดีว่าเจดีย์ต้องสร้างจากฐาน ไม่มีเจดีย์ท่ีไหนในโลกนี้ท่ีสร้างจากยอดได้ 
เจดีย์จะสวยงาม มั่นคงฐานเจดีย์ต้องแข็งแรง เข้มแข็ง ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น ประเทศจะมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ฐานของประเทศคือชุมชน 
ต้องเข้มแข็ง วันนี้เราได้ฟังแถลงนโยบายของรัฐบาลท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
และมีการอภิปรายมาท้ังวัน ส่วนใหญ่เราจะพูดกันท่ียอดเจดีย์  แล้วก็มีเรื่องท่ีจะต้องไป 
ไกลถึงระดับโลก แต่ในระดับฐานมีการแตะอยู่บ้างบางส่วน เป็นท่ีน่าชื่นชมยินดีครับ 
ท่านประธานว่า เรื่องชุมชนท้องถิ่นนั้นปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ และท่ีส าคัญ 
ถัดมาก็คือปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคสังคม ในแผนและขั้นตอนปฏิรูปด้านสังคมก็มีว่าด้วยการปฏิรูประบบ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ผมคิดว่าเรื่องนี้ เป็นความงดงาม เมื่อตอนหัวค่ าได้ฟังท่าน 



 ๔๔๗   
 

รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงว่า ๕ ปีท่ีผ่านมาได้ขับเคลื่อนประเทศฝ่าวิกฤติต่าง ๆ ไป 
ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             ลลิตา ๑๙๐/๒ 
 
ท่านบอกว่าเป็นเรื่องเฉพาะหน้า แต่เรื่องท่ีจะต้องสร้างความเข้มแข็งระยะยาวนั้น 
คือการปฏิรูป ซึ่งรัฐบาลนี้ก็ได้วางเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์ไว้ในแผน ในนโยบายท่ีได้
แถลงนะครับ เป็นเรื่องท่ีน่ายินดีอย่างยิ่งท่ีรัฐบาลได้บรรจุเรื่องการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานรากในข้อ ๗ ใน ๑๒ นโยบายหลัก ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นจุดเด่น เป็นจุดเด่นอย่างยิ่ง 
แต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีจุดบางจุดท่ีผมในฐานะสมาชิกรัฐสภา ขออนุญาตฝากไปถึง 
รัฐบาลเพื่ออาจจะได้เติมเต็มในส่วนเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายในช่วง ๔ ปีจากนี้ครับ 
ผมจะกราบเรียนว่า ในส่วนนโยบายข้อ ๗ ซึ่งท่ีผมกราบเรียนแล้วว่า เป็นการให้ความส าคัญ
กับฐานราก ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องยั่งยืนและเป็นเรื่องท่ีต้องท าไปอีกนาน ส่วนใหญ่ท่ีเขียนไว้นั้น
เป็นเรื่องการส่งเสริมและไปในเรื่องทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องชีวิตและสังคม 
กระผมคิดว่าสิ่งท่ีบรรจุอยู่ในแผนและขั้นตอนปฏิรูปประเทศนั้นได้ย้ าอีกเรื่องหนึ่งท่ีส าคัญ  
ก็คือการขจัดปัญหาอุปสรรค ปกป้องคุ้มครองชุมชนท้องถิ่นจากปัจจัยท่ีกระทบจากภายนอก
เนื่องจากเวลาหมุนเร็วมาก ผมขออนุญาตกราบเรียนว่ามีอยู่ ๔ ประเด็นท่ีคิดว่าจ าเป็น 
และส าคัญมาก การละเลยต่อช่องทางความเหลื่อมล้ าไม่เป็นธรรมเชิงระบบและโครงสร้าง  
ท่ีกดทับชุมชนไทยอยู่ในปัจจุบัน ---------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๙๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๔๘   
 

 
ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        จงถนอม ๑๙๑/๑ 
 
ผมกราบเรียนว่าท่านท้ังหลายจะทราบดีท่านประธานครับ จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งยากจนท่ีสุด 
ใช้น้ ามันแพงท่ีสุด อัตราน้ ามันเมื่อวันท่ี ๒๔ แก๊สโซฮอล์ กทม. ใช้ลิตรละ ๓๕.๗๖ บาท 
จังหวัดแม่ฮ่องสอนใช้ ๓๗.๑๑ บาท ทุกเรื่องท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นจังหวัดยากจน 
แพงทุกเรื่องเลย จังหวัดเหล่านั้นฐานเหล่านั้นเปราะบางมากครับ ถ้าเราจะพัฒนาให้ชุมชน
ท้องถิ่นมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นโยบายการพัฒนาประเทศจะต้องให้แต้มต่อ
กับพื้นท่ีชุมชนท้องถิ่น ซึ่งนั่นคือปัญหาเรื่องโครงสร้างท่ีกดทับอยู่ครับ ผมขออนุญาตพูด 
อย่างสั้นอย่างนั้น 
  อันท่ี ๒ เรื่องกฎหมาย ท่ีเป็นตัวอุปสรรคใหญ่ในเรื่องท าให้ชุมชนอ่อนแอ 
เรามีกฎหมายหลายร้อยฉบับ ส่วนใหญ่เรารวมศูนย์อ านาจไว้ ท่ีอ านาจข้างบน ครับ  
ผมยกตัวอย่างนิดเดียว มีชุมชนเล่าให้ฟังในการท างานร่วมกันว่า เขาท าท่องเท่ียวชุมชน 
ท่ีหมู่บ้านคีรีวงกต อ าเภอนายูง ท่ีอีสาน เขาเน้นเรื่องการท่องเท่ียววิถีชุมชนธรรมชาติ 
น้ าตก สิ่งแวดล้อม แม้แต่เขาจะสร้างส้วมให้นักท่องเท่ียว ท าไม่ได้ เพราะเป็นพื้นท่ีอุทยาน 
และเป็นพื้นท่ีเขตป่าสงวน เพราะอ านาจอยู่ข้างบนครับ อันนั้นเป็นประเด็นเรื่องกฎหมาย 
ผมยกตัวอย่างเพียงแค่ประเด็นเดียว 
  ประเด็นท่ี ๓ คือการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเมื่อท่านแถลงนโยบายแล้ว 
เรื่องการบริหารจะไปอยู่ท่ีระบบราชการ ผมขออนุญาตท่านประธานนิดเดียวครับ พอไปอยู่  
ท่ีระบบราชการ ตัวการปฏิบัติหน้าท่ีราชการนั้นรวมศูนย์แยกส่วนคิดท าเองโดยไม่สอดคล้อง
กับความจริง ในชุมชนเดียวกันนั้นผมขออนุญาตกราบเรียนยกตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรม 
ซึ่งเกิดขึ้นจ านวนไม่น้อยในประเทศไทย ปรากฏว่ามีงบประมาณเรื่องการส่งเสริม 
การท่องเท่ียวชุมชนลงไป ซึ่งเป็นเรื่องท่ีดีครับ แต่ปรากฏว่าชาวบ้านเขาไม่ได้คิดเอง 
ไม่ได้ท าเอง เขาท าท่องเท่ียววิถีชุมชนธรรมชาติ แต่งบประมาณลงไปให้เขาหากลุ่มสตรี 
ท่ีเป็นนางร า แล้วมาร าเพื่อจะท าท่องเท่ียวประเภทวัฒนธรรม เขาเล่าให้ผมฟังเมื่อสักครู่นี้
ตอนเย็นผมก็เช็ก (Check) ข้อมูลอีกทีหนึ่ง ปรากฏว่ามีการจัดการโดยทางภาครัฐให้เอาเงิน
ลงไปจ้าง แล้วก็ด าเนินการ แล้วเมื่ออบรมสอนนางร าตัดชุดเรียบร้อยแล้ว ไม่เคยมีการรับ
นักท่องเท่ียวเลย เพราะไม่ใช่เป็นท่ีท่องเท่ียวแบบนั้น เพราะฉะนั้นอันนี้ท่านประธานครับ  



 ๔๔๙   
 

 
ร ๓/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)        จงถนอม ๑๙๑/๒ 
 
ผมคิดว่าท่านคณะรัฐมนตรีและทุกท่านทราบดีว่า อันนี้คือปัญหาอุปสรรคเมื่อลงไปในระดับ
ปฏิบัติครับ แล้วข้อสุดท้ายท่ีผมอยากจะกราบเรียนคือ เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  คุณหมอต้องกินเวลาคนอื่นนะครับ 
  นายอ าพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา)  :  ครับ จบตรงนี้ 
แล้วครับท่านประธาน ต้องขอประทานอภัย เดิมผมเตรียมไว้ ๘ นาที แล้วท่านผู้ใหญ่ 
ได้ขอให้ขยับเข้ามา ต้องขออภัยทุกท่านจริง ๆ ครับ สุดท้ายผมอยากจะกราบเรียนฝาก 
ท่านนายกรัฐมนตรีไปถึงคณะรัฐมนตรีท่ีท่านมีความมุ่งมั่นเรื่องนี้  ซึ่งน่าชื่นชมอย่างยิ่ง 
เป็นไปได้ไหมท่ีจะก าหนดตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เน้นฐานเจดีย์ท่ีเข้มแข็ง 
แล้วสร้างตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง ทบวง กรม ให้เน้นท่ีชุมชนเข้มแข็งด้วยกัน  
จะได้ท าให้ตัวชี้วัดเหล่านั้นเป็นตัวชี้วัดร่วมท่ีไม่ได้ต่างคนต่างท า ต่างคนต่างคิด แล้วให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลตัวชี้ วัด เหล่านั้น  การปฏิบัติราชการก็จะกระชับ 
และตรงประเด็นมากขึ้น สนองการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายท่ีท่านได้แถลงไว้ 
สุดท้ายขอกราบชื่นชมการแถลงนโยบายของรัฐบาลและนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะข้อ ๗ 
ท่ีได้เน้นฐานรากของสังคมครับ กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ วันนี้เราได้ใช้เวลา 
พอสมควรแล้วนะครับ ตามเวลาท่ีก าหนดไว้ ผมขอขอบพระคุณท่านสมาชิก ขอบพระคุณ 
ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีท่ีกรุณาอยู่ร่วมกันจนถึงบัดนี้  ขอเลื่อนไปวันนี้ 
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ขอบพระคุณครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๐๑.๓๕ นาฬิกา  
ของวันศุกร์ท่ี ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 







การประชุมร่วมกันของรัฐสภา  
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันพฤหัสบดีที ่๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
_____________________ 

รายนามคณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา  นางสาวสุนทร รักเมือง           รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  นางนารีนารถ เหตานุรักษ์   ผู้อํานวยการสํานักรายงาน 

การประชุมและชวเลข 

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
  นางณิชานันท์ ดียามา   ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานชวเลข ๑ 
  นางสาวณภาดา สัตตวัตรกุล  เจ้าพนักงานชวเลขอาวุโส 
  นางสาวประภาลักษณ์ ปุนบุดดา เจ้าพนักงานชวเลขอาวุโส 
  นางสาวหทัญกาญจน์ คงแก้ว   เจ้าพนักงานชวเลขอาวุโส 

ผู้จดและจัดท ารายงานการประชุม 
   นางวีรพร นุชบางเคียน   นางนวพร อินทร์เขียว  
        นางสาวศรัณรัตน์ เรืองจันทร์            นางจินตนา เจริญสุข 
          นางนําพร ชมพูทอง   นางสาวธนัชญา สายบุตร 
          นางพุทธชาติ บุญเจริญฤทธิ์  นางสาวภิรญา สุประดิษฐ 
   นางจงถนอม ศรีธนูมาศ  นางสาวอารีรัตน์ พัฒนโศภนพงศ์
  นางดรุณี จันทพันธุ์     นางสาวลลิตา บุดดีคํา    
          นางศิริพร ดีภาพ 

ผู้ควบคุมสัญญาณภาพและเสียงระบบสนับสนุนการจัดท ารายงานการประชุม 
  นางรภัสสา เพ็ชรนิล 
 
กลุ่มงานชวเลข ๑ 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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